Khúc Ly Biệt

Tác giả : Chu Hạo Huy

Bộ sách: Bản thông báo tử vong (tập 4)

Thể loại: Kinh dị, Tiểu thuyết, Trinh thám, Văn học phương Đông Hinh thức: Bìa Mềm

Giá bìa: 125.000 ₫

Công ty phát hành: Cổ Nguyệt Books

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Trọng lượng vận chuyển: 550 g

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 520

Ngày xuất bản: 09/2014

Đánh máy: meo_samy92, Niệm Lam

Nguồn: luv-ebook.com, niemlam.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com

Ebook được website Đào Tiểu Vũ hoàn thành với mục đích phi thương mại, nhằm chia sẻ với những bạn ở xa hoặc không có điều kiện mua sách, khi sao lưu xin ghi rõ nguồn.

Trong điều kiện có thể bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục

Tác giả : Chu Hạo Huy

Giới thiệu:

Phần Dẫn

Chương 1 Vào Ngục

Chương 2 Mưa Gió Bão Bùng

Chương 3 Đối Đầu Trong Phòng Giam

Chương 4 A Hoa Phản Đòn

Chương 5: Chiếc bút chì mất tích

Chương 6: Hoa lan kế

Chương 7: Cái chết của Tiểu Thuận

Giới thiệu:

Muốn chiến thắng được tên sát thủ trí tuệ tuyệt đỉnh không để lộ một chút sơ hở nào, anh buộc phải điên cuồng hơn hắn! Phàm những ai nhận được Bản thông báo tử vong đều bị tên sát thủ thần bí tàn sát đúng như

thời gian đã báo trước. Cho dù nạn nhân đã báo cảnh sát, cảnh sát dốc lực lượng hùng hậu thiên la địa võng, đồng thời theo sát bên cạnh nạn nhân để bảo vệ. Dưới tầng tầng lớp lớp mai phục như vậy, tên sát thủ

thần bí vẫn có thể giết chết được đối phương một cách vô cùng dễ dàng như trở bàn tay! Tất cả những vụ giết chóc đều ở ngay trước mắt cảnh sát, đợt vây bắt lần nào của cảnh sát cũng đều bị thất bại thảm hại.

Thế nhưng không ai hay biết được thân phận thật sự của tên sát thủ thần bí, lần nào sự bố trí tỉ mỉ cẩn trọng của cảnh sát cũng đều nằm trong kế

hoạch của hắn, đây là một cuộc đối đầu đọ trí vô cùng đặc sắc. Thủ pháp gây án dường như hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, liệu có tồn tại sơ

hở nào để có thể phá án được hay không?

Một cuộc thi đấu hấp dẫn, chắc chắn cần phải có đối thủ hùng mạnh.

Anh muốn giết tôi, tôi cũng muốn giết anh - Đây chính là câu chuyện giữa cảnh sát và sát thủ! Những tội nhân thoát khỏi sự khống chế của pháp luật, đều sẽ phải đón nhận sự trừng phạt của Eumenides. Và người đàn ông đi ngược lại pháp luật này, anh ta quyết không bao giờ để mình phải chịu sự phán xét của pháp luật…

BẢN THÔNG BÁO TỬ VONG - Trí tuệ đỉnh cao!

Chỉ nghe qua cái tên Bản thông báo tử vong đã đem lại cho người đọc một cảm giác vừa hãi hùng vừa kích động vừa tò mò, cũng đồng thời khơi gợi nhiều liên tưởng. Và khi cầm cuốn sách lên đọc, bạn như bị

cuốn vào trong câu chuyện không thể nào dứt ra được, suy ngẫm tư duy theo tình tiết manh mối câu chuyện, để tìm hiểu khám phá được vụ án, đồng thời không khỏi khâm phục tài năng của cả sát thủ lẫn cảnh sát.

Cuốn sách này không hổ danh được khen ngợi là tội phạm có chỉ số IQ

cao nhất. Bạn thử tưởng tượng xem, một tên sát thủ đứng ở phía đối lập với cảnh sát nhưng lại có cùng lý tưởng với cảnh sát, đó là giết chết những kẻ tội phạm mà pháp luật không trừng trị được, tức là hắn ta cũng hướng tới chính nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở đó, tên hung thủ còn “cao tay” đến độ, trước khi thực thi bán án tử hình với ai đó, hắn sẽ gửi Bản thông báo tử vong đến cho chính kẻ đó và còn không quên thông báo luôn cho phía cảnh sát.

Dưới vòng vây trùng trùng điệp điệp của cảnh sát, hắn vẫn giết hại được nạn nhân và trốn thoát thành công. Cả những vụ thích sát vô cùng khó khăn nguy hiểm, một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi nhưng cuối cùng vẫn thành công, khiến cho cảnh sát bao phen khốn đốn. Thứ gọi là kế

trong kế đã được trình diễn đẹp mắt trong nội dung tác phẩm!

Tên sát thủ lấy tên là Eumuenides (nữ thần báo thù), hắn là ai, hắn từ đâu đến, và vì sao hắn lại lựa chọn làm sát thủ? Ẩn giấu bên trong là những câu chuyện, những vụ án ra sao? Cùng với mạch chảy của câu chuyện, đầu óc chúng ta cũng vận hành hết sức để suy ngẫm tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đó.

Tác phẩm trinh thám đặc sắc này hứa hẹn mang đến cho độc giả nhiều cung bậc cảm xúc trong lúc đọc: vừa hiếu kỳ, vừa lôi cuốn, vừa kích động, vừa phải suy ngẫm và trầm trồ thán phục. Tuy là dòng tiểu thuyết trinh thám, song không phải chỉ có máu me và giết chóc, mà chứa đựng trong đó có rất nhiều tình cảm và đức tính cao đẹp thiêng liêng của con người: tình yêu, tình bạn, tình chiến hữu, sự hy sinh, lòng chính nghĩa, hướng thiện…

Cuốn sách đầy bất ngờ và kịch tính, có lẽ sẽ không phù hợp với những bạn đọc “lười” suy ngẫm. Và bây giờ, mời các bạn hãy lật giở những trang sách để bước vào cuộc chiến cân não so tài đấu sức đầy căng thẳng gay cấn giữa Eumuenides và cảnh sát cực kỳ hấp dẫn này nhé! Theo thông tin tác giả cung cấp, bộ sách này gồm 5 tập, đang trong quá trình quay phim truyền hình dài 25 tập, hẳn sẽ là một bộ phim hấp dẫn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của bạn xem truyền hình!

Phần Dẫn

Khung cảnh trang nhã,món ăn tinh tế, đây chính là điểm nổi bật của nhà hàng Lục Dương Xuân. Nhưng lúc này đây, hai điểm đặc sắc này lại chỉ

có thể được làm nền, làm nền cho âm nhạc.

Cô gái dịu dàng kéo dâyđàn, như thể đang khống chế dòng chảy kỳ diệu của suối nguồn, thứ âm nhạc du dương đó cứ thế tuôn trào từ suối nguồn này ra, chầm chậm thấm sâu vào từng góc trong cả sảnh ăn của nhà hàng. Tiết tấu bản nhạc sâu lắng chậm rãi, mang theo thật nhiều tâm trạng bi thương, giống như chính cõi lòng người biểu diễn lúc này đây.

Cho dù là vị thực kháchthô lỗ nhất, cũng khó có thể không bị khúc nhạc này lay động, họ nghiêng tai lắng nghe, thậm chí không dám nhai mạnh những món ăn ngon đã đưa vào trong miệng. Đồng thời, tâm tư của họ

cũng bay lượn theo từng nốt nhạc, ai nấy tự chìm đắm vào những kỷ

niệm xưa cũ buồn thương của mình.

Đây chính là âm nhạc, mộtthứ ngôn ngữ kỳ diệu có thể vượt qua mọi rào cản để giao hòa.

Và không còn nghi ngờgì nữa, người bị lún sâu nhất vào thứ ngôn ngữ

này, chính là người biểu diễn. Cô cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt, như thể muốn dồn tất cả mọi cảm quan trong cơ thể hòa cùng từng dây đàn mỏng manh đó.

Khúc ly biệt!

Đây vốn là khúc nhạcdương cầm nổi tiếng của Chopin, trước đây, cô rất ít khi biểu diễn bản nhạc này. Bởi vì cô cảm thấy bản nhạc dương cầm sau khi bị biến tấu thành nhạc violin, thì ít nhiều sẽ làm mất đi âm vị của nó.

Bây giờ cô biết, suynghĩ của mình không thật đúng, nếu như bạn thực sự

hiểu được bản nhạc này, sự khác biệt về thanh cụ sao có thể hạn chế sự

bày tỏ của người biểu diễn được chứ?

Sau khi bản nhạc này kếtthúc, cả nhà hàng chợt trầm mặc giây lát. Tiếp đó lác đác vang lên tiếng vỗ tay, rồi mọi người lập tức cùng phụ họa theo.

Tiếng vỗ tay càng lúccàng vang dội, nhưng cô gái thì vẫn dửng dưng. Cô chỉ trầm mặc ngồi im, như thể đang ngẩn người, lại có vẻ như đang chờ

đợi điều gì.

Lúc này đây, trong tráitim cô, tất cả tiếng vỗ tay trên thế giới này cũng đều không thể sánh bằng được một bó hoa ly toát ra mùi hương thơm ngát.

Hồi lâu sau, tiếng vỗtay dần dần lắng xuống, người nhân viên phục vụ

bước lên sân khấu, anh ta khẽ đỡ lấy cánh tay phải của cô gái, đồng thời khẽ khuyên nhủ: "Đi thôi … người đó hôm nay cũng vẫn không đến … "

Cô gái bất lực mở mắt.Đôi mắt cô vừa to vừa đen, nhưng lại không hề có sắc thái sinh động nào. Cô hướng đôi mắt này về một góc đặc biệt nào đó trong nhà hàng, trên khuôn mặt đong đầy nỗi bi thương và băn khoăn mơ

màng …

Chương 1 Vào Ngục

9 giờ 37 phút ngày 27tháng 2 năm 2003.

Đây là một quán cafe rấtsang trọng trong tỉnh thành, bởi vì vừa mới đến thời gian mở cửa kinh doanh, cho nên trong khu phục vụ chỉ có duy nhất một người khách đang ngồi.

Đây là một nam giới chừng30 tuổi, anh ta cao khoảng 1m70, thân hình hơi gầy yếu, trên khuôn mặt nhợt nhạt đeo một cặp kính viền đen rất to, toát ra khí chất thư sinh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bông dài, trong ngày đầu xuân ấm áp thế này thì có vẻ không được phù hợp, bên dưới chiếc áo khoác là một chiếc quần bò bạc thếch, mặc vào trông mềm nhũn, vừa nhìn là đã biết hàng vỉa hè rẻ tiền.

Cách ăn mặc của ngườinam giới này rõ ràng rất không ăn nhập với bầu không khí sang trọng và trang nhã của quán cafe, chính anh ta hình như

cũng nhận thức ra được điều này, cho nên đặc biệt chọn lựa vị trí ẩn khuất nhất ở trong góc, thần thái cũng có vẻ né tránh, bộ dạng sợ sệt và xấu hổ.

Nữ nhân viên phục vụ bêkhay đến trước mặt người nam giới, giơ quyển menu và hỏi: "Anh muốn gọi thứ gì vậy?"

"Không, tạm thờikhông cần … " Người nam giới xua tay, sau đó lại vội vàng giải thích, "Tôi vẫn còn đang … còn đang đợi bạn."

Nữ nhân viên gật đầu,nói: "Vâng."

Sau đó cô lại cầm cốcnước chanh đặt xuống dưới bàn.

Người nam giới vội vànggạt cốc nước, nói lại lần nữa: "Tôi đang đợi bạn, tạm thời chưa cần thứ này."

Nữ nhân viên phục vụ mỉmcười lịch sự, giải thích: "Thứ này miễn phí."

"Ồ … " Ngườinam giới thở phào, anh ta dùng hai tay nâng cốc nước chanh đó lên, nói lời cảm ơn, sau đó đưa lên miệng và dè dặt uống một ngụm.

Nữ nhân viên trong lòngcảm thấy rất buồn cười, nghĩ bụng đây chắc hẳn là một người đàn ông nghèo kiết xác cả ngày chỉ biết ngồi lì ở trong

phòng, đến nơi đây, chắc là buổi hẹn gặp mặt với bạn nữ chat trên mạng thì phải? Trong túi chẳng có mấy đồng, nhưng lại muốn tỏ vẻ lịch lãm cao sang, người khách như thế này cũng không phải là ít, nhưng một kẻ

"ngốc nghếch" đến độ ngay cả nước chanh cũng không dám uống thế

này, thì đúng là lần đầu tiên gặp đấy.

Về sau, diễn biến sự việcgần như đã chứng thực sự suy đoán của cô gái.

Khoảng mười phút sau, vịkhách thứ hai của ngày hôm nay đã đến quán.

Đây là một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang, chừng 26, 27 tuổi, chính là độ tuổi mặn mà quyến rũ nhất. Sau khi bước vào cửa, cô ta bèn nhìn khắp quán một lượt, rõ ràng là đang tìm người. Cô ta nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đó đang thu mình trong góc, và anh ta cũng đồng thời vẫy tay về phía cô ta.

Nhìn bộ dạng chẳng cóchút thể diện gì của đối phương, cô gái không kìm được nhíu mày. Nhưng cô vẫn bước về phía người đàn ông đó, xem ra giữa hai người này đúng là có một buổi hò hẹn, một buổi hò hẹn sượng sùng.

Sau khi cô gái ngồi xuống,nhân viên phục vụ lại cầm menu bước tới, cô gái không để cho cô nhân viên mở miệng đã tranh nói trước: "Chúng tôi chỉ ngồi một lát thôi, không cần phục vụ."

Cô nhân viên phục vụ đáplại một tiếng, trước khi rời khỏi đó bèn liếc nhìn người nam giới với ánh mắt đồng tình: rõ ràng anh chàng này không thể nào tán tỉnh được cô gái xinh đẹp đó rồi, người ta tỏ ra chán ghét anh ta như vậy kia mà.

Đúng lúc này lại cókhách bước vào trong quán, đó là hai người đàn ông ăn mặc giống như doanh nhân, một người ngoài 40 tuổi, một người hơn 20 tuổi. Sau khi họ nhìn một lượt, bèn ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng bước tới đón những người khách mới, bỏ mặc đôi nam nữ kỳ lạ ở góc vắng lặng.

Cô gái lạnh lùng nhìnngười đàn ông đối diện, không nói lời nào.

Người đàn ông hình nhưlại hơi ngẩn người, anh ta cứ trơ mắt đón lấy ánh mắt của người phụ nữ, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau anh ta mới cười đau khổ, rầu rầu lên tiếng hỏi: "Cô chắc chắn là rất hận tôi, có phải vậy không?"

Người phụ nữ "hừ"một tiếng: "Điều này mà còn cần phải hỏi sao?"

"Tôi cũng không muốnmọi việc thành ra thế này, là cô ép tôi!" Người nam giới đột nhiên trở nên kích động, anh ta hình như muốn giải thích gì đó, nhưng lại càng giống như muốn phát tiết nỗi căm phẫn đang bị dồn nén ở trong lòng.

"Anh hét gì màhét?!" Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông một cái, anh ta hình như có vẻ sợ cô ta, bèn hậm hực nuốt nước bọt, không dám nói thêm gì nữa.

"Được rồi, bây giờcó nói những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ?" Người phụ nữ lúc này rướn mày, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều, cô ta nhìn người đàn ông hỏi: "Anh đã đem tất cả bức ảnh đến rồi chứ?"

Người nam giới gật đầu,anh ta vỗ vỗ vào túi áo khoác, đồng thời hỏi ngược lại đối phương: "Còn cô thì sao? Tiền đã đem đến chưa?"

Người phụ nữ nhìn ngườinam giới với nét mặt bất lực, như thể muốn cười nhưng lại cười không nổi: "Anh thực sự cho rằng tôi sẽ đem tiền đến cho anh sao?"

Người nam giới chợt ngẩnngười: "Cô có ý gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?"

"Anh thật là ngâythơ quá!" Người phụ nữ cười khẩy nói, đồng thời cô ta cũng đứng dậy, động tác có vẻ như muốn rời khỏi đó.

Người nam giới cũng vộivàng đứng đậy theo, giữ chặt cánh tay người phụ nữ: "Không được đi!"

"Anh làm gì thế?!"Người phụ nữ bực bội hét lên, "Bỏ tay của anh ra!"

"Đưa tiền chotôi!" Người đàn ông hạ giọng gầm lên. Có thể nhận ra, tâm trạng anh ta cũng vô cùng kích động, nhưng lại sợ động tĩnh ở đây sẽ

khiến cho những người khác chú ý.

Người phụ nữ lại khôngbuồn để tâm đến điều này, vừa giãy giụa vừa hét lên: "Thả tôi ra!" Giọng cô ta vang vọng cả quán cafe.

Người nữ nhân viên phụcvụ ở quầy mở trừng mắt nhìn về phía đó, nhất thời không biết nên giải quyết sự tranh chấp giữa hai vị khách thế nào.

Còn hai người nam giới ăn mặc như doanh nhân ngồi ở gần cửa lại lập tức đứng dậy, người trước người sau tiến về vị trí đôi nam nữ ở trong góc đó.

Khóe mắt người phụ nữlướt thấy hình ảnh này, cô ta đột nhiên ngừng phản kháng, quay người nói với người nam giới bằng giọng giễu cợt:

"Muốn tiền phải không? Bây giờ anh đi mà đòi cảnh sát !"

Người nam giới ngẩng đầunhìn thấy hai người lạ càng lúc càng bước lại gần, anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn, đôi môi cũng bất giác không kìm được mà run rẩy.

"Cô đang ép tôi … cô đang ép tôi … " Anh ta tuyệt vọng lẩm nhẩm.

Người phụ nữ tỉnh bơ nhếchmép lên, bộ dạng chế giễu.

"Chúng tôi là cảnhsát." Người đàn ông trung niên đi trước lúc này cũng chỉ còn cách vài bước chân, anh ta giơ thẻ cảnh sát của mình ra, ra lệnh:

"Thả cô ấy ra!"

Người nam giới nghiếnrăng, anh ta không những không buông tay, ngược lại còn kéo người phụ nữ vào sâu trong góc. Trông thân hình anh ta gầy nhỏ như vậy, nhưng lại có thể bộc phát ra một sức mạnh khiến người ta phải kinh ngạc, người phụ nữ đó bị anh ta kéo dúi dụi, va vào lật đổ chiếc bàn trước mặt, đồng thời phát ra tiếng kêu thét kinh hoàng.

"Buông tayra!" Người cảnh sát trung niên lại lần nữa hét lên, tràn đầy uy lực.

Người nam giới lại càngdồn sức hơn, bẻ quặt cánh tay người phụ nữ ra phía sau lưng, đồng thời cánh tay trái của anh ta vung lên, không biết từ

đâu mà lại lôi ra được một con dao nhọn, kề sát cổ người phụ nữ.

"Lùi lại phía sau!Các người lùi lại phía sau cho tôi!" Anh ta điên cuồng gào thét, gân xanh trên trán nổi hằn lên.

Sự thay đổi đột ngộtnày hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hai người cảnh sát vội vàng dừng bước, còn người phụ nữ thì run rẩy sợ hãi, sự ngạo mạn ban đầu trong khoảnh khắc biến mất tăm mất dạng.

"Anh chớ có kích động."Người cảnh sát trung niên bắt đầu khuyên giải bằng giọng nói nhẹ nhàng, "Có gì từ từ nói, hãy đặt dao xuống trước đi."

Nhưng tâm trạng của ngườinam giới đã trở nên khó có thể khống chế

được, bàn tay nắm lấy con dao của anh ta đang kề sát cổ người phụ nữ, giọng nói khàn đặc còn mang theo âm mũi. "Là cô ép tôi, là cô ép tôi …

cô hại cho tôi thê thảm quá!"

Rõ ràng anh ta nói vớingười phụ nữ đáng thương đó, nhưng cô ta lại không thể nào trả lời được, bởi vì cô ta bị thít cổ quá chặt, lúc này mặt cô ta đã đỏ lựng, ngay cả đến việc thở cũng trở nên khó khăn.

"Không có ai épanh cả … " Người cảnh sát giơ bàn tay về phía trước, dường như hành động này có thể giúp đỡ vỗ về an ủi tâm trạng của đối phương, "Anh có yêu cầu gì thì cứ đưa ra, mọi việc đều dễ dàng thương lượng."

"Tôi cần tiền. Trảtiền lại cho tôi, trả tiền lại cho tôi!" Người nam giới căng thẳng và điên loạn.

"Tiền là chuyện nhỏ."Người cảnh sát liếm môi, "Anh hãy đặt dao xuống trước đi, tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng được mà."

"Thương lượng gìchứ? Các anh đến để bắt tôi, các người đã thông đồng với nhau, các người muốn hại tôi!"

Cảnh sát bất lực lắc đầu,mềm không xong, anh bèn phải thể hiện chút áp lực trong lời nói: "Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây là vì anh. Anh có biết không, chúng tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi! Nhưng sự

việc này vốn dĩ cùng lắm cũng chỉ là tình tiết lừa đảo tống tiền, nhưng nếu như anh còn không đặt dao xuống, vậy thì sẽ trở thành bắt giữ con tin, là hình thức cướp bóc mang tính bạo lực, tính chất hoàn toàn không giống nhau!"

"Lừa đảo tống tiền?Khốn khiếp!" Tâm trạng của người nam giới càng kích động hơn, "Các người vốn dĩ là một bọn, tránh ra, hãy tránh ra cho tôi!" Anh ta đổi một bàn tay khác để bóp chặt cổ người phụ nữ, huơ huơ

mũi dao nhọn về phía cảnh sát.

Cảnh sát lùi lại một bước,đồng thời giơ tay ra đẩy người đồng nghiệp ở

phía sau lưng: "Cậu hãy ra trước đi."

Người cảnh sát trẻ hiểuý, nói với người nhân viên phục vụ đang đứng ngẩn người bên cạnh: "Đi nào, mọi người đều ra ngoài cả thôi." Thế là một đoàn người bèn chen lấn nhau bước ra ngoài cửa, người cảnh sát trẻ

nhân cơ hội rút ra một chiếc máy bộ đàm, ghé đến bên miệng hạ giọng nói: "Trong quán cafe Hồng Đảo ở đường Tùng Tử Bắc xảy ra một vụ

bắt giữ con tin, xin được tăng viện, xin được tăng viện!"

"Anh cũng đi rangoài!" Người nam giới cầm dao chỉ vào người cảnh sát trung niên, hét lên, đồng thời ánh mắt của anh ta cũng bị hành động khác thường của người cảnh sát trẻ thu hút, không kìm được nhíu mày đầy lo lắng, hành động cũng vì thế mà chững lại.

Đây có lẽ chỉ là mộtkhoảnh khắc thoáng lướt qua, nhưng đối với những người có kinh nghiệm trải qua nhiều trận chiến thì đã đủ rồi. Người cảnh sát trung niên đột nhiên lao về phía trước, hai tay kiềm chặt cánh tay của người nam giới và bẻ vặn, con dao nhọn liền rơi xuống đất. Tiếp đến, anh lập tức bẻ quặt tay người nam giới ra sau lưng, hất cả cơ thể gầy yếu của anh ta ngã nhào xuống đất.

Người phụ nữ lấy lại đượcsự tự do kêu lên kinh hãi một tiếng, hồn bay phách lạc lao nhanh ra khỏi cửa quán cafe.

Người cảnh sát trẻ từ cửaquay trở lại, cậu trợn trừng mắt: tình thế ở trong phòng thay đổi quá đột ngột, hình như khiến cậu khó có thể chấp nhận được.

Hồi lâu sau, cậu mới thẫnthờ lẩm bẩm: "Đội trưởng La, anh … anh cũng nhanh quá thì phải, tôi vừa mới gọi xin tiếp viện."

"Hãy mau hủy yêu cầuđi … nhân lúc họ còn chưa xuất phát."

Người được gọi là độitrưởng La - chính là đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự tỉnh thành La Phi, anh vừa nói, nhưng động tác vẫn không hề dừng

lại, nhanh chóng bẻ quặt hai tay của người nam giới đó về phía sau, dùng còng sắt khóa lại.

Người nam giới ra sức vặnvẹo cơ thể giống như con côn trùng vừa chui ra khỏi bùn đất, nhưng đến khi anh ta nhận thức ra được rằng dù mình có giãy giụa thế nào cũng vô ích, bèn bắt đầu đập trán xuống dưới nền nhà, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ giống như con dã thú.

"Anh làm gì thế?!"La Phi cũng giật mình kinh ngạc, anh vội vàng túm lấy cổ áo của người đàn ông đó, ngăn cản hành vi ngược đãi bản thân của đối phương.

Người nam giới kêu lên"A … a" cuối cùng cũng triệt để từ bỏ sự kháng cự. Nhưng đột nhiên, anh ta lại lớn tiếng khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi cũng trào ra.

La Phi và người đồngnghiệp của mình trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Họ rất hiếm khi nhìn thấy một người nam giới trưởng thành lại có thể gào khóc thảm thiết như thế này, cứ như thể tất cả những nỗi bi thương trên thế giới này đều dồn lên người anh ta, máu huyết khắp cơ thể anh ta đều bị ép thành nước mắt trào ra …

Một tháng sau.

Đã là thời tiết mùaxuân hoa nở ấm áp, ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu rọi xuống trái đất, mang đến thứ cảm giác mọi vật đều trở nên mượt mà.

Nhưng cho dù cùng chung dưới một bầu trời xanh, cũng vẫn có những nơi ánh sáng không thể nào rọi chiếu tới được.

Thứ che khuất ánh sángchính là một bức tường vây quanh cao sừng sững. Bức tường được xây dựng nên từ những phiến đá nửa mét vuông, vững chắc, lạnh giá, nguy nga. Và tấm lưới điện được bố trí ở trên đầu tường đang lấp lánh thứ ánh sáng âm u dưới ánh mặt trời. Bức tường này

đã hoàn toàn cách ly sắc xuân rạng rỡ ở bên ngoài, phía bên trong lại là một vùng đất cô quạnh và vô cùng lạnh giá.

Bên ngoài bức tường làkhu vực ngoại ô hoang vắng, xung quanh chỉ

nhìn thấy một vùng đất rộng lớn, có rất ít nhà dân sinh sống. Lúc này đây có một chiếc xe cảnh sát màu lam trắng đang từ từ đi trên con đường nhở

ở giữa đồng ruộng, cuối cùng dừng lại phía chính nam của bức tường vây đó.

Một người cảnh sát vũtrang bước từ ghế phụ lái của chiếc xe xuống, tay cầm một tập công văn đi về phía bên trong bức tường, nhanh chóng nhìn thấy một cánh cổng sắt nặng nề chặn trước mặt anh ta, bên cạnh cổng sắt treo một tấm biển lớn: Trại giam số 1 thành phố A.

Người cảnh sát vũ trangđưa công văn cho người cảnh vệ canh giữ ngoài cửa, cảnh vệ thoáng đọc lướt qua bèn chỉ dẫn họ tiến vào một cánh cổng phụ ở gần đó. Khoảng mười phút sau, cánh cổng sắt từ từ mở ra, người cảnh sát vũ trang bước từ phía trong bức tường ra bên ngoài, rồi lại ngồi lên chiếc ghế phụ trên ô tô. Lúc lên xe, anh nói: "Đã làm xong thủ tục rồi, đưa đến khu giam giữ tội phạm nghiêm trọng ở trung đội 4."

"Vâng." Ngườilái xe vừa đáp lời vừa quay đầu liếc nhìn thùng xe ở phía sau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đan xen giữa sự đồng tình và vui mừng trước tai họa của người khác. Sau đó anh ta gạt cần số khởi động xe, chiếc xe tiến vào trong bức tường. Phía đằng sau xe truyền tới một tiếng

"choang" nặng nề, cánh cổng sắt lớn đóng chặt, một lần nữa ngăn cách hoàn toàn với ánh mặt trời phía bên ngoài bức tường.

Trong thùng xe, hai ngườicảnh sát vũ trang được trang bị vũ khí đang áp tải tám phạm nhân. Những phạm nhân đầu cạo trọc, ai nấy đều mang còng tay xích chân, chia thành hai hàng ngồi đối diện nhau. Nghe thấy tiếng cổng sắt đóng lại, một người thanh niên đeo kính trong số đó bèn ngơ ngác ngước đầu lên, liếc nhìn ra bên ngoài cửa xe.

"Nhìn gì mà nhìn!Cúi đầu xuống!" Giọng nói quát nạt nghiêm khắc của người cảnh sát vũ trang lập tức vang lên, người thanh niên vội vàng lại cúi đầu như trước, nét mặt vô cùng hoảng sợ.

Phía sau bức tường vâychính là một quần thể kiến trúc tầng tầng lớp lớp.

Người tài xế hình như rất quen thuộc với địa hình nơi đây, cứ thế thông thạo đi xuyên qua những tòa kiến trúc ở đây. Sau khi lái xe rời khỏi khu kiến trúc, xe chở phạm nhân lại một lần nữa đi qua một nông trường rộng lớn và mấy dãy nhà mái bằng một tầng trông giống như công xưởng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn đứng cô độc một mình.

Nói đây là một tòa nhàlớn, nhưng lại mang đến cho người ta thứ cảm giác kỳ lạ. Cả tòa nhà đều là màu trắng xám lờ nhờ, màu sắc đơn điệu khiến người ta chán ghét, phong cách kiến trúc thì lại là hình vuông cứng nhắc, trên bức tường bên ngoài không chỉ không có bất cứ trang trí nào, ngay cả cửa sổ cũng vô cùng ít ỏi. Hơn nữa diện tích mỗi cánh cửa đều rất nhỏ, trên ô cửa sổ ở tầng cao nhất cũng lắp rất nhiều những lan can sắt dày đặc.

Điểm kỳ quái nhất chínhlà, tòa nhà này hoàn toàn không có ban công, do vậy tòa nhà này nhìn từ bên ngoài vào trông giống như một chiếc hộp kín mít, hoặc là có thể nói, trông giống như một ngôi mộ âm u lạnh lẽo khổng lồ.

Trước tòa nhà có ba ngườicai ngục đang đứng đợi. Nhìn thấy xe chở

phạm nhân dừng hẳn, họ bèn đi đến phía buồng lái để nghênh đón.

Người cảnh sát vũ trang dẫn đầu xuống xe, chào hỏi thân mật với ba người cai ngục. Còn phía trong xe lại vang lên giọng nói của người áp giải tù nhân: "Hãy tự mở còng ra, cầm lấy túi đồ của mình, xếp hàng xuống xe!"

Người nhân viên áp giảivừa lên tiếng bèn mở cửa sau của thùng xe, còn mình thì nhảy xuống trước, sau đó ném một chùm chìa khóa xuống chân các phạm nhân. Các phạm nhân làm theo lời yêu cầu, sau khi tự mình

mở còng tay xích chân, bèn ôm lấy túi đồ của mình xếp thành một hàng xuống xe và đứng ngay ngắn.

Người thanh niên đeokính nhìn thấy ngôi mộ trắng nhợt trước mắt đó, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Thân hình anh ta gầy yếu, đứng xen vào giữa những tên phạm nhân hung dữ cao lớn béo mập trông càng yếu ớt.

Một lúc sau, tầm nhìn củangười thanh niên từ từ di chuyển khắp xung quanh, cuối cùng chăm chú nhìn vào một nơi nào đó ở trên cao khoảng hơn một trăm mét. Đó rõ ràng là một trạm quan sát, người trên trạm quan sát đang nhìn chằm chằm vào những "vị khách" mới đến này, khẩu súng hiện ra dưới ánh mặt trời đang lấp lánh những tia sáng âm u lạnh lẽo.

Người thanh niên như thểbị ánh sáng lạnh lẽo đó làm cho đau nhói, thật không ngờ bất giác run rẩy.

Ở phía đầu kia của chiếcxe chở tù nhân, hai nhóm cảnh sát sau khi hàn huyên thì bắt đầu chào tạm biệt. Khi những người cảnh sát vũ trang lái xe đi, những người cai ngục liền đến trước mặt các phạm nhân.

Người cai ngục đứng ởgiữa rõ ràng chính là người đứng đầu trong ba người này. Anh ta chừng 37, 38 tuổi, dáng người không cao, nhưng thân hình rắn rỏi, toát ra khí chất giỏi giang, tinh tường. Qua tướng mạo có thể thấy, anh ta không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không phải là xấu, thế nhưng đôi mắt của anh ta thì lại để lại cho người ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Đó là một đôi mắt hổ dữtợn, nhãn cầu sáng rực rất có thần, khóe mắt xếch lên, toát ra sự uy nghiêm và nhanh nhạy sắc bén. Giờ đây anh ta đang dùng đôi mắt này để quét một lượt cả đoàn người, nơi mà ánh mắt anh ta chạm tới, cho dù phạm nhân có hung dữ tà ác đến đâu cũng không tránh được cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Điều này khiến anh ta cảmthấy hài lòng, thế là anh ta lạnh lùng nói một câu: "Xếp hàng ngay ngắn, đi theo tôi."

Nói xong, bèn bước đitrước. Hai thuộc hạ của anh ta cũng tự động tản sang hai bên, giám sát hành động của các phạm nhân.

Không có ai dám khinhsuất, cả ba người phạm nhân xếp hàng ngay ngắn, đi theo những người cai ngục vào bên trong tòa nhà. Cửa vào của tòa nhà nằm ở góc phía đông nam, có một cánh cửa trượt bằng sắt. Đi qua cánh cửa này, lại rẽ hai lần ở trong hành lang nhỏ hẹp, rồi mới chính thức tiến vào trong tòa nhà, và ở đây thật không ngờ lại có một thứ cảm giác như

bừng sáng.

Trước mắt mọi người xuấthiện một đại sảnh dài và hẹp, diện tích khoảng bằng ba sân bóng rổ xếp liền kề nhau. Phòng giám sát trong tòa nhà được xây dựng bao quanh đại sảnh, có tất cả bốn tầng, bên ngoài phòng giám sát ở mỗi tầng đều có một dãy hành lang hoặc là ban công.

Gọi là ban công có lẽcũng không phù hợp, bởi vì những "ban công" này hoàn toàn bị khép kín ở trong tòa nhà, cho dù là cả năm cũng không nhìn thấy trăng sao hay ánh mặt trời.

Đại sảnh ở tầng 1 hướngchính đông, trên tường treo một chiếc đồng hồ

điện tử, hiển thị là 16 giờ 25 phút, lúc này đây bên ngoài phòng, chắc ánh sáng mặt trời vẫn đang chiếu sáng khắp cả thế giới, nhưng ở trong tòa nhà này thì lại cảm giác giống như ban đêm, bắt buộc phải nhờ vào những bóng đèn điện để duy trì độ sáng ở trong phòng.

Từng khuôn mặt xuất hiệnở trước cửa phòng giam, nhìn ra ngoài qua ô cửa sắt. Những người này đều là khách thường xuyên của khu vực giam giữ tội phạm nghiêm trọng, và những "người mới" ở phía dưới tầng lúc này đây thì lại trở thành cảnh tượng hay ho, mới mẻ trong mắt họ. Có người huýt sáo, có người reo hò, còn có người thì lại hét khẩu lệnh "một hai một" cho những người mới tiến lên phía trước.

Người nam giới đeo kínhnhìn cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, bước chân như thể không nghe theo sự khống chế chợt chậm lại.

"Yên lặng!"Người cai ngục dẫn đầu chợt hét lên một tiếng, đợi sau khi kết thúc sự ồn ào huyên náo, anh ta bèn ra lệnh cho những người mới đến xếp thành một hàng ở giữa đại sảnh, sau đó lại ra lệnh tiếp: "Hãy đặt túi đồ của mình xuống dưới đất và mở ra, áo khoác ngoài cũng đều cởi hết ra."

Các phạm nhân chấp hànhmệnh lệnh một cách máy móc, sau khi mở túi đồ ra bèn bắt đầu cởi đồ. Người nam giới đeo kính sau khi cởi áo khoác và quần dài, động tác không tránh được có chút do dự.

"Lằng nhằng gì thế?Cởi tiếp." Một người cai ngục trẻ tuổi đi lên trước quát mắng một câu, trong tay anh ta cầm một chiếc dùi cui điện, huơ huơ

lên vẻ uy hiếp.

Ở tầng 3 có người phátra tiếng cười kỳ quái: "Ha ha, tên nhóc đó còn xấu hổ nữa kìa."

Mặt người nam giới đeokính đỏ lựng lên vì cố kìm nén, rõ ràng là vô cùng sượng sùng. Anh ta nhìn đồng bọn xung quanh, tất cả đều đã cởi hết chỉ để lại một chiếc quần xịp. Anh ta cũng đành phải bất lực liếm môi, đành cởi hết đồ bó sát người mặc để giữ ấm, gần như hoàn toàn trần truồng mà cố gắng chịu đựng đủ các loại ánh mắt xấc xược. Người cai ngục trẻ đi lên trước cầm dùi cui gẩy gẩy các túi đồ và quần áo, đồng thời kiểm tra xem có vật cấm hay không, còn phạm nhân ở trong phòng giam thì lại bắt đầu sôi nổi hào hứng phát biểu bình luận về cơ thể của những người mới đến.

"Ôi, tên nhóc đeokính trắng đấy, giống như lũ đàn bà con gái ấy."

"Ừ, phải kiểm trakỹ xem, không khéo lại là đứa lưỡng tính."

Người nam giới đeo kínhco rụt người lại, hận một nỗi mình không thể

giống như con nhím cuộn tròn lại.

Những người quan sátsau khi cười rộ lên bèn chĩa mũi dùi về hướng khác.

"Nhìn cái người đứngthứ hai kia kìa, hình xăm trên người cũng đẹp đấy chứ."

"Ừ, con chim ưngxăm cũng khá đấy."

"Khá cái khỉ mốc,cái đầu nhỏ như đầu rùa, để tao ra tay mới ngon lành được."

Người đang bị nói đếnchính là một gã thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt béo phỉnh, vừa nhìn là biết quen thói ngang tàng. Gã không thể chịu nổi những lời sỉ nhục này, lập tức quay sang hét lên một câu về phía phát ra tiếng nói: "Đồ nhãi nhép mày cứ đợi chết đi!"

Kẻ khiêu chiến cười"hi hi", không cảm xúc, xung quanh chợt vang lên những tiếng khịt tản mạn. Gã xăm trổ cảm thấy mình đã chiếm được thế

thượng phong, bèn vênh váo ngẩng đầu lên, ngạo mạn nhìn xung quanh.

Nhưng bầu không khí nàylại trở nên vô cùng quái dị, những tiếng vang đều dần dần yên tĩnh lại, toát ra sự yên tĩnh nặng nề như cõi chết. Gã xăm trổ buồn bực thu ánh mắt lại, đột nhiên trái tim chợt nhói lên, như

thể bị dao đánh lửa làm bỏng vậy.

Người cai ngục dẫn đầuđó đang dùng ánh mắt rừng rực nhìn chằm chằm vào gã. Gã xăm trổ thấy hơi hoảng sợ, vội vàng né tránh ánh mắt, nhưng gã lại không cam tâm bỗng chốc trở nên mất mặt, cái cổ vẫn ngoan cường dựng thẳng.

"Các anh vẫn cònchưa biết tôi thì phải?"

Ánh mắt của người caingục vẫn dừng lại trên khuôn mặt gã xăm trổ, nhưng khẩu khí cách nói thì lại đang nói với tất cả những người mới đến.

Mọi người đều không nóigì, chỉ có một vài người lắc đầu. Người cai ngục mặt lạnh tanh, tự trả lời: "Tôi họ Trương, gọi là Trương Hải Phong, là trung đội trưởng của trung đội 4. Nhưng các anh chỉ cần gọi tôi là quản giáo Trương - đã nhớ chưa?"

Lần này nhóm người mớiđến đều lần lượt trả lời: "Nhớ rồi." Nhưng giọng nói không đồng loạt.

Trương Hải Phong chẳngbuồn để tâm, anh ta liền đưa ra câu hỏi thứ hai:

"Đây là nơi nào?"

Câu hỏi này quá đơn giản,ngược lại lại không có ai dám tùy tiện trả lời.

Trương Hải Phong bèn đilên mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng vào gã xăm trổ đó. Và mỗi bước đi của anh ta hình như đều đang giẫm đạp khí thế

của gã xăm trổ, cuối cùng gã cũng từ từ cúi đầu xuống.

Trương Hải Phong đi thẳngđến chỗ mà gã xăm trổ cúi mặt xuống, rồi mới chịu dừng bước. Anh ta vắt tay sau lưng, ghé sát miệng vào bên tai đối phương, lại hỏi lần nữa: "Đây là nơi nào?"

Trương Hải Phong thấphơn gã xăm trổ đó khá nhiều, khi anh ta nói thậm chí còn phải khẽ kiễng chân lên. Nhưng khí thế của anh ta hoàn toàn áp đảo đối phương, gã xăm trổ run rẩy lùi lại phía sau né tránh, đồng thời há miệng trả lời: "Trại giam."

Trương Hải Phong cườihi hi, giọng cười đó vô cùng kỳ quái, không nhận ra được là đang vui hay là phẫn nộ. Gã xăm trổ không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng chỉ có thể cười theo một cách ngốc nghếch. Nhưng tiếng cười

của hắn vừa thoát ra khỏi miệng đã chợt biến đổi giọng điệu, trở thành tiếng kêu thảm thiết giống như quỷ khóc sói tru.

Những người ở bên cạnhgã đều bị tiếng kêu thảm thiết này làm cho giật nảy mình. Đặc biệt là người nam giới đeo kính đó, tỏ rõ sự bàng hoàng kinh hãi. Khi nhìn kỹ lại, thì thấy bàn tay vắt sau lưng của Trương Hải Phong đã giơ lên phía trước, chiếc dùi cui trong tay đang chọc vào dưới nách của gã xăm trổ. Gã co giật mấy cái như thể bị trúng gió, sau đó bèn cuộn người như con tôm ngã vật xuống đất.

"Trại giam? Thì ramày cho rằng đây chỉ là trại giam?" Trương Hải Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn người nam giới xăm trổ, nói: "Thảo nào mà mày dám hỗn xược như thế."

Người nam giới xăm trổthở dốc, nhưng lại không thể nào lên tiếng, luồng điện mạnh đã khiến cho cơ thịt co giật, khiến hơi thở của hắn trở

nên vô cùng khó nhọc.

Trương Hải Phong đi đếnđá hắn mấy cái, hét lên: "Đứng dậy, đứng vững!"

Người nam giới xăm trổkhông dám chống đối, gắng gượng bò dậy, sắc mặt nhợt nhạt.

Trương Hải Phong mặc kệhắn, quay sang bước mấy bước trước mặt những người mới đến, đồng thời nói tiếp về câu hỏi vừa nãy: "Tôi nói cho các anh biết đây là nơi nào - đây là trung đội 4, là khu vực giam giữ

tội phạm nghiêm trọng! Các anh đến đây, chứng tỏ các anh đều đã từng phạm rất nhiều tội danh. Đối với những loại người như các anh, tôi rất thích thú dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để trừng phạt."

Giọng Trương Hải Phongkhông lớn nhưng lại rất uy nghiêm đầy sức mạnh, và chiếc dùi cui trong tay anh ta cũng vẫn đang hướng ra ngoài, phía đầu dùi cui đang kêu lép bép. Anh ta đi đến đâu, những phạm nhân

ở vị trí tương ứng đều hiện ra thần sắc sợ sệt, chỉ sợ tay của anh ta khẽ

vung một chút, thì mình đã nếm đủ đòn rồi.

Trương Hải Phong dừngbước trước mặt người nam giới đeo kính, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, người nam giới đeo kính sợ hãi cắn môi, không dám thở mạnh. Bộ dạng sợ sệt của đối phương hình như

khiến cho tâm trạng của Trương Hải Phong tốt hơn một chút. Thế là người quản giáo đó khẽ tắt công tắc dùi cui, thay đổi ngữ khí, lại nói tiếp: "Đương nhiên, chính phủ đã giao các anh vào tay tôi, không phải là để tôi trừng phạt các anh, mà là để tôi cứu vớt các anh, để cho các anh biết được đâu là con đường lầm lạc mà quay trở về, bắt đầu lại từ đầu.

Chính phủ đã rất dụng tâm, nhưng các anh chưa chắc đã có thể hiểu được. Nhưng không hiểu cũng không sao cả, các anh ở đây chỉ cần nhớ

hai chữ: phục tùng! Tôi bảo các anh làm gì, thì các anh làm nấy, tôi không cho các anh làm, thì các anh hãy cụp đuôi vào, ngoan ngoãn mà ngồi yên! Đã hiểu rõ chưa?"

Mọi người đều vội vàngđồng thanh: "Nghe hiểu rõ rồi!". Chỉ có gã xăm trổ đó vẫn chưa hồi phục lại trong nỗi kinh hoàng sau khi bị kích điện, miệng động đậy, nhưng lại không phát ra tiếng.

Trương Hải Phong nhíumày, giơ tay ra chỉ, nói: "Tôi thấy cái đầu hắn không được nhanh nhẹn, các cậu hãy giúp hắn tỉnh táo lại."

Một người cai ngục khácbèn bước lên phía trước, chiếc dùi cui trong tay anh ta đang kêu lép bép lại một lần nữa chọc vào phần eo người nam giới xăm trổ. Gã gào một tiếng rồi ngã vật xuống đất.

Người cai ngục quỳ xổmxuống, chiếc dùi cui cứ thế đuổi theo cơ thể

đang lăn lộn, như thể một đứa bé tinh nghịch dùng cây gậy gỗ để trêu chọc một con sâu khổng lồ. Người nam giới xăm trổ vừa né tránh một cách vô ích, vừa dùng giọng nói đã biến thanh hét lên: "Nghe hiểu rõ rồi!

Nghe hiểu rõ rồi!"

Trương Hải Phong phấttay sau lưng đứng ở bên cạnh, mặc cho những âm thanh nhói tai đó giày vò màng nhĩ của mọi người. Đúng nửa phút sau, anh ta cuối cùng mới xua tay, để cho thuộc hạ của mình dừng hành động.

Gã xăm trổ méo xệch miệng,nước mắt nước mũi tuôn chảy. Nhưng lần này gã đã ngoan ngoãn hơn, không đợi quản giáo nhắc nhở đã gắng hết sức lực để bò dậy, đứng thẳng người ở trong hàng. Con chim ưng xăm trên lưng gã bây giờ đã dính đầy bụi, trở thành một con chim sẻ dính đầy bụi đất.

Ánh mắt Trương HảiPhong lướt nhìn qua đầy vẻ khinh mạn, lại nói: "Tôi biết loại người các anh, ở bên ngoài đều là những kẻ ngang tàng tinh tướng, muốn lập quy tắc cho các anh e rằng cũng không dễ. Không sao cả, các anh muốn ngang tàng thế nào thì cứ ngang tàng … "

"Không dám ngangtàng, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo sự chỉ huy của quản giáo, quyết không dám làm cho quản giáo nổi giận." Kẻ muốn lấy lòng là một người đã khá nhiều tuổi, có đôi mắt rất gian giảo như

phường trộm cướp, vừa nhìn là đã biết là một tên gian giảo lóc đời chốn giang hồ.

"Tức giận?"Trương Hải Phong bật cười, anh ta đi mấy bước về phía ông già đó, hỏi: "Ông cho rằng vừa rồi là tôi tức giận sao?"

Ông già cũng thật biếtcách ứng biến, lập tức cười nói: "Không phải không phải … ngài đại nhân đại lượng, chắc chắn không so đo với bọn tiểu tốt chúng tôi."

"Tôi nói cho ôngbiết, tôi không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui. Tôi nói: các anh muốn ngang tàng thế nào thì cứ ngang tàng như

thế, đây chính là câu nói thật lòng … " Trương Hải Phong nheo mắt nhìn chằm chằm vào ông già đó, kéo dài giọng, "Ông có biết vì sao không?"

Ông già ngẩn người,nheo mắt lại, nhưng không biết nên trả lời thế nào.

"Bởi vì tôi khôngmuốn để cho chiếc dùi cui trong tay mình được nhàn rỗi!"

Trương Hải Phong độtnhiên cất cao giọng, dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn lướt qua những phạm nhân vừa mới đến này, "Tôi ngày nào cũng ở trong khu nhà ngục giống như ngôi mộ này, hàng ngày chịu đựng các phạm nhân tù tội, tất cả điều này đều là do các anh ban cho cả đấy! Bọn người đê tiện các anh, tôi hận một nỗi không thể nào kích điện hết cho các anh chết đi sống lại! Nhưng đáng tiếc là quy định của trại giam không cho phép tôi tùy tiện trừng phạt các anh, tôi có thể làm thế nào được chứ?

Tôi chỉ có thể hy vọng các anh cứ hết sức mà tùy tiện làm bừa, như vậy thì tôi mới có đầy đủ lý do để tận hưởng nỗi đau khổ của các anh - giống như vừa lúc nãy vậy."

Trong lúc nói, Trương HảiPhong lại bước đến trước mặt gã xăm trổ đó, dùng dùi cui khẽ gõ vào vai đối phương: "Tôi phải cảm ơn anh. Anh có biết không, rất nhiều sự việc đều giống như nghiện thuốc phiện vậy, sẽ bị

mắc nghiện. Cảm ơn anh, hôm nay khiến cho tôi được thỏa thuê một trận."

Gã xăm trổ nuốt nước bọt,hình như muốn cười, nhưng nụ cười đó thực sự còn xấu xí hơn cả khóc.

Trương Hải Phong thì lạilộ ra thần sắc hài lòng, anh ta xua tay về phía thuộc hạ của mình: "Được rồi, đưa chúng về phòng đi."

Dưới sự chỉ huy của ngườicai ngục, những phạm nhân vẫn đang kinh hồn sợ hãi ôm lấy túi đồ và quần áo của mình, xếp thành một hàng đi về

hướng phòng giam. Khi người nam giới đeo kính đi qua bên cạnh Trương Hải Phong, người quản giáo liền gọi anh ta lại.

"Anh tên làgì?"

"Hàng Văn Trị."Người nam giới đeo kính quay sang, lập tức trả lời.

"Ừm … "

Trương Hải Phong trầmngâm giây lát, "Tôi biết việc của anh - nhưng đã đến đây, cần phải tuân thủ quy tắc ở đây. Hiện giờ anh là một phạm nhân, giống như những phạm nhân khác, không có bất cứ điểm đặc biệt nào, anh có hiểu không?"

Hàng Văn Trị trả lời: "Hiểu rồi", nhưng giọng nói lại vô cùng chua chát.

"Hiểu rồi thì tốt."Trương Hải Phong xua tay, "Mau bám theo đội đi."

Cả nhóm người đi đếnkhu vực phòng giam, mỗi lần dừng lại, bèn có một phạm nhân bị đưa vào trong một phòng giam nào đó. Hàng Văn Trị hy vọng sớm đến lượt mình, bởi vì chỉ mặc mỗi một chiếc quần xịp đi đi lại lại dưới con mắt của hàng trăm người thực sự rất sượng sùng. Nhưng sự

thực lại không như người ta mong đợi, Hàng Văn Trị lại bị sắp xếp cuối cùng, cho đến tận khi lên đến tầng 4, hai người cai ngục mới dừng lại ở

ngã rẽ phía đông nam. Một người cai ngục mở cánh cửa sắt ở trong phòng giam gần nhất, hất cằm, nói: "Vào đi."

Hàng Văn Trị nhìn biểnsố trên cánh cửa sắt: 424, sau đó bèn ủ dột bước vào trong căn phòng đó. Ánh sáng trong phòng lờ nhờ, anh ta cố gắng mở to mắt để điều chỉnh thị lực của mình.

Cánh cửa sắt phía saulưng lại được khóa lại, đồng thời có một giọng nói phát ra: "Tên nhóc này yếu ớt, các anh đừng có bắt nạt anh ta."

"Quản giáo Châu,anh hãy yên tâm." Trong phòng có người lên tiếng cười trả lời, "Chúng tôi không dám gây thêm phiền phức cho chính phủ đâu."

Đôi mắt Hàng Văn Trịlúc này đây cũng dần dần có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhận ra đây là một gian phòng nhỏ rộng hơn mười mét

vuông, khi vừa vào cửa, bên tay trái là một nhà vệ sinh đơn sơ, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, bên phải là một chiếc giường tầng sắt, phía giường trên có một người đang nằm, còn giường dưới thì trống không.

"Thằng Mắt Kiếng,đó chính là giường của mày." Người vừa rồi lên tiếng chỉ vào chiếc giường trống nói, còn chính y thì đang nằm ở dưới trong chiếc giường phía bên trong, đối diện y còn có một chiếc giường, ở

giường tầng dưới đang có ba người ngồi ngay ngắn.

Hàng Văn Trị nở nụ cườithân thiện, đồng thời trong lòng cũng thầm tính toán: ba chiếc giường đôi - sáu người, xem ra phòng giam này bây giờ đã

"đủ thành viên" rồi. Anh ta đặt túi đồ xuống, sau đó ngồi trên giường cầm lấy quần mặc vào.

"Mẹ mày, cho mày mặcquần áo à?" Một người ngồi ở chiếc giường phía trong chửi một câu tục tĩu. Đây là một anh chàng rất trẻ, có vẻ như còn chưa đến 20 tuổi. Mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng khi cậu ta nói lại rướn mày nhe răng.

Động tác của Hàng VănTrị bị dừng lại, chiếc quần đang cầm trong tay, mặc cũng không được mà không mặc cũng không xong.

"Mày đếnđây!" Người đàn ông lúc đầu lên tiếng vẫy tay về phía Hàng Văn Trị, nhìn tư thế nằm điềm nhiên thoải mái của y, hình như y chính là đại ca trong phòng giam này.

Hàng Văn Trị bèn đặtchiếc quần xuống giường, để trần bước đến trước mặt người nam giới đó. Liền nhìn thấy đối phương khoảng 40 tuổi, dáng người thấp nhưng vạm vỡ, trên má trái có một vết sẹo dao chém, gương mặt vô cùng hung hãn.

Mặt sẹo nhìn Hàng VănTrị một lượt từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn xuyên thấu anh ta vậy. Anh ta đành bất lực và sượng sùng cúi đầu.

"Mẹ mày chứ, câmà?" Tên tiểu lưu manh đột nhiên từ phía sau nhảy tới, đập bốp vào đầu Hàng Văn Trị một cái, "Còn không gọi anh Bình à?"

Hàng Văn Trị quay lại,thần sắc có phần hơi phẫn nộ. Tên tiểu lưu manh lập tức trừng mắt: "Thế nào, muốn gây sự à?"

"Hi, thằng nhócnày cũng biết nổi nóng kia đấy, không thử nghĩ xem đây là nơi nào." Một người nam giới ngồi ở trên chiếc giường đối diện cười khẩy nói, nghe giọng nói thì đây chính là người lúc trước đã khích bác gã xăm trổ. Hàng Văn Trị nhận thức ra được rằng mình không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể nhẫn nhịn gọi người nam giới thấp khỏe vạm vỡ:

"Anh Bình."

Anh Bình hừ một tiếng,coi như đáp lời, sau đó hỏi: "Mày tên là gì?"

"Hàng Văn Trị."

"Ừm, con người rấtnho nhã, cái tên cũng rất nho nhã." Anh Bình lại liếc nhìn anh ta một cái, "Là người có văn hóa chứ? Chẳng có chút lễ phép gì cả, mày cho dù có đến nhà người khác làm khách, chẳng phải cũng phải chào hỏi chủ nhà một tiếng sao?"

"Vâng, anhBình." Hàng Văn Trị cũng nhận luôn, rồi quay sang nhìn ba người ngồi đối diện, "Em vừa mới đến, không hiểu rõ quy tắc, xin các vị

đại ca bao hàm."

Lúc này anh Bình chỉvào ba người đó và lần lượt giới thiệu: "Đây là Hắc Tử, đây là A Sơn, đây là Tiểu Thuận." Mỗi lần y giới thiệu một người, Hàng Văn Trị bèn gọi theo anh Hắc Tử, anh Sơn, anh Thuận. Hắc Tử và A Sơn đều mới ngoài 30 tuổi, cơ thể Hắc Tử cao lớn vạm vỡ, A Sơn thì rắn rỏi, hai người này gọi "anh" thì vẫn được, chỉ có điều tên lưu manh

"Tiểu Thuận" còn rất trẻ, mình lại cũng phải gọi "anh", trong lòng Hàng

Văn Trị ít nhiều cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Nhưng đã đến nơi này rồi, còn có thể giảng giải đạo lý gì chứ?

Người nam giới nằm ởgiường trên kê sát cửa chẳng hề ngồi dậy, Hàng Văn Trị đang do dự, không biết liệu có cần phải đi đến để chào hỏi không. Anh Bình nhận ra suy nghĩ của anh ta, bĩu môi nói: "Nó đang ngủ, mặc kệ nó." Còn Hắc Tử thì lại "hừ hừ" một tiếng, hình như có tâm trạng bất mãn đối với người đó.

"Ôi ôi, sắp đến giờcơm rồi nhỉ?" Anh Bình chợt hít hà một hơi, ngồi dậy.

Y nói vậy, những ngườikhác đều ngửi thấy hương thơm của thức ăn.

Tâm trạng của Hắc Tử tốt hơn nhiều, hưng phấn xoa tay nói: "Hôm nay chắc là tôi có thêm thức ăn rồi nhỉ?"

"Yên tâm đi, chắcchắn là có phần của mày." A Sơn cười nói, "Lão Trương lòng lang dạ sói, nhưng nói lời vẫn biết giữ lời. Chỉ riêng biểu hiện hôm nay của mày, chắc chắn là có thịt ăn rồi."

Tiểu Thuận cũng phụ họatheo: "Câu nói đó của anh Hắc Tử thật tuyệt.

Ha ha, tôi vừa nghĩ đến là thấy buồn cười rồi."

Hắc Tử đắc ý nói vẻkhoa trương: "Lời nói chỉ là một vế thôi, điều quan trọng nhất chính là đôi mắt tinh tường. Nhóm phạm nhân mới ngày hôm nay, toàn bọn nhát chết. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay chỉ có tên xăm trổ

đó là có vẻ khiêu khích được. Thế nào, đã bị tôi cướp giải độc đắc rồi phải không?"

Hàng Văn Trị dần dầnnghe hiểu ra ý tứ trong đó. Thì ra khi vừa mới vào ngục, những lời khiêu khích của các phạm nhân cũ thật không ngờ lại được tiến hành dưới sự cho phép của Trương Hải Phong, mục đích của việc này không cần nói cũng hiểu được: chính là muốn tìm ra cái người dễ "gây sự" nhất trong đám phạm nhân mới, sau đó giết gà dọa khỉ, để ra oai với những người khác. Chỉ đáng thương cho gã xăm trổ đó, đến tận bây giờ vẫn chẳng hay biết gì.

Thấy mấy người này tròchuyện vui vẻ, Hàng Văn Trị bèn thận trọng quay trở lại vị trí giường của mình. Lần này thì không thấy nghe ai trách mắng anh ta nữa, anh ta vội vàng tranh thủ thời gian mặc quần áo, coi như cũng đã thoát khỏi tình cảnh sượng sùng.

Đột nhiên nghe thấy tiếngcót két ở trên đỉnh đầu, tiếp đó cảm thấy hoa mắt, phía trước giường xuất hiện thêm một bóng người, thì ra người nam giới nằm giường trên cũng nhảy xuống. Hàng Văn Trị bèn vội vàng đứng dậy, muốn chào hỏi nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào.

"Mới đến à?"Người nam giới đó lên tiếng hỏi trước. Nhưng lại nhìn thấy người này chỉ mới ngoài 20 tuổi, chiều cao trên 1m80, sống mũi cao, mắt to, gương mặt vuông vức, đúng là một nam tử khôi ngô tuấn tú hiếm có ở trong ngục.

Hàng Văn Trị gật đầu thậtmạnh, đồng thời cũng nói ra tên của mình:

"Tôi tên Hàng Văn Trị."

"Tôi tên Đỗ MinhCường." Người nam giới khôi ngô tuấn tú uể oải vươn vai, như thể vẫn còn chưa ngủ đủ vậy.

"Ồ, anh Cường … "

"Cái gì mà anh vớichả em, tôi già như vậy sao?" Đỗ Minh Cường cười hi ha cắt ngang lời đối phương, giơ tay lên lấy một hộp cơm từ trên đầu giường, nói: "Xe cơm sắp đi đến cửa rồi, mấy ông anh còn không mau chờ để lấy sao?"

"Tao coi như cũngphục mày thật đấy." Anh Bình "hi" một tiếng nói, "Ăn ngon ngủ kỹ, mày đây chẳng phải là ngồi tù, mày là đang vào ở trong viện điều dưỡng đấy chứ?"

"Chắc là tuổi lợn."Hắc Tử lầm bầm một tiếng, giọng điệu giễu cợt.

Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu,bật cười nói: "Lợn thì có gì không hay chứ?

Có mấy người có thể sống vui vẻ hơn lợn? Anh nói có đúng không, anh Trị?"

Hàng Văn Trị ngẩn ngườigiây lát rồi mới phản ứng lại, hiểu được đối phương đang trêu đùa mình, nên cũng cười theo mấy tiếng.

Hắc Tử bĩu môi: "Tốtgì chứ? Chỉ là con vật bị chọc tiết mà thôi."

Câu nói này lộ ra sựkhiêu chiến rõ nét. Trong phòng giam nhỏ bé chợt yên tĩnh hẳn, A Sơn và Tiểu Thuận đều nhìn Đỗ Minh Cường như thể

đang đợi phản ứng của hắn. Anh Bình thì lại tỉnh bơ lúc lắc ngón tay mình, tỏ ra thái độ không buồn để tâm.

Đỗ Minh Cường lại cườihi hi, giả vờ như không nghe thấy vậy. Hắn từ

tốn bước vào nhà vệ sinh đối diện, giây lát sau, vang lên tiếng nước tiểu chảy vào trong mặt nước phá vỡ sự yên lặng, đồng thời còn có một tiếng thở phào cảm khái: "Ôi, thoải mái quá."

"Tên khốnnày … " Tiểu Thuận không kìm được lén bật cười, A Sơn ở

bên cạnh thì lại chau mày lắc đầu. Hắc Tử cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, đột nhiên đứng dậy, bộ dạng như thể đang sắp bùng nổ.

Anh Bình ngước đầu lên,trừng mắt nhìn Hắc Tử một cái. Gã đành thở

hắt ra, hậm hực ngồi trở lại.

Rõ ràng, anh chàng cótên Đỗ Minh Cường này và mấy người anh Bình không cùng một hội. Hắc Tử thì muốn cố ý gây sự, nhưng không biết vì sao anh Bình lại ngăn cản.

Trong lúc mọi ngườiđang nói, chiếc xe chở đồ ăn đã đi đến cửa phòng 424.

Người phụ trách đưa cơmlà hai phạm nhân tù chung thân luống tuổi, ngoài ra còn có một người quản giáo đi theo giám sát.

Quản giáo mở cánh cửa sắtphòng giam, Tiểu Thuận lập tức nhảy chân sáo ra ngoài, trên tay cầm mấy hộp cơm liền, còn anh Bình, A Sơn và Hắc Tử lại ngồi im không nhúc nhích, xem ra Tiểu Thuận chỉ là chân sai vặt trước mặt mấy người này.

Người đưa cơm lần lượtxới cơm vào từng hộp cơm, sau đó cho thêm một muôi thức ăn. Tiểu Thuận vội vàng đưa những hộp cơm đã lấy xong vào trong phòng, khi còn thừa lại hộp cơm cuối cùng, cậu ta đặc biệt nhấn mạnh một câu: "Quản giáo, hộp cơm này là của Hắc Tử."

Quản giáo hất cằm vềphía phạm nhân phụ trách lấy cơm, sau đó ông ta bèn lấy ra một hộp cơm đặt vào tay Tiểu Thuận.

"Thịt xào ớtchuông." Quản giáo liếc nhìn Hắc Tử đang ở trong phòng,

"Đội trưởng Trương thưởng cho anh đấy."

"Cảm ơn quản giáo!Cảm ơn chính phủ!" Hắc Tử vui mừng hân hoan trả

lời. Tiểu Thuận ngúng nguẩy bê hộp cơm đó đưa đến trước mặt mấy vị

đại ca.

"Ôi, thơmquá!" Đỗ Minh Cường thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh như thể bị

mùi hương bịt chặt mũi vậy. Hắn kẹp hộp cơm ở dưới nách, hai tay vẫn đang bận bịu ở phần thắt lưng quần.

"Thịt lợn có thểkhông thơm được sao?" Hắc Tử vẫn cố tình gợi lại đề tài liên quan đến "lợn", đồng thời gã cũng đẩy hộp thức ăn đó cho anh Bình,

"Anh Bình, anh ăn trước đi."

Anh Bình giơ đũa lên vàhẳn nửa hộp, sau đó mới xua tay: "Đều là của chúng mày cả đấy."

Hắc Tử, A Sơn và TiểuThuận bèn cầm nửa hộp thịt và chia nhau, trong số đó thì phần nhiều nhất đương nhiên là thuộc về Hắc Tử, Tiểu Thuận xếp cuối cùng, thức ăn chỉ được chia cho một chút ít ỏi.

"Còn có ai chưa lấycơm? Nhanh lên!" Quản giáo đứng ở ngoài cửa thúc giục. Hàng Văn Trị nhường đường cho Đỗ Minh Cường, "Anh lấy trước đi."

Đỗ Minh Cường cười nói: "Chúng ta chẳng được ăn thịt, có gì mà phải khách khí chứ?" Vừa nói vừa lấy cơm, ngồi xuống giường của Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị cuối cùng cũng đi đến trước chiếc xe chở đồ ăn, xới đồ ăn của mình. Cơm có màu xám, trong một muôi thức ăn chỉ nhìn thấy rau cải thảo và bún miến, khó có thể tìm thấy một chút đồ mặn.

Thức ăn như vậy đươngnhiên không thể nói là ngon được, cộng thêm với tâm trạng nặng nề của Hàng Văn Trị, cho nên chỉ ăn một chút đã chả

muốn ăn nữa rồi. Đỗ Minh Cường ngồi bên cạnh thì lại có bộ dạng khác hoàn toàn, ăn ngấu nghiến, mới mấy phút đã ăn xong phần của mình.

Nhìn thấy Hàng Văn Trị đang rầu rầu bê hộp cơm, hắn liền ghé tới hỏi:

"Sao vậy? Nuốt không trôi à?"

Hàng Văn Trị thở dài,tìm lý do cho mình: "Tôi không đói."

"Vừa mới vào đềunhư vậy cả, mấy hôm sau là ổn thôi." Đỗ Minh Cường nói với vẻ rất có kinh nghiệm, đồng thời hắn giơ hộp cơm của mình ra,

"Ăn không hết thì cho tôi, đừng lãng phí."

Hàng Văn Trị bèn sẻ phầnlớn số cơm còn lại trong hộp vào hộp cơm của đối phương. Đỗ Minh Cường lại bắt đầu ăn hùng hục, không chê bẩn, cũng không cảm thấy no tức bụng. Sau khi ăn xong đợt này, hắn đi vào nhà vệ sinh rửa qua loa cái mặt, rồi quay người trèo lên giường trên của mình.

"Này, Mắt Kiếng, lạiđây!" Người nói chính là Tiểu Thuận, phía bọn họ

hình như cũng ăn xong rồi.

Hàng Văn Trị đi đến, TiểuThuận chỉ mấy hộp cơm trống không trước mặt mấy người: "Mau đi rửa những chiếc hộp này đi!"

Nhìn thấy bộ dạng nhưra lệnh của đối phương, là ai thì cũng khó tránh được cảm giác bực bội phẫn nộ. Cái tên tiểu tử đó chẳng qua cũng chỉ là kẻ ức hiếp kẻ yếu và nịnh bợ kẻ mạnh mà thôi. Nhưng Hàng Văn Trị bất luận thế nào cũng không muốn gây sự ở chốn này, anh ta cố gắng kìm nén sự bất mãn trong lòng, thu những hộp cơm đó lại, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Giọng cười hài lòng mãn nguyện của Tiểu Thuận vang lên sau lưng anh ta: "Hi hi, có tên nhóc này, sau này tôi coi như là có thể được nhàn hạ rồi."

Đi vào nhà vệ sinh, lạinhìn thấy hộp cơm của Đỗ Minh Cường vứt trong bồn rửa. Hàng Văn Trị bèn tiện tay rửa luôn, sau khi lau khô bèn đưa đến đầu giường của đối phương. Nhưng ý tốt của anh ta chưa chắc Đỗ Minh Cường đã biết, bởi vì hắn đã nằm im trên giường, trong mũi phát ra tiếng thở khe khẽ.

Đúng là tuổi lợn thật.Hàng Văn Trị không kìm lòng được thầm bình luận một câu. Tiếp đến anh ta bèn lần lượt đưa hộp cơm đã rửa sạch đến cho anh Bình và những người khác, đương nhiên tương tự cũng không nhận được lấy nửa câu cảm ơn.

Ánh mắt của Tiểu Thuậnvẫn luôn dõi theo Hàng Văn Trị, trên mặt lộ ra nụ cười đê tiện. Nhìn thấy công việc lẽ ra thuộc về mình đều đã được đối phương làm xong, Tiểu Thuận bèn ghé đầu vào giường đối diện, hỏi một câu thăm dò: "Anh Bình, có xét xử luôn không ạ?"

Anh Bình giơ tay vỗ vàotrán Tiểu Thuận một cái, nói: "Vội gì chứ! Tao cũng phải tiêu cơm một chút chứ!"

Tiểu Thuận xoa trán, bộdạng rất cụt hứng, anh Bình nấc một cái, lại nói:

"Úp mặt vào tường trước."

Hàng Văn Trị mặc dùnghe không hiểu được những người này đang nói gì, nhưng biết rằng kiểu gì cũng sẽ có liên quan tới mình. Trong lúc đang băn khoăn suy ngẫm, Hắc Tử đã quay lại hét lên với anh ta một tiếng:

"Nói mày đấy, úp mặt vào tường!"

Hàng Văn Trị chớp mắt,không hiểu thế nào. Tiểu Thuận lập tức nhảy đến hét lên: "Mày ngốc à? Không hiểu tiếng người à? Lên giường ngồi úp mặt vào tường, suy ngẫm về tội danh, chờ đợi xét xử."

Hàng Văn Trị ngoanngoãn dạ thưa, cởi giày ra và ngồi lên giường. Tiểu Thuận ở bên cạnh chỉ đạo động tác: "Mặt úp sát vào tường, ngồi phải thẳng lưng ưỡn ngực hóp bụng thẳng đầu, không được liếc ngang liếc dọc."

Tư thế này ban đầu cònđược, lâu dần Hàng Văn Trị không thể nào chịu đựng thêm được nữa, lưng mỏi chân đau đã đành, mắt kính cũng bị mồ

hôi làm trơn tuột, tuột xuống hai cánh mũi. Khi lén nhìn anh Bình và mọi người, thì lại thấy bọn họ đang ngồi lại với nhau để đánh bài, như thể đã quên hẳn mình rồi.

Hàng Văn Trị than thầmtrong lòng, nhưng lại không dám chậm trễ. Nhỡ

may có chỗ nào không phải khiến cho lũ người này bực bội, thế thì chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự giày vò lớn hơn nữa.

Cứ ngồi như vậy suốthai ba tiếng đồng hồ, đến lúc khoảng 9 giờ, trong khu phòng giam vang lên tiếng chuông điện. Anh Bình và mọi người bèn thu bộ bài lại, ai nấy đều đi vào nhà vệ sinh để đi tiểu và đánh răng rửa mặt, qua cuộc đối thoại của bọn họ, Hàng Văn Trị phán đoán: chắc là đã đến thời gian tắt đèn đi ngủ rồi.

Đợi lũ người này lêngiường đi ngủ, thì chắc là mình sẽ được giải thoát nhỉ?

Hàng Văn Trị tự an ủimình. Thế nhưng hiện thực thì lại không đơn giản giống như anh ta nghĩ.

Hai mươi phút sau, đèntrong phòng giam đã tắt, chỉ có ánh trăng soi từ

bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ ở phía trên cao hơn hai mét, mang lại cho phòng giam một lớp ánh sáng mông lung.

"Được rồi, bắt đầuxét xử." Chợt nghe anh Bình nói một câu, sau đó Hắc Tử hét lên: "Mắt Kiếng, không được ngồi thế, đến đây!"

Hàng Văn Trị leo từtrên giường xuống, tập tễnh bước đến vị trí giữa hai chiếc giường. Bởi vì thời gian bị ngồi gập chân quá lâu, cẳng chân của anh ta đã bị tê cứng mất đi cảm giác.

"Ngồi xổm xuống."Tiểu Thuận giơ một ngón tay ra như thể ra lệnh cho chó mèo vậy. Phản ứng của Hàng Văn Trị hơi chậm trễ, cẳng khớp đầu gối phía chân phải đã bị ai đó đá cho một cái, anh ta ngã nhào, suýt chút nữa quỳ sụp xuống dưới đất. Quay lại nhìn, thì ra người đá anh ta chính là A Sơn - người đàn ông gầy còm. Trên mặt người này luôn mang theo nét mặt nham hiểm, khiến cho người ta không lạnh mà run.

Hàng Văn Trị cắn răngngồi xổm xuống, phần đùi vừa mới được hoạt động linh hoạt một chút lại truyền tới thứ cảm giác đau đớn căng tức.

Anh Bình độc chiếm mộtchiếc giường, ngồi duỗi hai chân với vẻ rất thoải mái. Thấy bộ dạng Hàng Văn Trị là người thật thà chịu ức hiếp, y ngược lại lại cảm thấy vô vị, bèn hỏi tỉnh bơ: "Xử bao nhiêu năm thế?"

"Chung thân."Hàng Văn Trị trả lời giọng khàn khàn, trong giọng nói toát ra tâm trạng ủ dột và bất mãn.

"Ồ, giỏi đấy!"Tinh thần của anh Bình phấn chấn hơn, "Nói xem, phạm tội gì?"

Lần này Hàng Văn Trịđáp lại bằng sự im lặng.

"Nói đi!" HắcTử trừng mắt hét lên.

Lúc này Hàng Văn Trị mớilắc đầu, như thể chợt bừng tỉnh, nói: "Tôi không phạm tội."

"Rắm thối!" HắcTử đá vào mông Hàng Văn Trị "Không phạm tội mà con mẹ mày lại có thể ở đây à?"

Hàng Văn Trị thẳng ngườiđón cú đạp đó, sau đó quay lại trừng mắt nhìn Hắc Tử, Hắc Tử bèn nổi nóng, gí một ngón tay vào mũi đối phương:

"Mẹ mày, muốn đấu với tao à?"

Ánh mắt Hàng Văn Trị liềncụp xuống, nhưng miệng vẫn không nhận thua: "Tôi không phạm tội gì, tôi bị oan."

"Oan?" Hắc Tửphát ra một tràng cười quái dị, ngước nhìn sang bên giường đối diện "Anh Bình, nó nói nó bị oan."

Anh Bình cười khẩy mộttiếng, vết sẹo trên mặt lay động trong ánh đêm:

"Vậy thì mấy người anh em này phải thương lượng để giúp chú mày sửa lại án sai … "

Hàng Văn Trị nghe ra sựác ý trong lời nói của đối phương, bèn cúi đầu không lên tiếng, tỏ ra thái độ tin hay không thì tùy.

"Anh Bình, em cũngbị oan, ông lớn phải làm chủ cho em." Tiểu Thuận nói giọng the thé, học theo chất giọng ở trên sân khấu diễn kịch. Hắc Tử

giơ nắm đấm lên, bộ dạng như muốn tẩn cho Hàng Văn Trị: "Mày là thằng khốn."

"Đừng làm ồn nữa … "A Sơn lạnh lùng ném ra một câu "Nghe anh Bình nói." Trong phòng giam lập tức im ắng trở lại, xem ra cái người tên A Sơn này mặc dù không mấy khi lên tiếng, nhưng khi nói ra thì vẫn có chút trọng lượng.

Anh Bình thì lại đanglúc lắc mấy ngón tay thô kệch ngắn ngủn của y, một lúc sau mới nói: "Đã vào đến đây thì phải chấp nhận số phận, cái gì mà oan ức với không oan ức, nói cho ai nghe chứ? Mẹ kiếp, vào tù còn kêu oan, lúc trước đã làm những gì? Có gan phạm tội không có gan nhận tội à? Tao hỏi lại mày một lần, gây ra chuyện gì mà lại vào đây?"

Anh Bình đã lên tiếng,tiếp tục giả vờ câm đã không được nữa rồi. Hàng Văn Trị đành phải một lần nữa thử thuyết phục đối phương: "Tôi thực sự

bị oan, tôi bị một con đàn bà hãm hại."

"Mẹ kiếp!"Anh Bình chợt thay đổi sắc mặt, "Bị đàn bà hãm hại à? Mày có phải là gây ra hoa án không?"

Hoa án chính là cưỡng bứcphụ nữ, là một tội danh nhục nhã ê chề nhất ở

trong ngục, Hắc Tử vừa nghe anh Bình nói câu này, lập tức đá Hàng Văn Trị ngã nhào xuống đất: "Tao thấy mày cứ lắp ba lắp bắp không chịu mở

miệng, thì ra là hoa án!"

"Không, không phải … "Hàng Văn Trị vội vàng phân bua.

"Còn không phải à?Nhìn thằng nhóc mày đây trông đàn bà như thế, tao đã đoán ra từ sớm rồi." Tiểu Thuận tỏ ra bộ dạng của kẻ nói vuốt đuôi, đảo tròn con ngươi mắt hai vòng rồi phân tích, "Còn bị xử tù chung thân, mày chắc là hãm hại trẻ vị thành niên rồi."

"Thằng khốn, khôngphải là người!" Hắc Tử càng nói càng bực bội, liên tục đá vào người Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị vừa lăn lộn né tránh, vừa phản bác; "Không, tôi thực sự bị oan … " Nhưng Tiểu Thuận và A Sơn

nhanh chóng tham gia đội chiến, anh ta lăn đến đâu thì đều bị những đôi chân chạy theo tới đó, đá cho anh ta nói không trọn lời.

Xuất phát từ bản năng tựvệ, Hàng Văn Trị cuộn tròn người lại, hai tay loạng quạng chắn trước ngực, thỉnh thoảng cũng túm chặt được một cẳng chân. Vừa vặn đúng lúc này phía sau gáy của anh ta lại bị đập mạnh một cái, anh ta quá đau đớn, lăn một vòng, kéo chủ nhân của chiếc chân đó xuống khỏi giường.

"Còn dám đánh lại!"Chủ nhân của chiếc cẳng chân bị ôm đó chính là Tiểu Thuận, cậu ta bực bội giãy giụa, nhưng cả hai chân nhanh chóng bị

ôm chặt và ngã ngồi bệt xuống dưới đất.

"Muốn điênà!" Anh Bình giận dữ chửi một câu, đi đến đá vào eo Hàng Văn Trị một đá, anh ta lập tức cong người như con tôm, hai cánh tay kẹp dưới nách không thể nhúc nhích được nữa.

Tiểu Thuận lồm cồm bò dậy,lại bồi thêm mấy cú đá để phát tiết. Hàng Văn Trị chỉ rên hừ hừ, không có sức để chống đỡ lại nữa.

"Không nhận ra thằngôn con này cũng gớm đấy." Hắc Tử cũng đứng dậy bồi thêm mấy cú đá, sau đó hỏi "Anh Bình, bây giờ xử lý như thế nào?"

Anh Bình dựa vào đầugiường, không biết lôi từ đâu ra được một điếu thuốc rồi châm thuốc. Y liếc nhìn Hàng Văn Trị đang ở dưới đất, nhả ra luồng khói tròn nói: "Đã là hoa án, vậy thì hãy tắm cho nó đi."

Hắc Tử đáp lời: "Được thôi!" A Sơn và Tiểu Thuận cũng hiểu ý, ba người khiêng Hàng Văn Trị lên đi về hướng nhà vệ sinh.

Mạn sườn Hàng Văn Trịsau khi dính một cú đá của anh Bình hồi lâu mới từ từ định thần lại. Gắng gượng mở mắt ra nhìn, chỉ nhìn thấy mình đã bị

ném xuống sàn nhà vệ sinh lạnh giá, Hắc Tử và A Sơn ấn chặt người anh ta, Tiểu Thuận thò tay vào thắt lưng để cởi quần của anh ta.

"Các người làm gìvậy?" Hàng Văn Trị bực bội vì bị làm nhục, vặn vẹo cơ thể, hét lên. Nhưng anh ta sao có thể đấu chọi lại được với ba tên hung đồ cùng hợp lực chứ? Tất cả mọi sự giãy giụa đều chỉ là vô ích.

Tiểu Thuận kéo được quần của anh ta tụt ra.

Hàng Văn Trị cảm thấyphần dưới lạnh ngắt, biết rằng bộ phận kín đáo nhất của mình đã bị lộ ra trước mặt mọi người. Mặc dù đều là đàn ông, nhưng hành động làm nhục cùng cực này khiến người ta không thể nào chịu đựng nổi, anh ta không còn nghĩ được đến điều gì khác được nữa, bắt đầu lớn tiếng chửi bới: "Lũ khốn chúng mày! Đồ lưu manh!"

Anh Bình ở bên ngoàiphòng vệ sinh chau mày: "Nói nhỏ thôi, đừng có kéo quản giáo đến đây."

A Sơn tiện tay lấy giẻlau bẩn thỉu nhét vào mồm Hàng Văn Trị, tiếng chửi bới của anh ta biến thành những tiếng "u u" trầm đục.

"Ai bảo thằng nhócmày đây không thật thà! Hôm nay mấy anh đây sẽ

giúp mày tắm rửa sạch sẽ để mày được làm lại cuộc đời." Tiểu Thuận vừa nói, vừa túm một nhúm bột xà phòng cạnh bể nước, cứ thế chà xát.

Hàng Văn Trị cảm nhận sự đau đớn bỏng rát từ hạ bộ của mình, vừa kinh hãi vừa bực bội, hai chân đạp loạn xạ. Tiểu Thuận không đề phòng bị đá lộn nhào.

Hắc Tử hất cằm về phíaA Sơn nói: "Mày đến đó ôm chặt lấy chân nó."

Còn gã nhét hai tay xuống dưới nách của Hàng Văn Trị, bẻ quặt hai tay của đối phương, khống chế nửa thân trên của anh ta. A Sơn nhân lúc Hàng Văn Trị đang nghỉ lấy sức, ôm chầm lấy hai chân của anh ta, ấn chặt xuống dưới đất.

Tiểu Thuận không còn phảilo lắng gì nữa, cậu ta chạy đến bên bể nước, tìm kiếm thứ gì đó giữa đống cốc súc miệng.

"Lấy của tao, củatao mới dùng, lông cứng!" Hắc Tử cười nham hiểm nói.

Tiểu Thuận liền nói"được", đợi đến khi cậu ta quay người lại, trong tay liền xuất hiện một chiếc bàn chải đánh răng. Hàng Văn Trị thấp thoáng đoán ra được điều gì đó, anh ta vô cùng kinh hãi trợn trừng mắt nhìn, trong mồm phát ra những tiếng kêu khóc trầm đục.

Cơn đau đớn bỏng ráttrào dâng cùng với nỗi nhục nhã đủ để khiến người ta sụp đổ, Hàng Văn Trị cắn chặt miếng giẻ trong miệng, hai hàng nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mắt.

Sự giày vò đau đớn vềthể xác như vậy khiến Hàng Văn Trị hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, anh ta cảm thấy mình đã trải qua cả một thế kỷ dài dằng dặc, cho đến tận khi ở cửa nhà vệ sinh vang lên một tiếng làu bàu: "Chúng mày đang bày trò gì thế chứ?"

Tiểu Thuận dừng tay,nhìn về phía sau, người lên tiếng là Đỗ Minh Cường, hắn mở ra đôi mắt ngái ngủ, như thể vừa mới bị làm cho tỉnh giấc.

"Liên quan gì đếnmày? Cút sang một bên!" Hắc Tử hạ giọng, nhưng ngữ

khí thì vô cùng hung dữ.

Đỗ Minh Cường vẫn tỉnhbơ không hề sợ hãi: "Sao lại không liên quan gì đến tao? Ngày mai vẫn còn phải đi làm sớm đấy, chúng mày có còn để

cho tao ngủ không?"

"Thằng cha này, cốtình phải không?" Hắc Tử từ sớm đã nhìn đối phương rất ngứa mắt, lúc này đây cũng không nhẫn nại thêm được, lao nhanh đến trước mặt đối phương, giơ tay ra hung hăng đẩy mạnh.

Đỗ Minh Cường bị đẩy loạngchoạng, phải chống tay vào tường hắn mới miễn cưỡng đứng lại được, đồng thời kêu lên: "Ôi, sao mày lại tùy tiện đánh người thế?"

Hắc Tử đang định lao đến,thì lại nghe thấy người ở trong phòng lên tiếng: "Cũng được rồi, đi ngủ thôi."

Người nói câu đó chínhlà anh Bình, Hắc Tử cũng không dám trái ý.

Đúng lúc này trong nhà vệ sinh chợt vang lên tiếng động, Hắc Tử còn chưa kịp quay người lại đã bị ai đó đâm vào, định thần lại nhìn, thì ra là Hàng Văn Trị đã giằng thoát khỏi sự khống chế, đang liều mình lao về

phía cửa sắt phòng giam.

"Mau bắt lấynó!" Anh Bình từ trên giường nhảy bật xuống, Hắc Tử như

người tỉnh khỏi giấc mộng, muốn ngăn chặn nhưng sao có thể kịp được chứ? Hàng Văn Trị đã lao đến cánh cửa, giẻ bịt miệng cũng đã lấy được ra, anh ta túm chặt lấy hai song cửa sắt, cố gắng thò đầu ra ngoài cửa, đồng thời dồn hết sức gào thét lên: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Âm thanh gào thét nàymang theo giọng nghẹn ngào, trong màn đêm nghe cứ như tiếng ma quỷ gào thét. Những phạm nhân trong khu vực phòng giam vừa mới nằm xuống bèn ồn ào xôn xao, có người phàn nàn, có người chửi bới, có người hò hét theo, vô cùng lộn xộn.

"Thằng khốn, quaylại!" Hắc Tử vội lao đến bóp cổ Hàng Văn Trị, ra sức kéo anh ta quay trở vào. Dây thanh đới của Hàng Văn Trị bị thít chặt, tiếng kêu cứu cũng bị bóp nghẹt. Nhưng hai tay anh ta vẫn túm chặt vào song cửa như gọng kìm, khó có thể kéo đi được.

Tiểu Thuận và A Sơn lúcnày cũng lao ra bên ngoài nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng này, A Sơn hạ giọng nói: "Đừng giằng co với nó nữa, mau lên giường!" Tiểu Thuận không hề do dự, leo thẳng lên giường ở vị

trí phía bên trên của giường anh Bình. Lúc đang leo lên thì bị anh Bình đạp cho một cái.

"Chỉ có mày là chạynhanh, bà nội nó chứ, ba đứa mà không giữ được một thằng thư sinh!" Anh Bình hậm hực chửi một câu, cú đá đó của y

đúng vào giữa quần Tiểu Thuận, Tiểu Thuận đau điếng, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể chau mày ủ rũ chui vào giường.

Hắc Tử biết không thểkéo được Hàng Văn Trị, cũng đành bỏ cuộc, buông tay ra và chạy về vị trí giường của mình, gã và A Sơn cùng chung một chiếc giường tầng, A Sơn ở tầng trên, Hắc Tử thì chiếm cứ giường dưới tương đối thoải mái.

Hàng Văn Trị đã khôngcòn bị hạn chế bèn càng ra sức kêu gào. Đỗ Minh Cường đứng gần đó lắc đầu nở nụ cười khổ não, rồi cũng trèo lên vị trí giường của mình. Gần như lúc hắn lên trên giường, ánh đèn ở trong khu vực trại giam đột nhiên rực sáng, chiếu rọi cả trong và ngoài phòng giam sáng như ban ngày. Anh Bình và mọi người, lần lượt ngồi dậy ở trên giường, tỏ ra thần thái mơ màng vô tội nhìn về vị trí máy quay camera giám sát phòng giam ở phía trên cánh cửa sắt.

Ánh đèn khiến cho tâmtrạng căng thẳng của Hàng Văn Trị cũng được dịu lại, anh ta ngừng gào thét, tiếp đó lại nhận ra mình vẫn đang chưa mặc lại quần áo, vội vàng cúi người nhặt quần lên.

"Phòng giam 424 cóchuyện gì thế?" Tiếng quát nghiêm khắc nhanh chóng vang lên trong khu vực trại giam, Hàng Văn Trị ngơ ngác ngẩng đầu, tìm kiếm hồi lâu mới nhận thấy ở trên ô cửa thoáng trong phòng có lắp một chiếc loa, giọng nói của người quản giáo đang phát ra từ đó.

Vị trí chiếc loa ở gầngiường nằm của Tiểu Thuận nhất, lúc này đây Tiểu Thuận đã nhanh nhẹn ghé tới nói vào chiếc micro ở bên cạnh chiếc loa:

"Báo cáo quản giáo. Tên vừa đến này không phục chính phủ, chống đối cải tạo, hắn nói hắn bị oan, đang cầu cứu kìa!"

"Không … không phải … "Hàng Văn Trị lẩm nhẩm phản bác, nhưng giọng nói của anh ta vừa nhỏ, khoảng cách với micro lại quá xa, đối phương vốn không nghe thấy được.

Quản giáo không nói gìnữa, loa hình như cũng bị đóng lại, chỉ là ánh đèn vẫn sáng trưng, điều này khiến cho phạm nhân ở những phòng giam khác được một trận phàn nàn.

Hàng Văn Trị ngẩn ngườiđứng ở cửa, kêu gào tiếp cũng không được, mà giải thích cũng không xong, anh ta hoang mang liếm môi, không biết mình có thể làm được gì.

"Trật tự!" Giọngkhiển trách lại một lần nữa vang lên, người quản giáo phòng camera giám sát xuất hiện ở khu vực trại giam, tiếp đó còn có cả

tiếng dùi cui điện đập vào cửa sắt vang lên tiếng "coong coong coong", âm thanh này chứa đựng sự uy hiếp lớn, phạm nhân ở các phòng giam lập tức im lặng.

"Hi, đến rồi!"Tiểu Thuận nở nụ cười gian xảo với Hàng Văn Trị, Hắc Tử

thì lại chỉ về phía giường của Đỗ Minh Cường, nói bằng giọng uy hiếp:

"Thằng nhóc, tao cảnh cáo mày, lát nữa đừng có mà nói linh tinh", Đỗ

Minh Cường giả vờ điếc chẳng buồn tiếp lời đối phương.

Tiếng bước chân cànglúc càng đến gần, nghe có vẻ cuống quýt và bực bội, giây lát sau, người quản giáo trực ban xuất hiện ở bên ngoài cửa sắt phòng giam 424, phía sau anh ta còn có hai người cai ngục cao lớn.

Buổi chiều khi những tùnhân mới vào ngục, người quản giáo này không có mặt, cho nên anh ta vừa nhìn đã thấy Hàng Văn Trị là khuôn mặt mới toanh bèn hỏi: "Anh là người mới đến phải không?"

Hàng Văn Trị liên tục gậtđầu như thể nhìn thấy cứu tinh.

Quản giáo sa sầm mặt, lạihỏi tiếp: "Vừa rồi là anh kêu thét cầu cứu à?"

"Vâng!" HàngVăn Trị giơ tay chỉ vào trong phòng: "Bọn họ … mấy người bọn họ ức hiếp tôi!"

Bọn Hắc Tử, Tiểu Thuậnlập tức trở mặt phản bác: "Ôi, mày nói linh tinh gì thế?"

"Ai bắt nạt mày chứ?" …

"Các anh im hết cảđi." Quản giáo trừng mắt quét một lượt khắp phòng khống chế được cục diện lộn xộn. Sau đó anh ta nhanh chóng tìm thấy điểm then chốt để giải quyết vấn đề, dùng dùi cui điện chỉ vào Đỗ Minh Cường đang im lặng đứng ngoài thế sự: "Anh nói xem là chuyện gì vậy?"

Hàng Văn Trị nhìn ĐỗMinh Cường với vẻ mong chờ, hy vọng đối phương có thể nói giúp mình vài câu. Nhưng Đỗ Minh Cường lại chau mày, bộ dạng ngái ngủ: "Tôi sao biết được là có chuyện gì chứ, tôi ngủ

say từ lâu rồi."

Hàng Văn Trị không ngờđối phương lại trả lời như vậy, cuống cuồng kêu lên: "Ban đầu đúng là anh đang ngủ, nhưng sự việc lúc về sau rõ ràng anh nhìn thấy mà!"

"Được rồi được rồi!"Người quản giáo cảm thấy sự việc này một phía kể

lại thì không hề có ý nghĩa gì cả, anh ta ngắt ngang lời Hàng Văn Trị, hỏi ngược lại: "Bọn họ ức hiếp anh như thế nào?"

Đồng thời ánh mắt anhta dò xét tỉ mỉ trên người đối phương nhưng không tìm thấy dấu vết của việc đánh nhau.

"Bọn họ … bọn họ … "

Hàng Văn Trị đỏ bừng mặt,sự việc lúc trước anh ta gặp phải thực sự quá nhục nhã, anh ta lắp bắp, nhất thời không nói ra được.

Quản giáo chau mày,trong ánh mắt dần dần lộ ra thần sắc nghi ngờ.

Anh Bình đã tìm thấy thờiđiểm thích hợp, bèn đứng dậy nói: "Báo cáo quản giáo. Tên mới đến này không phục phán quyết của chính phủ, cứ

nhất định nói mình bị oan. Khi tắt đèn cũng không chịu đi ngủ, Hắc Tử

chỉ dọa hắn mấy câu, chứ quyết không động thủ đánh hắn."

Hắc Tử lập tức đứng dậyphối hợp: "Báo cáo quản giáo. Mắng người là lỗi của tôi, tôi xin kiểm điểm … nhưng thằng cha này giữa đêm hôm kêu oan, không những công kích chính phủ còn ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi, tôi thực sự không chịu nổi … "

"Ồ?" Ánh mắtquản giáo lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hàng Văn Trị,

"Anh cảm thấy mình bị oan à?"

Hàng Văn Trị cắn môi,câu hỏi này hình như đã chạm đến giới hạn về

nhân cách của anh ta, cho nên bất luận thế nào cũng không thể nói khác đi được.

"Đúng vậy … tôi bịoan, bị hãm hại!" Anh ta giọng khản đặc nhưng lại trả lời bằng giọng nói vô cùng kiên định.

Quản giáo bật cười: "Vậy thì là chính phủ đã sai rồi, pháp luật sai rồi sao?"

Vừa nói, anh ta vừa lôichìa khóa để mở cửa phòng giam, đi đến trước mặt Hàng Văn Trị.

Hàng Văn Trị liền cảmthấy sự việc có gì đó không ổn, đang định giải thích vài câu: "Không phải là lỗi của chính phủ, là con đàn bà đó … "

Lời của anh ta vừa chỉ nói được một nửa, liền đột nhiên cảm thấy cơ thể

tê dại, cả người cứ thế co giật.

Dùi cui điện của quảngiáo chọc vào eo của Hàng Văn Trị, luồng điện cực mạnh ngay lập tức khiến cho anh ta ngã vật xuống đất.

"Người không làm,anh lại cứ thích làm ma!" Quản giáo bực bội mắng nhiếc: "Trong trại giam này kẻ hung dữ, xảo quyệt có loại nào mà tao chưa gặp chứ? Ngày đầu tiên vào mày đã dám chống đối cải tạo, mày muốn chết à?"

Hàng Văn Trị người mềmnhũn, ánh mắt tuyệt vọng và bi thương, anh ta cắn răng nói lầm bầm: "Bị oan … tôi bị oan … !"

"Không phục phánquyết thì mày có thể kháng án lên cấp trên, đã bị giam vào trong ngục rồi mà còn kêu thét gì?" Quản giáo bực bội mắng mỏ, chẳng buồn đôi co với kẻ cố chấp này. Sau đó anh ta lại bước nhanh đến trước mặt Hắc Tử, giáo huấn: "Có kẻ quấy nhiễu đến trật tự của phòng giam, anh có thể báo cáo với quản giáo. Ai cho anh quyền chửi bới người khác đấy, có phải anh cho rằng mình là phạm nhân cũ, thì cao hơn người khác một bậc à?"

"Báo cáo quảngiáo … không dám!" Hắc Tử đứng nghiêm thể hiện sự

cung kính, "Tính khí tôi hơi nóng vội, không chịu được bất cứ thói gian tà bất chính nào."

"Tính khí anh nóngvội, tính khí tôi còn nóng vội hơn!" Quản giáo đung đưa chiếc dùi cui điện trong tay, bày ra tư thế dọa nạt.

"Báo cáo quảngiáo, tôi đã biết lỗi rồi, xin quản giáo hãy tiết kiệm điện."

Hắc Tử nói lớn vẻ trang nghiêm.

Quản giáo bật cười: "Thái độ của anh được đấy. Sớm có giác ngộ như

vậy thì tại sao lại phải mất nhiều công như thế? Tên phạm nhân mới đến này, các anh từ từ hướng dẫn gợi mở cho anh ta, cần phải giúp đỡ anh ta, giúp anh ta cùng tiến bộ."

"Anh yên tâmđi." Anh Bình lại một lần nữa chọn lựa thời điểm thích hợp đứng ra, "Tôi xin bảo đảm với chính phủ: phòng giam 424 quyết không

xảy ra sự cố nữa."

Quản giáo hài lòng gậtđầu rồi lại liếc nhìn Hàng Văn Trị một cái, sau đó bèn đi ra ngoài phòng giam, Hàng Văn Trị gắng gượng lồm cồm bò dậy, thần sắc bi thương nhưng lại không dám lên tiếng, anh ta biết lúc này có nói gì cũng vô dụng.

Cửa sắt phòng giam đượckhóa lại, tiếng bước chân của người quản giáo xa dần, một lúc sau, ánh đèn cũng vụt tắt, khu vực trại giam lại rơi vào mảng đêm đen tĩnh mịch. Nhưng Hàng Văn Trị thì vẫn lặng lẽ đứng đó, mặc kệ cho bóng đêm nuốt chửng lấy mình.

"Thằng Mắt Kiếng,mày cứ đợi đấy, chúng ta đã có duyên như vậy, mấy người anh em này chắc chắn sẽ chơi với mày đến cùng." Trong lúc hoảng hốt hình như nghe thấy giọng nói của Tiểu Thuận, giọng nói khiến Hàng Văn Trị lại nhớ đến nỗi nhục nhã mình vừa phải chịu đựng.

"Được rồi, hôm nayđều ngủ cả đi, thời gian còn dài lắm." Anh Bình lên tiếng.

Đúng vậy, thời gian còndài lắm … dài đến độ khiến người ta không nhìn thấy điểm cuối cùng. Hàng Văn Trị ủ dột ngã vật người xuống giường của mình, hồi lâu sau, từ vị trí của anh ta thấp thoáng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào bị kìm nén.

Bọn anh Bình đã hàilòng mãn nguyện ngủ say. Chỉ có trên giường của Đỗ Minh Cường hình như khẽ có tiếng thở dài, nhưng hắn cũng chỉ trở

mình một cái, rồi nhắm mắt lại …

Không biết thời giantrôi qua bao lâu … có lẽ là vào sáng sớm bắt đầu của một ngày mới. Dù sao màn đêm đen vẫn bao phủ, cả trại giam vô cùng tĩnh mịch, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tiểu Thuận trước lúc ngủ đánh bài với mấy người, bị uống nhiều nước. Bây giờ đang ngủ

ngon, bàng quang lại căng phồng. Cơn buồn tiểu không thể nào khống chế được, cậu ta đành uể oải xuống giường, bước vào nhà vệ sinh.

Ánh trăng từ ô cửa sổchiếu vào không bẻ quặt được khiến cho trong nhà vệ sinh càng tối đen. May mà Tiểu Thuận đã nắm rõ được vị trí bệ xí, cậu ta sau khi ngáp một cái thật to bèn nhắm mắt dựa vào cảm giác để

bước tiếp.

Đột nhiên chân bị vướngnhư thể bị một thứ gì đó chặn lại. Tiểu Thuận kinh ngạc cúi đầu bèn nhìn thấy một bóng người đen xì nằm ngang ở

trước bệ xí. Sự phát hiện bất ngờ này khiến cậu ta kinh hoàng, cảm giác cơn buồn ngủ đã tan biến quá nửa.

"Ai đấy, nằm ở đâylàm gì chứ?" Cậu ta làu bàu hét lên. Khi Tiểu Thuận xuống giường thì anh Bình đã tỉnh giấc, bây giờ lại nghe thấy đối phương hét lên, bèn hỏi ngay: "Sao thế?"

"Dưới đất có mộtngười đang nằm." Tiểu Thuận vừa thò người ra nhà vệ

sinh nhìn, nhưng lại nhìn thấy giường tầng dưới ở phía ngoài cửa trống không, cậu ta lập tức đưa ra sự phán đoán, "Hình như là thằng Mắt Kiếng."

"Giở trò gì chứ?"Anh Bình bực bội chép miệng, "Đừng có làm ông đây mất ngủ!"

"Đứng dậy, đứng dậy!"Tiểu Thuận quay trở lại đá người nằm dưới đất đó mấy đá, nhưng người đó mềm nhũn không có chút phản ứng nào. Tiểu Thuận có dự cảm chẳng lành, giọng nói cũng hoảng hốt, "Anh Bình, anh mau đến xem đi … hình như có gì đó bất thường!"

Anh Bình cũng tỉnh ngủhẳn, y làu bàu chửi bới và bước xuống giường, tiện tay cầm theo chiếc bật lửa. Sau khi bước vào nhà vệ sinh bèn bật lửa lên, chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng giam.

Ngay lập tức quả nhiênnhìn thấy một người đang nằm cuộn tròn ở bên cạnh bệ xí, qua cơ thể có thể nhận ra chính là Hàng Văn Trị vừa mới vào trong ngục.

Anh ta phủ phục ngườixuống, một tay rủ vào trong bệ xí nằm im không nhúc nhích. Tiểu Thuận ngồi xổm xuống, ghé sát lại gần Hàng Văn Trị, tỉ mỉ quan sát, trong luồng ánh sáng chập chờn nhìn thấy một dòng máu đen đang chảy từ cổ tay Hàng Văn Trị ra ngoài, chảy men theo bệ xí vào lỗ thoát nước.

Tiểu Thuận giơ tay ra sờvào chất dịch đó, chỉ cảm thấy dinh dính, còn mang theo mùi tanh, cậu ta đương nhiên biết đó là gì, lập tức kinh hoàng thất sắc kêu lên: "Ôi mẹ ôi! Máu!"

"Cuống gì chứ!"Anh Bình trách mắng Tiểu Thuận một câu, còn mình thì nhanh chóng lùi ra bên ngoài nhà vệ sinh. Tiểu Thuận cũng nhận thức ra điều gì đó, vội vàng chạy ra theo.

"Sao vậy anhBình?" Hắc Tử ngồi ở trên giường, hỏi. Xem ra cũng vừa mới bị làm cho tỉnh giấc. Hai người A Sơn và Đỗ Minh Cường nằm trên giường tầng trên cũng lần lượt ngồi dậy.

"Mẹ kiếp, chết ngườirồi!" Tiểu Thuận buột miệng nói, Hắc Tử và A Sơn đều kinh ngạc.

Anh Bình rất bình tĩnh,y xua tay: "Đừng cuống, sự việc này không liên quan gì đến chúng ta. Tiểu Thuận, mau báo cáo quản giáo!"

Tiểu Thuận lập tức trèolên giường của mình, ấn nút gọi ở bên cạnh loa.

Hệ thống bộ đàm nhanh chóng được kết nối, giọng quản giáo vang lên:

"Phòng giam 424, lại chuyện gì thế?"

"Báo cáo quảngiáo. Có người chết rồi! Chính là thằng nhóc mới đến chết rồi!" Tiểu Thuận run rẩy hội báo, và giọng cậu ta vừa mới dứt, đèn ở cả

khu trại giam lại một lần nữa sáng lên.

Anh Bình và mọi ngườiđã quay về giường của mình và ngồi ngay ngắn, Đỗ Minh Cường thì lại nhảy xuống khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ

sinh, giây lát sau, nghe thấy tiếng hắn hét: "Người còn chưa chết đâu, mau đến đây giúp nào!"

"Chưa chếtà?" Tiểu Thuận thở phào, cuống cuồng xuống dưới giường để

xem. Khi đi đến cửa nhà vệ sinh, cậu ta đột nhiên nhận thức ra anh Bình và mọi người đều không nhúc nhích, bèn dừng bước quay đầu lại nhìn.

"Thằng ngốc, cóliên quan gì đến mày?" Hắc Tử tỉnh bơ giương mắt nhìn,

"Đừng có gây ra chyện xui xẻo."

Tiểu Thuận hiểu ý Hắc Tử,nhưng trên tay cậu ta đã dính máu rồi, điều xui xẻo này có muốn vẩy đi cũng không được. Nghĩ đến đây cậu ta cũng chỉ có thể liều mình một lần nữa bước vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy Đỗ Minh Cường đã bỏ bên cánh tay chảy máu của Hàng Văn Trị từ trong bệ xí ra ngoài, hơn nữa đang ấn chặt động mạch cổ tay của đối phương, còn Hàng Văn Trị thì mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt trắng nhợt không có chút thần trí nào.

Thấy Tiểu Thuận tiếnvào, Đỗ Minh Cường vội vẫy tay: "Mau, mau tìm mảnh vải cho tôi!"

Tiểu Thuận nhặt miếnggiẻ ném đến, đó chính là miếng giẻ lúc trước cậu ta nhét vào miệng để giày vò Hàng Văn Trị.

Đỗ Minh Cường xé miếnggiẻ thành sợi dài, buộc thắt nút ở vị trí khuỷu tay của Hàng Văn Trị, sau đó thắt thật chặt. Ở vị trí cổ tay của Hàng Văn Trị có một vết cứa, lúc này đây dòng máu chảy đã được khống chế.

Cửa sắt phòng giam lạisột soạt tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng bước chân gấp rút theo vào phòng, quản giáo trực ban xuất hiện ở trong nhà vệ sinh.

"Chuyện gì vậy?"Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông mày quản giáo nhíu chặt lại thành hai vết hằn lớn.

"Là tự sát. Dùng mắtkính để cứa … " Đỗ Minh Cường vừa nói vừa chỉ

vào mấy mảnh kính vỡ dính vết máu ở bên cạnh bệ xí, "Máu chảy vào bệ

xí, không biết là chảy bao nhiêu, nhưng qua sắc da, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng."

Quản giáo vẫy tay: "Mau đưa anh ta đến phòng y tế!" Hai người cai ngục đi theo liền đi lên trước khiêng Hàng Văn Trị.

"Phải giơ tay anhta lên cao quá đỉnh đầu." Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh nhắc nhở.

"Anh biết cấp cứuà?" Quản giáo nheo mắt hỏi hắn.

Đỗ Minh Cường gật đầu: "Hiểu một chút."

"Vậy thì anh hãyđi theo giúp đỡ." Quản giáo dặn dò, sau đó anh ta lại quét một lượt những phạm nhân khác ở trong phòng, "Mấy người các anh hãy ngoan ngoãn ngồi chờ, ngày mai không đi làm nữa, đợi thẩm vấn!"

Sau khi ném ra câu nóinày, mấy người quản giáo và Đỗ Minh Cường bèn vội vàng khiêng Hàng Văn Trị đi cấp cứu, nhốt những phạm nhân khác của phòng 424 lại trong căn phòng giam chật hẹp.

Nghe thấy những tiếngbước chân vội vã đi xa dần, Tiểu Thuận lau mồ

hôi trán, sợ sệt nói: "Xì, may mà chưa chết, nếu chết đúng là không nói rõ nổi."

"Thằng nhóc này,mày ngốc à?" Hắc Tử chửi một câu, "Chết rồi thì mới đỡ rách việc, chúng ta có động vào nó đâu."

Tiểu Thuận nuốt nước bọt,thầm nghĩ: đúng là anh không động vào, còn tôi thì đã để lại dấu vân tay, dấu chân ở hiện trường - đúng là chỉ biết nghĩ đến mình. Nhưng những từ này cậu ta cũng chỉ tự lầm bầm trong lòng, không dám nói ra.

"Bây giờ đúng làphiền phức thật … " Anh Bình cũng chau mày, "Lát nữa lão Trương chắc chắn sẽ đến đây, đợi thằng Mắt Kiếng tỉnh lại, kể hết tất cả những chuyện xảy ra, vậy thì chúng ta cũng đủ chết đấy."

Vừa nghĩ đến chiếc dùicui điện của đội trưởng Trương trong khu trại giam, Tiểu Thuận lập tức lộ ra nét mặt rầu rĩ. Lúc trước khi giày vò Hàng Văn Trị, cậu ta là người tích cực nhất, hơn nữa cậu ta cũng biết, một khi sự việc bị lộ ra, mấy vị đại ca trong phòng chắc chắn sẽ đẩy mình ra đứng mũi chịu sào, đến lúc đó thì đúng thật là sống dở chết dở. Nhưng ngoài sự lo lắng, cậu ta vẫn ôm ấp sự may mắn: "Thằng Mắt Kiếng chắc là không dám nói bừa nhỉ? Nếu mà anh ta nói ra thì chẳng phải sau này chúng ta sẽ giày vò anh ta chết thôi?"

A Sơn lắc đầu: "ThằngMắt Kiếng vẫn chưa bị khuất phục đâu."

Trong lòng Tiểu Thuậnchợt trào dâng sự ủ dột, cậu ta hiểu ý của A Sơn: trước khi đi ngủ, mấy người bọn họ giày vò Hàng Văn Trị, nhưng anh ta không hề chịu khuất phục. Lúc đó anh ta đã túm chặt lấy song cửa sắt kêu thét: "Cứu mạng", may mà anh Bình và Hắc Tử diễn xuất tốt mới ứng phó được với vị quản giáo hồ đồ đó. Bây giờ Hàng Văn Trị bị đưa đến phòng y tế, có muốn nói gì thì họ cũng không thể có cách nào ngăn cản được. Huống hồ Trương Hải Phong là nhân vật như thế nào chứ? Sự

việc này chắc là khổng thể nào giấu được rồi.

"Mẹ nó chứ, tôi thấytất cả là đều do thằng Đỗ Minh Cường đó!" Hắc Tử

hậm hực than phiền, "Nếu không phải là nó gây trở ngại, mấy anh em chúng ta chẳng phải đã xử lý xong thằng Mắt Kiếng rồi sao?"

Tiểu Thuận vỗ tay: "Đúng vậy! Khi chúng ta xét hỏi thằng Mắt Kiếng, chính là tên nhóc này đã gây cản trở, kết quả là khiến cho thằng Mắt Kiếng vùng thoát. Lần này thằng Mắt Kiếng tìm đến cái chết, hắn cũng lại cứu sống. Đợi đến khi thằng Mắt Kiếng kể lại hết sự tình cho lão Trương, hắn ta thì ngon rồi, chỉ có mấy anh em chúng ta là bị hất nước tiểu khai thối cả người thôi."

Thấy có người phụ họatheo mình, Hắc Tử càng hăng hái, đấm tay xuống giường nói vẻ khoa trương: "Cần phải cùng xử lý thằng nhóc đó."

A Sơn cũng nói: "Thằng nhóc này đúng là phải xử lý, nếu không trong phòng này không được thái bình." Vừa nói, hắn vừa ngước mắt lên thăm dò thái độ của anh Bình.

Anh Bình châm điếu thuốc,đưa đến miệng hít một hơi thật sâu, tạm thời không thể hiện thái độ gì.

"Tôi đã muốn xử lýhắn từ lâu rồi!" Hắc Tử hơi nóng vội, giọng nói mang theo nỗi oán thán, "Nhưng mấy lần liền chẳng phải đều là do anh Bình đứng ở giữa ngăn cản sao?"

"Con mắt mấy đứachúng mày thật là nông cạn!" Anh Bình phả ra một vòng khói thuốc, sau khi trầm mặc giây lát lại nói tiếp: "Tên này không dễ động vào đâu."

Hắc Tử đảo mắt vẻ bất cần: "Có gì mà không dễ động vào chứ? Chẳng phải là một tên tội phạm tù năm năm sao, có tài cán gì chứ?"

Anh Bình giơ ngón trỏbàn tay trái chỉ vào Hắc Tử: "Vấn đề chính là ở

đây."

Hắc Tử chau mày, khônghiểu nổi tình hình, A Sơn ở bên cạnh thì lại trầm ngâm, như thể nghiệm ra được điều gì đó.

Anh Bình lại nói tiếp: "Trung đội 4 là nơi nào, điều này không cần tao phải nói chứ?"

"Là khu trại giamgiam giữ tội phạm nghiêm trọng, tất cả những tội phạm hung dữ nhất trong toàn thành phố đều tập trung ở đây mà." Hắc Tử

ngẩng đầu, hình như có vẻ còn tỏ ra rất tự hào.

"Ừ, vậy thì khu trạigiam này của chúng ta có gì khác biệt với những khu trại giam khác?"

"Vậy thì đúng làthê thảm rồi … " Hắc Tử toét miệng, phát ra một câu đọc rất vần "Trung đội 4, quỷ kiến sầu, lão Trương, mộ phần, đầu đạn."

Đây là câu vè đọc vầnđiệu 79 được lưu truyền rộng rãi ởtrong nhà tù toàn tỉnh thành. Những phạm nhân dùng điều này để miêu tả ba sự việc

"đáng sợ" nhất trong trung đội 4: lão Trương tức là chỉ đội trưởng Trương Hải Phong cánh tay sắt của khu trại giam; mộ phần, là ý chỉ tòa nhà trại giam kín mít giống như mộ phần; đầu đạn, thì lại nói những người bị giam ở trung đội 4 đều là tội phạm nghiêm trọng, trong đó không ít tù nhân còn bị xử tử đang chờ đợi để ăn "đầu đạn".

79 Trong nguyên gốctiếng Trung đọc rất vần, do sự khác biệt về ngôn ngữ, nên không thể truyền tải được hết.

"Trung đội 4, quỷkiến sầu … " Anh Bình nói vẻ cảm khái, "Nói hay lắm, ha ha, ta đã ở cái nơi "quỷ kiến sầu" này cũng đã mười năm rồi, Đỗ Minh Cường là phạm nhân bị tù năm năm đầu tiên mà ta gặp. Chúng mày nghĩ

xem, thằng này nếu không phải là một nhân vật lợi hại, sao lại bị nhốt vào đây chứ?"

Hắc Tử giật mình, cũnghiểu được tư duy logic của anh Bình. Với khoảng thời gian bị tù của Đỗ Minh Cường hoàn toàn không có "tư cách" để vào khu giam giữ tội phạm nghiêm trọng, nhưng hắn lại bị nhốt vào đây, đây chẳng phải vừa vặn chứng tỏ hắn thực sự là một phần tử nguy hiểm bắt

buộc cần phải vào trong trung đội 4 "Quỷ Kiến Sầu" mà ai nấy nghe tiếng đều phải biến sắc mới có thể khống chế được hắn?

Mặc dù nghĩ thông suốtđược tầng nấc mối quan hệ này, nhưng Hắc Tử

vẫn không chịu thua, gã ngược lại, hừ một tiếng: "Cho dù tên nhóc này thực sự lợi hại thì sao chứ? Hắc Tử tôi đây đã từng sợ ai chứ, mẹ nó, nếu nó biết điều, tôi còn nể mặt nó vài phần; nếu dám gây sự với tôi, tôi vẫn sẽ tiêu diệt nó!"

Anh Bình nhếch khóe miệngnhìn Hắc Tử, hình như rất khen ngợi đối với sức mạnh của gã, đồng thời y cũng gật đầu nói: "Tao vốn cũng là có ý này, tên nhóc này khi vào ngục cũng coi như là ngoan ngoãn, mấy anh em chúng ta xét hỏi nó, nó cũng rất thật thà. Mặc dù sau đó hơi có phần giả điên giả dại nhưng những quy tắc cơ bản thì vẫn đều giữ được, cho nên tao cũng mặc kệ nó, chỉ mong mọi người được yên lành vô sự.

Nhưng sự việc lần này thì nó đã làm quá rồi … " Nói đến đây, giọng nói của anh Bình dần dần nhỏ đi, trầm đục, y bóp mạnh ngón tay trỏ và ngón tay cái, khiến cho đầu thuốc lá vẫn đang cháy bị bóp thành bột, sau đó lại cười khẩy nói: "Đã như vậy, thì chúng ta hãy cùng chơi với nó."

Hắc Tử tay nắm thành nắmđấm, hiện ra bộ dạng hưng phấn muốn được thử sức. Gã đã kìm nén quá lâu ở trong phòng giam giống như phần mộ

này, đang muốn tìm cơ hội để được phát tiết một chút …

Nhân vật Đỗ Minh Cườnglà nhân vật trọng điểm được thảo luận hoàn toàn không hề hay biết gì về âm mưu của bọn anh Bình. Trong phòng y tế ở tầng 1 của tòa lầu trại giam, bác sĩ trực ban sau khi xử lý việc cầm máu đơn giản cho Hàng Văn Trị, kiến nghị đưa vào bệnh viện thuộc trại giam để tiến hành chữa trị. Quản giáo không dám chậm trễ, dẫn cả đoàn người rời khỏi tòa lầu, vội vàng đi đến bệnh viện.

Đỗ Minh Cường phụ tráchcõng Hàng Văn Trị đang bất tỉnh nhân sự đi về phía trước, bởi vì thể trạng của Hàng Văn Trị gầy yếu, nhiệm vụ này không hề khó nhọc gì đối với hắn. Suốt cả dọc đường, hắn hít thở bầu

không khí trong lành, thỉnh thoảng còn ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm ở đằng xa, cảm nhận bầu không khí tự do hiếm có này.

Chỉ tiếc là đoạn đườngnày quá ngắn, sau khoảng năm sáu phút, một tòa nhà bốn tầng xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này đang vào thời điểm rạng sáng, thời điểm bắt đầu một ngày mới, nhìn xung quanh, trong bức tường cao của trại giam là một mảng đêm đen, chỉ có trong khu nhà nhỏ

này đèn điện vẫn sáng trưng. Đỗ Minh Cường biết đây chính là bệnh viện của trại giam.

Bệnh viện của trại giamkhông có quy trình đăng kí, bệnh nhân vào viện đều được đến là chữa trị ngay. Mọi người đưa Hàng Văn Trị đến khoa Ngoại ở tầng 2, một vị bác sĩ trung niên đến, sau khi tìm hiểu tình hình, lập tức bố trí truyền máu.

Trong tài liệu vào ngụccủa phạm nhân đều có bảng biểu kiểm tra sức khỏe, cho nên dễ dàng kiểm tra ra được nhóm máu của Hàng Văn Trị.

Sau một hồi bận rộn, một túi máu đã được truyền đến tĩnh mạch của Hàng Văn Trị, niềm hy vọng sinh tồn theo từng giọt máu lại quay trở lại cơ thể bệnh nhân. Sắc mặt Hàng Văn Trị dần dần hồng hào lên, hơi thở

cũng trở nên đều đặn.

"Không có vấn đềgì lớn, các anh hãy bố trí một người trông, đợi khi nào bệnh nhân tỉnh lại hãy gọi tôi." Bác sĩ coi như đã tặng cho người quản giáo trực ban viên thuốc an thần, sau đó cáo từ, đi làm những công việc khác của mình.

Quản giáo thở phào, dẫntheo người cảnh sát trại giam đi ra cửa để hút thuốc. Đỗ Minh Cường thì ở bên cạnh Hàng Văn Trị, phụ trách quan sát tình trạng của anh ta.

Và tốc độ hồi phục củaHàng Văn Trị đã chứng thực sự suy đoán lạc quan của bác sĩ: mấy người quản giáo và cảnh sát ngục còn chưa hút hết một

điếu thuốc, anh ta đã từ từ mở mắt ra. Sau đó con ngươi mắt anh ta từ từ

chuyển động, dần dần nhìn rõ ra hình ảnh trước mắt.

"Tôi … tôi vẫnchưa chết sao?" Anh ta thốt ra một câu, giọng nói đó rất khẽ. Trong lúc nói, anh ta nhìn thấy Đỗ Minh Cường đang ngồi bên cạnh mình.

Đỗ Minh Cường mỉm cườivới anh ta, sau đó cúi người xuống, ghé miệng sát vào tai anh ta, nói: "Đây là một nơi không có tự do, ngay cả tự do được chết cũng không có."

Hàng Văn Trị bất lực lắcđầu, không muốn trả lời gì cả. Vị quản giáo đứng ở cửa chú ý thấy hành động của Đỗ Minh Cường, anh ta vội vàng dụi điếu thuốc lá đang hút một nửa vào khung cửa, vừa bước nhanh tới vừa hỏi: "Anh ta tỉnh rồi à?"

Đỗ Minh Cường lại nhưthể không nghe thấy lời quản giáo, chỉ tiếp tục nói vào bên tai Hàng Văn Trị, và lần này lời nói của hắn trở nên vô cùng trịnh trọng: "Giữ kín mồm miệng một chút, nhất định không được nói ra việc xảy ra tối qua."

Trái tim Hàng Văn Trịnhư co thắt lại, "chuyện tối hôm qua … " đó là nỗi nhục nhã lớn nhất mà anh ta phải chịu đựng từ khi sinh ra, tại sao đối phương lại không cho anh ta nói ra? Anh ta nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt, hình như trong lòng vô cùng băn khoăn. Đỗ Minh Cường không kịp giải đáp nhiều hơn, bởi vì quản giáo đã đến bên cạnh giường, anh ta kéo Đỗ Minh Cường đứng dậy, bực bội quát lên: "Anh làm gì thế? Tai điếc à?"

"Anh ta vừa mới tỉnh,tôi bắt mạch cho anh ta." Đỗ Minh Cường tươi cười nói dối.

"Anh bắt mạch cáicon khỉ! Đứng sang một bên!" Người quản giáo đẩy Đỗ Minh Cường ra, tiến đến nhìn khí sắc của Hàng Văn Trị, dịu giọng

nói: "Bây giờ anh đừng nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đã."

"Ôi, đội trưởngTrương!" Cảnh sát trại giam đứng canh ở bên ngoài đột nhiên cất tiếng chào có ý báo tin cho người ở trong phòng. Quản giáo trực ban vội vàng quay người lại, và cùng với những tiếng giày da trầm đục, bóng dáng Trương Hải Phong đã xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh.

"Đội trưởngTrương, anh đến rồi à?" Quản giáo lên tiếng chào, Đỗ Minh Cường thì lại cúi đầu, hai tay để thẳng xuống hai bên mép quần, đứng trang nghiêm.

"Có chuyện gì vậy?"Trương Hải Phong sa sầm mặt, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt khắp phòng.

"Đây là phạm nhânmới gia nhập không phục phán quyết hờn dỗi, dùng mắt kính cứa mạch máu tự sát. May mà tôi phát hiện sớm nên đã cứu được rồi." Quản giáo trực ban nói sơ qua mấy câu, không những đã giấu giếm tình tiết tranh đấu giữa các phạm nhân ở trong phòng giam, còn giành cả công lao cứu sống phạm nhân về phía mình.

Hàng Văn Trị "hừ"một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Nói như

vậy, anh ta lại trở thành một kẻ chẳng có việc gì tự nhiên gây phiền phức, thực tế anh ta là một người đã phải chịu đựng đủ mọi nỗi uất ức.

Trương Hải Phong nắm bắtđược nét mặt tinh tế của Hàng Văn Trị, ánh mắt sắc lạnh nói: "E là không đơn giản như thế nhỉ?" Trong lúc nói, anh ta đã bước đến bên giường, cúi người xuống hỏi thẳng Hàng Văn Trị:

"Anh tự nói xem, có chuyện gì vậy?"

Hàng Văn Trị ngẩn ngườimột lúc, không trực tiếp trả lời mà lại hơi nghiêng đầu liếc nhìn về phía Đỗ Minh Cường đang đứng phía bên cạnh.

Hắn cũng đã lén quay đầu lại trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Đỗ

Minh Cường, hắn chậm rãi lắc đầu.

Trương Hải Phong tâm tưnhanh nhạy, lập tức quay sang nhìn dõi theo ánh mắt của Hàng Văn Trị, nhưng lúc này đây Đỗ Minh Cường đã khôi phục lại nét mặt thật thà, cúi đầu buông tay đứng yên, mắt không dám liếc xéo.

"Tôi nghĩ quẩn,tôi không phạm tội … tôi bị oan … " Hàng Văn Trị cuối cùng cũng lẩm bẩm, và lời nói của anh ta cũng hoàn toàn phù hợp với lời giải thích ban đầu của quản giáo.

Trương Hải Phong thoángtrầm ngâm, chỉ vào Đỗ Minh Cường và nói với người quản giáo trực ban: "Anh hãy dẫn anh ta đi đến phòng bệnh bên cạnh, lát nữa tôi cần hỏi anh ta."

Quản giáo trực ban"vâng" một tiếng, còn Đỗ Minh Cường không đợi đối phương ra lệnh, tự mình ngoan ngoãn bước lên trước. Một lát sau hai người đã bước vào phòng bệnh trống không ở bên cạnh, quản giáo ra lệnh cho Đỗ Minh Cường đứng yên ở góc phòng, còn mình thì đi đi lại lại ở trước cửa, rõ ràng trông bộ dạng rất bồn chồn lo lắng. Anh ta không thể không lo lắng Hàng Văn Trị nói ra sự xung đột trong phòng giam trước giờ đi ngủ, như vậy thì anh ta sẽ không tránh khỏi việc bị trách cứ

là "quản lý chưa tốt".

Nhưng tiến triển của sựviệc có vẻ vẫn lạc quan. Khoảng năm phút sau, Trương Hải Phong cũng đi tới, vừa tiến vào phòng, anh ta bèn vẫy tay với quản giáo trực ban: "Anh hãy về trước đi, để ý kĩ khu trại giam, đừng để xảy ra sự việc gì nữa."

Quản lý trực ban thởphào, khi đang định gọi Đỗ Minh Cường, Trương Hải Phong lại giơ tay ra chỉ: "Để anh ta ở lại, tôi còn chưa hỏi anh ta mà."

Quản giáo trực ban gậtđầu, một mình rời khỏi phòng bệnh. Anh ta biết Đỗ Minh Cường là một kẻ khôn ngoan rất hiểu quy tắc, chắc không nói

linh tinh gì đâu. Anh ta vừa bước ra khỏi cửa, Trương Hải Phong bèn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào Đỗ Minh Cường.

Đỗ Minh Cường vẫn cứngoan ngoãn đứng yên, không dám ngước đầu lên.

"Đỗ Minh Cường … "Trương Hải Phong mở miệng, "Đây là tên của anh phải không?"

"Báo cáo quảngiáo: đúng vậy!" Đỗ Minh Cường trịnh trọng trả lời.

Trương Hải Phong cườicười, bộ dạng không đoán biết được là vui hay giận, sau đó anh ta vẫy tay với Đỗ Minh Cường: "Anh lại đây, đứng trước mặt tôi."

Đỗ Minh Cường nghe lờiđi lên trước, dừng lại ở vị trí cách Trương Hải Phong một bước chân. Trương Hải Phong thò tay phải vào phần thắt lưng, lôi ra chiếc dùi cui điện dắt ở thắt lưng ra.

"Anh vào tù đã haitháng rồi nhỉ?" Trương Hải Phong lại hỏi, ngữ khí nhẹ

nhàng giống như là chuyện trò hỏi thăm.

Đỗ Minh Cường vẫn luôngiữ thái độ như cũ: "Vâng."

Trương Hải Phong gõ nhẹdùi cui điện vào lòng bàn tay trái của mình, mỉm cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh để nói chuyện."

Đỗ Minh Cường nhân đà tựkhen ngợi mình: "Vậy thì chứng tỏ tôi đã biểu hiện tốt, từ trước tới nay chưa làm quản giáo phải lo lắng."

"Ha!" Lần nàyTrương Hải Phong bật cười thành tiếng, "Chưa bao giờ

làm quản giáo lo lắng? Anh lại là người tôi lo lắng nhất đấy!" Trong lúc nói, tay phải của anh ta giơ chiếc dùi cui điện đó lên, từ từ chĩa vào cơ

thể Đỗ Minh Cường.

Đỗ Minh Cường thầm nghiếnrăng, không né tránh, mắt nhìn thấy đầu chiếc dùi cui đó chọc vào tay trái của mình nhưng lại không hề cảm thấy sự đau đớn vì bị kích điện. Hắn nhướn mày, thoáng thể hiện ra nét mặt kinh ngạc.

Thì ra Trương Hải Phongchưa bật công tắc điện, anh ta chỉ dùng dùi cui để khều bàn tay của Đỗ Minh Cường về trước mắt mình. Đó là một bàn tay của một người trẻ tuổi, làn da bóng mượt, cơ thịt săn chắc, các khớp ngón tay rắn rỏi toát ra thứ sức mạnh khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Nhưng bàn tay đó không thể nào được coi là hoàn mỹ bởi vì ở ngón tay giữa đã bị mất đi một đốt ngón tay đầu tiên.

Đó là một bàn tay tànkhuyết.

Trương Hải Phong nhìnchăm chăm vào bàn tay đó hồi lâu, như thể đang ngắm nhìn một sản phẩm mỹ thuật công nghệ đẹp mắt, sau khi nhìn đủ

rồi, anh ta ngẩng đầu lên, hỏi vẻ hào hứng: "Đây là tự anh cắn đứt à?"

Đỗ Minh Cường há miệng: "Tôi cắn tay mình làm gì chứ? Đó là lúc trước đi làm thuê, bị máy kẹp vào."

Trương Hải Phong lúc lắcdùi cui điện, hất tay trái Đỗ Minh Cường ra, đồng thời anh ta than một câu đầy cảm thán: "Anh không thật thà rồi."

Thấy Đỗ Minh Cường chỉ cúi đầu không lên tiếng, anh ta lại nói tiếp:

"Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự La Phi đã đặc biệt giao anh vào tay tôi.

Cho nên tất cả những lời lan truyền về anh, tôi ít nhiều cũng đã biết được một chút."

Đỗ Minh Cường cười khổnão, tiếp tục giả câm giả điếc.

Nhưng Trương Hải Phonglại không chịu yên lặng, anh ta cân nhắc một lát, tiếp tục nói: "Thực ra tôi chẳng hề quan tâm đến những việc trước đây anh đã làm, đó là việc giữa anh và đội Cảnh sát hình sự. Tôi và anh

không phải là kẻ địch, càng không phải là bạn bè. Anh biết giữa chúng ta là mối quan hệ gì không?"

Đỗ Minh Cường lắc đầu,đồng thời thể hiện ra thái độ cung kính lắng nghe.

Chiếc dùi cui trong tayTrương Hải Phong chỉ đi chỉ lại giữa hai người, kéo dài giọng nói: "Mối quan hệ công việc. Anh ở chỗ tôi đây chịu hình phạt, tôi cần phải phụ trách quản lý anh cho tốt. Anh đừng gây phiền phức thêm cho tôi, tôi cũng không gây phiền phức cho anh, anh có hiểu không?"

Lần này Đỗ Minh Cườngcuối cùng cũng lên tiếng: "Đã hiểu."

"Rất tốt."Trương Hải Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng dùi cui chỉ

sang phòng bên cạnh hỏi: "Vậy đó là chuyện gì?"

Đỗ Minh Cường xòe haitay ra, thần sắc rất thản nhiên: "Không liên quan gì tới tôi."

"Nhưng anh che giấuchân tướng sự thật!" Trương Hải Phong chợt đứng bật dậy, gí gần sát mặt vào Đỗ Minh Cường "Hơn nữa anh còn ngăn cản Hàng Văn Trị nói! Anh tưởng tôi ngốc à? Không nhận ra sao?"

"Tôi không hy vọngcó thể giấu được anh." Đỗ Minh Cường lộ ra nét mặt bất lực, "Nhưng anh ta không thể nói được, nếu không anh ta thực sự

không thể sống tiếp được."

Trương Hải Phong cườikhẩy một tiếng: "Anh đang dùng sự uy nghiêm của tôi để lấy lòng sao?"

"Anh ta không nóigì chính là không làm tổn hại đến sự uy nghiêm của anh. Hơn nữa … " lúc này Đỗ Minh Cường ngẩng đầu lên không còn né tránh ánh mắt của đối phương nữa, "Anh cũng không hy vọng xảy ra chuyện nữa, chẳng phải vậy sao?"

Trương Hải Phong nheo mắt,hình như hơi động lòng. Giây lát sau, anh ta quay người cắm dùi cui điện đó trở lại phần thắt lưng, sau đó vắt tay sau lưng, nói: "Anh có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì nữa không?"

Đỗ Minh Cường nhận rađược thái độ có thể xoay chuyển của đối phương, bèn nhân đà nói: "Hàng Văn Trị là nạn nhân, tính cách lại ngang ngạnh cố chấp, nếu như dùng những quy tắc ở trong trại giam để mài dũa anh ta, sẽ mài đứt anh ta mất thôi. Anh hãy để cho tôi đi nói chuyện khuyên nhủ anh ta, anh ta là người có văn hóa, chắc là sẽ nghe lời khuyên nhủ."

Trương Hải Phong trầmngâm đúng nửa phút, khi anh ta lại một lần nữa quay người lại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Vậy thì tạm thời hãy cứ để anh ở bên cạnh anh ta đi. Tôi cho các anh thời gian nghỉ ngơi một ngày, tối mai sẽ đưa hai người các anh trở về khu vực trại giam."

"Cảm ơn quản giáo,cảm ơn chính phủ!" Đỗ Minh Cường nói liền hai câu cảm ơn rất chân thành.

Trương Hải Phong xuatay: "Đừng nhiều lời thừa thãi, đi đi."

Đỗ Minh Cường cúi ngườichào cung kính, quay người rời khỏi phòng bệnh này, rồi lại bước đến căn phòng bệnh mà Hàng Văn Trị đang có mặt ở đó. Hai người cảnh sát trại giam vẫn đang đứng ở trước cửa, một nửa là chăm sóc, một nửa là canh giữ. Trạng thái của Hàng Văn Trị đã được hồi phục lại tương đối, đã có thể giữ ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, nhìn thấy Đỗ Minh Cường bước vào, ánh mắt anh ta lập tức nhìn chằm chằm vào người đối phương, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Đỗ Minh Cường kéo chiếcghế ở đầu giường ra ngồi xuống, tươi cười nói: "Nhờ phúc của anh, quản giáo bảo tôi chăm sóc anh. Hi hi, đây đúng là nhiệm vụ tốt đẹp hiếm có, không cần làm việc nặng nhọc, còn có thể

được ăn một bữa cơm dành cho người bệnh."

Hàng Văn Trị không cótâm trạng hứng thú quan tâm đến những điều này, anh ta hạ giọng nôn nóng hỏi: "Vừa rồi sao anh lại không để cho tôi nói?"

"Nói gì? Nói là tốiqua anh bị người khác đánh à?" Đỗ Minh Cường ghé sát mặt đến đầu giường đối phương, "Anh có biết như vậy thì sẽ liên lụy đến bao nhiêu người không? Bọn anh Bình, bao gồm cả quản giáo trực ban, tất cả mọi người đều phải sống dở chết dở! Đội trưởng Trương -

Trương Hải Phong đó, thủ đoạn của anh ta lẽ nào anh chưa từng nhìn thấy?"

"Là đáng đời bọn họthôi! Tôi lại còn phải suy nghĩ lo lắng cho bọn họ

nữa sao?" Cứ nghĩ đến nỗi nhục nhã tối hôm qua phải chịu đựng, tâm trạng Hàng Văn Trị lại trở nên vô cùng kích động, thậm chí không kìm được toàn thân run rẩy.

Đỗ Minh Cường nhìn HàngVăn Trị bằng ánh mắt đồng tình, "Không phải là suy nghĩ lo lắng cho bọn chúng, là suy nghĩ lo lắng cho chính anh."

Hàng Văn Trị từ từ quayđầu sang, trên mặt toát ra nỗi băn khoăn khó hiểu.

"Nếu như bọn chúngnhận được một phần sự trách móc gây khó dễ, vậy thì chắc chắn nó sẽ dùng mười phần sức lực để báo thù anh." Đỗ Minh Cường giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai Hàng Văn Trị mấy cái, than: "Đây chính là quy tắc trò chơi trong nhà tù."

Hàng Văn Trị chợt ngẩnngười, hồi lâu sau khóe mắt anh ta dần ướt nhẹp, nói giọng nghẹn ngào: "Các anh sao lại còn muốn cứu tôi chứ? Những ngày tháng như vậy, sao lại không để cho tôi chết đi cho rồi?"

"Chết rồi, vậy thìchẳng còn gì nữa cả; còn sống, ít ra cũng còn có hy vọng." Đỗ Minh Cường hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ phòng bệnh, mặc dù bị ngăn cách những song sắt lan can màu đen xì, nhưng ánh sáng sớm nơi chân trời vẫn thấp thoáng chiếu vào.

Hy vọng? Hàng Văn Trị lặplại hai chữ, hai chữ đó, khóe miệng lại nở nụ

cười khẩy lạnh lùng tự trào, "Đừng nói với tôi về hy vọng, cụm từ này chỉ khiến cho trái tim tôi nhỏ máu."

"Tôi biết anh làngười khổ sở. Được rồi, hãy nói đi, rốt cuộc anh đã chịu đựng nỗi oan khuất lớn nhường nào?"

Hàng Văn Trị nhìn ĐỗMinh Cường, muốn nói nhưng lại thôi.

"Nói đi." ĐỗMinh Cường mỉm cười khích lệ anh ta, "Tôi sẽ chăm chú lắng nghe."

Hàng Văn Trị Vẫn do dự,hỏi: "Anh tin tôi không phải là kẻ xấu à?"

"Việc này có gì màkhông tin chứ … " Đỗ Minh Cường vỗ vào đùi Hàng Văn Trị, nói vẻ thâm ý sâu xa, "Những người ngồi tù chưa chắc đều là kẻ

xấu, kẻ xấu cũng chưa chắc đều phải ngồi tù."

Câu nói này như thể điểmtrúng trái tim của Hàng Văn Trị, anh ta nhìn Đỗ Minh Cường, có cảm giác như là gặp được người tri kỉ hiếm có:

"Anh nói đúng quá!"

"Ở bên ngoài anhlàm công việc gì vậy?" Thấy bầu không khí cuộc nói chuyện dần dần được thả lỏng, Đỗ Minh Cường bèn hỏi han thân mật.

Hàng Văn Trị trả lờiluôn: "Tôi làm việc ở Viện Thiết kế thành phố."

Xem ra anh ta đã hoàn toàn dỡ bỏ tuyến phòng ngự tâm lý đối với Đỗ

Minh Cường.

"Một đơn vị tốtquá còn gì. Ổn định, đãi ngộ chắc cũng không tồi nhỉ?"

Hàng Văn Trị cười khiêmtốn: "Cũng được."

"Anh nói cũng được,vậy thì chắc chắn là rất khá rồi." Đỗ Minh Cường xua tay, phân tích với vẻ rất chắc chắn.

Nụ cười của Hàng Văn Trịlại dần trở nên đắng chát: "Công việc tốt thì có tác dụng gì chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn là phải vào trong tù sống nốt quãng đời còn lại sao?"

Đỗ Minh Cường cùng cảmkhái với anh ta một lúc, sau đó đề cập đến vấn đề sâu sắc hơn: "Anh nói là bị một người phụ nữ hãm hại à?"

"Đúng vậy. Đólà … " Hàng Văn Trị căm hận nghiến răng, nín nhịn hồi lâu mới tìm ra được từ ngữ để chửi bới ở trong kho ngôn ngữ của mình,

"Đó là con tiện nhân!"

Đỗ Minh Cường khoanhhai tay: "Không cần nói, anh chắc chắn là bị, ừm, "con tiện nhân" này làm cho mê mẩn rồi."

Hàng Văn Trị ủ rũ gật đầu,coi như là mặc nhận. Một lúc sau anh ta lại chủ động giải thích: "Tôi và cô ta quen biết nhau qua Trung tâm Giới thiệu hôn nhân, tôi chỉ nhìn thấy bề ngoài nổi bật của cô ta, không ngờ

cô ta lại là một kẻ vô tình vô nghĩa như thế."

"Trung tâm Giớithiệu hôn nhân?" Đỗ Minh Cường chép miệng, ở đó người tốt kẻ xấu lẫn lộn, thậm chí có rất nhiều kẻ lừa đảo, nhưng hắn tạm thời không nói thẳng ra, chỉ lắc đầu nói: "Người quen ở đó đúng là không đáng tin tưởng lắm."

"Tôi ban đầu cũngcảm thấy Trung tâm Giới thiệu hôn nhân không đáng tin, nhưng không có cách nào khác cả, người nhà thúc giục kinh quá."

Nói đến đề tài này, Hàng Văn Trị tỏ ra hơi ngượng ngùng: "Không sợ

anh cười tôi, lúc đó tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi, trước khi đi đến Trung tâm Giới thiệu hôn nhân thì chưa yêu ai bao giờ. Trong nhà cũng chỉ có mình tôi là con trai, bố mẹ nóng lòng, bên cạnh tôi lại không tìm thấy con gái, đành phải đến Trung tâm Giới thiệu hôn nhân để thử xem sao."

Đỗ Minh Cường "ừm"một tiếng thể hiện đã thấu hiểu. Người đàn ông có tướng mạo tầm thường giống như Hàng Văn Trị đây, tính cách lại yếu đuối hướng nội, trên phương diện vấn đề cá nhân đúng là hơi khó khăn.

Và anh ta vốn không có chút kinh nghiệm gì trên phương diện tình cảm, nếu như gặp một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tâm cơ, thì chắc chắn sẽ bị

đối phương dễ dàng bỡn cợt trong lòng bàn tay.

"Hãy nói với tôi vềngười phụ nữ đó đi." Đỗ Minh Cường hỏi tiếp, "Anh hiểu bao nhiêu về cô ta?"

"Cô ta nhỏ hơn tôibốn tuổi, không có công việc. Theo như cô ta nói, sau khi cô ta tốt nghiệp đại học đều luôn liên hệ để ra nước ngoài, nhưng mãi mà không thực hiện được. Bây giờ độ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, muốn tìm một người phù hợp để kết hôn, để sống một cuộc sống yên ổn."

"Nhỏ hơn bốn tuổitức là 27 tuổi, khi tốt nghiệp đại học chắc là 22 tuổi …

" Đỗ Minh Cường nhẩm tính, "Vậy thì cô ta cũng đã trăn trở suốt mấy năm rồi.

Đây không giống như làmột người có thể chấp nhận sự yên ổn."

"Sự phán đoán củaanh thật chuẩn xác!" Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường với ánh mắt khâm phục, "Cảnh ngộ sau này tôi gặp phải vừa vặn giống như sự suy đoán của anh. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn bị người phụ

nữ đó che mắt, thực lòng muốn kết hôn với cô ta, hai người cùng chung sống với nhau."

Điều này cũng nằm trongdự liệu của Đỗ Minh Cường, hắn gật đầu hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Hàng Văn Trị cười đaukhổ tự trào: "Sau đó? Sau đó cô ta lại làm quen với một người đàn ông khác, người đàn ông này có thể giúp cô ta ra nước ngoài, thế là cô ta bèn đưa ra yêu cầu muốn chia tay với tôi. Tôi đương nhiên không thể nào chấp nhận được, nhưng cô ta vô cùng cương quyết, đúng là không còn một chút tình nghĩa nào cả."

Đỗ Minh Cường cười"hi" một tiếng: "Lúc trước hai người có tình nghĩa à?"

"Có chứ."Hàng Văn Trị nói rất nghiêm túc, "Tôi và cô ấy chuyện gì cũng đều xảy ra rồi mà."

Đỗ Minh Cường nhìn bộ dạngtrịnh trọng đó của đối phương thầm cảm khái: người đàn ông ngây thơ giống như Hàng Văn Trị đây, cứ tưởng rằng chỉ cần có mối quan hệ thể xác là tâm đầu ý hợp rồi? Đối phương có thể cũng chỉ là chơi đùa, tiêu khiển chút thời gian cô đơn vắng vẻ mà thôi.

Nhưng những lời như vậylại không tiện nói thẳng ra, cho nên Đỗ Minh Cường cũng chỉ có thể đứng ở một góc độ khác để an ủi đối phương:

"Chuyện gì đều đã xảy ra rồi, vậy thì chia tay thì chia thôi, anh cũng có bị thiệt gì đâu. Đàn ông mà, kiểu gì cũng phải trải qua trắc trở trong tình cảm thì mới có thể trưởng thành lên được."

"Anh nói nghe cứnhẹ tênh." Hàng Văn Trị trừng mắt nhìn Đỗ Minh Cường, "Cô ta sắp hút cạn máu của tôi rồi, còn bảo tôi chia tay thế nào được chứ?"

Đỗ Minh Cường ngẩn người,ban đầu hắn cứ tưởng Hàng Văn Trị không thể nào tiếp nhận nổi sự đả kích trên phương diện tình cảm, nhất thời kích động nên đã phạm tội vào tù. Bây giờ nghe ra, trong đây hình như

còn có nhiều tình tiết phức tạp. Thoáng trầm ngâm, hắn đã đoán được bảy tám phần, bèn chau mày hỏi: "Cô ta đã lừa tiền của anh à?"

"Không chỉ là củatôi … " Hàng Văn Trị nắm chặt tay, cả cơ thể kích động nên khẽ run lên, "Còn cả số tiền tích lũy cả đời của bố mẹ tôi, đều bị cô ta lừa lấy đi hết."

"Sao lại có thểnhư vậy chứ?" Đỗ Minh Cường cảm thấy khó hiểu, nam nữ qua lại với nhau, nếu như người nam giới không hiểu biết nhiều về

thời cuộc, tiêu tốn quá nhiều tiền cho nữ giới thì cũng là việc bình thường, nhưng chưa từng nghe nói còn lấy hết cả số tiền tích lũy cả đời của bố mẹ mình nữa.

Hàng Văn Trị cười đaukhổ thê lương: "Kỳ lạ lắm phải không? Hi, đây đều là việc tốt đẹp mà tôi đã gây ra … lúc đó chúng tôi qua lại đã gần nửa năm, tôi bắt đầu lên kế hoạch kết hôn với người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ đó lại nói: muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải có căn nhà chứ? Hơn nữa để bảo đảm chất lượng cuộc sống của chúng tôi sau này, căn nhà này ít nhất cũng phải có ba phòng ngủ, địa điểm cũng phải tốt, còn phải mua hẳn luôn chứ không thể vay trả góp."

Đỗ Minh Cường chép miệng: "Tham lam thật đấy!" Mấy năm nay, giá nhà ở trong thành phố tăng vọt, đặc biệt là ở trong tỉnh thành, muốn mua một căn hộ ba phòng ở khu vực trung tâm, thì cần một số tiền không hề

nhỏ chút nào! Tiếp đến hắn lại suy đoán: "Anh đã vay tiền của bố mẹ anh à?"

Hàng Văn Trị gật đầu: "Lúc đó cả nhà chúng tôi đều cuống lên muốn tôi kết hôn. Cho nên người phụ nữ đó vừa nhắc đến căn hộ, bố mẹ tôi liền chủ động biểu thị ủng hộ chúng tôi. Và như vậy họ đã lấy ra số tiền khoảng ba mươi vạn tệ tích lũy của cả đời, cộng thêm với số tiền hơn

mười vạn tệ tôi đã tích góp trong mấy năm nay, chúng tôi mua được một căn hộ hơn một trăm mét vuông ở khu vực trung tâm thành phố."

Đỗ Minh Cường than thầmmột tiếng, trong lòng nghĩ, việc "bòn rút song thân" này đúng là triệt để. Nhưng bây giờ những người thanh niên muốn mua căn hộ để kết hôn, có mấy người có thể không "bòn rút song thân"

chứ?

Hàng Văn Trị nói tiếp: "Thực ra việc mua nhà thì vốn cũng chẳng có gì cả. Bất luận là tôi có kết hôn hay không, căn hộ này sớm muộn cũng đều phải mua. Chỉ là tôi trăm nghìn vạn điều không nên là lại để người phụ

nữ đó đứng tên trên sổ đỏ."

Lần này Đỗ Minh Cườnghá to miệng, kinh ngạc hồi lâu mới thốt ra hai chữ: "Hồ đồ!"

"Đúng là hồ đồ."Hàng Văn Trị không có ý định phản bác, "Lúc đó người phụ nữ đó nói với tôi, muốn dùng việc đứng tên trên sổ đỏ để thử thách tình cảm của tôi đối với cô ta. Hi hi, tình cảm, hai chữ này lúc đó đã làm tê liệt tôi hoàn toàn rồi, tôi không có khả năng suy nghĩ một chút gì cả …

"

"Bố mẹ anh thìsao? Họ cũng có thể đồng ý à?"

Hàng Văn Trị nuốt nướcbọt nói: "Tôi đã giấu họ làm việc đó, người phụ

nữ đó không cho tôi nói với bố mẹ, cô ta từ lâu đã tính toán để thôn tính cả nhà tôi rồi."

Đỗ Minh Cường nhìn HàngVăn Trị, không biết có thể nói được điều gì, trong ánh mắt chỉ có hai chữ "đồng tình".

Hai người nhìn nhau imlặng hồi lâu, Đỗ Minh Cường mới lên tiếng: "Cô ta đưa ra lời yêu cầu muốn chia tay anh, nhưng lại không chịu trả lại căn nhà cho anh, có phải vậy không?"

Hàng Văn Trị cụp mắt xuống: "Cô ta nói đó là thứ đáng thuộc về cô ta …

để bù đắp sự tổn thất tình cảm của cô ta."

"Quả nhiên là đồđê tiện!" Đỗ Minh Cường thực sự không thể chịu đựng nổi, căm phẫn thốt ra câu chửi. Trong việc hai người giao lưu tình cảm, người chịu sự tổn thất về tình cảm rõ ràng là Hàng Văn Trị. Hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu được sự phẫn nộ và tâm trạng bất lực của người đàn ông trước mặt đây.

"Tôi hiểu rồi … "Hắn rầu rầu cảm thán, "Thảo nào mà anh phạm phải những tội danh đó."

Hàng Văn Trị quay sang,phản bác: "Không, tôi không phạm tội, tôi bị

oan."

"Thế nào?" ĐỗMinh Cường rướn mày tỏ vẻ rất muốn nghe kể tỉ mỉ.

"Tôi không thể nàotiếp nhận được kết quả mất cả người lẫn tài sản … "

"Là ai thì cũng đềukhông thể tiếp nhận nổi!" Đỗ Minh Cường nói xen vào một câu, nói rõ lập trường của mình. Hàng Văn Trị gật đầu thanh thản, nói tiếp: "Thế là tôi đã đòi người phụ nữ đó tiền căn hộ, nhưng cô ta vốn không có ý trả lại. Sau đó tôi thực sự không còn cách nào cả, bèn phải dùng một số thủ đoạn tiêu cực … "

"Ồ?" Đỗ MinhCường nhìn anh ta với vẻ hiếu kỳ, không biết người đàn ông yếu đuối này có thể dùng thủ đoạn tiêu cực nào?

Hàng Văn Trị ngượngngùng dừng lại một lát, nói: "Lúc tôi và cô ta qua lại với nhau, dùng di động để chụp một số bức ảnh khá nhạy cảm của cô ta. Sau đó tôi dùng những bức ảnh này để yêu cầu người phụ nữ đó phải trả lại tiền căn hộ cho tôi, nếu không tôi sẽ phát tán những bức ảnh đó lên trên mạng."

Đỗ Minh Cường đoán đượcngay đó là những bức ảnh như thế nào, hắn cũng không hỏi kỹ thêm. Nghĩ bụng thủ đoạn của Hàng Văn Trị chính là cũng có chút tác dụng, người phụ nữ đó nếu không phải là đến độ quá vô liêm sỉ, chắc cũng sẽ phải suy nghĩ nhỉ? Nhưng lại nghĩ ngay ra, Hàng Văn Trị chắc chắn là không đấu lại được với người phụ nữ nham hiểm đó. Dù sao thì kết quả đã bày ra trước mắt: anh chàng đáng thương này đang phải ngồi nhà lao còn gì.

"Sau đó thìsao?" Đỗ Minh Cường hỏi đầy hào hứng.

"Sau đó người phụnữ gọi điện thoại đến, đồng ý trả tiền cho tôi, chúng tôi hẹn tiến hành giao dịch ở trong một quán cafe."

"Anh không thể điđược." Đỗ Minh Cường lập tức đưa ra lời phán đoán,

"Đó chắc chắn là một cái bẫy."

"Anh đúng là lợi hạihơn tôi nhiều, vừa nghe đã biết ngay là chuyện gì."

Hàng Văn Trị cảm khái nói, "Nhưng tôi lại cứ ngốc nghếch như thế, thật không ngờ đã đi đến đó, hơn nữa còn rất áy náy, cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đó. Nào ngờ người phụ nữ đó vốn không muốn trả tiền, cô ta đã báo cảnh sát. Sau khi chắc chắn là tôi đã đem theo các bức ảnh, cô ta liền phát ra tín hiệu, để cảnh sát đến bắt tôi."

Đỗ Minh Cường"hi" một tiếng, coi như đã hiểu thấu hết toàn bộ quá trình của vụ việc, tiếp đó hắn liền cân nhắc một lát, rồi lại bắt đầu phân tích: "Nếu như anh không thể có được chứng cứ người phụ nữ đó nợ tiền căn hộ của anh … việc này thực ra không cần nói, với thủ đoạn của người phụ nữ đó, chắc chắn không để lại bất cứ chứng cứ gì cho anh cả.

Nếu như vậy, hành vi của anh chính là phù hợp với "tội lừa đảo cưỡng đoạt tài sản". Số tiền căn hộ của anh đòi là hơn bốn mươi vạn tệ, thuộc về số tiền lớn, theo pháp luật có lẽ phải ngồi tù khoảng mười năm." Nói đến đây, hắn lộ ra nét mặt kinh ngạc, "Ơ, sao anh lại bị xử tội tù chung thân chứ?"

Hàng Văn Trị giơ taylên gãi cái đầu trọc lóc, thần thái khác hẳn, nói:

"Tôi …

tôi còn dùng đến dao nữa."

"Anh?" ĐỗMinh Cường không dám tin, "Anh còn dùng đến dao à?"

"Tôi mang theo mộtcon dao bên mình, khi tôi làm thiết kế, dùng để rọc giấy. Khi đó tôi nhìn thấy cảnh sát vây đến bắt tôi, trong lúc kích động, bèn giữ chặt người phụ nữ đó. Tôi kề dao lên cổ cô ta, đòi cô ta trả tiền."

"Tiêu rồi, cướp của!"Đỗ Minh Cường bừng tỉnh vỗ vào đùi, "Mang theo dao, đòi số tiền lớn, cho dù là chưa lấy được cũng đủ để xử anh tội tù chung thân rồi. Không oan, không oan."

"Tại sao tôi khôngoan chứ?" Hàng Văn Trị phẫn nộ trừng mắt nhìn Đỗ

Minh Cường, "Đó là tôi đòi lại số tiền của mình, có thể gọi là cướp bóc sao?"

Đỗ Minh Cường vội vànggiải thích: "Tôi không phải là ý đó. Tôi chỉ là nói đứng từ góc độ mà xem xét thì đúng là không có vấn đề, dù sao thì anh cũng không đưa ra được chứng cứ chứng tỏ đối phương nợ tiền anh mà."

"Đúng là như vậy … "Hàng Văn Trị cũng không thể không thừa nhận điều này nhưng anh ta lại không cam tâm, cắn môi nói, "Pháp luật, pháp luật chắc chắn là đúng sao?"

"Đương nhiên chưachắc." Nói đến đề tài này, Đỗ Minh Cường có sự cảm thán sâu sắc, "Pháp luật không thể bảo vệ tất cả mọi người, càng không thể trừng phạt được tất cả những kẻ xấu … Có đôi khi, chúng ta cần phải mượn lực lượng ở bên ngoài pháp luật."

Hàng Văn Trị hình như cảmnhận được tâm trạng của Đỗ Minh Cường, nhưng lại không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể hoang mang hỏi một câu:

"Sức mạnh nào?"

Đỗ Minh Cường trầm mặckhông nói, hắn không muốn nói quá nhiều với đối phương. Nhưng Hàng Văn Trị tự mình lại suy ngẫm một lúc, đột nhiên thốt ra một từ: "Eumenides!"

Đỗ Minh Cường giậtmình, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên, giả vờ như

chưa nghe rõ, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Eumenides, mộtsát thủ mạng, anh chưa nghe nói đến à?" Hàng Văn Trị

thể hiện ra nét mặt vừa hưng phấn vừa thần bí, "Anh ta ở trên mạng đã tập trung những tội nhân mà pháp luật không trừng trị được, sau đó thực thi trừng phạt."

Đỗ Minh Cường tỉnh bơ lắcđầu: "Tôi không hay lên mạng."

Hàng Văn Trị mím môi vẻtiếc nuối, rồi lại lẩm bẩm với chính mình:

"Nếu lúc đó tôi cũng lên mạng để đăng bài viết không biết anh ta liệu có để ý đến tôi không? Không biết anh ta có thực sự giết chết người phụ nữ

đó không, hình như lại có vẻ hơi quá đáng … "

Đỗ Minh Cường không tiếplời Hàng Văn Trị, hắn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang để tâm suy nghĩ những gì.

Lúc này đây, sắc trờiđã sáng tỏ, một luồng ánh sáng đang dâng lên từ

phía đường chân trời.

Chương 2 Mưa Gió Bão Bùng

Tiết đầu xuân, chính làm mùa đẹp nhất trong thành phố này. Cơn gió xuân ấm áp, đất đai thơm ngát. Sau khi trải qua mấy trận mưa ngâu ẩm ướt, những mầm non mềm đua nhau đâm chồi nảy lộc từ những nhánh cây khô gầy đã lâu, phủ lên cho thành phố này một lớp sương mù lãng đãng, và cả màu xanh mơn mởn căng tràn sức sống làm say đắm lòng người.

Có lẽ cảnh đẹp nàychính là ngụ ý khi đặt tên "Nhà hàng Lục Dương Xuân".

Đây không phải là lần đầutiên A Hoa đến nhà hàng này, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái biểu diễn trên sân khấu đó. Năm ngoái khi A Thắng - thuộc hạ của anh ta gặp phải tai nạn ô tô một cách kỳ lạ

khiến cho mất mạng, A Hoa đã từng lần theo manh mối và đến nơi này điều tra. Lúc đó anh ta cũng tìm hiểu được A Thắng trước khi chết đã mạo phạm cô gái này, nhưng anh ta không nghĩ được ra có ai lại đứng ra bênh vực che chở cho cô gái cô độc không có chỗ dựa này chứ?

Về sau, anh ta cuốicùng cũng có được đáp án.

Một người thanh niên trẻcó tên là Đỗ Minh Cường đã đưa bức ảnh này đến trước mặt anh ta, đồng thời nhờ anh ta chăm sóc cô gái này.

A Hoa hận thấu xươngngười thanh niên đó, nhưng anh ta lại không có cách nào từ chối được yêu cầu của đối phương. Bởi vì đối phương đồng thời còn đưa đến một cuộn băng ghi âm, trong cuộn băng ghi âm đó ghi lại quá trình lập mưu bàn kế giữa A Hoa và Phó tổng Tập đoàn Long Vũ

- Mông Phương Lượng.

Bởi vì Đặng Hoa bị ámsát, Tập đoàn Long Vũ một dạo rơi vào trong cảnh nội chiến. Vị Phó tổng giám đốc Lâm Hằng Cán và Mông Phương

Lượng đều muốn nhân cơ hội đó để ngồi lên vị trí cao nhất, toàn quyền khống chế cả tập đoàn. Còn A Hoa vì muốn bảo vệ quyền lợi của vợ góa con côi Đặng thị, ngầm tính toán hợp lực với Mông Phương Lượng để

trừ khử Lâm Hằng Cán, tiếp đó lại trở tay quay ngược lại giết chết Mông Phương Lượng. Kế hoạch này mặc dù không thể nào giấu được đôi mắt của La Phi - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, nhưng La Phi lại không thể nào tìm được chứng cứ then chốt - cuộn băng ghi âm đó.

A Hoa nhận lấy cuộnbăng ghi âm, đồng thời cũng nhận sự ủy thác của Đỗ Minh Cường. Bất luận giữa bọn họ tồn tại mâu thuẫn như thế nào, A Hoa nhất định phải hoàn thành sự ủy thác này.

Nhận ân huệ của ngườikhác, thì phải trung thành làm việc, đây chính là nguyên tắc xử lý công việc của A Hoa. Bởi vì nguyên tắc này, anh ta phải giúp Đỗ Minh Cường chăm sóc cô gái có tên là Trịnh Giai đó.

Tương tự, cũng chính vì nguyên tắc này, anh ta nhất định phải giết chết Đỗ Minh Cường.

Trong quan niệm của anhta, hai sự việc này không hề mâu thuẫn với nhau.

Cho nên anh ta lại mộtlần nữa đến "Nhà hàng Lục Dương Xuân".

A Hoa ngồi ở một góckhuất nhất. Anh ta không gọi đồ ăn, chỉ gọi một cốc rượu và từ từ nhâm nhi. Khi âm nhạc du dương truyền tới, anh ta biết tại sao Đỗ Minh Cường lại say mê nơi này.

Đây đúng là một nơi cóthể khiến người ta yên tĩnh, đặc biệt là đối với những người có nội tâm không hề yên tĩnh.

Kết thúc bản nhạc, côgái đứng dậy, khẽ khàng cúi chào mọi người. Đồng thời cô mở to đôi mắt, nhìn về hướng mà A Hoa đang ngồi. Đôi mắt cô mặc dù rất to nhưng lại u tối.

A Hoa biết cô gái nàykhông nhìn thấy gì cả, anh ta cũng biết đối phương không phải là đang tìm kiếm mình. Anh ta tỉnh bơ ngồi yên, nghịch ngợm chút rượu còn lại trong ly. Khi cô gái cất bước đi về phía cánh gà, anh ta liền ngửa cổ, uống hết toàn bộ số rượu còn lại trong ly.

Nửa giờ đồng hồ sau, côgái xuất hiện ở trong quán cafe cách "Nhà hàng Lục Dương Xuân" không xa. Cô ngồi ở vị trí quen thuộc đó, như thể

đang chờ đợi điều gì. Chú chó dẫn đường đáng yêu ngoan ngoãn đang nằm nhoài bên cạnh chân cô, đó là người bạn thân thiết nhất của cô -

Ngưu Ngưu.

Mấy tháng nay, cô gáivà người bạn của cô đã quen với sự chờ đợi không có chút hy vọng này. Nhưng hằng ngày cô vẫn đến đây ngồi một lúc, cô tin rằng rồi sẽ có một ngày người đó cuối cùng cãng xuất hiện, cũng đột ngột giống như khi anh ấy rời đi vậy.

Cô gái lặng lẽ ngồigiây lát, dùng đôi tai để quan sát những vị khách đi lại trong quán cafe. Đột nhiên, cô chợt trở nên chăm chú, bởi vì cô nghe thấy có người đang đi về hướng mình ngồi, hơn nữa từ tiết tấu và độ rắn rỏi của bước chân, có thể đoán biết đối phương là một người nam giới.

Trái tim trong lồng ngựccô gái đập rộn ràng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục nhịp bình ổn trong nỗi thất vọng, bởi vì Ngưu Ngưu đứng bật dậy, trong cổ họng phát ra tiếng sủa "gâu gâu" trầm đục, như thể muốn cảnh báo với chủ nhân vậy.

Vậy thì chắc chắn khôngphải là anh ấy rồi, Ngưu Ngưu từ lâu đã quen thuộc với mùi của anh ấy, nhìn thấy anh ấy thì sẽ vui mừng quẫy đuôi.

Cô gái tự nói với mình. Trong lúc thất vọng, cô cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc và cảnh giác.

"Chào cô!"Người vừa mới đến lên tiếng chào trước. Giọng nói người đó nghe rất quen, cô gái thoáng suy ngẫm liền lập tức nhớ lại chuyện gì đó.

"Là anh à?"Cô gái chau mày, cô cúi người khẽ vuốt ve mấy cái vào đầu Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu lại nằm phục xuống dưới chân cô, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến đó.

"Tôi tên A Hoa,chúng ta đã từng gặp nhau một lần." Người mới đến thầm kinh ngạc về trí nhớ hơn người của cô gái, sau đó lại giải thích:

"Nhưng tôi đến không phải vì chuyện của lần trước."

Cô gái khẽ "ồ"một tiếng, thần sắc thả lỏng hơn một chút.

"Tôi có thể ngồi ởđây được không?" A Hoa nhìn cô gái hỏi. Sau khi được đối phương gật đầu đồng ý, anh ta ngồi xuống ghế sofa đối diện với cô gái.

"Anh tìm tôi có việcgì à? Sao anh lại biết tôi ở đây?" Trong lòng cô gái vẫn còn rất nhiều điều nghi hoặc.

"Có người bảo tôiđến đây tìm cô."

"Là anh ấy!"Cô gái hỏi vẻ sốt sắng và kinh ngạc.

A Hoa thản nhiên trả lời: "Là anh ta."

Mặc dù cả hai người đềukhông nói ra tên của người đó, nhưng cô gái chắc chắn đã có được câu trả lời khẳng định. Sau cơn kích động ban đầu, cô bình tĩnh lại thì chợt ngẩn người băn khoăn. Hồi lâu sau, cô mới lẩm nhẩm hỏi: "Anh ấy hiện giờ đang ở đâu?"

Đối phương đưa ra câutrả lời không được coi là trả lời: "Anh ta không hy vọng cô biết được quá nhiều."

Cô gái lộ ra nụ cườiđau khổ: Mình đã biết được quá nhiều sao? Mình không biết người đó từ đâu đến, cũng không biết anh ấy đi đâu; Mình không biết anh ấy làm gì, cũng không biết anh ấy bao nhiêu tuổi; Mình

thậm chí không biết tên của anh ấy, gương mặt của anh ấy, việc này lẽ

nào cũng được tính là biết quá nhiều sao?

Nhưng tại sao mình lạiquan tâm đến anh ấy như vậy? Có lẽ giống như

tên quái nhân đó từng nói, tất cả đều là "số mệnh"? Thế nhưng ngay vào lúc mình tin tưởng nhất về số mệnh đó, anh ấy tại sao đột nhiên lại biến mất không để lại chút dấu vết gì?

Cô gái có quá nhiều câuhỏi, nhưng lại bị một câu nói tỉnh bơ của A Hoa chặn tất cả lại. Nhưng câu nói đó cũng không phải hoàn toàn không có chút thông tin nào, ít nhất cô gái bây giờ cũng biết người đó vẫn được an toàn, hơn nữa đối phương vẫn quan tâm đến mình.

Nghĩ đến điều này côgái cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, cô chuyển hướng đề tài: "Vậy anh tìm tôi có việc gì?"

A Hoa không trực tiếptrả lời, anh ta hỏi ngược lại: "Anh ta nói cần phải chăm sóc cô, giúp cô chữa khỏi mắt có phải vậy không?"

Cô gái do dự một lát,sau đó gật đầu.

"Anh ta không đếnđược nữa … cho nên anh ta nhờ tôi giúp anh ta hoàn thành một số việc, hoàn thành lời hứa đối với cô."

"Đến không được nữa … "Cô gái từ từ thấu hiểu hàm nghĩa của mấy chữ

này, khẽ hỏi: "Là tạm thời không đến được hay là có ý gì khác?"

A Hoa tin rằng người đómãi mãi cũng không thể đến được, bởi vì người đó đã trở thành con cua trong rọ của mình rồi, anh ta sao có thể cho phép đối phương tiếp tục sống sót chứ? Nhưng nhìn cô gái trước mặt, A Hoa lại không có dũng khí để nói rõ ra suy nghĩ thực trong lòng mình. Sau khi trầm mặc trong giây lát, anh ta hàm hồ trả lời: "Tôi không biết."

Cô gái cúi đầu khôngnói gì nữa. Cho đến tận khi cô lại nghe thấy giọng nói của A Hoa.

"Tôi cần chứngminh thư của cô."

"Gì cơ?" Côgái cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu đột ngột này.

"Thời gian trướctôi vẫn luôn liên hệ với chuyên gia khoa Mắt của Mỹ, bây giờ tất cả mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ đợi cô đi Mỹ để làm phẫu thuật." A Hoa giải thích: "Mấy ngày tới tôi sẽ giúp cô làm hộ chiếu và visa, cho nên tạm thời cô phải đưa chứng minh thư của cô cho tôi."

Cô gái gật đầu thể hiệnđã hiểu, cô lôi ví và rút ra chứng minh thư của mình. Khi A Hoa nhận lấy chứng minh thư liền mỉm cười, bởi vì hành động thoải mái của đối phương rõ ràng đã thể hiện ra một sự tín nhiệm, anh ta rất thích thứ cảm giác này.

Đương nhiên, sự tín nhiệmnày phần lớn chắc là xuất phát từ trên nền tảng cơ sở từ một người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, A Hoa không nén được ngắm nghía cô gái đó.

Trước mặt anh ta là mộtkhuôn mặt thanh tú trắng trẻo toát ra thứ khí chất thanh cao.

A Hoa cũng đã từng gặprất nhiều cô gái đẹp, nhưng nếu đem so những người phụ nữ đó và cô gái này thì rõ ràng đã thiếu một thứ gì đó vô cùng quan trọng. A Hoa bất giác cảm thấy hơi ngưỡng mộ tên đó.

Rốt cuộc giữa bọn họ đãxảy ra câu chuyện như thế nào nhỉ? A Hoa nhìn cô gái, hứng thú vận động trí óc. Nhưng nét mặt anh ta vẫn tỏ ra lạnh lùng thản nhiên.

Anh ta không thích để lộra bất cứ tình cảm nào của mình, điều này đã trở

thành thói quen khó có thể thay đổi suốt bao năm nay của anh ta.

Sau khi chia tay với côgái, A Hoa lái xe đến khách sạn Khải Huyền Môn ở trung tâm thành phố. Đây là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất tỉnh thành, đồng thời cũng là sản nghiệp thuộc về Tập đoàn Long Vũ. A Hoa có được một phòng riêng đặc biệt cao cấp ở tầng cao nhất, nhưng anh ta không vào thẳng phòng, mà đến khu vực xông hơi ở tầng 2, tắm thật thoải mái, sau đó chợp mắt ở trong phòng xông hơi cá nhân.

Giây lát sau, một ngườinhân viên phục vụ khẽ đẩy cửa bước vào, cung kính cúi chào, nói: "Anh Hoa, anh đến rồi."

A Hoa nhắm hờ mắt"ừ" một tiếng.

"Gọi một cô em đếnđể mát xa cho anh nhé?" Người nhân viên phục vụ

lại tươi cười hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta bèn quay người bước ra ngoài.

Phòng xông hơi này lànơi A Hoa thường xuyên tới, cho nên nhân viên phục vụ đã hiểu rõ khẩu vị của anh ta từ lâu rồi. Giây lát sau, anh ta bèn dẫn một cô gái lẳng lơ diêm dúa bước vào trong phòng xông hơi.

"Anh Hoa, anh thấycô em này có được không?"

Nằm ngoài dự liệu củaanh ta, A Hoa nhìn chằm chằm vào cô gái đó hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu.

"Vậy để em đổi ngườikhác cho anh." Nhân viên phục vụ vội vàng đuổi cô gái đó ra khỏi phòng, rồi lại gọi một cô gái đẹp khác bước vào.

Cô gái này chân dài eothon, tóc búi cao, rõ ràng mang theo thứ khí chất lạnh lùng diễm lệ cao quý.

Nhưng A Hoa vẫn có vẻkhông hài lòng, anh ta trầm ngâm một lúc, nói với nhân viên phục vụ: "Thế này đi, cậu hãy gọi thêm mấy người vào

đây để tôi so sánh."

"Vâng!" Nhânviên phục vụ đi ra ngoài. A Hoa đã lên tiếng gọi thêm vài người, anh ta sao dám chậm trễ chứ? Khi người nhân viên phục vụ một lần nữa quay trở lại, phía sau anh ta dẫn theo cả một nhóm các cô gái, gần như đứng đầy cả căn phòng.

"Anh Hoa, anh xemxem, có người phù hợp không?" Người nhân viên phục vụ đó hỏi vẻ thận trọng, trong lòng cũng thầm thấp thỏm, không biết hôm nay A Hoa sao lại kén chọn như thế?

Ánh mắt A Hoa quét mộtlượt trong cả nhóm các cô gái xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở góc phòng. Ở đó có một cô gái đang đứng, dáng người cô ấy không cao, thậm chí hơi gầy yếu, trong khi những cô gái khác đều đang ra sức phô bày sự đầy đặn của mình, cô lại đứng yên, thần thái rất yên tĩnh.

A Hoa chỉ về phía côgái đó: "Cô ấy."

Người nhân viên phục vụtheo hướng chỉ tay của A Hoa đi đến trước mặt cô gái, hỏi lại như để chứng thực: "Là cô ta sao?"

A Hoa gật đầu.

"Anh Hoa hôm nay lạimuốn đổi khẩu vị à?" Nhân viên phục vụ đẩy cô gái đến trước mặt A Hoa: "Đi đi. Anh Hoa chấm cô chính là phúc phận của cô."

Cô gái cúi đầu gọi"Anh Hoa" rồi dùng tay vén tóc mình. Còn những cô gái khác và người nhân viên phục vụ đó thì lại biết ý rời khỏi phòng.

A Hoa ngắm nghía cô gáithật kĩ, mặc dù là cô gái chốn phong trần, nhưng ánh mắt lại toát ra vài phần khí chất thanh tú xinh đẹp.

"Cô tên làgì?" Anh ta lạnh lùng hỏi một câu.

"Minh Minh."Cô gái vừa trả lời vừa ngồi đến đầu giường. Đôi tay mềm mại khẽ ấn xuống lồng ngực A Hoa, "Anh Hoa mệt cả ngày rồi nhỉ? Anh hãy thư giãn một chút."

A Hoa nhắm mắt lại,cùng với nhịp điệu bàn tay mềm mại đó lướt trên lồng ngực anh ta, bên tai anh ta hình như lại vang lên tiếng nhạc dịu dàng du dương đó …

Có thể là sự phục vụ củaMinh Minh quá hoàn mỹ, cả đêm nay A Hoa ngủ rất ngon. Khi anh ta ở trong phòng ngủ của khách sạn chợt bừng mở

mắt, sắc trời đã sáng tỏ. Anh ta xuống giường vén rèm cửa, để cho ánh nắng đầu xuân ấm áp chiếu vào, mang lại cho con người thứ khoái cảm uể oải lười biếng.

Nhìn đồng hồ, đã là 9giờ 50 phút, A Hoa biết mình không thể được thả

lỏng hưởng thụ quá lâu, anh ta vẫn còn phải quay về Tập đoàn Long Vũ, để chuẩn bị buổi phát mại đất đai được tiến hành vào chiều nay.

Từ sau khi trừ khử đượcLâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng, quyền lực của Tập đoàn Long Vũ đều tập trung vào tay một mình A Hoa. Mặc dù bản thân anh ta không hề tham lam những thứ này, nhưng vợ con A Hoa còn non yếu, vẫn chưa thể toàn diện tiếp quản tập đoàn, cho nên A Hoa bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này.

Gần đây thị trường bấtđộng sản có sức hút mạnh mẽ, thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Mảnh đất chiều nay phát mại nằm ở Tân Thành - khu vực mới khai thác xây dựng, tiềm lực tăng giá rất lớn. Nếu như có thể lấy được mảnh đất này, ít ra có thể bảo đảm được lợi ích trong năm năm của Tập đoàn Long Vũ. Điều quan trọng hơn là, lợi dụng hạng mục này để

vợ con Đặng thị tham dự vào, bồi dưỡng thế lực mới trung thành với họ, bản thân mình cũng có thể yên tâm để tháo bỏ trọng trách nặng nề, thực hiện di nguyện của Đặng tổng.

Cho nên đối với lầnphát mại này, A Hoa bắt buộc phải giành được, hơn nữa anh ta cũng tràn đầy sự tự tin, dù sao với thế lực của Tập đoàn Long Vũ, trong cả tỉnh ai có thể đối chọi lại được chứ? Có điều trong nội bộ

tập đoàn vừa mới trải qua cơn chấn động kịch liệt, điều này có thể sẽ

khiến cho vài kẻ luôn rình mò nhân cơ hội để lấn tới.

Trong lúc đang đi đi lạilại, tiếng chuông di động chợt vang lên. A Hoa lấy chiếc di động để ở đầu giường lên nhìn, là một số điện thoại quen thuộc.

A Hoa ấn nút nghe: "A lô, anh Long à?"

Nhân vật có tên anhLong này từng là tâm phúc của Phó tổng giám đốc tập đoàn - Lâm Hằng Cán. Sau khi Đặng Hoa chết, anh ta vốn dĩ muốn nhờ thế lực của Lâm Hằng Cán để ngoi lên, nhưng sao có thể ngờ được Lâm Hằng Cán lại mất mạng ở trong Tập đoàn Long Vũ. Từ đó anh Long cũng bị rớt lại, lúc này đây anh ta đột nhiên gọi điện thoại tới, A Hoa thấp thoáng cảm thấy chưa chắc đã là việc gì tốt đẹp.

"Ha ha, A Hoaà." Anh Long ở đầu dây bên kia phát ra giọng nói rất thân mật, "Đã lâu không gặp, có nhớ anh không?"

"Ha." A Hoacũng cười theo, rồi lại hỏi, "Có chuyện gì không?"

"Mời cậu ăn bữacơm, nhà hàng Vượng Hải. Mau đến đây đi."

"Bây giờ à?"

"Đúng vậy, tôiđang đợi cậu đấy, không gặp không về."

"Bây giờ e làkhông được rồi, chiều nay có miếng đất cần phải đấu thầu

… "

"Tôi biết."Anh Long ngắt lời A Hoa, cười nói: "Cậu tưởng tôi tìm cậu làm gì chứ? Chính là vì muốn thương lượng về việc đấu thầu đấy!"

A Hoa ngẩn người, nghĩthầm: Việc đấu thầu này thì có liên quan gì tới anh? Câu nói này mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng anh Long như

thể đoán được vậy, ngược lại mở miệng chặn họng anh ta trước một bước: "Sao thế, A Hoa? Có phải là Lâm tổng chết rồi, ở trong Tập đoàn Long Vũ, lời nói của tôi không có tí tác dụng nào phải không?"

Câu nói này của đốiphương khiến A Hoa không tiện nói thêm gì nữa.

Vốn dĩ cái chết của Lâm Hằng Cán đã để lại trong lòng hai người điều vướng mắc, bây giờ đại cục vừa mới được ổn định, A Hoa không muốn lại gây lên làn sóng nào nữa. Suy nghĩ thêm, anh Long đã nói rõ là muốn nói chuyện về việc đấu thầu, thì cũng có thể đến đó xem sao, bất luận là việc tốt hay việc xấu, ít ra cũng có tâm lý chuẩn bị.

Nghĩ đến đây, A Hoa bèncười "hi" một tiếng, nói: "Anh Long nói gì thế?

Tôi đến ngay đây."

Tắt điện thoại xong, AHoa rửa mặt súc miệng qua loa, xuống dưới tầng lái xe ô tô đến thẳng nhà hàng Vượng Hải. Nửa giờ đồng hồ sau đến nơi, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông có thân hình to lớn vạm vỡ đang đứng ở trước cửa nhà hàng nhìn ngó dáo dác, người này chính là anh Long.

A Hoa đỗ xe xong đi lênphía trước, chào hỏi anh Long.

"Đến nhanh thế, đượclắm!" Anh Long vỗ vai A Hoa, "Đi nào, lên tầng 3, tôi đã đặt phòng riêng rồi."

A Hoa cười nhàn nhạt,đi theo anh Long vào trong nhà hàng và đi lên tầng. Đến tầng 3, vừa mới rẽ ra khỏi cầu thang đột nhiên nghe thấy tiếng

chó sủa, đồng thời một con chó Béc giê to lớn từ trong góc hành lang nhảy xồ ra, bừng bừng khí thế lao thẳng vào hai người.

Anh Long sợ hãi giật nảymình, lùi lại phía sau mấy bước. A Hoa thì lại lập tức lên gân cốt, để chuẩn bị nghênh chiến. Con chó đó chuẩn bị lao vào người A Hoa, thì nghe thấy có người hét lên: "Vết Sẹo, quay lại!"

Con chó đó rất biếtnghe lời, lập tức quay đầu chạy về hướng người phát ra câu nói. Chủ nhân của nó đi đến nắm lấy vòng cổ của con chó, tiện đà vuốt ve vào cổ nó mấy cái. Con chó lập tức vẫy đuôi rối rít, rõ ràng là vô cùng thân thiết với người đó.

"Ôi, ông chủ Caoà, con chó to ông nuôi này đúng là muốn dọa cho người ta bị mắc bệnh tim đấy." Anh Long vỗ vào lồng ngực mình, thở dốc, nói.

"Súc sinh không biếtgì, hai vị đừng trách cứ. Nào, vào đây ngồi đi."

Người được gọi là"ông chủ Cao" vẫy tay nói, người này chừng hơn 40

tuổi, thân hình trung bình, trên khuôn mặt gầy gò là chiếc mũi diều hâu quặp, đôi mắt không to nhưng rất sắc nhọn như luôn áp đảo đối phương.

A Hoa quay đầu nhìn anhLong, có vẻ hơi khó hiểu.

"Để tôi nói rõ mộtchút: Hôm nay tôi chỉ là phụ trách mời khách, ông chủ

Cao mới là người chủ mời." Anh Long vừa nói vừa đi lên mấy bước, đi đến giữa hai người, rồi lại chỉ vào A Hoa, "Đây là người anh em của tôi, A Hoa. Hai vị đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, không cần tôi phải giới thiệu thêm nữa chứ? Ha ha!" A Hoa đứng nguyên vị trí không nhúc nhích, sắc mặt lại dần trỏ nên nặng nề. Đúng vậy, ông chủ Cao đang đứng đối diện đây thì không cần phải giới thiệu nữa, bởi vì từ lâu anh ta đã nghe đến đại danh của đối phương rồi.

Mười năm trước, khi AHoa vừa mới ở bên cạnh Đặng Hoa, Đặng Hoa đã từng nói với anh ta câu này: "Nếu như có một ngày ta bị giết, cậu báo thù

cho ta, người đầu tiên cần tìm chính là Cao Đức Sâm. Trong khắp tỉnh thành, người có khả năng ra tay với ta nhất, không có ai khác ngoài người này!"

Từ đó A Hoa bèn bắt đầuchú ý đến từng nhất cử nhất động của Cao Đức Sâm, ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta đối với người này chính là chiếc mũi diều hâu nham hiểm đó. Anh ta còn biết: tên Cao Đức Sâm này cũng là nhân vật lợi hại thông tỏ hai giới trắng đen trong tỉnh thành, giữa anh ta và Đặng Hoa, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa.

Nhưng sau đó thế lực củaĐặng Hoa càng lúc càng hùng mạnh, Cao Đức Sâm thì lại không có động thái gì lớn, anh ta yên phận ở trên địa bàn phía Nam Thành của mình, như thể không muốn đấu tranh với nội bộ của tỉnh thành. Cuối cùng Đặng Hoa hình thành cục diện một tập đoàn độc tôn, nhưng ông ta từ trước tới nay cũng không chủ động gây chuyện với Cao Đức Sâm. Nhân vật này cũng dần dần bị A Hoa lãng quên.

Bây giờ thời thế đãthay đổi, Đặng Hoa đã chết dưới sự thiết kế dàn dựng của Eumenides, và Cao Đức Sâm lúc này đây lại đột ngột xuất hiện, việc này mang ý nghĩa gì chứ?

Cao Đức Sâm đương nhiêncó thể đoán được nỗi e ngại trong lòng A Hoa, anh ta lại cười nói: "Tôi vốn dĩ cần phải tự mình đến mời người anh em A Hoa, nhưng lại sợ quá đường đột cho nên mới nhờ A Long. Người anh em A Hoa không trách tội chứ?"

Thấy đối phương bình thảnnhư vậy, A Hoa cũng bình tĩnh trả lời: "Ông chủ Cao nặng lời rồi. Anh mời khách, tôi ăn cơm, có gì mà đường đột với không đường đột chứ? Chỉ cần có duyên ngồi cùng nhau, mọi người đều là anh em."

Anh Long cười ha ha: "Tôi đã nói rồi mà, người anh em A Hoa là một người rất thoải mái! Nào nào nào, mau vào phòng ngồi xuống nói

chuyện." Trong khi nói, anh ta đã ôm lấy vai của A Hoa, để dẫn A Hoa bước vào trong phòng, tỏ ra giống như là một nửa phần chủ nhân vậy.

Cao Đức Sâm đứng ở gầnđó tươi cười nghênh đón, nhưng con chó to có tên Vết Sẹo ở bên cạnh anh ta lại không có vẻ gì thân thiện cả. Con súc sinh đó cong lưng lên, hai mắt toát ra tia sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào A Hoa, trong miệng phát ra từng tiếng gầm gừ hung dữ.

"Im miệng!"Cao Đức Sâm khẽ vuốt đầu Vết Sẹo, nhưng nó lại không nghe lời, vẫn cứ gầm gừ, không để A Hoa lại gần.

"Con súc sinh nàyhiểu được tính người, nó cảm nhận được sự uy hiếp của cậu." Cao Đức Sâm nhìn A Hoa cười nói, "Trên người cậu có sát khí."

Anh Long đứng bên cũngphụ họa: "Ông chủ Cao, con Vết Sẹo của ông là một con chó, người anh em A Hoa của tôi, đó là một con sói!"

A Hoa mỉm cười, hìnhnhư không hiểu được ngụ ý trong lời nói của hai người này. "Vết Sẹo chỉ là không thân quen với tôi nhỉ?" Anh ta vừa nói vừa đi vòng qua phía con chó đó.

"Nào nào nào, hãyvào phòng đi." Cao Đức Sâm lại lần nữa mời chào,

"Đây là địa bàn của tôi, hai vị xin cứ thoải mái."

Anh Long nhường cho AHoa đi lên trước tiên, ba người lần lượt tiến vào phòng. Khí thế sang trọng của căn phòng thì không cần nói nữa, ở vị trí trung tâm phòng bày một chiếc bàn tròn có đường kính rộng tới bốn mét, nhưng trên bàn lại chỉ bày ba bộ đồ ăn.

Mấy người anh em cốtcán đứng ở trong phòng để hầu hạ, nhìn thấy ba người bước vào bèn nhất loạt cúi chào: "Chào đại ca!"

Cao Đức Sâm chẳng buồnliếc nhìn mấy tiểu đệ đó, chỉ vào ghế dành cho vị khách quý ở giữa bàn: "Người anh em A Hoa, mời ngồi ghế trên."

A Hoa lạnh lùng đáp lời: "Ông chủ Cao khách sáo rồi." Đi lên trước điềm nhiên ngồi xuống, ông chủ Cao lại mời anh Long ngồi xuống vị trí bên tay phải A Hoa, còn mình thì ngồi ở vị trí tay trái A Hoa. Vết Sẹo cũng ngồi xuống bên cạnh chủ nhân mình, cơ thể nó rất lớn, cho dù là lúc ngồi cũng cao bằng một người.

Anh Long nhìn con chóđó chép miệng nói: "Từ lâu đã nghe nói ông chủ

Cao yêu quý chó, hôm nay mới thực sự được mở mắt. Loại chó Béc giê thuần chủng này, ai thấy lại không thích chứ?"

"Con chó này làtôi nhờ người mang từ Đức về đấy, tôi đã nuôi mấy năm rồi, hằng ngày chỉ riêng thịt đã phải ăn mất mấy cân." Cao Đức Sâm vuốt đầu Vết Sẹo, "Các cậu nhìn xem, ở bên tai trái nó, ở đó có một vết sẹo, đó là hai năm trước, ở Nam Thành có một tên oắt con muốn hãm hại tôi, con chó này đã đỡ một đao cho tôi."

"Con chó giỏi thật!"Anh Long khen ngợi thật lòng, "Chả trách mà gọi nó là Vết Sẹo."

Vết Sẹo hình như nghehiểu lời con người đang khen ngợi, nó ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hiên ngang.

A Hoa ngồi yên, hìnhnhư không có hứng thú đối với sự việc giữa hai người này và một con chó. Cao Đức Sâm không muốn để anh ta bị đơn độc, bèn hỏi chuyện: "Người anh em A Hoa không có hứng thú với chó thì phải?"

A Hoa cười"ha" một tiếng, nói: "Tôi là người thô lỗ, không biết cách nuôi chó, chỉ biết ăn thịt chó."

Anh Long thấy buồn cườitrước câu nói của A Hoa, anh ta vừa cười ha ha vừa vỗ vào vai A Hoa, nói vẻ bông đùa: "Người anh em, thịt con chó này cậu ăn không nổi đâu. Loại chó Béc giê thuần chủng như thế này, giá của nó phải mười mấy vạn tệ đấy."

Cao Đức Sâm cũng cười,nhưng sự quan tâm của anh ta lại tập trung vào nửa câu sau trong câu nói của A Hoa.

"Người thô lỗ, ha,người thô lỗ rất tốt mà. Ăn nói và xử lý công việc đều ngay thẳng, không cần vòng vo rườm rà. Tôi thích kết bạn với người thô lỗ." Sau hồi cảm thán, cao Đức Sâm vẫy tay với mấy người tiểu đệ:

"Mau đem thực đơn lại cho người anh em A Hoa xem."

Một tiểu đệ dẫn đầu vộivàng đi tới, cung kính đưa thực đơn đến trước bàn.

Nhưng A Hoa lại khônggiơ tay ra nhận, chỉ nói một câu: "Không cần xem, khách theo ý chủ."

Động tác của tiểu đệ dừnglại lưng chừng, tiến không được mà lui cũng không xong, đành phải nhìn Cao Đức Sâm như thể cầu cứu.

Cao Đức Sâm cũng khôngtừ chối, xua tay nói: "Vậy thì để tôi bố trí nhé."

Tiểu đệ bèn thu lại thựcđơn, đưa cho Cao Đức Sâm giấy và bút để ghi món ăn.

Cao Đức Sâm giải thíchvới hai vị khách: "Họ đều biết thói quen của tôi.

Khi tôi gọi món không bao giờ xem thực đơn, chỉ viết mấy món đồ ăn mình muốn, giao cho đầu bếp làm là được." Vừa nói vừa cầm bút viết sột soạt trên giấy. Anh ta viết rất nhanh, loáng một cái đã viết xong tên các món ăn giao cho tiểu đệ, dặn dò: "Dặn nhà bếp làm nhanh, mau đưa đồ

ăn lên."

Tiểu đệ nhanh nhẹn trảlời: "Dạ vâng."

Cao Đức Sâm lại vỗ vàocon Vết Sẹo: "Mày cũng đi ra ngoài đi, tao và hai vị khách quý cần phải ăn cơm rồi." Giọng nói của anh ta rất dịu dàng, như thể đang dỗ dành đứa con yêu của mình vậy.

Vết Sẹo "gâu"một tiếng, ngoáy đuôi đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo tiểu đệ.

Tiểu đệ cũng không dừnglại nữa, một tay cầm lấy thực đơn, một tay giữ

vòng cổ con Vết Sẹo, dẫn con chó to đó ra khỏi cửa đi về phía nhà bếp.

Lát sau có nhân viên phụcvụ bê ra bốn món ăn khai vị, còn một tiểu đệ

khác rót rượu ngon cho ba vị đại ca. Chỉ là người tiểu đệ dẫn đầu lúc trước cầm danh sách món ăn đó vẫn không quay trở lại, chắc là đang đôn đốc công việc ở nhà bếp.

Cao Đức Sâm nâng ly rượulên: "Cảm ơn hai người anh em đã đến đây, tạm thời chưa nói gì cả, ly rượu này tôi xin kính hai vị, cạn chén!" Nói vậy liền uống một hơi cạn sạch. Anh Long nói: "Cảm ơn ông chủ Cao!"

rồi cũng uống cạn ly rượu. A Hoa cũng nâng ly rượu để trước mặt mình lên, mặc dù không nói gì nhưng cũng uống một hơi cạn sạch. Lập tức lại có tiểu đệ đi đến tiếp rượu, Cao Đức Sâm không ngừng nghỉ, lại nâng ly thứ hai lên. Theo như thông lệ của cuộc rượu, ly rượu thứ hai này chủ

nhân cần phải nói một chút.

"Mấy năm nay mọingười đều ở tỉnh thành, cũng không đi lại nhiều. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt bày mâm rượu này, mời hai người anh em đến đây gặp gỡ. Cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn có thêm mối liên hệ

với hai người anh em, sau này giữa chúng ta cũng tiện hỗ trợ nhau." Nói xong những lời này, anh ta ngẩng cổ, dốc cạn ly rượu thứ hai vào trong ruột.

Anh Long cũng uống hếttheo ly thứ hai, bày tỏ thái độ, nói: "Nói phải lắm.

Mọi người đều là luôn cốgắng gây dựng, không dựa vào anh em thì dựa vào gì chứ? Có câu tục ngữ nói, đoàn kết thì có sức mạnh lớn!" A Hoa chỉ uống rượu theo, vẫn trầm mặc không nói. Cao Đức Sâm thấy bầu không khí có vẻ hơi lạnh, bèn đặt ly xuống nhìn thẳng vào đối phương và nói: "Người anh em A Hoa, cậu thấy thế nào?"

A Hoa cầm chiếc lytrong tay nghịch ngợm giây lát, cuối cùng cũng mở

miệng: "Cùng giúp đỡ nhau đương nhiên là tốt. Tuổi tác của ông chủ Cao nhiều hơn hai người chúng tôi, vậy thì cần phải nâng đỡ hai người anh em chúng tôi rồi."

Anh Long nghe thấy câunói đáng tin tưởng như vậy, không giấu nổi sắc mặt vui mừng, lên tiếng khẳng định: "Điều đó thì chắc chắn rồi, ông chủ

Cao mời chúng ta ăn cơm, chẳng phải là cái ý này sao?"

Cao Đức Sâm thì lạinghe ra được ý tứ trong lời nói của A Hoa, anh ta chỉ

mỉm cười cho phải phép, chờ đợi đối phương nói tiếp.

Quả nhiên, lời của anhLong vừa mới dứt, A Hoa lại nói tiếp: "Chiều hôm nay Tập đoàn Long Vũ sẽ mua mảnh đất ở Tân Thành. Đợi sau khi miếng đất đó nằm trong tay, trên phương diện xây dựng công trình còn phải nhờ ông chủ Cao chỉ giáo thêm. Dù sao tiểu đệ vừa mới tiếp nhận vận hành công ty, còn rất nhiều việc vẫn còn thiếu kinh nghiệm."

Cao Đức Sâm liếm môi,rơi vào sự trầm mặc, nụ cười của anh Long cũng đông cứng ở trên mặt. Vốn dĩ lần này họ hẹn A Hoa đến, chính là muốn thương lượng một chút về miếng đất chiều nay. Thật không ngờ A Hoa không đợi bọn họ nêu ra, đã tranh một bước thể hiện ra khí thế bắt buộc phải giành được miếng đất đó. Lần này thì khách lại trở thành chủ, ngược lại khiến cho Cao Đức Sâm không tiện mở miệng nữa.

Sau một khoảng tĩnh lặng,anh Long đỡ lời: "Ôi, sự việc này lát nữa hãy nói. Nào, mọi người hãy cạn ly thứ ba nào. Ông chủ Cao, ly này đến lượt chúng tôi mời anh."

Anh Long vừa mới nângly rượu, Cao Đức Sâm lại ra hiệu bằng tay

"khoan đã". Tiếp đến anh ta nâng ly rượu của mình lên, trầm ngâm nói:

"A Hoa quả nhiên là một hảo hán thẳng tính … Cậu đã nhắc đến miếng đất đó, vậy thì chúng ta hãy mở rộng đề tài này đi. Miếng đất ở Tân Thành, ông anh già của cậu là tôi đây cũng muốn có được."

A Hoa nâng ly lên: "Vậy thì đợi sau buổi phát mại chiều nay kết thúc, tôi sẽ mời ông chủ Cao uống rượu, để tạ lỗi với ông anh." Ngữ khí của anh ta vẫn thản nhiên tỉnh bơ, như thể miếng đất đó đã thuộc Tập đoàn Long Vũ rồi.

Cao Đức Sâm rụt tay lại,rút ly rượu lại. Anh ta khẽ than: "Người anh em A Hoa, tôi biết Tập đoàn Long Vũ trước nay tài chính dồi dào, các cậu muốn lấy miếng đất đó, e rằng không có ai có thể đấu lại được các cậu.

Nhưng mọi người đấu đi đấu lại thì có gì hay chứ? Đến lúc đó ngược lại lại lợi cho người ngoài.

Nếu cậu tin được ônganh này, hay là cứ nghe tôi nói vài câu trước."

A Hoa cũng đặt ly rượuxuống. Qua mấy câu đối đáp, anh ta đã có phần chiếm thế thượng phong, bây giờ đối phương đã có lời muốn nói, thì cứ

yên lặng quan sát xem sao.

Cao Đức Sâm sau khi cânnhắc một lát, lại nói tiếp: "Năm đó khi Đặng tổng còn sống, Tập đoàn Long Vũ muốn lấy mảnh đất đó, tôi nghĩ cả

tỉnh thành không ai dám phản đối. Nhưng bây giờ Đặng tổng đã đi rồi, tình thế khó tránh khỏi trở nên phức tạp hơn. Vương Ma Tử ở Đông Thành, Bành Đại Bào ở khu vực ngoại ô, còn có cả khu vực thành phố, bao gồm cả mấy ông chủ lớn ở các thành phố khác, hiện nay đều đang

thèm muốn mảnh đất đó. Trong tình huống này, cho dù các cậu có thể lấy được mảnh đất đó, e rằng giá cả cũng chưa chắc có thể được như ý."

A Hoa gật đầu, điều nàythì anh ta cũng tán đồng. Sau khi Đặng Hoa chết, sự đe dọa của Tập đoàn Long Vũ đã không còn được như trước, và nếu càng có nhiều người tham gia đấu thầu, mức giá cuối cùng chắc chắn là sẽ càng cao.

Thấy đối phương tiếp nhậnlời đánh giá của mình, Cao Đức Sâm chợt phấn chấn tinh thần, nhân đà đưa ra dự tính của mình: "Nếu như hai nhà chúng ta cùng liên kết lại, cục diện chắc chắn sẽ đổi khác."

A Hoa hơi nheo mắt: "Liên kết như thế nào?"

Cao Đức Sâm đón lấy ánhmắt của A Hoa: "Không giấu gì cậu, mấy hôm nay tôi đã xử lý ổn thỏa những người muốn tham gia đấu thầu khác, chiều hôm nay, bọn họ chẳng qua chỉ đến để tham gia vui chơi chút thôi.

Bây giờ thì chỉ còn lại hai người cậu và tôi, nếu như chúng ta đều không nâng mức giá lên, thì giá cả miếng đất này không thể tăng cao được."

A Hoa đã hiểu ý tứ củaCao Đức Sâm, chỉ là vấn đề then chốt nhất thì đối phương lại chưa nói rõ. Anh ta không thích vòng vo, hỏi thẳng luôn vào vấn đề: "Nếu chúng ta đều không đưa ra giá, vậy thì rốt cuộc miếng đất này sẽ bán cho ai?"

Cao Đức Sâm cười: "Vừa rồi cậu cũng đã nói, cậu không có nhiều kinh nghiệm trên phương diện xây dựng công trình. Nếu đã như vậy, thà rằng cứ giao miếng đất này cho tôi. Sau đó chúng ta có thể cùng làm, đến lúc đó phần của cậu, ông anh này quyết không bạc đãi cậu đâu."

"Điều này thì tôicó thể đảm bảo." Anh Long vỗ ngực nói, "Ông chủ Cao xử lý công việc, những chỗ cần rõ ràng thì quyết không hàm hồ."

"Phần củatôi … " A Hoa tỉ mỉ suy ngẫm giây lát, hỏi: "Ý anh là nói của cá nhân tôi hay là của Tập đoàn Long Vũ?"

Cao Đức Sâm cười"ha ha": "Việc này thì có khác biệt gì lớn chứ? Theo ý tôi, hay là Tập đoàn Long Vũ sáp nhập vào công ty tôi, tài sản của tập đoàn thì tính là cổ phần của hai người anh em trong công ty của tôi."

Câu nói này đã triệt đểbại lộ ra dã tâm của Cao Đức Sâm: Thật không ngờ anh ta muốn thông qua A Hoa và anh Long để đào chân tường Tập đoàn Long Vũ, cuối cùng thực hiện được mục đích thôn tính Tập đoàn Long Vũ. Suy nghĩ này ngay cả anh Long cũng là lần đầu tiên hay tin, anh ta mở to mắt, yết hầu "ực" một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt.

Lòng tham của đốiphương thực sự quá lớn, nhưng điều kiện đưa ra thì lại đủ hấp dẫn đấy!

A Hoa nhìn chăm chămvào ly rượu trước mặt hồi lâu không nói.

Cao Đức Sâm lại một lầnnữa nâng ly lên: "Hai vị nếu không chê Cao mỗ

bất tài, thì hãy uống ly rượu thứ ba này đi!" Nói xong liền cạn ly trước.

Anh Long cầm ly rượu củamình lên, quay sang liếc nhìn thấy A Hoa vẫn không nhúc nhích, bèn do dự rồi đặt ly xuống.

Cao Đức Sâm cũng dự liệusẽ có cục diện này, dù sao thì trách nhiệm của việc này quá lớn, nếu vào vị trí ai thì cũng đều khó có thể lập tức đưa ra quyết định. Anh ta cũng không thúc giục, chỉ cười nói: "Xem ra người anh em A Hoa vẫn còn nghi ngờ đối với thành ý của tôi nhỉ. Không sao, không sao!" Sau khi nói liền hai câu "không sao", anh ta quay lại nhìn tiểu đệ ở phía sau lưng: "Chúng mày đi giục xem sao, rượu đã uống mấy ly rồi, mà đồ ăn nóng sao vẫn chưa đưa lên?"

Một tiểu đệ bước nhanhra khỏi phòng, chưa đầy nửa phút sau đã quay lại, thở dốc báo cáo: "Cao tổng, món ăn chính đã làm xong rồi, đang bê lên đây!"

Cao Đức Sâm gật đầu, tiểuđệ đó lại đứng phía sau anh ta. Đúng lúc này, hương thơm ngào ngạt bay đến. Sáng nay A Hoa ngủ dậy vẫn chưa ăn gì, ngửi thấy mùi thơm này, cảm giác thèm ăn lại trào dâng.

Cùng với những tiếng bướcchân vội vã, cậu tiểu đệ dẫn đầu lúc trước đặt món ăn cũng bước vào trong phòng. Hai tay cậu ta bưng một nồi đồng lớn, mùi hương thơm ngào ngạt chính là tỏa ra từ trong nồi đồng đó.

Cao Đức Sâm ra hiệu bằngmắt, tiểu đệ dẫn đầu bèn đặt nồi đồng xuống trước mặt A Hoa. Đầy cả một nồi, từng miếng thịt hầm đỏ au béo ngậy.

Một tiểu đệ khác đi đến cầm chiếc muôi đặt ở trong nồi, múc từng muôi thịt vào trong bát của ba vị đại ca.

Cao Đức Sâm ra hiệu mờibằng tay: "Ăn đi, đừng có khách sáo."

Anh Long đã bị hươngthơm của thịt làm cho thèm nhỏ dãi, anh ta gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa ăn vừa khen ngợi: "Ngon lắm ngon lắm, thuộc hạ của ông chủ Cao, cho dù là đầu bếp cũng thật là xuất sắc."

Cao Đức Sâm cũng gắp mộtmiếng thịt thưởng thức, đồng thời nói với A Hoa: "Người anh em A Hoa, đừng ngẩn người ra thế, món ăn này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy."

"Chuẩn bị cho tôi?Vậy thì tôi lại phải thưởng thức thật kĩ rồi." Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, A Hoa cũng không tiện tỏ ra quá lạnh lùng, anh ta gắp miếng thịt ở trong bát lên, trước khi bỏ vào miệng lại tiện thể

hỏi một câu: "Đúng là rất thơm đấy, là thịt gì vậy?"

Ánh mắt Cao Đức Sâm chợtsắc lạnh, nói: "Thịt chó."

A Hoa ngẩn người: "Thịt chó?"

"Người anh em AHoa chẳng phải vừa mới nói: Không biết nuôi chó, chỉ

biết ăn thịt chó sao? Cho nên tôi đã bảo thuộc hạ làm thịt Vết Sẹo, làm thành nồi thịt chó này, mời người anh em A Hoa thưởng thức!" Cao Đức Sâm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mắt A Hoa, nói rành rọt từng từ

một.

Anh Long nghe thấy vậytrợn tròn mắt, bộ dạng không thể nào tin nổi, sau đó anh ta vội vàng nhè hết miếng thịt đang nhai dở ở trong miệng ra:

"Đây là …

đây là thịt của Vết Sẹo?!Ông chủ Cao, anh, anh sao lại phải làm thế

chứ?"

"Trước mặt ngườianh em, một con chó thì có là gì chứ?" Cao Đức Sâm lại thoải mái nuốt miếng thịt chó ở trong miệng xuống bụng, thần sắc vô cùng thản nhiên.

Đôi đũa trong tay A Hoadừng lại giữa khoảng không, anh ta nhìn vào người đàn ông có chiếc mũi diều hâu ở trước mắt, cuối cùng đã hiểu được Đặng Hoa tại sao lại liệt con người này vào đối thủ hàng đầu của mình. Nếu như cuộc giao đấu lúc trước đã từng khiến A Hoa dần dần khinh địch thì lúc này đây anh ta đã thực sự cảm thấy lạnh sống lưng.

Cái người ngồi bên cạnh mình đây, thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc, đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ! Người này không chỉ là để thể hiện sự

thành ý của mình mà đã giết con chó yêu quý đã theo mình suốt bao năm để hầm thành một nồi thịt chó, điều đáng sợ hơn là: Anh ta chỉ thông qua một tờ giấy ghi thực đơn món ăn để đưa ra mệnh lệnh với thuộc hạ của mình, hơn nữa tên tiểu đệ nhìn thấy thực đơn món ăn lại không đưa ra bất cứ câu hỏi nào. Có thể nhận thấy, con người này thường ngày nói ra lời thì bắt buộc phải thực hiện, trước mặt bao nhiêu người từ lâu đã hình thành lên sự uy nghiêm đáng sợ khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi!

Đây là một kẻ độc áchung dữ, vì muốn đạt được mục đích của mình không từ bất cứ thủ đoạn nào cả; Đây là một kẻ liều lĩnh vì lợi ích của mình mà không nề hà việc róc thịt chặt xương; Đây là một kẻ dã tâm có sự thưởng phạt phân minh và nuôi một lũ tiểu đệ vô cùng trung thành!

Bất luận là ai trở thành kẻ thù địch với loại người như thế này, đều là một việc vô cùng nguy hiểm.

Cao Đức Sâm nhận ra sựbiến hóa tâm trạng của A Hoa, anh ta lại một lần nữa rót đầy rượu trắng vào trong ly của mình, nâng ly lên mời rượu hai vị khách, nói: "Thế nào? Có nồi thịt chó này để nhắm rượu, hai vị

chắc không còn chỉ nâng cốc lên nữa chứ?" Sau khi nói xong anh ta lại uống cạn ly rượu, đồng thời dùng ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh.

Trong ánh mắt đó toátra thứ áp lực vô hình nhưng lại vô cùng nặng nề.

Anh Long bị thứ áp lực đó đè nén gần như thở không nổi, cuối cùng anh ta nâng ly rượu của mình lên, từ từ đưa đến miệng, nghiến răng một cái, uống một hớp hết sạch. Sau đó anh ta quay sang, cùng Cao Đức Sâm dồn ánh mắt tập trung vào A Hoa.

Sau khi trầm mặc hồilâu, lúc này A Hoa mới lên tiếng: "Thịnh tình của ông chủ Cao, A Hoa đã nhận rồi, nhưng nồi thịt chó này, tôi đúng là không ăn nổi." Cao Đức Sâm đã chờ đợi được câu trả lời này mặc dù khiến anh ta hơi thất vọng, nhưng cũng không vượt ra ngoài sự dự liệu của anh ta. Sau khi thở dài một tiếng, anh ta khẽ đặt ly rượu không xuống bàn, nói vẻ trang nghiêm: "Nếu như nồi thịt chó này cậu không muốn ăn, e rằng sau này cũng không có đồ ăn nào có thể dành cho cậu nữa rồi!"

"Tôi hiểu." AHoa không nói thêm gì nữa, đứng dậy nói một câu: "Xin cáo từ." Nói xong cũng không đợi Cao Đức Sâm trả lời, tự mình rời khỏi đó.

"Việc này … "Anh Long bị rớt lại một mình trên bàn ăn, rõ ràng là rất sượng sùng, anh ta thận trọng nhìn Cao Đức Sâm: "Hay là để tôi khuyên nhủ thêm cậu ta?"

Cao Đức Sâm xua tay: "Không cần đâu." Anh ta lại gắp lên một miếng thịt, vừa nhai vừa cảm thán: "Miếng thịt thơm ngon thế này mà có người lại không muốn ăn, tự anh ta muốn chết đói, tôi có thể có cách nào được chứ?"

"Anh ta không ănthì chúng ta ăn!" Anh Long lớn tiếng nói như thể tuyên thệ, sau đó anh ta cũng gắp miếng thịt ở trong bát lên, ăn luôn không chút e dè gì nữa.

Khi A Hoa bước ra khỏinhà hàng Vượng Hải đã vào đúng giữa trưa, ánh nắng chói chang, cơn gió ấm áp thổi tới nhưng anh ta lại có một thứ cảm giác nặng nề sắp bị cơn mưa gió bão bùng bao vây.

Cho dù lúc trước đã cómột thứ dự cảm chẳng lành, nhưng tốc độ và mức độ hung dữ của đợt mưa bão cuộn trào này vẫn vượt ra ngoài sự dự liệu của A Hoa.

Hai giờ rưỡi chiều, AHoa dẫn theo đội của anh ta đến đại sảnh tầng 1 của Trung tâm hội nghị Phổ Lan, cuộc phát mại miếng đất ở Tân Thành chuẩn bị tiến hành ở đây.

Cao Đức Sâm đang ngồi ởvị trí trung tâm của phòng phát mại, anh ta uể

oải ngậm một điếu thuốc, thần thái nhàn tản. Còn những người tham gia khác sau khi tiến vào hội trường cũng đều chủ động chào hỏi Cao Đức Sâm, mọi người đều nhìn nhau mỉm cười, rất nhiều việc đã thấu hiểu rõ rồi.

Cao Đức Sâm không nóikhoác, anh ta đúng là đã xử lý ổn thỏa tất cả

những người đến tham gia đấu thầu, những người đó hôm nay đến đây chẳng qua chỉ để làm nền mà thôi.

"Xử lý ổn thỏa"- mấy chữ này nghe rất đơn giản, trên thực tế thì lại bao hàm quá nhiều học vấn. Đối với những người khác nhau thì cần có những thủ đoạn khác nhau, có lúc dùng đến "tiền", có lúc lại dùng đến

"mạng".

Đương nhiên cũng có mộtsố người, bất luận là anh dùng "tiền" hay là dùng "mạng" cũng đều không có tác dụng, đến lúc này thì không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể liều mình va vào nhau, liều "thực lực".

Cao Đức Sâm cảm thấy ưuđiểm lớn nhất của mình chính là luôn có thể

phán đoán ra thực lực hai bên giữa địch và mình. Cho nên anh ta biết lúc nào có thể liều, lúc nào không thể liều.

Lúc Đặng Hoa có thế lực,người trong cả tỉnh thành đều nhìn Cao Đức Sâm, đợi giữa anh ta và Đặng Hoa xảy ra cuộc long tranh hổ đấu, nhưng anh ta lại rút lui. Chỉ cần trong phạm vi thế lực của Đặng Hoa, Cao Đức Sâm không bao giờ tranh, bởi vì anh ta biết mình không đủ thực lực đó.

Rất nhiều người do đócho rằng Cao Đức Sâm chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi, nhưng sự hiểu biết bao năm nay tích tụ được của những người này trong khoảng thời gian mấy tháng đã thực sự thay đổi.

Sau khi Đặng Hoa chết,Cao Đức Sâm bèn giở ra toàn bộ thực lực của mình, anh ta tin rằng cả tỉnh thành không có ai có thể thắng được mình.

Đúng là, thực lực củaanh ta nhanh chóng dẹp yên tất cả, bây giờ cũng chỉ

có Tập đoàn Long Vũ là có thể đứng trước mặt anh ta, cũng chỉ có A Hoa - kẻ không chịu ăn "thịt chó".

Khi A Hoa bước vào sảnhphát mại, Cao Đức Sâm đặc biệt đứng dậy vẫy tay với đối phương, gương mặt anh ta tươi cười như thể là chào hỏi với người bạn cũ thân thiết nhất của mình.

A Hoa lại chỉ khẽ gật đầu,sau đó anh ta tìm một vị trí ở trong góc ngồi xuống, khuôn mặt lạnh tanh. Anh ta không thích để bất cứ ai nhìn thấy tâm trạng của mình, bất luận là tâm trạng chân thành hay là giả tạo, bởi vì rất nhiều khi nhược điểm trên tinh thần của anh đã thông qua những thứ tâm trạng này để truyền đạt cho đối phương của anh.

Điều quan trọng nhấtlà: Tập trung tinh thần để làm tốt việc của mình.

Đây chính là quy tắc lúc này đây A Hoa đang nhất mực tuân theo. Hơn nữa đối với việc phân tích địch và mình, anh ta trước khi xuất phát đã suy nghĩ thấu suốt.

"Mảnh đất phát mạilần này tổng diện tích là sáu mươi mẫu, tổng cộng bốn mươi nghìn mét vuông. Theo như tỉ lệ sức chứa quy hoạch 2.0, miếng đất này có thể xây dựng được tổng diện tích số căn hộ thương mại là tám mươi nghìn mét vuông. Bây giờ giá căn hộ thương mại ở khu vực Tân Thành bình quân khoảng 3000 tệ một mét vuông, giá vốn của xây dựng và những thứ khác khoảng 1000 tệ một mét vuông, cho nên chúng ta bỏ ra 2000 tệ mỗi mét vuông cho chi phí mặt bằng, trên phương diện lý luận thì sẽ không lãi cũng không lỗ. Nếu tính đoán như vậy, giá cao nhất của mảnh đất này là một trăm sáu mươi triệu tệ.

Nhưng chúng ta vẫn cóthể suy xét đến việc giá nhà trong khu vực Tân Thành sẽ còn tăng lên, theo như nghiên cứu của chúng tôi, giá khu vực này hai năm sau ít nhất sẽ rơi vào khoảng 4000 tệ trở lên, như vậy thì giá trị cao nhất mảnh đất này có thể đạt được đến hai trăm bốn mươi triệu tệ.

Đây là phần quá rõràng, mọi người đều biết tính toán ra được, thế nhưng Tập đoàn Long Vũ vẫn còn có một số ưu thế bí mật. Trên thực tế, họ có thể làm tỉ lệ sức chứa thành 3.0, mối quan hệ mọi tầng lớp thì năm xưa Đặng tổng đã xử lý ổn thỏa, cho nên diện tích căn hộ thương mại chúng ta có thể xây dựng thực ra là một trăm hai mươi nghìn mét vuông, quy đổi thành giá thành của miếng đất này sẽ là ba trăm sáu mươi triệu tệ, vậy có nghĩa là ba trăm sáu mươi triệu tệ mới là mức giá chạm vạch đỏ

của đợt đấu thầu lần này. Suy xét đến việc Cao Đức Sâm cũng quyết tâm

giành được miếng đất này, cho nên khi chúng ta đấu thầu, chúng ta có thể đột phá thêm một chút. Nếu như Cao Đức Sâm hét ba trăm sáu mươi triệu tệ, chúng ta có thể hét bốn trăm triệu tệ. Đây là một con số tương đối nguy hiểm, rất có thể chẳng kiếm được tiền, nhưng cho dù là bị lỗ

cũng vẫn nằm trong phạm vi Tập đoàn Long Vũ có thể gánh vác được, chỉ cần có thể đè bẹp được Cao Đức Sâm, thì sự mạo hiểm này cũng rất đáng. Nếu như Cao Đức Sâm tiếp tục hét giá lên cao, thì chúng ta không cần nữa, cứ đợi cho miếng đất này kéo anh ta cho đến chết."

Những lời phân tích nàylà của chuyên gia Tư vấn công trình của Tập đoàn Long Vũ, A Hoa không chút nghi ngờ về độ tính toán chuẩn xác và tầm mắt của ông ta. Cho nên hôm nay anh ta đến hiện trường vụ đấu giá vốn không cần suy xét xem Cao Đức Sâm muốn làm gì, anh ta chỉ cần vận hành theo phương châm mà chuyên gia đã đặt ra, những việc khác thì mặc kệ cho Cao Đức Sâm muốn bày trò thế nào cũng được.

Cao Đức Sâm vẫn rít từnghơi thuốc, không biết lúc này đây anh ta đang nghĩ những gì?

Ba giờ chiều, cuộc phátmại chính thức bắt đầu. Người hướng dẫn chương trình trước tiên tuyên bố danh sách những người tham gia đấu thầu, sau đó lại đưa ra giá đấu thầu thấp nhất là một trăm hai mươi triệu tệ, đồng thời tuyên bố khởi động quy trình đấu giá.

"Một trăm hai mươilăm triệu tệ." Một người thấp béo ngồi ở hàng ghế

đầu giơ ra bảng báo giá trước. Nhưng tiếp đó lại có người bám theo ngay: "Một trăm hai tám triệu tệ." Người giơ biển số tiền lần này là một người phụ nữ trung niên.

"Một trăm ba mươitriệu tệ."

"Một trăm ba lămtriệu tệ."

"Một trăm bốn mươitriệu tệ." …

Những người giơ bảnggiá tiền thi nhau đấu giá, nhưng mức tăng giá lại không lớn. A Hoa lạnh lùng quan sát, anh ta biết những người giơ bảng giá này đều chỉ là đang tạo bầu không khí mà thôi, họ vốn không phải là những người thực sự tham dự.

Người thực sự tham dựngoài mình ra thì chỉ có Cao Đức Sâm đang ngồi nhả khói thuốc ở giữa đoàn người đó thôi.

Sau khi những ngườitham dự làm nền đó đều đã báo giá hết một lượt, Cao Đức Sâm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Một trăm tám mươitriệu tệ."

Anh ta báo ra con sốcao nhất ở hiện trường cho đến lúc này.

Hiện trường như thể nhậnđược chỉ lệnh nào đó, những tiếng đấu giá huyên náo chợt ngừng bặt. Mọi người hình như đều bị chấn động bởi cái giá này, mặc dù ai cũng có thể hiểu được một trăm tám mươi triệu tệ vẫn còn lâu mới đạt đến ngưỡng giá đấu thầu.

"Một trăm tám mươitriệu tệ lần thứ nhất." Người chủ trì bắt đầu gõ búa.

Cao Đức Sâm ung dung nhảra một vòng tròn khói thuốc, sau đó anh ta quay lại nhìn A Hoa ở góc phòng, anh ta biết chỉ có người đó còn tiếp tục nâng giá lên.

Quả nhiên, trước khingười chủ trì gõ búa lần hai, A Hoa hét lên cái giá của mình.

"Ba trăm triệu tệ!"Giọng của anh ta không to nhưng lại vô cùng khí thế.

Hiện trường lập tức vang lên những tiếng xôn xao, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía A Hoa. Giá của anh ta đưa ra không

chỉ vượt xa giá của Cao Đức Sâm, thậm chí đã vượt xa cả đánh giá của hầu hết mọi người về giá trị của miếng đất này, sao có thể không khiến cho người ta kinh ngạc chứ?

Và đây cũng chính là hiệuquả mà A Hoa muốn tạo ra. Anh ta tin chắc Cao Đức Sâm chắc chắn sẽ liên tục bám theo giá tiền mà mình đưa ra, nếu đã như vậy, thì một lần nói luôn giá cao, trước tiên hãy cứ đè nén đối phương trên phương diện khí thế.

Dưới những ánh mắt chămchú của tất cả mọi người, A Hoa quay sang nhìn Cao Đức Sâm, ánh mắt anh ta vô cùng kiên định, truyền đạt tín hiệu cứng rắn mà ai nấy đều có thể hiểu được.

Cao Đức Sâm né tránhánh mắt của A Hoa, anh ta ném đầu mẩu thuốc lá xuống dưới đất, lấy gót giày giẫm lên mấy cái.

"Ba trăm triệu tệlần thứ nhất." Người chủ trì lại bắt đầu gõ búa.

Những người ở đó lạichuyển dời tiêu điểm, họ lần lượt nhìn về phía Cao Đức Sâm, chờ đợi anh ta phản kích.

A Hoa cũng đang chờ đợi,tin rằng Cao Đức Sâm sẽ không cứ thế mà nhận thua, hơn nữa với bản lĩnh của người này, anh ta tương tự cũng có thể xây được căn hộ vượt ra khỏi tỉ lệ dung tích quy hoạch trên mảnh đất này. Cho nên ba trăm triệu tệ quyết không thể là điểm cuối cùng trong đợt tranh đấu lần này của bọn họ.

"Ba trăm triệu tệlần thứ hai." Cao Đức Sâm lại chỉ cúi đầu, anh ta vẫn đang đọ sức với miếng đầu mẩu thuốc lá đáng thương đó.

Một số người không nhẫnnại được đã bắt đầu ghé tai thì thầm bàn luận.

Ông chủ Cao ngông cuồng tự cao tự đại lẽ nào lại bị A Hoa mới ra một đòn đã chịu thua rồi.

Ngay cả chính bản thânA Hoa cũng cảm thấy hơi băn khoăn buồn rầu.

Biểu hiện lúc này của Cao Đức Sâm hình như anh ta mới thực sự là làm nền, tình hình hiện trường sắp xảy ra việc gì vốn không hề liên quan gì đến anh ta cả.

Mọi người không chờ đợithấy sự phản kích của Cao Đức Sâm, thứ mà họ đợi được chính là tiếng gõ cuối cùng của người hướng dẫn chương trình và tiếng nói to dõng dạc: "Ba trăm triệu tệ, đã xong!"

Tất cả mọi người ngồi ởhiện trường đều cảm thấy mơ màng khó hiểu, nét mặt vô cùng băn khoăn. Họ không thể hiểu nổi Cao Đức Sâm đã mất bao nhiêu công sức để lên kế hoạch cho buổi phát mại này, lẽ nào cứ thế

cam tâm làm nền cho A Hoa?

Lúc này đây Cao Đức Sâmcuối cùng cũng ngẩng đầu, anh ta nhìn A Hoa mỉm cười, giơ hiệu dấu tay chúc mừng.

Nụ cười của đối phươngkhông phải là giả tạo, A Hoa thấp thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết vấn đề xảy ra ở đâu. Và tình thế ở hiện trường cũng không cho anh ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ, người chủ trì ở trên bục sân khấu đã thúc giục: "Mời Tập đoàn Long Vũ

trúng thầu lên đây để ký kết những giấy tờ liên quan."

A Hoa và mọi người cùngđứng dậy đi về phía bục sân khấu. Trong đoàn đội này có luật sư, có nhân viên phân tích kinh tế, có người quản lý tài chính, tất cả đều là những nhân tài xuất chúng.

Người chủ trì bày ra mộttập tài liệu, đồng thời dặn dò: "Trong thời gian ba ngày làm việc, các anh cần phải nộp mười phần trăm tiền đặt cọc, nếu không kết quả của việc phát mại sẽ không còn hiệu lực, tư cách thu mua thay thế sẽ được nhượng lại cho người đưa ra giá cao thứ hai tại hiện trường."

Không vấn đề gì, A Hoarút chiếc bút máy ra và kí tên vào những văn bản đó, đồng thời anh ta dặn dò nhà quản lý tài chính ở phía sau: "Hãy gọi điện thoại cho ngân hàng để hẹn, chúng ta ngày mai đến đó chuyển khoản."

Nhà quản lý tài chính đứngtránh sang một bên gọi điện thoại, hai phút sau, A Hoa đã kí xong giấy tờ, khi anh ta quay người lại, thì nhìn thấy một khuôn mặt kinh hồn thất sắc.

Máy điện thoại của nhàquản lý tài chính đang nắm chặt trong tay vẫn chưa tắt, anh ta như thể phải dồn hết sức lực mới khó khăn thốt ra được một câu: "Anh Hoa … tài khoản của tập đoàn vừa mới bị … mới bị

phong tỏa rồi!" A Hoa chợt giật mình, tiếp đến liền nhìn về vị trí trung tâm trong hội trường phát mại.

Cao Đức Sâm vẫn đangnhàn tản ngồi ở đó, anh ta lại châm một điếu thuốc mới, khóe môi khẽ nhếch lên thấp thoáng ý cười.

Khi A Hoa cuống cuồnglao về tòa nhà Long Vũ, anh ta mới thực sự nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Ở cổng tòa nhà có mấychiếc xe cảnh sát đang đỗ, những người mặc cảnh phục đang ra ra vào vào, bê từng chiếc máy vi tính chủ lên xe cảnh sát.

Thuộc hạ canh giữ tòanhà hội báo với A Hoa tình hình liên quan: "Nhóm cảnh sát này đến đây khoảng một tiếng trước. Họ tiến hành thu dọn khu vực văn phòng làm việc của tòa nhà, sau đó một bộ phận người tìm kiếm các loại văn bản, tài liệu của tập đoàn, một bộ phận thì lại bắt đầu vận chuyển máy vi tính ở trong văn phòng."

A Hoa tìm được người cảnhsát dẫn đội ở trong văn phòng của Chủ tịch hội đồng quản trị ở tầng 18, đó là một người đàn ông trắng trẻo sạch sẽ

ngoài 40 tuổi. Sau khi biết được thân phận của A Hoa, người nam giới giơ ra thẻ cảnh sát của mình, đồng thời lên tiếng: "Chúng tôi ở đội Điều

tra kinh tế của Sở Công an tỉnh thành, Tập đoàn Long Vũ bị nghi ngờ

dính líu đến một loạt các vụ án kinh tế, mong anh hãy phối hợp với chúng tôi để điều tra."

A Hoa đương nhiên sẽkhông đấu chọi với phía cảnh sát, anh ta đành phải ngoan ngoãn đi theo những người cảnh sát của đội Điều tra kinh tế trở về

Sở Công an. Nhưng khả năng ứng phó ở phòng Thẩm vấn của anh ta đã được tôi luyện thành tinh rồi, bất luận là cảnh sát đưa ra câu hỏi gì, anh ta đều lấy lý do là vừa mới tiếp nhận công việc của tập đoàn, cho nên luôn giữ thái độ không hay biết gì.

Nhưng trong nơi sâu thẳmanh ta lại càng lúc càng kinh hoàng sợ hãi, bởi vì những câu hỏi mà cảnh sát nêu ra cái nào cũng đều nhằm thẳng vào điểm đen từng có trước đây của Tập đoàn Long Vũ. Những điểm đen này nếu như bị kiểm tra xác minh, cả tập đoàn phải đối diện với nguy cơ

bị sụp đổ.

May mà trước đây A Hoavẫn luôn xuất hiện bên cạnh Đặng Hoa với vai trò là vệ sĩ, rất nhiều sự việc không có căn cứ thực sự thì cũng không thể

truy cứu được trách nhiệm về anh ta.

Dù như vậy, cuộc thẩm vấnnửa mềm nửa rắn này cũng kéo dài suốt cả

một đêm. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, A Hoa mới được cho phép rời khỏi đội Điều tra kinh tế, đồng thời bị ngăn cấm không được rời khỏi thành phố, chờ đợi để được gọi đến bất cứ lúc nào.

Sau khi dốc toàn bộ sứclực đấu chọi với cảnh sát hơn mười tiếng đồng hồ, cho dù là mãnh tướng sức lực dồi dào như A Hoa cũng khó tránh khỏi đầu óc quay cuồng. Anh ta trực tiếp gọi một chiếc xe taxi đến thẳng khách sạn Khải Huyền Môn, chuẩn bị ngủ một giấc thật say.

Nào ngờ vừa mới xuốngtaxi, trước khách sạn cũng có xe cảnh sát đang đỗ, đồng thời cổng khách sạn còn bị giăng đường dây cảnh giới, một số

nhân viên ở trong khách sạn đã bị đuổi ra ngoài, đang đứng ở phía bên

ngoài đường dây cảnh giới thò đầu vào nhìn. Và trong đường dây cảnh giới thì lại tập hợp một số lượng khách thuê phòng lớn, đang tiếp nhận sự tra hỏi và lục soát của cảnh sát, hồi lâu sau mới có một người được thả ra.

A Hoa vô cùng bực bội.Nếu như nói lịch sử của Tập đoàn Long Vũ vốn không được trong sạch, cảnh sát tìm đến thì không có gì để nói, nhưng khách sạn Khải Huyền Môn này là sản nghiệp mà Đặng Hoa lúc sinh thời đặc biệt đăng ký dưới danh nghĩa của vợ, ngoài hạng mục kinh doanh hơi mờ ám một chút, những chỗ khác thì không thể tìm ra được sai sót gì, bây giờ thật không ngờ cảnh sát lại phong tỏa cả khách sạn, quyền lực của bọn họ từ đâu mà có?

Nghĩ đến đây, A Hoa bènhùng dũng đi lên trước, trực tiếp nhảy qua đường dây cảnh giới và lao vào trong khách sạn "Đứng lại!" Một người cảnh sát lập tức chạy đến ngăn anh ta lại, "Anh làm gì thế?"

"Tôi là người phụtrách ở đây." A Hoa lạnh lùng hỏi ngược lại, "Các anh đang làm gì vậy?"

"Anh là người phụtrách?" Cảnh sát thăm dò A Hoa một lượt, thái độ trở

nên hòa nhã hơn, sau đó tự giới thiệu: "Tôi là người của đội Cảnh sát hình sự, tôi đang xử lý vụ án."

Đội Cảnh sát hình sự? AHoa càng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu như hạng mục mờ ám của khách sạn phạm luật, vậy thì cần phải do đội Trị an quản hạt, bây giờ đứng trước mặt anh ta lại là người của đội Cảnh sát hình sự, vậy thì vụ án này chắc chắn không liên quan gì đến khách sạn rồi. Lẽ nào họa vô đơn chí, có thằng nào mù mắt lại gây vụ án nào đó trong phòng nghỉ của khách sạn, nên đã kéo bao nhiêu người cảnh sát đến đây thế

này? Nhìn cục diện này, vụ án e là không nhỏ đâu.

Đúng lúc đang suy nghĩ,mấy người cảnh sát đang xét hỏi điều tra những vị khách ở trong đại sảnh khách sạn nghe tiếng bước tới. Trong số đó có

một người mặc thường phục, xem ra là người phụ trách dẫn đội.

Khi A Hoa nhìn thấy ngườiđó chợt ngẩn người, đối phương cũng cảm thấy hơi bất ngờ, buột miệng nói: "Là anh à?" Thì ra người đàn ông mặc thường phục đó không phải là ai khác, mà chính là đội trưởng đội Cảnh sát tỉnh thành La Phi. Mấy tháng trước khi A Hoa thiết kế vụ giết chết hai người Lâm, Mông đã có cuộc giao đấu kịch liệt với La Phi. Thủ đoạn giết người của anh ta mặc dù đã bị La Phi nhìn thấu rõ, nhưng bởi vì cái chết của Hàn Hạo, La Phi không thể nào có được chứng cứ đủ để định tội cho A Hoa. Cho nên vụ án này vẫn cứ treo ở đó, giữa hai người vẫn có không ít những khúc mắc.

Sợi dây thần kinh vừa mớiđược thả lỏng của A Hoa lại chợt căng lên, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn không thể hiện ra điều gì, ngược lại đi lên trước mấy bước chủ động bắt tay, nói: "Đội trưởng La, chào anh."

La Phi cũng lên tiếngchào vẻ khách sáo, đồng thời hỏi: "Anh phụ trách ở

đây à?" Bên cạnh anh là một người cảnh sát trông có vẻ nho nhã thư sinh đang hằn học nhìn vào A Hoa. Người này chính là trợ lý của La Phi -

Doãn Kiếm, cậu vẫn luôn ghi nhớ mãi việc trước đây A Hoa đã ép chết Hàn Hạo.

A Hoa gật đầu, hỏi ngượclại: "Xảy ra vụ án gì vậy?"

"Buôn lậu thuốcphiện." La Phi trả lời ngắn gọn, "Chúng tôi đã theo dõi một tuần rồi."

A Hoa "ồ" mộttiếng. Cho dù lúc Đặng Hoa còn sống, đã nhiều năm không động đến thuốc phiện rồi, cho nên vụ án này chắc chắn là không liên quan gì đến mình cả.

"Tiến hành giao dịchở đây à?" Anh ta lại hỏi.

"Đúng vậy."

"Ngay cả đội trưởngLa đã ra tay, vậy thì chắc chắn là người và tang vật đều bắt được chứ."

"Người thì bắt đượcrồi, nhưng thuốc phiện thì vẫn chưa tìm thấy."

La Phi quay đầu nhìnxung quanh, "Nhưng chắc chắn là ở trong tòa nhà này."

A Hoa cười khổ não, anhta cuối cùng cũng hiểu được vì sao cảnh sát lại phong tỏa nghiêm ngặt cả tòa nhà này, gây ra cuộc binh đao. Trừ khi họ

tìm thấy nơi cất giấu thuốc phiện, nếu không việc phong tỏa khách sạn sẽ

không được giải trừ.

"Hy vọng các anhnhanh chóng làm xong việc." A Hoa không thể không nhắc nhở La Phi, "Chỗ chúng tôi đây dừng kinh doanh một ngày, là phải chịu tổn thất hơn một trăm nghìn tệ."

"Chúng tôi sẽ cố gắnglàm nhanh nhất có thể. Không nói nhiều nữa, chỗ

tôi đang gấp rút lắm." La Phi tỏ ý cáo từ.

A Hoa đương nhiên cũngchẳng có hứng thú ở lại để xem, anh ta bất lực lắc đầu, quay người bước ra khỏi khách sạn. Đang định bắt chiếc taxi quay trở về chỗ ở, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh ta: "Anh Hoa!"

A Hoa quay đầu lại,nhìn thấy một cô gái gầy yếu thanh tú đứng ở gần đó, đang nhìn mình với vẻ rất tội nghiệp. Bởi vì ăn mặc quá mỏng manh, mặc dù đầu xuân ấm áp, nhưng cô gái vẫn bị lạnh đến độ run rẩy.

"Minh Minh?"A Hoa nhận ra cô gái này chính là cô gái đã "phục vụ" cho mình tối hôm trước, "Cô ở đây làm gì vậy? Sao mặc ít thế."

Minh Minh chu môi lên vẻoan ức: "Quần áo để ở trong khách sạn mà …

em cũng chẳng có nơi nào để đi."

A Hoa biết những cô emmới đến đều sống tập trung ở trong khách sạn, nếu mà rời khỏi khách sạn thì đúng là không có nhà để về. Anh ta hơi mềm lòng, nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì đi cùng với tôi luôn nhé."

"Cảm ơn anhHoa!" Sắc mặt Minh Minh từ ủ dột chợt sáng bừng, thay đổi vô cùng nhanh chóng.

A Hoa giơ tay ra bắt mộtchiếc taxi, để Minh Minh ngồi vào ghế sau, lúc anh ta định ngồi lên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng di động vang lên.

Số điện thoại gọi đếnchính là Giám đốc đại sảnh của Mộng Hương Lầu.

Mộng Hương Lầu tương tự cũng là nhà hàng ăn uống mà Đặng Hoa lúc sinh thời đăng ký dưới tên của vợ, là một trong số ít những nhà hàng ăn cao cấp có tiếng trong tỉnh thành. Lúc này đây Giám đốc của nhà hàng đột nhiên gọi điện tới, A Hoa đoán là sẽ không có việc gì tốt đẹp cả.

Quả nhiên, sau khi điệnthoại được kết nối, từ trong ống nghe phát ra giọng nói lo lắng: "Anh Hoa, anh mau đến đây đi, nhà hàng xảy ra chuyện rồi!"

"Tôi lập tức đếnngay." A Hoa cũng không hỏi kĩ, trực tiếp tắt máy, đồng thời kéo Minh Minh ra khỏi xe taxi.

"Ôi, anhHoa … " Sắc mặt Minh Minh tối sầm trở lại, nước mắt ầng ậng trong hốc mắt.

A Hoa lôi ví ra, lấy rahai trăm tệ, sau đó lại tháo một chùm chìa khóa đưa cho Minh Minh: "Phòng 1402 tòa lầu số 19 Thành Lý Thủy Hương, cô tự đi đến đó nhé." Nói xong cũng không đợi Minh Minh phản ứng, bèn tự mình lên xe và đóng cửa lại, nói với tài xế. "Mộng Hương Lầu, càng nhanh càng tốt!" Mười lăm phút sau, A Hoa đã đến nơi. Giám đốc đại sảnh đã đứng ở cửa chờ từ lâu, anh chàng này hơn 20 tuổi tên là Mã Lượng, thường ngày xử lý công việc rất mau lẹ, nếu không phải là thực

sự gặp phải việc khó khăn, cậu ta cũng sẽ không cuống quýt cầu cứu A Hoa.

A Hoa hỏi: "Chuyệngì vậy?" Nhưng lại không dừng bước, vẫn đi thẳng vào trong nhà hàng. Mã Lượng phải chạy bước nhỏ mới theo kịp tốc độ

của anh ta, vừa chạy vừa nói: "Sáng nay vừa mới mở cửa đã có một nhóm người tiến vào, mỗi người chiếm cứ một chiếc bàn, chỉ gọi một chai bia và một đĩa khoai tây chiên … "

Cậu chàng vẫn chưa nóixong, A Hoa đã hoàn toàn hiểu rõ, bởi vì cảnh tượng đã hiện ra trước mắt anh ta: Ở trong đại sảnh tầng 1 nhà hàng, ở

trên từng chiếc bàn ăn đều có một người đàn ông trẻ to khỏe lực lưỡng, họ đều cạo trọc đầu nhẵn thín đang ngồi nhấm nháp khoai tây chiên và uống bia.

"Anh Hoa, anh nhìnbộ dạng của bọn chúng, làm gì có khách nào dám vào chứ?" Mã Lượng chỉ vào những người đàn ông đó tiếp tục nói:

"Chưa nói đến những cái đầu trọc lóc đã đủ khiến người ta sởn gai ốc, một số tên còn cố ý vén ống tay lên, lộ ra những vết xăm trổ ở cánh tay, vừa nhìn là đã biết không phải là loại người tử tế gì. Hơn nữa tốc độ ăn uống của bọn họ chậm đến đáng kinh ngạc, mỗi lần chỉ cầm một miếng khoai tây, với tốc độ này cả đĩa này cho đến buổi tối khi chúng ta đóng cửa cũng chưa chắc đã ăn xong."

"Ai dẫn đầu?"A Hoa vừa hạ giọng vừa chăm chú quét một lượt về phía những người này. Những người đàn ông trọc đầu cũng chú ý thấy A Hoa, nhưng họ vẫn không nói gì, chỉ giả vờ như không hề nhìn thấy.

Mã Lượng lắc đầu, biểuthị không nhận ra.

A Hoa thoáng trầm ngâmgiây lát, rồi lại hạ giọng dặn dò Mã Lượng:

"Xuống nhà bếp dặn dò, mỗi bàn đưa thêm một món, gọi thêm nhân viên phục vụ đồng thời đưa đến, lớn tiếng nói tên của tôi, nói là tôi mời."

Mã Lượng mặc dù khônghiểu được dụng ý của hành động này, nhưng cũng nhanh nhẹn đáp lời: "Dạ." Nhưng vừa mới đi được một bước, cậu ta lại quay trở lại hỏi: "Thêm món gì?"

"Khoai tây chiên!"A Hoa nói luôn không suy nghĩ, "Họ chẳng phải là thích ăn thứ này sao?"

Mã Lượng chạy bước nhỏvào nhà bếp, A Hoa bước đến quầy thu ngân ở

đại sảnh, dựa người vào quầy thu ngân để nhìn những gã đàn ông đó.

Bọn họ không hề để ý, anh thích xem thì cứ xem, chúng tôi ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống, chỉ là tốc độ chậm hơn cả ốc sên, ăn một miếng nhỏ

hơn cả con kiến.

Khoảng mười phút trôiqua, Mã Lượng đi từ bếp ra, đi đến cạnh A Hoa nói: "Khoai tây chiên đã chuẩn bị xong cả rồi."

A Hoa gật đầu: "Đưa lên đi."

Mã Lượng bèn hét to,như thể dùng loa vậy: "Đưa đồ ăn lên!"

Cùng với tiếng hô này,một đội ngũ phục vụ xếp hàng ngay ngắn từ bếp lần lượt bước ra, mỗi người trong tay đều bê một đĩa khoai tây chiên.

Sau khi tiến vào đại sảnh, mỗi người tự tìm sẵn một bàn để đưa đĩa khoai tây chiên đến cho những gã đàn ông trọc đầu. Đồng thời lớn tiếng nói ra tên món ăn: "Khoai tây chiên, anh Hoa tặng, xin mời dùng!"

Đội ngũ này có tới mấychục người, phía trước đều là những nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi, phía sau thì ngay cả những người đầu bếp vóc dáng thô lỗ cũng có mặt có lẽ là sợ người bê đồ lên không đủ, lại phải đáp ứng được yêu cầu "đưa món ăn đến cùng lúc" của A Hoa, cho nên đành phải huy động toàn bộ.

Màn đưa món lên vô cùngkhí thế, tiếng nói món ăn lần lượt vang lên, trong vòng mười mấy giây, trước mặt mỗi gã đàn ông trọc đầu đều có

thêm một đĩa khoai tây chiên.

Biến cố này rõ ràng nằmngoài dự liệu của những gã đàn ông đầu trọc, rất nhiều người trên mặt đều thể hiện ra thần sắc băn khoăn, đồng thời không biết cần phải ứng phó thế nào. Bọn họ đều quay mặt đi, ánh mắt đồng loạt tập trung vào gã đàn ông ngồi ở trên chiếc bàn đánh số 48 ở vị

trí đông nam của đại sảnh.

Người nam giới đó cũngchỉ tầm ngoài 20 tuổi, trên cánh tay phải xăm một cây tùng. Chỉ có ánh mắt của gã là không hoảng loạn, gật đầu nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, sau đó cầm đũa lên, gắp một miếng khoai tây chiên ở trong đĩa mới đưa lên đưa vào trong miệng.

Những gã đàn ông khácthấy vậy bèn bình tĩnh lại, lại tự nhiên ăn uống như lúc trước, chỉ là trong lúc gắp đồ ăn thì lại có thêm một sự lựa chọn -

mặc dù loại đồ ăn thì vẫn là khoai tây chiên.

A Hoa lộ ra nụ cười khẩykhó có thể phát hiện ra được. Anh ta quay người lấy một chai rượu trắng ở trên quầy rượu, đồng thời nói với Mã Lượng: "Lấy cho tôi hai ly rượu." Sau đó anh ta bèn cầm chai rượu đó đi đến bàn số 48.

Người đàn ông tay phảixăm cây tùng ngẩng đầu lên liếc nhìn A Hoa một cái, anh ta nhận ra đối phương đang đi về phía mình, nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ, cứ gắp từng miếng khoai tây một.

A Hoa ngồi xuống đối diệnvới người đàn ông đó, Mã Lượng vội chạy tới, đặt hai ly rượu lên bàn ăn.

"Người anh em nàycần xưng hô thế nào nhỉ?" A Hoa nhìn người đàn ông đó lên tiếng hỏi.

Người đàn ông cuối cùngđặt đũa ở trong tay xuống, anh ta cũng nhìn lại A Hoa, giây lát sau mới lên tiếng: "Một mạng hèn, chả có xưng hô gì,

các anh em đều gọi tôi là Lão Ngũ."

A Hoa gật đầu, anh ta mởchai rượu trắng ra rót đầy hai ly, tự mình cầm một ly, còn ly kia đẩy đến trước mặt Lão Ngũ: "Bia đối với người anh em chẳng phải là quá nhạt sao? Ở chỗ tôi đây những thứ khác không dám nói, rượu ngon thì nhiều lắm. Nào tôi mời anh một ly."

Lão Ngũ cười "hihi": "Ngày nào tôi cũng sẽ đến đây, anh có mời nổi không?"

"Người khác có thểmời anh uống được bao nhiêu ngày bia, thì tôi cũng có thể mời anh uống bấy nhiêu ngày rượu trắng." A Hoa đẩy ly rượu lại gần hơn, trong câu nói toát ra ý tứ mê hoặc, "Người anh em, loại nào uống ngon, hãy chọn lựa một chút đi."

Lão Ngũ lại biến sắc mặt: "Uống ngon hay không là một chuyện, tôi có muốn uống hay không lại là một chuyện khác. Anh Hoa đã từ chối ăn thịt chó của ông chủ Cao ở nhà hàng Vượng Hải, tại sao còn lấy sự lựa chọn vô vị như vậy để làm khó dễ anh em chứ? Lẽ nào Lão Ngũ tôi đây có gương mặt của kẻ thấy lợi quên nghĩa sao?"

Nghe thấy những lời nóinày của đối phương, thần sắc A Hoa chợt trở

nên sắc lạnh, trong ánh mắt lại có thêm vài phần kính trọng. Sau khi trầm ngâm giây lát, anh ta nâng ly rượu ở trước mặt mình lên, nói: "Là tôi đã mạo muội rồi, ly rượu này tôi xin tự phạt." Nói rồi uống một hơi cạn sạch.

Thần sắc của Lão Ngũcũng dịu đi ít nhiều, gã đáp lại một câu: "Anh Hoa đã nặng lời rồi." Sau đó cũng tự mình uống một ly, nhưng đồ uống vẫn là bia lúc trước.

Nếu đã không thể nóichuyện được với nhau, A Hoa cũng không nói thêm gì nữa, anh ta cầm chai rượu vừa đưa đến, rời khỏi bàn. Mã Lượng vội vàng đi theo anh ta, quay trở lại quầy lễ tân.

"Lượng Tử, gọi điệnthoại cho Báo Đầu đi, bảo anh ta gọi tất cả các anh em đến đây." A Hoa đặt chai rượu trở lại quầy rượu, lạnh lùng nói.

Mã Lượng vừa nghe thấytên Báo Đầu, hai mắt lập tức phát ra ánh sáng hưng phấn, cậu ta hạ thấp giọng hỏi: "Anh Hoa, phải đánh nhau à?"

A Hoa gật đầu: "Đánh, bắt buộc phải đánh rồi!"

"Đúng là phảiđánh!" Mã Lượng muốn thử sức, "Bọn ôn con này, có giở

trò lại cũng không biết chọn chỗ. Lát nữa để cho chúng phải nôn hết từng miếng khoai tây chiên ra."

A Hoa lại quay sangdùng ánh mắt như chích vào Mã Lượng: "Cậu đang nghĩ gì thế chứ? Người ta ăn cơm bình thường, cậu đánh gì mà đánh?

Hơn nữa đây là nhà hàng ăn của chúng ta, đánh nhau rồi thì việc làm ăn sau này còn có thể làm được sao? Nói với Báo Đầu, bảo anh ta dẫn những người anh em đến hộp đêm Hoàng Cung, tôi ở đó để đợi bọn họ!"

"Ồ … " Mã Lượngcũng nhận ra suy nghĩ của mình quá lỗ mãng, hậm hực bĩu môi. Sau đó cậu ta bèn lôi di động ra, vừa ấn số vừa đi về phía nhà bếp. Khi điện thoại được kết nối, cậu ta quay đầu trừng mắt nhìn Lão Ngũ đang ở đằng xa, chửi thầm: "Đồ nhãi ranh, mày cứ đợi đấy, sớm muộn thì cũng có ngày mày bị tào tháo đuổi!"

Hộp đêm Hoàng Cung nằm ởquảng trường Hoa Viên ở trung tâm thành phố. Nơi này nghe nói mấy trăm năm trước từng là hành cung của vị

hoàng đế nào đó trong lúc vi hành phía Nam. Năm năm trước, thành phố

đã xây dựng khu đất này, làm thành một quảng trường vui chơi giải trí theo kiểu mẫu hoa viên lớn. Đặng Hoa bèn mua lại khu vực đất đai vàng ngọc có hướng phong thủy tốt nhất ở bên cạnh quảng trường, xây dựng hộp đêm này, đặt tên là "Hoàng Cung".

Hộp đêm này tương tựcũng đứng tên vợ của Đặng Hoa. Xem ra cho dù lúc Đặng Hoa huy hoàng nhất, ông ta cũng chưa bao giờ quên mình luôn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Cho nên ông ta đã đặc biệt xây dựng ba nơi kinh doanh nằm ngoài Tập đoàn Long Vũ để lại cho vợ, đề phòng sau này có lúc dùng đến.

Ba nơi kinh doanh nàychính là khách sạn Khải Huyền Môn, nhà hàng Mộng Hương Lầu và hộp đêm Hoàng Cung.

Đặng Hoa đương nhiênkhông để vợ thực sự đi quản lý ba nơi kinh doanh này, ông ta đã giao ba nơi này cho một người đảm bảo nhất quản lý, người này chính là A Hoa.

Lòng trung thành của AHoa đối với gia tộc Đặng thị đã trải qua mưa gió hơn mười mấy năm kiểm chứng, hơn nữa anh ta còn có sự gan dạ thông minh và tài trí hoàn toàn có thể sánh được với lòng trung thành đó. Cho nên anh ta triệu tập đoàn người, trực tiếp đặt hẹn ở hộp đêm Hoàng Cung.

Bắt đầu từ chiều hômqua, mưa to bão lớn liên tục thi nhau ập tới nuốt chửng cơ nghiệp mà Đặng Hoa mười mấy năm nay đã nhọc công gây dựng lên. Đây rõ ràng là một âm mưu đã được dày công lên kế hoạch từ

lâu. Khí thế tấn công của kẻ địch đã vượt ra khỏi hai giới trắng đen, công kích từ từng góc độ. Mục đích của chúng quá rõ ràng: Chính là muốn đập tan thế lực từng thuộc về Đặng Hoa, sau đó xóa sổ khỏi trong sân chơi của tỉnh thành này.

Sau khi nhìn thấy nhómngười đầu trọc ở trong Mộng Hương Lầu, A Hoa liền nhận ra ngay vụ án buôn bán thuốc phiện xảy ra ở trong khách sạn Khải Huyền Môn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên; Điều càng quan trọng hơn là, A Hoa cũng biết hộp đêm Hoàng Cung cũng không thể nào yên ổn một mình. Cho nên anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định: Chọn lựa chiến trường để nghênh đón kẻ địch ngay tại hộp đêm Hoàng Cung. Lúc này cách thời gian hộp đêm mở cửa còn mấy tiếng

đồng hồ, các anh em thuộc hạ của anh ta có thể có đủ thời gian để chuẩn bị.

Sau khi rời khỏi MộngHương Lầu, A Hoa bắt xe đến thẳng hộp đêm Hoàng Cung. Trên đường đi anh ta đã gọi điện thông báo cho Giám đốc Nghiêm Lịch của hộp đêm, bảo anh ta triệu tập tất cả nhân viên trực ban để mở cuộc họp.

Những người giám đốcnhư Nghiêm Lịch, Mã Lượng trước đây cũng đều là những người anh em lăn lộn cùng với A Hoa, khi xử lý công việc thì không hề hàm hồ. Khi A Hoa đến hộp đêm Hoàng Cung, Nghiêm Lịch đã tập hợp tất cả nhân viên phục vụ và bảo vệ ở hộp đêm. Một đoàn người đứng ở đại sảnh tầng 1, mặc dù đông đúc nhưng lại rất trật tự ngay ngắn, rất yên ắng. Nghiêm Lịch đứng đầu đoàn người này, anh ta năm nay ngoài 30 tuổi, trông trầm hơn Mã Lượng nhiều.

"Chào anh Hoađi!" Thấy A Hoa tiến vào, Nghiêm Lịch lớn tiếng nói một câu, mặc dù anh ta lớn hơn A Hoa vài tuổi nhưng bởi vì sự khác biệt địa vị, vẫn quen gọi đối phương là "anh Hoa".

Hai, ba trăm người ởtrong đại sảnh đồng loạt hô lên: "Chào anh Hoa!"

Khí thế thật đáng kinh ngạc.

A Hoa không kịp để ý đếnnhững người này, anh ta vẫy tay về phía Nghiêm Lịch, nhưng chân cũng không dừng bước. Nghiêm Lịch hiểu ý, đi theo A Hoa đến văn phòng giám đốc.

A Hoa bảo Nghiêm Lịchđóng cửa lại, sau đó hỏi vẻ nghiêm túc: "Mấy hôm nay có tình hình gì bất thường không?"

"Không có."Nghiêm Lịch trả lời một câu, nhìn thấy thần sắc trịnh trọng của A Hoa lại hỏi vặn lại, "Anh Hoa, sao thế ?"

A Hoa trả lời rất ngắngọn: "Có người muốn đến đây gây sự."

"Người củaai?"

"Cao Đức Sâm ở NamThành."

"Để cho hắn đến."Nghiêm Lịch có vẻ như chẳng bận tâm, "Chúng ta còn sợ hắn chắc?"

"Lần này không phảichuyện nhỏ." A Hoa hạ giọng, "Đối phương muốn nuốt chửng chúng ta."

Khóe mắt Nghiêm Lịch giậtmột cái, sắc mặt sa sầm. Kinh doanh những chỗ như hộp đêm này, thường ngày có rất nhiều việc đấm đá gây chuyện nho nhỏ, Nghiêm Lịch đã quá quen rồi. Hội nọ nhóm kia đều vậy, đánh đi đánh lại thì cũng chỉ có chút chuyện này, cuối cùng phần lớn là đại ca của hai bên cùng ra mặt nói chuyện, thế lực yếu thì đền chút tiền, thế là yên chuyện. Cho nên ban đầu anh ta nghe nói người của Cao Đức Sâm sắp đến cũng không buồn để tâm. Nhưng bây giờ A Hoa đã nói rõ như

vậy, đối phương lần này là muốn gây chuyện lớn, dính líu đến sự sống còn của hai thế lực. Nghiêm Lịch mười năm trước cũng đã từng tham gia vào một trận sát phạt nhau như vậy, đó không phải là chuyện đùa, cả hai bên đều có tử thương, cũng không tránh được có người ngồi tù dính đạn, và thế lực bị bại trận thì sẽ triệt để bị loại trừ. Cảnh ngộ của những người anh em từ đó cũng bị tan tác thê thảm.

Sau khi trầm mặc giâylát, Nghiêm Lịch nheo mắt nói: "Vậy thì tôi phải đi chuẩn bị thôi. Anh đừng thấy người của chúng ta nhiều, những người thực sự có thể dùng được cũng chỉ có ba bốn chục người, nếu thực sự

muốn đánh nhau, e rằng vẫn phải chỉnh đốn đội hình!" A Hoa lại lắc đầu:

"Không, các anh chớ nên ra tay."

Nghiêm Lịch chớp mắtkhông hiểu ý của A Hoa.

"Chúng ta đang ởchính nơi của mình, hành sự nhất định phải vô cùng thận trọng. Anh hãy nói với người của anh, phải thật chú ý, nhìn thấy có khách lạ bước vào thì một người theo dõi một người thật kĩ. Nhưng hãy ghi nhớ rõ điều này: Bất luận đối phương có gây sự thế nào, các anh đều không được ra tay."

Nghiêm Lịch chép miệng: "Như vậy cũng không phải là cách nhỉ? Đối phương đã đến rồi, chúng ta có nhẫn nhịn thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn cứ ra tay."

A Hoa vỗ vai Nghiêm Lịch: "Điều này thì các anh không cần phải lo, nhiệm vụ của các anh hôm nay chính là chịu để bị ức hiếp."

Nghiêm Lịch nuốt nước bọt,xem ra rất không thoải mái.

A Hoa mặc kệ tâm trạngcủa anh ta, nói tiếp: "Cho dù đối phương có ra tay, các anh cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng một phút, đồng thời trong một phút này, phải đưa những người khách không liên quan ra khỏi hiện trường. Việc này chắc không khó chứ?"

Nghiêm Lịch bĩu môi: "Lại còn cần phải chúng ta đưa ra? Nếu thực sự

xảy ra việc, bọn họ chạy còn không kịp nữa là … "

"Thế thì tốt."A Hoa mỉm cười, lại nói: "Nhưng tôi nói cho anh biết, có một số vị khách sẽ không đi đâu, họ và máy quay camera sẽ cùng chứng kiến cảnh tượng các anh bị ức hiếp làm nhục. Đợi sau một phút người của đối phương không cẩn thận sẽ làm bị thương bọn họ, thế là những vị

khách đó xả giận giúp cho các anh. Đến lúc này các anh có thể xông lên đánh nhau … "

Đầu óc Nghiêm Lịch vừachuyển động đã hiểu ngay lai lịch của những

"vị khách" này, anh ta hiểu ý bật cười.

"Đánh được kha khárồi, thì anh hãy báo cảnh sát. Những "vị khách" đó chắc chắn sẽ chạy sạch trước khi cảnh sát đến, nhưng những tên đến để

gây chuyện, không thả cho một đứa nào đi cả, có hiểu không?"

"Đã hiểu rồi."Không cần A Hoa nói quá tỉ mỉ, Nghiêm Lịch đã hiểu rõ, nhưng anh ta vẫn có chút lo ngại, thế nên lại hỏi thêm một câu, "Anh Hoa, những "vị khách" mà anh tìm đến liệu có được không, đến lúc đó đừng có không áp đảo được đối phương."

"Yên tâm đi."A Hoa nhìn đồng hồ, "Bọn họ chắc là lát nữa sẽ đến, anh hãy tắt máy quay camera giám sát đi, đừng để cảnh sát biết được sự

thực."

Nghiêm Lịch gật đầu,quay người rời khỏi văn phòng tiến hành từng bước theo lời dặn dò của A Hoa. Trước tiên anh ta tắt máy quay camera giám sát, sau đó mở cuộc họp với nhân viên phục vụ và bảo vệ, dặn dò mọi việc. Vừa mới tan họp, thì nghe thấy tiếng vén rèm cửa, có một gã đàn ông để tóc dài bước vào.

Gã đàn ông này xem racùng độ tuổi với Nghiêm Lịch, chiều cao khoảng 1m75, thể hình không vạm vỡ nhưng dáng người rất thẳng, bước đi rất khí thế. Tóc anh ta vừa dài vừa xoăn, còn có màu vàng sẫm tự nhiên, kết hợp với đôi mắt lồi trên gương mặt, khiến mọi người vừa nhìn đã có ấn tượng rất sâu sắc.

"Báo Đầu!"Nghiêm Lịch hưng phấn kêu lên đồng thời chạy ra đón, ôm nồng nhiệt với gã đàn ông vừa mới đến.

"Lâu lắm không gặp,anh lại trắng ra đấy, sống rất thoải mái phải không?"

Báo Đầu vỗ vào lưngNghiêm Lịch, rồi lại hỏi luôn: "Anh Hoa đã đến chưa?"

"Đang ở trongphòng." Nghiêm Lịch vừa nói vừa dẫn đường. Lúc này đây trong lòng anh ta thực sự yên tâm hơn, cũng hiểu được vì sao A Hoa lại tự tin như vậy: Báo Đầu đã có mặt ở đây, người dám đến gây chuyện chắc chắn sẽ không được lợi gì.

Bắt đầu từ mười năm trước,Báo Đầu chính là nhân vật đánh đấm đầu sỏ

mà Đặng Hoa đã tôi luyện nên. Trong dân xã hội đen ở tỉnh thành, nhiều năm nay gã vẫn luôn giữ danh hiệu "đánh đơn không đối thủ". Hơn nữa thực lực của gã từ mái tóc đã thấy là không tầm thường.

Trong dân xã hội đen nhữngngười chuyên đánh đấm thường cạo đầu trọc, đây thực ra không phải là để tỏ rõ vũ lực, mà là cần thiết trong lúc đánh nhau. Trong đoàn người đánh đấm hỗn loạn, kị nhất là để cho người khác túm được tóc mình, đến lúc đó thì cho dù anh có ba đầu sáu tay cũng không thể nào thi triển được, khó tránh khỏi bị người ta đánh cho nhừ tử. Nhưng Báo Đầu lại chưa bao giờ để ý đến chi tiết này, từ

trước tới nay gã vẫn để mái tóc dài xoăn tung bay. Hơn nữa mái tóc dài này của gã trong hơn mười năm nay chưa bao giờ bị ai túm được.

Thực lực đáng kinh sợ củaBáo Đầu trong việc đấm đá đã khiến cho gã suốt bao năm nay đều là vị mãnh tướng xuất sắc nhất luôn giúp tập đoàn Đặng thị giải quyết vấn đề bạo lực. Nghiêm Lịch đã từng là người anh em kề vai sát cánh chiến đấu cùng với gã, nhưng giờ đây hai người mỗi người có một vị trí riêng, đã khá lâu chưa gặp mặt. Lần này bạn cũ đến địa bàn của mình, đương nhiên là rất vui.

Nhưng bây giờ không phảilà lúc hàn huyên chuyện cũ, Nghiêm Lịch dẫn Báo Đầu vội vàng vào trong văn phòng. Báo Đầu rõ ràng cũng biết xảy ra việc, từ lúc xuất hiện thần sắc luôn rất trịnh trọng.

Hai người sau khi tiếnvào phòng, A Hoa nói sơ qua tình hình với Báo Đầu, Báo Đầu yên lặng nghe xong, nói với A Hoa: "Không vấn đề gì, nếu như thực sự có người dám đến đây gây sự, tôi chắc chắn không để

cho bọn chúng quay về."

A Hoa yên tâm gật đầu,rồi lại hỏi Báo Đầu: "Anh dẫn theo bao nhiêu người?"

"Hai mươi tám người,tôi không cho họ vào, đều là những người thô lỗ."

A Hoa "ừm" mộttiếng, anh ta nghĩ một lát rồi lại dặn dò Nghiêm Lịch:

"Anh và Báo Đầu cùng đi xem xem, nếu không được thì hãy thay vài bộ

quần áo cho các anh em, những ai để đầu trọc thì có thể đội tóc giả, nếu không thì nổi bật quá."

Nghiêm Lịch đáp lời,cùng với Báo Đầu đi ra khỏi phòng, đồng thời trong lòng thầm khâm phục A Hoa đã suy nghĩ chu đáo.

Sau khi bố trí xong nhữngviệc này, sắc trời đã dần tối. Càng lúc càng tới gần thời gian kinh doanh của hộp đêm, mọi người ai vào vị trí nấy, trong bầu không khí yên tĩnh chờ đợi trận mưa to gió lớn đang chuẩn bị ập tới.

A Hoa, Nghiêm Lịch vàBáo Đầu di chuyển đến phòng giám sát, họ

muốn khống chế được toàn bộ cục diện ở đây.

Hộp đêm bắt đầu kinhdoanh vào lúc 6 giờ tối hàng ngày, đến 5 giờ 40

phút, một người nam giới trẻ bộ dạng giống như người quản lý gõ cửa phòng giám sát. Cậu chàng chào hỏi mấy vị đại ca, sau đó thận trọng nhìn Nghiêm Lịch: "Giám đốc Nghiêm, anh ra ngoài một chút."

"Tôi ra ngoài làmgì?" Nghiêm Lịch bực bội trách mắng, "Ở đây không có người ngoài, có việc gì thì cứ nói."

Người quản lý bèn hộibáo: "Nghiêm tổng, tất cả các cô em ở chỗ chúng ta, hôm nay không có ai đến cả … "

Nghiêm Lịch chau mày: "Giở trò gì thế? Nguyệt Linh có đến không?"

Người quản lý lắc đầu: "Cũng không đến."

Người có tên NguyệtLinh này chính là mama dẫn dắt các cô em ở trong hộp đêm Hoàng Cung, người này mặc dù địa vị không cao, nhưng tác dụng ở trong hộp đêm thì lại không thể coi thường. Nghe nói cô ta cũng không đến, Nghiêm Lịch biết có gì đó không ổn, anh ta quay đầu lại, lo lắng nhìn A Hoa.

A Hoa thì lại không nhìnanh ta, ánh mắt nhìn chăm chú vào người quản lý đó, mặt lạnh tanh hỏi: "Gọi điện thoại cho bọn họ chưa?"

"Gọi rồi, không cóai nghe máy." Người quản lý tỏ ra bất lực.

"Đừng lấy máy điệnthoại của cậu gọi, hãy tìm một người cấp dưới gọi."

A Hoa gõ tay xuống bàn, nói. Thấy cậu chàng kia vẫn ngẩn người, anh ta đành phải bổ sung cho rõ, "Hộp đêm lớn như vậy, tôi không tin là không có cậu nhân viên phục vụ nào qua lại với cô em ở đó."

"Mau đi đi!"Thấy thuộc hạ của mình không hiểu ý, Nghiêm Lịch rõ ràng hơi bực bội, nhấn mạnh ngữ khí, "Điện thoại gọi không được, hôm nay cậu phục vụ khách cho tôi!"

Người quản lý vội vàngngoan ngoãn lui ra, năm sáu phút sau, cậu ta lại vội vàng quay trở lại: "Anh Hoa, Nghiêm tổng, đã hỏi thăm được ra rồi

… "

"Nói mau!"Nghiêm Lịch thúc giục.

"Nguyệt Linh bị mộthộp đêm khác kéo đi rồi, tất cả các cô em cũng đều đi theo cô ta."

"Hộp đêmnào?" Nghiêm Lịch hơi nổi giận.

"Là hộp đêm mới mở,gần Nam Thành, tên là Cung Quảng Hàn."

Nghiêm Lịch và A Hoanhìn nhau, hai người chợt hiểu ra: Đây chính là chiêu trò của Cao Đức Sâm. Họ đoán Cao Đức Sâm sẽ ra tay với hộp đêm Hoàng Cung, nhưng không ngờ lại dùng phương thức này. Đối phương chẳng tốn một binh một tốt nào cả, nhưng cục diện lại khiến cho A Hoa và mọi người vô cùng sượng sùng, bởi vì một hộp đêm mà không có các em út, thì chẳng khác nào vô vị nhạt nhẽo giống như cửa hàng ăn mà không có rượu ngon.

"Mẹ nó chứ, đụcchân tường, việc này thật chẳng ra gì!" Nghiêm Lịch hằn học chửi một câu, sau đó anh ta nghiến răng nói, "Anh Hoa, sự việc này không thể khách khí, đến chỗ chúng đánh đi. Là bọn chúng tự phạm quy, có đánh nhau thì lý cũng thuộc về chúng ta."

"Đến chỗ chúng đểđánh … " A Hoa trầm ngâm, "Chỉ e đối phương cũng đã chuẩn bị sẵn rồi."

"Dù sao Báo Đầucũng đã đến rồi, còn sợ gì chứ! Tôi tổ chức các anh em thuộc hạ. Hôm nay chúng ta không mở cửa, để cướp bọn tiện nhân đó quay trở lại hẵng hay."

A Hoa nhanh chóng suynghĩ một lát, quay sang trưng cầu ý kiến của Báo Đầu: "Anh cảm thấy thế nào?"

Báo Đầu lại không nóigì, thần sắc hơi ngượng ngùng.

"Anh nghĩ thế nàothì cứ nói." A Hoa làm công tác tư tưởng với gã, "Nếu như anh cảm thấy không chắc chắn, thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh đã."

Báo Đầu lại trầm mặc mộtlúc, rồi mới lên tiếng: "Anh Hoa, hôm nay anh gọi tôi đến đây, chỉ nói là giúp A Lịch trông nom hộp đêm, lúc trước không hề nói, ra bên ngoài đánh nhau. Hơn nữa ở đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm … "

Nghiêm Lịch vừa nghe vậyđã cương lên: "Người khác đã đái cả lên đầu chúng ta rồi, việc này còn có gì mà không rõ chứ?"

A Hoa cũng hơi kinh ngạctrước những lời nói của Báo Đầu, anh ta xua tay, ra hiệu cho Nghiêm Lịch không nên cuống, sau đó nhìn Báo Đầu nói: "Báo Đầu, chúng ta đã có mối giao tình bao nhiêu năm rồi?"

"Mười mộtnăm." Báo Đầu trả lời luôn không cần suy nghĩ, xem ra con số này gã đã ghi nhớ rất kỹ ở trong lòng.

"Vậy thì còn có gìmà không thể nói thẳng được chứ?" Ánh mắt A Hoa chợt trở nên sắc nhọn, "Chỗ anh có phải là có chuyện gì không?"

Báo Đầu nghĩ cũng khôngthể giấu giếm được, bèn nói: "Tôi biết Cung Quảng Hàn, đó là hộp đêm anh Long mới mở."

"Hộp đêm của anhLong?" Nghiêm Lịch cũng chợt ngẩn người, anh ta còn chưa biết được mối quan hệ phức tạp ở trong đây.

A Hoa cũng hơi ngạcnhiên, nhưng đối với anh ta cũng không phải là khó hiểu. Sau đó anh ta dùng hai câu ngắn gọn để tổng kết tình hình: "Xem ra anh Long đã cấu kết cùng với Cao Đức Sâm, còn mục tiêu của Cao Đức Sâm chính là nuốt chửng chúng ta."

"Cục cứt! Nghiêm Lịchphẫn nộ chửi một câu, không biết là đang chửi anh Long hay là đang cảm thán tình thế nghiêm trọng này.

Đã mở miệng rồi, Báo Đầucũng không phải lấp liếm che giấu nữa: "Hôm qua anh Long đến tìm tôi nói chuyện. Anh ấy nói Cao Đức Sâm chỉ là muốn hợp tác với chúng ta, hợp tác thì mọi người đều có lợi, không cần thiết phải đánh nhau đến độ một mất một còn."

"Hợp tác, hợp táccái con khỉ! Đây chẳng phải là muốn anh em chúng ta làm tay sai cho tên họ Cao đó sao?"

Nghiêm Lịch trừng mắtnhìn Báo Đầu vẻ không thể hiểu nổi, "Cái đầu của anh dùng để làm gì rồi? Ngay cả sự việc này mà cũng không nhìn rõ?"

A Hoa biết Báo Đầu chưachắc đã không nhìn rõ, anh ta nheo mắt nhìn Báo Đầu, cuối cùng chợt bật cười.

"Anh Long hứa choanh cái gì?" A Hoa lạnh lùng hỏi, nhưng giọng nói lại khiến cho người nghe không thể nào né tránh.

Báo Đầu nghiến răng, liềumình nói thật: "Hộp đêm anh Long mới mở

đó, chính là muốn giao cho tôi."

Nghiêm Lịch trợn tròn mắt: "Thằng nhóc này … mày đúng là chẳng ra gì, chút lợi thế mà đã thu mua được mày rồi à?"

"Đúng vậy, chỉ cóchút lợi này thôi." Đã nói đến mức này, Báo Đầu cũng mặc kệ, gã và Nghiêm Lịch nhìn chằm chằm vào nhau, "Anh đã làm giám đốc được năm năm rồi nhỉ? Còn tôi thì sao? Cứ luôn đâm đâm chém chém, vợ tôi năm ngoái vừa mới sinh con, có thể anh không coi chút lợi này ra gì, nhưng tôi, tôi không thể không để tâm đến."

Những lời này lại bịtmiệng Nghiêm Lịch lại, anh ta và Báo Đầu năm xưa đều là những người anh em cùng chung vai sát cánh liều mình. Sau đó mình được tiếp quản hộp đêm Hoàng Cung, Mã Lượng nhỏ hơn họ mấy tuổi cũng được quản lý một nhà hàng ăn. Chỉ có Báo Đầu vẫn làm kẻ

chuyên đánh đấm, điều này không phải là mọi người coi thường gã, chỉ

là gã thực sự đánh quá giỏi, không ai nghĩ ra muốn đổi một vai trò khác cho gã. Không thể ngờ được việc này lại trở thành điểm bộc phát trên tâm trạng của Báo Đầu.

A Hoa không tham giavào cuộc tranh cãi giữa Báo Đầu và Nghiêm Lịch, anh ta chỉ nhìn Báo Đầu. Đợi đối phương nói xong những lời này, anh ta mới cười khổ não, hỏi: "Đã như vậy, hôm nay anh còn đến đây làm gì?"

Báo Đầu có thể nhìn thẳngvào Nghiêm Lịch đang phẫn nộ, nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt bình thản của A Hoa. Gã cúi đầu nói:

"Báo Đầu tôi đây không phải là một người vô tình vô nghĩa, việc có lỗi với anh Hoa, có lỗi với anh em thì tôi quyết không làm. Anh Long lôi kéo các cô em ở hộp đêm, sự việc này lúc trước tôi thực sự không biết …

"

"Anh không cần giảithích nữa, tôi hiểu rồi." A Hoa ngắt lời Báo Đầu,

"Cho nên khi tôi gọi anh đến để trông nom hộp đêm, anh cũng đến, anh muốn làm băng dính hai mặt à? Đều không đắc tội với cả hai bên?"

Báo Đầu trầm mặc khôngnói. Nghiêm Lịch bực tức thở dốc, nhưng cũng không biết nên nói gì.

Hồi lâu sau, A Hoa thởdài, nói: "Mấy năm nay là tôi đã sơ suất, không bố trí ổn thỏa cho anh. Sự việc đã như vậy, nếu bây giờ tôi muốn cho anh hộp đêm, cũng rõ ràng là không còn ý nghĩa gì nữa. Thế này đi … " A Hoa quay sang nhìn Nghiêm Lịch, "A Lịch, anh hãy đến phòng Tài vụ, lấy hai trăm nghìn tệ tiền mặt lại đây."

Nghiêm Lịch ngẩn người,Báo Đầu vội vàng xua tay: "Anh Hoa, đây không phải là vấn đề về tiền … "

"Anh tưởng rằngtôi muốn dùng tiền để mua lại tấm lòng của anh sao?

Anh sai rồi … " A Hoa lắc đầu nói, "Anh đã thay lòng đổi dạ, dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua lại được chứ? Cho dù bây giờ anh đồng ý ở

lại, chúng ta còn có thể là anh em giống như trước đây sao?"

Những lời này khiến choBáo Đầu cảm thấy hơi xót xa, gã kêu lên bất an:

"Anh Hoa … "

A Hoa ngừng lại giâylát rồi nói tiếp: "Chỉ là việc ở trên chốn giang hồ, không thể nào làm băng dính hai mặt được. Anh muốn kẹp ở giữa, thì sẽ

bị lực lượng hai bên ép cho nát vụn. Mười một năm mối giao tình của chúng ta cộng thêm với tiền mừng con trai anh, tính ra hai trăm nghìn tệ, anh hãy cầm số tiền này đi, không được từ chối. Sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu, những cô em đó coi như là sự ủng hộ của Nghiêm Lịch đối với anh, sau này giữa chúng ta đã sòng phẳng, anh hãy tự lo liệu cho mình nhé."

Bây giờ thì Báo Đầunghe mới hiểu rõ. Thì ra A Hoa muốn dùng hai trăm nghìn tệ này để mua đứt mối giao tình giữa bọn họ, sau này nếu có gặp mặt thì là kẻ địch ở hai chiến tuyến, chỉ có thể bảo vệ chủ của mình, liều mình một mất một còn. Gã ngẩn người, không nói được gì.

"Được rồi, hôm nayđến đây thôi. Nghiêm Lịch, anh hãy làm cho xong sự

việc này đi." A Hoa sau khi dặn dò xong, bèn một mình bước ra khỏi phòng.

"Tôi đã ba mươi mấytiếng đồng hồ chưa được ngủ. Tôi mệt quá rồi, tôi phải nghỉ ngơi một lát." Đây là câu nói mệt mỏi cuối cùng anh ta ném lại phía sau.

Khi A Hoa bước ra khỏihộp đêm Hoàng Cung, sắc trời đã tối đen. Nhớ

ra xe của mình vẫn đỗ ở cổng tòa nhà Long Vũ, anh ta bèn bắt taxi đến để lấy xe. Bởi vì tài khoản của Tập đoàn Long Vũ đã bị cảnh sát phong tỏa, cho nên tất cả nghiệp vụ đương nhiên cũng không thể nào triển khai được. Thường ngày tòa nhà Long Vũ đèn đuốc sáng trưng rực rỡ, bây giờ thì lại rất lạnh lẽo. A Hoa sau khi xuống khỏi taxi, ngước lên nhìn tòa nhà tối đen suy ngẫm. Trong tòa nhà này đã từng tập trung tài sản và quyền lực khiến mọi người đều phải ngưỡng vọng, thế mà bây giờ lại lung lay sắp đổ, khiến cho một mình anh ta khó có thể chống đỡ.

Dù đau buồn, nhưng khóemiệng A Hoa lại chợt xuất hiện nụ cười, đó là nụ cười lạnh lẽo nhưng cứng rắn như sắt thép. Anh ta từ lúc còn trẻ đã đi theo Đặng Hoa liều mạng đánh chém suốt cả chặng đường, có cảnh tượng sóng to gió lớn nào mà chưa từng nhìn thấy chứ? Kẻ địch mặc dù khí thế hung dữ, nhưng muốn đánh gục anh ta, vậy thì còn sớm lắm!

Đúng như anh Long nói,A Hoa là một con sói vô cùng ngoan cường, lạnh lùng, dẻo dai vững chắc. Anh có thể đánh cho anh ta máu me be bét, nhưng anh vĩnh viễn không thể nào cướp đi được răng nanh và móng vuốt của anh ta. Chỉ cần anh ta vẫn còn một hơi thở, là bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, cắn trúng vào yết hầu chí mạng của đối phương.

Bây giờ con sói này cầntìm một chỗ để nghỉ ngơi dưỡng khí. Nhưng A Hoa sau khi lấy được xe, nhất thời lại không biết đi đâu.

Cơ thể anh ta rất mệt mỏi,nhưng đầu óc anh ta thì lại chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, không thể nào ngừng nghỉ được. Anh ta cần một nơi yên tĩnh, vừa có thể khiến cho cơ thể anh ta được thư giãn, lại có thể khiến cho tư duy của anh ta được vận chuyển linh hoạt hơn.

Nếu như trước đây, anhta không chút do dự mà đến thẳng khách sạn Khải Huyền Môn, hưởng thụ phòng VIP thuộc về anh ta, nhưng bây giờ

khách sạn cũng đang ở trong trạng thái bị giới nghiêm, tối nay chắc chắn là không thể đến được rồi.

Anh ta cũng không muốnvề nhà, giống như tất cả chỗ ở của những người đàn ông độc thân, ở đó vừa bẩn thỉu vừa bừa bộn, chỉ khiến anh ta càng thêm phiền lòng.

A Hoa cũng không vội rờikhỏi đó, anh ta kéo cửa sổ xe xuống, châm một điếu thuốc và chậm rãi hút. Khi điếu thuốc cháy hết, anh ta đột nhiên nhớ

đến một nơi.

Nửa giờ đồng hồ sau,khi A Hoa đến nhà hàng Lục Dương Xuân, buổi biểu diễn đàn violin của cô gái vừa vặn mới bắt đầu. A Hoa vẫn chọn lựa ở góc khuất đó, anh ta gọi mấy món ăn nhẹ, vừa ăn vừa lắng nghe âm nhạc du dương.

Những nốt nhạc mượt màgiống như nước chảy róc rách vào màng nhĩ, sau đó lại tuần hoàn thấm vào huyết dịch, ngấm vào tất cả các tế bào trong khắp cơ thể. Một thứ cảm giác thoải mái dễ chịu khó có thể miêu tả

được chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh của người nghe trong quá trình này, khiến cho người nghe không còn tâm trí để nghĩ đến tất cả mọi ưu phiền.

A Hoa nhanh chóng say mê thứ cảm giác này, sau khi anh ta ăn uống xong, liền nhắm mắt lại dựa vào ghế, như thể đang nổi trên mặt biển ấm áp.

Nhịp tim phiền muộn củaanh ta cũng dần đập khẽ khàng. A Hoa biết mình đã đến đúng chỗ rồi, anh ta cũng càng hiểu được tại sao Eumenides lại say mê chốn này.

Buổi biểu diễn của côgái dần đến hồi kết, nhưng A Hoa vẫn chưa thấy thỏa thích. Anh ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến.

"Có thể bảo cô gáiđó kéo thêm một lúc được không?"

Nhân viên phục vụ lễphép từ chối anh ta: "Không được đâu, người biểu diễn của chúng tôi mỗi ngày đều có thời gian biểu diễn cố định, anh muốn nghe thì ngày mai lại đến."

"Anh hãy nói hộtôi một chút, tôi là bạn của cô ấy, hôm qua chúng tôi vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau." A Hoa vừa nói vừa nhét tờ tiền một trăm tệ vào trong túi áo trước ngực nhân viên phục vụ, hành động này khiến cho người nhân viên phục vụ không thể nào từ chối yêu cầu của anh ta được.

"Để tôi hỏi giúpanh, anh đợi một lát." Nhân viên phục vụ nói xong bèn đi về hướng sân khấu biểu diễn. Cô gái đang thu dọn nhạc cụ, người nhân viên phục vụ nói thầm bên tai cô mấy câu, cô gái nghĩ một lát, không biết trả lời câu gì, nhân viên phục vụ bèn quay trở lại chỗ A Hoa.

"Xin lỗi, bởi vìphía sau còn có buổi biểu diễn khác, cho nên người kéo đàn violin của chúng tôi không thể biểu diễn tiếp được." Người nhân viên phục vụ cúi người nói với A Hoa, khi ánh mắt thất vọng vừa mới hiện lên trên gương mặt anh ta, thì người nhân viên phục vụ lại mỉm cười nói tiếp, "Nếu anh muốn, có thể đi theo cô gái đó đến phía sau cánh gà, cô ấy bằng lòng kéo vài khúc nhạc cho một mình anh nghe."

A Hoa cũng cười, anh tarút ra hai trăm tệ để trả tiền đồ ăn đặt ở trên bàn, sau đó đứng dậy đi theo cô gái vào phía sau cánh gà.

"Cảm ơn cô."Sau khi đuổi theo được bước chân của cô gái, A Hoa thành thật nói một câu.

"Anh khách sáo quárồi." Cô gái khẽ trả lời, "Anh đã giúp tôi bố trí cuộc phẫu thuật, tôi còn chưa biết cần phải báo đáp anh thế nào đây."

"Tôi chỉ là nhận sựủy thác của người khác thôi." A Hoa nói đúng sự thật.

"Anh là bạn củaanh ấy à?"

"Không … không phải."

Cô gái khẽ há miệng, bộdạng như hơi ngạc nhiên.

"Chúngtôi … " A Hoa gắng giải thích, "Chúng tôi chỉ là có một giao dịch."

"Giao dịch?"Cô gái chau mày, càng cảm thấy băn khoăn.

"Chính là tôi giúpanh ta hoàn thành một việc, anh ta cũng giúp tôi hoàn thành một việc."

"Ồ?" Cô gáihơi nghiêng mặt lại, "Vậy việc mà anh ấy giúp anh hoàn thành rất khó phải không?"

"Việc đó … đối vớitôi vô cùng quan trọng."

Cô gái lộ ra nụ cười,hình như cảm thấy rất hân hoan. A Hoa khẽ xúc động, đoán được suy nghĩ của cô gái. Người đó dùng một việc vô cùng quan trọng để trao đổi sự ủy thác của mình, chứng tỏ mình tương tự cũng rất quan trọng trong lòng người đó nhỉ?

Con đường từ khu vực biểudiễn về phía sau cánh gà không xa, hai người nhanh chóng tiến vào một căn phòng nhỏ.

"Đây là phòng nghỉcủa tôi." Cô gái giới thiệu, "Anh hãy ngồi trên sofa ở

bên tường."

Căn phòng không rộng, ởvị trí sát tường có một chiếc ghế sofa đơn, đối diện là một bàn trang điểm, chắc là nơi cô gái trang điểm trước khi biểu diễn. Ngưu Ngưu đang nằm ở dưới bàn trang điểm để chờ đợi chủ nhân, lúc này đây bèn vui mừng đứng dậy, đuôi ngoáy tít.

A Hoa ngồi xuống ghếsofa, cô gái thì lại lần mò ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trang điểm, sau đó bèn lôi đàn violin ra khỏi hộp, ngồi sẵn tư

thế biểu diễn.

"Anh muốn nghe bảnnhạc nào?" Cô gái hỏi một câu.

Bởi vì không hiểu nhiềuvề âm nhạc, A Hoa chỉ có thể trả lời vẻ bất lực:

"Tôi cũng không biết."

Cô gái nghĩ một látnói: "Vậy tôi kéo cho anh khúc nhạc "Trầm tư" nhé, đây cũng là một khúc nhạc mà anh ấy rất thích."

"Anh ta có hiểu vềâm nhạc không?" A Hoa hình như muốn so sánh điều gì với người đó.

"Anh ấy rất cóthiên phú." Cô gái nói xong câu này bèn nín thở, giây lát sau, tay phải của cô khẽ kéo đàn, tiếng nhạc du dương trầm lắng phát ra.

A Hoa lại một lần nữarơi vào trong cảm giác bị nước biển bao vây, nước biển phẳng lặng mà lại rộng mênh mang, mang theo cảm giác ấm áp thoải mái. Anh ta uể oải mở mắt giữa làn nước, nhìn cô gái đó.

Bởi vì biết rằng cô gáikhông nhìn thấy mình được, cho nên ánh mắt của A Hoa có thể thoải mái nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương.

Đó là một khuôn mặt gầnnhư hoàn mỹ, trắng ngần thanh tú đẹp đẽ, và đôi mắt nhắm nghiền thì lại che lấp được điểm khiếm khuyết duy nhất trên khuôn mặt này.

Nếu như cô gái đó lạicó một đôi mắt trong trẻo, vậy thì sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp thế nào nhỉ? A Hoa không kìm được bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng con ngươi mắt sáng của đối phương sau khi mở mắt, nhưng tầm nhìn của anh ta lại dần dần trở nên mơ hồ trong quá trình này

…

Thế là cả cơ thể anh tatrở nên dập dềnh, rất nhiều thứ đè nén trong lòng cùng biến mất trong tiềm thức, cuối cùng tiến vào một cảnh giới hoàn toàn hư vô. Không biết trạng thái này duy trì bao lâu, cho đến khi anh ta đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh kì lạ muốn kéo anh ta xuống dưới đáy biển sâu, anh ta mới chợt bừng tỉnh.

"A!" A Hoa bấtgiác kinh hãi kêu lên.

"Anh tỉnh rồià?" Giọng cô gái dịu dàng vang lên bên tai anh ta, A Hoa lúc này mới nhận ra thì ra vừa rồi mình đã ngủ say mất. Anh ta cố gắng tập trung ánh mắt nhìn rõ thì ra là Ngưu Ngưu đang lôi kéo mình: Cậu chàng này đang cắn vào ống quần của anh ta, như thể muốn kéo anh ta rời khỏi ghế sofa vậy.

A Hoa muốn học theo độngtác của cô gái, giơ tay ra muốn sờ vào đầu Ngưu Ngưu. Nhưng Ngưu Ngưu lại không chịu, quay người chạy về

phía chủ nhân.

"Ngại quá … "A Hoa ngượng ngùng mỉm cười, "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc là hơn nửatiếng đồng hồ."

A Hoa cảm thấy rất xấuhổ: "Thính giả giống như tôi đây … thật là kém cỏi."

Cô gái lại nói với AHoa: "Không, anh là một thính giả đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn tan chảy vào trong âm nhạc. Vốn dĩ tâm trạng anh rất hỗn loạn, sau khi nghe nhạc thì đã trầm tĩnh hẳn, hơi thở càng lúc càng đều đặn. Thế là tôi đã đổi sang một khúc ru ngủ, bởi vì tôi cảm nhận được anh rất mệt mỏi, anh cần phải ngủ một lúc."

Thì ra là như vậy … AHoa vui mừng thở phào, sau đó anh ta đứng dậy:

"Tôi cần phải đi rồi … Tôi đã làm lỡ không ít thời gian của cô."

"Lỡ thì cũng khônghẳn … Nhưng tôi cũng không giữ anh lại." Cô gái dùng ánh mắt vô hồn nhìn A Hoa, khẽ nói, "Bởi vì có dừng lại lâu hơn nữa thì cuối cùng vẫn cứ đến thời khắc ly biệt."

Tiểu khu Thành Lý ThủyHương nằm ở phía Bắc ngoại ô của tỉnh thành, một con sông nhỏ chảy qua vị trí trung tâm của tiểu khu, khiến cho nhà đầu tư tòa nhà này quảng cáo là "nhà sang trọng nước non hữu tình".

Năm năm trước, A Hoa đã mua một hộ độc thân loại nhỏ ở đây, nhưng anh ta lại rất ít sống ở đây. Trước khi Đặng Hoa bị sát hại, A Hoa gần như dính liền với ông ta như hình với bóng. Cho nên anh ta từ lâu đã quen với cuộc sống phiêu bạt bất định ở bên ngoài, căn hộ chung cư nhỏ

này hình như cũng chỉ là địa điểm cho anh ta để những đồ vật cá nhân mà thôi.

Nhưng tối hôm nay, anhta bắt buộc phải quay trở về căn phòng nhỏ này để ngủ rồi.

Khi A Hoa xuất hiện ở cửacăn hộ thì đã gần nửa đêm, anh ta lục khắp người nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa cửa. Lúc này anh ta mới chợt nhớ ra, sáng nay mình đã giao chìa khóa cho cô gái có tên là Minh Minh đó.

A Hoa đành phải ấnchuông cửa - anh ta đứng ở trước cửa nhà mình, giờ

lại giống như một người khách đến chơi.

May mà Minh Minh nhanhchóng chạy ra mở cửa, sau đó A Hoa lại ngẩn người đứng ở bên ngoài cửa.

Anh ta gần như phảinghi ngờ mình thực sự là người khách rồi, bởi vì cảnh tượng anh ta nhìn thấy trước mắt thực sự không giống với cái "nhà"

đó của mình.

"Nhà" của anhta phải là một căn phòng nhỏ vô cùng bừa bộn, quần áo bẩn vất khắp nơi, trên sàn nhà đầy bụi bặm. Nhưng bây giờ nó lại gọn gàng sạch sẽ giống như là khuê phòng của thiếu nữ đài các.

A Hoa biết sự thay đổilong trời nở đất này chỉ có một loại khả năng, anh ta chuyển ánh mắt kinh ngạc về phía cô gái đang đứng trước mắt đây.

"Thế nào? Kinh ngạclắm phải không?" Minh Minh nở nụ cười giòn tan, vô cùng đắc ý.

A Hoa khẽ"ha" một tiếng, anh ta bước vào phòng, trong lúc đóng cửa liền hỏi: "Cô đang báo đáp tôi phải không?"

"Không." MinhMinh giơ tay ra chỉ vào mũi A Hoa, trả lời với vẻ rất nghiêm túc, "Là căn phòng của anh thực sự quá bừa bộn, bừa bộn đến độ

bất cứ một cô gái nào cũng không thể nào chịu đựng nổi."

Ngoài Đặng Hoa, rất ítngười dám dùng tay chỉ vào mũi A Hoa. Đương nhiên trước đây cũng có kẻ không biết nặng nhẹ từng làm thử, họ thông thường đều bị gãy cổ tay.

Nhưng lần này A Hoa lạichịu đựng lời giáo huấn của đối phương, anh ta thậm chí còn rụt cổ lại, như thể thực sự phạm phải sai lầm. Sau đó anh ta lại chú ý đến những việc khác.

"Cô mặc áo của aithế?" Anh ta trừng mắt nhìn Minh Minh, trên thân hình nhỏ bé của cô gái mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng, vạt áo sơ mi dài đến tận vị trí đầu gối, gần như là chiếc váy liền.

"Lấy được từ trongtủ quần áo đấy." Minh Minh xòe tay ra nói, "Tôi tắm xong thì không có quần áo để thay. Nhưng anh cũng không bị thiệt đâu, tôi đã giặt toàn bộ đồ bẩn tích tụ mấy tháng liền của anh lại rồi."

Trong chiếc áo sơ mimàu trắng, cơ thể nhỏ nhắn của Minh Minh toát ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc, và phần dưới của cô hình như cũng chỉ mặc đồ lót, lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần.

A Hoa cảm thấy một sựham muốn đang rực cháy ở phần bụng dưới của mình, đây là thứ ham muốn mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể

kháng cự nổi, đặc biệt là khi họ gặp phải các loại áp lực từ thế giới bên ngoài, thì lại càng cần phải thông qua loại ham muốn này để phát tiết tâm trạng bị kìm nén.

A Hoa liền kéo MinhMinh vào trước ngực mình, cô gái hơi bất ngờ, liền kêu "a" lên một tiếng, sau đó cô liền nhận ra điều gì đó, bèn mở to mắt nhìn A Hoa, hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập.

Bàn tay A Hoa vuốt vekhuôn mặt Minh Minh, đồng thời anh ta nói: "Mắt cô to thật đấy."

"Có đẹpkhông?" Thật không ngờ Minh Minh lại lộ ra nét mặt e thẹn.

A Hoa lặng lẽ gật đầu,anh ta nhìn vào đôi mắt to đen láy đó, tâm tư chợt xao động …

Chương 3 Đối Đầu Trong Phòng Giam Trải qua một ngày nghỉngơi tĩnh dưỡng, sức khỏe của Hàng Văn Trị đã không còn phải lo ngại gì nữa. Sau khi được ăn một bữa tối đầy dinh dưỡng của bệnh viện trại giam, anh ta bị đưa trở về phòng giam 424.

Trung đội trưởng củakhu trại giam số 4 Trương Hải Phong đích thân áp giải về, sau khi đến phòng giam, anh ta để Hàng Văn Trị và Đỗ Minh Cường ở bên ngoài cửa, một mình bước vào trong phòng giam.

Anh Bình và mọi người lậptức nhất tề đứng dậy, chào rất cung kính:

"Chào quản giáo79!"

79 Trong câu chào củangười Trung Quốc có chữ "hảo" nghĩa là tốt, khỏe.

Trương Hải Phong nhìn mộtlượt mấy phạm nhân, hét lên một tiếng:

"Tốt?

Tốt cái con khỉ!"

Anh Bình và mọi người cảmthấy bầu không khí đè nén, ai nấy đều im thin thít. Tiểu Thuận cúi đầu thật thấp, không dám ngước lên nhìn.

"Giữa đêm hômkhuya khoắt bị điện thoại réo làm cho tỉnh giấc, ngủ còn không được, thì sao có thể tốt được chứ?!" Trương Hải Phong lại đi lên mấy bước, hét thật to, nước bọt sắp bắn vào mặt anh Bình và mọi người.

Mặc dù giọng nói củaTrương Hải Phong rất to, nhưng anh ta cũng chỉ là nhấn mạnh không được ngủ ngon, trong lời nói không hề đề cập đến vấn đề then chốt, điều này khiến cho anh Bình cũng nghiệm ra được ý vị.

Anh ta bèn khẽ nheo mắt, cân nhắc đắn đo câu chữ, lên tiếng: "Quản giáo Trương, cái tên mới đến tối hôm qua tự sát, điều này ai có thể nghĩ

đến được chứ? Không chỉ quản giáo ngủ không ngon, mấy anh em chúng

tôi cũng mệt mỏi suốt cả một đêm, bây giờ đứng thế này, bắp chân còn đang run rẩy nữa kia."

"Các anh cũng biếtmệt à?" Trương Hải Phong liếc mắt nhìn anh Bình, hạ

giọng nói vẻ hăm dọa: "Biết mệt thì bớt bày trò cho tôi!"

"Chúng tôi nào dámbày trò? Sau này mấy người chúng tôi sẽ thay nhau trực ban, chắc chắn là sẽ trông chừng được tên mới đến đó." Anh Bình nhân đà thể hiện thái độ tích cực. Hắc Tử và mọi người cũng vội vàng gật đầu phụ họa.

"Chính là anh nóiđấy nhé, vậy thì tôi sẽ giao người cho anh phụ trách, nếu như sau này còn xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ hỏi tội anh!" Trương Hải Phong nhìn chằm chằm vào anh Bình, nói giọng âm u.

Anh Bình vẫn trấn tĩnhđược, nói cười thản nhiên: "Anh yên tâm đi. Tôi đảm bảo anh ta không thiếu một sợi lông tóc nào đâu."

Trương Hải Phong hìnhnhư rất hài lòng đối với câu trả lời này, bộ mặt khó đăm đăm của anh ta cũng từ từ thả lỏng, thật không ngờ lộ ra ý cười.

Thần kinh của anh Bình và mọi người cũng thả lỏng ra theo, nhưng chính vào lúc này, Trương Hải Phong lại đột nhiên trợn trừng mắt, hạ

giọng trách mắng: "Mấy người các anh nghe cho rõ đây! Sự việc lần này tôi đều ghi sổ cho các anh rồi, sau này sẽ có lúc xử lý! Đừng tưởng các anh không ai chịu mở miệng, thì tôi chỉ có thể giả câm giả điếc đâu!"

Câu nói này rất trịnh trọng, hàm nghĩa trong đó cũng thể hiện rõ: Lần này bởi vì không có ai nói rõ chân tướng sự việc, cho nên mình không có lý do để ra tay tàn độc, nhưng món nợ này đã bị ghi sổ rồi. Sau này một khi bị tóm được sai phạm gì, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính sổ luôn!

Anh Bình vẫn tươi cười,nhưng nụ cười đã cứng đơ lại hồi lâu. Đón nhận ánh mắt sắc nhọn của đối phương, y chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực, như thể bị kim châm vào rất đau đớn.

Trương Hải Phong cứ thếtrừng mắt nhìn đối phương, cho đến tận khi anh Bình cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa cúi đầu xuống, lúc này anh ta mới "hừ" một tiếng, quay người rời khỏi phòng giam.

Anh Bình và mọi ngườinhìn thấy bóng lưng của anh ta khuất dần, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân.

Còn Đỗ Minh Cường đứng ởcửa thì lại có tâm trạng rất vui vẻ. Hắn dỏng tai lên nghe thấy cuộc đối thoại ở trong phòng, biết là sự an toàn của Hàng Văn Trị sau này sẽ được cải thiện lớn, ít ra mấy tên đó trong một khoảng thời gian không dám giày vò anh ta nữa.

"Còn không mau cảmơn quản giáo." Nhìn thấy Trương Hải Phong đã đi đến bên cạnh họ, Hàng Văn Trị vẫn đang đứng ngẩn người, Đỗ Minh Cường khẽ nhắc đối phương một câu.

Hàng Văn Trị chợt bừngtỉnh, cúi người về phía Trương Hải Phong, nói một câu: "Cảm ơn quản giáo đã quan tâm." Trong lúc vội vã, động tác cứng đờ trông thật buồn cười, giống như là bọn quỷ Nhật Bản đã bị cố

tình làm cho xấu xí ở trong phim điện ảnh.

"Được rồi được rồi."Trương Hải Phong xua tay, "Các anh cũng tự mà lo cho mình đi."

Mặc dù nói là "cácanh", nhưng khi nói ánh mắt Trương Hải Phong lại chỉ

nhìn chăm chăm vào một mình Đỗ Minh Cường. Hắn cười hi hi, bộ dạng uể oải như không xảy ra chuyện gì cả.

Trương Hải Phong mặc kệbọn họ, chỉ dặn dò với thuộc hạ của mình: "Áp giải vào." Nói xong bèn cất bước rời khỏi đó. Người quản giáo ở lại áp giải Hàng Văn Trị và Đỗ Minh Cường vào trong phòng giam, sau đó khóa cửa lại rồi rời đi.

"Ôi ôi lại có thểngủ được rồi." Vừa vào trong phòng Đỗ Minh Cường đã vươn vai, sau đó vịn vào thành giường trèo lên giường của mình.

Hắc Tử thản nhiên némra một câu: "Mẹ nó chứ, thật đúng là lợn."

Anh Bình thì lại coinhư không nhìn thấy Đỗ Minh Cường, chỉ nói với Hàng Văn Trị: "Hi, hôm nay mày thích quá nhỉ? Vừa được ngủ giường mềm lại vừa được ăn cơm ngon. Mấy đứa chúng tao thì thật là thê thảm, ở trong phòng giam này cả ngày thấp thỏm lo sợ."

Nghe thấy những lời giễucợt này, nỗi căm hận phẫn uất trong lòng Hàng Văn Trị lại càng tăng lên. Nhưng ban ngày Đỗ Minh Cường đã dặn dò đi dặn dò lại anh ta, sau khi quay trở về phòng giam thì nhất định phải kìm nén nhẫn nại, nếu không thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là mình. Cho nên anh ta chỉ cắn môi nhìn lại đối phương, không hề lên tiếng.

Bởi vì đã bị mất kính,Hàng Văn Trị bây giờ nhìn những thứ ở xa bắt buộc phải nheo mắt lại, ánh mắt cũng do đó mà trở nên mơ hồ. Tiểu Thuận nhìn thấy bộ dáng đó bèn nở nụ cười xấu xa và lên tiếng châm chọc: "Hi, rắn mắt kiếng biến thành con chim sẻ mù rồi."79

79 Chính là rắn hổmang, Tiểu Thuận cố tình khích Hàng Văn Trị.

"Tên nhóc này đúnglà hơi cứng đầu, nhưng cũng biết giữ mồm giữ

miệng đấy." A Sơn coi như là nói đỡ cho Hàng Văn Trị một câu.

Anh Bình cũng gật đầu,giơ tay chỉ vào Hàng Văn Trị nói: "Coi như mày thông minh. Mày có biết không? Trong nhà giam này điều tối kị nhất chính là tố cáo với quản giáo! Nếu như mày dám nói bừa, nỗi khổ mà mấy người anh em chúng ta phải chịu sau này sẽ dồn cả lên đầu mày gấp mấy lần!" Câu nói này thể hiện ra ý tứ mạnh mẽ, bề ngoài là đang khen ngợi đối phương, nhưng trong thực chất lại là sự dọa nạt và thị uy rành rành.

Hàng Văn Trị ngẩn ngườigiây lát, như thể là muốn tìm lại ngôn từ để đối đáp lại với đối phương, nhưng cuối cùng cũng vẫn chẳng nói gì. Sau đó anh ta ngồi vào giường của mình, ngước đầu nhìn trần nhà, mơ màng không biết đang nghĩ gì.

Có lẽ là lời cảnh cáolúc trước của Trương Hải Phong đã có tác dụng, anh Bình và mọi người cũng không tiếp tục làm khó dễ anh ta, chúng tụ lại để chơi bài, đợi đến lúc sau khi tắt đèn mỗi người bèn đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

Suốt cả đêm nay khôngcó chuyện gì xảy ra, đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, đèn ở trong phòng giam bật sáng, đồng thời tiếng chuông cũng vang lên. Phạm nhân ở trong các phòng giam đều bị gọi dậy, vừa than phiền vẫn còn chưa ngủ đủ giấc vừa vội vàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Trong phòng giam 424, động tác của Tiểu Thuận là nhanh nhẹn nhất, cậu ta là người đầu tiên nhảy xuống giường giúp anh Bình lấy sẵn nước đánh răng rửa mặt rồi lại lấy sẵn kem đánh răng đưa đến trước giường của đối phương, sau đó chính mình xếp hàng sau Hắc Tử và A Sơn để đợi đánh răng rửa mặt. Hàng Văn Trị không muốn tụm lại với mấy người đó, bèn nằm thêm ở trên giường một lát. Còn có Đỗ Minh Cường cũng không hề

vội vàng, nhưng mục đích chính của hắn là muốn ngủ thêm một lát, trong trại giam đã vang lên những tiếng ồn ào huyên náo, nhưng hắn lại vẫn có thể ung dung tự tại ngáy khò khò.

Khoảng hai mươi phútsau, có người quản giáo đến trại giam, mở từng cửa phòng giam, đồng thời cầm danh sách tội phạm để gọi tên kiểm tra đối chiếu số người. Lúc này Đỗ Minh Cường mới xuống giường, cùng với Hàng Văn Trị đánh răng rửa mặt qua loa ở bên bể nước.

Hôm nay là ngày làm việc,cả trại giam hơn bốn trăm phạm nhân bị xử

tội nặng sau khi điểm danh tất cả đều tập hợp ở dưới đại sảnh tầng 1.

Đến 6 giờ 30 phút, sáu người quản giáo áp giải những phạm nhân này đến nhà ăn tập thể của trại giam để ăn sáng. Thời gian ăn bữa sáng rất ngắn, 6 giờ 50 phút, các phạm nhân rời khỏi nhà ăn, bị đưa đến một tòa

nhà nhỏ hai tầng ở gần đó, đây chính là khu vực làm việc của trung đội 4, mọi người một tuần năm ngày các phạm nhân đều phải tiến hành lao động cải tạo ở trong tòa nhà nhỏ này.

Hơn bốn trăm người bịphân chia đến sáu phòng xưởng lớn, mỗi người có một chiếc bàn nhỏ để làm việc, đến 7 giờ, công việc lao động của một ngày chính thức bắt đầu.

Hôm qua khi nghỉ ngơi ởbệnh viện, Hàng Văn Trị đã nghe thấy Đỗ Minh Cường giới thiệu tình hình liên quan đến việc lao động cải tạo: Những người lao động trong cùng một xưởng nhóm thành một tổ, sẽ có một người quản giáo giám sát đốc thúc công việc. Đồng thời còn có một phạm nhân được làm lớp trưởng để trợ giúp công việc của quản giáo.

"Nhiệm vụ ngon ăn" này thông thường đều là do thông qua mối quan hệ

để độc chiếm. Trong tổ này, lại phải căn cứ theo từng phòng giam để

chia thành những đội nhỏ, nhiệm vụ lao động mỗi ngày bị chia bình quân cho từng tiểu đội. Và trong cùng một tiểu đội, nhiệm vụ lao động lại được phân tỉ mỉ định mức cho từng người, và định mức này hoàn toàn do

"tiểu đội trưởng" quyết định. Người quản giáo đôn đốc tổ của Hàng Văn Trị họ Hoàng, là một người đàn ông gầy gò ngoài 50 tuổi, bình thường không hay nói, cũng không chủ động bới lỗi của phạm nhân, nhưng nghe nói một khi đã nổi nóng thì vô cùng đáng sợ. "Lớp trưởng" hỗ trợ quản giáo là một tội phạm kinh tế, trước đây nghe nói là một lãnh đạo nhỏ của ngân hàng nào đó, hơn 40 tuổi, béo trắng mập mạp, những phạm nhân khác đều đặt cho anh ta biệt hiệu là "Bánh màn thầu". Cậy thế mình ở

bên ngoài cũng có chút mối quan hệ, cộng thêm trước đây cũng đã quen làm lãnh đạo, "Bánh màn thầu" cũng thực sự coi mình là "lớp trưởng", động một chút là hò hét mắng nhiếc người khác. Nhưng mọi người đều coi thường anh ta, nếu không phải vì e ngại quản giáo, anh ta chắc chắn suốt ngày bị cho ăn đòn.

Trong số phạm nhân, địavị có thực quyền thực sự vẫn là "tiểu đội trưởng"

của từng phòng giam, nhữngngười đó ai cũng là "đại ca" có thể khiến mọi người phục tùng. Hàng Văn Trị vốn suy đoán đội trưởng của phòng giam 424 chắc chắn là anh Bình, nhưng sau khi đến nơi lao động, lại phát hiện ra sự thực không phải như vậy.

"Đỗ Minh Cường,tên mới đến này giao cho mày dẫn dắt, nhiệm vụ hôm nay của hai đứa chúng mày là hai trăm cái, có vấn đề gì không?" Đợi mọi người sau khi ổn định chỗ ngồi, người đứng ra phát hiệu lệnh lại là Hắc Tử. Giọng nói của anh ta cứng như thép, vốn không có bất cứ cơ hội nào để thương lượng cả.

Đỗ Minh Cường bất lựccười khổ não, lên tiếng: "Không vấn đề gì."

Hàng Văn Trị lại có nét mặt như được giải thoát, có thể được phân cùng một tổ với Đỗ Minh Cường, đối với anh ta đã là một kết quả vô cùng lý tưởng rồi.

Hắc Tử lại tiếp tụcphân công: "Tiểu Thuận, mày còn trẻ, chân tay nhanh nhẹn, cũng nhận nhiệm vụ một trăm cái đi; A Sơn, mày tám mươi cái, còn lại thì tao và anh Bình sẽ phân chia nhau."

Tiểu Thuận nhanh nhẹnđáp lời, bộ dạng có vẻ rất tích cực. A Sơn thì lại không nói gì, chỉ lo làm việc của mình.

"Mau bắt tay vàolàm đi!" Đỗ Minh Cường kéo Hàng Văn Trị đang ngơ

ngác, "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì không kịp ăn bữa tối đâu."

Hàng Văn Trị vẫn khônghiểu: "Hai trăm cái rất khó hoàn thành sao?"

Đỗ Minh Cường bĩu môinói: "Định mức mỗi ngày của mỗi tiểu đội là bốn trăm năm mươi cái, hai người chúng ta đã chiếm gần một nửa rồi.

Anh thì lại là người mới chả biết gì cả, anh nói xem, có khó hay không?"

Hàng Văn Trị chớp mắt,nhanh chóng tính toán được con số. Nhiệm vụ

có tất cả bốn trăm năm mươi cái, mình, Đỗ Minh Cường, Tiểu Thuận

mỗi người một trăm cái, A Sơn tám mươi cái, Hắc Tử và anh Bình cộng vào với nhau mới chỉ gánh vác bảy mươi cái, đây cũng là việc quá là thiếu công bằng nhỉ? Nghĩ đến đây, anh ta không kìm được muốn quay đầu lườm hai tên "nhàn hạ" một cái.

Lúc này Đỗ Minh Cườngđã chuyển ghế của mình đến bên cạnh bàn của Hàng Văn Trị, nhìn thấy bộ dạng bực bội bất bình của anh ta, hắn "hi"

một tiếng, nói: "Anh không cần phải nhìn bọn họ. Anh Bình chắc chắn là sẽ không chịu động tay, Hắc Tử là thân tín của y, có thể nhận nhiệm vụ

bảy mươi cái đã là khá lắm rồi."

Quả nhiên anh Bình chỉkhoanh tay, vốn không có ý định làm việc. Thì ra

"đội trưởng" Hắc Tử chỉ là công cụ quản lý của y, trong phòng giam này, vẫn là anh Bình độc chiếm địa vị tôn quý nhất.

"Họ ức hiếp nhữngngười cùng phòng giam, lẽ nào quản giáo không biết sao?" Hàng Văn Trị hạ giọng than phiền.

"Quản giáo biếtcũng không hỏi kĩ thêm, chính họ cũng cần những người như vậy."

Hàng Văn Trị rướn màynhìn Đỗ Minh Cường, như thể không hiểu ý của đối phương, hắn đành phải giải thích thêm: "Những nhân vật giống như

anh Bình có thể trấn áp được những phạm nhân khác ở trong phòng giam, quản giáo là lợi dụng loại người này để tiến hành quản lý đối với các phạm nhân, đồng thời cũng mặc nhận cho họ một số đặc quyền. Ở

trong đây và thế giới bên ngoài không giống nhau, cái gì mà công bằng, đạo lý đều không có tác dụng, ở đây chính là xã hội cá lớn nuốt cá bé, nó có quy tắc vận hành tự thân."

Hàng Văn Trị gật đầu,anh ta cũng không phải là người ngốc nghếch, đối phương chỉ cần nói kỹ một chút, anh ta liền có thể nghĩ thông suốt được những điều sâu xa ở trong đó: Những phạm nhân ở đây làm gì có ai

không phải là kẻ hoành hành ngang ngược chứ? Chỉ có lấy hung bạo để

khống chế hung bạo, để cho người như anh Bình phát huy ra được tác dụng quản lý, mới có thể hình thành được cục diện tương đối ổn định.

Nếu như có dân chủ, công bằng, vậy thì chắc chắn sẽ loạn hết cả.

"Đừng có suy ngẫmlinh tinh nữa, mau làm việc đi." Đỗ Minh Cường lại một lần nữa nhắc nhở Hàng Văn Trị. Đồng thời hắn cũng chuyển dụng cụ lao động của mình đến chiếc bàn này, có một tập giấy cứng, một cuộn dây thừng bện, một chiếc bút chì, một chiếc gọt bút chì, một thước gỗ, một cái kéo và một lọ keo dán.

Hạng mục lao động ởtrong trại giam không cố định, thường thì được quyết định do người quản giáo có thể nhận được công việc gì từ bên ngoài. Dạo này nhiệm vụ lao động của khu trại giam số 4 là làm túi giấy cứng, chính là loại túi xách để đựng những món đồ nhỏ mà các quầy hàng bán ở trong trung tâm mua sắm thường tặng miễn phí.

Đỗ Minh Cường tự làm mẫutrước một chiếc túi giấy, qua đó để giảng giải cho Hàng Văn Trị cả quá trình thực hiện: Trước tiên hãy căn cứ theo kích cỡ mặc định, dùng bút chì vẽ sẵn đường kẻ, sau đó dùng kéo để cắt, gấp xong thì lấy keo dán lại.

Tiếp đến là phải đi đếnchỗ máy dập lỗ để gắn một lỗ kim loại, máy dập lỗ thì mỗi xưởng có một cái, do phạm nhân kĩ thuật chuyên môn thao tác vận hành.

Sau khi dập lỗ xong, xỏsợi dây thừng bện vào trong lỗ tròn để có thể

xách được, như vậy là chiếc túi giấy cứng đã được hoàn thành.

Hoàn thành một chuỗicông việc này, một phạm nhân làm việc thành thạo thường phải mất thời gian năm, sáu phút, một người tay chân vụng về thì lại phải mất bảy, tám phút thậm chí còn lâu hơn.

"Anh làm thửđi." Sau khi làm mẫu xong, Đỗ Minh Cường hất cằm về

phía Hàng Văn Trị. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, chuẩn bị

tính giờ cho đối phương.

Hàng Văn Trị cầm chiếcbút chì mới được phát của mình, nhét vào trong chiếc gọt bút chì xoay hơn mười vòng, sau đó tay trái cầm thước gỗ đo ướm ở trên giấy. Anh ta hạ thước rất chuẩn xác, gần như không cần điều chỉnh, chiếc bút chì ở tay phải đã vạch thẳng lên, động tác vô cùng thành thục.

"Ơ?" Đỗ MinhCường vừa nhìn thấy bộ dạng này không kìm nổi kinh ngạc mở to mắt, "Trước đây anh đã từng làm công việc này à?"

"Tôi là người làmvề thiết kế mà, cả ngày đều vẽ sơ đồ công trình, vẽ thứ

này chẳng phải là việc cỏn con sao?" Trong lúc nói, động tác của Hàng Văn Trị vẫn không dừng lại, nhanh chóng vẽ rõ nét đường viền trên giấy, sau đó anh ta ngậm bút vào trong miệng, rồi lại đổi sang cái kéo và bắt đầu cắt.

"Phải rồi phải rồi,tôi đã quên mất nghề nghiệp của anh." Đỗ Minh Cường vỗ vào đầu mình nói, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng.

Cần phải biết rằng bước quan trọng nhất của việc chế tác túi giấy chính là vẽ đường cơ bản thật rõ ràng chuẩn xác, Hàng Văn Trị coi bước này là việc cỏn con, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ nâng cao được hiệu suất làm việc của anh ta.

Quả nhiên, sau khi làmxong một túi giấy, Hàng Văn Trị chỉ dùng thời gian là năm phút rưỡi, chuyện này đối với người mới lần đầu tiên bắt tay vào làm có thể coi là một thành tích rất đáng nể. Đỗ Minh Cường toét miệng, thần sắc vui vẻ: "Được rồi được rồi, vốn dĩ tôi còn đang buồn rầu vì sợ sẽ bị anh kéo tụt lại, bây giờ xem ra, hi hi, anh còn làm nhanh hơn tôi nữa kia."

Hàng Văn Trị cũng bậtcười, từ sau khi anh ta bước vào nhà tù, đây là lần đầu tiên anh ta nở ra nụ cười thực lòng như vậy. Có thể nhận được lời khen ngợi của Đỗ Minh Cường, hình như khiến anh ta vô cùng vui sướng, có lẽ là bởi vì đối phương đã giúp anh ta một lần, còn anh ta cuối cùng cũng đã tìm thấy được một cách thức có thể báo đáp lại.

"Được rồi, tôikhông nói nhiều với anh nữa, chúng ta mau tranh thủ thời gian làm việc đi." Đỗ Minh Cường đứng dậy chuẩn bị quay trở về chỗ

ngồi của mình, trong khi thu dọn đồ, hắn lại dặn dò, "Những công cụ này anh cần phải bảo quản cẩn thận, mất đồ là một việc rất lớn đấy."

Hàng Văn Trị gật đầu: "Anh yên tâm đi, con người tôi không phải là người cẩu thả đâu."

Đỗ Minh Cường nói tiếp: "Đặc biệt là bút chì, quyết không thể làm mất, đầu bút dù cuối cùng không dùng được cũng vẫn nộp trở lại."

"Đầu mẩu bút chìcũng phải nộp lại à?" Hàng Văn Trị chép miệng, "Thế

thì cũng bủn xỉn quá nhỉ?"

"Không phải là vấnđề bủn xỉn hay không, mà để an toàn." Đỗ Minh Cường trịnh trọng nói, "Ở đây đâu đâu cũng là những kẻ liều mạng, một đầu mẩu bút chì cũng có thể trở thành hung khí gây thương tích cho người khác!"

"Ồ." Nét mặtHàng Văn Trị cũng trở nên nghiêm túc. Khi bút chì bị vót nhọn đầu đúng là có thể làm bị thương người khác, hơn nữa trong khu vực mẫn cảm như thế này, nhất định phải quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với những đồ vật nguy hiểm như thế này. Anh ta nhớ lại tay cầm của bàn chải đánh răng được phát trong phòng giam cũng rất ngắn, đầu cán lại tròn tròn, chắc là cũng suy xét từ góc độ an toàn nhỉ.

Không chỉ như vậy, cáccông cụ khác lúc này đang dùng, bất luận là thước gỗ, kéo hay là gọt bút chì, cũng đều đã có những biện pháp đề

phòng đặc biệt: Hai đầu thước gỗ đều là hình vòng cung rất tù; kéo thì được bọc bằng một vỏ bằng nhựa tròn xoe, trông giống như là đồ chơi trẻ em vậy, và độ sắc của lưỡi kéo cũng chỉ có thể dùng để cắt giấy mà thôi; gọt bút chì thì thực sự là một thứ đồ chơi trẻ em, phần gọt bút chì bị

ẩn sâu ở trong con búp bê bằng sứ, bút chì cần phải nhét vào trong miệng của con búp bê để gọt, còn vỏ bút chì thì tạm thời giữ lại ở trong bụng của con búp bê. Trừ khi anh đập vỡ con búp bê, nếu không thì vốn không thể nào tiếp xúc được với lưỡi dao ở bên trong.

Xem ra công cụ nguy hiểmduy nhất mà phạm nhân có thể tiếp xúc được đúng là chiếc bút chì ở trong tay, tiến hành quản lý khắt khe đối với việc này cũng không phải là quá đáng.

Đỗ Minh Cường nhìn thấysự thay đổi trên nét mặt của Hàng Văn Trị, biết rằng đối phương đã có sự coi trọng cần thiết đối với thứ này. Lúc này hắn mới yên tâm rời đi. Sau đó mỗi người tự cúi đầu bận rộn làm việc của mình, không cần thiết phải nhìn đồng hồ nhiều hơn nữa.

Trong khoảng thời giannày, quản giáo Hoàng chuyển một chiếc ghế ngồi ở cửa nhà xưởng, chấp hành công việc quản lý giám sát của mình. Thực ra ông ta cũng không cần phải quá vất vả, bởi vì bốn máy quay camera trong nhà xưởng sẽ kịp thời truyền tải tình hình đến phòng Giám sát, cho nên rất ít phạm nhân dám giở trò tác oai tác quái ở trong nhà xưởng.

Khu vực điểm mù duy nhấtcủa máy giám sát chính là nhà vệ sinh độc lập ở nhà xưởng, xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư của phạm nhân, khu vực này không lắp máy quay camera. Nhưng nhà vệ sinh này gần như là hoàn toàn bịt kín, ngoài cánh cửa hướng thẳng ra nhà xưởng, ngay cả một ô cửa sổ liên thông với thế giới bên ngoài cũng không có, cho nên vốn không cần lo lắng phạm nhân sẽ trốn thoát ra ngoài nhà xưởng từ

phòng vệ sinh này.

Lớp trưởng "Bánhmàn thầu" đang khoanh tay sau lưng đi đi lại lại trong nhà xưởng, bộ dạng cứ y như thật. Nhìn thấy ai nhàn hạ một chút anh ta

liền đi lên trách mắng vài câu. Nhưng anh ta cũng chỉ dám chọn những người dễ bắt nạt, nhân vật giống như anh Bình cho dù có gác chân lên bàn làm việc, "Bánh màn thầu" cũng chẳng có gan để nói gì cả.

Đến 11 giờ trưa, quảngiáo Hoàng đứng dậy, ông ta lôi ra một chiếc còi và thổi "tít" một tiếng dài.

Trong nhà xưởng liềnvang lên những tiếng hoan hô, các phạm nhân lao động suốt cả buổi sáng nghiêng đầu duỗi chân, thả lỏng cơ bắp và thần kinh mệt mỏi của mình. Đối với họ, tiếng còi này nghe còn tuyệt diệu hơn cả âm nhạc, bởi vì khi nó vang lên có nghĩa là cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến rồi.

"Ồn ào gì thế? Tấtcả im lặng cho tôi, thu dọn công cụ của mình, xếp hàng ra khỏi cửa!" "Bánh màn thầu" vừa hét lên vừa vội vàng đi đến cửa nhà xưởng, lấy ra bốn thùng lớn để ở trước cửa, những thùng này là để

thu lại thước gỗ, kéo, bút chì và gọt bút chì.

Những phạm nhân ồn àohuyên náo xếp hàng, trong lúc đó, quản giáo Hoàng, "Bánh màn thầu" hoặc là những vị đại ca ở phòng giam thỉnh thoảng vang lên mấy câu trách mắng, mọi người mới dần trật tự trở lại.

Đỗ Minh Cường vốn địnhcùng giao nộp công cụ với Hàng Văn Trị, nhưng động tác hơi chậm một chút, đã bị mấy phạm nhân nóng lòng muốn được ăn cơm chen vào giữa đội ngũ. Thế là đành phải nhẫn nại theo đội ngũ nhích từng chút một về phía trước. Nhìn thấy Hàng Văn Trị

ở phía trước cuối cùng cũng đã xếp đến hàng đầu tiên, đang đặt công cụ

vào mấy thùng đó. Chợt nghe thấy tiếng "Bánh màn thầu" hét lên: "Bút chì của anh sao thế?!"

Đỗ Minh Cường lo lắngchau mày, hắn đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn bút chì với Hàng Văn Trị, lẽ nào đối phương vẫn cứ xảy ra sai sót sao?

Còn Hàng Văn Trị thì lạimiễn cưỡng giải thích gì đó, giọng nói rụt rè sợ

hãi: "Tôi chỉ là do thói quen, cứ hay cho bút chì vào miệng cắn … "

Đỗ Minh Cường thò ra khỏihàng nhìn về phía trước, thấy trong tay

"Bánh màn thầu" đang nắm chặt chiếc bút chì mà Hàng Văn Trị vừa mới đặt xuống, khuôn mặt vô cùng ghê tởm. Nguyên nhân tạo nên sự ghê tởm của anh ta cũng rất rõ ràng: Phần đuôi của chiếc bút chì đó đầy vết răng, đã bị cắn nát.

"Một chiếc bút chìmới tinh, chưa dùng được bao nhiêu đã bị anh cắn thành thế này, anh thấy có tởm không chứ?" "Bánh màn thầu" dùng đuôi bút chì chọc vào mặt Hàng Văn Trị chửi bới.

Hàng Văn Trị biết mìnhđuối lý, đỏ mặt không biết làm thế nào cho ổn thỏa. Trước kia anh ta dùng bút chì có bao giờ lại nghĩ đến còn cần phải trả lại chứ? Cho nên đã tạo thành thói quen cắn đuôi bút, bây giờ chiếc bút này đã bị cắn thành ra như vậy, đối với người khác thì quả thực là không thể nào dùng được nữa.

"Chiếc bút nàychúng tôi chẳng muốn động vào đâu. Màn thầu, anh phải để chiếc bút này sang một bên, buổi chiều trả lại cho anh ta dùng." Đỗ

Minh Cường lúc này đón lời, lên tiếng. Ngoài mặt anh ta thể hiện là đang phàn nàn, trên thực tế là đưa ra một phương án giải quyết khả thi, coi như là giải vây cho Hàng Văn Trị.

Quản giáo Hoàng nghe thấynhững lời này của Đỗ Minh Cường, bèn đứng bên gật đầu, nói với "Bánh màn thầu": "Cứ làm như vậy đi." Chỉ

cần công cụ không bị thất lạc, đối với những sự việc nhỏ nhặt như thế

này, ông ta cũng chẳng muốn quản lý nhiều.

Quản giáo đã lên tiếng,"Bánh màn thầu" cũng không tiện nói thêm gì nữa. Anh ta đành phải ném chiếc bút này vào một góc thùng, đồng thời

trừng mắt nhìn Hàng Văn Trị một cái, làu bàu: "Mày tuổi chó à? Làm việc lại còn cần phải mài răng?"

Hàng Văn Trị cũng khôngtranh cãi gì với đối phương nữa, chỉ mỉm cười nhận lỗi, sau đó quay lại gật đầu với Đỗ Minh Cường, biểu thị sự cảm ơn.

Ngày đầu tiên đi làm, mặcdù mắc một lỗi nhỏ, nhưng cũng coi như là đã qua được rồi. Sau khi tất cả các phạm nhân đã giao nộp hết công cụ lao động, thì lại tập hợp ở nhà ăn tập thể dưới sự áp giải của những người quản giáo để ăn bữa trưa.

Thức ăn mặc dù rất đơngiản, nhưng trải qua cả buổi sáng làm việc, những người phạm nhân đều đã đói mềm, ai nấy đều ăn ngấu nghiến, trông rất ngon lành.

Thời gian ăn trưa thìđược dài hơn. Sau khi ăn xong, từng nhóm phạm nhân hai, ba người túm tụm lại cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. Đỗ

Minh Cường tìm đến chỗ Hàng Văn Trị, kể cho đối phương nghe quy tắc sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày ở trong tù.

Thì ra trong tù cũng giốngnhư ở bên ngoài, thực hiện chế độ năm ngày làm việc trong một tuần. Từ thứ hai đến thứ sáu các phạm nhân đều phải tiến hành lao động cải tạo, một ngày ba bữa đều ăn ở trong nhà ăn. Thứ

bảy và chủ nhật là ngày nghỉ, hai ngày này phần lớn quản giáo đều không đi làm, nhà ăn cũng nghỉ. Cho nên các phạm nhân chỉ có thể cả

ngày ngồi ở trong phòng giam, tất cả đồ ăn cũng được chuẩn bị từ trước.

Hàng Văn Trị nhớ ra khimình vừa đến trại giam, các phạm nhân đều ở

trong phòng giam nhàn hạ không làm gì, bữa tối cũng có người đẩy xe thức ăn đưa đến phòng, thì ra là vào ngày nghỉ.

Đến khoảng 12 giờ 50phút, quản giáo thổi một tiếng còi, tuyên bố kết thúc giờ nghỉ trưa. Các phạm nhân lại xếp hàng đi đến tòa lầu công

xưởng, bắt đầu công việc buổi chiều.

Hắc Tử phân công nhiệmvụ cho mình ít nhất, cộng thêm anh Bình đôi khi thực sự quá rảnh rỗi tay chân, cũng động tay làm giúp gã một vài cái.

Cho nên, nhiệm vụ của gã xong sớm nhất. Nhưng theo quy định, mỗi tiểu đội phải đợi sau khi làm xong hết bốn trăm năm mươi túi giấy, do nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn hay không mới có thể được rời khỏi nhà xưởng, trở về phòng giam nghỉ ngơi trước.

A Sơn không lâu saucũng hoàn thành xong tám mươi cái của anh ta, bèn cùng ngồi trò chuyện nghỉ ngơi với Hắc Tử và anh Bình. Chỉ còn lại Đỗ

Minh Cường, Hàng Văn Trị và Tiểu Thuận vẫn đang vùi đầu làm việc.

Hiệu suất công việc của ba người này gần như đều nhau, cho đến tận hơn 5 giờ chiều, nhiệm vụ của cả tiểu đội cuối cùng cũng đã hoàn thành.

"Được đấy, taychân cũng nhanh nhẹn đấy." Hắc Tử liếc nhìn Hàng Văn Trị, hình như hơi ngạc nhiên đối với biểu hiện của đối phương, sau đó gã lại đá Tiểu Thuận một cái, "Này, ôm cho tao, tao với mày đưa đi kiểm hàng."

Tiểu Thuận bèn cúi ngườiôm tất cả chồng túi giấy lên, đi theo Hắc Tử về

phía cửa nhà xưởng. Ở cửa, người phụ trách công việc béo bở kiểm hàng đương nhiên lại bị "Bánh màn thầu" giành lấy. Tiểu Thuận đặt chồng túi giấy cao ngất ngưởng xuống bàn, "Bánh màn thầu" bèn đứng dậy bắt đầu kiểm tra.

Phương thức kiểm tracũng rất đơn giản, trước tiên xem xem độ dính kết của chiếc túi, nút sợi dây thừng có đầy đủ không, sau đó cầm một tập túi giấy nhét vào sản phẩm đạt tiêu chuẩn, xếp thành một tập vỗ vỗ xuống bàn, xem xem kích thước có đạt yêu cầu hay không. "Bánh màn thầu"

mặc dù tính cách rất đáng ghét nhưng làm công việc này thì lại rất nghiêm túc, chắc là muốn thể hiện tốt trước mặt quản giáo.

Anh Bình uể oải dựa vàoghế làm việc, liếc mắt nhìn quá trình kiểm hàng ở cửa. Giây lát sau anh ta cười khẩy một tiếng, nói: "Xì, hình như không qua cửa rồi."

Anh ta nói câu này rấtto, như thể cố ý muốn cho những người xung quanh nghe thấy. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị vốn đang nói chuyện phiếm với nhau, nghe thấy câu này bèn ngẩng đầu lên, dồn ánh mắt chăm chú về phía cửa nhà xưởng.

Quả nhiên, "Bánhmàn thầu" đang sa sầm mặt vứt một số túi giấy từ trên bàn xuống, miệng lẩm bẩm, mặc dù nghe không rõ là nói gì, nhưng chắc chắn là chẳng có câu nào tử tế.

Hắc Tử cũng há miệng,nhìn khẩu hình chắc là chửi tục, sau đó gã quay trở lại, Tiểu Thuận thì lại quỳ xổm xuống dưới đất để nhặt từng cái túi giấy lên, ước lượng khoảng, hai mươi, ba mươi cái.

Một lát sau Hắc Tử quaytrở lại khu vực làm việc của phòng giam 424.

Ánh mắt gã quét tới Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị, sắc mặt sa sầm, nói: "Công việc của hai đứa chúng mày không đạt tiêu chuẩn, lát nữa ở

lại làm thêm đi!" Gã vừa nói dứt lời, Tiểu Thuận cũng quay trở lại, cậu ta ném những chiếc túi giấy vừa mới nhặt lên vào bàn của Hàng Văn Trị, nét mặt vui mừng hớn hở trước tai họa của người khác.

Thoạt tiên Hàng Văn Trịngẩn người, tiếp đến không nhịn được lại hỏi:

"Sao anh biết là của hai người chúng tôi không đạt tiêu chuẩn?" Anh ta làm túi giấy rất cẩn thận, tự tin là không làm ra sản phẩm lỗi.

"Mày còn dám khôngphục à? Trong đội của chúng ta chỉ có mày là người mới, ngoài mày thì còn có ai làm lỗi chứ? Hắc Tử trừng mắt trách mắng, sau đó gã lại quay sang chửi Đỗ Minh Cường, "Bảo mày hướng dẫn cho người mới là đã coi trọng mày rồi, thế mà mày lại hướng dẫn thành ra thế này à? Mẹ kiếp, công vệc này hai đứa chúng mày cùng phải làm bù!" Hàng Văn Trị chỉ cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, trong khoảnh

khắc phải chịu một bụng ấm ức. Chỉ bởi vì mình là người mới, thì chắc chắn làm ra hàng lỗi sao? Hơn nữa, nếu mọi người cùng đưa đi kiểm tra xảy ra vấn đề, ít ra cũng phải là mọi người cùng gánh vác trách nhiệm, sao có thể lại võ đoán dồn tất cả những sai sót về phía mình chứ? Hơn nữa, bởi vì việc này lại còn liên lụy khiến Đỗ Minh Cường cùng chịu phạt, càng khiến cho anh ta không thể tiếp nhận được.

"Tôi chính làkhông phục!" Anh ta cuối cùng cũng không kìm được đứng bật dậy, rướn cổ lên cãi lại một câu.

Hắc Tử nhìn bộ dạng củaHàng Văn Trị không tức giận mà lại bật cười:

"Ha, giỏi đấy! Cảm thấy có quản giáo chống lưng cho mày, gan to ra rồi phải không? Được, chúng ta hãy xem quản giáo nói thế nào, Tiểu Thuận, mau gọi quản giáo lại đây!"

Tiểu Thuận lập tức chạyvề phía cửa, vừa chạy vừa hét: "Báo cáo quản giáo, ở đây có kẻ mới đến không phục quản lý!"

Quản giáo Hoàng cũngđang chú ý đến động tĩnh ở đằng này, Tiểu Thuận gọi như vậy, ông ta lập tức cầm dùi cui bước nhanh đến. "Bánh màn thầu" lại lúc lắc mông đi theo phía sau ông ta.

Anh Bình và A Sơn đứngdậy, bày ra tư thế cung kính đón tiếp. Đỗ Minh Cường thì lại bất lực lắc đầu, cũng đứng ở bên cạnh Hàng Văn Trị.

"Có chuyệngì?" Người quản giáo gầy gò hỏi một câu, thái độ vẫn coi như là hòa nhã.

Hắc Tử hội báo: "Tên phạm nhân mới này làm ra sản phẩm lỗi, tôi bố trí nó làm thêm để bù vào, nó không phục."

"Ồ. Anh mới đếnà?" Quản giáo Hoàng nhìn Hàng Văn Trị một cái, sau đó dùng giọng điệu giải thích nói, "Sản xuất trong trại giam cũng có nhiệm vụ, làm ra sản phẩm lỗi thì phải làm bù, đây là chế độ."

"Nhưng những sảnphẩm lỗi đó chưa chắc đã là do tôi làm, tại sao một mình tôi lại phải gánh chịu?" Hàng Văn Trị biện hộ cho mình, trước mặt quản giáo, anh ta cũng không dám nói quá chắc chắn, chỉ dùng từ "chưa chắc".

Quản giáo Hoàng cũngkhông muốn tranh luận với anh ta, chỉ quay đầu hỏi "Bánh màn thầu" một câu: "Phòng giam này đã bao lâu chưa làm ra sản phẩm lỗi rồi?"

"Khoảng hơn mộttháng rồi." Màn thầu trả lời, nghĩ một lát rồi bổ sung,

"Trước đây cho dù có sản phẩm lỗi, cũng chỉ có một hai cái, chưa bao giờ có nhiều như tình trạng ngày hôm nay."

Quản giáo Hoàng lạiquay sang nhìn Hàng Văn Trị, ánh mắt từ từ trở nên sắc lạnh, lộ ra khí chất dù không nổi nóng nhưng cũng khiến người khác sợ hãi.

Trong lòng Hàng Văn Trịcảm thấy vô cùng nặng nề, có nỗi khổ mà không thể nào nói ra được. Ý tứ mà quản giáo muốn thể hiện ra đã quá rõ ràng, tiểu đội này hơn một tháng chưa từng làm ra sản phẩm lỗi, lần này thì lại có nhiều sản phẩm lỗi như vậy, mà hôm nay vừa vặn lại là ngày đầu tiên mình đi làm, trách nhiệm ở trong đây gần như là không cần nói đã quá rõ ràng.

Dù là chính Hàng Văn Trịcũng khó có thể nảy sinh sự nghi ngờ đối với mối quan hệ logic như vậy.

"Cậu còn có điềugì cần nói nữa không?" Quản giáo Hoàng lạnh lùng hỏi ngược lại.

Hàng Văn Trị cúi đầu, lặngim không nói.

Thấy đối phương khôngphản bác nữa, quản giáo Hoàng bèn hài lòng hừ

một tiếng. Sau đó ông ta lại nhìn Hắc Tử nói: "Về việc này, anh làm đội trưởng cũng có trách nhiệm. Anh biết rõ anh ta là người mới, tại sao không hướng dẫn anh ta thêm? Sự cố sản xuất như thế này lẽ ra cần phải tiêu diệt từ trong trứng nước chứ?"

Hắc Tử lập tức hùng hồntrả lời: "Báo cáo quản giáo: Tôi đã bố trí học viên có kỹ thuật tốt nhất ở trong nhóm để giúp đỡ anh ta, nhưng không ngờ lại vẫn xảy ra vấn đề này."

"Ồ? Anh bố trí ngườinào?"

Hắc Tử chỉ vào Đỗ MinhCường, còn hắn thì há miệng ra chủ động nói,

"Tôi."

"Anh chính làkhông có trách nhiệm." Quản giáo Hoàng lộ ra ngữ khí bất mãn.

"Anh ta chỉ quantâm đến nhiệm vụ của mình thôi!" Tiểu Thuận ở bên cạnh cũng mách lẻo, "Anh ta chỉ làm mẫu cho người mới đến có một lần, sau đó liền bỏ mặc."

Đỗ Minh Cường cười ảonão, hắn không thể không thừa nhận lời đối phương nói đúng là sự thực.

"Quản giáo, việcnày không liên quan tới chúng tôi, muốn phạt thì cứ

phạt hai người bọn họ." Anh Bình lúc này cũng lên tiếng, thái độ tỉnh bơ.

"Ừm." Quảngiáo Hoàng gật đầu, "Thế thì để hai người bọn họ ở lại làm thêm."

Hắc Tử đáp lời,"Đã hiểu." Đợi khi quản giáo và "Bánh màn thầu" quay người bước đi, khóe môi gã mới nhếch lên nụ cười đểu giả.

Hàng Văn Trị vẫn đứngyên ở đó, bộ dạng có chút không cam tâm. Đỗ

Minh Cường kéo tay anh ta, nói: "Mau làm việc đi, công việc này e là một tiếng đồng hồ cũng không làm xong đấy."

Hàng Văn Trị nuốt nướcbọt, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết cần phải nói từ đâu. Sau khi ngẩn người giây lát đành phải ngoan ngoãn bày công cụ ra, bắt đầu làm việc trở lại.

Những phạm nhân kháclúc này cũng lần lượt làm xong, sau khi thông qua được kiểm định thì xếp hàng để đến nhà ăn ăn bữa tối. Mười phút sau, cả gian nhà xưởng rộng lớn đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị.

Giữa bầu không khí yên ắngđột nhiên nghe thấy tiếng kêu khe khẽ lục cục, Hàng Văn Trị ngẩn người, sau đó liền hiểu ngay là bụng của Đỗ

Minh Cường đang sôi. Anh ta nhìn đối phương với ánh mắt đồng tình và xin lỗi.

"Ôi." Đỗ MinhCường thở dài, "Tối nay phải nhịn đói rồi."

"Sao cơ? Ngay cả bữatối cũng không cho ăn nữa sao?" Hàng Văn Trị

thắc mắc.

Đỗ Minh Cường nhún vai: "Nhà ăn không đợi chúng ta đâu, cứ đến giờ

là tan ca."

Hàng Văn Trị nghĩ mộtlát cũng cảm thấy có gì không ổn, vội nói: "Vậy thì chúng ta cần phải đi ăn cơm trước chứ. Ăn tối xong thì quay trở lại làm thêm không được sao?"

"Quản giáo hãy cònđợi để tan ca đấy, anh có thể để cho họ đợi chúng ta sao?" Đỗ Minh Cường hất cằm về phía cửa, quản giáo Hoàng đang ngồi thảnh thơi trên ghế, nét mặt đã rất là khó chịu.

Hàng Văn Trị khẽ "ồ"một tiếng, đã thoáng hiểu ra vấn đề. Giây lát sau anh ta lại truy hỏi: "Vậy nếu chúng ta cứ mãi không làm xong, quản giáo cũng cứ thế ngồi chờ ở đây à?"

Đỗ Minh Cường bật cười"hi hi": "Quản giáo có thể ngốc nghếch được thế sao? Ông ta nhiều nhất cũng chỉ chờ đến thời gian tan ca, 6 giờ chắc chắn là sẽ đi về. Nếu như hai người chúng ta làm không xong, thì phải cộng thêm vào lượng công việc của ngày mai. Ngày mai vẫn làm không xong. Buổi tối tiếp tục tăng ca, đến lúc đó vẫn là không có cơm ăn!"

Hàng Văn Trị nhăn mũi,đã hiểu rõ được tình thế nghiêm trọng, động tác làm nhanh hơn. Nhưng sau khi làm xong vài túi giấy, anh ta lại không kìm được, lại lên tiếng: "Tôi vẫn cảm thấy việc này có gì đó không phải."

"Gì vậy?" ĐỗMinh Cường rướn mày nhìn anh ta, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc.

Hàng Văn Trị cắn chiếcbút chì vào trong miệng do dự giây lát rồi nói:

"Những sản phẩm lỗi này thực sự không phải do tôi làm đâu."

Đỗ Minh Cường không nóigì. Hàng Văn Trị không hiểu được ý tứ của đối phương, bèn bóc một túi giấy lỗi ra giải thích: "Anh nhìn này, chiếc túi này hoàn toàn được gấp theo đường cơ bản đã vẽ sẵn. Kích cỡ không đúng, vậy chắc chắn là do đường cơ bản có vấn đề. Tôi lần đầu tiên làm công việc này, nếu nói ở khâu khác xảy ra sai sót thì còn được, nhưng đường cơ bản thì quyết không thể nào vẽ nhầm được."

Đỗ Minh Cường vẫn khôngnói gì, chỉ nhìn đối phương.

"Anh không tin à?Tôi vẽ bản đồ đã vẽ bao nhiêu năm rồi!" Hàng Văn Trị

hơi cuống, anh ta lấy chiếc bút đang ngậm trong miệng xuống, xoẹt xoẹt mấy đường, vẽ ra hai ký hiệu ở trên chiếc túi giấy đã bị bỏ đi, nói với Đỗ

Minh Cường, "Anh đo xem, khoảng cách giữa hai đường thẳng này là 30

cm, sự sai lệch sẽ không vượt quá 0,5 cm."

Đỗ Minh Cường cầm thướcgỗ lên đo thật, quả nhiên là 30 cm, rất chuẩn xác.

"Anh thấy đấy, tôikhông cần thước mà có thể vẽ chuẩn như vậy, cầm thước liệu có thể vẽ sai được sao?!" Hàng Văn Trị nóng lòng muốn chứng minh bản thân mình.

Đỗ Minh Cường cuối cùngcũng lên tiếng, và khi hắn mở miệng, trên mặt cũng mang theo nụ cười khổ não vẻ bất lực.

"Anh thực sự tưởngrằng sự việc hôm nay là có người làm ra sản phẩm lỗi sao?"

Trong lời nói của đốiphương có ẩn ý, Hàng Văn Trị ngẩn người, bộ dạng đang cố gắng suy nghĩ. Đỗ Minh Cường lúc này lại nói tiếp: "Đây là bọn Hắc Tử cố tình gài tang vật đấy."

"Cố tình?"Hàng Văn Trị chớp mắt, "Bọn họ cố ý làm ra những sản phẩm lỗi này, chính là để cho chúng ta không ăn được cơm tối sao?"

"Không kịp ăn cơmtối, hi hi, vậy thì cũng chẳng sao." Ánh mắt Đỗ Minh Cường dần trở nên đăm chiêu, "Chỉ sợ phía sau còn có kịch hay nữa kìa."

"Cái này … là ýgì?" Hàng Văn Trị không kìm nổi cảm giác hơi sợ hãi.

"Anh cũng không tựnghĩ xem, hôm qua bọn họ giày vò anh như vậy, kết quả là đã bị tôi xen vào, họ có thể cứ thế cho qua được sao?"

Hàng Văn Trị phẫn nộ hỏingược lại: "Nhưng bọn họ còn muốn như thế

nào?

Quản giáo Trương chẳngphải đã cảnh cáo bọn họ rồi sao?"

"Chính là vướng mắclời cảnh cáo của quản giáo Trương, họ mới bày ra vở kịch này." Đỗ Minh Cường phân tích, "Tối nay nếu như trong phòng giam lại xảy ra sự xung đột nào, bọn chúng có thể gán cho chúng ta tội danh "không phục lao động cải tạo, nuôi lòng khiêu chiến báo thù.""

"Là như vậyà!" Hàng Văn Trị nhíu lông mày, càng nghĩ càng thấy có lý, lộ ra thần sắc vừa tức giận vừa sợ hãi. Đỗ Minh Cường thấy vậy bèn khẽ

vỗ vào vai anh ta: "Nhưng anh cũng không cần lo lắng, lần này bọn họ

chủ yếu là nhằm vào tôi."

Hàng Văn Trị ngước đầunhìn đối phương, trong ánh mắt thể hiện sự băn khoăn nghi hoặc.

"Nếu như chỉ cầnlà muốn xử lý anh, cần gì phải sắp xếp cho hai chúng ta vào một tổ chứ? Nhìn thế trận này, rõ ràng là muốn ra tay với tôi mà.

Cho nên anh chỉ cần đừng chống đối lại bọn chúng, thì bọn chúng sẽ

không làm gì anh đâu." Nghe Đỗ Minh Cường nói vậy, trong lòng Hàng Văn Trị lại trào dâng chí khí hào kiệt, trợn mắt lên nói, "Chả nhẽ tôi cứ

thế mà nhìn bọn chúng xử lý anh sao? Bọn chúng cũng không được ức hiếp người quá đáng, đến lúc đó cùng lắm là tôi liều mạng với bọn chúng, dù sao tôi vốn cũng đã không muốn sống nữa rồi!"

Đỗ Minh Cường mỉm cười,rất khen ngợi đối với thái độ đồng cam cộng khổ này của Hàng Văn Trị. Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu khuyên nhủ:

"Tại sao lại không muốn sống? Những ngày tháng tươi đẹp còn dài lắm!

Hơn nữa, cho dù có chết, cũng không đáng để mất mạng vào tay những tên đó."

"Vậy thì có thểlàm thế nào chứ?" Thần sắc Hàng Văn Trị phẫn uất,

"Chẳng phải đều do bị chúng nó áp bức sao."

Đỗ Minh Cường vẫn mỉmcười, giây lát sau hắn nói một câu: "Tôi có cách để đối phó với bọn chúng."

Đây là một câu nói rấtđơn giản bình thường, nhưng ngữ khí lại vô cùng trấn tĩnh, toát ra sự tin tưởng chắc chắn. Hàng Văn Trị thậm chí không cần phải hỏi thêm rốt cuộc là cách gì, bởi vì ánh mắt của đối phương đã nói cho anh ta biết: Mình không cần thiết phải hiểu những việc này.

Sự phẫn uất của HàngVăn Trị cuối cùng cũng được bình tâm lại trong lời nói này, sau đó anh ta nói vẻ chân thành: "Bất luận cần tôi giúp đỡ thế

nào, tôi chắc chắn sẽ làm được."

"Tôi chỉ cần anhlàm được một việc."

Đỗ Minh Cường dùng ánhmắt sáng rực nhìn chăm chú vào Hàng Văn Trị, chậm rãi nói, "Tôi muốn tối nay anh phải lên giường thật sớm. Sau đó bất luận trong phòng giam xảy ra chuyện gì, anh cũng đều phải ngoan ngoãn nằm yên ở trên giường của mình, không được xuống giường, cũng không được nói một câu nào." Đúng là một yêu cầu kỳ lạ, Hàng Văn Trị

cắn môi vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại: "Tại sao? Anh sợ có việc gì sẽ liên lụy đến tôi sao? Nếu như anh nghĩ như vậy, vậy thì anh đã quá coi thường tôi rồi!"

"Tôi thực sự khôngnghĩ như vậy." Đỗ Minh Cường nghiêm túc lắc đầu,

"Chỉ là nếu anh không làm như vậy, rất có thể sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi.

Cho nên bây giờ anh bắtbuộc phải hứa với tôi, có thể làm được hay không?"

Hàng Văn Trị nhìn thẳngvào đối phương giây lát, cuối cùng gật đầu, nói:

"Được!"

Sau cuộc nói chuyệnnày, tâm trạng của Hàng Văn Trị khó có thể bình tĩnh trở lại, động tác cũng không được mau lẹ như trước. Đỗ Minh Cường thì lại như thể không xảy ra chuyện gì cả, bộ dạng vẫn tỉnh bơ, thỉnh thoảng còn trêu chọc Hàng Văn Trị mấy câu, nói là nếu là sớm biết sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, thì đã không nói những lời này cho anh ta nghe.

Đến 6 giờ chiều, quảnhiên giống như lời Đỗ Minh Cường nói, quản giáo bắt đầu thúc giục hai người bọn họ thu dọn công cụ quay trở về phòng giam. Hai người đếm số túi giấy vừa hoàn thành thêm, vừa vặn hai mươi cái, còn thừa lại mấy cái ngày mai nếu như mà tranh thủ thời gian làm thì chắc vẫn làm xong trước giờ cơm tối.

Dù thế nào thì bữa tốihôm nay chắc chắn là đã bị lỡ rồi, hai người ôm bụng đói trở về phòng giam, nhìn thấy anh Bình và mọi người đang túm tụm trong phòng, ai nấy đều hài lòng đắc ý, trông có vẻ rất khoái chí.

Người quản giáo áp giảivừa mới rời khỏi, Hắc Tử đã hét lên vẻ giễu cợt:

"Hi, mô phạm lao động đã quay về rồi đấy, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào." Nói xong tự mình dẫn đầu vỗ tay bôm bốp, bên cạnh lập tức có người phụ họa theo, còn vỗ to hơn gã, không cần nhìn cũng biết, tên đó chắc chắn là Tiểu Thuận - kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Hàng Văn Trị vô cùngcăm hận, nhưng anh ta nhớ đến lời Đỗ Minh Cường dặn dò, cứ thế ngồi vào giường mình, tỏ ra bộ dạng không hề

nghe thấy những lời khiêu khích của bọn Hắc Tử.

Đỗ Minh Cường thì vẫnlà bộ dạng uể oải lười nhác, hắn vừa co duỗi gân cốt vừa đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, xem ra có vẻ muốn đi giải quyết.

Hắc Tử lại không chịu bỏqua trước thái độ nhẫn nhịn của đối phương, gã vắt cánh tay lên đầu giường tầng trên, dựa người hỏi Hàng Văn Trị: "Thế

nào?

Không kịp ăn cơm thìkhó chịu à?"

Hàng Văn Trị vẫn khôngmở miệng, ánh mắt cũng không nhìn đối phương. Hắc Tử thấy không vui, bèn đá vào chân Hàng Văn Trị một cái:

"Nói đi, mắt mày không nhìn rõ, tai cũng điếc rồi à?"

Lúc đấy lại nghe thấytiếng Đỗ Minh Cường vọng ra từ nhà vệ sinh ra tiếp lời: "Chúng tôi không bực bội, chỉ có cái bụng bực bội."

Hắc Tử bèn nhe răng vuisướng, quay đầu về phía nhà vệ sinh: "Ai bảo thái độ làm việc của chúng mày không nghiêm túc chứ? Chỉ có hai đứa chúng mày như vậy, ngày mai vẫn còn phải có mấy chục chiếc không hợp lệ, đến lúc đó không những không có bữa tối để ăn, tao còn phải tố

cáo chúng mày cố ý chống đối cải tạo."

Trong nhà vệ sinh trầmmặc một lúc, sau đó bèn nghe thấy tiếng cười

"ha" của Đỗ Minh Cường, dùng ngữ khí oán thán than phiền: "Thực là kỳ lạ, trong phòng này không nuôi súc sinh, sao lại cứ có mùi khai thối thế nhỉ?"

Ý tứ sỉ nhục trong câunói này đã quá rõ ràng, khiến cho những người trong phòng nghe thấy đều ngẩn người. Tên Đỗ Minh Cường này thường ngày qua loa đại khái, như thể bất luận anh nói gì thì hắn cũng không để

tâm. Hôm nay sao đột nhiên lại ném ra những câu chữ mãnh liệt như vậy, thực sự khiến người ta hơi bất ngờ, chỉ có Hàng Văn Trị biết Đỗ Minh Cường đã có sự chuẩn bị từ trước, nhất thời vừa thấp thỏm vừa chờ đợi, nhịp tim cũng đập nhanh hơn nhiều.

Hắc Tử vốn dĩ từ trướctới nay đã thấy khó chịu với Đỗ Minh Cường, lần này càng cố tình muốn xử lý đối phương. Lúc này nghe thấy những lời như vậy thì sao có thể nín nhịn được chứ? Cộng thêm với việc đối phương vừa vặn đang ở trong khu vực điểm mù của máy giám sát, gã

bèn hằn học chửi một câu: "Con mẹ mày muốn chết à?!" Sau đó bèn lao vào nhà vệ sinh.

Giường của Hàng Văn Trịvừa vặn đối diện với nhà vệ sinh, anh ta nhìn thấy Đỗ Minh Cường vẫn đang kéo lại quần áo ở bên bệ xí, mà Hắc Tử

thì đã lao đến phía sau hắn, giơ nắm đấm lên muốn đập vào gáy hắn.

Hàng Văn Trị không nhịn được hét lên một tiếng: "Cẩn thận!" Đỗ Minh Cường cũng không thèm quay lại, tay phải đột nhiên hất ra phía sau, nắm trúng cổ tay của Hắc Tử đang chuẩn bị ra đòn như thể mọc con mắt ở

phía sau, sau đó hắn tiện đà hất mạnh cánh tay, cơ thể hai người cùng xoay, đợi đến khi ngừng lại thì đã trở thành Đỗ Minh Cường đứng sau lưng Hắc Tử, hơn nữa cánh tay của Hắc Tử cũng bị bẻ ngược lại, trông vô cùng nhếch nhác.

Cục diện đột nhiên bị mấttầm kiểm soát, Hắc Tử không thể không phát ra tiếng kêu thất thanh vừa phẫn nộ vừa sợ hãi: "Con mẹ … " Còn Đỗ

Minh Cường thì lại ung dung từ tốn, tay trái của hắn thậm chí vẫn còn bận rộn để giắt lại thắt lưng của mình.

Hắc Tử mặt đỏ bừng bừng,ra sức giãy giụa, nhưng cổ tay lại như bị gọng kìm giữ chặt lại, không thể nào nhúc nhích được. Thế là gã lại cuống quýt hét lên, "Thả tay, con mẹ mày thả tay tao ra!" Vừa là để tăng khí thế

cho mình, vừa là để cầu cứu đồng bọn.

Anh Bình mặc dù khôngnhìn thấy tình hình ở trong nhà vệ sinh, nhưng nghe giọng nói là biết không ổn rồi. Y ra hiệu bằng mắt với A Sơn và Tiểu Thuận ở hai bên, bọn chúng cùng đứng dậy lao vào nhà vệ sinh.

Bọn họ vừa mới đi mấybước, tiếng kêu của Hắc Tử đột nhiên ngừng bặt.

Trong lúc tĩnh mịch lại nghe thấy tiếng chửi trầm xuống của Đỗ Minh Cường: "Cút đi!" Giọng nói vô cùng khinh mạn.

Cùng lúc đó, Hắc Tử nhưthể phối hợp với tiếng chửi bới của Đỗ Minh Cường, quả nhiên thực sự lăn từ nhà vệ sinh ra. Vị trí gã ngã nhào vừa

vặn ở dưới chân Hàng Văn Trị, nhìn tư thế đó cứ như thể là dập đầu lạy đối phương vậy.

A Sơn và Tiểu Thuận ngẩnngười dừng bước nhìn về phía Hắc Tử. Chỉ

nhìn thấy Hắc Tử mặt mày xám xịt lồm cồm bò dậy, xem ra cơ thể thì không có vấn đề gì, nhưng tinh thần thì lại vô cùng ủ dột.

Đỗ Minh Cường ung dungbước ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng thèm liếc nhìn bọn Hắc Tử lấy một cái.

Cuộc đánh nhau ẩu đả giữanhững phạm nhân ở trong tù cũng thường xuyên xảy ra, quan trọng nhất chính là chữ "tàn độc". Giống như đội nhóm bọn anh Bình đã hình thành thế lực như vậy, một người bị chịu thiệt thòi cũng không có gì ghê gớm, tiếp đến thì chỉ cần tất cả mọi người cùng đồng thời lao đến, trong không gian phòng giam chật chội này, cho dù đối phương có ba đầu sáu tay cũng không thể chống đỡ nổi.

Cho nên A Sơn và Tiểu Thuận nhìn bộ dạng này, gần như đồng thời trợn trừng mắt chuẩn bị lao lên.

Chính lúc này lại xảyra một sự việc khiến bọn chúng không thể nào ngờ

tới được: Hắc Tử liền vụt đến chặn giữa ba người, dùng giọng nói gần như van nài: "Đừng, tạm thời đừng ra tay."

Biến cố này quá đột ngột,A Sơn và Tiểu Thuận đều không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng nhìn Hắc Tử, rồi lại nhìn Đỗ Minh Cường, thì chỉ nhìn thấy hắn đang trèo lên giường tầng trên của mình, chẳng buồn để tâm đến sự việc xảy ra sau lưng, bộ dạng chẳng chút lo lắng sợ

hãi gì.

"Phì." TiểuThuận từ từ ngẫm ra điều gì đó, cậu ta bĩu môi nói vẻ chế

nhạo Hắc Tử, "Cái đó của anh có phải bị liệt rồi không?"

"Con mẹ mày mới bịliệt rồi!" Hắc Tử đột nhiên lại bùng phát, gã có vẻ

không khống chế được tâm trạng của mình, thật không ngờ đấm thẳng

vào ngực Tiểu Thuận một cái, Tiểu Thuận không kịp đề phòng, bị đánh mạnh, xém chút nữa ngã nhào.

"Anh đánh tôi làmgì?" Tiểu Thuận cũng nổi nóng, "Con mẹ anh bị người khác đánh, trút giận lên tôi làm gì?" Nhưng chửi thì chửi, suy xét đến địa vị thường ngày, Tiểu Thuận cũng không dám đánh trả lại Hắc Tử.

A Sơn hoàn toàn khôngthể hiểu được tình hình, ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, không đi lên mà cũng không lùi lại. Đang đúng vào thời khắc sượng sùng, bộ đàm trong phòng giam chợt vang lên.

"Phòng giam 424,làm gì thế? Đừng gây chuyện!" Giọng quản giáo truyền tới.

Anh Bình nãy giờ vẫn lạnhlùng quan sát, lúc này cuối cùng y cũng hạ

giọng lên tiếng: "Gây ồn ào gì, vẫn còn chưa tắt đèn đấy!"

Câu nói này đã nhắc nhởmọi người. Đúng vậy, đèn vẫn còn sáng, từng lời nói và hành động ở trong phòng giam đều bị người quản giáo ở

phòng giám sát nhìn thấy. Cho nên một khi rời khỏi nhà vệ sinh thì không nên ra tay nữa. A Sơn bèn quay đầu đi vào trong phòng, Tiểu Thuận thì lại hét lên về phía máy bộ đàm: "Báo cáo quản giáo, chúng tôi chỉ đùa nhau thôi."

"Tinh lực dư thừaquá phải không? Nếu còn gây chuyện nữa, ngày mai nhiệm vụ lao động của đội các cậu sẽ được tăng lên gấp đôi!" Quản giáo ở đầu bộ đàm bên kia trách mắng một câu, sau đó bèn tắt điện sóng.

Tiểu Thuận và Hắc Tử aivề chỗ người nấy, Tiểu Thuận trên đường đi xoa bóp vị trí ở lồng ngực bị Hắc Tử đấm vào, bất mãn lườm nguýt đối phương, nghĩ thầm: Cho dù bây giờ không tiện ra tay, anh cũng không đến nỗi đấm cho người mình một đấm chứ.

Anh Bình cũng đang nhìnHắc Tử, sắc mặc sa sầm, ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Rõ ràng, y cũng rất không hài lòng đối với biểu hiện vừa rồi của Hắc Tử.

Hắc Tử hậm hực há miệng,miễn cưỡng ép ra nụ cười giải thích cho mình: "Mẹ nó chứ, nhất thời sơ ý, trúng chiêu hiểm của thằng ôn đó."

Giọng nói của gã rất khẽ, hình như tự mình cũng cảm thấy cái cớ này thực sự không đủ sức thuyết phục.

Anh Bình bĩu môi: "Ngồi xuống trước đi, lát nữa hãy nói." Giọng nói lạnh như băng.

Hắc Tử ủ dột ngồi xuốnggiường của mình. Trong phòng giam này, địa vị

của gã chỉ sau anh Bình. Cho dù là cả khu trại giam này, ngoài anh Bình, gã cũng chưa từng phục ai bao giờ. Hơn nữa tính khí gã nóng nảy, trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát, trước nay là người có thù tất phải báo.

Kế hoạch mọi người động thủ với Đỗ Minh Cường lần này, cũng là do gã khuấy động. Nhưng không ai có thể ngờ được gã lại kém cỏi như vậy, hơn nữa thật không ngờ lại không có chút khí khái gì như vậy?

Lúc này đây, không chỉanh Bình và mọi người cùng băn khoăn khó hiểu, người kinh ngạc nhất lại chính là Hàng Văn Trị.

Bởi vì người ở vị trí gầnnhất với địa điểm xảy ra sự việc, Hàng Văn Trị

thấy rõ từng chi tiết trong lúc Đỗ Minh Cường và Hắc Tử xảy ra xung đột. Ngoài hai người đương sự, chỉ có anh ta biết: Biểu hiện sau đó của Hắc Tử quyết không phải là e ngại đến máy giám sát của quản giáo, mà là bởi vì một câu nói của Đỗ Minh Cường.

Lúc đó Đỗ Minh Cường bẻquặt cánh tay của Hắc Tử, Hắc Tử vừa giãy giụa vừa chửi bới, còn Đỗ Minh Cường thì lại ghé miệng vào bên tai gã, khẽ nói một câu gì đó.

Hàng Văn Trị không thểnghe được nội dung của câu nói đó, nhưng anh ta lại có thể chứng kiến được một thứ uy lực có hiệu quả chấn động trên khuôn mặt Hắc Tử. Khi Đỗ Minh Cường nói xong câu nói đó, khuôn mặt Hắc Tử co giật mạnh như thể trúng dùi cui điện, đồng thời tiếng chửi bới của gã cũng ngừng bặt như bị đông cứng lại. Sức lực toàn thân gã đều bị

rút cạn, cơ thể mềm nhũn biến thành một đống bùn nhão. Sau đó Đỗ

Minh Cường chỉ khẽ đá một cái đã khiến cho cả cơ thể to đùng của gã lăn từ nhà vệ sinh ra.

"Cút đi!" KhiĐỗ Minh Cường nói ra hai chữ này, ngữ khí hình như giống như đang trêu chọc một đứa bé học mẫu giáo. Còn Hắc Tử thật không ngờ lại ủ dột như vậy, đừng nói đến việc phản kháng, ngay cả dũng khí để phẫn nộ gã cũng không có.

Hàng Văn Trị rất muốn hỏiĐỗ Minh Cường, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể dễ dàng đánh đổ được tên Hắc Tử ngông cuồng ngạo mạn.

Nhưng anh ta lại nhớ lời dặn dò của đối phương: Không được làm gì cả, cũng không được nói gì cả. Cho nên anh ta chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, đồng thời anh ta cũng có dự cảm mãnh liệt: Một vở kịch hay mới chỉ bắt đầu! Lúc này trong cả phòng không có ai nói gì, hình như mỗi người đều có tâm sự. Chỉ có duy nhất Đỗ Minh Cường sau khi lên giường liền phát ra hơi thở mũi khe khẽ, như thể cả đời cũng không đủ để ngủ vậy.

Thời gian dần dần trôiđi trong bầu không khí quái dị, giống như là cảm giác mây đen che kín bầu trời trước cơn mưa bão, yên tĩnh đến độ khiến người ta nghẹt thở.

Cuối cùng tiếng chuôngtrong trại giam cũng vang lên, đã đến giờ tắt đèn đi ngủ rồi. Anh Bình và mọi người cũng vẫn đi đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh như thường lệ, chỉ là lần này không ai rửa chân thay dép. Rõ ràng mọi người đều biết: Sau khi tắt đèn còn có một "hoạt động" kịch liệt chờ đợi bọn họ.

Tiểu Thuận vẫn là ngườicuối cùng của nhóm này như thường lệ, đợi đến khi cậu ta đánh răng rửa mặt xong thì đèn trong khu vực trại giam cũng tắt. Cậu ta không trở về giường của mình, mà khẽ đi đến trước mặt Hàng Văn Trị.

Đã thương lượng trướclà phải ra tay với Đỗ Minh Cường, anh Bình và mọi người đương nhiên cũng đã lên sẵn kế hoạch. Đúng như Đỗ Minh Cường phân tích, việc gài tang vật trong quá trình sản xuất sáng nay chỉ

là "khúc dạo đầu", tác dụng chính là để trở thành lý do cho cuộc đụng độ

sắp xảy ra vào buổi tối, ngộ nhỡ có kinh động đến quản giáo, cũng có lý do để biện hộ. Vở kịch hay của buổi tối cũng được bố trí xong xuôi, trước tiên vẫn cần phải tìm cớ đối với Hàng Văn Trị, bởi vì lúc trước họ

cảm thấy Hàng Văn Trị càng dễ dàng bị kích động nổi giận, còn Đỗ

Minh Cường ngược lại rất thờ ơ, rất có khả năng khiến cho bọn họ không có cách nào phát huy được sức lực.

Mặc dù tình hình đã xảyra biến hóa sau sự xung đột giữa Đỗ Minh Cường và Hắc Tử, nhưng anh Bình và mọi người không có cơ hội để lại thương lượng sách lược mới, tất cả lại vẫn phải tiến hành theo như

phương án đã định. Dù sao chỉ cần gây sự khiến cho Hàng Văn Trị nổi giận, Đỗ Minh Cường chắc chắn sẽ không ngồi yên bỏ mặc.

Tiểu Thuận rất thíchthú được làm "vị quan tiên phong", cậu ta vốn là một tên rất thích gây sự. Vừa rồi bị dính một cú đòn của Hắc Tử, ngược lại lại càng khiến cậu ta muốn thử sức - thường ngày cậu ta cũng thường xuyên phải chịu đựng Hắc Tử, biết đâu hôm nay lại được nhân đà có cơ

hội để trở mình. Huống hồ phía sau cậu ta còn có cả A Sơn và anh Bình, cả nhóm đối phó với một tên Đỗ Minh Cường, lẽ nào còn thực sự có thể

bị thiệt thòi sao?

Mang theo suy nghĩ này,Tiểu Thuận bèn nhìn chằm chằm vào Hàng Văn Trị, nói: "Ôi, mô phạm lao động, hôm nay giao cho anh một nhiệm vụ, hãy đi cọ nhà vệ sinh đi." Hàng Văn Trị nằm ngửa mặt, không buồn để

tâm.

"Con mẹ mày còn giảvờ câm à?" Tiểu Thuận lên tiếng chửi bới, "Mày có tin là tao hất bãi cứt vào mặt mày không?"

"Tại sao anh ta lạiphải đi cọ nhà vệ sinh?" Giường tầng trên có người lên tiếng. Đúng như dự liệu, quả nhiên là Đỗ Minh Cường đứng ra, hắn trở

người, mặt nằm hướng ra bên ngoài, cúi đầu vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Tiểu Thuận.

"Anh ta không cọcũng được, mày vào cọ." Tiểu Thuận vẫn ứng phó theo những câu nói đã được lên kế hoạch sẵn. Mục đích của họ chính là nhanh chóng kéo Đỗ Minh Cường xuống nước.

"Vì sao không phảilà anh ấy cọ thì là tôi cọ, các anh không thể cọ được à?" Đỗ Minh Cường thật không ngờ lại lên tiếng hỏi Tiểu Thuận, ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, nhưng Hàng Văn Trị nghe thế nào cũng vẫn cảm thấy là hắn đang trêu chọc đối phương.

Bọn anh Bình lên kế hoạchban đầu không được tỉ mỉ như vậy, Tiểu Thuận nhất thời không nghĩ ra được cần phải trả lời thế nào, mặt đỏ bừng bừng nín nhịn một lúc, sau đó mới ném ra một câu: "Xì, ai bảo hai đứa bọn mày ngủ ở nơi gần nhà xí chứ."

"Lúc trước mày chẳngphải bảo trong phòng có mùi khai thối sao? Cọ

nhà vệ sinh sạch sẽ, chẳng phải là hai đứa chúng mày ở gần nhất được hưởng phúc nhất sao?" Anh Bình nói tỉnh bơ. Có thể là cảm thấy về mặt ngôn ngữ Tiểu Thuận đấu không lại Đỗ Minh Cường, cho nên y bèn nói chen vào để hỗ trợ.

"Ồ, là như vậyà." Đỗ Minh Cường nghe vậy gật đầu, bộ dạng rất nghiêm túc. Sau đó hắn giơ cánh tay ra, đột nhiên nhảy bật từ trên giường xuống, một phát xuống ngay phía sau Tiểu Thuận.

Tiểu Thuận giật nảymình, cứ tưởng đối phương đột nhiên ra tay, vội vàng né tránh, bày ra tư thế phòng bị sẵn.

Đỗ Minh Cường lại chỉcười hi hi nhìn cậu ta nói: "Con người tôi rất lười, anh bảo tôi cọ nhà xí thì tôi chắc chắn không đồng ý. Nhưng tôi lại có một phương pháp giải quyết vấn đề này càng đơn giản hơn."

Tiểu Thuận đoán biết đốiphương chắc chắn là chẳng có lời nào hay ho, bèn không thèm tiếp lời hắn: "Mẹ mày chứ, mày nói nhiều lời làm gì, bảo mày cọ thì mày phải cọ!" Câu nói tục này chính là ám hiệu, ở một góc khác trong phòng, A Sơn cũng đứng bật dậy, cùng với Tiểu Thuận hình thành nên trận thế kẹp Đỗ Minh Cường vào giữa. Theo như kế

hoạch, Hắc Tử lúc này đây cũng phải đi đến để hỗ trợ, nhưng gã lại lần chần có vẻ hơi do dự, cho đến tận khi ánh mắt lạnh lẽo của anh Bình nhìn thẳng tới, gã mới miễn cưỡng đứng dậy, đứng ở phía sau A Sơn.

Đỗ Minh Cường phát giácra tình hình khác thường, hắn quay người nhìn bọn A Sơn, cười nói: "Các anh căng thẳng như vậy làm gì chứ? Tôi chỉ

là muốn đổi giường với Tiểu Thuận, vậy thì việc cọ nhà xí chẳng phải là đã giải quyết được rồi sao?"

Giường trong phòng giamphân bổ rất có quy tắc, vị trí tốt xấu của giường trực tiếp gắn liền với địa vị của phạm nhân trong phòng giam. Đỗ

Minh Cường đưa ra yêu cầu muốn đổi giường với Tiểu Thuận, rõ ràng là đã muốn chèn ép đối phương, Tiểu Thuận lập tức hét lên: "Đ.mẹ mày, đổi giường với ông mày à, mày dựa vào đâu chứ?!" Đồng thời nhân lúc đối phương quay người, cậu ta bèn vung tay giơ nắm đấm.

A Sơn không hề chậm trễ,cũng giơ một chân lên nhằm thẳng vào mặt Đỗ

Minh Cường mà đá, cú đá này rất mạnh, lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Chỉ đáng tiếc là ngườihét lên tiếng kêu đau đớn đó không phải là Đỗ

Minh Cường, mà là Tiểu Thuận. Thì ra Đỗ Minh Cường đã né người

đứng ở phía sau Tiểu Thuận, đồng thời tay phải của hắn cũng túm lấy cổ

Tiểu Thuận, đẩy đối phương đến trước người mình, chính thức làm tấm lá chắn.

"Mẹ kiếp!" TiểuThuận nói giọng nghẹn ngào, "Các anh hôm nay đều ăn nhầm thuốc hay sao? Cứ xuất chiêu vào người tôi thế!"

A Sơn sượng sùng nuốtnước bọt, cũng không nói gì, ánh mắt lại càng trở

nên hung dữ. Anh ta dồn sức, cả tay và chân đều sử dụng để tấn công Đỗ

Minh Cường. Đỗ Minh Cường cũng không phản kích, chỉ túm Tiểu Thuận kéo tới kéo lui để hóa giải thế tấn công của đối phương. Tiểu Thuận là một người còn sống sờ sờ, bây giờ hoàn toàn trở thành một hình nộm giấy, không có chút tự do nào cả, còn không tránh khỏi bị dính liền mấy đấm mấy đá, thiểu não chửi bới thất thanh.

Tình cảnh hài hước nàyxảy ra ngay trước mắt Hàng Văn Trị, anh ta hơi khó kìm nén, nhưng vẫn cố gắng để không phát ra âm thanh.

"Được rồi, tạm thờihãy dừng tay!" Anh Bình cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, y hét lên ngăn cản A Sơn, đồng thời sa sầm mặt đứng dậy ở trên giường tầng dưới.

"Anh Bình, tay tênnày cứng lắm, hôm nay e là không xử lý được hắn, vẫn phải lên kế hoạch lâu dài." Hắc Tử ghé lại gần anh Bình, hạ giọng lẩm bẩm.

Vừa rồi khi A Sơn giaođấu với Đỗ Minh Cường, Hắc Tử vẫn luôn đứng bên cạnh án binh bất động. Tất cả điều này đều bị anh Bình nhìn thấy hết, bây giờ nghe thấy Hắc Tử nói vậy, trong lòng chợt trào dâng nỗi bực bội, giơ tay ra giáng cho đối phương một cái bạt tai, chửi bới: "Kế hoạch cái thằng chó nhà mày!"

Hắc Tử bị dính đòn, mặtbỏng rát đau đớn. Nhưng anh ta lại không dám nổi nóng, chỉ có thể run rẩy đứng ở bên cạnh nhìn anh Bình, sắc mặt rầu

rĩ.

Anh Bình mặc kệ Hắc Tử,bước ra phía ngoài. Vừa đi vừa nở nụ cười dữ

tợn với Đỗ Minh Cường, nói: "Từ lâu tao đã nhận ra thằng nhóc mày không đơn giản, nhưng thật không ngờ mày lại có thân thủ như thế này."

Đỗ Minh Cường cũng cườinhăn nhở trả lời: "Anh Bình quá khen rồi.

Đùa nghịch với mấy người anh em, chắc là cũng không đến nỗi."

Tiểu Thuận nhìn thấyanh Bình đi đến, giống như thể người bần nông trong xã hội cũ nhìn thấy quân giải phóng vậy, trên gương mặt đau khổ

hiện lên nét mặt khấp khởi hy vọng, cũng mạnh miệng hơn.

"Thằng khốn này,mày mau thả ông mày ra, không thì chết đòn với anh Bình!" Cậu ta ngọ nguậy cơ thể giãy giụa để chửi bới, nhưng Đỗ Minh Cường chỉ cần dùng một tay nắm lấy hai cổ tay trái phải của cậu ta liền khiến cho cậu ta không thể nhúc nhích nổi.

"Mày đừng lo, nókhông dám động vào mày đâu." Anh Bình dừng bước ở

vị trí cách hai người khoảng ba bước chân, anh ta hình như đang nói với Tiểu Thuận, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm vào Đỗ Minh Cường,

"Nó là phạm nhân thụ hình thời gian ngắn, người như vậy không dám gây sự ở trong nhà giam - nó sợ tăng thêm hình phạt."

Đỗ Minh Cường gật đầuthừa nhận: "Anh nói không sai, tôi không muốn gây chuyện."

"Nhưng tao thìkhông như vậy."

Anh Bình từ từ nheo mắtlại, hỏi đối phương: "Trong trại giam này, từng phạm nhân đều sợ tao, mày biết vì sao không?"

Nét mặt tươi cười của ĐỗMinh Cường trở thành khổ não, sau đó hắn trả

lời: "Tôi biết, bởi vì anh chưa bao giờ sợ tăng thêm hình phạt."

Anh Bình gật đầu: "Bây giờ tao là tù chung thân, muốn tăng thêm cũng không tăng nổi. Tao cũng không hy vọng giảm hình, cho nên ở trong trại giam này, bất luận là phạm nhân nào, tao muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, chỉ cần không gây ra án mạng, nhiều nhất cũng chỉ là ăn dùi cui điện, nhốt ở phòng kín, mẹ nó chứ, hôm nay tao sẽ liều mình đấy!"

Đỗ Minh Cường thở dài,hắn biết rất rõ lời đối phương nói chính là sự

thực. Trên thực tế, bất luận ở trong trại giam nào, thủ đoạn quan trọng nhất của người quản lý trại giam chính là dùng mồi nhử giảm hình phạt đối với phạm nhân. Tất cả những biểu hiện tốt đều có thể được tích điểm, khi mà số điểm tích được đạt đến một mức độ nào đấy thì sẽ có thể có được cơ hội để giảm hình phạt. Tương tự như vậy, một lần vi phạm kỷ

luật thì sẽ khiến cho tất cả những sự vất vả để tích điểm lúc trước đều trở

thành vô ích. Trong chế độ như vậy, các phạm nhân không thể không thận trọng, bởi vì mỗi lần họ kích động đều sẽ khiến cho mình càng cách xa sự tự do hơn một bước.

Nhưng anh Bình thì lạixuất phát từ nguyên nhân đặc biệt nào đó không muốn rời khỏi ngục tù, cho nên giảm hình phạt đối với y không có chút tác dụng nào cả. Dùi cui điện của Trương Hải Phong mặc dù cũng có uy lực khiến người ta sợ hãi, nhưng đó dù sao cũng chỉ là nỗi đau nhất thời, đối với nhân vật dữ dằn như anh Bình đây, nghiến răng một lúc thì cũng xong. Bởi vì sự hạn chế mà anh Bình phải chịu ở trong tù ít hẳn hơn những phạm nhân khác, đây cũng chính là nhân tố quan trọng nhất để y có thể xưng bá một phương ở chốn đầy hổ sói này.

"Mày đã biết nhữngđiều này, vậy thì mày dựa vào đâu mà dám đấu với tao?" Anh Bình thấy Đỗ Minh Cường không lên tiếng, bèn hằn học cười khẩy. Sau khi bật cười mấy tiếng, y chợt quay người, lao đến giường của Hàng Văn Trị ở gần đó.

Động tác của anh Bìnhvô cùng mau lẹ, còn Hàng Văn Trị thì lại không chút đề phòng, khi anh ta nhận thức ra cơ sự thì đã muộn rồi, anh Bình như con chim ưng bắt gà con kéo anh ta xuống giường, đồng thời ác độc vặn ngược cánh tay phải của anh ta.

Hàng Văn Trị rên một tiếng,nghiến răng cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn ở vị trí khuỷu tay mang lại.

"A Sơn, mày tiếp tụcđi." Anh Bình ngồi lên trên chiếc giường đó, nói vẻ

tự tin, "Nếu nó còn dám dùng Tiểu Thuận để làm lá chắn, tao sẽ vặn đứt cánh tay của thằng nhóc này!"

Đỗ Minh Cường biết AnhBình nói được làm được, chỉ có thể lắc đầu khổ

não, đá Tiểu Thuận sang một bên. A Sơn nhìn thấy không còn trở ngại gì nữa, bèn dồn hết sức lao về phía Đỗ Minh Cường, hai người dính vào nhau. Đỗ Minh Cường chỉ né tránh chống đỡ, chứ không đánh lại, một mặt là hắn không muốn làm to chuyện, mặt khác hắn cũng thực sự lo lắng làm cho Anh Bình nổi giận, y sẽ ra tay rất nặng với Hàng Văn Trị, vậy thì không dễ giải quyết.

Tiểu Thuận sau khi bịđá ra khỏi trận chiến, chao đảo mấy cái rồi mới đứng yên được. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Hắc Tử vẫn đứng ngẩn người ở

một chỗ, cậu ta bèn nói giọng oán thán: "Nhìn gì chứ? Mọi người cùng lên đi!"

Hắc Tử "ừm" mộttiếng, nhưng chân lại không hề nhúc nhích, Tiểu Thuận không đợi gã, quay người lao về phía Đỗ Minh Cường. Khóe mắt hắn phát giác ra việc đó nghiêng người chân khẽ khều nhẹ một cái, Tiểu Thuận không kịp dừng bước, ngã lộn nhào ra chỗ cửa phòng giam.

"Thật là thằng ănhại!" Anh Bình chửi Tiểu Thuận một câu tỏ ra khinh ghét.

Sự tự tôn của Tiểu Thuậnđã bị tổn thương lớn, vừa xấu hổ vừa bực bội.

Cậu ta biết thân thủ của mình thua xa Đỗ Minh Cường, trong lúc gấp rút cũng không thèm đứng dậy nữa, cứ thế lăn đến chân của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường bèn giơ chân lên đá vào ngực cậu ta, Tiểu Thuận nghiến chặt răng, cố gắng chịu đau đớn cũng không né tránh, nhân đà ôm chặt lấy chân phải của Đỗ Minh Cường, sau đó lại vịn cả

người vào, muốn kéo đối phương ngã xuống.

Cách thức đánh nhau nàychẳng khác gì với bọn vô lại đầu đường xó chợ.

Hơn nữa không gian ở trong phòng giam rất chật hẹp, Đỗ Minh Cường không có cách nào để né tránh, mặc dù chân hắn đứng rất vững, nhưng dưới chân lại có hẳn một thằng người to xác quấn lấy, bước chân đi lại cũng rất khó. Lần này muốn né tránh cú đấm đá dũng mãnh của A Sơn thì khó khăn hơn nhiều rồi.

"Xì, tao xem màyba đầu sáu tay có thể gắng gượng được bao lâu." Anh Bình ngồi ở bên cạnh nở nụ cười nham hiểm. Hàng Văn Trị đang cố

gắng ngước đầu dưới gọng kìm của y, đồng thời cũng đang chú ý trận đấu ngay trước mắt này.

Thấy A Sơn giơ cú đấmchuẩn bị giáng vào đầu Đỗ Minh Cường, Đỗ

Minh Cường đã bị Tiểu Thuận giữ chặt ở góc tường, trong tình thế

không thể nào né tránh, hai tay bắt chéo thành hình chữ thập để chặn cánh tay phải của A Sơn, sau đó hắn lại lật trở cổ tay, ép cánh tay của đối phương ở trước ngực mình. A Sơn dốc sức để giật ra, nhưng lại không thể giằng ra được. Anh ta bèn nắm chặt tay trái, liều mạng vung tay lên.

Đỗ Minh Cường kéo haitay, mượn sức mạnh cú đấm của đối phương để

xoay anh ta nửa vòng, đồng thời hắn chợt bật cười, nói: "Phương Vĩ Sơn, anh đã quên vụ án mạng ở hồ Thái Bình rồi sao?"

Câu nói này mang theo mộtsức mạnh thần bí, lập tức khiến cho cả người A Sơn cứng đờ ngay tại chỗ. Phương Vĩ Sơn chính là họ tên đầy đủ của anh ta, từ sau khi anh ta vào tù thì rất ít người nhắc đến, bây giờ đột

nhiên phát ra từ miệng Đỗ Minh Cường, khiến anh ta không kìm nổi cảm giác hoang mang. Thế nhưng nửa câu sau của đối phương càng khiến cho A Sơn vô cùng sợ hãi, anh ta sau phút kinh ngạc hồi lâu, mới thấp thỏm hỏi ngược lại: "Mày nói gì?"

"Vào sáng sớm ngày3 tháng 5 năm 1996, mày và Phan Đại Bảo ở bên hồ

Thái Bình cướp bóc tài sản một người đàn ông độc thân, kết quả là bị đối phương phản kháng, trong lúc tức giận chúng mày đã giết chết người đàn ông này. Vứt xác xuống hồ Thái Bình." Đỗ Minh Cường vừa nói, vừa bỏ

sức ra để đối phó với tên Tiểu Thuận cứ bám riết lấy dưới chân, cho đến tận khi giẫm chặt đối phương vào góc tường, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn A Sơn cười nói, "Sự việc này không phải là tôi tự bịa ra chứ?"

A Sơn trợn trừng mắtnhìn đối phương, nhất thời không nói được gì. Biểu hiện này của anh ta rõ ràng là đã chứng thực lời nói của Đỗ Minh Cường.

Những người khác ởtrong phòng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiêu điểm của sự chú ý cũng từ đó mà bị di chuyển.

"Mày còn cõng cả án mạng sao?" Anh Bình hét lên hỏi một câu.

Trên trán A Sơn nổi lênmấy đường gân xanh, do dự hồi lâu, anh ta mới hạ giọng nói: "Anh Bình, việc này bây giờ không nói được!"

Đối với A Sơn, sự việcnày đương nhiên không thể nói được. Ba năm trước anh ta bị vào tù vì vụ án cướp bóc liên hoàn, bị xử tù 20 năm, mặc dù việc anh ta cõng trên lưng một vụ án mạng vẫn không bị cảnh sát phát hiện ra, nhưng sự việc này lại luôn là tâm bệnh của anh ta. Anh ta ở

trong ngục vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, cũng là có nguyên nhân ở trong đó. Thật không ngờ đột nhiên lại bị một kẻ xa lạ lôi ra, sự chấn động kinh hãi trong lòng anh ta quả thực không hề nhỏ chút nào.

"Phan Đại Bảo đãkhai tôi ra à?" Sau giây phút trầm mặc, lại nghe thấy A Sơn run rẩy hỏi.

"Nếu anh ta khaianh ra, anh còn có thể sống đến bây giờ sao?" Đỗ Minh Cường nhìn A Sơn, "Phan Đại Bảo đã chết rồi, sự việc này chỉ có mình tôi biết."

Đỗ Minh Cường nói đềulà sự thực, A Sơn và Phan Đại Bảo gây lên vụ

án mạng đó, phía cảnh sát vẫn không phá được. Nhưng Đỗ Minh Cường năm đó trong khi được huấn luyện trở thành Eumenides, đã từng xử lý một số vụ án bị tích lại của cảnh sát, trong đó có án mạng hồ Thái Bình.

Đỗ Minh Cường lần theo manh mối tìm được Phan Đại Bảo, từ miệng của ông ta lấy được tên của một người tham gia vụ án: Phương Vĩ Sơn.

Hắn đã gửi đến cho Phan Đại Bảo bản thông báo tử vong, còn Phương Vĩ Sơn bởi vì đã vào tù, cho nên đã trốn thoát được hình phạt của hắn.

Quá trình này A Sơnđương nhiên không hề hay biết, và anh ta bây giờ

cũng không quan tâm đến những điều này. Anh ta chỉ nghiến chặt răng hỏi Đỗ Minh Cường: "Vậy mày … mày muốn thế nào?"

"Tôi vốn dĩ chẳngmuốn thế nào. Nhưng … " Đỗ Minh Cường cười nhạt,

"Nếu như có người cả ngày cứ bám theo muốn đánh tôi, anh nói xem tôi có cảm thấy buồn bực hay không?"

A Sơn đương nhiên có thểnghe hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Anh ta ủ dột cúi đầu, quay người mơ màng nhìn anh Bình.

"Mẹ mày, thằng ônnày mày muốn làm điệp báo à? Vậy thì đỡ phải để

ông mày ra tay, người của cả trại giam này sẽ dồn sức để xử lý mày!"

Anh Bình hằn học uy hiếp Đỗ Minh Cường. "Điệp báo" chính là người bán đứng bí mật của phạm nhân cho quản giáo, người như vậy bị căm hận nhất trong số các phạm nhân, sẽ bị coi là kẻ "phản đồ" trong tập thể

tội phạm.

Đỗ Minh Cường đươngnhiên cũng hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó, hắn cười "ha" một tiếng, nói: "Chi tiết của vụ án đó tôi nắm rất rõ, nếu muốn làm điệp báo còn phải đợi đến tận bây giờ sao? Một vụ án mạng, hi hi, dù thế nào cũng có thể nhận được biểu hiện lập công lớn lao chứ?"

"Không làm điệpbáo coi như mày cũng biết điều." Anh Bình vẫy tay về

phía A Sơn, "Mày đến đây đi, vụ đánh nhau này thì mày không đánh được rồi."

A Sơn lui về cạnh anhBình, thần sắc vẫn hoang mang bất định. Sự việc hôm nay đã bị Đỗ Minh Cường khui ra rồi, tất cả mọi người ở trong phòng giam đều nghe thấy. Sau này không cần biết là thông tin hé lộ ra từ miệng ai, cũng đều có thể đem đến sự phiền phức to lớn cho mình.

Thấy A Sơn đã lùi lại,thần sắc Đỗ Minh Cường trở nên thoải mái hơn, hắn đi từ góc tường ra, ngáp dài, nói: "Đánh nhau vốn không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chúng ta cần phải ngồi xuống để nói chuyện, các anh thấy đấy, có một số sự việc nói chuyện với nhau chẳng phải là rõ ràng rồi sao?"

Anh Bình mặt sa sầm,bây giờ y biết thằng nhóc trước mắt đây không chỉ

thân thủ giỏi mà tâm cơ cũng rất sâu sắc. Sau khi trầm mặc giây lát, y lạnh lùng hỏi: "Mày muốn nói về vấn đề gì?"

"Lúc trước tôi đãnói rồi - đổi giường." Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nói,

"Tôi và Tiểu Thuận đổi giường, để tránh tình trạng nhà vệ sinh không có ai dọn dẹp, cứ luôn bốc mùi hôi thối."

"Mày dựa vào đâumà đòi đổi giường với tao?" Tiểu Thuận lồm cồm bò dậy, bộ dạng rất không phục, nhưng cậu ta lại không dám đi lên trước để

hứng đòn, đành phải tranh thủ cơ hội lên tiếng trước, "Tao giết người nên mới phải vào đây, mày là cái thá gì chứ?"

Địa vị của các phạmnhân ở trong ngục luôn có mối quan hệ mật thiết với tội danh của bọn họ, trong đó phạm nhân mắc tội giết người là được kính sợ nhất. Tiểu Thuận trước đây rất thích khoe khoang tội danh của mình, để áp đảo những kẻ đối đầu khiến cậu khó chịu. Chiêu này nếu như

thường ngày thì cũng có chút tác dụng, nhưng lúc này đây Đỗ Minh Cường lại tỉnh bơ, thậm chí còn hỏi ngược lại vẻ khinh mạn: "Mày cũng đã từng giết người sao?"

Tiểu Thuận rướn cổ lên: "Phí lời, tao không những giết người, hơn nữa người mà tao giết là Loa To, mày thử nghe ngóng xem, đó là nhân vật đại danh ở trong giới xã hội đen của Đông Thành!"

"Ồ, mày nói đến"vụ án giết người 9.27" à?" Đỗ Minh Cường nheo mắt, như thể đang nhớ lại điều gì, sau đó hắn chậm rãi nói, "Đó là mùa hè năm kia, tên Loa To đã lăn lộn nhiều năm ở Đông Thành bị người ta dùng con dao dài đâm chết ở cửa tòa nhà thương mại Tân An. Bởi vì vụ

án xảy ra ở trung tâm thành phố, lại giữa ban ngày ban mặt, cho nên đã gây nên sự chấn động rất lớn cho người dân thành phố. Sau đó điều tra rõ, thì ra một vị đại ca ở chốn giang hồ muốn tìm Loa To báo thù, bèn sai khiến một thằng học sinh lưu manh ở trong thành phố để làm việc này.

Thật không ngờ thằng học sinh lưu manh đó ra tay không biết nặng nhẹ, thật không ngờ lại đâm thẳng con dao dài chém đứt cổ Loa To. Điều hoang đường hơn nữa là, cậu ta trước khi xuất phát còn bảo một tên "tiểu đệ" gọi một nhóm học sinh ở trong trường mình đến để vây quanh thị uy.

Sự việc này sau khi vỡ lở, tên lưu manh này và nhân vật đại ca chốn giang hồ đã sai phái cậu ta đều bị xử tử hình, và "cậu tiểu đệ" giúp cậu ta gọi người cũng bị định tội cố ý giết người xử phạt mười lăm năm tù, nghe nói cậu tiểu đệ này lúc ở tòa án nước mắt nước mũi chảy vòng quanh, vô cùng hối hận. Cậu ta khóc lóc nói với quan tòa, mình cũng là bị thằng bạn học lưu manh đó ức hiếp, bất đắc dĩ mới phải gọi người.

Nhìn thấy Loa To bị chém chết, cậu ta dầm luôn ở ngay hiện trường, hi hi, thật không ngờ giai đoạn lịch sử này cũng đáng để khoe khoang khoác lác?"

Trong lúc Đỗ Minh Cườngnói, sắc mặt Tiểu Thuận càng trở nên vô cùng khó coi, cái đầu ngẩng cao cũng không thể không rụt lại. Sau khi cậu ta vào tù vẫn thường luôn dùng "chém chết" Loa To để làm vốn liếng khoác lác, nhưng chi tiết trong đó thì lại chưa bao giờ nhắc đến với bất kì ai.

Bây giờ bị Đỗ Minh Cường lật tẩy sự việc, chút "vốn liếng" đó đều chỉ

có thể trở thành trò cười vô v ị.

"Mẹ kiếp, tao nóimà, nhìn bộ dạng nhát chết này của mày mà có thể giết chết được Loa To?" Anh Bình bĩu môi về phía Tiểu Thuận, nói giọng chán ghét, "Chút khí khái này của mày đúng thực là không đáng để ngủ

giường trong, mày hãy chuyển ra giường ngoài ngủ đi."

Tiểu Thuận rầu rĩ nét mặtkhông dám phản bác, cậu ta có thể nói được gì đây? Chỉ cần Đỗ Minh Cường không tuyên truyền "lịch sử vinh quang"

này của mình ra ngoài phòng giam, thì cậu ta đã tạ ơn trời đất rồi, làm gì còn dám tranh giường chiếu với đối phương nữa chứ?

"Ừm." Đỗ MinhCường gật đầu, xem ra rất hài lòng với sự bố trí của anh Bình, sau đó hắn lại nói, "Tôi đổi giường, bạn của tôi cũng không thể ở

lại giường ngoài để chịu tội. Thế này đi, hãy để anh ấy đổi chỗ với Hắc Tử. Hắc Tử, anh không có ý kiến gì chứ?"

Từ sau khi xảy ra cuộcxung đột buổi tối, Hắc Tử vẫn luôn đứng thẫn thờ

trong phòng, hình như là không muốn bị cuốn vào trong đó. Bây giờ Đỗ

Minh Cường đặc biệt nói hẳn tên của gã, gã muốn giả câm giả điếc cũng không được nữa rồi. Thế là gã đành phải bước mấy bước ra phía bên ngoài phòng, cười nói: "Chẳng phải chỉ là vị trí giường sao? Giường trong giường ngoài vẫn chẳng phải đều ngủ được sao."

Anh Bình nhìn Đỗ MinhCường, lại liếc mắt lườm Hắc Tử, chợt lên tiếng chửi: "Mẹ mày, mày có phải là cũng có đuôi bị nó nắm được trong tay không?"

Hắc Tử nét mặt sượngsùng, không dám thừa nhận cũng không dám biện bác.

"Mày tự nói đi, làchuyện gì?!" Anh Bình trừng mắt, "Đừng có để nó lại lôi mày ra!"

Hắc Tử bình thường mặcdù rất hống hách ngang ngược, nhưng chưa bao giờ dám trái lời anh Bình. Bây giờ nhìn thấy anh Bình nổi giận, tự mình cũng suy ngẫm: Đến nước này chắc chắn cũng không thể giấu được nữa rồi, đành phải nói rõ sự thực.

"Anh Bình, là emđã chỉ điểm Mã Tam … Anh biết tội của em phạm phải, nếu không chỉ điểm Mã Tam thì em chắc chắn sẽ mất mạng … "

Hắc Tử bị bắt vào tù vìtội buôn bán ma túy, bị xử tội tử hình chậm thi hành án, sau đó lại sửa thành chung thân. Mã Tam là người anh em cùng lăn lộn với gã, còn phạm tội sớm hơn cả gã, sau đó vẫn luôn lẩn trốn ở

bên ngoài. Trong thời gian này Hắc Tử bèn chủ động giúp Mã Tam chăm sóc bố mẹ già, điều này khiến cho Mã Tam vô cùng cảm động. Sau đó Mã Tam bị cảnh sát bắt và xử tội tử hình, trước khi bị tử hình áp giải đến khu trại giam số 4, luôn miệng khen ngợi Hắc Tử. Anh Bình cũng vì vậy mà cảm thấy Hắc Tử nhân nghĩa, cho nên ở trong tù mới đặc biệt nẫng đỡ Hắc Tử. Bây giờ vừa nghe nói là gã chỉ điểm Mã Tam, anh Bình vừa kinh ngạc vừa nổi nóng, y bực bội truy hỏi: "Chẳng phải là mày giúp Mã Tam chăm sóc bố mẹ sao? Sao lại chỉ điểm hắn?!"

Hắc Tử bày ra khuôn mặtkhổ não, thận trọng trả lời: "Em đã lắp máy nghe trộm ở trong nhà Mã Tam, sim di động mà bố anh ta dùng cũng là do em làm cho, cho nên việc liên hệ của Mã Tam với gia đình, em đều có thể điều tra ra được. Sau đó việc của em bại lộ bị bắt, vì muốn giữ được tính mạng, em đã chỉ điểm ra tung tích của Mã Tam."

"Thằng khốn nạn."Anh Bình tức giận hét lên chửi bới, "Hắc Tử ơi Hắc Tử, mày đúng là đủ hắc đấy! Mày từ sớm đã ngầm tính muốn hại Mã Tam phải không? Khốn kiếp, ông mày đúng là đã mù mắt, thật không ngờ còn xem trọng thứ đồ khốn nạn như mày! Cút đi! Đến cửa nhà xí quỳ xuống cho tao, tối hôm nay đừng có mà bén mảng lên giường!"

Hắc Tử biết mình đuốilý, cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn đến quỳ

trước cửa nhà vệ sinh. Ngay cả Tiểu Thuận cũng không nén được nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng nghĩ thầm: "Hừ, điệp báo, còn bán đứng bạn bè!"

Anh Bình lúc này chuyểnánh mắt về phía Đỗ Minh Cường, lạnh lùng nói: "Được đấy, thằng nhóc mày biết khá nhiều chuyện đấy!"

Đỗ Minh Cường cười hihi: "Tôi là phóng viên mà, phóng viên là người có thể dò la ra được rất nhiều bí mật, nếu không phải là quá đà, tôi cũng không ngồi ở trong phòng giam này."

Lời của hắn nói nửa thậtnửa giả. Đúng vậy, một trong những nguyên nhân hắn vào ngục chính là đã phạm phải tội phi phạm đạt được những điều cơ mật quốc gia, nhưng việc hắn biết rõ về Hắc Tử và mọi người thì lại chẳng liên quan gì đến thân phận "phóng viên" cả. Đó là bởi vì khi hắn nhận sự huấn luyện trở thành sát thủ, đã từng giành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tất cả những vụ án lớn và phạm nhân nhận hình phạt nặng ở trong tỉnh thành. Kiểu nghiên cứu này là để hắn tìm kiếm vật đi săn để trừng phạt, đồng thời cũng là để ứng phó với cuộc sống tù tội mà rất có thể sau này hắn phải trải qua.

Anh Bình cũng chẳng buồnbận tâm đến những điều then chốt phía sau này. Khóe miệng y nhếch lên nụ cười nhạt hỏi Đỗ Minh Cường: "Vậy còn về tình hình của tao, mày chắc chắn cũng đã dò la được không ít nhỉ?"

Đỗ Minh Cường nhìn thẳngvào anh Bình, lên tiếng: "Tên thật của anh là Thẩm Kiến Bình. Năm nay 43 tuổi. Lúc anh hơn 20 tuổi, anh đã là một trong số mấy vị đại ca nổi danh trong chốn giang hồ ở tỉnh thành. Nhưng mười một năm trước anh gặp phải sự thất bại to lớn, bởi vì anh bị bại dưới tay một đối thủ còn lợi hại hơn. Đối thủ đó bắt đầu truy sát anh, anh gần như không còn con đường nào để chạy trốn, cuối cùng đành phải tự

thú với cảnh sát, mượn cớ đó để trốn vào trong trại giam dành cho những phạm nhân hình phạt nặng. Anh biết đây là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất trong toàn tỉnh, cho dù là đối thủ thần thông quảng đại đó cũng không thể nào giết anh được ở đây. Từ đó anh ở trong trại giam xưng bá một phương, muốn làm gì tùy ý, không những không mong muốn giảm hình phạt, ngược lại còn nhiều lần tăng hình phạt để thành chung thân.

Không phải là anh không khao khát tự do, chỉ là anh không dám rời khỏi nhà tù này mà thôi. Sự huênh hoang khoác lác của anh ở trong bức tường cao này thực ra đang phản ánh tâm trạng sợ hãi cực đoan đối với một người nào đó."

Anh Bình im lặng nghe hếtđoạn tường thuật này, sau đó y gật đầu, bình tĩnh nói: "Mày nói rất đúng, tao đúng là sợ con người đó, nhưng đó không phải là việc gì đáng xấu hố cả, trên thực tế, việc dám đối đầu với người đó là việc đáng tự hào nhất trong cuộc đời này của tao. Tao chỉ

muốn hỏi mày, tao còn có sự việc nào đáng xấu hổ có thể bị mày nắm được đuôi ở trong tay không?"

Đỗ Minh Cường mím môi,lắc đầu nói: "Không có."

"Vậy thì tốt."Ngữ khí của anh Bình chợt trở nên thâm u đáng sợ, "Hôm nay mày đã giẫm lên ba người anh em của tao, bất luận bọn chúng trước đây thế nào, tao rốt cuộc vẫn là đại ca của bọn chúng. Cho nên cuộc chiến này tao bắt buộc phải lấy lại. Bây giờ mày đã túm được điểm yếu ba người anh em của tao, tao sẽ lấy một cánh tay của bạn mày, cuộc giao dịch này cũng miễn cưỡng được đấy chứ?"

Trong lúc nói, cổ tayanh Bình dồn sức bẻ quặt cánh tay phải của Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị rên một tiếng, mồ hôi trên trán toát ra từng giọt lớn.

"Đợi đã!" ĐỗMinh Cường giơ tay ra thể hiện ngăn cản.

Anh Bình lạnh lùng nhìnhắn: "Mày vẫn còn điều muốn nói sao?"

"Nếu như anh làmanh ta bị thương, anh chắc chắn sẽ phải hối hận." Đỗ

Minh Cường nghiêm sắc mặt nói, "Bởi vì tôi còn đem tới cho anh một thông tin, thông tin này đủ để thay đổi trạng thái sinh tồn của anh." Anh Bình chau mày, y tin đối phương không phải là đang phô trương thanh thế. Thế là y khẽ nới lỏng cánh tay Hàng Văn Trị, truy hỏi: "Là thông tin gì?"

Đỗ Minh Cường đi lêntrước một bước, hắn nhìn chằm chằm vào mắt anh Bình, nói rành rợt: "Đối thủ mà anh sợ hãi, ông ta đã chết rồi!"

"Chết rồi?"Anh Bình lập tức trợn tròn mắt, "Làm sao mà chết?"

"Bị người ta giếtchết." Đỗ Minh Cường trả lời, "Bây giờ có thể thả bạn tôi ra được rồi chứ?"

Thần sắc hưng phấn trênmặt anh Bình lại lập tức biến mất, y không những không buông tay, ngược lại còn gồng sức hơn, đồng thời lắc đầu cười khẩy nói: "Mày lừa tao, không có người nào có thể giết được hắn!"

Đỗ Minh Cường nhún vai,cũng cảm thấy hơi bất lực trước thái độ cố

chấp của anh Bình. Sau khi nghĩ một lát, hắn chỉ tay vào Hàng Văn Trị:

"Anh có thể hỏi anh ta."

Anh Bình túm lấy cổ áocủa Hàng Văn Trị quay anh ta lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, tạo nên bầu không khí âm u đáng sợ, sau đó mở miệng hỏi: "Mày có biết Đặng Ngọc Long không?"

Hàng Văn Trị ngẩn người,hơi hoang mang: "Đặng Ngọc Long?"

"Chính là ĐặngHoa, thị trưởng Đặng!" Đỗ Minh Cường đứng bên bổ

sung một câu. Sau khi hắn nêu ra cái tên này, những người khác ở trong phòng giam cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì cái tên này thực sự

quá ngân vang đối với họ.

"Đặng Hoa, tôi biết."Hàng Văn Trị lúc này cũng vội vàng trả lời, "Ông ta đúng là đã chết rồi!"

Anh Bình chú ý biểu hiệnánh mắt nét mặt của Hàng Văn Trị trong lúc nói, y tin là đối phương không nói dối. Tay y bắt đầu khẽ run lên, không kìm nén nổi thứ tâm trạng kích động ở trong lòng. Y hít thở một hơi thật sâu để khống chế, sau đó lại truy hỏi tiếp: "Hắn làm sao mà chết? Mày nói cho tao nghe! Dám xuyên tạc, tao sẽ cắt lưỡi mày!"

"Có một tên sát thủmạng đã gửi cho ông ta Bản thông báo tử vong, sau đó giết chết ông ta ở đại sảnh phòng chờ sân bay." Hàng Văn Trị nói đúng sự thật, thấy anh Bình hình như vẫn chưa thỏa mãn, anh ta lại bổ

sung thêm một câu, "Còn tình hình cụ thể hơn nữa thì tôi không rõ."

"Sát thủ mạng?"Anh Bình không hiểu lắm về cụm từ này, y ngẩng đầu lên, muốn có được đáp án tỉ mỉ hơn từ Đỗ Minh Cường, "Hắn ta làm việc cho ai?"

Đỗ Minh Cường trầm mặcgiây lát trả lời: "Anh ta không làm việc cho bất cứ ai, anh ta đến đi một mình, chuyên giết những kẻ phạm tội nhưng lại chưa bị trừng phạt."

Anh Bình thả Hàng VănTrị ra, rơi vào trạng thái trầm tư suy ngẫm, giây lát sau, y lắc đầu, than thở: "Thế giới bên ngoài thay đổi nhiều thật đấy

… "

Hàng Văn Trị cuối cùngcũng thoát khỏi sự kìm kẹp, anh ta xoa nắn cổ

tay sưng phồng, dùng ánh mắt khác lạ nhìn Đỗ Minh Cường. Hôm qua khi bọn họ ngồi nói chuyện, Đỗ Minh Cường còn tỏ ra không hề biết gì về Eumenides, thế nhưng lúc này đây anh ta lại có vẻ như cái gì cũng biết, trong biểu hiện hoàn toàn tương phản này ẩn chứa điều gì?

Đỗ Minh Cường hiểu đượccâu hỏi vô thanh của đối phương, hắn chỉ khẽ

cười nhạt, nhưng không nói gì.

Anh Bình tự cảm thán mộthồi, rồi bắt đầu đưa ra câu hỏi mới: "Sự việc xảy ra lúc nào?"

"Mùa thu nămngoái."

"Mẹ kiếp."Anh Bình hạ giọng oán thán một câu, "Đã mấy tháng rồi, sao Cao lão nhị không báo tin vào cho tôi."

Đỗ Minh Cường cười"hi" một tiếng: "Đặng Hoa chết rồi, bây giờ chính là cơ hội tốt để Cao Đức Sâm độc bá tỉnh thành, anh ta nói với anh làm gì chứ?

Mười năm rồi, anh vẫn cứtưởng là anh ta vẫn coi anh là đại ca sao?"

Anh Bình sa sầm mặtkhông nói, trong lòng lại hiểu rất rõ đạo lý này: Đúng vậy, lúc này nếu đem so sánh, các "tiểu đệ" trước đây của y càng hy vọng y mãi mãi ở trong chốn lao tù này không bao giờ được ra ngoài.

Mười năm rồi, y đúng làđã cách xa thế giới bên ngoài quá lâu, rất nhiều sự việc đã không giống như ở trong ký ức của y nữa rồi.

Sau khi trào dâng nhữngtâm trạng này, anh Bình đã không còn tâm tư để

quan tâm đến trận giao đấu xảy ra trong phòng giam này nữa. Y lặng lẽ

đứng dậy đi vào phía trong. Nhưng y không lên giường nghỉ, mà là đứng

ở chân tường ngước đầu lên nhìn ô cửa sổ thoát khí ở phía trên đầu. Ánh trăng nhàn nhạt soi vào qua ô cửa sổ, không hề khác biệt với hàng nghìn buổi đêm suốt mười năm này. Nhưng trong mắt anh Bình, ánh trăng đêm nay lại toát ra ánh sáng khác thường khiến người ta vừa hưng phấn vừa thương cảm.

Chương 4 A Hoa Phản Đòn

Trong Sở Công an tỉnhthành.

La Phi đội trưởng đội Cảnhsát hình sự sáng sớm đã đến văn phòng của giám đốc Sở ngồi đối diện với một người nam giới ngoài 50 tuổi, người nam giới đó dáng người không cao, vẻ bề ngoài đã hằn rõ dấu vết của thời gian: cơ thể phát phì, đầu hói. Nhưng trong đôi mắt của ông vẫn ẩn chứa nguồn tinh thần dồi dào không thể nào dập tắt được, uy nghiêm nhưng lại tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Người đàn ông có khí chấtphi phàm này chính là Tống Chấn Đông -

Giám đốc Sở Công an tỉnh thành, cũng chính là cấp trên trực tiếp của La Phi. Ông đang cùng La Phi bàn luận điều gì đó, qua chồng tài liệu vụ án và nét mặt nghiêm túc của hai người, đề tài của họ rõ ràng là liên quan đến một vụ án rất lớn.

Khoảng mười ngày trước,đội Cảnh sát hình sự của La Phi nhận được một tin báo nặc danh, nói là có một kẻ buôn bán ma túy có tên "Cẩu hot" thao túng việc buôn bán các loại chất độc có hình dạng mới giống như thuốc lắc và bột Ketamine (đá) ở khu vực Bắc Thành. La Phi bèn bố trí các nhân viên kỹ thuật tiến hành theo dõi giám sát 24/24 đối với "Cẩu hot", và sau khi theo dõi giám sát không lâu thì đã có được kết quả khiến ai nấy đều phấn khích: một người nam giới khẩu âm miền Nam đã liên hệ

với "Cẩu hot", nói là có một lô hàng tốt vừa mới vào địa phận tỉnh thành, hy vọng có thể có được kênh buôn bán trong tỉnh thành từ chỗ "Cẩu hot".

Người này mặc dù lần đầu tiên liên hệ với "Cẩu hot", nhưng khẩu khí rất hoành tráng, xem ra bối cảnh trong nghề này đã rất vững mạnh. La Phi ý thức ra được tầm quan trọng của vụ án, tổ chức lực lượng tinh nhuệ nhất để tham gia vào trận chiến.

Người miền Nam sau khiliên hệ vài lần với "Cẩu hot", hai bên hẹn sẽ

tiến hành giao dịch ở khách sạn Khải Huyền Môn vào sáng ngày 26

tháng 3, sẽ kiểm tra hàng ngay tại hiện trường, tiền trao cháo múc. La Phi cũng đã sắp xếp bố trí rất chu đáo cẩn mật từ trước, tự mình mai phục trong phòng khách sạn ở ngay cạnh địa điểm giao dịch.

Đến ngày giao dịch,"Cẩu hot" và người đàn ông miền Nam đó lần lượt đến khách sạn Khải Huyền Môn. Người miền Nam dẫn theo ba tên tùy tùng dáng người cao lớn, trong tay mỗi tên tùy tùng đều xách một chiếc hộp cao cấp gài mật mã. Theo như tình báo đã nghe trộm được, lượng ma túy lớn được giấu ở trong một chiếc hộp gài mật mã nào đó.

Kẻ buôn bán ma túy cũngthể hiện ra ý thức phản trinh sát rất tốt. Sau khi tiến vào khách sạn, chỉ có một mình người miền Nam đó tiến vào trong căn phòng giao dịch đúng như đã hẹn. Ba tên tùy tùng của ông ta thì mỗi người xách một hộp gài mật mã phân tán ra, cứ đi lại nhàn tản trong khách sạn. Thực ra giữa ba người này đang hình thành nên tư thế yểm trợ, cảnh sát mặc thường phục không có cách nào để bám quá sát, đành phải lui ra ngoài để khống chế tất cả các lối ra vào trong khách sạn, hình thành thế trận bắt cua trong rọ.

Người miền Nam nhìn thấy"Cẩu hot" ở trong căn phòng giao dịch, ông ta lập tức lôi ra hàng mẫu đưa cho đối phương kiểm tra hàng. "Cẩu hot"

vô cùng hài lòng đối với chất lượng của nguồn hàng, tiếp đến hai người liền chuẩn bị rời khỏi khách sạn, để cho tay sai của mỗi bên ở lại chính thức hoàn thành việc giao dịch nhận hàng nhận tiền.

Ngay khi biết đây chínhlà điểm giảo hoạt của bọn buôn bán ma túy: Bọn chúng rời khỏi hiện trường trước, như vậy thì cuộc giao dịch cho dù có bị cảnh sát bắt được, bọn chúng vẫn có cơ hội để trốn thoát. Nhưng La Phi đương nhiên cũng không cho phép xảy ra tình huống này, bên ngoài đã bố trí thiên la địa võng, La Phi quyết đoán ra lệnh tấn công.

Quá trình bắt giữ vôcùng thuận lợi. La Phi dẫn người lao vào phòng giao dịch, người miền Nam và "Cẩu hot" đều giơ tay chịu trói. Lực lượng vòng ngoài dưới sự chỉ huy của trợ lý Doãn Kiếm cũng bắt gọn tất cả các

"đàn em" đang đi lại ở các góc trong khách sạn. Nhưng mọi người cũng gặp phải sự trở ngại nho nhỏ: Trong cả ba chiếc hộp gài mật mã đều không tìm được thuốc phiện cho cuộc giao dịch. Rõ ràng ba tên đàn em của người miền Nam này đã nhân cơ hội lượn lờ trong khách sạn, cất giấu thuốc phiện đi rồi.

Sản phẩm mẫu trongphòng giao dịch thì đã bị "Cẩu hot" đổ vào trong bệ

xí và xả nước đi hết rồi, cho nên bắt buộc phải tìm thấy những thuốc phiện khác thì mới có thể chứng minh hành vi mua bán thuốc phiện của hai bên. La Phi không quá lo lắng về vấn đề này, bởi vì theo như thông tin nghe trộm được, thuốc phiện chắc chắn đã được đưa vào trong khách sạn, trong quá trình vây bắt không có nhân vật khả nghi nào rời khỏi khách sạn, vậy thì việc tìm thấy thuốc phiện chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Thế là La Phi bèn tổ chứclực lượng cảnh sát bao vây chặt kín khách sạn Khải Huyền Môn, vừa giải quyết cho những người không liên quan rời khỏi hiện trường, một mặt triển khai công tác lục soát tỉ mỉ. Trong quá trình này, anh và A Hoa vô tình gặp nhau, đến lúc này anh mới biết khách sạn Khải Huyền Môn thì ra là thuộc về sản nghiệp của gia tộc Đặng thị.

Lúc đó La Phi không cótâm tư nào để đôi co với A Hoa, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được thuốc phiện, để chấm một dấu chấm hoàn mỹ cho vụ án buôn bán thuốc phiện này. Thế nhưng sự việc lại không được như

mong muốn, công việc lục soát suốt cả một ngày đều không hề có kết quả, số lượng thuốc phiện trong dự kiến đã mất tích không có chút dấu vết nào cả.

Bởi vì khách sạn KhảiHuyền Môn quá rộng, muốn lục tìm tỉ mỉ từng ngóc nghách trong cả khách sạn sẽ là một lượng công việc vô cùng to lớn. La Phi bèn suy ngẫm và chuyển dời điểm đột phá: Thông qua phương thức thẩm vấn để có được tin tức có giá trị từ miệng nghi phạm.

Thế nhưng lại xuất hiệnthêm điều phiền toái, tất cả các nghi phạm đều như thể đã thông đồng trước với nhau, bất luận cảnh sát có hỏi như thế

nào, chúng đều không nói một lời nào. Thái độ này khiến cho nhân viên thẩm vấn đau đầu nhất, bởi vì việc này trên thực tế đã hình thành nên một cục diện rất sống sượng, muốn phá vỡ cục diện này, phía cảnh sát bắt buộc phải đưa ra được những chứng cứ đủ sức thuyết phục.

Sau khi nghe xong hộibáo của La Phi, Giám đốc Tống chau mày suy ngẫm giây lát, lên tiếng hỏi: "Hiện giờ công tác lục soát vẫn còn đang tiếp tục à?"

La Phi gật đầu: "Chúng tôi không thể nào dừng lại … Trừ khi tìm được số thuốc phiện đó."

"Vẫn còn khoảng thờigian một tháng … " Giám đốc Tống nheo mắt,

"Việc tìm thấy chắc là không thành vấn đề chứ?"

La Phi hiểu được ý tứ củalãnh đạo. Đối với vụ án lớn liên quan đến buôn bán ma túy thế này, cơ quan công an có thể bắt giữ nghi phạm thời gian lâu nhất là một tháng. Trong khoảng thời gian một tháng này bắt buộc phải hoàn thành sơ bộ của việc điều tra, sau đó trình báo tài liệu với Viện Kiểm sát nhân dân, đề nghị phê chuẩn bắt giữ. Nếu như đến lúc đó vẫn không tìm thấy thuốc phiện, vậy thì việc xin lệnh bắt giữ của cơ quan công an đã mất đi điều kiện cơ bản nhất, chắc chắn không thể nào có được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Nếu đã không thể bắt giữ được, vậy thì sau khi kết thúc khoảng thời gian một tháng chỉ có thể thả người mà thôi.

Theo lý mà nói, khách sạnKhải Huyền Môn có rộng hơn nữa, thời gian một tháng để dành cho việc lục soát đối với cảnh sát thì vẫn rất dư thừa, việc tìm thấy thuốc phiện là kết quả có thể hy vọng. Thần sắc của La Phi lúc này lại không được lạc quan giống như Giám đốc Tống, tay phải anh khẽ nắm hờ, dùng bụng ngón tay cái và đốt tay thứ hai của ngón trỏ khẽ

xoa cằm, đồng thời trả lời mang theo ý tứ khác: "Thời gian thì đúng là đủ

… tôi chỉ là lo lắng sự việc này còn có ẩn tình khác."

"Ồ?" Ánh mắtGiám đốc Tống chợt lóe sáng, "Cậu đã có phát hiện gì mới rồi à?"

Đã nói đến nước này, LaPhi cũng không tiện vòng vèo nói thẳng luôn:

"Tối hôm qua chúng tôi tiến hành đột kích thẩm vấn mấy tên đó, có một số tình hình hơi khác thường."

Giám đốc Tống khẽ rướnngười về phía trước, thể hiện ra thái độ quan tâm, còn La Phi thì lại nói tiếp: "Từng tên nghi phạm đều bị tách ra để

thẩm vấn, trong quá trình đó chúng tôi đã vận dụng một số bước tấn công tâm lý ví dụ như nói với nghi phạm: Đã tìm thấy thuốc phiện rồi, chứng cứ đã rõ ràng bây giờ người mở miệng ra đầu tiên có thể được coi là biểu hiện lập công ghi chép lại trong hồ sơ vụ án. Nhưng những tên đó thật không ngờ hoàn toàn không mảy may động lòng, như thể sự việc đó vốn không liên quan gì đến bọn chúng."

"Thế thì đúng làcó vấn đề đấy." Giám đốc Tống trầm ngâm nói. Cảnh sát trong khi thẩm vấn thường l2ợi dụng lý luận Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù1 trong Lý thuyết trò chơi để tiến hành các kiểu công kích đối với những tên tù nhân không chịu mở miệng khai báo, mà thủ pháp này thì dùng mãi vẫn chuẩn xác. Theo lý mà nói, nếu thuốc phiện đã ở

trong khách sạn, thì nhóm người khả nghi này cần biết rằng: Việc tìm ra được thuốc phiện chỉ là sớm muộn mà thôi, chắc chắn không thể che giấu được. Vào thời điểm này, chỉ cần cảnh sát dụ dỗ thêm một chút, bọn chúng lẽ ra sẽ phải tranh nhau để có biểu hiện lập công mới phải, tình trạng cả tập thể dùng sự im lặng để đối kháng lại việc thẩm vấn thực sự

là không thể giải thích nổi.

"Cậu nghĩ như thếnào?" Giám đốc Tống lại hỏi La Phi luôn.

Ông biết đối phương đãchủ động đến tìm mình, vậy thì chắc là trong lòng ít nhiều cũng đã có đáp án rồi.

La Phi gõ nhè nhẹ lên mặtbàn, ánh mắt chăm chú, nói: "E rằng trong khách sạn vốn không có thuốc phiện, cho nên bọn này mới có thể tỉnh bơ

không chút lo sợ như vậy."

Ý của cậu là: "Thuốcphiện đã bị giấu ở một nơi khác, không đem vào trong khách sạn?"

"Cũng không phải … Chúng ta vẫn luôn giám sát toàn bộ cả quá trình giao dịch của hai bên, họ nói rất rõ ràng, tiến hành giao dịch trong khách sạn, tiền trao cháo múc."

"Vậy ý của cậu là gì?"Giám đốc Tống cảm thấy hơi mơ hồ.

"Nếu như thuốc phiệnkhông ở trong khách sạn, vậy thì chứng tỏ những chi tiết thương lượng giữa bọn họ lúc trước đều là giả, từ đầu đến cuối đều là một vụ lừa đảo ngoạn mục."

Giám đốc Tống chợt ngẩnngười, lộ ra nụ cười khổ não vẻ khó hiểu: "Bọn chúng đang giở trò gì vậy?"

"Đúng là rất khógiải thích … " La Phi ngước nhìn người lãnh đạo của mình, đột nhiên chuyển đề tài: "Nhưng về sau tôi nhớ ra đã nhìn thấy một người ở hiện trường, thế là tôi đã có được một số sự suy đoán mới."

"Người nào?"

"A Hoa." Saukhi La Phi báo ra cái tên đó, tiến hành giải thích thêm,

"Khách sạn Khải Huyền Môn chính là sản nhiệp dưới danh nghĩa của vợ

Đặng Hoa, còn người quản lý thực tế của khách sạn chính là A Hoa."

Giám đốc Tống "ồ"một tiếng, bắt đầu nghiệm ra điểm mờ ám ẩn giấu phía sau cái tên này. Còn La Phi chỉ thoáng ngừng lại, rồi lại nêu ra một loạt những sự việc khá thú vị: "Theo như tôi tìm hiểu, trong mấy ngày xảy ra vụ án, Tập đoàn Long Vũ đang phải tiếp nhận sự thẩm tra của Ban Điều tra kinh tế, và một khách sạn cao cấp mà A Hoa quản lý cũng gặp phải sự quấy nhiễu của những kẻ lạ mặt, cộng thêm việc khách sạn Khải Huyền Môn dính líu đến vụ án buôn bán ma túy nên bị phong tỏa điều tra, sản nghiệp mà Đặng Hoa để lại hình như đang gặp phải một loạt sự

công kích, những sự công kích này khiến cho A Hoa trở tay không kịp."

"Tập đoàn LongVũ … " Giám đốc Tống nhìn La Phi, định nói nhưng lại ngừng lại, rồi cuối cùng ông vẫn quyết định nói cho đối phương biết một số sự việc, "Hành động của Ban Điều tra kinh tế là do tôi bố trí, thực tế

là phía cảnh sát đã bắt đầu theo dõi Đặng Hoa từ mấy năm trước. Mấy năm nay, chúng tôi đã tập hợp được các loại chứng cứ phạm tội kinh tế

mà Tập đoàn Long Vũ dính líu đến … "

La Phi "ừm" mộttiếng, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lại toát ra sự

băn khoăn: Đã theo dõi mấy năm liền, có đầy đủ chứng cứ, vậy thì tại sao lại chờ đến tận bây giờ mới ra tay?

Giám đốc Tống biết LaPhi đang nghĩ gì: "Vụ án của Đặng Hoa rất phức tạp, dính líu đến quá nhiều thứ. Cho nên nếu như Đặng Hoa chưa chết, e rằng phía cảnh sát cũng khó có thể ra tay được với Tập đoàn Long Vũ …

Về điều này cậu chắc là cũng có thể hiểu được."

La Phi khẽ than thầmtrong lòng, trong xã hội hiện thực này, đúng là vẫn còn rất nhiều sự việc không thể nào vận hành đúng quy luật mà anh tán đồng … Đứng từ trên phương diện này, phía cảnh sát có phải là cần phải cảm ơn Eumenides không? Nếu như không phải là hắn dàn dựng giết chết Đặng Hoa, hành động của cảnh sát đối với Tập đoàn Long Vũ

không biết còn phải kéo dài bao lâu nữa đây?

La Phi khống chế đượchướng suy nghĩ của mình không nghĩ sâu thêm nữa, dù sao thì bây giờ anh đang phải đối diện với một vụ án hoàn toàn khác, còn Eumenides thì đã bị anh tận tay áp giải vào khu trại giam dành cho những phạm nhân chịu hình phạt nặng.

"Nhưng cậu nói đếnsản nghiệp của Đặng Hoa đều gặp phải sự tấn công của những thế lực khác, tình hình này thì tôi không biết rõ lắm." Lúc này đây Giám đốc Tống lại nhìn La Phi, hỏi: "Cậu cảm thấy trong đây có mối liên hệ gì à?"

La Phi gật đầu nói: "Rất có khả năng có kẻ nào đó nhân cơ hội cảnh sát ra tay hành động đối với Tập đoàn Long Vũ, mượn cơ hội này để lật đổ

thế lực tàn dư của Đặng Hoa ở trong tỉnh thành."

Giám đốc Tống thoáng trầmngâm, tiếp tục suy nghĩ theo hướng tư duy của La Phi: "Theo lời cậu nói, vụ án buôn bán ma túy này vốn không hề

tồn tại, chỉ là có người cố ý muốn gây phiền toái cho A Hoa?"

"Theo như kinhnghiệm trong hơn mười năm làm nghề cảnh sát của tôi, chỉ có giải thích như vậy mới là hợp lý nhất." La Phi nói rất nghiêm túc,

"Bởi vì mục đích của nhóm người này hình như là muốn cho cảnh sát cứ

tiếp tục điều tra mãi ở khách sạn Khải Huyền Môn, cho dù không tìm thấy bất cứ thứ gì cũng không được dễ dàng từ bỏ. Mà đối với một cơ

nghiệp quy mô lớn như khách sạn Khải Huyền Môn này, phong tỏa dừng kinh doanh trong một tháng đủ để đem đến cho bọn họ sự công kích mang tính chấn động."

Giám đốc Tống ngướcnhìn trần nhà một lúc, sau đó thu ánh mắt lại:

"Nếu thực sự như vậy, chắc chắn là có người đang thao túng phía sau rồi

… Kẻ này là ai?"

"Tôi vẫn chưa cóthời gian để điều tra tỉ mỉ … Nhưng nếu muốn điều tra có lẽ cũng không khó … " La Phi nói vẻ chắc chắn, "Đó chắc chắn là kẻ

muốn thay thế địa vị của Đặng Hoa trong tỉnh thành."

"Ừm." Giám đốcTống đan mười ngón tay béo tròn vào nhau, lại hỏi La Phi: "Tiếp sau đây cậu chuẩn bị làm gì?"

"Tôi muốn cùngtheo dõi mấy sự việc này, tìm ra được kẻ đứng đằng sau vụ việc … Bởi vì những sự việc này nếu như để tiếp tục phát triển, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn."

Mắt Giám đốc Tống chớpmột cái vẻ mẫn cảm.

"Tôi hiểu về AHoa … " La Phi giải thích, " … Có kẻ khác đến tận nơi gây chuyện, anh ta quyết không để yên. Nếu như cảnh sát không kịp thời tham gia vào, e rằng sẽ xảy ra vụ án hình sự khốc liệt."

Giám đốc Tống chỉ tayvào La Phi: "Cậu đã có kế hoạch rồi phải không?

Hãy nói ra suy nghĩ cụthể của cậu."

"Tôi muốn tạm dừnglại công tác lục soát Khải Huyền Môn, bởi vì hành động ở đó thực sự đã chiếm quá nhiều nguồn lực cảnh sát. Sau đó tôi muốn thả mấy người đó ra, nhưng vẫn phái người ngầm theo dõi bọn họ, nếu như thuận lợi, tôi sẽ nhanh chóng biết được kẻ dàn dựng kế hoạch đằng sau những sự kiện này là ai."

"Còn mục đích củacậu thì sao? Cuối cùng cậu muốn đạt được hiệu quả

như thế nào?"

"Ít nhất có thể khốngchế được vụ sát phạt có thể xảy ra giữa hai nhóm …

Tiến thêm một bước, biết đâu có thể tìm được manh mối để trừng trị A Hoa trong đợt hành động này." Đôi mắt La Phi trở nên chăm chú, toát ra ngọn lửa mong muốn được chiến đấu. Anh biết A Hoa ít nhất cũng đã gánh hai mạng người Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng, nhưng bởi vì Hàn Hạo đã chủ động tìm đến cái chết vào thời điểm then chốt cuối cùng, cảnh sát đã mất đi nhân chứng quan trọng nhất để có thể buộc

tội A Hoa, và cuộn băng ghi âm bằng chứng Hàn Hạo để lại thì lại bị

Eumenides nẫng tay trên, điều này khiến cho La Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn A Hoa nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, việc này đối với anh thực sự

là một nỗi giày vò đau khổ khó có thể chịu đựng nổi.

Giám đốc Tống có thể hiểuđược tâm trạng của La Phi, nhưng ông lại không thể không tạt gáo nước lạnh vào đối phương: "Việc lục soát ở

khách sạn Khải Huyền Môn tạm thời không thể dừng lại … Bởi vì chúng ta không hề có chứng cứ thiết thực chứng minh đây chỉ là một vụ lừa đảo. Bất luận thế nào, các cậu cũng đều phải triệt để lục soát cả khách sạn một lượt, không được để sót bất cứ ngóc ngách nào. Dù sao đây cũng là một vụ buôn bán ma túy, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào được."

La Phi thoáng hiện rathần sắc bất lực, nhưng anh cũng chỉ có thể tuân lệnh: "Đã rõ."

"Đương nhiên, tôicũng sẽ không coi nhẹ suy nghĩ của cậu." Giám đốc Tống lại dùng giọng nói an ủi để nói với La Phi, "Về việc rất có khả

năng xảy ra một cuộc tranh đấu để tranh giành quyền lực, tôi sẽ bố trí các đồng chí ở đội Trị an tiến hành xử lý, cậu cứ yên tâm."

La Phi gật đầu thể hiệnsự tán thành. Ngăn chặn việc gây gổ đánh nhau, duy trì bảo vệ trật tự của xã hội vốn là chức trách công việc của đội Trị

an, hơn nữa khi vụ án hình sự chưa xảy ra, mình cũng thực sự không tiện nhúng tay vào. Nhưng vẫn còn một vấn đề vô cùng then chốt, anh cảm thấy bắt buộc phải nói rõ với Giám đốc Tống.

"Trong khi điềutra kẻ thao túng phía sau đó, có lẽ cần phải thận trọng hơn một chút, đặc biệt là công tác bảo mật trong nội bộ Sở Công an."

Giám đốc Tống lập tứcrướn mày vẻ cảnh giác: "Cậu cảm thấy trong nội bộ của chúng ta có vấn đề à?"

La Phi thoáng mang theothần sắc lo lắng, nói: "Hành động của bên đó đã được lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng, không phải là kết quả của vài phút bốc đồng. Thế nhưng thời gian hành động của hắn vừa vặn lại trùng khớp với thời gian mà Ban Điều tra kinh tế ra tay với Tập đoàn Long Vũ, tôi lo lắng đây không phải là sự trừng hợp ngẫu nhiên … "

"Tôi hiểu ý của cậu."Sắc mặc Giám đốc Tống càng trở nên đăm chiêu, hồi lâu sau mới nói, "Tôi sẽ chú ý đến việc này. Cậu hãy về trước đi, làm tốt công tác của mình."

"Vâng!" LaPhi trịnh trọng hành lễ, quay người bước đi.

Khi A Hoa mở choàng mắtbừng tỉnh giữa cơn mơ thì sắc trời đã sáng tỏ.

Anh ta nghe thấy nhữngtiếng nổ lép bép nho nhỏ, đồng thời có mùi hương thức ăn bay tới, khiến bụng sôi lục đục. Anh ta bèn đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Đi đến cửa phòng bếp,liền nhìn thấy Minh Minh đang bận rộn trong bếp: tay cô cầm một chiếc xẻng gỗ lật hai quả trứng rán ở trong chảo.

"Anh dậy rồià?" Cảm nhận được A Hoa đang bước tới, Minh Minh vội quay đầu lại lên tiếng chào.

"Cô đang làm gì thế?"A Hoa rõ ràng hơi mơ màng, trong cả cuộc đời anh ta chưa bao giờ cảm nhận được khung cảnh này.

"Nấu bữasáng." Minh Minh chỉ tay về phía sau lưng, "Trong tủ có sữa tươi, anh lấy uống đi nhé."

A Hoa chau mày vẻ khóhiểu, lại hỏi: "Sữa tươi và trứng ở đâu ra?"

"Đương nhiên là emmua rồi." Minh Minh quay đầu liếc A Hoa một cái, lấy làm lạ tại sao đối phương lại có thể hỏi một câu ngu ngốc đến thế.

A Hoa lắc đầu, rời khỏinhà bếp. Anh ta kéo rèm cửa sổ phòng khách, đứng ở trong cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài căn phòng. Đây là tầng cao nhất trong cả tòa lầu này, cho nên ánh mắt của A Hoa có thể nhìn được rất xa, anh ta thích thứ cảm giác này.

Rất nhiều sự việc bắtbuộc cần phải giải quyết, và khi nhìn từ trên cao dõi xuống cả thành phố này, anh ta liền có một thứ cảm giác ưu việt có thể

khống chế được toàn cục diện, điều này khiến anh ta dù cho phải chịu áp lực và trong hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng đều có thể bùng phát ra được sức chiến đấu ngoan cường nhất …

Cùng với những tiếng bướcchân loẹt quẹt, Minh Minh cũng bước ra khỏi nhà bếp, cô cầm sữa tươi và trứng gọi A Hoa: "Đến ăn sáng thôi, nếm thử tay nghề của em … "

Tư duy của A Hoa cũng bịngắt quãng, anh ta cũng cảm thấy mình cần chút thức ăn để nhét vào cái bụng trống rỗng, thế là bèn đi đến bàn ăn và ngồi xuống.

"Mau ăn đi."Minh Minh đẩy trứng ốp la đến trước mặt A Hoa, đồng thời trên mặt hiện ra nỗi thấp thỏm, "Ôi, lâu lắm rồi chưa làm, cũng không biết là có ngon hay không."

A Hoa gắp cả quả trứngcho vào miệng, nhai nhồm nhoàm vài cái liền nuốt xuống bụng - mùi vị cũng khá ngon.

Minh Minh nhìn thấy bộdạng ăn hùng hục của A Hoa, khóe môi khẽ

mỉm cười.

"Tại sao cô lại biếtlàm những việc này?" A Hoa chợt lên tiếng hỏi.

Minh Minh nghiêng đầu hỏingược lại: "Những việc nào?"

"Nấu ăn, giặt quầnáo, dọn dẹp nhà cửa."

"Những việc này đềulà những việc con gái biết làm cả mà."

"Tôi cứ tưởng nhữngcô gái làm các công việc như các cô sẽ không giống như vậy, các cô chắc là không thích làm việc nhà, là kiểu … " A Hoa nói được một nửa chợt ngừng lại, hình như không biết nên dùng từ nào mới thỏa đáng.

"Siêng ăn nhác làmphải không?" Minh Minh giúp đối phương nói nốt câu.

A Hoa không tán đồngcũng không phủ nhận, cầm lấy hộp sữa tươi, mở

ra uống.

"Anh có thứ suynghĩ này cũng không hề lạ … " Minh Minh thở dài nói,

"Nhưng em không phải là loại con gái mà anh nghĩ, em làm nghề này là bất đắc dĩ, em có một người em trai … "

"Đừng nói nữa."A Hoa xua tay ngắt lời đối phương, "Tôi biết mỗi người các cô đều có thể kể ra được mấy câu chuyện khiến người ta xót xa thương cảm."

Minh Minh buồn rầu cắnmôi: "Những cô gái khác đều là bịa ra, nhưng câu chuyện của em là thực."

A Hoa lắc đầu vẻ khôngquan tâm: "Thật hay giả đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì tôi vốn không để tâm đến những điều này." Trong lúc nói, ánh mắt anh ta chợt ngẩn người nhìn vào trước ngực Minh Minh.

Minh Minh giật mình: "Anh làm gì thế?" Khi cúi đầu xuống nhìn thì mới biết mình đã nghĩ sai lệch rồi. Cô vẫn đang mặc áo sơ mi của A Hoa, bây

giờ trước ngực có thêm một vết dầu mỡ rất lớn.

"Xin lỗi … "Cô gái gãi đầu vẻ áy náy, "Không tìm thấy tạp dề trong nhà

… "

A Hoa cười đau khổ vẻ bấtlực: "Chiếc áo sơ mi này hơn một nghìn tệ, bây giờ bị cô lấy ra để làm tạp dề."

"Quần áo của em đềuở trong khách sạn rồi." Minh Minh chu môi biện giải cho mình.

A Hoa nhìn chằm chằmMinh Minh một lúc, mắt anh ta từ từ nheo lại, trong đầu không biết đang nghĩ những gì.

"Sao vậy?"Minh Minh bị nhìn chằm chằm cảm thấy rất không tự nhiên, hơn nữa trong ánh mắt của đối phương hình như còn lấp lánh những tia sáng lạnh, càng khiến cho cô gái sợ hãi.

"Không cógì." A Hoa đã thu lại luồng suy nghĩ của mình, khẽ nói, "Lát nữa tôi đưa cô đi mua mấy bộ quần áo."

Minh Minh lộ ra nét mặtvui mừng hân hoan: "Thật à?"

A Hoa gật đầu, lại nói: "Nhưng cô phải giúp tôi làm mấy việc."

Minh Minh lập tức vui vẻđồng ý: "Không vấn đề."

A Hoa rướn lông mày: "Cô không hỏi là chuyện gì sao?"

"Có gì đáng để hỏichứ." Minh Minh mỉm cười, "Anh bảo em làm gì thì em sẽ làm nấy."

A Hoa nói đùa: "Nếunhư tôi bảo cô giết người phóng hỏa thì sao?"

Minh Minh chỉ thoáng ngẩnngười, nhưng lại nói luôn: "Vậy thì em cũng làm."

Lần này đến lượt A Hoangẩn người: "Vì sao?"

"Tất cả mọi ngườiđều nói, anh Hoa là nhân vật ân oán phân minh nhất.

Cho nên nếu có thể giúp được A Hoa, bất luận là chuyện gì, em cũng đều bằng lòng làm." Minh Minh mỉm cười nói, "Em muốn trở thành bạn của anh, bởi vì anh Hoa chưa bao giờ đối xử tệ với bạn bè."

A Hoa cũng lộ ra nụ cười- đó là nụ cười chân thành và thiện ý rất ít khi xuất hiện trên gương mặt anh ta.

Cùng lúc này, trong mộtgóc khác ở thành phố này, một người thanh niên nào đó cũng vừa mới tỉnh giấc, hắn đang ngái ngủ, thần sắc uể oải lười nhác, hình như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái là ngà.

Đem so sánh với căn hộchung cư cao cấp của A Hoa, nơi ở của người đàn ông này đơn sơ hơn rất nhiều. Đây là một ngôi nhà mái bằng thấp bé ở trong ngõ nhỏ, vừa ẩm ướt vừa đơn sơ, trong bầu không khí tràn ngập ẩm mốc không thể nào xua đi được.

Nhưng người đàn ông nàylại không để tâm nhiều đến hoàn cảnh khốn khó này. Gã không phải là một kẻ tham lam muốn hưởng thụ trước mắt, gã muốn dựa vào máu và nước mắt của mình để gây dựng lên được vùng trời của riêng mình.

Gã rất tự tin vào bảnthân mình, hơn nữa gã cảm thấy trước mắt mình đã mở ra được một con đường rộng rãi sáng lạn tràn đầy sức hấp dẫn.

Ba năm trước, khi gã vàmột nhóm đồng hương đến thành phố này, không có ai biết gã, càng chẳng có ai coi gã ra gì. Gã thậm chí không có được một cái tên để cho mọi người ghi nhớ, chỉ bởi vì độ tuổi xếp thứ năm ở

trong nhóm đồng hương, cho nên về sau mọi người đều gọi gã là "Lão Ngũ".

Lúc đó gã cảm thấy rấthổ thẹn, hắn đã thề cần phải gây dựng được tên tuổi của mình. Ba năm sau gã đã làm được, khi rất nhiều người lại một lần nữa nhắc đến hai chữ "Lão Ngũ" này, thái độ kính sợ đã thay thế thái độ coi khinh lúc trước.

Mọi người đều biết: LãoNgũ là một kẻ rất hung dữ. Gã không sợ chết, gã dám liều mạng với bất cứ kẻ nào.

Thế là có người bắt đầutìm đến "Lão Ngũ" để nhờ xử lý một số việc, ban đầu chỉ là những công việc lặt vặt như đánh hội đồng, sau đó là giúp người đi đòi nợ, bảo kê cho các cửa hàng quán xá, danh tiếng Lão Ngũ

càng lúc càng nổi. Cuối cùng vào tuần trước, một nhân vật lớn thực sự đã tìm đến gã.

Cao Đức Sâm, ông chủCao - các anh em trong chốn giang hồ đều đã nghe danh cái tên này từ lâu rồi. Nhân vật lớn này đặc biệt bày bàn tiệc rượu thịnh soạn mời Lão Ngũ và những người anh em của gã. Trên bàn tiệc, ông chủ Cao không những bày ra rượu ngon đồ ăn ngon, điều quan trọng hơn là, ông ta còn đưa ra một cơ hội tốt.

Đây là một cơ hội khiếncho Lão Ngũ trào dâng nhiệt huyết, nếu như nắm được cơ hội này, cuộc đời gã có lẽ sẽ được lật sang một trang mới.

"Cậu có biếtkhông? Hơn mười năm trước tôi cũng không có tên, mọi người đều gọi tôi "Cao Lão Nhị". Nhưng bây giờ mọi người đều thay đổi gọi tôi là ông chủ Cao. Người anh em Lão Ngũ, nếu như cậu đi theo tôi, chưa đầy năm năm, cả tỉnh thành này chính là thiên hạ của chúng ta. Đến lúc đó cậu không còn là Lão Ngũ nữa, tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu đều phải gọi một tiếng "Anh Ngũ"." Khi tiệc rượu tiến hành một nửa, Cao Đức Sâm vỗ vai Lão Ngũ lên tiếng.

Lão Ngũ bèn nâng ly rượutrắng trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, sau đó gã chỉ nói một chữ: "Được!"

Trong nhiều trường hợp,càng nói ít từ thì càng thể hiện ra được quyết tâm kiên định. Lão Ngũ đã hoàn toàn ngây ngất chìm đắm trong cảnh tượng tươi đẹp mà Cao Đức Sâm vẽ ra cho gã, đồng thời gã cũng tin rằng mình quyết không khiến cho đối phương phải thất vọng.

Đương nhiên gã cũng biếtrất rõ, xuất hiện trước mặt gã sẽ là một đối thủ

đáng sợ như thế nào.

Từ khi Lão Ngũ đến tỉnhthành, gã chưa từng nghe nói có ai dám đối chọi với anh Hoa. Nhưng càng là việc trước đây chưa có ai dám làm, lúc thực sự làm chẳng phải là càng hưng phấn hơn sao?

Hơn nữa trong thế giớinày làm gì có ai tuyệt đối không thể động đến chứ? Cho dù là ông chủ Đặng Hoa của A Hoa, cuối cùng chẳng phải cũng bị mất mạng giữa lúc đang hưng thịnh nhất đó sao?

Thế lực cũ bị sụp xuống,cũng có nghĩa là thế lực mới đứng lên. Nếu như

bỏ lỡ mất cơ hội này, chính Lão Ngũ cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Huống hồ A Hoa có lợi hạihơn nữa, anh ta cũng chỉ có một mạng mà thôi. Đứng từ góc độ này mà nói, Lão Ngũ cảm thấy mình càng có ưu thế

hơn. Bởi vì cho đến nay gã vẫn sống ở trong khu dân cư nghèo, cũng chỉ

có một thân một mình. Cho nên gã chẳng vướng lo lắng gì cả.

Lão Ngũ không sợ chết,bất cứ lúc nào gã cũng đều có thể liều cái mạng này. Gã tin rằng A Hoa không thể nào làm được như vậy. Cho nên gã bèn cầm chắc lấy quân bài khiến đối phương không thể nào chống đỡ nổi trong trận đấu này.

Khi Lão Ngũ tiến vào MộngHương Lầu, gã đã giấu sẵn quân bài của mình, đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cho nên gã chẳng hề

sợ hãi chút nào. Cho dù khi nhân vật A Hoa danh tiếng lừng lẫy xuất hiện trước mặt gã, gã cũng vẫn tỉnh bơ uống bia của mình, mà lại coi như

không nhìn thấy rượu trắng A Hoa đưa tới.

Lão Ngũ biết: Có một sốnguyên tắc ở chốn giang hồ không được phép vi phạm. Gã đã uống rượu của Cao Đức Sâm, nếu như gã lại uống cả rượu của A Hoa, vậy thì hai loại rượu ngon đó sẽ va vào nhau trở thành thuốc độc lấy mạng. Loại thuốc độc này cho dù không đốt cháy hết cơ thể của gã, cũng sẽ giống như thứ dòi bọ gặm nhấm danh tiếng của gã trong chốn giang hồ. Một khi đã mất đi danh tiếng, gã chỉ có thể lại một lần nữa quay trở lại vai trò là kẻ bị người khác coi thường.

Cho nên Lão Ngũ bèn dùngánh mắt lạnh lùng để đón lấy ánh mắt của A Hoa, rõ ràng truyền đạt ra tâm ý thù địch không thể nào lay chuyển được.

A Hoa tự phạt một chénrượu, sau đó lặng lẽ rút lui.

Sự việc này tất cả cácanh em có mặt ở đó đều chứng kiến, đồng thời trong vòng thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã lan truyền khắp tỉnh thành.

Mọi người đều bàn tán xôn xao: Một người thanh niên trẻ tên "Lão Ngũ"

đã từ chối rượu mời của anh Hoa, lẽ nào giang hồ tỉnh thành thực sự đã đến thời khắc thay vua đổi chúa rồi sao.

Buổi tối khi Lão Ngũ rờikhỏi Mộng Hương Lầu, đã có bạn bè đợi gã từ

lâu.

Bọn họ vây quanh LãoNgũ, nhất định đòi mời gã uống một trận thật đã.

Gã cũng không từ chối, gã cảm thấy lúc này mình xứng đáng nhận được sự đãi ngộ như vậy.

Lão Ngũ uống say khướt,gã thậm chí không nhớ được là mình đã về căn phòng nhỏ này bằng cách nào. Có lẽ là được đám bạn bè gã đưa về? Môi

trường ở đây thực sự là hơi bẽ mặt, nhưng cũng có sao chứ? Thời đại huy hoàng thuộc về mình đã bắt đầu được mở màn rồi.

Sáng nay sau khi tỉnh lại,Lão Ngũ không xuống giường ngay. Gã lười biếng nằm trên giường, nhìn ngắm ánh mặt trời rực rỡ ở bên ngoài qua ô cửa sổ. Đồng thời gã bắt đầu dự tính xem cần phải đi đâu để nhét chút gì vào bụng, bởi vì lát nữa lại phải mất cả ngày để đối phó với đĩa khoai tây.

Đúng lúc đang suy ngẫm,bên ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?" LãoNgũ lên tiếng hỏi, đồng thời chau mày cảnh giác. Chỗ này của gã thường thì chẳng có khách nào đến thăm cả.

"Người giao đồăn." Người gõ cửa bên ngoài phòng trả lời, "Có một người bạn đặt bữa sáng cho anh, bảo chúng tôi đưa tới."

Lão Ngũ dãn đôi lôngmày ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, nghĩ thầm: Chắc chắn là mấy người bạn tối qua mời mình ăn nhỉ? Tâm tư của bọn họ

đúng là chu đáo thật đấy. Thế là gã đáp lời: "Đợi một chút." Sau đó đứng dậy mặc quần, ở trần bước ra phía cửa.

Vừa mới đầu xuân, chonên vẫn còn chút hơi lạnh. Nhưng Lão Ngũ quen để trần. Gã thích thể hiện ra cơ bắp cường tráng của mình và hình xăm trổ cây tùng cổ thụ trên cánh tay.

Sau khi cánh cửa mở ra,Lão Ngũ nhìn thấy một cậu chàng ăn mặc như

nhân viên phục vụ đang đứng ở trước cửa. Cậu chàng đó nhìn thấy Lão Ngũ, lập tức đưa một túi đựng đồ ăn nhanh bằng giấy ra.

Lão Ngũ giơ tay ra nhậnlấy, đồng thời hỏi vẻ lơ đễnh: "Là gì vậy?"

"Là thứ mà anhthích ăn nhất." Cậu ta cười hi hi, trong lời nói cũng mang theo ít nhiều sự thần bí.

Lão Ngũ nhìn bề ngoài cứtưởng là bánh hamburger, nhưng sau khi cầm ở

tay thì cảm giác cứng rắn có vẻ không giống. Gã cũng chả buồn đoán, lấy luôn đồ từ trong túi ra. Thứ đó tròn tròn to bằng nắm đấm, là một củ

khoai tây màu xám xịt, lớp vỏ ngoài còn dính cả bùn đất, như thể vừa mới được đào từ dưới đất lên.

Sắc mặt Lão Ngũ chợt sasầm lại: "Ai bảo anh đưa đến vậy?" Gã trừng mắt lên tiếng hỏi.

"Chẳng phải anhthích ăn khoai tây nhất sao? Bây giờ đưa đến tận nhà cho anh, anh sao lại vẫn còn không vui?" Cùng với câu nói châm biếm này, lại có một người thanh niên bước ra từ góc tường phía bên ngoài cửa, người này làn da trắng trẻo, trông rất nho nhã, chỉ có điều đôi mắt đen láy, trông rất ranh mãnh.

Lão Ngũ thấy người nàytrông quen quen, chợt ngẫm lại nhận ra đối phương chính là Mã Lượng - Giám đốc nhà hàng Mộng Hương Lầu.

Chợt tim gã giật mình, nhưng tiếp đó lại trấn tĩnh được, tỉnh bơ nói: "Tôi thích ăn khoai tây, nhưng phải đến Mộng Hương Lầu để ngồi, còn thưởng thức cùng với bia nữa."

"Mẹ kiếp, đừng phílời!" Mã Lượng đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét lên một tiếng: "Tiểu Băng, xử lý nó!"

Tiểu Băng chính là cậuchàng mặc trang phục nhân viên phục vụ, cậu ta sau khi nhận được mệnh lệnh của Mã Lượng, lập tức giơ nắm đấm nhằm thẳng vào mặt Lão Ngũ, và lúc này đây nụ cười vẫn giữ lại trên mặt gã.

Lão Ngũ đã có sự đềphòng từ trước, gã khẽ nghiêng người, giơ tay trái ra, đồng thời nhấc chân đá vào mông Tiểu Băng. Tiểu Băng không những không né tránh, ngược lại lại tranh trước một bước, cứ thế đón lấy cú đá của Lão Ngũ, nhân đà quấn lấy đối phương, tạo nên thế trận dính

sát vào nhau. Lão Ngũ mặc dù cơ thể cường tráng hơn, nhưng trong không gian chật hẹp thế này thì cũng không chiếm được ưu thế gì mấy.

Và đây chính là hiệu quảmà Tiểu Băng mong muốn, bởi vì bên cạnh cậu ta vẫn còn Mã Lượng. Nhìn thấy Tiểu Băng và Lão Ngũ giằng co nhau, Mã Lượng lập tức đấm vào lồng ngực của Lão Ngũ. Lão Ngũ rên hừ một tiếng, cú đấm này rất mạnh khiến gã gần như nghẹt thở. Cơ thể gã bất giác co quắp lại, sức lực ở đôi tay cũng biến mất.

Tiểu Băng đẩy Lão Ngũvào hẳn trong phòng, Mã Lượng cũng vào theo, vừa khóa cửa lại vừa lên tiếng chửi bới: "Thằng khốn, ông mày tận tay đưa đến phục vụ, mày còn dám kén chọn, dám không ăn à?!"

Lão Ngũ lúc này mới thởdốc, gã trừng mắt cứ thế trân trân nhìn Mã Lượng, cắn răng nói: "Mẹ mày chứ, có giỏi thì đánh chết ông mày đi, nếu không thì mày cứ đợi tao sẽ cho mày chết!"

"Hừ, tinh tướngquá nhỉ? Vậy ông mày hôm nay sẽ cho mày được toại nguyện!" Mã Lượng cười khẩy một tiếng, lại giáng một cú đấm vào thái dương Lão Ngũ, lần này gã chẳng kịp kêu rên, cả cơ thể mềm nhũn đổ

oặt xuống.

Tiểu Băng đặt Lão Ngũ nằmxuống dưới đất, quay sang Mã Lượng chép môi: "Anh Mã, không phải là anh định đánh chết gã chứ? Anh Hoa đã dặn dò rồi đấy, chớ có gây ra chuyện phiền phức."

"Tao có cách xửlý." Mã Lượng giơ nắm đấm lên gần miệng và thổi phù phù, như thể anh cao bồi thư thái thổi vào nòng súng ngắn của mình, "Cú đấm này gây hôn mê trong mười phút, nếu không tin, mày lấy đồng hồ ra mà đo."

Tiểu Băng đương nhiênkhông lấy đồng hồ ra thật, cậu ta lấy ra một sợi dây thừng, buộc chặt chân tay Lão Ngũ lại. Buộc xong một lúc, Lão Ngũ

quả nhiên đã gắng gượng mở đôi mắt, dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo.

Mã Lượng chờ đợi bên cạnhđã rất sốt ruột, anh ta trực tiếp nhét vào trong miệng Lão Ngũ củ khoai tây lúc trước: "Mẹ kiếp, thích ăn khoai tây phải không? Hôm nay tao cho mày ăn một lần cho đã!"

Đầu óc Lão Ngũ nặngtrình trịch, nhất thời cũng không biết chống đỡ thế

nào. Đợi đến khi gã hiểu ra chuyện gì, thì củ khoai tây đó đã nhét gần một nửa vào trong miệng gã rồi, cảm giác vừa cứng vừa lạnh, hơn nữa còn có rất nhiều đất cát rơi vào miệng.

Lão Ngũ cắn răng, bắt đầunhổ khoai tây ra ngoài, đồng thời dùng âm thanh u u để thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Mã Lượng hất cằm vềphía Tiểu Băng, lên tiếng: "Ôi, thằng nhóc này đang đọ sức với tao nữa kìa, tao nhét không nổi nữa … Đến đây đá cho nó một cái đi nào."

Tiểu Băng lúc trước bịLão Ngũ đá cho một cái, mặc dù cũng không phải là chuyện lớn, nhưng vẫn thấy hơi đau. Bây giờ có cơ hội để báo thù, đương nhiên là không thể nào bỏ qua, cậu ta giơ để giày lên đạp thẳng vào củ khoai tây trong miệng Lão Ngũ, Lão Ngũ rụt cổ lại, kết quả là để

giày đó đá thẳng vào sống mũi, nhất thời nổ đom đóm mắt, nước mắt bất giác trào ra.

"Mẹ kiếp, đừng cócử động!" Mã Lượng một tay bóp chặt cổ Lão Ngũ, một tay vẫn giữ củ khoai tây đó, cảnh cáo: "Nếu cú đạp này mà vào mắt mày, thì mắt mày nổ luôn đấy."

Lão Ngũ hừ mấy tiếng,muốn giãy giụa nhưng phát hiện ra chân tay đã bị

trói chặt rồi. Gã đành phải bất lực nhìn Tiểu Băng một lần nữa giơ đế

giày lên, lần này thì đã đá chuẩn xác vào đúng củ khoai tây đó, Lão Ngũ

chỉ cảm thấy cả hàm răng rung chuyển, cả khoang miệng đều bị củ khoai tây đó chèn chặt cứng.

Tiểu Băng lại bồi thêmmấy nhát, cho đến tận khi nửa già củ khoai tây đã nhét hẳn vào trong miệng Lão Ngũ thì mới chịu ngừng lại. Miệng Lão Ngũ bị lèn nhô hẳn ra, mắt trợn trừng, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào nữa cả.

"Thế nào? Mùi vịkhoai tây của Mộng Hương Lầu ngon đấy chứ?" Mã Lượng nhìn Lão Ngũ cười gian xảo mấy tiếng, rồi quay sang nói với Tiểu Băng, "Cầm máy ảnh lại đây, chụp mấy tấm làm kỷ niệm!"

Tiểu Băng đeo bên mìnhmột chiếc túi xách, lúc này cậu ta mở túi ra, lấy từ trong đó ra một chiếc máy ảnh, đồng thời như thể giải thích gì đó với Lão Ngũ: "Rất nhiều nhân vật danh tiếng có máu mặt đến Mộng Hương Lầu ăn cơm, đều chụp ảnh chung với giám đốc của chúng tôi đấy. Hôm qua anh cũng nhìn thấy rồi chứ, trên tường treo từng bức một. Hôm nay coi như là anh đủ thể diện, giám đốc của chúng tôi cũng chụp với anh một bức."

"Nói với gã nhữnglời thừa thãi này làm gì chứ?" Mã Lượng nôn nóng xua tay, "Mau mặc quần áo cho hắn đi."

"Tuân lệnh!"Tiểu Băng đáp lại, nhưng miệng vẫn không để không,

"Chụp ảnh thì anh cũng không thể để vai trần được, như thế không được văn minh. Anh nhìn này, giám đốc của chúng tôi chu đáo quá đi, đem cả

phục trang đến cho anh nữa kìa."

Trong lúc nói, TiểuBăng lại thò tay vào trong túi xách, lấy quần áo ra.

Lão Ngũ nhìn thấy vậy đúng là tức giận đến nổ tung phổi ra mất, bởi vì quần áo đó là một chiếc áo yếm và một chiếc quần đùi lòe loẹt.

Tiểu Băng vốn khôngthèm để tâm đến tâm trạng của Lão Ngũ, mặc chiếc áo yếm và quần đùi vào người Lão Ngũ. Thế là trên cơ thể cường tráng của một người đàn ông đã bị khoác lên thứ trang phục phụ nữ khiêu gợi, trông cảnh tượng đó đương nhiên là vô cùng tức cười.

"Anh Mã, anh thấythế này đã được chưa?"

Tiểu Băng hỏi vẻ rấtthành khẩn.

Mã Lượng nhìn Lão Ngũ mộtlượt, toét miệng nói: "Trang phục thì cũng được đấy, nhưng cơ thể gã thì hơi tệ."

"Ừm." TiểuBăng gật đầu thể hiện sự tán thành, "Phải nghĩ ra cách để

điều chỉnh một chút." Ánh mắt cậu ta quét một lượt khắp phòng, sau đó đã nghĩ ra cách.

Tiểu Băng bước mấy bước,lấy từ ngăn kéo đầu giường ra một cuộn giấy.

Sau đó cậu ta vừa xé vừa vò thành hai cục lớn.

Mã Lượng đoán được TiểuBăng định làm gì, chỉ cười hi hi vẻ gian xảo.

Tiểu Băng cũng cười vẻđắc ý, nhét hai cục giấy đó vào trong chiếc áo yếm ở trước ngực Lão Ngũ, cơ thể Lão Ngũ lập tức trở nên "có đường cong" rồi.

"Được đấy, thằngnhóc này giờ cũng khôn ra rồi đấy." Mã Lượng khen ngợi một câu, cậu ta lại gần Lão Ngũ, ngồi xổm xuống, nói: "Chụp đi!"

Tiểu Băng lại lấy máy ảnh ra bấm nháy liên hồi một lúc.

Lão Ngũ hoàn toàn có thểtưởng tượng ra được hình ảnh lúc này của mình trông nhục nhã thế nào. Gã vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng bất lực thay, miệng đã bị khoai tây nhét chặt cứng, chân tay lại bị trói chặt, ngay cả chút tâm trạng phản kháng cũng không thể nào thể hiện ra được.

Thấy Tiểu Băng chụp đãkha khá, Mã Lượng bèn xua tay: "Được rồi, mày ra ngoài trước đi."

Tiểu Băng đáp lời, cấtmáy ảnh vào trong túi xách, đi ra khỏi cửa trước.

Lão Ngũ nhìn thấy bónglưng Tiểu Băng biến mất phía ngoài cửa, sau đó đau khổ nhắm nghiền mắt. Lúc này đây gã có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt, gã biết mình đã thua cuộc rồi, hơn nữa thua một cách triệt để, không hề có chút cơ hợi nào để có thể lật ngược thế cờ.

Bởi vì đối phương đã nắmgiữ được thứ quý giá nhất của gã.

Sự tôn nghiêm của gã.

Lão Ngũ có thể liều mạng,gã thậm chí có thể không sợ chết, nhưng thứ

duy nhất gã không dám để mất đi chính là sự tôn nghiêm này. Đây là thứ

duy nhất gã có thể tự hào ở trong chốn giang hồ này, nếu bị mất đi, từ

đây gã sẽ trở thành một kẻ trắng tay.

Mã Lượng hoàn toàn hiểuđược những suy nghĩ trong lòng đối phương.

Cậu ta vỗ vai Lão Ngũ, ngừng cười, chuyển sang ngữ khí an ủi giống như bạn bè: "Lão Ngũ à, anh Hoa của chúng tôi biết anh là một hảo hán, cho nên cũng không muốn đặc biệt gây khó dễ cho anh. Những bức ảnh vừa mới chụp, chúng tôi tạm thời chỉ cất giữ coi như là đồ vật cá nhân, sẽ không treo lên tường của Mộng Hương Lầu."

Lão Ngũ mở bừng mắt, lấplánh tia hy vọng.

Mã Lượng nhìn thẳng vàoLão Ngũ, ngữ khí lại chợt trở nên âm u:

"Nhưng tỉnh thành này đã không có chỗ chứa cho anh nữa rồi, ngày mai anh phải rời khỏi đây ngay."

Lão Ngũ trợn trừng mắt,gã mặc dù không thể nói được gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra thần sắc không cam tâm.

"Bây giờ anh đi đếnnơi khác thì vẫn có thể gây dựng được." Mã Lượng chậm rãi nói, "Nếu như những bức ảnh đó thực sự bị treo lên, ha ha, anh tự nghĩ xem, e rằng anh chỉ có thể quay về quê mà trồng lúa thôi nhỉ?"

Cổ họng Lão Ngũ kêu khụcmột tiếng, nuốt nước bọt. Trong ngụm nước bọt đó trộn lẫn cả đất cát trên vỏ khoai tây, vừa đắng vừa chát.

Mã Lượng hình như thấuhiểu được tâm tư của Lão Ngũ, cậu ta giơ tay ra tháo nút thắt trên sợi dây thừng trói cánh tay đối phương, sau đó đứng đậy, điềm nhiên rời khỏi đó.

21 giờ, ở hộp đêm CungQuảng Hàn.

Cuộc sống về đêm trongthành phố phồn hoa vừa mới được mở màn.

Giữa những âm thanh ồn ào huyên náo, từng đôi nam nữ say sưa hết mình, hoặc là uống rượu hoặc là nhảy múa, tận hưởng những thời khắc phóng túng thoải mái.

Đối với những người cótiền và có thời gian, hộp đêm chính là nơi tốt nhất để săn mồi. Hơn nữa những cô gái trẻ mà không có bạn trai đi cùng chính là con mồi ngon trong mắt bọn họ.

Lúc này đây, ở góc đôngbắc của đại sảnh sàn nhảy có một cô gái như vậy đang ngồi. Dáng cô ta mỏng manh, ngồi lặng lẽ một mình bên chiếc bàn nhỏ. Ánh đèn ở sàn nhảy lúc mờ lúc tỏ, thấp thoáng hiện lên khuôn mặt của cô gái, nhưng lại là một khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, có thứ cảm giác xinh đẹp thanh tú.

Loáng cái đã có khá nhiềungười đàn ông chú ý đến cô gái này, bao gồm cả một nhóm thanh niên ngồi ở bàn gần đó. Qua trang phục và ngoại hình, nhóm người này có lẽ đều là con nhà giàu chơi bời lêu lổng, trong số bọn chúng phần lớn đều đã tìm được bạn gái, chỉ duy nhất một tên người cao gầy cắt đầu đinh thì vẫn cô đơn một mình. Thế nên đám người đó bèn hùa vào cổ vũ tên Đầu Đinh đó đến bắt chuyện với cô gái ngồi một mình này.

Tên Đầu Đinh cũng đãquen với chốn này, lập tức cười hi ha, cầm lấy hai chai bia, đứng dậy đi về phía cô gái đó. Cô gái không để ý, cô đang chống hai tay xuống cằm, ánh mắt đang dõi theo những bóng hình nam nữ lay động ở trên sân khấu sàn nhảy, không biết đang nghĩ gì.

"Người đẹp, tôi cóthể ngồi ở đây được không?" Đầu Đinh đi đến cạnh bàn, dùng cơ thể chặn tầm nhìn của cô gái, lên tiếng hỏi.

Cô gái nhìn đối phươngbằng đôi đồng tử đen láy, không nói gì nhưng gật đầu. Đầu Đinh bèn thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô gái, đồng thời giơ ngón tay cái của mình về phía hội bạn để khoe khoang.

Cô gái hình như khôngngờ đối phương lại ngồi sát cạnh mình đến thế, cô khẽ chau mày, dịch người sang bên cạnh.

Đầu Đinh đặt chai biatrong tay xuống bàn, sau đó đẩy một chai đến trước mặt cô gái, nói: "Tôi mời cô."

"Không cầnđâu." Cô gái vội đẩy chai bia trở lại, "Tôi không biết uống."

Đầu Đinh cảm thấy hơisượng sùng. Liếc mắt nhìn thấy hội bạn đang thì thầm nở nụ cười gian xảo, rõ ràng là đang chờ được xem trò cười của mình đây. Thế là gã liền lấy lại tinh thần nói: "Thế thì để tôi gọi cho cô một ly nước ngọt nhé."

Cô gái lại một lần nữatừ chối gã: "Không cần đâu … Nếu cần tôi tự gọi."

Đầu Đinh không để ý đếnlời của đối phương, gã tự ý vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, gọi một ly nước cam đặt xuống trước mặt cô gái. Cô gái bất lực mím môi, quay hẳn mặt về hướng khác, thể hiện vạch rõ ranh giới với đối phương.

Đầu Đinh hậm hực gãi đầuđinh của mình, có ý rút lui. Nhưng nếu mà quay trở lại với tư thế này thì chắc chắn sẽ bị bọn bạn chê cười, gã lại

không thể nào cam tâm được, sau khi suy nghĩ cân nhắc một hồi, gã quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng.

"Cô ra giá đi, baonhiêu tiền?" Gã kéo ghế tiến sát lại gần bên cạnh cô gái, nói vào tai cô gái.

Cô gái quay sang, nhìnđối phương với vẻ kỳ lạ, hỏi ngược lại: "Gì cơ?"

Đầu Đinh nheo mắt, cườihi ha, nói: "Đừng giả vờ nữa, chẳng phải là cái việc đó sao? Hôm nay cô đi với tôi, nói xem, bao nhiêu tiền?"

Cô gái trợn trừng mắt,hình như quá tức giận đến độ không biết nói gì.

Giây lát sau, cô lạnh lùng ném ra một câu: "Rỗi hơi!" Tiếp đó liền đứng dậy định bước đi.

Ở gần đó rộ lên mộttràng cười, có người huýt sáo, có người kêu thét. Sắc mặt Đầu Đinh sa sầm lại giữa tiếng ồn ào huyên náo đó, gã rướn người giơ tay nắm lấy cổ tay cô gái, kéo đối phương trở lại xuống ghế.

"Anh làm gì thế!?"Cô gái vừa trách mắng vừa giãy giụa, nhưng cô thực sự quá gầy yếu, hoàn toàn không thể nào thoát được khỏi tay đối phương.

"Mẹ kiếp, rượu mờikhông uống lại muốn uống rượu phạt, ngồi xuống đây!"

Đầu Đinh lừ mắt, tronggiọng nói lộ ra sự uy hiếp. Sự phẫn nộ trên gương mặt cô gái chuyển thành nỗi sợ hãi, cô vừa tiếp tục giãy giụa vừa bất lực quay đầu nhìn xung quanh, cô nhanh chóng nhìn thấy một người nam giới có thân hình cao lớn đang đi về phía này.

Đầu Đinh cũng chú ý thấyngười nam giới đó, nhưng gã cũng chẳng hoang mang, chỉ ấn chặt cổ tay cô gái xuống dưới bàn.

Người nam giới đó hìnhnhư đúng là đi về phía chiếc bàn này, anh ta dừng lại ở trước bàn, hỏi một câu: "Các người đang làm gì thế?"

"Mày quản đượcsao?" Đầu Đinh trừng mắt nhìn người đàn ông đó,

"Chúng tao là bạn bè."

Cô gái vội giải thíchrõ: "Không, chúng tôi không phải là bạn, tôi không quen anh ta."

Người đàn ông gật đầu,nói với Đầu Đinh: "Cậu buông cô ấy ra." Giọng nói không lớn, nhưng ngữ khí lại rất rắn chắc.

"Mẹ kiếp, mày có ýgì chứ? Thích gây chuyện à?" Đầu Đinh thả cô gái ra, đồng thời đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông thừa hơi lo chuyện không đâu. Gã biết hôm nay rất khó xử lý được cô gái đó, thế

nên đổi một cách khác để có thể phát tiết được sự bực bội trong lòng, coi như là lấy lại được sĩ diện của mình.

Người đàn ông nhìn ĐầuĐinh với vẻ khinh mạn: "Anh có biết đây là chỗ

của ai không mà lại dám gây sự?"

"Con mẹ mày, chỗ củaai cũng mặc kệ, mày cũng không hỏi thăm xem, tao tên là Đầu Đinh!" Đầu Đinh rướn cổ lên nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi bồn chồn. Mặc dù chiều cao của mình ngang ngửa với đối phương, nhưng thể hình lại yếu hơn rất nhiều, nếu thực sự ra tay e rằng cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Thế là gã bèn cố tình nói to, đồng thời hướng ánh mắt về phía hội bạn.

Mấy người nam nữ ngồi ởbàn gần đó cũng chú ý thấy sự va chạm này, ba bốn thằng đứng dậy đi về hướng này. Đầu Đinh lập tức bạo gan hơn, chỉ

vào mũi người đàn ông trung niên hét lên: "Cút ngay cho tao!"

Người đàn ông trungniên cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lướt nhìn tất cả những người xung quanh một lượt. Một thằng thanh niên mặc áo

khoác đỏ đi đầu trong số mấy thằng đang vây đến. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trung niên bèn ngẩn người, khẽ kêu lên: "Anh Long?"

Mọi người xung quanhcũng ngẩn người, nhất thời kinh ngạc đến đờ đẫn.

Đối với những tên tiểu lưu manh này, cái tên anh Long thực sự quá vang vọng, chúng vốn không thể nào dám ngờ tới lại có thể gặp gỡ được đối phương ở trong cục diện như thế này.

Người đàn ông trungniên đó đúng là anh Long và hộp đêm Cung Quảng Hàn chính là hộp đêm anh ta mới mở dưới sự giúp đỡ nguồn vốn của Cao Đức Sâm. Do dạo này tình hình có vẻ mẫn cảm, cho nên mấy hôm nay anh ta đều tự mình đến giám sát ở đây. Vị trí cô gái bị quấy nhiễu vừa vặn ở phía bên dưới của máy quay camera giám sát, cho nên anh Long đã nhìn thấy rất rõ những sự việc xảy ra. Vốn dĩ sự việc nhỏ thế

này chỉ cần sai mấy đứa bảo vệ đến là có thể giải quyết được, nhưng anh Long lại rất có hứng thú đối với cô gái này, thế nên anh ta mới tự mình đến.

Đối với mấy tên tiểulưu manh này, anh Long đương nhiên không coi chúng ra gì, bây giờ thấy chúng đã nhận ra mình, anh Long bèn hừ một tiếng, liếc xéo: "Còn chưa đi à?"

Mấy tên đó vội vàngquay trở về chỗ. Đầu Đinh cũng muốn lẩn theo bọn bạn, nhưng lại bị anh Long giơ tay ra chặn lại: "Mày đợi một lát."

"Anh … anh Long,trước đây em chưa từng gặp anh, anh … Xin anh lượng thứ." Đầu Đinh khuôn mặt ảo não, giọng nói cũng hơi run rẩy.

Anh Long cười khinh mạn: "Tao mà lại tầm thường như mày à? Mày có xứng không?"

"Vậy … ý anhlà … " Đầu Đinh nhìn cánh tay của đối phương đang chặn mình lại, không chuyện gì.

Anh Long hất cằm vềphía chiếc bàn nhỏ: "Bia này là mày đem đến phải không? Nước cam cũng là mày gọi à?"

Đầu Đinh gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ."

"Để lại đây làm gìchứ?" Anh Long chợt trừng mắt, "Uống xong rồi hãy đi!"

Đầu Đinh nào dám trái lờichứ? Vội vàng cầm lấy cốc nước cam dốc vào trong miệng, cốc nước cam đó rất lạnh, uống liền một hơi khiến cho cổ

họng lạnh tê cứng. Nhưng hắn không dám ngừng lại … Bên cạnh đó còn có hai chai bia lạnh nữa kìa.

So với cốc nước cam,bia có chất ga, uống vào trong bụng thì sẽ chướng hơn rất nhiều. Đầu Đinh gắng gượng uống hết một chai, liền cảm thấy bụng mình ấm ách khó chịu, chai thứ hai cầm trong tay, thực sự rất khó có thể uống tiếp được.

"Uống nhanh, cầmbia không uống, còn đợi tao mời mày chắc?" Anh Long lạnh lùng thúc giục một câu.

Đầu Đinh cắn răng, đưamiệng chai lên miệng, ngẩng cổ rót vào họng cố

uống. Ở giữa có mấy lần không chịu nổi, bia đã uống vào trong bụng chợt trào ngược ra. Cho dù như vậy, gã cũng không dám ngừng động tác lại, gắng hết sức mình để uống hết cả hai chai bia.

"Cút đi!" AnhLong lúc này mới nghiêng người, trên mặt mang theo sự

giễu cợt.

"Cảm ơn … cảm ơnanh Long!" Lưỡi của Đầu Đinh đã không nói được cho rõ nữa, vừa nói vừa cố gắng kìm nén bia đang trực trào ngược lên.

Khi gã nhanh chóng quay trở về bàn của mình, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, há miệng ra "òa" một tiếng nôn ra ào ạt.

Anh Long không thèm đểý đến đối phương nữa, anh ta quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, hỏi: "Cô không sao chứ?"

Cô gái mỉm cười lắc đầu,sau đó nói một câu đầy cảm kích: "Cảm ơn anh."

"Không cần kháchsáo. Chỗ này rất loạn, cô gái xinh đẹp như cô thì lại càng phải đặc biệt cẩn thận hơn mới được." Anh Long vừa dặn dò đầy vẻ

quan tâm, vừa ngồi xuống đối diện cô gái hết sức tự nhiên.

Cô gái lại cười, mangtheo chút e thẹn. Bất luận thế nào, được người khác khen "xinh đẹp" thì luôn khiến cho phụ nữ cảm thấy vui vẻ.

Anh Long lại hỏi: "Cô đến một mình à?"

"Không, tôi đếncùng với bạn." Thấy anh Long có vẻ hơi thất vọng, cô gái lại bổ sung thêm, "Là cô bạn tôi dẫn tôi đến đây."

"Ồ. Sao cô ấy lạiđể cô lại một mình thế này?" Anh Long hình như là muốn tỏ ý bất bình cho đối phương.

"Cô ấy nhảy cùng vớimột người đàn ông rồi, làm gì có thể để ý được đến tôi chứ?" Cô gái cười tự trào, "Cô ấy thích những nơi này, còn tôi thì không quen, chỉ đi cùng thôi."

"Thảo nào, khí chấtcủa cô đúng là không giống với những người đến đây vui chơi."

Cô gái cúi đầu nhìncách ăn mặc của mình, hỏi vẻ hơi sượng sùng: "Là tôi quá quê mùa phải không?"

Trên người cô gái mặc mộtchiếc áo sơ mi nữ màu trắng, một chiếc quần màu đen, để mái bằng, tóc dài xõa ngang vai, nhìn trông rất giống cô nữ

sinh ngoan hiền.

"Trông cô rất dịudàng thuần khiết, cách ăn mặc này cũng rất đẹp." Anh Long khen ngợi hai câu, sau đó lại nói thêm, "Nhưng ở trong môi trường này thì không phù hợp lắm, bởi vì ánh sáng ở đây rất tối, cô cần phải trang điểm đậm, quần áo sặc sỡ thì mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của nhiều người đàn ông hơn."

Cô gái dường như đã hiểu,cô nhún vai cười nói: "Hấp dẫn nhiều người đàn ông làm gì chứ? Tôi chả có hứng."

"Cô rất đặc biệt."Anh Long nhìn chăm chú cô gái một lúc, lại hỏi: "Cô tên là gì?"

Cô gái mím đôi môi nhỏxinh: "Tôi tên Tiểu Tịnh. Còn anh thì sao? Mấy người đó hình như gọi anh là anh Long?"

Anh Long gật đầu.

"Sao bọn họ lại sợanh như thế?" Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt mở to, bộ

dạng như thể rất hiếu kỳ.

Anh Long mỉm cười. Nhữngngười thường xuyên đến hộp đêm có thể là không quen mình, nhưng những người mà chưa từng nghe đến danh hiệu

"anh Long" thì lại không nhiều. Anh ta càng tin tưởng cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện đây là một "chú chim non" ngây ngô không hiểu biết gì về xã hội, và cô gái như thế này trong con mắt anh ta rõ ràng là một miếng thịt béo ngậy tươi mềm.

"Sau này cô sẽ biết."Anh Long đưa ra một đáp án chung chung. Anh ta không muốn để cho thân phận của mình làm cho cô gái sợ hãi bỏ chạy,

đồng thời anh ta cũng biết: Muốn đối phó với những cô gái thế này, giữ

được sự thần bí cần thiết là thủ đoạn vô cùng hiệu quả.

Quả nhiên, cô gái đangnhìn anh Long bằng ánh mắt như muốn thăm dò tìm hiểu thêm, như thể đã bị người đàn ông này cuốn hút.

"Tôi mời cô uống mộtly nhé?" Anh Long khéo léo đề nghị.

"Không được đâu,tôi không biết uống rượu." Cô gái lắc đầu nói. Nhưng thái độ lần này của cô đã dịu dàng hơn nhiều so với lúc trước từ chối Đầu Đinh.

"Để tôi bảo nhânviên pha chế rượu pha chế cho cô rượu cocktail, rất dịu, rất ngọt, giống như nước ngọt. Cô thử xem, nếu thích thì uống, còn không thích thì thôi." Anh Long cũng hoàn toàn không có ý miễn cưỡng, hơn nữa thái độ này của anh ta ngược lại lại khiến cho cô gái tiêu tan sự

lo ngại, cô do dự một lát, gật đầu nói: "Cũng được."

Thế là anh Long vẫytay, người nhân viên phục vụ vội vàng đi tới cung kính chờ đợi. Anh Long nói thầm vài câu vào tai nhân viên phục vụ, cậu ta bèn vội vàng đi đến quầy rượu đặt pha chế. Một lúc sau, khi nhân viên phục vụ quay lại thì đã bê một khay đầy các ly, trong mỗi ly rượu đều rót đầy rượu cocktail, đỏ đỏ xanh xanh, trông rất đẹp mắt.

"Sao lại gọi nhiềuthế?" Cô gái hỏi đầy kinh ngạc.

"Tôi không biết côuống khẩu vị nào, cho nên tôi dặn nhân viên pha chế

rượu bê lên tất cả các loại ngon nhất, cô có thể từ từ thưởng thức."

"Tôi không biết uống,chắc chắn là không uống nổi đâu." Cô gái tỏ vẻ

khổ não, "Đến lúc đó chẳng phải là đều lãng phí sao."

"Lãng phí thì cứlãng phí thôi, có thể uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu." Anh Long tỏ thái độ thản nhiên. Anh ta tin rằng sau khi mình nói

như vậy, ngược lại cô gái sẽ cố gắng hết sức để uống nhiều, bởi vì chắc chắn cô không nỡ phụ "lòng tốt" của mình.

"Vậy thì anh cũnguống đi … Tôi thực sự không uống được bao nhiêu đâu." Cô gái đề nghị.

"Tôi đàn ông đànang, uống những thứ này làm gì chứ?" Anh Long vẫy tay hét lên với nhân viên phục vụ, "Mở một chai rượu ngoại cho tôi, loại nặng."

Người nhân viên phục vụlại nhanh chóng đưa đến một chai rượu ngoại nồng độ cao, anh Long rót một ly cho mình, nâng ly lên nói: "Hai người quen biết nhau thì là có duyên. Nào, hãy cạn một ly cho sự quen biết của chúng ta!"

Cô gái bèn chọn một lymàu sắc tươi sáng rực rỡ nhất trong số những ly cocktail, sau khi chạm ly, cô chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng khi ngước mắt lên lại nhìn thấy anh Long đã uống sạch một ly rượu ngoại, sau đó dốc ngược ly xuống nói: "Loại rượu mạnh này tôi đã uống cạn rồi đấy."

Cô gái có vẻ hơi ngạingùng, đành phải tiếp tục uống ly rượu của mình.

May mà ly rượu đó đúng là có mùi vị ngòn ngọt, uống vào cảm thấy rất dễ chịu.

Anh Long cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Cô gái nói thật lòng: "Mùi vị ngon lắm."

"Tôi biết là cô sẽthích mà, loại rượu này nồng độ rất thấp, còn nhạt hơn cả bia, cho nên cô cứ yên tâm mà uống." Anh Long vừa nói, vừa giúp cô gái chọn một ly thứ hai, "Nào, hãy thử ly này … Trong ly này có nước ép hoa quả tươi, có tác dụng làm đẹp đấy."

"Được rồi."Cô gái đón lấy ly rượu, nghĩ một lát, nói: "Ly này tôi mời anh, cảm ơn anh đã giúp tôi đuổi cổ tên đó đi."

Anh Long rót tiếp chomình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Còn cô gái cũng uống hết ly cocktail thứ hai, đôi má trắng ngần của cô đã bắt đầu có chút ánh hồng.

Anh Long quan sát thấysự thay đổi của cô gái, trong lòng thầm đắc ý.

Cần phải biết rằng, mấy ly cocktail này mặc dù khi uống vào rất ngọt, nhưng nồng độ không hề thấp như anh ta nói. Cứ uống từng ly rượu này, chắc chắn sẽ khiến cho cô gái đó uống say.

Quả nhiên sau khi uốngvào hai ly rượu, ánh mắt cô gái bắt đầu trở nên nhạt nhòa, và cũng nói nhiều hơn. Còn anh Long thì lại ra sức thể hiện công lực cưa gái nhiều năm của mình, vừa chọn lựa các đề tài mà con gái hứng thú, vừa liên tục nâng ly rượu. Thế là hai người hăng say trò chuyện và uống rượu.

Bất giác, thật không ngờcô gái đã uống hết tất cả số cocktail được bê đến, còn anh Long cũng đã rót quá nửa chai rượu ngoại vào trong bụng, hai người đều đã say mèm. Khi anh Long vẫn còn định gọi thêm mấy ly rượu cho cô gái, cô gái như thể chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng xem đồng hồ đeo tay, sau đó mặt mày ủ rũ, nói: "Thôi chết, hỏng rồi, ký túc xá sắp khóa cửa rồi."

"Ký túc xá?"

"Đúng vậy, tôi sốngở ký túc xá trong trường, 11 giờ tối là khóa cửa, bây giờ đã 10 giờ 50 phút rồi." Cô gái bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, "Tôi phải về đây."

Quả nhiên là sinh viênđại học. Anh Long thầm vui mừng, vừa giữ tay cô gái lại, vừa nói: "Cô vội gì chứ, chỉ còn mười phút, có vội nữa thì về

cũng không kịp mà."

"Vậy thì phải làmthế nào? Tôi sẽ không có nơi nào để ngủ … " Cô gái mở to mắt, bộ dạng rất đáng thương.

Anh Long bèn thuận đànói: "Nhà tôi rộng, có mấy phòng trống, hôm nay cô cứ đến chỗ tôi ở một tối đi, ngày mai tôi lái xe đưa cô về trường học."

Cô gái mặc dù say làngà, nhưng vẫn giữ được tâm lý cảnh giác theo bản năng, cô rụt tay lại, lưỡng lự: "Việc này … không được tiện lắm thì phải."

"Tôi có một mình,có gì mà không tiện chứ?" A Long cuống lên, hơi đầy lưỡi, lắp bắp: "Cô … cô không tin tôi phải không?"

"Cũng không phải … "Cô gái đỏ mặt.

"Vậy thì đithôi." Anh Long rướn người, lại một lần nữa nắm tay cô gái.

Lần này cô gái thoáng do dự, nhưng không giằng ra nữa, cô e thẹn gật đầu.

Anh Long vui mừng, vộivàng thu dọn bàn, dìu đỡ cô gái bước ra khỏi cửa hộp đêm. Khi bước ra khỏi cổng, cơn gió lạnh xộc tới, bước chân hơi loạng quạng, chắc là men rượu đã trào lên.

Anh Long đương nhiên làhy vọng đối phương càng say càng tốt, anh ta vội đỡ cô gái vào trong xe của mình, bố trí cô ngồi trên ghế phụ. Sau đó tự mình cũng chui vào trong xe, khởi động xe lướt đi.

Hai má cô gái hây hây,đầu nghiêng xuống vai, như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Anh Long ngửi thấy mùi hương thơm phát ra từ cơ thể cô, trong lòng đã nổi ham muốn từ lâu. Anh ta nhấn mạnh ga, hận một nỗi không thể lập tức về ngay căn hộ chung cư anh ta sống một mình.

Nơi ở của anh Long làphía đông tỉnh thành. Sau khi đi xuyên qua mấy trục đường chính đèn đuốc sáng trưng trong khu vực thành phố, chiếc xe tiến vào trong một đoạn đường vắng vẻ khá u tối. Đoạn đường này nằm ở cạnh một tòa nhà vẫn chưa hoàn thiện, vừa mới sửa xong, còn chưa kịp lắp đèn đường. Nhưng con đường này rất rộng, luồng đường xe động cơ

và xe phi động cơ còn được ngăn cách bởi một hàng cây xanh, cho nên khi lái xe rất thoải mái.

Lái xe trên đoạn đườngnày được một lúc, cô gái chợt bừng tỉnh, cô mở to mắt nhìn xung quanh, kêu lên: "Dừng xe! Mau dừng xe!"

Anh Long giật mình, vộivàng dừng xe ở bên đường, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Cô gái mở to đôi mắt vẫncòn mơ màng, thần sắc mông lung: "Tôi … tôi đang ở đâu?"

Xem ra đúng là uống sayquên rồi … Anh Long đoán thầm đồng thời không thể không giải thích: "Khu ký túc xá của các cô đã đóng cửa rồi, tôi đưa cô về nhà tôi để ngủ một tối."

Cô gái quay sang nhìnanh Long, đột nhiên đang ngồi ở ghế phụ rướn người sang, dùng đôi môi nóng bỏng hôn lấy miệng đối phương. Lần này thì ngay cả anh Long cũng không kịp trở tay, nhưng nụ hôn ngọt ngào của người đẹp nhanh chóng khiến anh ta say mê, thế là anh ta bèn thuận đà ôm cô gái vào lòng, tha hồ tận hưởng.

Cô gái dùng tay nâng đầucủa anh Long, vuốt ve mấy cái, sau đó lại lần tay về phía sau, lặng lẽ tháo ra chiếc gối kê đầu ở ghế ngồi của anh Long.

Sau khi hoàn thành công việc này, cô đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của anh Long, sau đó khẽ vuốt lồng ngực, khẽ nói: "Không ổn rồi, tôi uống nhiều quá rồi … Tôi muốn nôn."

Anh Long cũng sợ làm bẩnmất chiếc xe yêu quý của mình, vội vàng rút ra mấy tờ giấy ăn đưa cho đối phương: "Vậy cô ra ngoài nôn đi, tôi ở

trong xe đợi cô."

Cô gái cầm lấy giấy ănbước ống xe, ở bên cạnh vừa vặn là hàng cây xanh, cô đứng ở đó nôn mấy hồi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì, gõ tay vào cửa sổ xe, nói giọng nũng nịu: "Ôi, anh hãy tắt đèn xe đi, bây giờ không được phép nhìn tôi."

Anh Long thầm cảm thấybuồn cười: Đúng là sinh viên, hay xấu hổ, đã đến nước này rồi mà vẫn còn để ý đến sĩ diện cơ đấy. Được rồi, không nhìn thì không nhìn, dù sao tối nay tôi cũng sẽ xem thấu cả cơ thể cô.

Nghĩ như vậy, anh Longbèn tắt đèn xe, sau đó ung dung dựa vào ghế.

Tiếp đó anh ta liền phát hiện ra phần gối đệm đầu không biết đã đi đâu mất rồi?

Đang lúc băn khoăn, độtnhiên nghe thấy tiếng "uỳnh" thật lớn, cả thân xe lao về phía trước. Anh Long không kịp đề phòng, cái đầu tiếp đó liền theo quán tính ngửa về phía sau. Anh ta chỉ cảm thấy ở vị trí cổ truyền tới cảm giác khực lại, sau đó trước mắt tối sầm lại, không biết gì nữa cả

…

Không biết bao lâu sau,anh Long từ từ tỉnh lại trong trạng thái hôn mê.

Mặc dù đã mở mắt, nhưng ký ức của anh ta vẫn hơi mơ hồ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy mình đang nằm ngửa trên một chiếc giường mềm mại, và ánh mắt cũng đang hướng thẳng lên trần nhà trắng tinh.

"A Long, A Long,anh tỉnh rồi … " Bên tai truyền tới tiếng gọi thê lương của phụ nữ, anh Long có thể nhận được ra đó là vợ mình. Anh ta muốn quay sang nhìn vợ, nhưng cả chiếc cổ lại cảm thấy cứng đờ, không nhúc nhích được.

"Anh đừng cử động.Bây giờ vẫn đang nẹp cổ, muốn cử động cũng không cử động được đâu." Tiếp theo là giọng nói của một khuôn mặt người đàn ông xa lạ xuất hiện ở phía trên tầm mắt của anh Long. Qua màu áo blue trắng của người nam giới đó, có thể đoán được anh ta chắc là bác sĩ, và động tác tiếp theo của người đó cũng chứng thực sự phán đoán của anh Long: Anh ta lật mi mắt của anh Long lên, làm bước kiểm tra thường lệ

cho những bệnh nhân vừa mới tỉnh lại.

"Tôi sao vậy?"Anh Long lên tiếng hỏi, đồng thời trong não cũng đang cố

gắng lục tìm những ký ức liên quan.

"Anh bị tai nạn … "Vị bác sĩ đó trả lời, "Chiếc xe anh lái bị một chiếc xe khác đâm vào đuôi, bởi vì không có phần gối đầu ở ghế ngồi bảo vệ, khiến cho anh bị gãy đốt sống cổ."

Anh Long thấp thoáng nhớra điều gì đó, và tiếng khóc thút thít của người phụ nữ ở bên cạnh khiến cho anh ta có dự cảm không lành, anh ta thấp thỏm không yên truy hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"

Bác sĩ không trực tiếptrả lời câu hỏi của đối phương, mà hỏi ngược lại một câu: "Tay phải của anh hiện giờ có cảm giác gì không?"

Tay phải? Anh Long thựcsự không cảm giác được là tay phải của mình đang ở đâu, anh ta chỉ có thể trả lời thật: "Không có."

Người phụ nữ ở bên cạnhkhóc càng thảm thiết hơn, bởi vì cô ta đã nhìn thấy tay phải của chồng mình đang bị bác sĩ bóp chặt. Sau khi phát hiện ra bệnh nhân không hề có cảm giác, bác sĩ lại thở dài vẻ bất lực, nói:

"Tổn thương tủy cao liệt tứ chi, cụ thể ở mức độ nào thì vẫn cần phải tiến hành kiểm tra thêm."

Trong đầu anh Long nổ"đoàng" một tiếng, trong khoảnh khắc chợt trở

nên trống rỗng. Tiếp đến có quá nhiều suy nghĩ lại cùng ập tới, khiến cho lồng ngực anh ta như bị nghẹt thở.

"A Long … "Người phụ nữ ở bên cạnh gào khóc, cô ta mấy lần muốn lao lên người chồng, nhưng đều bị cô y tá đứng bên cạnh giữ lại.

Anh Long biết từ bây giờmình sẽ phải đối diện với hoàn cảnh như thế

nào, anh ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt đục ngầu từ từ lăn xuống.

Trong phòng bệnh nhấtthời không có ai lên tiếng, cho đến khi tiếng khóc bi thương của người phụ nữ dần dần ngừng lại nhờ vào lời khuyên nhủ

của y tá, anh Long mới lại nghe thấy lời của bác sĩ nói với mình.

"Bây giờ trạngthái của anh thế nào?"

Anh Long chuyển độngcon ngươi mắt, miễn cưỡng phác họa ra được hình ảnh của bác sĩ đang đứng bên tay phải mình, sau đó anh ta mơ màng

"ừm" một tiếng.

Trạng thái? Mình đã đếnnước này rồi, còn có thể có trạng thái gì đây?

Cho nên anh ta không biết cần phải trả lời câu hỏi của đối phương ra sao.

May mà bác sĩ lại nóitiếp: "Các đồng chí ở đội Cảnh sát giao thông đã chờ đợi ở bệnh viện rất lâu rồi, họ muốn điều tra xác minh với anh về

tình trạng lúc xảy ra tai nạn, anh cảm thấy trạng thái bây giờ của anh có thể tiếp nhận cuộc điều tra của họ không?"

"Có thể." AnhLong cũng chẳng nghĩ gì đã đưa ra câu trả lời đồng ý. Bởi vì trong lòng anh ta thực sự có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

Bác sĩ đi ra khỏiphòng, giây lát sau bèn có một người cảnh sát giao thông trẻ được bác sĩ dẫn vào trong phòng bệnh. Trong tay người cảnh sát giao thông đó cầm một tập tài liệu, sau khi tiến vào phòng bèn tự kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống cạnh giường anh Long.

"Anh tên là Hàn ĐứcLong à?" Cảnh sát dùng câu hỏi theo đúng trình tự

để mở đầu cuộc điều tra, đồng thời anh ta cũng giở tập tài liệu ra, lấy ra giấy bút để chuẩn bị cho việc lấy lời khai.

Anh Long đáp: "Đúng vậy." Đồng thời anh ta lại một lần nữa lại chuyển động con ngươi mắt - Đây là một trong số ít cơ quan trong cả cơ thể của anh ta đến lúc này còn có thể chịu sự chi phối của bản thân.

Cảnh sát giao thông mặtlạnh tanh, anh ta đã chứng kiến quá nhiều các kiểu tai nạn xe cộ, bao gồm cả rất nhiều nạn nhân trông vô cùng thê thảm, hiện trạng của anh Long không thể nào gây nên được sự đồng tình của anh ta.

"Anh có còn nhớ đượcnhững sự việc trước khi xảy ra tai nạn xe không?"

Cảnh sát giao thông nhìn vào ánh mắt liếc xéo của anh Long, hỏi.

Anh Long muốn gật đầunhưng cổ đã nẹp cố định, anh ta bắt buộc, trả lời:

"Nhớ."

"Anh hãy kể lạiđi … Quá trình xảy ra cụ thể liên quan đến vụ tai nạn."

Anh Long bèn sắp xếp lạitư duy của mình: "Tôi nhớ tôi đưa một người bạn về nhà. Khi lái xe đến nửa đường, người bạn đó của tôi muốn xuống xe để nôn, tôi bèn dừng xe ở bên đường đợi bạn, sau đó xe của tôi liền bị

đâm mạnh."

Bởi vì đối diện là cảnhsát, hơn nữa vợ mình cũng ở ngay bên cạnh, cho nên nhiều chi tiết anh Long không tiện kể rõ, chỉ nói chung chung.

Nhưng người cảnh sátthì không giống phụ nữ dễ bị lừa phỉnh. Anh Long vừa mới nói xong, người cảnh sát giao thông đó liền hỏi thẳng luôn:

"Lúc trước các anh đã uống rượu à?"

Anh Long do dự một lát,trả lời né tránh: "Người bạn đó của tôi đã uống nhiều."

Nhưng mục tiêu của cảnhsát giao thông vẫn rất rõ ràng: "Còn anh thì sao?

Anh uống baonhiêu?"

Anh Long biết có chốibiến cũng không được, bèn nói giảm: "Tôi uống rất ít, chắc là 100ml rượu ngoại."

Cảnh sát giao thông dừngbút: "Anh chắc chắn chứ?"

"Tầm ấythôi."

"Anh hãy nghĩ kĩđi."

"Chỉ khoảng100ml … nhiều nhất là 150ml."

Người cảnh sát giaothông lắc đầu, anh ta không có thời gian để giằng co mãi với đối phương, trực tiếp rút ra một tờ hóa nghiệm ở trong tập tài liệu giơ đến phía trên giường bệnh: "Chúng tôi đã làm kiểm tra máu cho anh, kết quả chứng thực khi xảy ra sự việc, nồng độ cồn trong máu của anh là 132mg/100ml, đã vượt xa so với tiêu chuẩn say rượu lái xe. Anh hãy nhớ lại xem, rốt cuộc anh uống bao nhiêu."

Anh Long trầm mặc mộtlúc, cuối cùng chịu nói thật: "Vậy thì chắc có thể là hơn 250ml."

Người cảnh sát giaothông liền ghi lại con số này vào biên bản lời khai, sau đó anh ta lại đưa ra một câu hỏi khiến anh Long khó chịu: "Người phụ nữ đi cùng xe với anh đó, có mối quan hệ thế nào với anh?"

"Không có quan hệgì, chỉ là bạn bè bình thường."

"Anh có biết tên củacô ấy không?"

Anh Long nghĩ một lát,cuối cùng nhớ ra: "Cô ấy nói cô ấy tên là Tiểu Tịnh."

"Anh không biếttên đầy đủ à?"

"Tôi không biết."

"Ồ," Khóe miệngngười cảnh sát giao thông khẽ nhếch lên thể hiện nụ

cười chế giễu, "Hai người quen nhau ở trong hộp đêm nhỉ?"

"Đúng vậy."

Trong câu trả lời có vẻbất lực của anh Long, người phụ nữ vốn dĩ đã ngừng khóc thút thít bây giờ lại vang lên khúc nhạc mới trong tâm trạng phức tạp giữa sự ghen tuông và ai oán.

Nhưng câu hỏi của ngườicảnh sát giao thông vẫn tiếp tục: "Ở trên xe, hai người đã thân mật với nhau phải không?"

Anh Long cuối cùng cũngkhông chịu đựng nổi nữa, anh ta rất muốn hằn học trợn trừng mắt nhìn đối phương, chỉ đáng tiếc trạng thái cơ thể cứng đờ lại khiến cho mắt anh ta chỉ có thể liếc xéo được mà thôi. Thế là anh ta chỉ có thể buông ra một câu: "Tôi từ chối trả lời câu hỏi này!"

Người cảnh sát thì cũngchẳng cuống vội, chỉ bình tĩnh nói tiếp theo hướng tư duy của mình: "Theo như khám xét hiện trường của chúng tôi, mức độ hai chiếc xe đâm nhau không hề nghiêm trọng, anh bị gãy đốt sống cổ, nguyên nhân chủ yếu là do sau khi chịu đựng sự va đập, phần đầu của anh đã mất đi sự bảo vệ chống đỡ. Trên ghế ngồi của anh lúc đó

không có phần đệm gối đầu - Anh có biết phần đệm gối đầu đó đã đi đâu không?"

Anh Long mơ màng trả lời: "Không biết." Anh ta nhớ ra trước khi xảy ra tai nạn mình đã phát hiện ra điều này, chiếc đệm gối đầu đó rốt cuộc đi đâu rồi?

Thấy đối phương khôngnói ra được, cảnh sát giao thông bèn trả lời giúp anh ta: "Người phụ nữ đi cùng xe với anh nói, lúc trước hai người ở trên xe đã ngồi thân mật với nhau trên ghế, cô ta cảm thấy phần đệm gối đầu vướng víu, cho nên đã lấy ra - Điều này có thực không?"

" … Có thể là nhưvậy, việc này tôi thực sự không nhớ nữa." Anh Long nuốt khan nước bọt, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Bây giờ hồi tưởng lại tất cả mọi việc trước khi xảy ra vụ tai nạn, cô gái có tên "Tiểu Tịnh" đó thật đúng là "sao chổi"!

"Được rồi."Người cảnh sát giao thông đã lấy lời khai xong bèn ngẩng đầu lên, " … Câu hỏi cuối cùng, lúc xảy ra tai nạn, xe của anh có bật đèn không?"

"Không." AnhLong bực bội trả lời. Anh ta cũng không muốn giải thích nguyên nhân tắt đèn xe, bởi vì liên kết tất cả các sự việc đó lại, ngay cả

chính anh ta cũng cảm thấy là một trò cười rất ê mặt.

"Thế thì được rồi."Người cảnh sát giao thông lộ ra nét mặt thanh thản, anh ta gấp tập tài liệu ghi chép lại, rồi lại lấy từ trong tập văn bản ra mấy tờ giấy đã được in sẵn, nói: "Tất cả những lời kể của anh vừa rồi hoàn toàn phù hợp với tình hình mà chúng tôi đã tìm hiểu được. Bao gồm cả

hai người trong cuộc và cả mấy người tận mắt chứng kiến ở bên đường.

Cho nên việc xác định trách nhiệm của sự cố này đã rất rõ ràng, hiện giờ

chúng tôi sẽ đọc kết quả nhận định của Bộ phận cảnh sát giao thông."

Anh Long dỏng tai lên,người phụ nữ đang khóc ở bên cạnh cũng im bặt.

Mặc dù biết được tình cảnh không mấy lạc quan, nhưng trong lòng họ

vẫn tồn tại sự kỳ vọng.

Chỉ đáng tiếc là sự kỳvọng này nhanh chóng bị lời của người cảnh sát đập tan tành. Giọng nói người cảnh sát vang lên: "Giấy phán quyết xác định trách nhiệm sự cố giao thông trên đường đi, số hiệu 0312.

Vào hồi 23 giờ 28 phútngày 28 tháng 3 năm 2003, Hàn Đức Long sau khi uống rượu lái xe, đã dừng xe trái phép trên trục đường chính dành cho xe động cơ ở đường Đông Trang khu ngoại ô phía Đông, vừa vặn Nhiêu Đông Hoa lái chiếc xe Jeep Grand Cherokee với tốc độ 60km/h đi qua con đường này. Do đoạn đường này ánh sáng rất yếu, tầm nhìn kém, Nhiêu Đông Hoa không kịp phát hiện có chiếc xe con dừng ở phía trước, đến khi anh ta cuối cùng cũng phát hiện ra, mặc dù phanh xe gấp nhưng do khoảng cách quá gần, không kịp dừng lại, phần đầu của chiếc xe Jeep đã đâm vào phần đuôi của chiếc xe con, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cho Hàn Đức Long ngồi ở trong chiếc xe con bị gãy đốt sống cổ, hai xe đều bị hỏng hóc.

Nguyên nhân xảy ra vụtai nạn giao thông là: Hàn Đức Long sau khi uống rượu lái xe, đã vi phạm Điều 26 trong "Điều lệ quản lý giao thông đường bộ": "Người lái xe động cơ bắt buộc phải tuân thủ những quy định sau: (6) Sau khi uống rượu không được phép lái xe"; Hàn Đức Long dừng xe ở trên trục đường chính dành cho xe động cơ trên đường Đông Trang, vi phạm Điều 62 trong "Điều lệ quản lý giao thông đường bộ": "Xe cộ tạm thời dừng lại ở vị trí ngoài bãi gửi xe, bắt buộc phải tuân thủ quy định sau: (3) Không được dừng xe ở đoạn đường có thiết kế lan can đường (hàng cây xanh) dành cho người đi bộ, vạch đường đi sang đường cho người đi bộ, đoạn đường đang thi công (ngoại trừ xe làm công tác thi công), đối diện với những vật gây trở ngại."; Trong quá trình Hàn Đức Long tạm thời dừng xe thì lại tắt đèn xe, vi phạm Điều 62 trong "Điều lệ

quản lý giao thông đường bộ": "Tạm thời dừng xe ở địa điểm ngoài bãi đỗ xe, bắt buộc phải tuân thủ những điều lệ sau: (7) Xe động cơ vào ban

đêm hay gặp bão, mưa, tuyết, trời sương mù bắt buộc phải bật đèn pha và đèn đuôi xe."

Theo như quy định củaĐiều 19 trong "Cách xử lý tai nạn giao thông đường bộ", Hàn Đức Long phải chịu toàn bộ trách nhiệm của vụ tai nạn giao thông, Nhiêu Đông Hoa không phải chịu trách nhiệm.

Người giải quyết: TốngHải, Quách Hạo Điền ngày 29 tháng 3 năm 2003."

Sau khi đọc rõ ràng vănbản này, người cảnh sát giao thông đó dừng một lát lại hỏi: "Hàn Đức Long, anh có ý kiến gì đối với Giấy phán quyết này không?"

Anh Long thở dài aioán, mặc dù lúc này anh ta vô cùng ủ dột rầu rĩ, nhưng tai nạn giao thông này đúng thực là không tìm thấy bất cứ trách nhiệm nào của đối phương, anh ta đành cười khổ não trả lời: "Không."

Đồng thời trong lòng thầm suy tính: Con đường chính thống thì không đi được rồi, nhưng bất luận dùng thủ đoạn nào, cũng nhất định bắt đối phương phải nhả tiền ra để bồi thường!

Người phụ nữ lúc nàycũng ngơ ngác ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi người cảnh sát: "Toàn bộ trách nhiệm là ý gì? Người đó đã đâm chồng tôi thành ra nông nỗi này, lẽ nào anh ta không cần bồi thường chút tiền nào sao?"

"Đứng từ góc độpháp luật thì là như vậy." Người cảnh sát giao thông quay sang nhìn người phụ nữ đó, trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra sự

đồng tình. Người vi phạm có thể nói là tự làm tự chịu, nhưng người nhà của anh ta mới là nạn nhân vô tội nhất.

Người phụ nữ cúi đầu, vừabất lực vừa tuyệt vọng.

"Thực ra không chỉlà anh ta không cần bồi thường tiền bạc, các vị còn phải bỏ tiền ra để sửa xe cho anh ta." Cảnh sát lại nói, "Nhưng đối

phương đã chủ động từ bỏ quyền lợi đòi bồi thường. Anh ta thậm chí còn muốn có thể vòng qua phương diện về pháp luật tiến hành bồi thường kinh tế phần nào cho anh."

Anh Long chớp mắt, rõràng hơi băn khoăn. Trong thiên hạ làm gì có người nào tốt như vậy chứ?

Cảnh sát giúp anh talàm rõ nỗi băn khoăn: "Người đó nói, anh ta có quen biết anh."

Anh Long càng lúc càngbăn khoăn. Nhiêu Đông Hoa? Anh ta chẳng có chút ấn tượng nào đối với cái tên này cả, anh ta đoán có phải là người đó cũng đã lăn lộn trong xã hội đen, ít nhiều cũng biết được về bối cảnh của mình, cho nên mới tích cực bỏ tiền ra để tránh tai ương?

Cảnh sát lại nói: "Bây giờ đối phương cũng đang ở trong bệnh viện. Anh ta cũng rất muốn nói chuyện với anh, để thể hiện ý xin lỗi. Tôi thấy các anh cứ trò chuyện trước, có thể nói chuyện thống nhất với nhau là tốt nhất. Pháp luật là pháp luật, tình người là tình người, hai vấn đề này có lúc không hề mâu thuẫn với nhau. Anh thấy thế nào?"

Ngay cả cảnh sát cũngcó thái độ như vậy, anh Long còn có lý do gì để từ

chối chứ? Anh ta lập tức nói: "Được."

Thế là cảnh sát bèn đứngdậy ra bên ngoài gọi người. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, chắc là người đàn ông đó bước theo cảnh sát tiến vào trong phòng bệnh.

Anh Long không thể nàonhìn được tướng mạo của người mới đến, anh ta chỉ có thể thấp thoáng cảm nhận được người đó hình như đi nửa vòng quanh chiếc giường mình, sau đó lại nghe tiếng nói đầy cảm thán của người đó: "Anh Long à, anh nói xem, giữa anh em chúng ta tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?"

Câu nói này giống nhưlà mũi kim nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ của anh Long, đôi mắt anh ta chợt trợn trừng, bộ dạng vô cùng kinh ngạc, đồng thời miệng anh ta cũng lắp bắp thốt ra hai chữ: "A Hoa!?"

Người mới đến chính làA Hoa. Anh ta khoanh tay sau lưng đứng ở phía cuối giường, cười khổ não vẻ tự trào: "Là tôi, ôi, bao nhiêu năm rồi, ngay cả anh cũng không biết họ tên đầy đủ của tôi, nghĩ ra cũng thật là bi thương."

Đúng vậy, cái tên A Hoatrên chốn giang hồ nghe như tiếng sấm vang rền, nhưng có mấy người biết được thì ra họ tên đầy đủ của anh ta chính là Nhiêu Đông Hoa chứ? Và tình hình này trên chốn giang hồ thực ra cũng là lẽ thường: Mọi người đều kị nói tên đầy đủ của mình ra cho người khác biết, việc xưng hô đều chỉ dùng chữ cuối.

Anh Long lúc này đâycũng không có thời gian để phụ họa với những lời cảm khái này của đối phương, trong lồng ngực anh ta lúc này đang bị

mấy loại tâm trạng cùng va đập vào nhau. Những điều nghi hoặc băn khoăn vốn tồn tại trong khoảnh khắc đã được giải đáp, và tâm trạng ủ dột bi thương của anh ta lúc trước cũng lập tức được thay thế bằng sự phẫn nộ tột cùng.

"Chính là mày cố ýđâm vào tao, mày dàn dựng lên sự việc này để hãm hại tao!" Sau mấy đợt thở dốc, anh Long hét lớn.

A Hoa cũng không phảnbác, chỉ thể hiện ra nét mặt vô tội với người cảnh sát đứng bên cạnh.

Người cảnh sát hắng giọng,nhắc nhở: "Hàn Đức Long, anh không được nói bừa, nói những lời như vậy cần phải có chứng cứ." Trong những vụ

tai nạn giao thông, bên bị thiệt hại nếu như không được sự ủng hộ của pháp luật, thường nghĩ mọi cách để vu vạ cho phía kia, tình trạng này anh ta đã gặp rất nhiều rồi.

"Anh ta và cô gáiđó, bọn chúng chắc chắn là một hội với nhau!" Anh Long nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cô gái đó chúngtôi đã điều tra rồi. Có rất nhiều người làm chứng, bao gồm cả máy quay camera của hộp đêm cũng thể hiện ra: Chính là anh chủ động chuyện trò với đối phương, còn khuyên nhủ người ta uống rất nhiều rượu. Bây giờ uống rượu lái xe xảy ra chuyện, sao anh có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm cho người khác chứ? Hơn nữa Nhiêu Đông Hoa chủ

động đến gặp anh, thái độ cũng rất hòa nhã." Giọng nói của người cảnh sát thoáng lộ ra sự không hài lòng. Trong suy nghĩ của anh ta: Lời chỉ

trích của anh Long không chỉ là vu cáo đối phương, anh ta còn công khai coi thường kết quả điều tra mà phía cảnh sát đưa ra.

Anh Long há miệng, khôngbiết còn có thể nói được điều gì. Những lời cảnh sát nói đều là sự thực, đúng là mình tự ôm suy nghĩ xấu xa chủ

động tiếp cận cô gái đó. Bây giờ mặc dù anh ta biết chắc đây là do A Hoa đã khéo léo bố trí, nhưng mình cũng chỉ có thể giống như kẻ câm ăn hoàng liên, có đắng đến mấy cũng không nói ra được.

A Hoa lúc này lại nói: "Anh cảnh sát, hay là bây giờ các anh ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy … Sự việc này, có một số

câu nói khi có mặt người ngoài thì không tiện nói ra."

Người cảnh sát lập tứcgật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: "Ừm, vậy thì các anh cứ

trò chuyện đi, chúng tôi ra ngoài đợi." Nói rồi anh ta ra hiệu bằng tay với những người khác ở trong phòng. Thế là mọi người đều theo anh ta bước ra ngoài.

"Không, các anh đừngđi!" Anh Long lại hét lên, "Anh ta sẽ hại chết tôi đấy, anh ta muốn giết người diệt khẩu!"

Cảnh sát lập tức phảnbác, nói: "Anh bình tĩnh một chút, tôi ở ngay ngoài cửa, anh ta sao có thể hại anh được?"

"Các người là mộthội phải không? Có phải là anh cũng bị anh ta mua chuộc rồi phải không?" Trong lúc cuống lên, anh Long nói bừa không kịp suy nghĩ. Vậy nên những câu nói này của anh ta đương nhiên gây ra sự phản cảm rất lớn đối với người cảnh sát.

"Anh đang nói linhtinh gì thế? Vợ của anh cũng ở đây, lẽ nào cô ấy cũng bị mua chuộc rồi à? Thật chẳng ra sao cả!" Sau khi buông ra câu nói này, người cảnh sát bèn bước nhanh ra ngoài cửa đứng chờ. Bác sĩ và y tá cũng ra theo. Chỉ có người phụ nữ do dự một lúc, nhưng cô suy nghĩ vẫn quyết định không nên đắc tội với cảnh sát, bèn khuyên nhủ một câu: "A Long à, anh cứ nói chuyện với anh ta xem sao, bọn em đều đứng ở ngoài cửa, sẽ không có chuyện gì đâu." Nói xong cũng đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉcòn lại hai người A Hoa và anh Long. A Hoa chậm rãi bước lên đầu giường, thò khuôn mặt lên phía trên đầu giường, như

vậy thì anh Long cuối cùng cũng có thể không cần quay đầu mà vẫn nhìn thấy được đối phương.

A Hoa dùng ánh mắt sắcnhọn nhìn chăm chú anh Long, sau đó anh ta khẽ hỏi một câu: "Anh có còn muốn chơi tiếp không?"

Chỉ một câu nói đơn giảnnhư vậy, anh Long lại nghe giống như tiếng sấm. Trên gương mặt anh ta bất giác run rẩy, sự phẫn nộ căm hận trong ánh mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi vô tận.

Có còn muốn chơi tiếpkhông? Lúc mình còn có thế lực hùng mạnh thì đã như thế này, bây giờ nằm liệt trên giường còn có thể chơi tiếp thế nào được đây? Đối phương muốn giẫm bẹp mình, e là còn đơn giản hơn giẫm chết một con kiến.

Thấy thần sắc của anhLong như vậy, A Hoa bèn thu ánh mắt lại. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế mà vừa rồi cảnh sát mới kéo ra, sau đó cầm lấy tay phải của anh Long, nói: "Tôi đã hỏi kỹ về tình hình thương tật của anh

rồi. Tìm một bác sĩ tốt để làm phẫu thuật rồi tĩnh tâm điều dưỡng, thì vẫn đảm bảo hồi phục được chức năng nửa thân trên. Nếu mà may mắn hơn một chút, sau này biết đâu anh còn có thể chống nạng đứng lên được."

Anh Long liếc mắt nhìnA Hoa, không biết dụng ý câu nói này của đối phương là gì, đối với anh ta, như vậy cũng là có thể thổi bùng lên nhiều tia hy vọng trên con đường tương lai tăm tối của mình.

Lúc này A Hoa đặt bàntay phải đã không còn chút tri giác nào của anh Long trở lại giường, lại nói: "Bây giờ anh mong ngóng ai đến giúp anh?

Cao Đức Sâm? Hi hi, anh ta cần một phế nhân như anh làm gì chứ?

Nhưng chúng ta dù sao cũng đã từng là anh em, cho dù có chút hiểu nhầm, cũng không đến nỗi hoàn toàn bỏ mặc anh … "

"Được rồi, cậu đừngnói nữa." Anh Long khó khăn cử động yết hầu, hồi lâu sau, anh ta lại thở dài, nghẹn ngào nói, "Tôi phục rồi … "

A Hoa bèn giơ tay ra vỗvào vai anh Long, đó là nơi hiếm hoi trên cơ thể

đối phương vẫn còn có cảm giác, sau đó anh ta lại vẫy tay ra ngoài cửa:

"Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã nói xong rồi. Anh vào đây đi, không có vấn đề gì."

"Không có vấn đềgì thì tốt." Người cảnh sát vừa tiến vào phòng vừa lật giở tờ Giấy phán quyết, "Vậy thì hai người các anh hãy ký lên bản Giấy phán quyết đi."

A Hoa ký tên trước. AnhLong không thể nào hoàn thành được động tác khó khăn này, nhờ vào sự hỗ trợ của cảnh sát đã ấn được dấu vân tay.

Sau đó vợ của anh ta là người giám hộ ký thay cho anh ta trên tờ Giấy phán quyết. Sau khi làm xong những công việc này, cảnh sát bèn hài lòng cầm tài liệu quay trở về nộp báo cáo. A Hoa lại thản nhiên trò chuyện mấy câu với mọi người xung quanh không bao lâu cũng đứng dậy cáo từ.

Vừa mới bước ra khỏiphòng bệnh, còn chưa rẽ vào cầu thang đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang vội vàng chạy tới. Đó là một người đàn ông rắn rỏi vạm vỡ, trong tay cầm một bó hoa tươi và làn hoa quả, bộ dạng rất tất tưởi.

"Báo Đầu." AHoa nhận ra người đó, bèn gọi trước.

Báo Đầu ngẩn người, gãrõ ràng không ngờ lại gặp A Hoa ở đây.

"Đến thăm anh Longà?" A Hoa thì lại hỏi thăm như không có chuyện gì.

"Đúng vậy … AnhHoa." Báo Đầu sượng sùng mỉm cười, hỏi: "Anh vừa mới ra à? Anh Long thế nào rồi?"

"Tàn phế rồi."A Hoa lạnh lùng nói, sau đó anh ta lại tiến bước lại gần Báo Đầu, đặc biệt bổ sung thêm: "Bị tôi đâm đấy."

Mắt Báo Đầu trợn trừng,nhất thời không nói được gì. Trong lúc tâm trạng gã vô cùng kinh ngạc, A Hoa đã bước đi, ung dung rời khỏi đó.

A Hoa một mình bước rakhỏi cổng chính bệnh viện, đứng ở bên đường một lúc. Chỉ lát sau đã có một chiếc xe hơi màu trắng đi từ bãi đỗ xe lại, dừng ở trước mặt A Hoa. Đầu Mã Lượng thò ra ngoài cửa xe từ ghế phụ:

"Anh Hoa, mau lên xe đi."

A Hoa ngồi vào hàng ghếsau. Chiếc xe lập tức khởi động. Người lái xe là Nghiêm Lịch, anh ta quay sang ân cần chào hỏi: "Anh Hoa, cả ngày hôm nay anh vất vả rồi, cả đêm anh chưa ngủ phải không?"

A Hoa ngáp dài: "Không có gì, đã quen từ lâu rồi." Suốt cả đêm hôm qua anh ta bị cảnh sát giao thông lấy lời khai, dù sao thì cũng là một vụ tai nạn khá nghiêm trọng, mặc dù dàn dựng kín kẽ cẩn mật, nhưng bản thân anh ta vẫn không tránh khỏi cần phải chịu đựng chút vất vả.

Mã Lượng ở bên cạnh làubàu: "Anh cũng thật là, những việc bẩn tay này cứ tìm một người anh em nào làm là được rồi, sao phải tự mình nhúng tay vào chứ."

Nghiêm Lịch bật cười haha: "Thế thì cậu không hiểu rồi nhỉ? Cái tên A Long đó có thể đáng để cho anh Hoa tự mình xuất mã sao? Điều anh Hoa muốn chính là hiệu quả này. Cần phải để mọi người đều biết rằng: A Long đã phản bội lại A Hoa, A Hoa liền đâm cho anh ta trở thành tàn phế, khi đâm xong vẫn còn đến bệnh viện thăm anh ta. Sau này ai còn dám không phục chứ?"

Mã Lượng lộ ra nét mặtbừng hiểu rõ, sau đó cậu ta quay đầu nhìn A Hoa, hình như muốn nhận được sự chứng thực của đối phương, nhưng A Hoa lại trầm mặc không nói, Mã Lượng biết ý ngừng đề tài này lại.

Chiếc xe đi được một đoạn,cuối cùng dừng lại ở trước cửa nhà hàng Mộng Hương Lầu. Mã Lượng nhảy xuống xe trước, giúp A Hoa mở cửa sau xe. A Hoa sau khi xuống xe liền nhìn xung quanh, lúc này đã gần tối, thấy trước cửa nhà hàng liên tục có thực khách tiến vào, trật tự kinh doanh rõ ràng đã khôi phục lại bình thường.

A Hoa mỉm cười với MãLượng, thể hiện sự khen ngợi, Nghiêm Lịch cũng đỗ xong xe, ba người cùng bước vào trong nhà hàng.

Mã Lượng đã sắp xếpphòng ăn riêng tốt nhất từ trước, trong đó rượu và đồ ăn bày sẵn đầy bàn. Khi ba người bước vào trong phòng, thì trong đó đã có một người đang đợi sẵn.

Đó là một cô gái cógương mặt thanh tú dịu dàng, cách ăn mặc trang điểm cũng rất thuần khiết. Cô ta vừa gọi "anh Hoa" vừa đi lên đón, trong thần thái lộ ra nét dịu dàng đáng yêu.

"Cũng đúng là cóchút dáng dấp của sinh viên đấy." Nghiêm Lịch nhìn ngắm cô gái đó vẻ hứng thú, nửa như bông đùa khen ngợi một câu. Cô gái đó chính là Minh Minh, người của hộp đêm Cung Quảng Hàn được đổi tên thành "Tiểu Tịnh", trang phục và hành vi tối hôm qua của cô đều được hoàn thành dưới sự dàn dựng của A Hoa. Cái tật tham rượu háo sắc của anh Long đã nổi tiếng trên chốn giang hồ, đặc biệt là những cô sinh viên đại học có gương mặt thuần khiết là khiến anh ta mê mẩn nhất. Cho nên A Hoa bèn lập ra mưu kế nhằm chuẩn vào nhược điểm của đối phương, quả nhiên vừa xuất kích đã trúng luôn. Minh Minh mời ba người ngồi xuống, sau đó vừa rót trà vừa châm thuốc. Cô vốn dĩ đã quen phục vụ khách, những việc lặt vặt này đương nhiên là quá thành thạo.

"Được rồi, đừng bậnbịu nữa." A Hoa xua tay, "Cô cũng ngồi đi, ở đây có nhân viên phục vụ mà."

"Nhân viên phục vụcủa em không nhanh nhẹn bằng Minh Minh được đâu, độ xinh đẹp thì càng không so được rồi." Mã Lượng vừa nói vừa kéo một chiếc ghế lại cho Minh Minh, hơn nữa còn đặc biệt bố trí ngồi bên cạnh A Hoa.

Sau khi nhìn thấy MinhMinh ngồi xuống, A Hoa có vẻ như tiện miệng hỏi một câu: "Thế nào, phía cảnh sát có dễ đối phó không?"

"Có gì mà khó đốiphó chứ? Thì cứ giả vờ vô cùng sợ hãi, sau đó cứ

khăng khăng nói hoàn toàn là do sự cố chẳng phải là xong hay sao?"

Minh Minh rướn mày vẻ vô cùng đắc ý, lại nói thêm: "Hơn nữa, ai chưa từng gặp cảnh sát vài lần chứ, sợ gì!"

"Ha ha."Nghiêm Lịch nhìn bộ dạng của Minh Minh, mỉm cười, "Được đấy.

Nếu cô là một gã đànông thì sau này chắc chắn có thể làm nên trò trống đấy."

Mã Lượng cũng cười hihi, lên tiếng: "Phụ nữ cũng có điểm ích lợi của phụ nữ, bên cạnh anh Hoa cần có một người phụ nữ."

Minh Minh cúi đầu, giốngnhư là đang thẹn thùng, đồng thời lại dùng khóe mắt liếc A Hoa, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

A Hoa lại không có tâmtư để bông đùa với bọn họ, anh ta nhìn Minh Minh ở bên cạnh, thần sắc có phần nghiêm nghị. Minh Minh nhanh chóng cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ, bèn ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao vậy?"

"Ngày mai cô hãy rờikhỏi tỉnh thành đi." Sau khi A Hoa ném ra câu nói này, lại quay sang dặn dò Mã Lượng: "Lát nữa cậu chuyển vào tài khoản cho cô ấy hai mươi nghìn tệ."

Minh Minh ngẩn người,thần sắc trên mặt ngay lập tức thay đổi 180 độ:

"Tại sao lại muốn em phải đi, em đã làm sai chuyện gì?" Cô hỏi vẻ oan ức, mắt hơi đỏ.

Nghiêm Lịch và Mã Lượngcũng nhìn nhau, trong lòng ai cũng có đáp án riêng. Nghiêm Lịch cười giải thích: "Anh Hoa chính là muốn bảo vệ cô đấy. A Long bị đâm cho trở thành tàn phế như vậy, nếu như cô còn ở bên cạnh anh Hoa, e rằng sẽ gặp phiền phức."

"Tôi không sợ."Minh Minh chu môi nói: "Cho dù tôi và anh Hoa có quen biết nhau thì sao chứ? Cũng có tìm ra được chứng cứ chúng tôi thông đồng từ trước đâu. Cảnh sát chẳng phải là đã không làm gì được tôi sao?"

Nghiêm Lịch lắc đầu: "Đây không phải là vấn đề của cảnh sát, chủ yếu là đề phòng phía Cao Đức Sâm. Anh ta liên tiếp bị ăn mấy trái đắng, chắc chắn là không chịu để yên, mấy người đàn ông chúng tôi thì chẳng sao cả, cô là phận gái thì vẫn phải cẩn thận một chút."

Minh Minh vẫn nói câunói đó: "Tôi không sợ!" Cô nhìn A Hoa, hy vọng đối phương có thể thay đổi chủ ý.

"Đừng nói nữa, cứquyết định như thế đi." Giọng nói của A Hoa rất kiên quyết. Thực ra nói cho cùng thì anh ta vẫn không thực sự yên tâm về

Minh Minh, dù sao cũng là một người phụ nữ, ngộ nhỡ rơi vào tay Cao Đức Sâm không chịu đựng được sự uy hiếp và dụ dỗ thì sẽ rất phiền toái.

Minh Minh bĩu môi,không dám nói thêm gì nữa, chỉ làm bộ dạng buồn rầu ủ dột. Mã Lượng thấy bầu không khí có vẻ hơi sượng sùng, bèn an ủi: "Ôi dào, chỉ là bảo cô tạm thời tránh đi, đợi đến khi sự việc qua rồi thì anh Hoa chắc chắn sẽ đón cô trở về. Đến lúc đó địa vị của cô ở trong lòng anh Hoa cũng sẽ khác rồi."

Minh Minh nhìn sang MãLượng, câu nói cuối cùng của đối phương đã giúp cô tìm thấy chút an ủi.

"Được rồi được rồi,mau ăn đi." Mã Lượng cầm đũa lên thúc giục, "Các món ăn trên bàn ngày hôm nay đều là những món ăn ngon nhất mới đưa vào thực đơn của Mộng Hương Lầu, mọi người cùng nếm thử xem sao."

Bị giày vò suốt cảngày, A Hoa đúng là cũng rất đói. Lúc này cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ mải gắp đồ ăn. Mã Lượng và mọi người ngồi ở

bên cạnh cùng ăn, trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng uống vài ly.

Minh Minh ăn rất ít, chỉ mải rót rượu châm thuốc cho A Hoa. Nghiêm Lịch để ý rất kỹ, trong lòng thầm khen ngợi. Anh ta vốn là người quản lý hộp đêm, nắm rất rõ về những cô gái phong trần, sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Minh Minh đó đúng là lộ ra tình cảm chân thành, không hề có thứ cảm giác giả tạo.

Đang giữa bữa ăn, di độngcủa Nghiêm Lịch vang lên. Anh ta ra ngoài nghe điện thoại, khi quay trở lại phòng, sắc mặt vui mừng nói với A

Hoa: "Anh Hoa, Nguyệt Linh vừa mới gọi điện thoại đến, các cô em mà cô ta dẫn dắt bây giờ đều muốn quay về làm."

A Hoa lạnh lùng "ồ"một tiếng, nói: "Quay lại thì tốt." Qua thần thái của anh ta có thể nhận ra: Sự thay đổi này sớm đã nằm trong dự liệu của anh ta rồi.

"Hừ, đồ gió chiềunào che chiều nấy! Còn có mặt mũi mà quay về à?"

Minh Minh chửi một câu, sắc mặt tỏ ra vô cùng khinh thường.

"Nguyệt Linh nóilúc trước Cung Quảng Hàn hứa ăn chia cho bọn họ cao hơn Hoàng Cung 5%, bọn họ nhất thời hào hứng đi đến đó, bây giờ nghĩ

lại thì vẫn cảm thấy anh Hoa nhân nghĩa, đi theo anh Hoa thì mới có tiền đồ." Nghiêm Lịch vừa nói vừa cười, tự mình cũng cảm thấy những câu nói này thực sự rất giả tạo, cuối cùng nhìn A Hoa nói: "Nguyệt Linh còn muốn tạ lỗi với anh."

"Tạ lỗi thì khôngcần đâu." A Hoa trầm ngâm giây lát nói: "Nói với bọn họ làm cho tốt, chỉ cần bọn họ làm tốt, hoa hồng của Hoàng Cung cũng quyết không thấp hơn những hộp đêm khác."

Nghiêm Lịch gật đầunói: "Đã rõ." Trong lòng vô cùng khâm phục. Ân huệ và uy phong cùng thể hiện ra mới xứng đáng được coi là phong thái của một vị đại ca thực sự, mình còn phải học theo rất nhiều.

"Báo Đầu thì sao?Gã vẫn chưa ăn nói cho rõ?" Mã Lượng ngồi bên cạnh hỏi một câu, như thể đang mong đợi điều gì.

A Hoa lập tức lắc đầunói: "Đừng nghĩ đến nó nữa. Báo Đầu và Nguyệt Linh là hai việc hoàn toàn khác nhau - Tình cảm giữa anh em lẽ nào lại có thể bỏ đi quay lại?"

Mã Lượng không nói gì,tự uống rượu một mình. Trước đây anh ta và Báo Đầu có mối quan hệ tốt nhất, bây giờ thành ra thế này thì cũng khó

tránh được cảm giác bi thương buồn rầu.

Mọi người lại ăn uống mộtlúc, sau khi đã cơm no rượu say, Nghiêm Lịch bèn đề nghị: "Lát nữa hãy đến chỗ tôi chơi một lúc. Mẹ kiếp, mấy hôm nay nhịn khó chịu quá, hôm nay phải thoải mái một chút."

Mã Lượng vừa định đáp lạimột tiếng "được", chợt thấy A Hoa sa sầm mặt không nói gì, vội vàng im bặt.

A Hoa chú ý thấy thầnthái của Mã Lượng, mỉm cười nói: "Hai người cứ

đi đi."

Nghiêm Lịch nhìn A Hoa,rồi lại nhìn Minh Minh, hình như đã hiểu ra điều gì, bèn lén ra hiệu bằng mắt với Mã Lượng. Nhưng sự suy đoán của họ nhanh chóng được chứng minh là đã sai lầm, bởi vì A Hoa lại lên tiếng: "Nhưng hai người phải hộ tống Minh Minh về đã … Tôi còn có việc khác nữa."

Minh Minh ngẩng đầunhìn A Hoa, gắng sức che giấu tâm trạng thất vọng. Nhưng cô không nói thêm gì cả, bởi vì cô biết mình vốn không đủ

sức để làm thay đổi bất cứ suy nghĩ gì của người đàn ông này.

Một giờ đồng hồ sau, AHoa xuất hiện trong nhà hàng Lục Dương Xuân.

Bởi vì vừa ăn một bữa no, cho nên anh ta chỉ muốn uống một tách trà, từ

từ thưởng thức giữa tiếng nhạc violin du dương.

Khúc nhạc đó giống nhưdòng suối trong vắt chảy giữa khe núi, thấm sâu vào sự hung hãn tàn bạo và máu tanh trong nơi sâu kín tâm hồn A Hoa.

Anh ta khẽ nhắm hờ mắt, bắt đầu lần từng tràng hạt trong tay mình.

Tràng hạt này đã từngđeo ở cổ tay vợ Đặng Hoa, người phụ nữ đó ngày nào cũng cầu xin cho chồng mình được bình an, đáng tiếc thay, Đặng Hoa cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt tử hình của

Eumenides. Sau khi Đặng Hoa chết, hai vị phó tổng giám đốc của Tập đoàn Long Vũ âm mưu bá chiếm gia sản Đặng thị, kết quả là hai người cùng đều mất mạng dưới sự dàn dựng của A Hoa. Vợ Đặng Hoa sau khi biết được việc này không nói gì nhiều, cô chỉ tặng cho A Hoa tràng hạt mình đã đeo nhiều năm nay.

A Hoa đương nhiêu hiểuđược dụng ý của đối phương, nhưng anh ta không thể dừng lại được. Giống như chiều hôm nay, khi anh ta nghe thấy tiếng khóc bi thương tuyệt vọng của vợ anh Long, anh ta cũng nảy sinh nỗi thương xót và áy náy, nhưng anh ta lại vẫn phải nghiêm ngặt dùng ánh mắt sắc bén nhất để phá hủy tuyến phòng ngự còn sót lại của đối phương.

Đây chính là giang hồ,chỉ có kẻ giành thắng lợi mới có thể tiếp tục sinh tồn. Cho dù vì thế mà máu tanh chất chồng, không thể không vuốt ve tràng hạt để tìm kiếm phút giây an ủi ngắn ngủi.

Bất luận thế nào, cũngvẫn còn tốt hơn là để cho đối thủ vuốt ve tràng hạt này để tưởng nhớ đến mình nhỉ?

Sau khi buổi biểu diễnkết thúc, A Hoa đi theo cô gái mù đó về phía cánh gà.

"Anh đến rồià." Cô gái nhận ra bước chân của anh ta, mỉm cười nói,

"Tâm trạng của anh hôm nay hình như khá tốt."

"Cô có thể cảm nhậnđược à?" A Hoa rướn mày, kinh ngạc trước sự nhạy bén của đối phương.

Cô gái gật đầu: "Đốivới một người mù, điều này không hề khó. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh, cảm nhận được tần suất bước đi của anh

… Còn nữa, tâm trạng của Ngưu Ngưu sau khi nhìn thấy anh cũng có thể

dùng để tham khảo."

A Hoa nhìn con chó dẫnđường ở dưới chân cô gái, cậu chàng này đang hướng về phía mình tỏ vẻ hưng phấn. Trước đây anh ta đã nghe nói khi con người ta vui vẻ thì trong cơ thể phát ra thứ mùi vị đặc biệt, sau khi loài chó nắm bắt được thì có thể chia sẻ tâm trạng với người chủ của mình. Hôm nay xem ra cách nói này cũng không phải là vô căn cứ.

Sau mấy câu hàn huyên,A Hoa nói vào chủ đề chính của chuyến đi này:

"Việc đi Mỹ để làm phẫu thuật, tôi đã sắp xếp xong rồi. Mấy hôm tới cô hãy chuẩn bị đi, chắc là khoảng một tuần sau là có thể đi được rồi."

Cô gái ngẩn người,trong lòng chợt trào dâng thứ tâm trạng rất phức tạp: Vui mừng hân hoan, khao khát còn có cả một chút cảm giác hão huyền phi thực. Hồi lâu sau, cô mới trả lời bằng giọng nói hết sức chân thành:

"Tôi không ngờ lại nhanh như vậy … Cảm ơn anh."

A Hoa lại không muốn chấpnhận lời cảm ơn của đối phương.

"Cô thực sự khôngcần cảm ơn tôi. Tôi đã nói rồi, đây chỉ là một cuộc trao đổi." Sau khi ngừng lại, anh ta thậm chí còn nói thêm: "Đứng từ góc độ của tôi, tôi còn không muốn đưa cô đến Mỹ."

"Thế à?" Côgái lộ ra nét mặt ngạc nhiên.

"Sau khi cô đi,tôi sẽ không được nghe thấy âm nhạc này nữa." A Hoa vừa nói vừa giơ tay ra thể hiện sự thất vọng, nhưng đối phương không thể nào nhìn thấy động tác của anh ta được.

"Ra là như vậy."Cô gái mỉm cười, "Thực ra tôi cũng đã suy nghĩ đến rồi, cho nên đặc biệt chuẩn bị quà cho các anh."

Trong lúc nói, cô gái lấyra hai chiếc đĩa CD từ trong túi đựng đàn violin của mình: "Đây đều là những bản nhạc mà tôi yêu thích nhất, tôi đã ghi vào hai đĩa CD, một đĩa cho anh, còn một đĩa nữa, xin hãy giúp tôi chuyển cho anh ấy nhé."

A Hoa đương nhiên biết"anh ấy" là ai. Anh ta do dự một lát, vẫn cứ đi đến nhận lấy hai chiếc đĩa CD đó.

"Hơn nữa tôi cũngcó thể nhanh chóng quay về mà." Cô gái lại nói, "Đến lúc đó hai mắt của tôi có phải là có thể sáng trở lại được rồi không?"

"Chắc là không cóvấn đề gì." Câu trả lời của A Hoa có vẻ rất chắc chắn, khiến người ta vừa nghe thấy đã tràn đầy sự tự tin. Cô gái mở to mắt, trong đôi đồng tử u ám đó hình như cũng đã phát ra chút ánh sáng.

"Vậy thì thực làquá diệu kỳ, tôi gần như không thể nào tưởng tượng nổi."

Giọng nói của cô rấthưng phấn.

A Hoa không kìm nổi,lên tiếng hỏi cô: "Vậy bây giờ thứ cô muốn nhìn thấy nhất là gì?"

Cô gái lưỡng lự mộtlát, sau đó cô trả lời: "Người." Đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, "Ba người."

"Ba người?" AHoa thầm đoán xem trong số này liệu có mình hay không, nhưng anh ta lại ngại không dám hỏi ra.

May mà cô gái chủ độngnói rõ: "Có một người là anh, một người là anh ấy.

Còn có một người, làngười tôi muốn gặp nhất … "

Cô gái nói đến đây, ngữkhí chợt trở nên nặng nề. Còn A Hoa thì lại càng ngẩn người, anh ta không ngờ cái người đó lại không phải là người đứng ở vị trí đầu tiên mà cô gái "muốn nhìn thấy nhất".

Vậy người đứng ở vị tríđầu tiên đó là ai nhỉ?

Vẫn không cần A Hoa lêntiếng hỏi, cô gái tự mình nói tiếp: "Tôi không biết người này là ai, tôi thậm chí không biết tên của hắn, tôi chỉ biết hắn là hung thủ, trên mạng có biệt hiệu của hắn, gọi là Eumenides."

"Gì cơ?" AHoa không thể nào kiềm chế nổi sự kinh ngạc trong lòng, anh ta cuối cùng không kìm lòng được bất giác kêu lên.

Cô gái đã hiểu nhầm tâmtrạng của A Hoa, cô hít thở một hơi thật sâu, nói: "Anh nhất định cũng đã nghe thấy người này, có phải không? Tôi muốn gặp hắn nhất, bởi vì hắn đã giết chết bố của tôi."

A Hoa cảm thấy vô cùngkinh ngạc, anh ta chợt phát hiện ra mình rất ngốc, anh ta vốn không hề hay biết gì về câu chuyện giữa cô gái này và con người đó!

Lúc này cô gái lại nhưnhớ ra điều gì, vội vàng giải thích: "Anh đừng hiểu nhầm, bố tôi là một người cảnh sát, bị giết hại trong lúc truy lùng theo tên hung thủ đó, hoàn toàn không giống với những con mồi đi săn mà hắn trưng cầu được ở trên mạng. Nhưng bất luận thế nào, tôi sẽ

không tha thứ cho kẻ đó - Tôi nhất định sẽ tận tay bắt được hắn!"

"Cô có biết hắn ởđâu không?" A Hoa cảm thấy may mắn vì đối phương bị mù, nếu không thì mình quyết không thể nào che giấu được tâm trạng chấn động thể hiện trên khuôn mặt.

Cô gái lắc đầu: "Đã từng có bản tin nói hắn bị nổ chết rồi. Nhưng về sau tôi biết đó là tin giả, bởi vì hắn lại gây ra mấy vụ án nữa." Sau khi thoáng trầm mặc giây lát, cô gái lại nói, "Tôi hy vọng hắn không dừng lại, cho đến cái ngày bị tôi bắt được."

A Hoa hiểu được ý tứ củacô gái, cô quyết không tán đồng cách làm của tên sát thủ, cô chỉ là cảm thấy: Chỉ cần đối phương dừng tay thì sẽ không

thể nào lần theo dấu vết được, như vậy thì mình cũng không có cơ hội để

báo thù.

A Hoa nhìn vào đôi mắttrống rỗng của cô gái, ở đó ánh lên thứ ánh sáng của sự thù hận. A Hoa cười khổ não, đồng thời cũng cảm thấy trào dâng cảm giác lành lạnh vô cớ.

Nhưng trong cảm giáclành lạnh đó lại kèm theo một thứ khoái cảm khó có thể miêu tả được thành lời, rất là kỳ quái …

Chương 5: Chiếc bút chì mất tích Kể từ sau cái đêm mà Đỗ Minh Cường và mấy người bọn anh Bình dốc toàn lực cho trận đấu, cục diện nhân vật trong phòng giam 424 đã xảy ra sự thay đổi vô cùng to lớn. Hắc Tử – kẻ có địa vị oai phong lẫm liệt đã bị

rơi xuống vực thẳm, chỉ có thể cùng với Tiểu Thuận nằm trên chiếc giường ở phía ngoài cùng đầy mùi hôi thối vây quanh. Anh Bình vẫn là đại ca trong phòng giam, nhưng phong cách hành xử lại thay đổi rất nhiều, không còn tùy ý và hống hách ngang ngược nữa.

Đỗ Minh Cường nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật thứ hai ở trong phòng giam, nhưng hắn ngoài việc quan tâm đến người bạn Hàng Văn Trị của mình, không hề muốn tham dự vào sự tranh chấp của những người khác. Anh Bình và mọi người đương nhiên cũng không còn đi gây sự với người “phóng viên” việc gì cũng biết này nữa.

A Sơn thay thế vị trí của Hắc Tử – làm cánh tay mới của anh Bình. Mặc dù có chút thực quyền, nhưng anh ta cũng không dám hống hách ngang ngược giống như Hắc Tử trước đây. Anh ta và Hắc Tử, Tiểu Thuận thực ra đã hình thành một mối quan hệ ba góc cùng kềm chặt lấy nhau: mỗi người đều nắm được bí mật của những người khác, đồng thời bí mật của mình cũng bị người khác nắm giữ.

Nhưng tháng ngày của Hàng Văn Trị thì thoải mái hơn nhiều. Những biến cố xảy ra trong một đêm này, anh ta không hề đắc tội với bất kì ai, nhưng lại trở thành người có được nhiều lợi ích nhất. Anh ta nắm được đuôi của Hắc Tử, A Sơn và Tiểu Thuận, đồng thời anh lại không có gì để

cho chúng có thể khống chế. Cho dù là không có Đỗ Minh Cường bảo vệ

cho anh ta, những người khác ở trong phòng giam cũng không dám tùy tiện ức hiếp anh ta nữa.

Sự thay đổi của cục diện này cũng thay đổi ở trong sự bố trí lao động sau đó. Hắc Tử và Tiểu Thuận đương nhiên bắt đầu gánh vác nhiệm vụ nặng

nề nhất. A Sơn vốn có thể thoải mái hơn nhiều, nhưng anh ta là người tẻ

nhạt và thận trọng, không muốn chiếm lợi nhỏ để cho người khác gièm pha, cho nên anh ta luôn dành phần định mức giảm bớt đó cho Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường đương nhiên cũng không độc chiếm, luôn tiện thể giúp đỡ Hàng Văn Trị. Hai người này được thảnh thơi thoải mái, sau khi làm xong việc liền túm lại nói chuyện phiếm, quan hệ càng lúc càng thân mật.

Mọi việc cứ thế tiếp diễn mấy ngày, bất giác lại đến cuối tuần. Theo như

chế độ quản lý trong trại giam, cuối tuần phạm nhân không phải lao động, thời gian hai ngày này, một ngày dùng để bố trí cho người thân và bạn bè đến thăm, một ngày còn lại thì tập trung tiến hành học tập bồi dưỡng về tư tưởng chính trị.

Tối thứ 6 có người quản giáo đến thông báo cho các phạm nhân về việc người thân đến thăm ngày hôm sau. Phạm nhân nào có người đến thăm đương nhiên là vui mừng hớn hở, bởi vì thông qua cơ hội này không chỉ

có thể nhận được thực phẩm và đồ dùng cần thiết mà người thân và bạn bè đem đến, điều quan trọng hơn nữa là có thể tận hưởng được một lần giao lưu tình cảm bình đẳng ấm áp – đây chính là điều mà tất cả các phạm nhân đều khao khát có được.

“Đỗ Minh Cường, thời gian thăm thân: 9 giờ sáng, Hàng Văn Trị, thời gian thăm thân: 9 giờ 30 phút sáng, Chung Tiểu Thuận, thời gian thăm thân: 10 giờ sáng.” Quản giáo sau khi hét lên mấy câu trước cửa phòng giam 424, bèn đi đến các phòng giam khác.

“Được đấy, phóng viên. Mày chẳng phải là nói không có ai quan tâm đến mày sao? Giờ chẳng phải là vẫn có người đến thăm mày à?” Anh Bình nằm trên giường của mình, dùng chân chỉ về vị trí giường tầng trên ở

phía đối diện – vị trí đó vốn là của Tiểu Thuận, bây giờ đã thuộc về Đỗ

Minh Cường.

Anh Bình và Hắc Tử, A Sơn đã vào tù khá lâu rồi, nên rất ít người thân bạn bè đến thăm. Cho nên họ rất quan tâm đến sự đãi ngộ của các phạm nhân cùng phòng giam, bởi vì một khi có người nhận được thực phẩm của người thân và bạn bè đưa đến, theo quy định thì luôn phải lấy một ít để chia cho các “đại ca”. Người nhà của Tiểu Thuận trước nay thường rất hay đến, coi như là người có “cống hiến” lớn nhất cho phòng giam về

phương diện này. Còn Đỗ Minh Cường thì thật ê mặt, kể từ khi hắn vào tù, chưa bao giờ có người đến thăm hắn. Cho nên trong danh sách có người thăm lần này thấy xuất hiện tên của Đỗ Minh Cường, anh Bình ngược lại lại cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đỗ Minh Cường ở giường trên cười “hì” một tiếng, nói: “Chưa chắc đã là việc gì hay.” Đồng thời trong lòng cũng thầm suy ngẫm. Người biết về

thân phận của mình trên đời này thực ra không nhiều, ngoài mấy người cảnh sát ở trong tổ chuyên án 4.18 đó, thì chỉ có A Hoa. Ngày mai người đến gặp mình là người nào nhỉ? Kẻ đó có mục đích gì nhỉ?

Anh Bình thấy Đỗ Minh Cường không muốn nói nhiều, cũng chẳng buồn đối đáp với hắn, quay sang nói chuyện phiếm với Hàng Văn Trị và Tiểu Thuận, hỏi bọn họ có phải là có cô em nào xinh xắn đến thăm không.

Tiểu Thuận thì tươi cười hi ha ứng phó, còn Hàng Văn Trị thì lại trầm mặc không nói, như thể đã bị nói trúng vào nỗi đau.

Anh Bình đơn thuần chỉ là muốn bông đùa, thế nên bỏ mặc Hàng Văn Trị để chuyên tâm công kích Tiểu Thuận. Tiểu Thuận sau khi bị khích bác mấy câu, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn, bắt đầu khoác lác về sự

phong lưu khoáng đạt của mình trước khi vào tù, lúc đó mấy “cô em chơi bời” trong trường đã bị cậu ta xử lý hết lượt, bây giờ còn có người nhất quyết đòi đợi cậu ta ra tù cơ đấy.

Hắc Tử đang đi tiểu trong nhà vệ sinh, thấy Tiểu Thuận càng nói càng huênh hoang, bèn vừa xếch quần vừa bước ra ngoài nói chen vào: “Mày cứ tha hồ mà khoác lác đi. Cái thứ mềm nhũn như mày mà còn dám xử

lý em út cơ đấy? Tao thấy mày giả vờ làm gay để kiếm chút của người khác còn được!”

“Tôi sao mà mềm nhũn?” Tiểu Thuận không phục rướn cổ lên, “Tôi ở

trường cũng là một trong “tứ đại kim cương”, các cô em hồi đó cả ngày vây lấy tôi, thế nào?”

“Thế nào à? Nào, phải để ông đây kiểm tra hàng xem sao.” Hắc Tử cố

tình muốn trêu chọc Tiểu Thuận, trong lúc nói còn vờ thò tay ra túm đũng quần của Tiểu Thuận.

Trước đây trong phòng giam 424, Tiểu Thuận cũng bị bọn anh Bình, Hắc Tử trêu chọc quen rồi. Đôi khi mặc dù hơi quá đà một chút, cậu ta cũng chỉ có thể cười khan và hậm hực cho xong. Nhưng kể từ buổi đêm cái hôm mà Hắc Tử bị lộ ra thân phận “điệp báo”, thái độ của Tiểu Thuận đối với Hắc Tử bất giác đã có sự thay đổi trong tiềm thức.

Lúc này đây lại lần nữa bị đối phương làm nhục, cậu ta không thể nhẫn nhịn được nữa, đứng dậy đẩy mạnh Hắc Tử ra: “Mẹ kiếp! Để tao kiểm tra con mẹ mày!”

Hắc Tử không thể nào ngờ được Tiểu Thuận đột nhiên lại ra tay, quá bất ngờ nên bị loạng choạng. Sắc mặt đã chợt thay đổi, hằn học chửi thề một câu, rồi đi đến ôm chặt Tiểu Thuận chuẩn bị ra tay, Tiểu Thuận cũng không sợ hãi, dùng cả chân cả tay quấn chặt lấy Hắc Tử.

“Làm gì thế? Chúng mày dừng tay hết cho tao!” Anh Bình thấy sự việc có vẻ mất đi tầm kiểm soát, bèn ngồi bật dậy hét lên. Tiểu Thuận và Hắc Tử dừng tay, nhưng cả hai vẫn đang túm chặt cổ áo, mặt đỏ gay.

“Muốn làm bừa phải không?” Anh Bình trừng mắt với hai người đó.

“Thừa sức lực thì đi cọ nhà xí cho tao!”

Hắc Tử thấy anh Bình thực sự tức giận, bèn thả Tiểu Thuận ra, giải thích:

“Anh Bình, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, là nó ra tay với em trước.”

“Được rồi, được rồi.” Anh Bình không có tâm trạng nào để phán xét đúng sai giữa hai người này, chỉ bực bội xua tay, “Mày cũng thật là, tao trêu Tiểu Thuận mấy câu, mày cũng chen vào làm gì chứ?”

Hắc Tử không nói gì, gã nuốt nước bọt, tâm trạng vô càng ủ dột. Trong lòng anh Bình, địa vị của gã rõ ràng đã kém xa lúc trước, ngay cả việc xảy ra mâu thuẫn với Tiểu Thuận, thật không ngờ anh Bình cũng chẳng đứng về phía mình.

Tiểu Thuận thấy Hắc Tử bị mắng, trong lòng đương nhiên lại thầm vui mừng sảng khoái. Nhưng cậu ta cũng biết lượng sức mình, không dám quá vênh váo. Chỉ lừ mắt với Hắc Tử một cái, sau đó bèn trèo lên giường mình giả vờ ngủ.

Xảy ra chuyện ồn ào này, anh Bình cũng chẳng có hứng thú để trêu đùa nữa. Ai về giường người nấy, nằm trên giường tẻ nhạt. Chỉ có Hàng Văn Trị ngồi vắt chân, mắt nhìn hướng ra sắc trời đêm bên ngoài cửa sổ, tâm tư khó có thể bình lặng được.

Sáng sớm hôm sau, các phạm nhân sau khi tỉnh dậy ăn bữa sáng, sau đó tập trung trong sân ở trước khu trại giam để tản bộ hoặc chơi thể thao.

Những phạm nhân tối hôm qua được điểm danh thì lại lần lượt được đem đến phòng thăm để gặp bạn bè và người thân thăm nom theo như thời gian đã được quy định từ trước.

Đỗ Minh Cường là người đầu tiên trong phòng giam 424 được bố trí ra gặp người đến thăm. Khi hắn bị đưa đến phòng thăm gặp, người khách đó đã đợi hắn một lúc. Người đó khoảng chừng 30 tuổi, mặt dài góc cạnh, thân hình cao lớn vững chãi, chính là vệ sĩ đắc lực của Đặng Hoa lúc sinh thời – A Hoa.

Quản giáo mở còng tay cho Đỗ Minh Cường, sau đó lui ra bên ngoài phòng thăm gặp.

Đỗ Minh Cường lê xích chân ngồi xuống đối diện với A Hoa, hắn chỉ

trầm mặc nhìn đối phương, không vội lên tiếng.

A Hoa cũng nhìn chằm chằm hắn một lúc, trong ánh mắt không lộ ra quá nhiều tâm trạng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong tầm nhìn của bọn họ, dường như không khí cũng ngừng chuyển động.

Cuối cùng, vẫn là A Hoa phá vỡ sự trầm mặc này.

“Việc mà anh ủy thác cho tôi, tôi đã bố trí xong rồi.” Lúc nói, A Hoa cũng di chuyển tầm nhìn, bắt đầu quan sát một lượt tất cả những thiết bị

ở trong phòng thăm gặp.

“Ồ?” Đỗ Minh Cường vẫn nhìn đối phương, và ngữ khí câu hỏi của hắn rõ ràng hy vọng đối phương nói thêm thông tin tỉ mỉ hơn.

A Hoa nhìn Đỗ Minh Cường một cái, nói tiếp: “Tôi đã liên hệ được bác sĩ tốt nhất, thủ tục xuất ngoại cũng đã làm xong xuôi rồi, tuần sau là có thể xuất phát. Bệnh viện ở bên đó có dịch vụ phục vụ toàn bộ quá trình cho khách VIP, từ khi đón ở máy bay đến nhập viện làm phẫu thuật đều có người phụ trách, tôi còn đặc biệt yêu cầu bố trí thêm một người phiên dịch tiếng Trung.”

Trên mặt Đỗ Minh Cường lộ ra nụ cười khen ngợi: “Tốt lắm.” Nhưng hắn cũng không nói những từ ngữ khách sáo như “cảm ơn”, bởi vì giữa bọn họ chỉ là đang hoàn thành một vụ giao dịch.

A Hoa đương nhiên cũng nắm rất rõ mối quan hệ này, cho nên sau khi nhận được lời khen ngợi của đối phương, anh ta cũng chỉ lạnh lùng hỏi lại một câu: “Bây giờ giữa hai chúng ta đã hết sạch nợ nần rồi chứ?”

Đỗ Minh Cường trả lời: “Đúng vậy”. Ngay sau đó hắn lại cảm nhận được ánh mắt của đối phương, và lần này trong ánh mắt bao hàm cả cảm giác sắc nhọn như muốn châm vào người.

“Cho nên giữa chúng ta cần giải quyết một số vấn đề khác.” A Hoa nói hằn từng tiếng vẻ âm u.

Đỗ Minh Cường đương nhiên biết “một số sự việc khác” là chỉ điều gì: hắn đã dàn dựng nên kịch bản để giết chết Đặng Hoa, đối phương bất luận thế nào cũng đều phải tìm mình để báo thù. Nhưng hắn không hề

phản cảm về điều này, hắn thậm chí rất khen ngợi sự trung thành của A Hoa cho nên mới giao Trịnh Giai cho đối phương để ủy thác – sự thực đã chứng minh đây là một sự lựa chọn rất chính xác. Lúc này đây, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của A Hoa, Đỗ Minh Cường nghiêm túc gật đầu:

“Anh có quyền như vậy, tôi sẽ đợi anh.”

A Hoa cũng gật đầu, giữa hai người chỉ dùng những lời đối thoại đơn giản như vậy để hoàn thành cuộc hẹn sinh tử. Sau đó A Hoa lấy từ trong túi áo khoác một chiếc đĩa CD đặt ở trên bàn, nói với Đỗ Minh Cường:

“Cô ấy nhờ tôi đưa cho anh thứ này.”

Trái tim Đỗ Minh Cường đập “thình thịch”, hắn nheo mắt hỏi ngược lại với vẻ lãnh cảm: “Cô ấy biết tôi ở đây à?”

A Hoa chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của Đỗ Minh Cường, đồng thời lập tức đoán được ngay đối phương đang lo lắng điều gì. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười khẩy khó có thể phát giác ra được, đồng thời nói thật với đối phương: “Cô ấy không biết tình hình của anh, cô ấy vẫn mong muốn sau khi hồi phục thị lực thì có thể gặp được anh.”

Đỗ Minh Cường thở phào, hắn nắm chặt lấy đĩa CD đó ở trong tay, khẽ

vuốt ve.

“Anh đưa cho anh ta thứ gì vậy?” Người quản giáo áp tải Đỗ Minh Cường vẫn đứng ở cửa phòng thăm gặp để giám sát mọi động tĩnh ở

trong phòng, thấy hai người này đưa đồ vật, anh ta bèn đi đến lớn tiếng hỏi.

Đỗ Minh Cường vội vàng tươi cười: “Chỉ là một đĩa CD thôi.”

“Chúng tôi phải kiểm tra nội dung trước, đây là nội quy của trại giam, mong anh hiểu cho.” Quản giáo vừa nói vừa đưa tay về phía Đỗ Minh Cường.

Đỗ Minh Cường bất lực mím môi đưa đĩa CD đó cho quản giáo. A Hoa đã hoàn thành được sứ mệnh của chuyến đi này, thấy quản giáo vừa vặn tiến vào, anh ta cũng chào hỏi lấy lệ, sau đó mặc kệ Đỗ Minh Cường, cứ

thế bỏ đi.

Đỗ Minh Cường thấy A Hoa đã đi xa, hắn chủ động giơ hai tay ra, bày ra thái độ ngoan ngoãn phối hợp để quản giáo còng tay lại.

Quản giáo cười: “Vội gì chứ? Thời gian thăm thân của anh vẫn chưa hết mà.”

Trại giam quy định thời gian thăm thân mỗi lần là nửa giờ đồng hồ, thường thì khi thăm thân cả hai bên đều cảm thấy thời gian này thật quá ngắn ngủi và trôi đi quá nhanh, tình hình thăm thân như A Hoa chưa đến năm phút đã bỏ đi thực sự rất hiếm thấy.

Đỗ Minh Cường cảm thấy hơi bất lực, hắn nhìn quản giáo cười khổ não, nói: “Vậy ý của anh là gì, tôi nhất định phải ngồi ở đây cho đủ thời gian sao?”

“Vẫn còn có người đợi để gặp anh đấy.” Quản giáo nói xong câu này bèn bắt tay sau lưng bước ra khỏi phòng thăm gặp, lát sau có một người đàn ông trung niên mặc thường phục xuất hiện ở cửa, anh gật đầu chào hỏi

người quản giáo, sau đó bước vào phòng, ngồi đối diện với Đỗ Minh Cường.

Đỗ Minh Cường nhìn đối phương mỉm cười, người đó là bạn cũ của hắn, hắn chỉ không ngờ đối phương lại đến ngay sau khi A Hoa rời khỏi đó.

“Cảnh sát La, chào anh.” Đỗ Minh Cường thậm chí chủ động chào hỏi đối phương – đó chính là đội trưởng Đội cảnh sát hình sự tỉnh thành – La Phi, cũng chính là người tận tay bắt hắn giải vào trong nhà tù này.

La Phi thì lại không nhiệt tình giống như Đỗ Minh Cường, anh nói rõ với đối phương trước: “Tôi không phải là đặc biệt đến tìm cậu đâu.”

“Ồ?” Đỗ Minh Cường nhanh chóng hiểu ra ngay, “Vậy thì là anh đi theo A Hoa đến à?”

La Phi gật đầu: “Tôi theo dõi anh ta mấy ngày rồi.”

“Anh ta lại phạm phải việc gì vậy?” Đỗ Minh Cường rướn mày, tỏ ra rất hứng thú.

“Tổ chức bang hội đánh nhau.” La Phi khái quát ngắn gọn một câu.

“Có người muốn nhân đà nuốt chửng Tập đoàn Long Vũ à?” Đỗ Minh Cường suy đoán.

La Phi không nói gì, coi như là mặc nhận.

Đỗ Minh Cường lại lắc đầu khẽ than: “Đúng là có vẻ hơi tham lam rồi, làm không khéo có khi lại khiến mình bị sặc chết.”

La Phi nhìn Đỗ Minh Cường nói vẻ nghiêm túc: “Trong thành phố gần đây đã xảy ra mấy vụ đụng độ, nếu như không khống chế, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn.”

Đỗ Minh Cường chớp mắt nhìn lên trần nhà, hắn mặc dù đang ở trong ngục, nhưng thông tin La Phi cung cấp đủ để hắn bắt đầu triển khai suy ngẫm. Giây lát sau, hắn nói với đội trưởng Đội cảnh sát hình sự: “A Hoa chắc chắn là biết anh đang theo dõi anh ta. Cho dù là có hành động gì, anh ta cũng quyết không để lại chứng cứ gì cho anh đâu.”

La Phi cũng không phủ nhận, anh cười đau khổ, nói: “Đúng vậy, cứ theo dõi mãi thế này, thì rất khó có được điểm đột phá mang tính thực chất, hơn nữa người của chúng tôi cũng chẳng thể lãng phí được, cho nên tôi muốn trước tiên nắm rõ mạng lưới quan hệ của anh ta, để có bước phòng bị nhằm đối phó.”

“Ừm, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.” Đỗ Minh Cường gật đầu, đột nhiên lại nhìn La Phi hỏi: “Vậy thì tại sao anh lại đến tìm tôi?”

Đối phương đã chủ động hỏi, La Phi cũng không tiện vòng vo, nói thẳng vào chủ đề: “Vì cuộn băng ghi âm đó.”

Đỗ Minh Cường biết rất rõ: đó là cuộn băng ghi âm vô cùng quan trọng!

Lúc đó hắn vì muốn làm rõ chân tướng sự việc cái chết của bố đẻ, không sợ hiểm nguy trà trộn vào trong nội bộ của tổ chuyên án 4.18, hơn nữa còn triển khai nghe trộm động thái của phía cảnh sát. Trong khoảng thời gian đó lại xảy ra một việc trắc trở.

A Hoa vì muốn thanh trừ Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng dã tâm ngày càng lớn, giả vờ danh nghĩa của Eumenides để dàn dựng nên một vụ mưu sát. Vụ mưu sát này mặc dù thao tác vô cùng kín kẽ không chút sơ hở nhưng quá trình bàn mưu tính kế lúc đầu lại bị Hàn Hạo lén ghi lại, sau đó Hàn Hạo cũng bị dàn dựng để cho mất mạng, nhưng anh ta lại nghĩ cách để gửi cuộn băng ghi âm này cho người nhà của Mông Phương Lượng, dùng hành động này để phản đòn lại A Hoa. Cảnh sát nhận được báo án lập tức đến nhà Mông Phương Lượng để lấy cuộn băng ghi âm, chỉ có điều thông tin này lại bị Đỗ Minh Cường nghe lén

được, hắn đã tranh trước một bước cướp được cuộn băng ghi âm khiến cảnh sát đành phải trở về tay không. Mà cuộn băng ghi âm đó vừa vặn là chứng cứ có sức mạnh nhất để trừng trị A Hoa!

Thấy La Phi nhắc đến đề tài này, Đỗ Minh Cường bèn nhắm mắt mỉm cười không nói. Đây là đề tài mẫn cảm, khi chưa nắm chắc được tình hình, hắn không tiện nói quá nhiều, nếu không rất có khả năng sẽ kéo mình vào trong.

La Phi biết suy nghĩ của Đỗ Minh Cường. Đối phương không nói gì, anh bèn chủ động công kích vào điểm yếu của đối phương: “Tôi biết người cướp đi cuộn băng ghi âm đó chính là cậu.”

Đỗ Minh Cường bừng mở mắt, dùng ngữ khí vẻ vô tội nói: “Về chuyện này, tôi chưa bao giờ thừa nhận điều gì.”

“Đúng vậy, cậu chưa thừa nhận, nếu như cậu một mực nói là không hề

hay biết, vậy thì tôi cũng chẳng có cách gì cả.” La Phi giơ hai tay ra biểu thị sự bất lực, sau đó lại nói tiếp: “Nhưng lúc trước tôi vẫn cảm thấy kỳ

lạ: trong sự việc này, tại sao cậu lại phải giúp A Hoa? Mối quan hệ giữa hai người, lẽ ra phải ở trạng thái một mất một còn mới phải. Cho đến hôm nay tôi mới biết được đáp án ở trong đó.”

Đỗ Minh Cường vẫn chỉ nhìn đối phương không nói.

“Cậu đã ủy thác Trịnh Giai cho A Hoa, phải vậy không? Và món hàng trao đổi của cậu chính là cuộn băng ghi âm đó, cậu dùng nó để làm điều kiện trao đổi phải không?”

Đỗ Minh Cường mỉm cười. La Phi đã theo dõi A Hoa mấy ngày nay, vậy thì có một số sự việc không thể giấu được đối phương. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn hỏi ngược lại: “Tôi sẽ không trả lời anh bất cứ câu hỏi nào.

Anh hãy nói thẳng luôn đi, bây giờ anh muốn làm gì?”

“Tôi cũng có thể trao đổi với cậu, điều kiện tương tự.” La Phi rướn người về phía trước, muốn thể hiện ra thành ý của mình, “Tôi có thể giúp cậu chăm sóc cô gái đó.”

Đỗ Minh Cường không thể hiện điều gì. La Phi nói tiếp: “A Hoa đúng là một người biết làm tròn trách nhiệm, một số việc anh ta bố trí cho cô gái đó có thể là tôi không thể nào làm được. Nhưng cậu có từng nghĩ đến, A Hoa bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ thù giết chết, hoặc là bị cảnh sát bắt giữ, đến lúc ấy, cô gái đó phải làm sao đây? Cậu lẽ ra cần phải tìm một người có thể chăm sóc cô ấy lâu dài và ổn định chứ.”

Đỗ Minh Cường trầm ngâm giây lát, sau đó hắn đưa ra đáp án của mình:

“Người lâu dài nhất, ổn định nhất, chỉ có chính tôi thôi.”

La Phi ngẩn người, sau đó liền cười khổ não lắc đầu. Anh vốn dĩ rất tự

tin với kết quả của cuộc nói chuyện này, nhưng câu nói này của đối phương lại dập tắt mọi hy vọng của anh. Hơn nữa, anh đã nhìn thấy rõ sự

khác biệt trong tư duy của hai người xuất hiện ở đâu.

Xuất phát điểm cuộc nói chuyện của La Phi chính là: chính bản thân Đỗ

Minh Cường không thể nào có thể chăm sóc được cô gái đó. La Phi cho rằng giả thiết này hợp lý, bởi vì anh đã tống được Đỗ Minh Cường vào trong tù. Nhưng Đỗ Minh Cường rõ ràng không thừa nhận lần thất bại này, hắn tin rằng mình vẫn có thể trở lại được thế giới tự do, trở thành người bạn vững vàng nhất ở bên cạnh cô gái đó.

Sự trái ngược về tư duy này vốn không thể nào có khả năng để điều tiết.

Trong lúc bất đắc dĩ, La Phi đành phải thử thuyết phục đối phương từ

một góc độ khác.

“Thực ra đưa cuộn băng ghi âm cho cảnh sát thì cũng có lợi cho cậu. Cậu biết A Hoa chắc chắn sẽ không tha cho cậu, mà cậu lại ở trong tù, cậu sao có thể đối kháng với anh ta được.”

“Tôi và A Hoa là chuyện giữa hai người chúng tôi, tôi không cần cảnh sát bảo vệ.” Đỗ Minh Cường lạnh lùng từ chối ý tốt của đối phương, sau đó dùng những ngôn từ kín kẽ nói: “Còn về cuộn băng ghi âm mà anh nhắc đến, cho dù nó thực sự đã từng ở trong tay tôi, tôi cũng không để lại bản sao sau khi đã tiến hành cuộc giao dịch trao đổi với A Hoa – đây không phải là phong cách hành xử của tôi.” Đối phương đã nói như vậy rồi, La Phi biết rằng mình không còn cách nào để lay chuyển được. Anh khẽ thở dài đứng dậy rời đi. Nhưng khi bước đến cửa, anh lại quay đầu lại nói: “Nếu như cậu thay đổi ý kiến, có thể nhắn quản giáo chuyển lời lại cho tôi bất cứ lúc nào.”

Đỗ Minh Cường không tiếp lời đối phương.

“Trong bất cứ lúc nào, không được thay đổi kế hoạch mình đã định sẵn bởi lời khuyên nhủ của người khác.” Đây là lời dạy dỗ của thầy giáo với hắn, bao năm nay hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Sau khi La Phi rời đi, người quản giáo đứng đợi ở ngoài cửa lại bước vào phòng. Lúc này đây đã hết thời gian thăm gặp nửa tiếng đồng hồ, quản giáo còng tay Đỗ Minh Cường chuẩn bị áp giải hắn trở về khu trại giam số 4. Khi hai người bước ra khỏi tòa lầu bố trí phòng thăm gặp, bèn nhìn thấy một người quản giáo khác đang áp giải Hàng Văn Trị đứng chờ ở

cửa tòa lầu.

“Anh đến rồi à? Đợi lâu chưa?” Đỗ Minh Cường nhìn Hàng Văn Trị, lên tiếng hỏi.

“Cũng mới thôi.” Hàng Văn Trị mỉm cười chân chất, sau đó hỏi, “Vừa rồi người đến thăm anh có phải là Đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự

không?”

Đỗ Minh Cường trả lời: “Cũng không thể coi là đi thăm,… anh cũng nhìn thấy anh ta à?”

“Ừ, vừa mới bước ra từ đây.” Vị trí của Hàng Văn Trị có thể nhìn thấy được cửa phòng thăm gặp, anh ta chắc chắn là nhìn thấy La Phi rời đi trước, sau đó lại nhìn thấy Đỗ Minh Cường bị áp giải ra, cho nên mới phán đoán như vậy.

“Anh cũng là bị La Phi bắt vào đây à?” Đỗ Minh Cường đoán được ngoài lý do này, hắn không nghĩ ra được bất cứ lý do gì khiến cho Hàng Văn Trị có thể quen biết La Phi.

Hàng Văn Trị ngượng ngùng gật đầu, và lúc này người quản giáo áp giải anh ta đang ở bên cạnh thúc giục: “Được rồi, còn nói chuyện phiếm gì nữa, còn không mau vào đi!”

Hàng Văn Trị không dám nói thêm, ngoan ngoãn đi theo người quản giáo đó. Đỗ Minh Cường cũng không muốn dừng lại, đi theo người quản giáo áp giải mình trở về. Sau khi trở về khu trại giam số 4, lại nhìn thấy những người phạm nhân vẫn đang hoạt động trên quảng trường nhỏ.

Quảng trường này được quây lại từ ba bức tường vây ở phía đông tòa nhà trại giam, diện tích khoảng bảy tám trăm mét vuông. Trung tâm quảng trường có một sân bóng rổ đơn giản, một nhóm phạm nhân đang ở

trong sân tranh cướp một quả bóng rổ đã rất tàn tạ.

Quản giáo dẫn Đỗ Minh Cường vào trong sân, sau khi đóng cổng sân bèn mở còng tay xích chân cho Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường không muốn đi đến sân bóng tranh cướp với bọn họ, bèn tìm một chỗ trống ở

trong góc ngồi xuống, lười biếng hưởng thụ chút ánh sáng ấm áp đầu xuân.

Khoảng hai mươi phút sau, liền nghe thấy tiếng quản giáo gọi tên Tiểu Thuận. Tiểu Thuận vội vàng chạy ra khỏi sân bóng, đến trước mặt người quản giáo. Quản giáo lại còng tay xích chân Tiểu Thuận – đây là quy định đặc biệt của khu trại giam số 4, những tội phạm nghiêm trọng chỉ

cần đi ra khỏi phạm vi không chế của khu trại giam này, trên nguyên tắc đều phải tăng thêm sự kìm kẹp trên người.

Đỗ Minh Cường biết bây giờ đã đến lượt Tiểu Thuận được người thân thăm gặp, điều này cũng có nghĩa là Hàng Văn Trị sẽ nhanh chóng trở về

khu vực trại giam.

Quả nhiên, sau khi Tiểu Thuận bị đưa đi một lúc, bèn nhìn thấy Hàng Văn Trị bị áp giải trở về. Sau khi tháo bỏ hình cụ, Hàng Văn Trị cũng không chui vào đám phạm nhân ở trên sân bóng, anh ta đứng nhìn xung quanh một lúc, nhanh chóng nhìn thấy Đỗ Minh Cường dưới ánh nắng mặt trời, thế là anh ta bèn đi về phía đối phương.

Đỗ Minh Cường dịch chỗ cho Hàng Văn Trị, nhiệt tình nói: “Nào, ngồi đây nghỉ một lát đã. Ngồi đây ánh sáng tốt nhất, còn được xem cuộc đấu bóng rổ miễn phí nữa chứ.”

Hàng Văn Trị ngồi xuống, nhưng anh ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thần sắc u ám.

“Ai đến thăm anh vậy?” Đỗ Minh Cường cố tình muốn gợi chuyện đối phương, hắn biết khi mới vào trong tù thì rất dễ nặng nề trầm uất, đặc biệt là sau khi gặp người thân bạn bè.

Hàng Văn Trị cụp mắt trả lời: “Một người đồng nghiệp của tôi, cũng là người bạn tốt của tôi.”

Đỗ Minh Cường cảm thấy hơi kì lạ: “Sao vậy? Người nhà anh không đến à?”

Hàng Văn Trị trầm mặc giây lát, nói: “Mẹ tôi ốm rồi, trúng gió.” Giọng nói của anh ta khàn khàn.

Đỗ Minh Cường nhìn đối phương, nhất thời không biết nói gì. Hắn có thể đoán được tâm trạng lúc này của đối phương, chắc chắn là tràn ngập sự tự trách và day dứt, lo lắng uất hận nhưng lại không thể nào làm được gì cả.

Hồi lâu sau, chính Hàng Văn Trị lại lên tiếng.

“Năm nay tôi đã 32 tuổi rồi, cổ nhân nói: Tam thập nhi lập. Hi, anh xem tôi lập được cái gì? Bản thân tôi sống khổ sở thì cũng coi như xong, còn liên lụy đến bố mẹ tôi cùng chịu khổ theo… Mẹ tôi từ trước nay vốn đã không được khỏe, lần này bị trúng gió, một nửa nguyên nhân là do lo lắng cho tôi, anh nói xem tôi có còn được coi là một người đàn ông không? Tôi còn có mặt mũi nào để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa chứ?” Hàng Văn Trị càng nói càng kích động, cuối cùng giọng nói nghẹn ngào.

“Anh sai rồi.” Đỗ Minh Cường vỗ vai Hàng Văn Trị trịnh trọng nói,

“Càng là tình hình này thì anh càng phải tiếp tục sống. Như vậy mới có thể coi là đàn ông thực sự.”

Hàng Văn Trị ngẩng đầu nhìn Đỗ Minh Cường, hình như cảm nhận được sức mạnh khích lệ trong câu nói của đối phương.

“Bất luận là phải chịu đựng nỗi đau khổ thế nào, bất luận là tương lai tuyệt vọng ra sao, chúng ta đều phải tiếp tục sống…” Đỗ Minh Cường nhìn vào mắt Hàng Văn Trị, “Tiếp tục sống, vì những người quan tâm chúng ta, càng là vì những người làm tổn thương chúng ta.”

Ánh mắt Hàng Văn Trị hiện lên nỗi băn khoăn, hình như không hiểu được ý tứ trong nửa câu sau của đối phương.

Thế là Đỗ Minh Cường lại giải thích: “Chúng ta sống thêm một ngày, thì những kẻ xấu đó sẽ phải giãy giụa trong tâm trạng bất an, nếu như chúng

ta chết rồi, vậy thì những kẻ đó thực sự được giải thoát, anh có hiểu không?”

Hàng Văn Trị hít thở một hơi thật sâu, lẩm nhẩm: “Đúng vậy, vì những kẻ đã làm tổn thương chúng ta, nhất định phải tiếp tục sống.” Ánh mắt anh ta từ từ nheo lại, thần sắc thê lương, than thân trách phận ban đầu dần dần chuyển hóa thành sự phẫn nộ đầy kiên cường.

Nhiều lúc, phẫn nộ chính là động lực mạnh mẽ nhất để chống đỡ một con người trải qua được tuyệt cảnh.

Thấy tâm trạng tiêu cực của đối phương đã giảm bớt, Đỗ Minh Cường bèn khéo léo chuyển đề tài, hỏi: “Bạn anh mang đến cho anh thứ gì?”

“Toàn là những đồ ăn, và còn có một số đồ dùng hằng ngày.”

“Lúc này vẫn còn có người nhớ đến anh, đó mới là người bạn thực sự, anh có thể có được người bạn như vậy, nửa quãng đời trước cũng không quá thất bại, có phải vậy không?”

Thấy khuôn mặt tươi cười của Đỗ Minh Cường, Hàng Văn Trị cũng cười. Đúng vậy, chỉ cần anh tìm kiếm một cách nghiêm túc, trong cuộc sống luôn có những thứ khiến người ta cảm thấy ấm áp.

“Thực ra tôi lại hy vọng bạn anh có thể đem đến cho anh một cặp kính.”

Đỗ Minh Cường trêu chọc Hàng Văn Trị, nói: “Nếu như anh đeo kính, vậy thì hiệu suất công việc của tổ chúng ta có thể nâng cao được hai, ba lần đấy.”

Hàng Văn Trị vỗ vào đầu mình: “Vừa rồi tâm trạng không được tốt, quên mất thứ này. Ôi, chỉ có thể đợi tuần sau anh ấy đến thì nói.”

Cả hai người trò chuyện phiếm, tạm thời quên đi được hiện thực khiến người ta bị đè nén. Bây giờ mặt trời cũng càng lúc càng lên cao, đã hơn

10 giờ 30 phút sáng, người được thăm gặp cuối cùng của phòng giam 424 – Tiểu Thuận cũng đã bị áp giải trở lại. Cậu ta đi một mình ở trên quảng trường trông có vẻ lững thững không có đích đến cụ thể, nhưng đi mãi đi mãi thì lại đến bên cạnh Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị.

Hai người nhìn thấy Tiểu Thuận nhưng chẳng buồn để ý đến cậu ta, tiếp tục truyện trò.

Tiểu Thuận lại cố tình muốn bắt chuyện với bọn họ: “Anh Cường, anh Trị, các anh ở đây à?”

Hai tiếng gọi anh này khiến cho Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị ngẩn người. Từ buổi tối Đỗ Minh Cường nổi giận, Tiểu Thuận coi như là đã thuần phục, sau này không còn dám gây sự trước mặt hai người, nhưng gọi “anh” thân mật như vậy thì lại là lần đầu tiên, Đỗ Minh Cường không nén được dùng ánh mắt dò xét nhìn đối phương, suy ngẫm xem liệu có phải cậu ta đang suy tính điều gì.

Hàng Văn Trị thì lại lạnh lùng trả lời Tiểu Thuận một câu: “Đừng có gọi tôi là “anh”, tôi nghe không quen.”

“Không quen thì càng phải gọi, mỗi ngày gọi thêm vài lần, nghe mãi nghe mãi thì anh chẳng phải sẽ quen sao?” Tiểu Thuận cười lấy lòng, sau đó cũng không đợi người khác mời, tự ngồi xuống bên cạnh Hàng Văn Trị.

Hàng Văn Trị chau mày hỏi cậu ta: “Có việc gì không?”

“Không có việc gì, vừa rồi người nhà vào thăm đem theo một ít xúc xích lạp xưởng, em muốn mời hai anh nếm trước.”

Đỗ Minh Cường toét miệng cười: “Không phù hợp lắm thì phải? Có đồ

ngon gì cũng cần phải hiếu kính họ trước chứ.”

“Của họ em cũng để phần rồi.” Tiểu Thuận vội nói “Trước đây chẳng phải là có chút hiểu nhầm với anh sao? Bây giờ em xin nhận lỗi, hai anh đừng để bụng. Sau này có việc gì cần đến em, cứ việc sai bảo.” Tiểu Thuận vừa nói, vừa nhìn về phía góc đông nam. Đỗ Minh Cường nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thì lại nhìn thấy anh Bình, A Sơn và Hắc Tử

đang túm tụm ở đó. Đỗ Minh Cường liền hiểu ngay, tên Tiểu Thuận này đúng là rất tinh nhanh, nhìn thấy cục diện trong phòng giam đã thay đổi, hôm qua cậu ta lại mâu thuẫn với Hắc Tử, đây rõ ràng là muốn tìm một ngọn núi vững chãi mới để dựa dẫm vào mà.

Đỗ Minh Cường chả muốn dây vào chuyện này bèn uể oải đứng dậy, nói:

“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi nhúc nhắc tay chân một chút.”

Hàng Văn Trị thấy bộ dạng này cũng định đứng dậy, nhưng lại bị Tiểu Thuận giữ lại: “Ôi, anh Trị, sao anh cũng đi, ít ra cũng có một người ở lại để trò chuyện với em chứ.”

Hàng Văn Trị không nỡ từ chối, đành phải ngồi xuống, Đỗ Minh Cường mỉm cười như thể vui mừng trước tai họa của người khác, đi dạo ra chỗ

khác. Hắn biết Tiểu Thuận này mặc dù rất đê tiện nhưng muốn nói cậu ta thực sự xấu xa thì cũng không đến nỗi. Có cậu ta bầu bạn cùng Hàng Văn Trị thì cũng không đến nỗi, ít ra có thể khiến cuộc sống trong ngục tù của anh ta có thêm chút sắc thái.

Tình hình quả nhiên đúng như Đỗ Minh Cường suy đoán, Hàng Văn Trị

ban đầu rất không muốn tiếp xúc với Tiểu Thuận, dần dần hai người cũng thực sự trò chuyện được với nhau. Cần phải biết rằng Tiểu Thuận trước nay đã quen nịnh bợ phục dịch kẻ có quyền thế, những ngón này sử dụng đối với Hàng Văn Trị thì đương nhiên anh ta khó có thể chống đỡ được.

Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên quả bóng rổ bay đến, vừa vặn đập vào đầu Tiểu Thuận. Tiểu Thuận bị đau, quay người hướng về phía quả bóng đó chửi một câu: “Ai đấy, không có mắt à?”

Nhìn thấy một người bước ra từ trong nhóm người, nhặt quả bóng rổ đã đập vào đầu Tiểu Thuận ở trong tay, đồng thời chép miệng nói: “Ai nói là tao không có mắt chứ? Không có mắt sao có thể ném chuẩn được như

thế?”

Tiểu Thuận nhận ra người đó chính là Hắc Tử, biết ngay là đối phương chắc chắn cố ý. Nhìn thấy bộ dạng cố tình gây hấn đó của Hắc Tử, Tiểu Thuận vô cùng bực tức. Trước đây cậu ta thường xuyên bị đối phương ức hiếp, nhưng sự chênh lệch về địa vị khiến cậu ta dù bị thiệt thòi vẫn phải tươi cười. Bây giờ thì đã khác rồi, cậu ta cảm thấy Hắc Tử đã không còn đủ tư cách để cưỡi lên đầu lên cổ mình nữa.

Tiểu Thuận nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cong môi lên chửi một câu:

“Thằng ngốc!” Mặc dù chỉ là một câu chửi bình thường, nhưng thần thái và ngữ khí của cậu ta lại vừa đạt đến độ bắt bí đối phương, trong thần thái đó lộ ra sự khinh bỉ, rõ ràng là đang dùng ngôn ngữ để sỉ nhục đối phương.

Những phạm nhân quá nhàn rỗi lúc này đều vây đến để xem, thấy Tiểu Thuận chửi hay như vậy, bèn hoan hô reo hò, chỉ mong thiên hạ đại loạn.

Hắc Tử sao có thể chịu đựng được điều này chứ? Lập tức ném mạnh quả

bóng rổ đang cầm trong tay về phía Tiểu Thuận: “Mẹ mày!” Tiểu Thuận né tránh được, quả bóng đó đập vào người Hàng Văn Trị đang đứng bên cạnh. Hàng Văn Trị xem ra cũng không muốn gây chuyện, chỉ chau mày, không nói gì. Tiểu Thuận lại không chịu để yên, chỉ vào Hắc Tử nói: “Có giỏi thì nhằm vào tao đây này, mày ném vào bạn tao làm gì chứ?”

“Bạn à?” Hắc Tử cười khẩy, “Mày cũng biết trèo cành cao đấy chứ nhỉ?”

“Mày thì hiểu cái khỉ gì!” Tiểu Thuận đi về phía Hắc Tử, “Có một số

việc tao chả thèm nói, nếu nói ra, mày có mà khóc nấc lên đấy!”

Lời nói này của Tiểu Thuận đã đâm trúng vào chỗ đau của Hắc Tử, gã lập tức thay đổi sắc mặt: “Mày muốn to mồm phải không?!” Nói rồi, gã giơ tay lên giáng một cú tát thật mạnh vào mặt Tiểu Thuận.

Tiểu Thuận nổi giận điên cuồng lao thẳng vào người Hắc Tử, cả hai người cùng đồng thời ngã xuống. Sau đó bèn túm chặt lấy nhau lăn lộn ở

dưới đất. Sau mấy hồi, Hắc Tử có sức khỏe hơn dần dần chiếm ưu thế, đã đè được Tiểu Thuận xuống, ngồi thẳng lên bụng của đối phương. Bây giờ Tiểu Thuận đã hoàn toàn bị khống chế, nhất thời không thể nào phản ứng lại được.

Hàng Văn Trị nhìn thấy cảnh tượng này, bèn đi lên mấy bước. Nhưng đột nhiên lại bị một người giữ lại, quay đầu lại nhìn chính là Đỗ Minh Cường.

“Anh mặc kệ đi, cứ để bọn chúng đánh nhau.” Đỗ Minh Cường lắc đầu.

Trong đám người ở phía đối diện bọn họ, anh Bình và A Sơn cũng khoanh tay đứng xem vụ ẩu đả. Dù sao đây cũng không phải là phòng giam, có làm to chuyện thì cũng không truy cứu lên đầu bọn họ được.

Lúc này Hắc Tử đã dùng tay bóp cổ Tiểu Thuận, nở nụ cười gớm ghiếc, hỏi: “Mày có phục không? Mẹ mày chứ, còn dám nói linh tinh không?”

Mặt Tiểu Thuận đỏ bừng bừng, nhưng ánh mắt lại chuyển về hướng Hàng Văn Trị, khó nhọc lên tiếng cầu xin: “Anh Trị… giúp em một tay với.”

“Thằng chó, mày tìm nó để giúp đỡ à?” Hắc Tử gần như cười ngất,

“Chúng mày đúng thật là ngưu tầm ngưu, trong mắt người tình xuất Tây Thi, thằng bất lực quý trọng thằng bất lực.”

Trong lúc Hắc Tử đang nói mấy câu so sánh khập khiễng đó thì nhìn thấy một bóng người lao vào giữa cuộc chiến của hai người bọn họ, người đó chẳng nói một câu nào, trực tiếp đạp vào mạng sườn của Hắc

Tử. Hắc Tử bị đá mạnh, sức lực cũng giảm đi nhiều. Tiểu Thuận bèn nhân đà giằng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã, gồng người lên khiến cho đối phương bị ngã nhào xuống đất.

“Hôm nay để cho mọi người nhìn thấy, ai mới là thằng bất lực!” Tiểu Thuận sau khi đứng dậy bèn đạp liền mấy phát vào người Hắc Tử. Hắc Tử nhất thời không có sức để phản kháng, chỉ mơ màng nhìn cái người vừa mới đạp mình một cú, như thể không tin được vào mắt mình nữa.

Người đó chính là Hàng Văn Trị – là người mà gã luôn cho rằng không làm được trò trống gì.

Lúc này đây không chỉ Hắc Tử kinh ngạc, Đỗ Minh Cường cũng cảm thấy rất khó hiểu. Khi Hàng Văn Trị giằng thoát khỏi mình lao về phía Hắc Tử, hắn cứ tưởng đối phương cùng lắm cũng chỉ là bày ra tư thế thể

hiện chút thôi. Thật không ngờ Hàng Văn Trị lại lao đến đá vào chỗ hiểm của Hắc Tử, hình ảnh đầy bạo lực này hoàn toàn khác biệt với hình tượng trước đây của anh ta.

“Tít!” Một tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên giải tán đám người vây quanh, quản giáo trực ban cầm chiếc dùi cui điện tiến vào hiện trường hét lớn: “Làm gì thế!”

Tiểu Thuận vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền né sang một bên, tươi cười nhìn quản giáo nói: “Báo cáo quản giáo: chúng tôi không có việc gì, chỉ đùa nhau thôi!”

Quản giáo nhìn Hắc Tử mặt dính đầy đất đang nằm dưới đất, không nói gì, cầm dùi cui chọc vào Tiểu Thuận một cái. Tiểu Thuận kêu một tiếng thảm thiết, toàn thân cong lại như con tôm.

“Có kiểu đùa thế này sao?” Ánh mắt quản giáo quét một lượt cả đám người, nhanh chóng dừng lại chỗ anh Bình, “Thẩm Kiến Bình, anh nói xem là chuyện gì?!”

“Báo cáo quản giáo, thực sự là không có gì.” Anh Bình cười ha ha lấp liếm, nói: “Chính là đánh bóng quá hăng nên đã xảy ra chút xích mích, bóng vẫn còn đang rơi ở dưới đất, bọn họ đang tranh cướp. Đây đâu phải là đánh bóng rổ nữa, sắp thành bóng bầu dục rồi.”

Hắc Tử lúc này cũng gắng gượng bò dậy, biết điều phụ họa theo: “Báo cáo quản giáo, chúng tôi đang cướp bóng. Tiểu Thuận nó không hiểu quy tắc, ôm bóng mà chạy. Ai chịu được như thế chứ? Tôi nhất định phải cướp lại.”

Quản giáo bán tín bán nghi, nhưng mọi người đều nói như thế, anh ta cũng thấy là thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, bèn thổi một hồi còi dài, nói: “Cho các anh chút ánh nắng, các anh lại gây chuyện. Được rồi, thời gian thư giãn kết thúc, tất cả quay trở lại phòng giam cho tôi!”

Các phạm nhân vang lên những tiếng thở dài và oán thán nhưng không thể không ngoan ngoãn bắt đầu xếp hàng. Đỗ Minh Cường đứng xếp hàng phía sau Hàng Văn Trị, hạ giọng hỏi: “Vừa rồi anh có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì cả.” Hàng Văn Trị quay đầu lại nói thản nhiên,

“Tôi chỉ là đã hiểu rồi: không có lý do gì lại bắt mình phải chịu oan ức cả, ai muốn làm tổn thương tôi, ít nhất thì tôi cũng phải khiến cho anh ta không được thoải mái.”

Đỗ Minh Cường chép miệng, không ngờ những câu nói lúc trước của mình lại khiến cho đối phương thay đổi nhanh chóng như vậy. Hắn nhất thời cũng không biết nên vui mừng hay là lo lắng.

Sau khi mọi người quay trở về phòng giam, Hắc Tử và Tiểu Thuận mặc dù vẫn còn rất bực tức, nhưng có anh Bình trấn áp, cả hai người không dám khinh suất. Hắc Tử vốn tưởng có thể xử lý được Tiểu Thuận, nhưng thật không ngờ Hàng Văn Trị lại giúp Tiểu Thuận, việc này thực sự đã

khiến gã vô cùng bất ngờ, sau này một mình mình phải chống lại hai kẻ

địch, vậy thì chẳng được lợi chút nào. Huống hồ phía sau Hàng Văn Trị

còn có tên Đỗ Minh Cường cao thâm khó đoán nữa chứ. Hắc Tử càng nghĩ càng thấy cảnh tượng tương lai của mình mờ mịt, vô cùng rầu rĩ.

Anh Bình cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với biểu hiện ngày hôm nay của Hàng Văn Trị, mới trở về phòng giam được một lúc, không kìm được nói một câu: “Được đấy, thằng nhóc mày đây cũng có gan đấy!”

Hàng Văn Trị không đáp lời, chỉ nằm yên trên giường mình, không biết đang nghĩ gì. Đỗ Minh Cường ngược lại lại lấy làm lo lắng cho anh ta, qua giọng nói của anh Bình, hắn nhận ra có điều không ổn. Nhưng lại nghĩ thêm, địa vị của Hắc Tử và Tiểu Thuận bây giờ bị tụt dốc, anh Bình cũng không đến nỗi vì sự xung đột giữa hai người này mà làm to chuyện, thế nên cũng cảm thấy yên tâm.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, nhân viên trực ban ở trong trại giam cũng ít hơn, nhà ăn không nấu, thức ăn đều là đã làm sẵn từ hôm qua, đến giờ

cơm thì chia cho từng phòng giam. Sau khi ăn cơm xong, quản giáo bèn phân phát vật phẩm những người thân bạn bè hôm nay đến thăm cho các phạm nhân đó. Những đồ vật này bất luận là thứ gì, tất cả đều phải bị

kiểm tra an toàn hết sức nghiêm ngặt.

Hàng Văn Trị và Tiểu Thuận ở phòng giam 424 nhận được khá nhiều đồ

ăn. Theo như quy định, đương nhiên phải lấy ra một ít để hiếu kính anh Bình, anh Bình chia cho A Sơn, sau đó nói: “Hai đứa chúng mày hôm nay làm cho Hắc Tử bị ngã lộn nhào, dù thế nào cũng phải thể hiện một chút chứ?”

Hàng Văn Trị và Tiểu Thuận chẳng hề muốn chút nào, nhưng biết anh Bình có ý trấn áp sự việc, cũng bắt buộc phải nể mặt đối phương. Thế

nên hai người lại lấy ra đồ ăn ngon để đưa cho Hắc Tử, Hắc Tử cũng coi như là đã giữ lại được sĩ diện, cười ha ha nói mấy câu khách sáo, nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng thì chẳng biết thế nào.

Đỗ Minh Cường chẳng có tâm tư để hưởng thụ đồ ăn của bạn tù. Hắn mong mỏi chiếc đĩa CD mà A Hoa đem đến, không biết bên trong đó là nội dung gì? Tại sao quản giáo mãi không trả đĩa CD lại cho mình chứ?

Hai giờ chiều, sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, quản giáo trực ban lại đến mở cửa phòng giam, chuẩn bị dẫn phạm nhân ra sân để đi bộ và hoạt động thể thao. Mọi người liền xếp hàng đi theo quản giáo lần lượt ra ngoài, đúng lúc này thì có một người quản giáo gọi: “Đỗ Minh Cường ra khỏi hàng!”

Đỗ Minh Cường bước ra khỏi hàng.

Sau khi đợi các phạm nhân đều đã bước ra khỏi khu trại giam, quản giáo đi đến trước mặt Đỗ Minh Cường, nhét vào tay hắn một chiếc đĩa CD:

“Này, đây là đồ của anh.”

Đỗ Minh Cường cúi người: “Cảm ơn quản giáo.”

Quản giáo hình như chưa xong việc, trên tay trái anh ta cũng còn cầm một chiếc hộp giấy: “Cả thứ này anh cũng cầm đi, đây là đồ mà đội trưởng La của đội Cảnh sát hình sự tặng cho anh.”

La Phi? Đỗ Minh Cường hơi ngạc nhiên, hắn nhận lấy chiếc hộp xem, nhìn tiêu đề ở vỏ ngoài có thể đoán được bên trong chắc là một chiếc đầu đĩa CD mới tinh.

Đỗ Minh Cường hiểu được tâm ý của La Phi, nhất thời thật không ngờ

còn hơi cảm động.

Quản giáo đứng bên cạnh quan sát phản ứng của Đỗ Minh Cường, tâm trạng mà đối phương thể hiện ra khiến cho anh ta rất hài lòng, thế là anh ta bèn gật đầu, lại nói thêm: “Đội trưởng La nhờ tôi chuyển lời cho anh:

rốt cuộc ai càng có khả năng trở thành bạn của anh, hy vọng anh nghĩ

cho kỹ.”

Đỗ Minh Cường trầm mặc giây lát, trả lời: “Tôi hiểu.”

“Hiểu thì tốt.” Quản giáo xua tay, “Anh cũng ra ngoài đi.”

Đỗ Minh Cường quay người bước ra bên ngoài phòng giam, vừa đi vừa nôn nóng mở hộp đĩa CD ra. Hắn đặt đĩa CD vào trong máy, sau khi đeo tai nghe bèn ấn nút play.

Trong khoảnh khắc Đỗ Minh Cường bước ra khỏi tòa lầu trại giam, ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mặt hắn, đồng thời tiếng nhạc giống như âm thanh của thiên nhiên cũng phát ra từ trong tai nghe.

Đỗ Minh Cường nảy sinh thứ cảm giác sung sướng như được bay lượn, hắn ngây ngất ngước nhìn bầu trời, bước từng bước vào khoảng ánh nắng ấm áp đó. Xung quanh hắn, tất cả mọi việc, tất cả mọi người dường như đều không tồn tại nữa, trong thế giới của hắn chỉ còn lại ánh nắng mặt trời và âm nhạc.

Hắn đang chìm đắm trong thế giới đó, hạnh phúc rạng ngời như một bông hoa giữa cơn mưa xuân. Khi bản nhạc đó dần dần cũng đến lúc kết thúc, hắn lưu luyến ấn nút stop.

Hắn không biết trong chiếc đĩa CD đó có tất cả mấy bản nhạc, nhưng bất luận lúc này hắn tham lam nhường nào, hắn cũng không nỡ nghe một lần hết toàn bộ nội dung trong chiếc đĩa. Như vậy thì thật là quá xa xỉ! Chỉ

riêng một bản nhạc này, hắn cảm thấy mình ít nhất cãng phải tận hưởng tỉ mỉ trong vòng ba ngày!

Đó là ba ngày tuyệt diệu nhường nào nhỉ!

“Anh đang làm gì vậy?” Câu nói chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ

của Đỗ Minh Cường, hắn dõi theo tiếng nói, bèn nhìn thấy Hàng Văn Trị

không biết đã đến trước mặt mình từ lúc nào.

“Đây là quà của tôi.” Đỗ Minh Cường đung đưa máy CD ở trong tay,

“Hãy thông cảm, tôi không thể chia sẻ với anh được, bởi vì món quà này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tôi.”

Hàng Văn Trị rõ ràng là chẳng có chút hứng thú nào đối với món đồ

trong tay Đỗ Minh Cường. Anh ta kéo cánh tay đối phương, hạ giọng nói: “Bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn nói với anh chút việc.”

“Sao vậy?” Đỗ Minh Cường nhận thấy được thần thái kỳ lạ của đối phương, hắn vừa cất chiếc máy CD, vừa kéo tâm trạng bay xa lơ lửng của mình trở về thế giới hiện thực.

“Hãy tìm một nơi vắng vẻ rồi nói sau.” Hàng Văn Trị nhìn khắp sân một lượt, sau đó đi về một góc ngược sáng vắng vẻ.

Đỗ Minh Cường đi theo Hàng Văn Trị. Sau khi đến góc tường, hai người dừng lại, Đỗ Minh Cường nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy băn khoăn.

“Tôi nghĩ rồi.” Hàng Văn Trị nói bằng giọng rất kiên định, “Tôi phải ra ngoài!”

“Cái gì?” Đỗ Minh Cường chau mày, không hiểu rõ ý đối phương.

“Tôi phải ra ngoài!” Hàng Văn Trị nói lại lần nữa, sợ đối phương không hiểu rõ ý của mình, sau khi ngừng lại một lát, anh ta nói thẳng luôn, “Tôi muốn vượt ngục!”

“Anh đang nói linh tinh gì thế?” Đỗ Minh Cường lộ ra nét mặt không thể

nào tin nổi, ánh mắt hắn nhanh chóng quét một lượt xung quanh, sau khi

tin chắc không có ai để ý đến bọn họ, hắn hạ giọng nói, “Anh điên rồi à?”

“Tôi không điên…” Thái độ của Hàng Văn Trị vô cùng nghiêm túc, “…

tôi bắt buộc phải ra ngoài. Mẹ tôi bị trúng gió, trong nhà lại không còn tích lũy, vốn không còn tiền để cho mẹ tôi chữa bệnh. Nếu như tôi không ra ngoài, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy bà nữa.”

Đỗ Minh Cường bất lực đảo mắt, nhắc nhở đối phương: “Anh có ra ngoài thì tương tự cũng không thể nào gặp được bà! Chỉ cần anh vừa vượt ngục, lập tức sẽ có nhóm cảnh sát theo dõi sát sao tất cả những mối quan hệ của anh. Anh còn hy vọng có thể gặp được mẹ anh sao? Đừng nằm mơ nữa! Chỉ cần anh dám liên hệ với người nhà, chắc chắn sẽ bị

cảnh sát bắt trở lại!”

Hàng Văn Trị lắc đầu, nói: “Tôi không ngốc như thế đâu, sau khi tôi ra ngoài, đương nhiên sẽ không liên hệ với người nhà. Nhưng tôi sẽ nghĩ

cách để cho người phụ nữ đó trả tiền lại cho bố mẹ tôi, chỉ cần đạt được mục đích này, tôi có chết cũng đáng.”

“Khiến cho người phụ nữ đó trả tiền?” Đỗ Minh Cường nhìn Hàng Văn Trị, “Anh có thể có cách gì chứ?”

Hàng Văn Trị do dự một lát, nói: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra… nhưng chắc chắn sẽ có cách. Tôi ngay cả đến tính mạng cũng chẳng cần nữa, tôi không tin tôi không trị nổi một con tiện nhân!”

Đỗ Minh Cường trợn trừng mắt, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Hồi lâu sau, hắn cười khổ não: “Anh thực sự điên rồi…”

“Tôi không điên!” Hàng Văn Trị giơ tay ra nắm lấy cánh tay đối phương, thần sắc hơi kích động, “Chính là anh nói cho tôi biết: không thể tha cho những người đã làm hại mình. Chính anh đã khơi lên sự phẫn nộ của tôi, tôi trào dâng mong muốn được báo thù. Bây giờ anh lại nói tôi điên rồi,

lẽ nào những lời nói đó của anh vốn không phải là suy nghĩ thực sự của anh sao?!”

“Đúng vậy, chúng ta không nên tha cho những kẻ xấu đó, chúng ta phải báo thù. Nhưng báo thù không phải được hoàn thành dựa vào sự phẫn nộ

và kích động…” Đỗ Minh Cường giơ tay chạm nhẹ vào đầu và tim Hàng Văn Trị, “Báo thù cần phải dựa vào trí tuệ và sự nhẫn nại, anh có hiểu không?”

Hàng Văn Trị trầm mặc, anh ta hình như đã bình tĩnh hơn một chút, sau đó anh ta hỏi: “Vậy thì theo anh, tôi cần phải làm thế nào?”

“Ngoan ngoãn thực thi hình phạt, biểu hiện thật tốt, để được giảm hình phạt. Sau đó nhờ bạn của anh tìm giúp anh một luật sư giỏi, thu thập chứng cứ người phụ nữ đó đã chiếm đoạt tài sản của gia đình anh, nếu như có thể chứng minh tài sản của đó vốn thuộc về anh, vậy thì tội danh bắt cóc và tống tiền có thể được phá bỏ.”

Hàng Văn Trị “chậc” một tiếng vẻ thất vọng: “Giảm hình phạt? Có giảm thế nào thì cũng phải ngồi ở đây hơn mười năm, đến lúc đó thì đã quá muộn rồi! Lật lại vụ án thì càng không nghĩ đến nữa, nếu như có thể có chứng cứ, tôi đâu đến nỗi bị đưa vào chốn này chứ?”

Đỗ Minh Cường biết lời đối phương nói là sự thực, hắn cũng không có cách nào để phản bác được.

Giây lát sau, Hàng Văn Trị lại hỏi: “Anh còn có kiến nghị gì không?”

Đỗ Minh Cường lắc đầu.

Hàng Văn Trị bèn nói đầy kiên định: “Vậy thì tôi chỉ có thể vượt ngục thôi!”

Đỗ Minh Cường không nói gì nữa, hắn trở tay nắm lấy cánh tay Hàng Văn Trị, kéo anh ta từ góc tường âm u ra ngoài.

Hàng Văn Trị giật mình: “Anh làm gì thế?”

“Anh nhìn đằng kia kìa.” Đỗ Minh Cường giơ tay ra chỉ về phía bắc,

“Nói cho tôi biết đó là gì?”

Ai chẳng nhìn thấy rõ, đó là chòi canh cao sừng sững. Người cảnh sát vũ

trang được trang bị đầy súng đạn đang đứng ở đó, nòng súng âm u đang toát ra ánh sáng lạnh dưới ánh nắng mặt trời.

Thấy Hàng Văn Trị không lên tiếng, Đỗ Minh Cường bèn cười khẩy nói tiếp: “Chòi canh như thế này được bố trí ở từng góc trại giam, tất cả mọi hành động của phạm nhân đều hiện ra dưới con mắt họ. Anh thử chạy mà xem? Lính gác muốn bắn chết anh thì còn dễ hơn là bắn chết một con lợn.”

Hàng Văn Trị hít thở một hơi thật sâu, nhưng niềm khao khát trong ánh mắt vẫn không hề bị dập tắt.

Đỗ Minh Cường lùi một bước, nói: “Cho dù anh có phép ẩn thân, có thể

né tránh được tai mắt của lính gác, vậy thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Muốn chạy thoát đến thế giới tự do, anh còn phải đối diện với bức tường vây của trại giam cao hai tầng và đầy những mạng lưới điện bố trí dày đặc ở

trên tường, muốn trèo qua được vốn là điều không thể. Đương nhiên, anh có thể chạy về hướng phía nam, nếu như anh có thể thông qua được cửa kiểm tra an ninh bằng kiểm chứng dấu vân tay, anh có thể tiến vào khu vực văn phòng làm việc ở sân trước, nhưng tôi phải nói cho anh biết, ở

đó không chỉ khắp nơi đều là cảnh sát trại giam, hơn nữa ở từng góc đều bố trí máy quay camera giám sát, điểm tận cùng ở phía nam của trại giam còn có một cánh cổng sắt lớn được canh phòng nghiêm ngặt, người và xe ra vào đều bị vệ binh kiểm tra. Đừng nói là một người sống sờ sờ

to đùng, cho dù là một con chuột cũng đừng mong lẩn trốn ra khỏi đó.”

Từng câu nói của Đỗ Minh Cường đều giống như chậu nước lạnh, hết lần này đến lần khác hất vào sự kích động thiếu thực tế trong lòng Hàng Văn Trị. Cuối cùng hắn dùng một câu để tổng kết: “Đây là trại giam được canh giữ cẩn mật nhất toàn tỉnh, gần hai mươi năm nay chưa bao giờ xảy ra trường hợp vượt ngục thành công, anh dựa vào cái gì mà muốn thoát ra khỏi chốn này được chứ? Không phải tôi coi thường anh, anh vốn ngay cả khu vực trại giam số 4 cũng không chạy thoát nổi!”

Lần này Hàng Văn Trị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng:

“Tôi biết rất khó, cho nên tôi hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi, chúng ta cùng trốn ra ngoài.”

Đỗ Minh Cường lập tức ngắt lời đối phương: “Tại sao tôi lại phải chạy trốn cùng với anh? Tôi chẳng qua cũng chỉ là phạm nhân bị giam năm năm, nếu biểu hiện tốt có khi chỉ hai, ba năm là có thể được ra ngoài rồi, tôi tại sao lại phải mạo hiểm có khả năng bị bắn chết để cùng anh làm một việc hoang đường như vậy chứ?”

Hàng Văn Trị không biết nói gì, anh ta nhìn Đỗ Minh Cường, rầu rầu nói: “Tôi cứ tưởng anh sẽ giúp tôi…”

“Giúp anh? Tôi thấy tôi đã giúp anh quá nhiều rồi!” Đỗ Minh Cường cười khổ não, “Giúp anh nghĩ ra được suy nghĩ hoang đường như thế

này!”

Mặc dù đối phương đã từ chối thẳng thừng, nhưng Hàng Văn Trị vẫn không cam tâm, sau khi lưỡng lự giây lát, anh ta lại nói nhỏ: “Thực ra tôi đã nghĩ ra một số cách…”

“Vậy thì anh đừng có nói với tôi, tôi sẽ đi tố giác anh đấy!” Câu nói này của Đỗ Minh Cường đã thực sự chặn đứng câu nói của Hàng Văn Trị, sau đó hắn quay người, đi một mạch rời khỏi đó.

Hàng Văn Trị một mình đứng ở một góc trên quảng trường vừa cô độc vừa bất lực. Giây lát sau, anh ta ngước đầu nhìn bức tường bao quanh cao sừng sững đó, những viên đá to bản và lưới điện đã chặn đứng lối đi ra được thế giới tự do. Cho dù là ánh nắng đầu xuân đang chiếu rọi, cũng chỉ có thể toát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng.

Trong mấy ngày sau đó, Hàng Văn Trị không nhắc đến đề tài tương tự

với Đỗ Minh Cường nữa. Lúc rảnh rỗi, anh ta thường ngẩn người một mình, nhưng trạng thái hoàn toàn khác biệt với lúc vừa mới vào trong ngục. Thần sắc đờ đẫn mơ màng và bất lực không được ai giúp đỡ đã biến mất trên gương mặt anh ta, trong ánh mắt anh ta bắt đầu lấp lánh thứ ánh sáng không nắm bắt được, như thể luôn giấu giếm rất nhiều tâm sự của mình.

Đỗ Minh Cường đương nhiên có thể nhìn thấy được những sự thay đổi xảy đến với Hàng Văn Trị, nhưng hắn vẫn luôn giữ thái độ không thèm hỏi han. Trên thực tế, Hàng Văn Trị có thể nảy sinh ra suy nghĩ vượt ngục, Đỗ Minh Cường nghĩ kỹ lại, cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, rất nhiều phạm nhân bị tội nặng lúc vừa mới vào ngục đều có sự vọng tưởng như vậy, thế nhưng thời gian sẽ dùng một thứ sức mạnh chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ mài mòn bọn họ, đến cuối cùng trong tim họ chỉ còn lại một vết chai cứng chắc. Thế là những đốm lửa rực cháy đó sẽ mất đi dũng khí của niềm khao khát, bị hủy diệt trong hiện thực tàn khốc và trở

nên bình tĩnh.

Thời gian là người thầy tốt nhất, Đỗ Minh Cường cảm thấy mình không cần phải nói thêm điều gì với đối phương. Khi Hàng Văn Trị đang ảo tưởng, hắn cũng rất thích được yên tĩnh, một mình chìm đắm vào trong thế giới âm nhạc diệu kỳ.

Tiểu Thuận thì lại có ý muốn tiếp cận với Hàng Văn Trị. Nguyên nhân có lẽ chỉ cần dùng một câu nói xa xưa là có thể giải thích được: kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Kể từ khi liên thủ đánh Hắc Tử ở trên sân bóng rổ, Tiểu Thuận đương nhiên đã coi Hàng Văn Trị là người bạn đồng

minh thân thiết nhất của mình, thường xuyên bắt chuyện với đối phương, thái độ rất ân cần.

Hàng Văn Trị vốn dĩ chẳng có chút thiện cảm nào với Tiểu Thuận, bây giờ trong lòng lại đang cất giấu bí mật, càng không muốn đối phương lại gần. Nhưng mọi người đều ở trong một phòng giam, đối phương luôn tươi cười niềm nở, anh ta cũng không tiện nổi nóng. Có lúc Đỗ Minh Cường nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi ứng phó của anh ta, không nén được cười thầm, nghĩ bụng: cứ để cho tên Tiểu Thuận này gây náo loạn với anh đi, nếu không ngày nào anh cũng suy nghĩ linh tinh, không khéo lại tẩu hỏa nhập ma thật.

Anh Bình cũng chú ý thấy Tiểu Thuận có khuynh hướng lôi kéo Hàng Văn Trị. Nghĩ đến vị trí của hai người này ở trong phòng giam đều không cao, y cũng không để tâm đến việc này. Trong phòng giam này, anh Bình chỉ e ngại duy nhất một mình Đỗ Minh Cường, chỉ cần tên này không gây ra chuyện, những người khác cũng chẳng gây ra được động tĩnh gì lớn cả.

Đương nhiên có một người rất không vui, người này chính là Hắc Tử.

Hôm đó dưới ánh mắt của bao nhiêu người, gã bị Tiểu Thuận và Hàng Văn Trị đánh ngã, mất hết cả sĩ diện. Với tính cách của gã, sự việc này chắc chắn phải nghĩ cách để gỡ lại thế trận! Hàng Văn Trị có Đỗ Minh Cường bảo vệ, Hắc Tử không dám đụng tới, gã chỉ có thể nhằm vào Tiểu Thuận – thằng ôn này dựa vào đâu mà dám vênh váo với mình? Bất luận thế nào cũng phải trị cho nó một trận đến phục thì thôi.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, trên bề mặt có vẻ rất bình lặng, nhưng dòng chảy ngầm ở dưới lại cuồn cuộn không ngơi nghỉ. Thoắt cái đã lại đến ngày cuối tuần, hôm nay Hàng Văn Trị lại có người đến thăm. Sau khi trở về phòng giam, nét mặt của anh ta trông có vẻ hơi hưng phấn.

“Ôi, anh Trị, bạn của anh đem đến thứ gì rất tốt cho anh phải không?”

Tiểu Thuận ghé đến hỏi.

“Đúng là một thứ rất tốt…” Hàng Văn Trị cố tình nói vòng vo, “Nhưng thứ tốt này chỉ có tác dụng với tôi, còn với cậu thì lại chẳng có ý nghĩa gì.”

Tiểu Thuận gãi đầu, không nghĩ ra được rốt cuộc đối phương đang nói đến thứ gì. Nhưng nỗi băn khoăn của cậu ta nhanh chóng có được đáp án: sau bữa trưa, quản giáo phát cho những phạm nhân liên quan các đồ

vật được người nhà đem đến đã được kiểm tra, Hàng Văn Trị ngoài một đống đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, còn có được hai chiếc hộp nhỏ giống y hệt nhau.

Hàng Văn Trị mở một chiếc hộp ra, lôi ra được một cặp kính đeo lên mắt. Kể từ sau hôm vừa mới vào ngục làm vỡ mắt kính, Hàng Văn Trị

luôn sống trong trạng thái lờ mờ không rõ nét. Mặc dù độ cận thị của anh ta cũng không cao lắm, nhưng vẫn gây ra rất nhiều điều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

“Ồ, lại đeo vào rồi à?” Hắc Tử lúc lắc đầu bình phẩm, “Thế này mới ra dáng chứ, lại khôi phục cảm giác người có văn hóa rồi đấy.”

Tiểu Thuận liếc xéo Hắc Tử một cái, nói: “Anh Trị cho dù không đeo kính, khí chất đó cũng khác với người thường.”

Hắc Tử nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Đồ nịnh bợ… gặp được bố đẻ

rồi nhỉ?”

Tiểu Thuận nghiêng cổ, đang định tranh cãi với Hắc Tử, liền nghe thấy anh Bình mở miệng nói: “Sao lại đem đến những hai cái? Còn muốn để

dành một cái để tự sát à?”

“Mắt kính là thứ rất dễ hỏng, để sơ cua.” Hàng Văn Trị vừa nói vừa mở

một hộp còn lại, cầm lấy kính ở bên trong ra xem, thấy là không có vấn đề gì mới cất đi, đặt ở dưới gối của mình.

“Thứ mà mọi người đều không dùng được, đem đến nhiều thế làm gì?”

Anh Bình lại bĩu môi nói. Hàng Văn Trị nhận ra ý tứ trong câu nói, vội vàng mỉm cười đưa mấy thứ đồ ăn mà bạn anh ta đem đến cho anh Bình.

Anh Bình đương nhiên không chút khách khí, thu nhận ngay, đồng thời phân phát cho những người khác một ít, mọi người đều vô cùng hoan hỉ, ai nấy đều hưởng thụ “phúc lợi”, bầu không khí không mấy vui vẻ lúc trước đã tiêu tan. Đỗ Minh Cường không mấy hào hứng đối với món xúc xích được chia, hắn để đồ ăn ngon ở đầu giường, tiếp tục nghe nhạc của hắn.

Hàng Văn Trị sau khi đeo kính trở lại, không chỉ thuận tiện nhiều trong cuộc sống hàng ngày, cũng nâng cao hiệu suất làm việc của anh ta. Anh ta vốn đã có ưu thế trong việc đo vẽ, bây giờ thị lực được khôi phục, việc làm túi giấy đương nhiên là càng tăng tốc hơn. Hàng Văn Trị vốn là người thật thà trượng nghĩa, sau khi hoàn thành xong lượng công việc của mình không bỏ đi, mà tiếp tục ở lại để giúp đỡ những người khác.

Hành động này của anh ta đã gây được thiện cảm tốt, ngay cả Hắc Tử

cũng rất hài lòng, dần dần thay đổi thái độ.

Bởi vì mỗi ngày đều có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc trước giờ quy định, phòng giam 424 cũng được quản giáo quản lý đội khen ngợi. Chỉ

riêng điều này, anh Bình cũng phải nể mặt Hàng Văn Trị vài phần.

Không chỉ như vậy, thậm chí lớp trưởng “Bánh màn thầu” – cũng không truy cứu thói quen cắn bút chì của Hàng Văn Trị nữa. Trong trại giam, chỉ cần mọi người hoàn thành nhiệm vụ lao động một cách xuất sắc, tâm trạng của quản giáo cũng tốt; tâm trạng của quản giáo tốt, đương nhiên mọi người cũng có thể được thoải mái hơn. Đây chính là đạo lý cơ bản nhất, cho dù là người có tính cách hống hách ngang ngược như “Bánh màn thầu” cũng hiểu rất rõ.

Thoắt cái lại gần đến cuối tuần, ngày hôm nay mọi người vẫn đến xưởng sản xuất bắt đầu một ngày làm việc giống như thường lệ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người vừa ngồi yên vị, bèn nghe thấy quản giáo Hoàng phụ

trách sản xuất đứng ở trước cửa gian xưởng thét một tiếng: “Phòng giam 424, điều hai người ra để xếp hàng hóa!”

Những túi giấy mà các phạm nhân sản xuất được mỗi ngày sau khi được đóng gói, bèn được cất ở trong nhà xưởng ở cạnh nhà vệ sinh, khi sắp đến cuối tuần, phía công xưởng sẽ phái một chiếc xe chở hàng đến để

chở thành phẩm tích lũy trong một tuần đi. Theo như quy định, xe của bên ngoài không được phép tiến vào trong khu vực sản xuất tập trung phạm nhân, chỉ có thể chờ đợi ở trong khu vực văn phòng khi vừa mới tiến vào cổng lớn của trại giam. Cho nên cần phải dùng sức người để vận chuyển hàng từ trong nhà xưởng sản xuất ra chiếc xe chở hàng ở cách đó mấy trăm mét. Công việc này đương nhiên phải để cho phạm nhân làm, đồng thời suy xét đến sự an toàn, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể phái hai phạm nhân, hai người này sẽ phải làm việc hết cả một buổi chiều, cường độ công việc lại lớn, đây là một “nhiệm vụ nặng nề”. Thông thường công việc này đều do các phòng giam luân lưu gánh vác, tuần này vừa vặn đến lượt phòng giam 424.

“Hắc Tử, Tiểu Thuận. Hai đứa chúng mày đi đi chứ.” Anh Bình hất cằm nói, đã là “nhiệm vụ nặng nề”, đương nhiên phải sai hai đứa có vị trí thấp nhất ở trong phòng giam, đây là quy định bất di bất dịch trong trại giam.

Lúc trước Hắc Tử là “tiểu đội trưởng” trên danh nghĩa của phòng giam 424, lần này chỉ đích danh sai đi làm người vận chuyển, nhất thời trên phương diện tâm lý không tiếp nhận nổi: công việc nặng nhọc cũng chỉ

là thứ yếu, mấu chốt là bị mất hết sĩ diện trong cả khu trại giam này.

Nhưng anh Bình đã lên tiếng, hắn lại không dám công khai trái ý, chỉ có thể cau mày nhăn trán mượn cớ: “Đêm hôm qua em ngủ bị trẹo cổ, cho nên vai và lưng không gồng sức được.” Trong lúc nói vẫn còn cố tình vươn cổ cứng ngắc ra, làm ra vẻ như thật.

Tiểu Thuận lập tức khinh bỉ vạch trần chiêu trò của Hắc Tử: “Cứ giả vờ

đi, vừa rồi trong nhà ăn lúc nhìn thấy mùi cơm, cổ vươn ra còn dài hơn cả cổ rùa! Bây giờ thì lại trẹo cổ rồi à?!”

Anh Bình cũng thừa biết, ngay lập tức liền sa sầm mặt, đang định nói mấy câu để trấn áp tâm cơ của Hắc Tử, thì lại nghe thấy Đỗ Minh Cường chủ động lên tiếng: “Được rồi, Hắc Tử không đi được, vậy thì để tôi đi.”

Anh Bình liếc xéo, tuy không muốn đối chọi với Đỗ Minh Cường, nhưng lời mình nói ra nếu dễ dàng thay đổi thì e là ảnh hưởng đến uy tín, bèn hằn giọng hỏi vặn lại: “Có liên quan gì đến mày vậy?”

“Tôi chỉ là muốn ra ngoài để hít thở không khí, cả ngày ngồi ở công xưởng, bí bách chết đi được!” Đỗ Minh Cường cười hi ha trả lời. Lời hắn nói là thực, hơn nữa vất vả mệt nhọc chẳng là gì đối với hắn, ngược lại lại có thể nhân cơ hội để luyện tập sức khỏe co dãn gân cốt.

Anh Bình do dự giây lát, đột nhiên nghĩ đến Hắc Tử và Tiểu Thuận vốn đã bất hòa, nếu như để hai đứa chúng nó đi cùng nhau, không khéo lại gây ra chuyện phiền phức. Sau khi suy nghĩ đến việc này, anh Bình bèn vui vẻ đồng ý, gật đầu nói: “Được rồi, vậy thì mày và Tiểu Thuận đi.”

Không ngờ Hàng Văn Trị lúc này cũng đứng dậy, chủ động yêu cầu:

“Anh Bình, tôi cũng đi, để Tiểu Thuận nghỉ một lát.”

Lần này anh Bình chẳng buồn nghĩ ngợi, trừng mắt lên: “Mày muốn làm loạn gì thế? Mày đi chuyển đồ, nhiệm vụ sản xuất của phòng giam thì ai sẽ phụ trách hoàn thành?”

Đỗ Minh Cường biết được tâm tư của Hàng Văn Trị, đối phương muốn nghĩ cách để được ở riêng với mình. Thế là hắn mỉm cười, phụ họa cùng với anh Bình: “Anh ra ngoài làm gì chứ? Bộ dạng anh thế này, chưa kịp chuyển ra bên ngoài khu trại giam thì đã toi rồi!”

Trong câu nói của Đỗ Minh Cường chứa đầy ẩn ý, người khác không cảm nhận ra điều gì, nhưng Hàng Văn Trị thì lại nghe ra rất rõ. Anh ta biết đối phương vẫn không buồn để tâm đến việc mình đưa ra ý định

vượt ngục, mặc dù rất thất vọng, nhưng anh ta cũng chỉ có thể hậm hực ngồi trở lại vị trí.

Tiểu Thuận rất mong Hàng Văn Trị có thể đi thay cho mình, nhưng thấy tình hình như vậy, lập tức lên tiếng nói những câu rất hay ho: “Anh Trị, loại công việc nặng nhọc này sao có thể để anh động tay động chân chứ?

Để em và anh Cường đi là được, mọi người đều không sợ mệt nhọc, không làm cái việc bẩn thỉu giả vờ mượn cớ để lười biếng.” Tiểu Thuận vừa nói, vừa hào hứng đứng dậy, tiện thể liếc mắt lườm Hắc Tử. Màn biểu diễn này của cậu ta là để nâng cao bản thân mình, lại rất kịp thời chọc ngoáy khiến cho Hắc Tử ê mặt. Hắc Tử trong lòng bốc hỏa, nhưng cũng tự thấy mình đuối lý, đành phải tạm thời nhẫn nhịn.

Anh Bình hiểu thấu rõ sự việc, y bực bội xì một tiếng mắng mỏ: “Đừng có nhiều lời, đi mau!”

Tiểu Thuận không dám huênh hoang đắc ý, ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà xưởng. Đỗ Minh Cường điềm nhiên đi theo sau cậu ta, như thể tất cả

những cuộc tranh cãi đều chả liên quan gì đến mình. Hắc Tử nheo mắt nhìn theo bóng lưng Tiểu Thuận, nghĩ thầm: bất luận thế nào, ông mày đây cũng đã thoát khỏi chuyến khổ sai này. Thằng nhóc mày cũng chỉ

được nói ngoài miệng, đợi ông mày có được cơ hội thì sẽ từ từ xử lý mày!

Ở phía lớp trưởng “Bánh màn thầu” đã đặt hai chiếc xe đẩy để vận chuyển hàng đến cửa nhà xưởng. Nhiệm vụ đầu tiên mà Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường cần phải hoàn thành chính là bê từng thùng giấy đã được đóng gói sẵn từ nhà xưởng ra đến chiếc xe đẩy để ở cửa nhà xưởng.

Những thùng giấy để các túi giấy ở bên trong đều được ép rất chặt, trọng lượng mỗi thùng giấy phải nặng đến mấy chục cân. Hai người hoàn toàn phải vận chuyển bằng tay, Đỗ Minh Cường thì không nhằm nhò gì, còn Tiểu Thuận vô cùng nặng nhọc. Bởi vì cứ phải đi đi lại trước mặt Hắc Tử, Tiểu Thuận không muốn bị mất mặt, đành phải nghiến chặt răng,

mỗi lần chất được một chiếc thùng giấy lên trên xe đẩy, bèn nghiến răng há miệng đứng ở bên ngoài cửa nhà xưởng để thở dốc, than thở.

Cuối cùng cũng chất đầy chiếc xe đẩy đó, sau đó hai người bèn đẩy chiếc xe chở hàng ra khu vực văn phòng của trại giam. Đỗ Minh Cường chủ

động đứng trước cán đẩy của xe, hai tay giơ ra, một mình giữ chặt cả

chiếc xe đẩy. Tiểu Thuận thấy bộ dạng của đối phương như vậy, rất vui vì được nhàn rỗi, chỉ đứng bên cạnh gá tay vào thùng hàng trên xe, gần như không mất chút sức lực nào. Có một vị quản giáo trẻ bước tới, vừa dẫn đường cho hai người vừa có tác dụng quản lý giám sát. Thế là một đoàn ba người cùng chậm rãi đi theo chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ rời khỏi nhà xưởng cải tạo, hướng về phía bên ngoài khu vực trại giam.

Phía bên ngoài khu vực trại giam số 4 là một nông trường rộng lớn, có khá đông những phạm nhân của các khu trại giam khác đang làm việc cần mẫn trên nông trường. Tầm nhìn ở đây rất rộng rãi, không hề bị cản trở, nhất cử nhất động của mỗi người đều bị lính gác ở trên chòi canh nhìn thấy rõ.

Trên thực tế, trại giam số 1 của thành phố A từ ngoài vào trong có thể

chia thành ba khu vực. Sát với cổng chính của trại giam là khu vực văn phòng làm việc, tập trung các văn phòng của các cán bộ quản lý trại giam và hỗ trợ hậu cần. Phía sau khu vực văn phòng chính là khu trại giam giam giữ các phạm nhân. Nhưng khu trại giam này lại phân thành hai phần. Khu trại giam số 1, 2, 3 thì đều giam giữ những phạm nhân hình phạt nhẹ từ mười năm trở xuống, ba khu trại giam này ghép thành một mảng, là khu vực có diện tích rộng nhất ở trong cả trại giam. Những tội phạm hình phạt nhẹ chủ yếu là làm những công việc ngoài trời, khu vực mà mấy người Đỗ Minh Cường đang đi qua là khu vực này.

Khu trại giam số 4 bởi vì đang giam giữ các tội phạm hình phạt nặng từ

mười năm trở lên, cho nên bị bố trí ở nơi sâu nhất trong trại giam. Khu vực này diện tích không lớn, nhưng lại là nơi được phòng bị nghiêm ngặt nhất trong cả trại giam. Lao động cải tạo của phạm nhân cũng bắt buộc

phải ở trong phòng, để bảo đảm những phần tử nguy hiểm này luôn luôn bị theo dõi giám sát bởi các máy quay camera. Khu vực nông trường ở

phía bên ngoài khu trại giam của bọn họ có thể được coi là một “khu vực trung gian”, cho dù tội phạm hình phạt nặng may mắn thoát khỏi được khu trại giam số 4, hắn muốn đi xuyên qua khu nông trường thoáng đãng rộng rãi này, chắc chắn sẽ bị lính gác ở trên chòi canh phát hiện ra.

Ba người đi bộ xuyên qua khu vực đồng ruộng. Lúc này đây đang là mùa xuân ấm áp, có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang theo mùi hương thơm tươi mới của đồng ruộng. Đỗ Minh Cường kể từ khi vào ngục rất ít khi rời khỏi khu trại giam số 4 giống như chiếc lồng cũi đó, bây giờ có cơ

hội để được hít thở bầu không khí trong lành và co dãn xương cốt, không tránh khỏi thầm cảm thấy ngây ngất. Hắn tham lam hít thở dồn dập, bên tai hình như lại vang lên những tiếng nhạc kỳ diệu du dương.

Cảm giác sung sướng luôn ngắn ngủi. Đỗ Minh Cường cảm thấy mình mới đi được có mấy bước đã xuyên qua cả nông trường, khi tòa lầu văn phòng uy nghiêm của trại giam xuất hiện trước mắt hắn, cơn gió xuân và tiếng nhạc cùng biến mất tăm mất dạng.

Nói một cách chính xác, đây là một khu quần thể các tòa lầu, mười mấy tòa kiến trúc san sát nhau, cắt đứt sợi dây liên lạc giữa khu trại giam và cổng chính trại giam. Điều đặc biệt là, những tòa kiến trúc này nhìn từ

bên ngoài đều không phải là hình vuông thông thường, phía bên ngoài của mỗi tòa kiến trúc đều được tạo thành từ rất nhiều mảng nghiêng, có cái thì sáu mảng, có cái tám mảng, có cái thì còn nhiều hơn nữa. Khi những tòa kiến trúc này xếp san sát nhau, giữa các tòa kiến trúc đều có một lối đi chật hẹp tạo thành một mê cung vòng vèo. Nghe nói thiết kế

của những lối đi này ban đầu đã được cao nhân chỉ điểm, phù hợp với nguyên lý trận đồ bát quái trong truyền thuyết. Nếu người nào không hiểu rõ được điều kỳ diệu ở đây, sau khi tiến vào quần thể tòa lầu này, mới đi được mấy bước đã hoàn toàn mất phương hướng. Anh sẽ không biết cần phải đi về hướng nào, cũng không biết lối vào của từng tòa lầu nằm ở đâu. Nếu như anh cứ cắm đầu đi bừa, cuối cùng một là quay trở

lại khu vực nông trường của trại giam, hai là đi đến trước một cánh cổng sắt lớn có cảnh sát vũ trang canh giữ nghiêm ngặt, trở thành con cua trong rọ hết sức bi thảm.

Đỗ Minh Cường đứng ở dưới sân quần thể các tòa nhà, ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu thẳng xuống khoảng giữa nhỏ hẹp, khiến cho hắn cảm thấy hơi hoa mày chóng mặt. Chính trong lúc này, bên tai hắn cũng vang lên tiếng hét nghiêm nghị của quản giáo: “Nhìn cái gì thế?! Cúi đầu xuống!” Đỗ Minh Cường biết đây là quy định đối với phạm nhân khi tiến vào trong khu lầu văn phòng: bắt buộc phải cúi đầu bước đi, nghiêm cấm việc nhìn ngó xung quanh. Thế là hắn ngoan ngoãn cúi đầu xuống theo đúng yêu cầu của quản giao. Tiểu Thuận ở bên cạnh đương nhiên cũng không dám vi phạm, hai người đẩy xe, khóe mắt liếc nhìn quản giáo, đi sát theo bước chân của đối phương quành đi vòng vèo vào trong khu quần thể tòa lầu.

Suốt cả dọc đường không biết rẽ bao nhiêu lượt, trong quá trình đó cũng thường thấy các nhân viên làm việc ở trong các khu trại giam khác, lên tiếng chào hỏi với người quản giáo dẫn đường. Trong quá trình này, Đỗ

Minh Cường và Tiểu Thuận vẫn luôn giữ thái độ hết sức thận trọng.

Bọn họ đều hiểu rất rõ, đây không chỉ là khu vực tập trung nhiều quản giáo nhất trại giam, hơn nữa từng ngóc ngách đều có mạng lưới giám sát nghiêm ngặt, không thể nào khinh suất được.

Năm sáu phút sau, đột nhiên phía trước mắt sáng rực, có cảm giác như

mọi thứ chợt bừng sáng rộng rãi khoáng đạt. Đỗ Minh Cường giật mình, đoán là đã bước ra khỏi khu tòa nhà văn phòng rồi. Đúng lúc đó, người quản giáo lại lên tiếng: “Được rồi, ngẩng đầu lên đi.”

Đỗ Minh Cường ngước mắt nhìn xung quanh, nhận ra khu tòa lầu văn phòng quả nhiên đã ở phía sau mình. Nhìn từ đằng trước, cửa chính và cửa sổ của những tòa lầu đó đều rất sáng, không hề có chút cảm giác đè nén ức chế quái dị giống như khi nhìn từ trong trại giam. Đỗ Minh

Cường không khỏi thầm khen ngợi sự tinh tế tài hoa của người thiết kế, chỉ dùng thiết kế hai mặt trước sau của khu tòa lầu mà đã thể hiện ra được hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Khoảng cách giữa khu tòa lầu văn phòng và cổng chính trại giam là năm mươi mét. Trong khoảng không này, ngoài mấy cây xanh, chủ yếu dùng làm bãi đỗ xe. Chiếc xe tải chở hàng của phía công xưởng đã dừng ở chỗ

cách cửa ra khu tòa lầu không xa, một người đàn ông trung niên đang dựa vào thùng xe hút thuốc lá, trông có vẻ như là tài xế.

“Các anh mau chóng qua đó chất hàng lên đi. Yêu cầu cụ thể thì cần phải nghe theo sự bố trí của sư phụ Thiệu.” Quản giáo vừa dặn dò vừa vẫy tay với người đàn ông đang hút thuốc đó, đó chính là “sư phụ Thiệu” mà anh ta vừa nhắc tới.

Sư phụ Thiệu dập điếu thuốc, đi đến cuối xe tháo nắp chắn ra. Ông ta khoảng ngoài 50 tuổi, cơ thể vẫn rất rắn rỏi, nhưng trên khuôn mặt đen sì đầy những vết nhăn nhúm, chắc là đã trải qua quá nhiều sự gian nan vất cả trong cuộc đời.

“Sư phụ, chú nói xem cần phải như thế nào?” Đỗ Minh Cường đẩy chiếc xe đẩy tới, chủ động hỏi.

Sư phụ Thiệu không trả lời ngay, ông nhảy lên thùng xe, sau đó lạnh lùng nói một câu: “Các anh đưa thùng giấy lên cho tôi là được, tôi tự

xếp.”

“Hai người chúng cháu đưa, một mình chú xếp sao?” Đỗ Minh Cường truy hỏi một câu, cảm thấy hơi khó hiểu: sự bố trí như này rõ ràng không hợp lý.

Sư phụ đáp một tiếng: “Đúng thế.”, sau đó cũng không giải thích, ở trên xe bày ra sẵn tư thế đón hàng. Xem ra ông là một người không thích nói nhiều.

Đỗ Minh Cường bèn bê một thùng giấy ở trên xe đẩy đưa cho sư phụ

Thiệu, để cho đối phương không mất nhiều sức lực, hắn cố ý giơ cao thùng giấy ở trên vai. Như vậy thì sư phụ Thiệu không cần bỏ nhiều sức lực mà đã có thể đón được chiếc thùng rồi, sau đó đi mấy bước chuyển hộp giấy đó vào phía sâu nhất ở trong thùng xe.

Tiểu Thuận đứng bên cạnh cũng bắt đầu làm việc, cậu ta không đủ sức, không thể nào nâng thùng giấy lên trên vai được, Đỗ Minh Cường bèn đón lấy thùng giấy và giúp cậu ta hoàn thành công việc này. Thế là giữa ba người nhanh chóng hình thành nên sự phân công một cách rất tự

nhiên. Tiểu Thuận phụ trách bê thùng từ xe đẩy đi đến xe tải, Đỗ Minh Cường giơ cao thùng giấy, còn sư phụ Thiệu thì phụ trách xếp hàng ở

trên thùng xe. Ban đầu ba người làm việc vẫn rất nhịp nhàng, nhưng khi các thùng giấy xếp ở trong thùng xe càng lúc càng dâng cao, lượng công việc của sư phụ Thiệu cũng càng lúc càng nhiều, ông dần dần bắt đầu không theo kịp tiết tấu của hai người nữa.

Đỗ Minh Cường thấy động tác chất thùng giấy lên cao của sư phụ Thiệu ngày càng vất vả, thế là hắn cũng nhảy lên thùng xe, nói với sư phụ

Thiệu: “Sư phụ, chú xuống dưới để nhận thùng hàng đi, việc ở bên trên để cháu làm cho.”

Sư phụ Thiệu “ừm” một tiếng, nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ kinh ngạc.

“Cháu trẻ, có sức khỏe hơn!” Đỗ Minh Cường vừa nói, vừa vỗ vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Sư phụ Thiệu nhìn Đỗ Minh Cường một lượt, lộ ra ánh mắt không được yên tâm.

“Cần phải xếp như thế nào, có những yêu cầu gì, chú cứ nói rõ là được!”

Đỗ Cường nhìn lại đối phương, vừa tự tin vừa chân thành.

Sư phụ Thiệu cuối cùng cũng lên tiếng: “Trước tiên hãy xếp sát vào phía trong cùng thùng xe, xếp bốn chồng, nhất định phải xếp ngay ngắn.”

“Được rồi!” Đỗ Minh Cường đáp lời, cúi lưng đón lấy một thùng từ tay Tiểu Thuận ở dưới xe, tiếp đến làm theo yêu cầu xếp thùng hàng của sư

phụ Thiệu, xếp vào phía sâu bên trong. Lúc này, thùng hàng đã xếp đến chồng thứ tư, nhưng khi Đỗ Minh Cường chất hàng vẫn nhẹ như không, điều này một là nhờ vào chiều cao của hắn, hai là cũng chứng thực hắn đúng là có một cơ thể cường tráng.

Sư phụ Thiệu nhìn thấy bộ dạng khỏe khoắn nhanh nhẹn của đối phương, trên khuôn mặt nghi hoặc cuối cùng cũng lộ ra sự khen ngợi. Đúng lúc Đỗ Minh Cường cũng chạy lại phía ông, mỉm cười hỏi: “Thế nào? Cháu làm việc này cũng được đấy chứ?”

“Chú xuống đi, việc ở trên này cứ giao cho cháu.” Đỗ Minh Cường lại một lần nữa đề nghị. Lần này sư phụ Thiệu không do dự, ông nhảy xuống xe, thay thế vị trí của Đỗ Minh Cường lúc trước, thế là ba người lại khôi phục lại trạng thái vận chuyển lúc đầu, và sau lần điều chỉnh này, năng lực của mỗi người đều được phát huy ở mức độ tối đa, tốc độ tổng thể đương nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ mới hơn mười phút, toàn bộ

số hàng ở trên chiếc xe đẩy đã được chuyển hết lên xe tải.

Hiệu quả công việc như vậy khiến cho người quản giáo đứng bên cạnh cảm thấy hơi bất ngờ, anh ta bước đến nói: “Ồ, công việc hôm nay làm nhanh đấy chứ nhỉ?”

Sư phụ Thiệu nhìn Đỗ Minh Cường nói: “Cậu chàng này khá lắm.”

Quản giáo đã nhiều lần tiếp xúc với sư phụ Thiệu, biết rằng người đàn ông này thường ngày rất kiệm lời, câu nói đơn giản này có thể coi là lời khen ngợi rất lớn đối với Đỗ Minh Cường rồi. Phạm nhân mà mình quản lý thể hiện tốt, quản giáo đương nhiên cũng nở mày nở mặt, nhưng nhu cầu công việc khiến anh ta không được thể hiện tâm trạng hài lòng ra

ngoài mặt. Ngược lại, anh ta còn thể hiện ra nét mặt nghiêm nghị, gọi Đỗ

Minh Cường: “Còn không xuống đi à? Nhanh chóng chuyển chuyến thứ

hai đi, làm xong sớm thì về sớm!”

Đỗ Minh Cường khẽ khàng nhảy xuống dưới đất, nắm lấy xe đẩy, gọi Tiểu Thuận: “Đi thôi.”

Tiểu Thuận há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không tiện lên tiếng.

Thấy Đỗ Minh Cường đi nhanh thoăn thoắt, cậu ta cũng đành phải cuống cuồng đi theo, một tay cũng giả vờ đặt lên chiếc xe đẩy, nhưng chẳng bỏ

chút sức lực nào.

Vẫn là người quản giáo dẫn đường, một đoàn ba người đi xuyên qua khu quần thể tòa lầu văn phòng và nông trường lao động, rồi lại quay trở lại xưởng sản xuất của khu trại giam số 4. Chiếc xe đẩy không vào được trong công xưởng, người quản giáo lại đứng ở ngoài cửa đợi, Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận đi vào phòng để đồ bắt đầu công việc vận chuyển chuyến thứ hai.

Phòng để đồ nằm sâu nhất ở trong nhà xưởng, hai người bắt buộc phải đi qua khu làm việc ở trong nhà xưởng, Hắc Tử nhìn thấy bọn họ quay về, bèn dừng tay lại, giễu cợt Tiểu Thuận, nói: “Ôi, có mệt không nhỉ?”

Tiểu Thuận cũng không nói, vuốt mồ hôi trên trán, khi đi qua Tiểu Thuận bèn hất mạnh từng giọt mồ hôi mặn giống như mưa vào người Hắc Tử.

“Mẹ kiếp!” Hắc Tử chửi, “Phụt thứ nước khỉ gì đấy? Cao trào rồi à?”

Các phạm nhân ở xung quang cười ồ, Tiểu Thuận sa sầm mặt, bực bội bước nhanh vào trong phòng chất đồ. Đến khi Đỗ Minh Cường đi tới, thấy cậu ta không làm việc, chỉ đứng chống nạnh, bộ dạng vô cùng bực bội.

Đỗ Minh Cường cười hi hi, khuyên nhủ: “Tức giận với gã làm gì chứ?

Mau chuyển hàng đi.”

“Mẹ nó chứ, nó coi tôi là thằng ngốc chắc.” Tiểu Thuận tức giận nhìn về

phía bên ngoài nhưng như thể muốn dùng ánh mắt khoét hai lỗ trên người Hắc Tử vậy. Giây lát sau, cậu ta quay sang nhìn Đỗ Minh Cường, ánh mắt lại trở nên hơi bất lực, nói: “Anh có thể đừng có tích cực như

vậy được không? Làm gì có ai làm việc giống như anh chứ.”

“Tôi làm thêm một chút cũng chẳng sao, tôi thích thế.” Đỗ Minh Cường vừa nói vừa vung vẩy cánh tay, “Ôi, bao nhiêu ngày rồi chưa vận động, cánh tay sắp rỉ ra rồi!”

“Anh ngốc à?” Tiểu Thuận trừng mắt, nóng lòng muốn nhồi nhét đạo lý của mình cho đối phương, “Anh có làm nhanh thì cũng không được nghỉ.

Những thùng hàng đó nếu như chuyển xong sớm, chúng ta lại vẫn phải quay về để dán túi giấy, đến lúc đó chẳng phải là để cho bọn Hắc Tử

cười nhạo sao? Anh nhìn thấy trước đây những đứa chuyển thùng hàng, đứa nào mà chẳng làm lề rà lề rề cho đến tận lúc tan ca buổi tối chứ?”

Đỗ Minh Cường đã hiểu ý của Tiểu Thuận, làm nhiều việc hơn thì cũng chấp nhận, đối phương kiêng kị nhất e là bị mất mặt trước mặt Hắc Tử.

Hắn bèn cười nói: “Được, vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ làm chậm rãi một chút.”

Tiểu Thuận chau mày khổ não kêu than: “Bây giờ thì không chậm được nữa rồi, mắt của quản giáo tinh lắm. Vừa rồi lẽ ra anh không nên nhảy lên xe để tranh việc, ôi, anh đúng là không giống với mọi người.”

“Ồ?” Đỗ Minh Cường thấy hào hứng, hỏi ngược lại, “Vậy thì theo cách nói của cậu, cần phải làm thế nào?”

“Nếu có thể trốn thì phải trốn, cho dù là quản giáo có bảo anh lên xe xếp hàng, anh cũng phải giả vờ không biết làm, rồi xếp thùng hàng lộn xộn, vậy thì cái người tên sư phụ Thiệu đó đương nhiên sẽ không bảo anh xếp

nữa. Đây cũng chẳng phải là suy nghĩ của riêng tôi, trước đây mọi người cũng đều làm như vậy.”

Đỗ Minh Cường cười thất thanh, hắn nhớ lại ánh mắt không tin tưởng của sư phụ Thiệu lúc trước, lúc này đây cuối cùng đã hiểu rõ.

Tiểu Thuận lại nói tiếp: “Bây giờ anh có giả vờ cũng không được nữa rồi, ai bảo vừa rồi anh làm mau lẹ thế chứ? Ôi, muốn lười biếng một chút cũng không được nữa, ở cùng một tổ với anh đúng là xui xẻo.”

Thấy Tiểu Thuận ủ rũ như vậy, Đỗ Minh Cường cũng cảm thấy hơi ái ngại. Hắn nghĩ một lát, nói: “Được rồi, cậu đừng rầu rĩ nữa, lát nữa tôi sẽ

có cách để cho cậu được nghỉ ngơi.”

Mắt Tiểu Thuận rực sáng: “Thật chứ?”

Đỗ Minh Cường gật đầu: “Nhưng đợi lát nữa khi chúng ta làm việc vẫn cần phải tích cực giống như lúc trước, không được lề mề, nếu không thì không nghỉ được đâu.”

Tiểu Thuận thấy thần sắc của đối phương không có vẻ như đang lừa gạt mình, bèn đáp một tiếng: “Được!”

“Vậy thì bắt đầu làm việc thôi.” Đỗ Minh Cường vừa nói vừa bê một thùng giấy, Tiểu Thuận cũng lập tức làm theo, hai người dồn toàn bộ sức lực tập trung vào công việc.

Chất thùng giấy đầy chiếc xe đẩy cần hơn hai mươi phút, thời gian đi trên đường mất hơn mười phút. Khi một đoàn ba người lại một lần nữa tiến vào bãi đỗ xe ở phía trước khu quần thể tòa lầu văn phòng, sư phụ

Thiệu đã đứng ở bên cạnh thùng xe đợi bọn họ gần một giờ đồng hồ.

“Mau xếp thùng hàng lên xe.” Quản giáo thúc giục, “Đừng để sư phụ đợi các anh mãi.”

Tiểu Thuận nghiến răng nghiến lợi như thể đã mệt mỏi rã rời.

Sư phụ Thiệu nhìn thấy hai người Đỗ Minh Cường bận rộn không được nghỉ ngơi thì lại có phần hơi ái ngại. Ông đề nghị: “Hay là nghỉ một lát trước? Tốc độ hôm nay cũng khá được, không vội.”

“Bọn họ không cần nghỉ.” Quản giáo lập tức từ chối, “Làm xong sớm về

sớm vẫn còn phải làm việc khác nữa.”

Tiểu Thuận bày ra khuôn mặt đau khổ, nhưng lại không dám nói gì, đành dùng ánh mắt nhìn về phía Đỗ Minh Cường, trong lòng không tránh khỏi oán thán đối phương. Đỗ Minh Cường giả vờ không nhìn thấy, nhảy lên thùng xe, lên tiếng: “Chuyển hàng nào!”

Tiểu Thuận nhớ đến lời dặn dò của Đỗ Minh Cường lúc trước, bèn cắn chặt răng cố gắng. May mà việc vận chuyển giữa ba người, cường độ của cậu ta được coi là thấp nhất. Mặc dù nhiệm vụ của Đỗ Minh Cường nặng nhất, nhưng động tác của hắn vẫn luôn khỏe mạnh rắn rỏi như ban đầu, như thể nguồn sinh lực dồi dào mãi không vơi cạn. Ba người phối hợp rất ăn ý, không lâu sau, số thùng hàng ở trên xe đẩy đã chỉ còn một nửa.

“Chàng trai à, sau khi xếp hết số hàng lên xe, thì nghỉ ngơi một lát nhé”, khi chuyển thùng hàng sư phụ Thiệu nhìn thấy trán Đỗ Minh Cường cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bèn đưa ra đề nghị.

“Sau khi xếp xong thì không nghỉ ngơi được đâu.” Đỗ Minh Cường vừa hạ giọng nói, vừa liếc mắt về phía người quản giáo đang đứng hút thuốc ở gần đó, sau đó hắn lại quay đầu, cố ý nói thật to hỏi ngược lại sư phụ

Thiệu: “Sư phụ, chú có mệt không, có cần nghỉ một lát không?”

Sư phụ Thiệu thoáng ngẩn người, lập tức hiểu ra, vội vàng lớn tiếng đáp lời: “Ôi, ôi, không được rồi, phải nghỉ một lúc thôi. Thể lực của tôi không thể nào so bì được với thanh niên các cậu.” Quản giáo nghe thấy

cuộc đối thoại này, anh ta ném mẩu thuốc xuống đất rồi giẫm lên, sau đó xua tay về phía phạm nhân của mình, nói: “Được rồi, hai người các anh cũng nghỉ theo một lát đi.”

Tiểu Thuận hoan hô một tiếng, đặt mông ngồi xuống chiếc xe đẩy, dựa người vào số thùng hàng còn lại trên xe, bộ dạng như thể đang nằm trên ghế sofa. Đỗ Minh Cường thì nhảy xuống khỏi thùng xe, gật đầu với sư

phụ Thiệu, nói đầy chân thành: “Cảm ơn chú.”

Sư phụ Thiệu lôi ra hộp thuốc, giơ về phía Đỗ Minh Cường: “Hút một điếu nhé?”

Đỗ Minh Cường xua tay, cười nói: “Cháu không biết hút.”

Sư phụ Thiệu bèn châm thuốc, ông hít thở một hơi thật sâu rồi lại từ từ

nhả ra, sau đó hỏi Đỗ Minh Cường: “Chàng trai, cậu vào đây vì vụ án gì vậy?”

Đỗ Minh Cường do dự giây lát sau đó trả lời rất chung chung: “Cháu không có con đường khác để đi… bởi vì có một số việc cháu bắt buộc cần phải làm.”

Sư phụ Thiệu không truy hỏi thêm, ông nheo mắt nhìn Đỗ Minh Cường:

“Tôi tin cậu là bất đắc dĩ, cậu không giống với những người phạm nhân khác… cậu không phải là người xấu.”

Đỗ Minh Cường cười tự trào: “Đã phải vào khu trại giam số 4 rồi, còn không phải là người xấu sao?”

Sư phụ Thiệu lại đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, sau đó chậm rãi nói: “Ở trong tù không chắc chắn đều là người xấu, như thể người xấu cũng chưa chắc đều ở trong tù vậy.”

Đỗ Minh Cường hơi xúc động, nhưng hắn giấu kín tâm trạng của mình, chỉ trầm mặc nhìn mạng lưới điện ở trên bức tường cao ở phía xa.

“Bất luận thế nào, cậu làm việc đúng là rất nhanh nhẹn hoạt bát.” Sư phụ

Thiệu chuyển đề tài, ông giơ tay vỗ vào vai Đỗ Minh Cường, “Tôi sẽ nói với quản giáo, sau này việc xếp hàng lên xe sẽ để cho cậu làm giúp tôi, thế nào, cậu có bằng lòng không?”

Đỗ Minh Cường trả lời mau lẹ: “Không vấn đề.”

Sư phụ Thiệu gật đầu hài lòng, lại nói: “Nhưng lần sau cậu đừng làm nhanh như vậy nữa. Ở đây là nhà tù, làm nhiều cũng chẳng nhận được tiền công làm thêm giờ.”

Đỗ Minh Cường bật cười: “Sư phụ Thiệu, lúc cháu vừa gặp chú, cứ

tưởng chú không thích nói, thật không ngờ cũng trò chuyện rôm rả đấy chứ.”

Sư phụ Thiệu “ha” một tiếng: “Có tác dụng thì mới nói, không có tác dụng thì nói làm gì? Trước đây những phạm nhân đến giúp tôi xếp thùng hàng, toàn làm cho tôi bực bội, còn trò chuyện gì với họ chứ? Thà là tiết kiệm sức lực để làm việc còn hơn.”

Hai người chuyện trò qua lại, mặc dù thân phận không giống nhau nhưng nói chuyện lại rất ăn ý. Bất giác, thời gian hút một điếu thuốc cũng đã hết, sư phụ Thiệu giẫm đầu thuốc, vỗ vai hỏi Đỗ Minh Cường: “Thế nào, làm việc tiếp chứ?”

Đỗ Minh Cường nói “được”, sau đó gọi Tiểu Thuận. Tiểu Thuận cũng biết thời gian nghỉ không thể quá dài, nếu không, để quản giáo đợi lâu thì chẳng hay chút nào cả. Thế là cậu ta cũng nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chiếc xe đẩy. Bất luận thế nào, sau lần nghỉ ngơi này, gân cốt mệt mỏi cũng đã được thả lỏng ra nhiều.

Khi quay trở lại làm việc, giữa ba người cũng dần dần càng ăn ý hơn.

Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường khi quay trở lại khu trại giam để chuyển thùng hàng luôn có biểu hiện rất tích cực để gây được ấn tượng tốt trước mặt người quản giáo. Khi xếp hàng lên xe, sư phụ Thiệu (thì) lại khéo léo đưa ra lời đề nghị nghỉ ngơi rất thích hợp, để cho hai người không đến nỗi quá mệt mỏi. Trong tiết tấu vừa phải không nhanh cũng không chậm, đến khoảng 5 giờ chiều thì vừa vặn chất đầy hết một xe tải chở

hàng.

Sư phụ Thiệu tạm biệt mọi người, chui vào buồng lái của xe tải và lái ra ngoài cổng trại giam. Khi đến trước cổng trại giam, có người lính gác đi đến tiến hành kiểm tra cả chiếc xe, sau đó mới mở cánh cổng điện tử.

Tiểu Thuận đẩy chiếc xe đẩy liên tục quay đầu trở lại, nhân lúc cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, tham lam nhìn ra thế giới bên ngoài.

“Nhìn cái gì thế?” Quản giáo mắng mỏ, “Đó là nơi mà cậu có thể nhìn à?”

Tiểu Thuận vội vàng rụt cổ lại, đồng thời giơ tay lên như thể phát biểu:

“Báo cáo quản giáo, tôi phát hiện ra một kẽ hở về an toàn!”

“Ồ?” Quản giáo dừng bước, “Cậu nói xem, có kẽ hở ở đâu?”

Tiểu Thuận nói: “Chiếc xe tải chở hàng vừa rồi chính là nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, nếu như có phạm nhân thông đồng với sư phụ lái xe, trốn ở

trong các thùng hàng ở trên xe, vậy chẳng phải là có thể lẩn ra ngoài trại giam được sao?”

Quản giáo nheo mắt, lạnh lùng nhìn Tiểu Thuận: “Cậu cũng nghĩ ra lắm trò thật đấy! Muốn vượt ngục có phải không?”

Tiểu Thuận mặt khổ não đáng thương, biện giải cho mình: “Tôi làm gì có cái gan đó chứ? Nếu tôi thực sự có suy nghĩ đó thì sẽ không nói ra

đâu.”

Quản giáo chỉ là cố tình muốn dọa Tiểu Thuận một chút, thấy đối phương giả vờ ngoan ngoãn, bèn cười nói: “Cậu thì hiểu cái khỉ gì. Ở

cánh cổng lắp máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại đấy, tất cả các xe ra vào đều phải đi qua, đừng nói là một con người, cho dù là một con chuột cũng đừng mong ra ngoài được.”

“Máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại?” Tiểu Thuận không hiểu được ý nghĩa của mấy từ này, chớp mắt hỏi: “Có thể nhìn xuyên thấu được à?”

“Cũng gần như thế.” Quản giáo chẳng muốn mất công nói nhiều với cậu ta, chỉ giải thích qua loa: “Chỉ cần cậu là một người sống, thì có thể đo được ra.”

Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh nghe hiểu rõ. Mục đích chính của máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại là đo đạc nhiệt độ phân bố trong môi trường, bởi vì nhiệt độ cơ thể người thường cao hơn nhiệt độ môi trường, cho nên nếu như trong xe ẩn nấp một người sống, trên màn hình của máy đo nhiệt chiếu tia hồng ngoại sẽ hiện ra nguồn phát nhiệt hình người. Có thiết bị như vậy, các phạm nhân muốn lẩn trốn ở trong các chiếc xe ra vào để vượt ngục thì còn khó hơn lên trời.

Tiểu Thuận lại quay đầu nhìn về phía chiếc cổng trại giam, không biết đang suy ngẫm điều gì. Chính trong lúc này, di động của quản giáo chợt vang lên, sau khi rút điện thoại ra xem cuộc gọi đến, lập tức ấn nút nghe, nói vào trong máy: “Alô, đội trưởng Trương à?”

Phía đầu dây bên kia rõ ràng là người phụ trách của khu trại giam số 4

Trương Hải Phong. Người quản giáo trẻ sau khi nghe đối phương nói mấy câu, sắc mặt chợt trở nên nghiêm nghị, anh ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Thuận, ánh mắt rất sắc bén.

Khoảng hai, ba phút sau, quản giáo tắt máy, sau đó bước từng bước về

phía Tiểu Thuận.

“Quản giáo. Đội trưởng… đội trưởng Trương có chỉ thị gì à?” Tiểu Thuận dự cảm có điều gì xấu, sợ hãi trước uy lực của Trương Hải Phong, cậu ta nói lắp bắp.

Quản giáo hét lên: “Đứng nghiêm!”

Tiểu Thuận vội ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm thẳng tắp.

Quản giáo hỏi vẻ nghiêm nghị: “Cậu có cất giấu đồ gì không?”

“Cất giấu đồ?” Tiểu Thuận ngẩn người, sau đó mơ màng lắc đầu:

“Không có…”

Quản giáo cũng không dây dưa với cậu ta, ra lệnh luôn: “Lộn tất cả túi áo quần ra cho tôi!”

Tiểu Thuận không dám chậm trễ, lập tức lộn tất cả túi áo quần ra. Trong đó đúng là không có gì cả. Quản giáo vẫn chưa chịu thôi, lại giơ tay ra vỗ một lượt khắp xung quanh Tiểu Thuận, nhưng vẫn không phát hiện ra gì cả. Thế là anh ta trầm ngâm giây lát, sau đó quay sang, ánh mắt lại nhìn chăm chăm Đỗ Minh Cường đứng gần đó.

Đỗ Minh Cường rất nhanh nhạy, lập tức đứng thẳng, đồng thời chủ động lộn hết túi quần áo của mình ra. Quản giáo đương nhiên cũng không khách sáo, đi đến vỗ khắp người hắn một lượt, thậm chí ngay cả đũng quần cũng không bỏ sót. Kết quả vẫn khiến cho người ta thất vọng – anh ta không tìm thấy bất cứ đồ vật nào khả nghi cả.

Quản giáo cầm điện thoại gọi lại cho Trương Hải Phong.

“Alo, đội trưởng Trương… tôi đã lục soát rồi, tạm thời không tìm thấy…

được, tôi hiểu rồi.”

Cảm thấy mình đã thoát qua được vụ việc, Tiểu Thuận chợt bạo dạn hơn, đợi sau khi quản giáo tắt máy, cậu ta bèn dò hỏi: “Quản giáo, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Quản giáo xua tay, nói: “Hãy trở về nhà xưởng hẵng hay!”

Trên đoạn đường trở về, bước chân của quản giáo vừa nhanh vừa vội, điều này rõ ràng đã chứng thực đúng là đã xảy ra sự cố nào đó. Khi ba người trở về nhà xưởng sản xuất, Đỗ Minh Cường càng hiểu rõ: sự cố

này vô cùng nghiêm trọng.

Tất cả những quản giáo trực ban ở khu trại giam số 4 gần như đều tập trung ở bên ngoài cửa nhà xưởng, bao gồm cả Đội trưởng Trương Hải Phong. Người đàn ông uy nghiêm được các phạm nhân đặt biệt danh

“Quỷ Kiến Sầu” đang sa sầm nét mặt nói gì đó với quản giáo Hoàng –

người phụ trách sản xuất. Ông Hoàng nét mặt sượng sùng, mang theo sự

ủ dột và ái ngại như thể mắc lỗi.

Người quản giáo trẻ phụ trách giám sát Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận chủ động đi đến trước mặt Trương Hải Phong hội báo: “Đội trưởng Trương, tôi đã dẫn phạm nhân đó trở về.”

Trương Hải Phong liếc về phía bên ngoài, sau đó nói: “Lục soát lại lần nữa.”

Lập tức có cấp dưới đi đến, mỗi người lục soát một người, ấn Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận đứng sát vào tường. Sau đó lại lục soát hai người khắp một lượt toàn thân nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.

Người quản giáo trẻ vừa chứng kiến sự cố gắng vô ích của các đồng nghiệp, vừa hạ giọng nói với Trương Hải Phong đứng bên cạnh: “Vừa

rồi tôi đã lục soát rất kĩ lưỡng, đúng là không có trên người bọn họ.”

Trương Hải Phong “ừm” nói: “Dẫn bọn chúng vào đi.”

Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận theo quản giáo vào trong nhà xưởng, thấy tất cả các phạm nhân đều đã đứng dậy rời khỏi khu vực làm việc, đứng sát vào góc tường, xếp hai hàng ngay ngắn, còn một mình Hắc Tử

thì lại quỳ ở ngay đầu đội ngũ, hai tay ôm đầu, bộ dạng vô cùng xui xẻo bi thương.

Tiểu Thuận liếc mắt nhìn Hắc Tử, trong ánh mắt lộ ra sự đắc ý vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Hắc Tử lúc này cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp ánh mắt Tiểu Thuận, gã lập tức nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt căm hận, như thể có muôn vàn đốm lửa căm hờn đang muốn bắn phụt ra.

“Hai người các anh mau đứng vào trong hàng!” Lời thúc giục của quản giáo cắt ngang cuộc giao đấu vô thanh giữa hai người này. Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường tìm được khu vực phòng giam của mình, đứng chen vào. Hàng Văn Trị vốn đang đứng ở giữa đội ngũ đặc biệt nhường chỗ để

Đỗ Minh Cường đứng ở bên cạnh mình.

Sau khi đứng ngay ngắn, Đỗ Minh Cường bèn lén hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”

“Bút chì của Hắc Tử bị mất rồi.” Hàng Văn Trị ngừng một lát, lại nói thêm, “… Hôm nay anh ta vừa mới nhận bút chì mới.”

Cả hai người mặc dù đã nói rất khẽ nhưng quản giáo vẫn chú ý thấy động tĩnh ở chỗ này. Anh ta lập tức giơ tay ra chỉ, nghiêm giọng trách mắng:

“Không được thì thầm, thật thà một chút!”

Hàng Văn Trị vội vàng khôi phục lại tư thế đứng ngay ngắn, mắt nhìn thẳng không dám liếc xéo. Đỗ Minh Cường thì lại khẽ nhíu mày, trong

lòng thầm suy tính điều ẩn giấu sau sự việc này.

Khu trại giam số 4 là khu vực nhạy cảm nhất, chiếc bút chì các phạm nhân dùng trong lúc lao động vốn vẫn luôn là một trong những đồ vật được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Cần phải biết rằng những phạm nhân bị giam ở đây phần lớn đều là những kẻ gánh trọng án, chiếc bút chì vót nhọn khi nằm trong tay bọn họ rất có thể trở thành vũ khí có thể giết người được. Cho nên khi mọi người làm việc, tất cả những chiếc bút chì đều là khi dùng mới được nhận, trước lúc tan làm bắt buộc phải nộp lại mới được phép rời khỏi nhà xưởng, cho dù là một đầu mẩu bút chì cũng không được đưa đi.

Trên thực tế, khu trại giam số 4 đã từng nhận được sự giáo huấn bởi vụ

án liên quan đến bút chì. Khoảng một năm trước có một phạm nhân bẻ

đôi chiếc bút chì nhận được thành hai đoạn, lén đem một đoạn về phòng giam. Bởi vì lúc anh ta tan làm vẫn giao một nửa đoạn phía sau, người quản lý không phát hiện ra được mầm họa này. Kết quả mấy hôm sau, nửa chiếc bút chì bị mất này đã cắm vào mắt phạm nhân trong một vụ ẩu đả. May mà đoạn bút chì đó không dài, nạn nhân chỉ bị mù một mắt, không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù như vậy, tất cả các quản giáo của khu trại giam số 4 đều vì thế mà bị xử phạt tùy theo từng mức độ

khác nhau, đặc biệt là đội trưởng Trương Hải Phong của khu trại giam số

4, đã mất đi cơ hội được bình bầu xuất sắc, con đường công danh về sau cũng bị tì vết.

Có bài học như vậy, việc quản lý bút chì trong khu trại giam số 4 càng nghiêm ngặt hơn. Mỗi phạm nhân trước khi bắt đầu làm việc được nhận bút chì đều phải ghi rõ độ dài thực tế của chiếc bút chì mình nhận được, sau đó khi tan làm cũng phải tiến hành đối chiếu độ dài chiếc bút chì lúc nộp trở lại. Theo quy định thì sự chênh lệch giữa lúc trước và sau thời gian làm việc không được quá hai cen-ti-mét, để tránh lại xảy ra trường hợp có phạm nhân giấu đi một đoạn bút chì.

Theo như ghi chép, chiều hôm nay Hắc Tử nhận được một chiếc bút chì mới tinh, chiếc bút chì này nếu như ai đó đưa ra khỏi nhà xưởng, nó đủ

để tạo nên một vụ án mạng trong khu vực trại giam.

Nhưng một chiếc bút chì mới có độ dài 20 cen-ti-mét, nó sao lại có thể

bốc hơi khỏi nhà xưởng sản xuất được canh giữ quản lý nghiêm ngặt đến như thế chứ? Liên tưởng đến sự xung đột và oán hận giữa Hắc Tử và Tiểu Thuận lúc trước, ẩn tình phía sau sự việc này đúng là khiến cho người ta phải suy ngẫm.

Đúng lúc Đỗ Minh Cường đang suy ngẫm, liền nghe thấy tiếng bước chân, những người quản giáo đều đi theo Trương Hải Phong tiến vào trong nhà xưởng.

Các phạm nhân ai nấy đều đứng thẳng, trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ

nhưng vô tội. Mọi người đều có thể nắm bắt được tâm trạng lúc này của Trương Hải Phong, không ai dám tự chuốc lấy xui xẻo mà dây vào “Quỷ

Kiến Sầu”.

Hắc Tử càng cúi gằm mặt như thể con đà điểu bị hoảng sợ. Quản giáo Hoàng – người phụ trách giám sát đôn đốc việc sản xuất lúc trước đã khiến gã được thưởng thức mùi vị của dùi cui điện, bây giờ Trương Hải Phong đích thân đến đây, không biết còn có sự trừng phạt đáng sợ nào đang chờ đợi mình đây.

Bất luận thế nào, việc gì phải đến thì cũng không thể nào né tránh được.

Tiếng giày da gõ trên nền xi măng càng lúc càng lại gần, cuối cùng những tiếng bước chân trầm đục đó dừng lại trước mặt Hắc Tử.

Hắc Tử do dự giây lát sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Gã nhìn thấy Trương Hải Phong đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lạnh lùng đến độ khiến người ta sợ hãi.

Đó là sự lạnh lùng khiến người khác nghẹt thở, giống như là mặt nước biển phẳng lặng trước khi mưa giông bão táp dội đến. Hắc Tử chỉ dám liếc nhìn một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống. Trước mắt gã là đôi giày da đen bóng, và độ cao cái đầu của gã còn chưa đến được đầu gối của đối phương.

Trương Hải Phong lên tiếng: “Anh nói lại một lần nữa, chiếc bút chì mất như thế nào?” Giọng nói của anh ta cũng vang vọng, mang theo thứ áp lực không thể nào né tránh được.

“Tôi đi vào nhà vệ sinh, để bút chì ở lại trên bàn… khi quay trở lại thì đã không thấy nữa rồi.” Hắc Tử rụt rè trả lời.

Trương Hải Phong mặt lạnh tanh “ừm” một tiếng, lại hỏi: “Anh vào nhà vệ sinh mất bao nhiêu lâu?”

“Không mất bao nhiêu thời gian…” Hắc Tử há miệng, “Tôi đi đại tiện, cũng chỉ dăm ba phút thôi.”

“Dăm ba phút?” Trương Hải Phong kéo dài giọng hỏi, rõ ràng là có điều nghi ngờ.

Hắc Tử hơi chột dạ, sau khi do dự giây lát lại thay đổi: “Có thể là nhiều hơn… mấy hôm nay tôi không được nhuận tràng.”

Trương Hải Phong không có tâm tư gì để nói chuyện phiếm với gã về

việc này, chỉ truy hỏi: “Rốt cuộc là mất bao nhiêu lâu?”

Hắc Tử nghĩ một lát nói: “Nhiều nhất cũng không quá mười phút.” Lần này ngữ khí của gã rất kiên định, đồng thời lúc nói còn ngẩng đầu lên nhìn Trương Hải Phong, thể hiện ra sự thành khẩn.

Trương Hải Phong đột nhiên giơ chân lên, đạp vào vai Hắc Tử, gã kêu

“ối, ối” một tiếng rồi ngã bệt xuống đất, vị trí bị đạp vô cùng đau đớn.

Nhưng gã cũng là một tên phạm nhân cáo già lọc lõi, lập tức quay trở lại quỳ ngay ngắn trước mặt Trương Hải Phong, động tác nhanh nhẹn giống như một con lật đật.

Thấy biểu hiện của đối phương như vậy, khiến cho Trương Hải Phong lại không thể nào đạp tiếp được nữa, anh ta sa sầm mặt, chửi: “Không quá mười phút? Mày lừa ai chứ! Máy quay camera giám sát hiện rõ kìa, 3 giờ

35 phút mày vào nhà vệ sinh, 3 giờ 57 phút mới ra, hơn hai mươi phút đấy! Mày đi ỉa hay là đẻ con đấy?”

Trương Hải Phong không phải là đang dọa nạt đối phương. Sau khi anh ta nhận được báo cáo trong nhà xưởng bị mất bút chì, việc đầu tiên chính là kiểm tra máy quay camera giám sát lúc trước và sau khi xảy ra vụ

việc. Theo như lời Hắc Tử nói, chiếc bút chì bị mất khi anh ta vào nhà vệ

sinh, vậy thì trong khoảng thời gian này, những ai từng tiếp cận bàn làm việc của Hắc Tử đều là nghi phạm lấy đi chiếc bút chì. Nhưng điều không may chính là: bàn làm việc của Hắc Tử vừa vặn lại là giao điểm giữa hai đường đi dọc ngang trong nhà xưởng, thường xuyên có phạm nhân qua lại, cầm túi giấy đã dính xong đi đến chiếc máy đục lỗ ở phía sau để tiến hành đục lỗ. Chiếc máy quay camera giám sát đặt ở cửa nhà xưởng mặc dù tầm nhìn rất rộng rãi thoáng đạt, nhưng độ nét thì lại không được tốt, chỉ có thể nhìn thấy việc đi lại giữa mọi người, nhưng lại không thể nào phân biệt được những động tác nhỏ tinh tế, rốt cuộc là ai đã lấy đi chiếc bút để trên bàn là việc thực sự khó có thể phán đoán ra được.

Tương tự cũng do độ nét của máy quay camera, từ hình ảnh trong video vốn không nhìn rõ được vốn trên bàn có bút chì hay không, cho nên cũng không thể nào loại trừ được việc Hắc Tử có khả năng vừa ăn cắp vừa la làng. Mà Hắc Tử lại ở trong nhà vệ sinh hơn hai mươi phút đồng hồ, điều này rõ ràng là không hợp với lẽ thường, Trương Hải Phong là người có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên không bỏ qua nghi điểm này.

Nghe nói Trương Hải Phong đã điều tra máy quay camera giám sát, Hắc Tử biết là không che giấu được, đành phải rầu rĩ nét mặt nói: “Đúng là hơi lâu một chút… nhưng tôi thực sự là đường ruột quá khô…”

“Táo bón phải không?” Trương Hải Phong vẫy tay về phía cửa, “Hai người đến đây đưa anh ta đến phòng y tế, tìm thứ gì đó để khơi thông hậu môn cho anh ta.”

“Đừng mà, đội trưởng Trương!” Hắc Tử vội vàng xin tha, gã biết rõ nếu như cứ thế đi đến phòng y tế, cả tinh thần và thể xác đều đồng thời bị tổn thương nặng nề.

Trương Hải Phong lạnh lùng hỏi ngược lại: “Anh còn không nói thật à?”

“Tôi nói, tôi nói.” Hắc Tử nín nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, gã đỏ bừng mặt nói: “Tôi chỉ là… chỉ là thèm phụ nữ, nên tự mình vào nhà vệ sinh một chút.”

Thật không ngờ là lý do nhơ nhuốc như vậy. Cho dù là đang ở trong bầu không khí căng thẳng như vậy, các phạm nhân cũng không nén nổi cười ồ lên. Thậm chí có mấy người quản giáo cũng không nhịn được, cúi đầu quay lưng để che giấu thần thái không mấy đẹp đẽ của mình.

Trương Hải Phong trừng mắt nhìn xung quanh một lượt, dập tắt tiếng cười.

“Tôi thực sự không làm gì khác.” Hắc Tử lại một lần nữa ngước đầu lên, nói vẻ thề thốt. Dù sao đã vô cùng mất mặt rồi, gã bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Lý do này nghe ra có vẻ hợp lý. Phạm nhân ở trong ngục làm việc đó là tình trạng rất phổ biến, và nhìn thần thái của Hắc Tử cũng không giống như là vội vàng bịa ra lý do. Trương Hải Phong vắt tay sau lưng trầm

ngâm một lúc, sau đó bước ra ngoài mấy bước, quay đầu nhìn hai hàng phạm nhân đang đứng sát mép tường.

Có người cúi đầu không dám nhìn Trương Hải Phong, nhưng cũng có người cố ý ngước mắt lên, như thể muốn chứng minh mình vô tội.

Trương Hải Phong khẽ húng hắng giọng, nói với mọi người: “Tất cả mọi người trong khu trại giam số 4 đều có mặt ở đây. Chiếc bút chì không thể

nào vô duyên vô cớ biến mất, trong số các anh nhất định có một người nào đó biết được chiếc bút chì đó đang ở đâu. Bây giờ tôi cho người này một cơ hội, hãy tự giao nộp chiếc bút chì ra, tôi có thể đưa ra sự trừng phạt giới hạn thấp nhất.”

Bầu không khí yên lặng bao trùm khắp cả nhà xưởng, không có ai lên tiếng. Những người lúc đầu ngước đầu lên lúc này đây cũng đều cúi xuống, lo sợ ánh mắt của mình sẽ khiến cho Trương Hải Phong hiểu nhầm.

“Bây giờ nếu giao chiếc bút chì ra thì tôi chỉ phạt hắn một trận dùi cui điện, cộng thêm một tuần nhốt phòng kín.” Trương Hải Phong lại nói thêm. Sự trừng phạt này thực ra là vô cùng nghiêm khắc, nhưng lúc này đây những câu chữ thốt ra từ miệng anh ta lại mang theo sự miêu tả hết sức nhẹ nhàng.

Vẫn không có ai lên tiếng, tất cả phạm nhân đều cúi hẳn đầu xuống, né tránh mọi ánh mắt rừng rực của những người quản giáo xung quanh chiếu tới.

Trương Hải Phong cũng trầm mặc, anh ta biết trong tình cảnh này mọi người đều cần thời gian để suy ngẫm. Khoảng thời gian này càng dài, người nào đó sẽ càng phải chịu đựng áp lực nặng nề.

Nhà xưởng sản xuất của khu trại giam số 4 chưa bao giờ yên tĩnh như thế

này. Yên tĩnh đến độ ngay cả không khí cũng ngừng chuyển động, đúng

là khiến cho người ta nghẹt thở. Thứ mùi vị này khiến cho từng phạm nhân đều tăng thêm nỗi giày vò khốn khổ.

Hồi lâu sau, cuối cùng có người đã không nhẫn nại được nữa, từ góc tường truyền ra một tiếng hét lớn: “Ai lấy? Mau đưa ra đi! Đừng có để

liên lụy tất cả mọi người cùng chịu khổ!”

Người lên tiếng chính là anh Bình. Địa vị của y trong đám phạm nhân trước nay đều khá cao, khi lên tiếng thì đúng là cũng thể hiện được khí thế.

Sau khi sự tịch mịch bị phá vỡ, áp lực đè nén không lối thoát hình như

cũng đã bị xé rách một miếng. Các phạm nhân đã dần khôi phục lại chút sinh khí, có người ở bên cạnh cũng khẽ phụ họa theo, còn phần lớn mọi người đều dáo dác nhìn người khác, muốn thử thông qua sự quan sát của mình để phát hiện ra điều gì đó.

Chỉ là vẫn không có ai đề cập đến chiếc bút chì đó, tất cả mọi người trông đều vô tội giống như trẻ sơ sinh.

Trương Hải Phong chợt bật cười, “chậc” một tiếng, mang theo ý vị khinh mạn và giễu cợt. Tiếng cười này lập tức khiến cho cả nhà xưởng lại một lần nữa trở nên yên ắng, ánh mắt của các phạm nhân nhất loạt hướng về

phía Trương Hải Phong, thực sự hoang mang lo sợ.

“Tôi biết kẻ lấy đi chiếc bút chì đó nghĩ như thế nào.” Trương Hải Phong bắt đầu chậm rãi nói: “Hắn chắc chắn đã giấu chiếc bút chì đó ở chỗ bí mật nhất. Cho nên hắn nghĩ: bất luận thế nào tôi cũng không thể tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần không tìm ra được chiếc bút từ trên người tôi, thì không có chứng cứ chứng minh là tôi lấy. Cho dù là liên lụy tất cả mọi người cùng chịu tội, thì cũng hơn là một mình tôi phải chịu khổ.”

Những lời phân tích này rất thiết thực. Những phạm nhân có thể tiến vào khu trại giam số 4 này gần như đều là những kẻ rất giảo hoạt, biết quan

sát phân tích cục diện, rất biết cách tùy cơ ứng biến. Những người quản giáo đã xem đoạn băng video mà vẫn không tìm ra được tung tích của chiếc bút chì, vậy thì chi tiết chiếc bút chì bị mất rõ ràng là không nhìn rõ được từ trong đoạn video. Cho nên kẻ lấy đi chiếc bút chì đó đương nhiên đã hạ quyết tâm có chết cũng không mở miệng, Trương Hải Phong có lợi hại hơn nữa, không tìm được mục tiêu thì cũng có thể làm gì được chứ? Kết quả cuối cùng một là cứ thế cho qua, hai là tất cả mọi người cùng chịu vạ lây vì anh ta.

Tất cả phạm nhân đương nhiên cũng hiểu rõ được đạo lí này. Lúc này có người bắt đầu kêu than oán thán, hoặc là cúi đầu hoặc là khẽ chửi “Thật chẳng ra gì”, hoặc là phẫn nộ hét lên: “Dám làm không dám chịu, con mẹ nó làm con rùa rụt cổ”! Ai nấy đều có bộ dạng phẫn nộ, biểu hiện ra mình đã chịu đủ sự oan ức trong sự việc này.

Trương Hải Phong lạnh lùng đứng bên quan sát, đợi sau khi sự xao động này bình ổn trở lại, nói tiếp: “Chiếc bút chì không thể nào bỗng dưng biến mất, nó chắc chắn đã được giấu ở nơi nào đó, mà nơi này không thể

nào vượt qua được phạm vi hoạt động của các anh. Cho nên tôi muốn lục soát tìm thấy nó chắc cũng không phải việc gì quá khó nhỉ?”

Đám phạm nhân thi nhau gật đầu phụ họa, có người nói: “Một chiếc bút mới dài như vậy, sao có thể không tìm được chứ?”, có người thể hiện thái độ tích cực, hy vọng những người quản giáo lập tức tiến hành lục soát, không muốn lãng phí tâm tư và thời gian của mọi người nữa.

Trương Hải Phong lại xua tay, xem ra có vẻ không nóng vội, anh ta đi mấy bước trước mặt các phạm nhân, sau đó chỉ vào chiếc máy quay camera ở cửa nhà xưởng, nói: “Chiếc máy quay camera đó lúc nào cũng hoạt động, cả nhà xưởng đều bị thu vào trong ống kính, đương nhiên rồi, độ nét của thiết bị có hạn, từ trên màn hình không thể nào thấy chiếc bút chì đó. Nhưng quá trình hoạt động của từng người các anh đều có thể

nhìn rõ được, chỉ cần tôi lục soát ra được chiếc bút chì đó, lẽ nào tôi không thể phán đoán ra được ai đã giấu nó sao?”

Những lời này nói rất trịnh trọng, những người quản giáo khác nghe vậy trong lòng đều bừng tỉnh, đúng vậy, chỉ cần lục soát ra chiếc bút chì rồi kết hợp thêm với vị trí mà máy quay camera giám sát nơi giấu bút chì, chắc chắn sẽ phát hiện ra được nhiều điều. Dù sao thì giấu chiếc bút chì không dễ dàng giống như lấy chiếc bút chì trên bàn, nghi phạm đương nhiên sẽ lưu lại một số động tác và phản ứng khác thường ở trong máy quay.

“Được rồi.” Trương Hải Phong lúc này chợt dừng bước, quay người lại một lần nữa quét khắp một lượt nhóm phạm nhân ở trước mặt, “Bây giờ

là cơ hội cuối cùng, giao bút chì ra, ăn một trận dùi cui điện, bị nhốt phòng kín một tuần, đây là sự trừng phạt nhẹ nhất. Nếu như để tôi tìm ra được là ai, vậy thì cứ đợi sự trừng phạt nặng nề nhất, nặng đến độ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bất cứ ai!”

Phần lớn những phạm nhân mang hình phạt nặng đều biết được mùi vị

của dùi cui và nhốt phòng kín. Dùi cui chọc vào người đủ để khiến cho toàn thân co giật đau đớn, sự đau đớn đó có thể khiến cho nước dãi chảy đầm đìa, ngay cả tiểu tiện cũng không thể khống chế nổi; còn việc bị

nhốt phòng kín thì lại là một sự trừng phạt dựa trên phương diện tinh thần, người bị chịu sự trừng phạt này sẽ bị nhốt trong một căn phòng tối đen chật chội, không có ánh sáng, không có âm thanh, tất cả cảm quan trên cơ thể đều gần như bị mất đi tác dụng, giống như là bị nhốt chặt trong ngôi mộ lạnh lẽo. Cho dù là người kiên cường nhất, sau một tuần, trái tim cũng sẽ bị mài mòn đến chai sạn.

“Một trận dùi cui, một tuần nhốt phòng kín.” Đây được coi là sự trừng phạt nhẹ nhất, vậy thì đám phạm nhân đúng là không thể tưởng tượng được “hình phạt nặng nhất” rốt cuộc là như thế nào.

Những thứ mà chúng ta chưa biết là đáng sợ nhất. Và “sự trừng phạt không thể nào tưởng tượng nổi” sẽ đem đến cho các phạm nhân áp lực nặng nề như thế nào, thì dễ dàng có thể đoán được.

Thế là tất cả các phạm nhân chịu án nặng hung hãn ai nấy đều im phăng phắc, cho dù là người vô tội một trăm phần trăm thì trên trán không tránh khỏi lấm tấm mồ hôi, nhỡ may chiếc bút chì đó tìm thấy ở gần bàn làm việc của mình, vậy thì đúng là oan tày trời!

Nhưng dưới áp lực như vậy mà vẫn không có ai chịu nói ra tung tích của chiếc bút chì đó. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi trong bầu không khí này, chờ đợi mưa to gió lớn ập tới.

Ánh mắt Trương Hải Phong lại một lần nữa lướt qua tất cả các khuôn mặt của đám phạm nhân, vẫn không có ai lên tiếng. Những điều cần nói thì đã nói hết rồi, Trương Hải Phong biết có chờ đợi thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên anh ta bèn vẫy tay với các cấp dưới ở bên cạnh mình: “Các anh đều lại cả đây đi!”

Ngoài hai người cảnh sát vũ trang đứng canh ở cổng nhà xưởng, hơn mười người quản giáo đều vây quanh Trương Hải Phong, bọn họ ai nấy thần sắc nghiêm túc chờ đợi chỉ lệnh chiến đấu của đội trưởng.

Trước tiên Trương Hải Phong dặn dò: “Anh Hoàng, anh hãy dẫn một đội mười người phụ trách lục soát trong phòng, tám người ở trong nhà xưởng, một người vào nhà vệ sinh, một người vào nhà kho. Không được bỏ qua bất cứ góc nào, chỉ cần là nơi có khả năng cất giấu được cả chiếc bút chì đều cần phải tỉ mỉ lục soát một lượt! Có hiểu không?”

“Đã rõ!” Quản giáo Hoàng nghiến răng hô một tiếng, ông là người phụ

trách ở nhà xưởng sản xuất, khó có thể né tránh được trách nhiệm đối với cục diện trước mắt, đừng thấy ông ta thường ngày đều có vẻ lười biếng, lúc này đây mong muốn được chiến đấu lại vô cùng mãnh liệt và ông ta thì rất quen thuộc đối với từng ngóc ngách trong nhà xưởng, muốn giấu chiếc bút chì dưới sự theo dõi giám sát của ông ta là một việc không hề

đơn giản.

Trương Hải Phong lại quay sang nhìn người quản giáo ngoài 30 tuổi:

“Vương Hoành. Anh dẫn hai người đi lục soát ở bên ngoài nhà xưởng, trọng điểm là bên cạnh cửa sổ, ít nhất phải lục soát hết khu vực bán kính hai mươi mét, đã hiểu chưa?”

Người có tên Vương Hoành này chính là trung đội phó của trại giam số

4, cũng là tướng lĩnh đắc lực nhất của Trương Hải Phong. Tính cách anh ta trầm tĩnh, thường ngày cũng không hay nói, lúc này đây cũng chỉ gật đầu sau đó chỉ vào hai người: “Cậu, cậu, đi theo tôi!”

Bởi vì cần phải tiến hành lục soát ở bên ngoài nhà xưởng, cho nên anh ta tìm mấy người trẻ tuổi có thị lực tinh tường nhất.

“Tiểu Trần.” Trương Hải Phong cuối cùng lên tiếng hỏi, “Vừa rồi khi đẩy hàng ra, các cậu vẫn đi đúng tuyến đường quy định chứ?”

Tiểu Trần chính là người quản giáo trẻ dẫn đường cho Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận đẩy chiếc xe chở hàng ra ngoài, anh ta trả lời rất chắc chắn: “Đều là tuyến đường quy định, không đi lộn xộn một bước nào.”

“Hai phạm nhân đó trong khoảng thời gian liên quan cũng không có hành động gì khác thường chứ?” Trương Hải Phong lại hỏi, “khoảng thời gian liên quan” đương nhiên là ám chỉ khoảng thời gian sau khi Hắc Tử

vào nhà vệ sinh cho đến khi Tiểu Trần tiến hành lục soát người Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận.

“Tôi vẫn luôn theo dõi sát sao, không phát hiện ra điều gì khác thường.”

“Tốt lắm.” Trương Hải Phong khen ngợi một câu. Nếu như vậy cho dù Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận lấy đi chiếc bút chì, bọn họ cũng không có cách nào để vứt bỏ chiếc bút chì đến nơi cách quá xa tuyến đường quy định. Trương Hải Phong bèn tự tin dặn dò: “Cậu dẫn theo năm người lục soát một lượt các chặng đường, trọng điểm là những đoạn đường có thể

giấu được đồ, ví dụ như những chỗ bờ ruộng hay dãy cây xanh. Nếu như

không đủ người, hãy đến những khu trại giam khác điều động một số

phạm nhân hình phạt nhẹ để giúp đỡ cùng tìm kiếm.”

“Đã rõ.” Tiểu Trần gọi năm người khác cùng bước ra ngoài nhà xưởng.

Xét về lượng công việc, khu vực anh ta phụ trách là rộng nhất, nhưng chỉ

cần tổ chức các phạm nhân ở các khu trại giam số 1, 2, 3 để tiến hành lục soát kỹ lưỡng và toàn diện, anh ta tin rằng chiếc bút chì đó chỉ cần nó ở

trong khu vực mình phụ trách, chắc chắn sẽ không để lọt.

Sau khi bố trí rõ ràng công việc, tất cả các quản giáo đều lập tức hành động, tham gia vào công tác tìm kiếm chiếc bút chì mất tích đó, Trương Hải Phong thì lại chuyển một chiếc ghế ra, ngồi đối diện với hai hàng phạm nhân đó. Anh ta vắt chân chữ ngũ, nghịch ngợm chiếc dùi cui ở

trong tay, ánh mắt chấp chới bất định nhưng bất luận là di chuyển đến đâu, tầm nhìn của anh ta ít nhất vẫn cứ chăm chú dõi theo một phạm nhân nào đó ở gần đấy.

Phần lớn các phạm nhân đều không dám nhìn thẳng vào Trương Hải Phong, chỉ biết cúi đầu khi ánh mắt của đối phương rọi tới. Trương Hải Phong thấy cảnh tượng này bèn cười khẩy, lớn tiếng nói: “Tất cả ngẩng đầu lên, nhìn vào tôi!”

Các phạm nhân đành phải ngước mắt lên, liều mình đón lấy ánh mắt của Trương Hải Phong. Trương Hải Phong biết chắc chắn có một người nào đó trong lòng đang cất giấu bí mật, khi các quản giáo tiến hành lục soát, người này đương nhiên sẽ phải chịu áp lực ngày càng lớn, một người có thể nói dối ngoài miệng, nhưng ánh mắt của hắn thì rất khó có thể nói dối, Trương Hải Phong hy vọng thông qua cuộc giao đấu bằng ánh mắt có thể lôi được tên đó ra.

Trong những lần đọ mắt, Trương Hải Phong chú ý nhất chính là mấy người ở trong phòng giam 424. Xét từ vị trí, mấy người này gần Hắc Tử

nhất, chỉ cần muốn lấy trộm chiếc bút chì cũng dễ dàng nhất. Mà Đỗ

Minh Cường và Tiểu Thuận lại còn có cơ hội ra bên ngoài, điểm nghi

ngờ càng tăng thêm một bậc. Và biểu hiện của mấy người này lúc này đây cũng có sự khác biệt, nhưng tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Trương Hải Phong.

Anh Bình là anh cả trong phòng giam 424, trước khi vào ngục, y là nhân vật “đại ca” sừng sỏ xưng bá một phương chốn giang hồ. Trong ánh mắt y mang theo sự hung hãn và ngang ngược. Đương nhiên khi đối diện với Trương Hải Phong, y cũng biết đặc biệt thu ánh mắt của mình lại, nhưng thiên tính của y vẫn lấp lánh nơi đáy mắt, đó là một con sói, cho dù đã được đội lốt cừu, cũng không thể che lấp được tính sói máu tanh của y.

A Sơn đứng ở cạnh anh Bình, nếu so với y, ánh mắt anh ta rõ ràng đờ

đẫn hơn. Trên thực tế, trông cả con người anh ta đều toát ra một thứ khí chất lù đù. Theo sự quan sát của Trương Hải Phong, A Sơn thường ngày cũng rất ít nói, trong cả đám phạm nhân, anh ta hình như mãi mãi là một người không nổi bật nhất.

Nhưng Trương Hải Phong biết rõ bản tính của A Sơn vốn không thật thà giống như biểu hiện bên ngoài của anh ta. Đây là một tội phạm nghiêm trọng trong vụ án cướp bóc, thủ đoạn hung ác, hơn nữa phạm tội rất nhiều lần, những hành vi như vậy rõ ràng rất không phù hợp với hình tượng bên ngoài của anh ta. Trương Hải Phong đoán tên này chắc chắn là đã ngụy trang, hắn không muốn người khác chú ý đến mình.

Trong trại giam, kẻ cố tình làm mờ nhạt bản thân mình thông thường đều gánh trên mình bí mật nào đó, hoặc là gánh vụ án nào đó chưa điều tra ra được, hoặc là đang rắp tâm lên kế hoạch vượt ngục. Nhưng hai loại tình huống này đều không khiến cho Trương Hải Phong hào hứng, trước tiên anh ta cũng chẳng cần biết có gánh vụ án hay không, đó là công việc của đội Trinh sát hình sự, còn kẻ nào muốn lên kế hoạch vượt ngục khỏi khu trại giam số 4, trong mắt anh ta đó chỉ là kẻ ngốc nói mê. Hiện nay điều Trương Hải Phong nghĩ là: A Sơn đã thích giả vờ thật thà vậy thì hắn chắc không trộm bút chì, nói từ một góc độ khác, Trương Hải Phong tin

rằng sự việc dùng bút chì để làm bị thương người khác quyết không xảy ra đối với A Sơn.

Nếu như tiếp tục phân tích theo hướng tư duy này, Tiểu Thuận lại đáng để đặc biệt quan tâm hơn một chút. Tên này vốn chẳng có tài cán gì, nhưng trước nay vốn thích cáo mượn oai hùm, hay gây ra chuyện thị phi.

Hơn nữa, ở độ tuổi lỡ cỡ như cậu ta lúc này khi làm việc gì cũng không suy xét đến hậu quả, ăn trộm bút chì để làm mình bạo gan hơn, thậm chí hành hung cũng là điều rất có khả năng xảy ra.

Sau khi nghĩ đến đây, Trương Hải Phong bèn chuyển ánh mắt về phía Tiểu Thuận. Lại thấy cậu ta đang lén dùng khóe mắt liếc nhìn Hắc Tử

đang quỳ dưới đất, nét mặt có vẻ rất hưng phấn. Trương Hải Phong chau mày, khi đang định lên tiếng, Tiểu Thuận đã thu ánh mắt lại, thấy “Quỷ

Kiến Sầu” đang nhìn chăm chăm vào mình, Tiểu Thuận giật mình sợ hãi, cổ co rụt lại như thể đột nhiên bị hụt mất một đoạn.

Trương Hải Phong thầm lắc đầu. Tiểu Thuận mặc dù không có tài cán gì, nhưng cũng được coi là một kẻ nhanh nhẹn xảo quyệt. Nếu như thực sự

là cậu ta lấy bút chì của Hắc Tử, lúc này đây có lẽ không nên có biểu hiện nôn nóng như vậy.

Quay sang nhìn Hắc Tử, bất luận từ góc độ nào cũng thấy gã này cao tay hơn Tiểu Thuận rất nhiều. Trương Hải Phong biết Hắc Tử vốn dĩ cần phải ăn đạn, bởi vì đã bán đứng người bạn tốt nhất của mình nên mới giữ

lại được cái mạng. Người này không những thủ đoạn bỉ ổi nham hiểm, tâm tư cũng kín kẽ cẩn mật, phạm nhân ở trong ngục nếu ai đối chọi với gã e rằng cũng chẳng được lợi lộc gì.

Một kẻ như vậy bây giờ đang ôm đầu quỳ xổm dưới đất oan ức và bất lực, nét mặt kinh hoàng sợ hãi. Điều này khiến cho Trương Hải Phong không thể không nghi ngờ về độ chân thực từ bộ dạng này của gã. Bất luận thế nào, Hắc Tử chui vào trong nhà vệ sinh hơn hai mươi phút đồng hồ, mà rốt cuộc gã đã làm những gì thì cũng không ai có thể chứng minh

được. Cho nên khả năng “vừa ăn cắp vừa la làng” cho đến lúc này vẫn không thể nào loại trừ được.

Trong phòng giam 424, vẫn còn một nhân vật rất đáng để quan tâm chú ý, người này chính là Hàng Văn Trị – người mới vào ngục. Đứng từ lập trường của quản giáo, người này vốn dĩ là một con cừu, nhưng con cừu này bây giờ đã rơi vào trong giữa bầy sói Con thỏ bị ép bức quá thì cũng sẽ cắn người, còn cừu thì sao? Có chắc chắn là cam chịu nhẫn nhịn sự ức hiếp của bầy sói không? Ngay buổi tối Hàng Văn Trị vừa mới vào ngục đã tự sát, ai cũng đều có thể nghĩ ra được ra là do nguyên nhân gì. Phần tử trí thức như anh ta luôn có sự kiêu hãnh của mình, đừng thấy bề ngoài anh ta chẳng nói gì, nỗi thù hận có thể đã bùng phát điên cuồng ở trong lòng anh ta rồi. Nếu như chiếc bút chì đó thực sự là anh ta lấy đi, e rằng càng nguy hiểm hơn rơi vào tay bất cứ ai. Bởi vì anh ta đã từng tự sát, vậy thì việc báo thù của anh ta cũng không cần nghĩ đến hậu quả. Nói một cách khác, nếu việc xảy ra đối với người này, chắc chắn là việc lớn.

Nhưng có một việc lại khiến Trương Hải Phong cũng không cần quá lo lắng: Hàng Văn Trị dù sao cũng là người vừa mới vào ngục, không có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với quản giáo, hơn nữa, bản tính của anh ta cũng không phải là kẻ gian xảo, chắc cũng không bày ra được quá nhiều âm mưu quỷ kế. Cho dù là anh ta lấy đi chiếc bút chì đó, anh ta có thể giấu nó ở đâu được chứ? E là chẳng cần phải mọi người gõ trống phất cờ lục soát, chỉ cần quản giáo thẩm vấn là anh ta đã không đối phó nổi rồi.

Trương Hải Phong vừa nghĩ vừa đặc biệt chú ý đến biểu hiện của Hàng Văn Trị. Tầm nhìn của Hàng Văn Trị mặc dù đang nhìn về phía Trương Hải Phong, nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, như thể đang thất thần.

Hồi lâu sau Hàng Văn Trị mới đột nhiên nhận thức ra Trương Hải Phong đang quan sát mình, anh ta giơ tay lên gãi đầu, bộ dạng trông rất hoang mang.

Anh ta đang nghĩ đến chuyện khác – Trương Hải Phong thầm phán đoán.

Như vậy có lẽ Hàng Văn Trị không liên quan gì đến việc chiếc bút chì bị

mất, nếu không, anh ta sao có thể lơ đễnh trong khi các quản giáo đang rầm rộ lục soát chứ? Cần phải biết rằng, Hàng Văn Trị chưa từng rời khỏi nhà xưởng, anh ta ăn trộm bút chì bắt buộc cần phải giấu ở trong gian phòng này. Những người quản giáo đang bận rộn lục soát trước mặt anh ta, anh ta có thể giả vờ không để ý đến, nhưng nhất quyết không thể

có tâm trạng để suy nghĩ đến việc khác, trừ khi anh ta thực sự chắc chắn tin rằng việc lục soát ở đây không nảy sinh bất cứ sự ảnh hưởng nào đối với mình.

Sau khi vứt bỏ sự nghi ngờ đối với Hàng Văn Trị, Trương Hải Phong cuối cùng lại tập trung sự chú ý vào anh chàng có tên Đỗ Minh Cường.

Đây là một phạm nhân nhận hình phạt nhẹ đầu tiên mà khu trại giam số 4

thu nhận trong nhiều năm nay, chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh hắn không phải là một kẻ tầm thường. Trương Hải Phong ít nhiều cũng tìm hiểu về con người này – Đỗ Minh Cường không phải là tên thật của hắn, tên thật của hắn có lẽ là Văn Thành Vũ. Theo như lời Đội trưởng La của đội Cảnh sát hình sự, người này chính là tên sát thủ thần bí, đã gây nên rất nhiều vụ án gây chấn động, thậm chí ngay cả Đặng Hoa – nhân vật hùng bá chốn tỉnh thành bao năm nay cũng bị chết dưới sự dàn dựng của hắn. Nhưng những tội danh này pháp luật lại không công nhận, tính chân thực của sự việc này vẫn là điểm nghi vấn. Trương Hải Phong thực ra chẳng mấy quan tâm đến việc này – anh ta và La Phi vốn cũng chẳng có mối giao tình, hơn nữa đứng từ một góc độ khác, nếu như những sự

việc này là thật nhưng La Phi lại chỉ có thể giam hắn vào trong ngục năm năm, việc này lẽ nào chẳng phải là sự thất bại của cảnh sát sao?

Mặc dù vẫn có sự hoài nghi này, nhưng Trương Hải Phong vẫn nhận lời ủy thác của La Phi, thu nạp Đỗ Minh Cường vào trong khu trại giam của mình. Bất luận thế nào, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự đã đưa ra lời yêu cầu này, ít ra cũng thể hiện sự tín nhiệm và tôn trọng đối với mình. Cùng là đồng nghiệp ở trong hệ thống, cũng vẫn cần phải nể mặt nhau. Hơn nữa, Trương Hải Phong không hề cảm thấy sự việc này có gánh nặng gì

to lớn cả, anh ta rất tự tin đối với khả năng khống chế của mình: bất luận anh ở bên ngoài tác oai tác quái ra sao, đã đến khu trại giam số 4, cho dù anh là một con rồng, thì cũng phải cuộn lại cho tôi!

Biểu hiện của Đỗ Minh Cường sau khi vào trong ngục thì rất tuân thủ

quy tắc, không những không gây thêm phiền phức, thậm chí còn tỏ ra thật thà biết điều hơn nhiều phạm nhân khác. Trương Hải Phong dần dần tin tưởng: hắn đúng là một tên rất thông minh.

Trong khu trại giam số 4, những phạm nhân thật thà ngoan ngoãn chấp nhận sự cải tạo, không bao giờ gây thêm phiền toái cho quản giáo là kẻ

thông minh nhất. Đây là tư duy logic mà Trương Hải Phong luôn nhắc tới, anh ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể hiểu được logic này. Bởi vì những kẻ không thật thà ngoan ngoãn, hay gây phiền toái, cuối cùng vẫn là tạo ra trái đắng bắt mình nuốt vào mà thôi, kẻ thông minh sao có thể đi làm những việc ngốc nghếch chịu thiệt thòi như vậy?

Nhưng Trương Hải Phong có lúc cũng lo lắng: tên Đỗ Minh Cường này có phải là quá thông minh hay không? Sự “thật thà ngoan ngoãn” đó của hắn chỉ có thể là một trò để che mắt mình? Bởi vì qua lời miêu tả của La Phi, hắn quyết không phải là một nhân vật dễ dàng để cho người khác chi phối. Nghe nói tên này còn rất giỏi đóng kịch, đã từng thay đổi thân phận để trà trộn vào ở bên cạnh các chuyên gia trong giới cảnh sát, thật không ngờ lại không để bị phát hiện ra.

Cho nên Trương Hải Phong đặc biệt nhắc nhở bản thân: khi quan sát Đỗ

Minh Cường nhất định phải lưu tâm hơn. Theo lời phản ánh của anh Hoàng: hôm nay trong lúc bố trí công việc ra ngoài vận chuyển hàng, vốn dĩ là để Hắc Tử và Tiểu Thuận đi, nhưng Đỗ Minh Cường lại chủ

động yêu cầu thế chỗ cho Hắc Tử. Phía sau biểu hiện không bình thường này liệu có phải ẩn giấu loại động cơ nào đó không được bình thường?

Chỉ là Đỗ Minh Cường cần chiếc bút chì đó làm gì chứ? Hắn ở trong khu trại giam chưa bao giờ gây ra chuyện, không nghe thấy giao thù kết oán với ai… lẽ nào hắn ở trong khu trại giam lại vẫn tiếp tục thực hiện kế

hoạch giết người của mình sao? Nhưng điều này nói ra thì cũng không được thông suốt, tất cả những phạm nhân ở đây đều đã bị pháp luật trừng trị rồi, hắn còn ra tay nữa chẳng phải là một hành động thừa thãi sao?

Hơn nữa trong đây được canh phòng nghiêm ngặt giống như một chiếc lồng, hắn dám hành hung ở đây, chẳng phải là tăng thêm hình phạt cho mình sao? Một kẻ thông minh quyết không làm như vậy. Hắn tất cả chỉ

phải chịu năm năm hình phạt, ngoan ngoãn ngồi tù hai, ba năm, được ra sớm chẳng phải là tốt nhất sao?

Có thể chiếc bút chì này còn có tác dụng khác đối với Đỗ Minh Cường?

Trương Hải Phong suy ngẫm một lúc, nhưng lại không nghĩ ra được manh mối gì mới. Sau khi do dự giây lát, anh ta đột nhiên giật mình: tư

duy của mình thật không ngờ lại trở nên do dự bất định khi nghĩ về Đỗ

Minh Cường, như thể ngay cả một chỗ ổn thỏa để hạ chân xuống cũng không tìm thấy. Đây là hiện tượng từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Thế

nên khi anh ta nhìn Đỗ Minh Cường một cách đăm chiêu, trong ánh mắt bèn xuất hiện thêm vài phần cảnh giác và phòng bị.

Đỗ Minh Cường vốn đang nhìn ra chỗ khác, nhưng hắn cũng nhanh chóng cảm nhận được sự chú ý của Trương Hải Phong, thế là bèn chuyển dời ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta. Đôi mắt này của hắn rõ ràng không giống với những người phạm nhân khác, sự khác biệt nằm ở chỗ: người khác đều là thái độ chấp nhận sự dò xét, hoặc là vô tội, hoặc là sợ hãi, hoặc là điềm tĩnh, hoặc là bàng hoàng, thế nhưng trong ánh mắt của Đỗ

Minh Cường thì lại bao hàm thứ gì đó sắc bén, giống như là đang thăm dò người khác. Cho dù là ánh mắt của Trương Hải Phong vừa va phải cũng không kìm nổi lập tức co lại đồng tử để thủ thế. Tiếp đó Đỗ Minh Cường biết là mình hơi thất lễ, sự sắc bén trong ánh mắt đó lập tức biến mất, đôi mắt đó lại trở nên mờ nhạt. Trương Hải Phong bèn nhân đà phản công, muốn moi được những điều ẩn mật ở trong ánh mắt đó ra.

Nhưng sự cố gắng của anh ta là vô ích, bởi vì đôi mắt của Đỗ Minh Cường như thể được phủ lên một lớp màng mỏng che phủ, đã trở nên mông lung mờ ảo không nhận ra bất cứ thứ tâm trạng nào nữa rồi.

Trương Hải Phong như thể bị người khác lấy kim châm một phát, đợi đến lúc muốn dồn sức để phản công, thì lại đâm vào cục bông gòn, điều này khiến anh ta cảm thấy hơi bực bội. Nhưng cục diện lúc này khiến anh ta không có thời gian để dồn tinh lực vào việc vặt vãnh này, mục tiêu đầu tiên hiện nay của anh ta vẫn là phải tìm ra được chiếc bút chì đó.

Việc thăm dò Đỗ Minh Cường đã không có được tiến triển gì, Trương Hải Phong lại chuyển dời ánh mắt nhìn về những phạm nhân khác ở

trong nhà xưởng, nhưng sau khi nhìn khắp một lượt cũng không phát hiện được điều gì đặc biệt cả. Xem ra tên lấy đi chiếc bút chì đó hoặc là tự tin đã nắm chắc phần thắng về mình nên không chút sợ hãi, hoặc là quá giỏi đóng kịch, có thể che giấu được tâm trạng hoảng loạn của mình thật khéo léo.

Một đợt tấn công tâm lý đã không đạt được hiệu quả giống như dự liệu, Trương Hải Phong đành phải dồn hy vọng vào chỗ khác. Anh ta đứng dậy, bắt đầu kiểm tra công việc lục soát của các cấp dưới. Nhìn thấy các quản giáo ở trong trung đội 4 ai cũng làm việc rất nghiêm túc, mọi người tự phân công công việc của mình, sau đó lại kết thành một mạng lưới lập thể giăng kín dọc ngang, lục tìm tất cả mọi ngóc ngách trong nhà xưởng giống như thủy ngân lan chảy không sót vị trí nào cả. Chỉ cần bất cứ đồ

vật nào có thể cất giấu được chiếc bút chì đó, to thì là bàn ghế, máy móc, nhỏ thì là đống giấy, giày mũ, tất cả đều bị lục tìm vô cùng cặn kẽ.

Cuộc lục soát này kéo dài đúng hai giờ đồng hồ, từ lúc hoàng hôn cho đến tận khi trời tối hẳn, kết quả lại một lần nữa khiến cho Trương Hải Phong thất vọng, bên trong và ngoài công xưởng chỉ thiếu điều lật nền nhà lên mà thôi, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng chiếc bút chì đó đâu cả.

Lúc này hai nhóm tìm kiếm ở vòng ngoài cũng lục đục quay về nhà xưởng, tương tự cũng tay không, không phát hiện ra điều gì cả. Trương Hải Phong sau khi nghe xong lời hội báo của những người cấp dưới, sắc

mặt càng lúc càng sa sầm lại. Anh ta hồi lâu không nói gì, sau đó quay người, mắt nhìn chằm chằm vào hai hàng phạm nhân ở trước mặt.

Phạm nhân đã đứng gần ba giờ đồng hồ, ai nấy đều mỏi lưng mỏi gối, cơ

bắp cứng đờ, như thể đám tàn quân bị bại trận. Nhưng lúc này đây nhìn thấy gương mặt của Trương Hải Phong, bọn họ lại vội vàng đứng thẳng, chỉ sợ gặp xui xẻo nếu dây vào “Quỷ Kiến Sầu”.

Ánh mắt Trương Hải Phong quét đi quét lại một vòng, cuối cùng dừng ở

trên gương mặt Hàng Văn Trị, anh ta khẽ hất cằm, nói: “Hàng Văn Trị, đứng ra khỏi hàng!”

Hàng Văn Trị như thể hoàn toàn không ngờ được quản giáo lại đột nhiên gọi tên mình. Anh ta chợt ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng lại, vội vàng đáp lời: “Vâng.” Đồng thời bước đến trước mặt Trương Hải Phong.

“Anh đi theo tôi, tôi có chuyện cần hỏi anh.” Trương Hải Phong lạnh lùng nhìn Hàng Văn Trị, mặt lạnh tanh. Những người trong phòng đều lần lượt dồn ánh mắt tới, có người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có người lại đoán thầm: lẽ nào tên thư sinh trông có vẻ nho nhã này lại là nghi phạm lấy đi chiếc bút chì?

Trương Hải Phong cũng không giải thích cho mọi người điều gì cả, sau khi nói xong bèn bước nhanh ra khỏi phòng. Hàng Văn Trị vội vàng bước nhanh theo, quản giáo Hoàng đứng bên cạnh cũng đi tới, đuổi theo kịp Trương Hải Phong, hỏi: “Những phạm nhân này cần phải xử lý như

thế nào?”

Trương Hải Phong không quay đầu lại, lên tiếng: “Tối hôm nay tăng ca, đừng có ai mong được nghỉ ngơi.”

Không được phép nghỉ ngơi, người không được nghỉ ngơi đương nhiên cũng bao gồm cả chính quản giáo Hoàng. Người đồng nghiệp già biết mình đã phạm sai lầm, ông sượng sùng xoa xoa mũi quay người truyền

đạt chỉ lệnh của đội trưởng với các phạm nhân: “Tối nay không nghỉ

ngơi, làm việc tăng ca!” Các phạm nhân cùng cất lời oán thán, bọn họ

sầu não vận động xương cốt, rõ ràng vừa mệt vừa đói.

Trương Hải Phong lúc này cũng đã đi đến cửa nhà xưởng, tiếng xao động khiến anh ta dừng bước, đứng khựng lại giống như ma nơ canh.

“Ít ra cũng phải được ăn cơm trước chứ, bụng xẹp lép lại rồi.” Tiểu Thuận lầm bầm một câu, lời nói của cậu ta cũng được bốn, năm người xung quanh cùng phụ họa theo.

Trương Hải Phong đột nhiên quay người lại, nheo mắt hỏi: “Ai muốn ăn cơm?” Giọng anh ta không to, nhưng hàm ý âm u lạnh lẽo đó thì lập tức khiến cho các phạm nhân đang nhộn nhạo sợ hãi, ai nấy đều im thin thít.

Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không dám oán thán nửa lời.

“Được rồi, tất cả mọi người, ai về vị trí nấy, chuẩn bị làm việc!” Ông Hoàng bình thường cũng coi như là rất hòa nhã đối với nhóm phạm nhân này, nhưng hôm nay chính bản thân ông cũng bị liên lụy, nỗi oan ức này cũng phải tìm chỗ để mà xả ra chứ.

Đám phạm nhân ủ rũ bước về bàn làm việc của mình, chuẩn bị một buổi tối lao động vất vả, cực nhọc. Chỉ có một mình Hàng Văn Trị đi theo Trương Hải Phong ra khỏi nhà xưởng, hòa nhập vào sắc đêm trong khu trại giam.

Trời đã tối đen, những biện pháp canh phòng ở trong khu trại giam càng nghiêm ngặt hơn. Những chiếc đèn chiếu sáng công suất cao đứng sừng sững ở trên chòi canh, chiếu từng luồng ánh sáng xuống, khiến cho mặt đất sáng bừng như ban ngày. Hàng Văn Trị hiểu rõ quy định, cúi đầu không dám nhìn lung tung, chỉ theo sát bước chân của Trương Hải Phong.

Hai người đi về phía Nam, sau khi đi xuyên qua nông trường phía bên ngoài khu trại giam số 4, khu tòa lầu văn phòng làm việc được bố trí như

trận đồ bát quái đó hiện ra trước mắt họ. Chưa kịp lại gần, chợt có một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào hai người bọn họ, đồng thời có giọng hét hỏi: “Ai đấy?”

Hàng Văn Trị cảm nhận được mình đang ở giữa trung tâm của luồng ánh sáng mạnh, còn xung quanh thì là một mảng trắng mênh mông không nhìn thấy gì cả. Điều này khiến anh ta cảm thấy mình giống như một đứa trẻ sơ sinh bị người ta dò xét. Cùng lúc này, Trương Hải Phong lôi ra thẻ

chứng nhận đưa ra về hướng phát ra ánh sáng, lớn tiếng nói: “Trương Hải Phong của khu trại giam số 4, dẫn phạm nhân đến để tra hỏi.”

“Là anh Trương à? Muộn như này mà vẫn chưa về à?” Cảnh vệ trên chòi đáp lại một câu, anh ta thực hiện thao tác trên đèn chiếu sáng, ánh sáng mạnh chói mắt lập tức dịu đi rất nhiều.

“Không về được.” Trương Hải Phong cười khổ não lắc đầu, sau đó ra hiệu cho Hàng Văn Trị đứng bên cạnh: “Đi thôi!”

Hai người vào trong tòa lầu, Trương Hải Phong dẫn Hàng Văn Trị một mạch lên tầng 3, biển số ngoài căn phòng ghi 311 chính là văn phòng làm việc của Trung đội trưởng khu trại giam số 4.

Sau khi tiến vào phòng, Trương Hải Phong ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc của mình, Hàng Văn Trị thì đứng ở gần cửa ra vào. Đây cũng là quy định trong ngục: phạm nhân khi ở trong văn phòng làm việc của quản giáo, khi tiếp nhận sự tra hỏi trong văn phòng của quản giáo, không được phép đến quá gần, bắt buộc phải đứng cách bàn làm việc ít nhất là ba mét.

Nhưng Trương Hải Phong hôm nay lại cố tình muốn phá vỡ quy định này, anh ta vẫy tay về phía Hàng Văn Trị, nói: “Anh lại gần đây một chút, đến trước bàn này.”

Hàng Văn Trị ngoan ngoãn bước lên mấy bước, đứng cách Trương Hải Phong một cái bàn.

Trương Hải Phong dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau kê sau đầu, xem ra có vẻ muốn thả lỏng xương cốt, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hàng Văn Trị.

Hàng Văn Trị vẫn cúi đầu thật thấp, anh ta hình như quá tuân thủ quy định thì phải.

“Anh đã vào tù bao lâu rồi?” Giây lát sau, Trương Hải Phong hỏi vẻ tỉnh bơ.

Hàng Văn Trị lập tức trả lời: “Hơn một tháng rồi.”

Trương Hải Phong “ừm” một tiếng, lại hỏi: “Trong một tháng này, anh có cảm nhận gì?” Khóe mép Hàng Văn Trị khẽ lay động nhưng lại không phát ra âm thanh. Câu hỏi này khiến anh ta nhất thời không biết trả lời thế nào.

Trên thực tế, tất cả mọi phạm nhân khi đối diện với câu hỏi tương tự đều vô cùng thận trọng, họ bắt buộc cần phải dò xét được tâm trạng và dụng ý của quản giáo. Trương Hải Phong đương nhiên biết rất rõ về điều này, nhìn thấy bộ dạng do dự của Hàng Văn Trị, anh ta bèn cười “ha ha” một tiếng, lại nói với giọng gợi ý: “Nghe nói biểu hiện lao động của anh cũng khá lắm.”

Có lời nói này làm nền, tâm trạng của Hàng Văn Trị cũng thả lỏng ra nhiều. Anh ta vội vàng tiếp lời: “Tôi chỉ là chăm chỉ làm việc, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt cả.”

“Ừm.” Trương Hải Phong gật đầu, “Chăm chỉ, có hai chữ này là được rồi, ít ra chứng tỏ anh cũng không lơ đễnh, có thể tiếp nhận cải tạo,

không nghĩ đến những thứ linh tinh lộn xộn khác.”

Hàng Văn Trị không nói thêm, anh ta ngước mắt lén liếc về phía Trương Hải Phong. Đội trưởng mà các phạm nhân đều gọi là “Quỷ Kiến Sầu”

này dẫn riêng mình đến văn phòng làm việc, lẽ nào chỉ muốn trò chuyện phiếm những câu vô thưởng vô phạt này sao?

Trương Hải Phong khẽ thở dài, lại nói: “Từ phương diện này, tôi có lẽ là không bằng được anh đâu.”

Lần này Hàng Văn Trị ngẩng luôn đầu lên nhìn thẳng vào Trương Hải Phong, khó có thể che giấu được nỗi kinh ngạc trong lòng. Anh ta không hiểu, giữa mình và đối phương lẽ nào lại tồn tại bất cứ điều gì có thể đem ra so sánh được sao?

“Ngục tù chẳng phải là nơi hay ho gì, đặc biệt là khu trại giam số 4, đúng là vô cùng tồi tệ.” Trương Hải Phong chau mày, như đang giải thích, lại giống như đang oán thán.

Hàng Văn Trị trong lòng thầm phụ họa với đối phương, nhưng anh ta không dám biểu lộ quá rõ ràng, chỉ thận trọng hỏi: “Anh cũng không thích ở đây à?”

“Có lũ ma quỷ mới thích được.” Trương Hải Phong bật ra một câu, sau đó anh ta lại nhìn Hàng Văn Trị, “Anh mới đến đây có một tháng, tôi đã ở đây hơn mười năm rồi. Nhưng thời gian tôi ở đây vẫn chưa được tính là lâu nhất, anh có biết người lâu nhất là ai không?”

Hàng Văn Trị nghĩ một lát, nói: “Đương nhiên là những tội phạm tù chung thân, cụ thể ai ở thời gian lâu nhất tôi vẫn chưa biết.” Khi bật ra câu nói này, khó có thể tránh được chút bi thương, bởi vì chính bản thân anh ta cũng là một trong những “tù chung thân”.

“Tất cả những phạm nhân tù chung thân cuối cùng cũng đều có thể được đổi thành có thời hạn, người ở trong tù lâu nhất cũng không quá hai mươi năm…” Trương Hải Phong vừa nói vừa xua tay vẻ thất vọng, có phần hơi khó chịu vì đối phương không nắm bắt được ý tứ câu nói của mình, sau đó anh ta lại đưa ra đáp án, “Người ở đây lâu nhất chính là anh Hoàng, từ năm 22 tuổi anh ấy đã tham gia công việc, đến giờ thì đã hơn ba mươi năm rồi.”

Hàng Văn Trị nói: “Các anh đều là quản giáo, không giống với những phạm nhân ngồi tù như chúng tôi.”

Trương Hải Phong cười khan một tiếng: “Ha, quản giáo… anh tưởng rằng quản giáo thì dễ chịu à? Ngày nào cũng đều phải làm việc ở trong môi trường như thế này, là người có tốt đến đâu cũng sẽ bị mắc bệnh thần kinh thôi. Giống như anh Hoàng làm việc ở đây hơn ba mươi năm, như vậy mới gọi là tù chung thân thực sự đấy!”

Bởi vì không thể nào nắm bắt được dụng ý của đối phương, Hàng Văn Trị chỉ có thể lại một lần nữa trầm mặc không nói.

Trương Hải Phong cũng yên lặng giây lát, đột nhiên lại nói: “Tôi biết các anh sợ tôi, gọi tôi là “Quỷ Kiến Sầu”. Cái tên này thật không hay chút nào cả.”

Hàng Văn Trị vội vàng biện giải: “Đây đều là những kẻ rỗi hơi gọi linh tinh…”

Trương Hải Phong ngắt lời đối phương: “Anh không cần phải giải thích, cái tên này không hay, nhưng lại có tác dụng! Nếu tôi cũng hiền lành giống như anh Hoàng, thì sao có thể quản nổi bọn người các anh được chứ?”

Hàng Văn Trị cười khổ não, coi như là thể hiện sự tán thành ngượng ngùng.

Trương Hải Phong nghỉ lấy hơi, rồi đột nhiên ngữ khí lại trở nên dịu dàng: “Thực ra tôi cũng là một người bình thường, có một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường. Ở bên ngoài, chẳng có ai sợ tôi.

Tôi có một người vợ hiền thục, còn có một đứa con trai ngoan. Con trai của tôi năm nay 12 tuổi, chuẩn bị lên cấp hai rồi…”

Hàng Văn Trị ngẩng đầu lên nhìn Trương Hải Phong. Sau khi nét mặt lạnh lùng kiên nghị trên khuôn mặt đối phương bị tan chảy, lộ ra bản sắc thực sự của nhân vật đúng là một người đàn ông trung niên, anh ta bình tĩnh và mệt mỏi, hoàn toàn là người đàn ông trụ cột gánh áp lực trong gia đình.

Nhưng sự thay đổi này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc mặt nạ cứng rắn lại nhanh chóng bao phủ lên khuôn mặt của Trương Hải Phong: “Chỉ là tôi làm việc ở nơi này, thì bắt buộc cần phải có một số thay đổi, anh có hiểu không?”

Hàng Văn Trị gật đầu. Anh biết bất cứ người nào ở nơi này đều phải có sự thay đổi, dù là quản giáo cũng bắt buộc phải như vậy, nếu không thì không thể nào tiếp tục tồn tại một cách bình thường được.

Trương Hải Phong ngừng lại giây lát, lại nói: “Hơn mười năm nay, tôi làm việc ở trong khu trại giam số 4 vẫn luôn rất xuất sắc, cho nên lãnh đạo cũng đang xem xét điều động công việc của tôi. Nếu như thuận lợi, nửa năm sau tôi có thể được điều lên Cục Quản lý trại giam, có thể được thoải mái dễ chịu ngồi ở cơ quan rồi.”

Trong ánh mắt Hàng Văn Trị chợt hiện ra sự kinh ngạc. Điều động cán bộ thăng chức là một đề tài rất mẫn cảm, sao đối phương lại có thể nói với mình điều này chứ?

Biến hóa tâm lý của Hàng Văn Trị vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Trương Hải Phong. Lúc này đây khuôn mặt anh ta rất lạnh lùng, khó

có thể nhận ra là vui mừng hay tức giận, ánh mắt anh ta thì lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hàng Văn Trị hồi lâu, cho đến tận khi đối phương sợ hãi cúi đầu mới nói tiếp: “Tôi vốn không cần phải nói với anh những điều này, nhưng tôi cảm thấy anh không giống những phạm nhân khác, anh có lẽ là một người hiểu đạo lý. Anh có hiểu ý của tôi không?”

Hàng Văn Trị vội vàng “ừm” một tiếng, bộ dạng có vẻ như hơi hoảng sợ

vì nhận được sự sủng ái.

Trương Hải Phong gật đầu, nói: “Hiểu thì tốt rồi. Bởi vì anh là một người thông minh, cho nên tôi hy vọng có thể dùng một phương thức khác để

giao lưu với anh, tôi hy vọng anh có thể đứng ở trên lập trường của tôi để

có thể hiểu tôi, hơn nữa cũng không bị động chịu đựng những mệnh lệnh và chế độ quản lý thô bạo đó.”

Hàng Văn Trị kịp thời ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt để thể hiện sự thấu hiểu và chân thành của mình.

Trương Hải Phong xem ra có vẻ rất hài lòng, bèn nói như thể đang tâm sự: “Năm nay 38 tuổi rồi, đây là giai đoạn rất quan trọng đối với một người đàn ông. Nếu như có một số sự việc không giải quyết ổn thỏa, tôi rất có thể sẽ giống như anh Hoàng, cả đời này sẽ phải ở trong khu trại giam số 4.”

Hàng Văn Trị mỉm cười lấy lòng: “Vừa rồi anh chẳng phải đã nói sao?

Lãnh đạo chuẩn bị điều anh đến Cục Quản lý rồi mà.”

Trương Hải Phong lại không nở ra nụ cười nào cả: “Tôi còn nói, đó là trong tình huống thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, thì đừng mơ gì cả!

Cho nên trong khoảng thời gian này, đừng có ai gây ra chuyện phiền phức nào cho tôi!”

Trái tim Hàng Văn Trị chợt co thắt lại: vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính rồi.

Nhưng lúc này Trương Hải Phong lại không lên tiếng nữa, anh ta nhìn Hàng Văn Trị hồi lâu, trong ánh mắt giống như bầu không khí bị đông cứng lại, từng tầng tầng lớp lớp liên tục dồn nén lại đè nặng lên vai đối phương, khiến đối phương vô cùng bồn chồn bất an.

Hồi lâu sau, Trương Hải Phong mới lại lên tiếng, lời nói của anh ta rất ngắn gọn: “Nói đi, là chuyện gì?”

Hàng Văn Trị lập tức lắc đầu nói: “Tôi không biết.”

Mắt Trương Hải Phong nheo lại, ánh mắt cũng trở nên càng sắc nhọn hơn.

“Anh thực sự không biết?” Anh ta trầm giọng hỏi ngược lại.

Dưới áp lực cuồn cuộn trào dâng của đối phương, Hàng Văn Trị lần này đã do dự hơn nhiều, ánh mắt anh ta khẽ lóe sáng, hình như muốn nói gì đó nhưng lại rất khó mở miệng.

Trương Hải Phong gõ tay xuống dưới mặt bàn, một lần nữa nhấn mạnh ngữ khí: “Anh là người thông minh, anh không phải là không biết đâu.”

Khẩu khí đó có ba phần giống như đang khích lệ động viên, bảy phần mang theo sự uy hiếp.

“Tôi…” Trán Hàng Văn Trị thấp thoáng rịn ra mồ hôi, muốn nói nhưng lại ngừng lại.

“Biết gì thì nói nấy, cứ ấp a ấp úng làm gì?” Trương Hải Phong chợt bực bội hét lớn, còn Hàng Văn Trị thì lại không hề có sự chuẩn bị đối với tiếng hét này, thật không ngờ bất giác rùng mình. Sau khi thoáng định thần lại, anh ta mặt mày khổ não nói: “Sự việc không biết rõ, tôi cũng không dám nói bừa…”

Trương Hải Phong thở hắt ra, tỏ rõ sự không hài lòng đối với Hàng Văn Trị. Nhưng ngẫm lại, sự lo ngại của đối phương cũng có thể hiểu được.

Dù sao thì trong một nơi như khu trại giam số 4, nếu như nói linh tinh đắc tội với người khác, những ngày tháng khốn khổ sau này của Hàng Văn Trị e rằng khó có thể vượt qua được.

Trương Hải Phong quyết định dẫn dắt chỉ đường cho đối phương, cũng coi như là tiêm cho anh chàng yếu đuối này một liều thuốc trợ tim. Thế

là anh ta bèn thủng thẳng hỏi một câu: “Chiếc bút chì đó không phải Đỗ

Minh Cường lấy, thì chính là Tiểu Thuận lấy, tôi nói có phải không?”

Công tác bước đệm lúc trước của Trương Hải Phong đã làm đầy đủ, bây giờ đã nói đến nước này, càng khiến cho đối phương khó có thể né tránh được, Hàng Văn Trị suy ngẫm không thể giả vờ được, vội vàng phụ họa theo: “Tôi cũng đoán như vậy…”

Thấy đối phương cuối cùng lên tiếng, trong lòng Trương Hải Phong đã có đáp án.

Anh ta cũng không nóng vội, dùng phong thái như là trò chơi mèo vờn bắt chuột, hỏi: “Thế à? Tôi thấy anh đoán rất chuẩn thì phải? Anh nói xem, đoán như thế nào?”

“Những nơi cần lục soát thì đã lục soát hết cả lượt rồi, chiếc bút đó mãi vẫn không tìm thấy. Tôi đoán chỉ có một khả năng, chính là…” Nói đến điểm then chốt, Hàng Văn Trị vẫn hơi ấp a ấp úng, “Ừm… chính là Đỗ

Minh Cường hoặc là Tiểu Thuận đi xếp thùng hàng, nhét chiếc bút chì vào giữa các thùng hàng, sau đó đã bị chuyển ra khỏi trại giam rồi.”

Đây cũng chính là sự phán đoán của Trương Hải Phong trong sự việc lần này. Nhưng trên mặt anh ta lại không thể hiện ra điều gì. Hàng Văn Trị

do đó lại càng thấy không yên tâm, vội vàng bổ sung: “Đây chỉ là sự suy đoán của tôi, tốt nhất anh hãy xác định chắc chắn lại một chút.”

Trương Hải Phong đảo mắt: “Cần phải xác định thế nào?”

“Anh có thể yêu cầu tài xế chở hàng lái xe quay trở lại, sau đó tỉ mỉ kiểm tra hết tất cả số thùng hàng hôm nay chở đi, nếu như có thể tìm được chiếc bút chì đó thì tốt quá.”

“Tốt gì chứ?” Trương Hải Phong thẳng thừng phản bác lại, “Anh sợ là người khác không biết được khu trại giam số 4 của chúng ta đã gây ra chuyện phiền toái sao?”

Hàng Văn Trị không biết nói gì hơn. Đúng vậy, bây giờ Trương Hải Phong sợ nhất chính là gây ra chuyện phiền phức, nếu như làm theo cách của mình nói, thì sự phiền toái này đúng là càng lúc càng làm to ra rồi.

“Một chiếc bút chì, nếu như thực sự đã ra ngoài trại giam, vậy thì cũng chẳng có vấn đề to tát cả.” Trương Hải Phong bắt đầu trầm ngâm, giây lát sau ta lại nhìn chằm chằm vào Hàng Văn Trị, “Tôi chỉ là muốn biết, rốt cuộc là ai đã động vào chiếc bút chì này, Đỗ Minh Cường hay là Tiểu Thuận? Mục đích họ động vào chiếc bút chì này là gì?”

Hàng Văn Trị vẫn giữ ngữ khí thận trọng: “Theo cảm giác của tôi… chắc là Tiểu Thuận.”

“Tại sao?” Trương Hải Phong tỏ ra hưng phấn, anh ta cảm thấy càng lúc càng đến gần với đáp án mà mình muốn tìm kiếm rồi.

“Bởi vì Tiểu Thuận và Hắc Tử dạo này có một số mâu thuẫn, những việc mà hại người lợi mình chỉ có Tiểu Thuận mới có lý do để làm.” Hàng Văn Trị dần dần nói rõ, thần thái cũng trở nên tự nhiên hơn.

Thì ra là như vậy… Trương Hải Phong tự sắp xếp tư duy trong đầu. Nếu như Tiểu Thuận và Hắc Tử đúng là có mâu thuẫn, thì sự việc kỳ lạ ngày hôm nay có thể giải thích được rồi. Dựa vào thực lực của Tiểu Thuận chắc chắn là không đấu lại được với Hắc Tử, nhưng cậu ta lại cũng

chẳng phải là kẻ cam chịu, giở một số chiêu trò bỉ ổi để tiến hành báo thù cũng là điều rất bình thường.

Tình huống này thì lại khiến cho Trương Hải Phong thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra chiếc bút chì mất tích đó cũng không gây ra những chuyện phiền phức lớn hơn. Nhưng với vai trò là người quản lý trong khu vực trại giam, sự mâu thuẫn giữa các phạm nhân cũng là mối hiểm họa tiềm ẩn không được coi thường, nếu khống chế không tốt, rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả xấu khó có thể dự liệu được. Cho nên chỉ hơi thả lỏng giây lát, Trương Hải Phong lại bám sát đề tài này, truy hỏi: “Chuyện giữa Tiểu Thuận và Hắc Tử là gì vậy?”

Hàng Văn Trị cân nhắc một lát, biết được có một số sự việc không thể

nói quá tỉ mỉ, thế nên bèn hàm hồ nói qua loa nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người đó? “Hắc Tử luôn tìm cớ để ức hiếp Tiểu Thuận, Tiểu Thuận lại cũng không phục gã, cho nên là…”

Trương Hải Phong gật đầu: đúng vậy, Hắc Tử trước nay vốn lắm điều, không có chuyện gì cũng rất thích gây hấn khiêu khích với người khác, là nhân vật luôn gây ra chuyện thị phi; Còn Tiểu Thuận mặc dù địa vị

trong trại giam không cao, nhưng tính hư vinh thì lại rất lớn, giữa hai người xảy ra mối bất hòa cũng là hợp tình hợp lý.

Hàng Văn Trị thấy bộ dạng Trương Hải Phong lạnh băng, đột nhiên hơi lo lắng, nói nửa câu thì không nói tiếp nữa, mà lại hỏi thăm dò: “Nếu như việc này đúng là do Tiểu Thuận gây nên, anh chuẩn bị xử phạt cậu ta như thế nào?”

Trương Hải Phong thoáng ngẩn người: “Sự việc này thì có liên quan gì đến anh sao?”

Hàng Văn Trị sợ hãi rụt cổ lại, nuốt nước bọt: “Quản giáo Trương… Nếu như anh phạt mạnh tay quá, tôi e Tiểu Thuận sẽ thù hằn tôi…”

“Tôi tự có cách giải quyết, anh sợ gì chứ?” Trương Hải Phong tỉnh bơ,

“Huống hồ sự việc này có liên quan gì đến anh? Cho dù anh không nói, tôi lẽ nào không điều tra ra được sao?”

Hàng Văn Trị không dám nói thêm gì nữa, trong lòng thì lại đang cảm thấy đối phương đúng là chỉ biết nghĩ đến mình. Anh ta bị gọi riêng đến văn phòng của quản giáo, nếu như sau đó Tiểu Thuận liền bị hình phạt nặng, khi anh ta trở về phòng giam thì sao có thể nói cho rõ được đây?

“Được rồi, việc này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.” Trương Hải Phong biết được trong lòng Hàng Văn Trị không vui, nhưng cũng không muốn nói nhiều, anh ta vẫy tay về phía đối phương, “Anh lấy một chiếc ghế lại đây ngồi, tôi còn có việc khác muốn tìm anh.”

“Ơ?” Hàng Văn Trị ngẩn người, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Trương Hải Phong chỉ vào chỗ trống ở phía đối diện bàn làm việc, lại nhấn mạnh nói: “Anh lấy một chiếc ghế ở bàn trà, lại đây ngồi.”

Hàng Văn Trị tin chắc rằng tai mình không có vấn đề, bèn thận trọng bê chiếc ghế lại bên bàn làm việc, sau đó anh ta ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi một nửa mông lên ghế, giữ tư thế rất khiêm nhường.

Cần phải biết rằng, bất cứ phạm nhân nào khi đến văn phòng làm việc của quản giáo để tiếp nhận sự tra hỏi, đều chỉ có thể đứng ở đằng xa, giống như Hàng Văn Trị được cho phép đến gần bàn làm việc đã là rất hiếm hoi, bây giờ thật không ngờ Trương Hải Phong lại tiến một bước gia ân cho anh ta được ngồi bình đẳng, điều này cứ như là có ý muốn làm tổn thọ Hàng Văn Trị. Cho nên anh ta không hề cảm thấy may mắn, ngược lại lại càng thấp thỏm bất an.

Thấy Hàng Văn Trị ngoan ngoãn ngồi yên, Trương Hải Phong mở ngăn kéo ỏ bên cạnh ra, rút từ trong đó ra một tờ giấy đưa đến trước mặt đối phương, nói: “Anh xem xem, mấy đề bài này anh có biết giải không?”

Hàng Văn Trị vội vàng đón lấy tờ giấy, lúc nhìn kỹ, thì ra là một tờ đề

thi, anh ta thoáng lướt qua đề bài, trong lòng cũng đã suy đoán ra, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Đây là đề thi của con trai anh phải không?”

Trương Hải Phong gật đầu, lại truy hỏi: “Anh có giải được không?”

“Có thể giải được.” Hàng Văn Trị lần này đưa ra câu trả lời chắc chắn, sau đó lại đưa ra lời bình luận: “Nhưng mấy đề này vẫn quá khó đối với học sinh tiểu học.”

“Đây là đề thi Olympic toán, tôi đã nhờ người lấy được ở lớp bồi dưỡng huấn luyện trong thành phố. Con trai tôi năm sau phải thi kỳ thi chuyển cấp, nghe nói trong đề thi toán cuối cùng sẽ có thêm một đề Olympic.

Mặc dù không tính vào tổng số điểm, nhưng đề bài này lại trở thành căn cứ để phân định những học sinh xuất sắc. Tôi muốn con trai của tôi có thể vào được trường trung học tốt nhất trong thành phố, anh có hiểu không?” Trương Hải Phong giải thích một hồi. Kể từ sau khi đối phương ngồi xuống, sự uy nghiêm của người quản giáo của anh ta đã bớt đi nhiều, bây giờ xem ra lại có cảm giác giống như bạn bè đang ngồi trò chuyện về gia đình vậy.

Trong tình huống này, tâm trạng căng thẳng của Hàng Văn Trị đương nhiên cũng được thả lỏng. Anh ta thậm chí mỉm cười với Trương Hải Phong thể hiện đã thấu hiểu. Muốn vào được trường trung học tốt nhất, thì cần phải có biểu hiện tốt nhất, cho nên cho dù là đề Olympic toán kèm thêm cũng không được bỏ qua.

“Nhưng những đề tài này con trai tôi trước đây chưa từng tiếp xúc, tôi cũng không biết giải.” Trương Hải Phong lúc này xòe hai tay ra, thể hiện ra nét mặt bất lực, “Tôi nhìn thấy hồ sơ của anh, anh từng là sinh viên khoa Công nghệ trường đại học nổi tiếng, cho nên tôi mới nghĩ đến nhờ

anh đến xem thế nào.”

Quá trình này đối phương không nói thì Hàng Văn Trị cũng có thể đoán được. Nhưng ta cũng không vội huênh hoang gì cả, chỉ tỉ mỉ đọc kỹ lại đề bài một lượt, sau đó nói với vẻ rất tự tin: “Đề bài này đối với tôi có lẽ

là không vấn đề gì.”

“Tốt.” Trương Hải Phong lên tiếng khen ngợi thực lòng, tươi cười.

“Vậy bây giờ tôi giải đề luôn à?” Hàng Văn Trị thể hiện ra tư thế muốn được thử sức luôn.

“Bây giờ giải cũng được.” Trương Hải Phong trầm ngâm nói, “Nhưng tôi càng hy vọng anh có thể giảng trực tiếp cho con trai tôi, như vậy mới đạt được hiệu quả cao.”

Hàng Văn Trị cũng tán thành: “Có thể trực tiếp giảng đương nhiên là tốt rồi. Nhưng… thân phận hiện nay của tôi, làm thế nào để giảng trực tiếp được?”

Trương Hải Phong thực ra đã có sự trù bị từ trước, lập tức trả lời: “Tôi có thể bảo con trai của tôi đến đây, anh giảng bài cho nó ở trong văn phòng làm việc của tôi.”

Hàng Văn Trị đương nhiên hiểu ngay: “Chỉ cần anh cảm thấy phù hợp là được, tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của quản giáo.”

“Vậy thì tốt, cứ quyết định như thế đi.” Trương Hải Phong ngừng lại một lát, lại nói thêm, “Nhưng có một việc này tôi cần phải thương lượng rõ với anh: bởi vì con trai tôi chỉ có thể đến đây vào cuối tuần, mà cuối tuần thì là thời gian các anh được pháp luật quy định cho nghỉ ngơi, nếu như

anh không muốn bị chiếm dụng thời gian này, anh có thể từ chối.”

Nói là “thương lượng”, nhưng sự “thương lượng” này hoàn toàn chỉ là lời nói lấy lệ, chỉ là vì để chứng tỏ Trương Hải Phong không muốn đặc biệt vi phạm điều lệ quản lý ở trong trại giam. Trên thực thế, Hàng Văn

Trị vốn không có quyền lựa chọn, cho dù có, anh ta cũng không ngốc nghếch đến độ vứt bỏ cơ hội tốt để lấy lòng được quản giáo như vậy, chẳng có lý do gì lại đi đắc tội với đối phương. Cho nên anh ta gần như

không suy nghĩ gì, lập tức trả lời ngay: “Là tôi tự nguyện từ bỏ thời gian nghỉ ngơi, sự việc này cũng giúp ích được cho tôi, tôi có thể ôn tập lại kiến thức văn hóa.”

Những câu từ khôn khéo này khiến cho Trương Hải Phong rất hài lòng, anh ta “ừm” một tiếng, nói: “Vậy thì anh hãy cầm đề bài này về phòng, hãy chuẩn bị trước một chút. Nhưng, lát nữa anh vẫn phải đi đến nhà xưởng để làm thêm giờ – tôi biết bình thường anh biểu hiện rất tốt, trong tình huống này tốt nhất là không nên vắng mặt, đây cũng chính là đang bảo vệ anh.”

“Tôi hiểu.” Hàng Văn Trị biết ý đứng dậy, đi cách xa mấy bước, khôi phục lại tư thế cung kính.

Trương Hải Phong nhấc điện thoại trên bàn ấn số máy nội bộ, chỉ lát sau đã có một người trực ban trẻ tuổi bước vào trong phòng: “Đội trưởng Trương, có việc gì à?”

“Hãy dẫn phạm nhân này quay trở về nhà xưởng để tham gia lao động.”

Trương Hải Phong vẫy tay ra chỉ thị: “Ngoài ra, hãy bắt Hắc Tử và Tiểu Thuận ở phòng giam 424 lại, nhốt mỗi người trong phòng kín mười ngày!”

“Vâng!” Người quản giáo trẻ tuổi đáp lời, liếc nhìn về Hoàng Văn Trị,

“Đi chứ?”

Hàng Văn Trị ngoan ngoãn bước đi trước, trong lòng đang thầm suy nghĩ: Hắc Tử và Tiểu Thuận cùng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc này, mối quan hệ của hai người sau này càng xung khắc như nước với lửa, là mình bị kẹt ở giữa, không biết sẽ có cục diện như thế nào?

Nhưng bất luận thế nào, chuyến đi tối nay vẫn rất bõ công, có được cơ

hội luyện đề Olympic cho con trai của Trương Hải Phong, một số kế

hoạch của mình có thể lại được tăng tốc tiến hành rồi!

Chương 6: Hoa lan kế

Báo Đầu đã lâu không mặc comple, bởi vì gã cảm thấy bộ trang phục đó mặc vào người không được thoải mái lắm – tay chân ngượng nghịu, ngay cả bước đi cũng không bước rộng được. Đặc biệt với kẻ thường xuyên cần phải ra tay đấm đá với người khác, thứ trang phục này thực sự là một gánh nặng.

Nhưng hôm nay Báo Đầu lại phải phá lệ mặc bộ comple mới tinh này, mặc dù không được quen lắm, nhưng trong lòng gã cảm thấy cũng rất tốt. Bởi vì bộ trang phục này đại diện cho sự thay đổi về thân phận.

Gã đã không còn thuần túy là một kẻ chuyên đánh thuê nữa, gã đã có

“công việc” ở tầng lớp cao hơn, công việc này cần gã đi giày da mặc comple để tạo nên hình tượng đứng đắn.

Thậm chí gã còn có danh thiếp của riêng mình, hàng chữ nhỏ phủ nhũ ở

trên danh thiếp có thể giới thiệu với mọi người về thân phận của gã: Tổng giám đốc Công ty TNHH tháo dỡ nhà thành phố Thông Đạt – Tiền Kim Bân.

Khi các tiểu đệ trước đây đổi cách xưng hô, gọi “Tổng giám đốc Tiền, Báo Đầu đột nhiên phát hiện ra bộ comple này mặc ở trên người mình thật không ngờ lại vừa vặn như vậy, thứ cảm giác bất tiện gò bó lúc trước trong khoảnh khắc chợt biến mất.

Gã rất hy vọng có thể mặc bộ đồ kiểu này lâu dài, nhưng gã cũng biết rất rõ: Có thể thực hiện được nguyện vọng này hay không còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mình.

Chức vụ tổng giám đốc này là do ông chủ Cao phong tặng cho Báo Đầu, và gã bắt buộc phải dùng biểu hiện thực tế để chứng minh mình xứng đáng với cái chức này.

Cơ hội để chứng minh ở ngay trước mắt.

“Mảnh đất ở Tân Thành đã thu mua được một số ngày rồi, đến bây giờ

các bản thỏa thuận phá dỡ còn chưa ký hết. Cậu đến đó xem sao, hãy nói chuyện với đối phương, cố gắng hết sức để xử lý ổn thỏa việc này. Nếu kéo dài thời gian xây dựng, thì chúng ta sẽ phải chịu tổn thất rất lớn.”

Khi Cao Đức Sâm nói với Báo Đầu những điều này, ngữ khí rất ung dung bình thản, nhưng gã lại có thể cảm nhận rất rõ được áp lực lộ ra trong câu nói này. Đối với những người làm về xây dựng những khu chung cư mới, “hộ cứng đầu” chính là bậc chắn cửa đầu tiên khiến họ

đau đầu nhất. Nếu như bởi vì không cầm được hợp đồng phá dỡ mà kéo dài thời gian thi công, vậy thì mỗi ngày bên chủ đầu tư đều phải đối diện với sự tổn thất kinh tế lên đến hàng vạn tệ.

Từ khi thế lực của Cao Đức Sâm bước chân vào đầu tư bất động sản đến nay, Công ty phá dỡ Thông Đạt liền trở thành cơ cấu thế lực mạnh mẽ

dưới trướng của Tập đoàn Cao thị. Tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty họ Hồ, nghe nói đã từng tham gia quân đội, là nhân vật đã bò lên khỏi hố tử thần. Trước đây phàm là xuất hiện “hộ cứng đầu”, chỉ cần ông Hồ

đứng ra nói chuyện với đối phương, sự phiền phức có lớn hơn nữa cũng được hóa giải. Chỉ duy nhất lần này, ông Hồ lại bị mảnh đất Tân Thành đó ngáng đường – Có một hộ gia đình nghe nói là mềm rắn đều không được, thỏa thuận phá dỡ vẫn mãi không được trọn vẹn. Thời gian bắt đầu thi công ngày càng gần kề, Cao Đức Sâm cũng đứng ngồi không yên.

Anh ta phế bỏ ông Hồ, điều Báo Đầu lên làm tổng giám đốc mới để đi giải quyết vấn đề nan giải này.

Cao Đức Sâm tin vào thực lực của Báo Đầu, càng tin vào ham muốn của Báo Đầu. Đây là một nhân vật từ trước nay vốn vẫn bị Đặng Hoa đánh giá thấp, gã đã từng có được địa vị không hề xứng đáng với khả năng của gã. Cho nên sau khi Cao Đức Sâm thu nạp Báo Đầu dưới trướng, gã chắc

chắn rất nôn nóng muốn thể hiện bản thân mình, càng là nhiệm vụ khó khăn thì lại càng khiến gã hào hứng.

Sự việc mà ông Hồ không làm được, nếu như Báo Đầu ra mặt có thể xử

lý ổn thỏa, vậy thì đối với gã đây chính là một cơ hội chỉ một cuộc chiến đã khiến gã nổi danh, cho dù là một người mới, địa vị của gã ở trong Tập đoàn Cao thị cũng sẽ trở nên vô cùng vững chãi; Nhưng nếu ngược lại, nếu như sự việc này Báo Đầu cũng làm không tốt, e rằng gã khó có thể

lại nhận được sự tín nhiệm của Cao Đức Sâm nữa.

Trong lòng Báo Đầu hiểu rất rõ mối quan hệ quan trọng này. Cho nên trước khi gã đi đến khu xây dựng ở Tân Thành, gã đã tiến hành suy nghĩ

hết sức đầy đủ.

Trước đây phương thức giải quyết vấn đề mà Báo Đầu thường dùng nhất chính là dựa vào nắm đấm, nhưng bây giờ gã đã mặc bộ comple, gã hiểu rõ dùng trí não quan trọng hơn là dùng nắm đấm.

Báo Đầu đã tìm hiểu tình hình cơ bản của “hộ cứng đầu” đó, gã biết người đó không phải là chủ hộ ban đầu của căn hộ này, người này chỉ

mới mua căn hộ này cách đây hai tháng mà thôi. Nếu tính thời gian, người này mua căn hộ chính là vào ngày thứ hai sau buổi phát mại mảnh đất, trong đây rõ ràng là ẩn chứa một số thông tin.

Theo như phán đoán của Báo Đầu, mục đích người này mua căn hộ vô cùng rõ ràng: Chính là muốn nhân cơ hội phá dỡ tòa nhà để vớ được một món tiền lớn. Điều này đối với chủ đầu tư đương nhiên không phải là việc tốt, nhưng nếu đứng từ góc độ khác thì cũng không phải là việc gì xấu cả.

Đối phương đã nhằm vào mục đích kiếm tiền, vậy thì khi phá dỡ, cái giá anh ta đòi chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với những chủ căn hộ bình thường khác, ít nhất cần phải đáp ứng được độ chênh lệch về giá nhỉ?

Giá chênh lệch này có lẽ là trở ngại quan trọng nhất mà công ty phá dỡ

phải đối mặt. Nhưng thao tác của người này đủ để cho thấy rõ anh ta là một người làm ăn kinh tế có đầu óc, đã là người làm ăn, hành sự chắc chắn cần phải kiên quyết giữ vững nguyên tắc trên phương diện lợi ích, như vậy thì khi Báo Đầu suy nghĩ vấn đề liền có được hướng tư duy rõ ràng.

Đối với một người kinh doanh, lợi ích lớn nhỏ được tạo thành từ hai phần: Doanh thu và giá gốc, sự chênh lệch giữa hai yếu tố này chính là lợi nhuận ròng. Bây giờ đối phương tham lam đòi giá rất cao, chẳng qua cũng là chỉ muốn nâng cao số tiền. Nếu như anh cứ luôn nghĩ cách để

làm hài lòng anh ta, vậy thì đã sai rồi, bởi vì lòng tham của kẻ kinh doanh là không có điểm dừng, anh vốn không thể nào thực sự làm hài lòng anh ta.

Anh bắt buộc cần phải đứng từ góc độ khác để giải quyết vấn đề này.

Khi anh không muốn thay đổi thu nhập của đối phương, vậy thì anh có thể thay đổi giá gốc của đối phương. Nếu như giá gốc này đủ lớn, lớn đến độ khiến cho thu nhập mà đối phương kiên trì đều trở nên không còn ý nghĩa gì, một người kinh doanh lý trí chắc chắn sẽ đưa ra sự thay đổi về chiến lược, sự thay đổi này phần lớn sẽ tạo nên cục diện cả hai bên cùng thắng lợi.

Người kinh doanh quyết không từ chối việc cả hai cùng thắng lợi, điều anh ta muốn chỉ là mình không bị thua là được. Đây chính là nền tảng hướng tư duy để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt của Báo Đầu.

Không được nghĩ xem cần phải làm hài lòng anh ta như thế nào, mà là phải nghĩ xem làm thế nào để tăng cao giá gốc của anh ta, tăng cao đến mức độ đối phương không thể nào chịu đựng nổi. Báo Đầu tin rằng mình có thể tìm được cách thức phù hợp, dù sao thì gã cũng đã từng vào sinh tử, lăn lộn dưới tay Đặng Hoa hơn mười năm qua, đúng là cũng học được không ít thứ.

Mỗi một người đều có những sự vật mà mình để tâm nhất, sự vật này chính là giá gốc mà anh ta khó có thể vứt bỏ được nhất. Có người tham tiền, có người tham danh, có người nặng tình, có người giữ nghĩa khí…

Cho nên đối với những người khác nhau thì cần phải có những cách giải quyết khác nhau, chỉ cần nhìn thật chuẩn xác xem anh ta để tâm nhất điều gì, là anh có thể khống chế được giá gốc của anh ta.

Cho nên trước khi Báo Đầu xuất phát đến Tân Thành, nguyện vọng tha thiết nhất của gã chính là có thể gặp được đối phương, gã muốn tự mình tìm ra được tử huyệt có thể túm gọn kẻ “thương nhân” này.

Từ trong khu vực trung tâm thành phố lái xe đến Tân Thành mất khoảng bốn mươi phút đồng hồ. Với vai trò là khu vực ngoại ô thị trấn, kiến trúc ở đây phần lớn đều là những ngôi nhà mái bằng một tầng thấp lè tè.

Cùng với trào lưu xây dựng chung cư đang cuộn trào trong mấy năm trở

lại đây, những khu vực tương đối vắng vẻ cũng trở thành những nơi được ưa chuộng. Tiền đền bù phá dỡ cao khiến cho không ít dân bản địa trong vùng bỗng chốc trở thành người giàu có, trong bối cảnh như vậy, khó tránh khỏi có người muốn được tham gia vào để kiếm món hời.

Báo Đầu đã hẹn trước với chủ nhà về cuộc thương lượng ngày hôm nay.

Khi đi được nửa đường, tiểu đệ gọi điện thoại cho đối phương để chắc chắn lại lần nữa, phía bên kia cũng rất thoải mái, nói là đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi họ đến thôi.

Báo Đầu cảm thấy tự tin hơn, ít nhất đối phương xem ra có vẻ rất mong muốn giải quyết được vấn đề này. Tiếp theo chẳng qua cũng chỉ là quá trình thương lượng giá cả mà thôi.

Khi xe ô tô đi đến một dãy các nhà mái bằng, bởi vì đoạn đường phía trước chật hẹp, không thể nào tiếp tục lái xe vào được. Báo Đầu và mọi người cùng xuống xe, có một tiểu đệ chỉ tay về phía trước, nói: “Tổng giám đốc Tiền, chính là ở trong ngõ này, số 58.”

“Ừm.” Báo Đầu nhìn xung quanh khắp một lượt, nói với các thuộc hạ

bên cạnh mình: “Mấy đứa chúng mày cứ ở trong xe đợi tao đi.”

Lập tức có tiểu đệ nhắc nhở vị tổng giám đốc mới: “Tổng giám đốc Tiền, tên này phiền phức lắm, hay là thêm vài người thì an toàn hơn.”

Báo Đầu cười: “Đông người thì có tác dụng gì chứ? Chúng ta không phải đến để đánh nhau, mà đàm phán! Một cái miệng còn không đủ à? Nếu đông người, ngược lại lại không tỏ rõ thành ý.”

Bọn tiểu đệ cũng chỉ biết cười khan mấy tiếng, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy băn khoăn. Danh hiệu Báo Đầu trước đây họ đã từng nghe qua, biết rằng gã là tay đánh đấm đệ nhất trên chốn giang hồ tỉnh thành, hôm nay lần đầu tiên đi theo vị đại ca này ra ngoài xử lý công việc, người ta lại chỉ muốn đàm phán. Việc này còn có gì để thương lượng nữa chứ?

Nếu có thể thương lượng thì trước đây Tổng giám đốc Hồ đã thương lượng xong từ lâu rồi, cần gì phải phiền đến anh xuất mã chứ?

Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, họ không dám làm trái ý của đại ca. Thế

là giữa những ánh mắt thoáng băn khoăn của các anh em, một mình Báo Đầu đi vào phía sâu trong ngõ.

Đi bộ khoảng hơn một trăm mét, chiếc sân nhỏ của ngôi nhà mang biển số 58 đã xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy con số đó, Báo Đầu càng tin rằng đối phương là một người làm ăn kinh doanh. 58, đọc lái âm đi chính là “Tôi phát”, người này đặc biệt chọn ngôi nhà này giữa cả một vùng này, chắc chắn là gặp được vận may.

Cổng khép hờ và không khóa. Báo Đầu đi lên trước khẽ đập vào cổng mấy tiếng, nhưng bên trong sân không có ai đáp lời. Suy nghĩ đến việc vừa rồi đã gọi điện thoại liên hệ, Báo Đầu cũng chẳng buồn chờ đợi lâu, cứ thế đẩy cửa, bước vào trong sân.

Đây là một tứ hợp viện không rộng lắm, được tạo thành từ bốn gian nhà mái bằng, ở giữa khoanh ra một vùng đất để làm thành một vườn hoa nho nhỏ, trồng các loại hoa cỏ bình dị. Một người nam giới đang đứng quay lưng lại phía cổng, trong tay cầm một bình nước đang tưới hoa, trông dáng điệu rất chuyên tâm.

“Xin hỏi ông là chủ nhà ở đây phải không?” Báo Đầu ngừng bước, lên tiếng hỏi.

“Các anh đến rồi à?” Người đàn ông vừa hỏi ngược lại vừa ung dung quay người lại.

“Tôi là người của Công ty phá dỡ Thông Đạt…” Câu giới thiệu thân phận của Báo Đầu vừa mới nói được một nửa đã chợt ngừng bặt bởi vì gã nhận ra người đàn ông tưới hoa đó không phải là ai khác, mà chính là Giám đốc Nghiêm Lịch của hộp đêm Hoàng Cung, cũng từng là người anh em của gã.

Nghiêm Lịch thì lại không lộ ra bất cứ sự kinh ngạc nào, anh ta thậm chí cuời hi ha trò chuyện: “Tôi biết, anh là Tổng giám đốc Tiền của Công ty Thông Đạt. Ha ha, vị quan mới được bổ nhiệm, anh em còn chưa kịp biếu quà chúc mừng, Tổng giám đốc Tiền đừng chê trách nhé.”

Đối diện với tình hình bất ngờ đột ngột xảy ra thế này, tất cả những dự

tính ban đầu của Báo Đầu trong khoảnh khắc đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Đầu óc gã như thể có luồng điện chạy qua, tất cả các loại tư duy đều nhanh chóng vận chuyển, giây lát sau, cuối cùng gã cũng trấn tĩnh lại được tinh thần, cũng cười trả lời: “Cái gì mà Tổng giám đốc Tiền chứ, anh vẫn cứ gọi tôi là Báo Đầu đi. Đem đến biếu quà càng là lời mắng chửi tôi, đúng là tôi cần phải mời mọi người uống rượu.”

Những câu nói này nghe ra vẫn rất giống như lời chuyện trò giữa những người anh em, nhưng phía sau nụ cười đó đã không còn cảm giác thân

mật từng có trước đây, cũng không có cái ôm nhiệt tình giữa hai người nữa.

“Thân phận thay đổi rồi, cho nên cách xưng hô cũng cần phải thay đổi.”

Lúc này Nghiêm Lịch lại nhìn Báo Đầu nói, trong giọng nói thấp thoáng lộ ra một vài ý tứ khác. Bầu không khí ở trong sân do đó cũng trở nên sượng sùng.

Báo Đầu khẽ ngẩn người, sau đó cố ý chuyển đề tài: “Tại sao anh lại không lo quản lý hộp đêm, chạy đến đây tưới cây làm gì?” Đương nhiên rồi, câu hỏi này của gã rõ ràng là đã biết mà vẫn cố hỏi – Nghiêm Lịch xuất hiện ở đây, rõ ràng là cố tình đợi mình đến.

Nghiêm Lịch khẽ lắc đầu, tiếp đó liền thở dài, rõ ràng vô cùng cảm khái:

“Tôi ở đây trồng hoa cũng một dạo rồi, chỉ có anh không biết. Ôi, anh quá lâu không liên hệ với các anh em rồi…”

Đúng vậy, từ sau khi anh Long xảy ra chuyện, Báo Đầu tự biết mình và bọn A Hoa đã đối chọi như nước với lửa, từ đó cũng không qua lại nữa.

Bây giờ Nghiêm Lịch đã nói ra như vậy, Báo Đầu bèn tiện thể đón lời:

“Ồ? Hôm nay đúng là vừa vặn, anh em chúng ta lại có thể trò chuyện một phen.”

“Được!” Nghiêm Lịch vỗ tay tán đồng, anh ta đặt bình nước tưới hoa trong tay xuống, gọi Báo Đầu, “Nào nào nào, bây giờ gặp gỡ một lần cũng không dễ dàng gì, hãy ngồi trò chuyện ở chỗ tôi đây.”

Báo Đầu liếc nhìn theo hướng Nghiêm Lịch chỉ, thì nhìn thấy ở góc râm của sân đã đặt sẵn một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc ghế, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước. Gã nhất thời không thể đoán được đối phương muốn giở trò gì, nghĩ thầm ngồi xuống nói chuyện cũng được, ít ra cũng có thể

coi là kế hoãn binh.

Thế là hai người lần lượt ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn nhỏ

đó sát bên cạnh vườn hoa, phía trên đỉnh đầu lợp mái nứa, mấy khóm mây từ vườn hoa leo lên, che khuất ánh nắng, tạo nên hình ảnh trông rất thanh nhã.

Sau khi ngồi yên vị phát hiện ra, nét tao nhã không chỉ có bối cảnh trong sân vườn, trên chiếc bàn nhỏ thật không ngờ còn bày sẵn một bộ ấm trà tử sa rất đẹp mắt. Nghiêm Lịch cầm ấm trà lên, rót hai tách trà, nói “Đây là trà Long Đỉnh thượng hạng, nào hãy thử thưởng thức.”

Báo Đầu nhìn sang Nghiêm Lịch: “Anh em chúng ta trước đây đều uống rượu, sao hôm nay lại chuyển thành uống trà thế?”

“Trước đây là trước đây.” Nghiêm Lịch nghiêm nghị trả lời, “Bây giờ

anh đã là Tổng giám đốc Tiền, uống rượu chẳng phải là quá tầm thường sao? Bắt buộc phải uống trà mới có thể thể hiện ra được thân phận và phẩm vị của anh, nào, tôi mời anh một chén trước.”

Trong lúc nói, Nghiêm Lịch nâng tách trà trước mặt mình lên uống một hơi cạn sạch, mặc dù là đang uống trà, nhưng tư thế tác phong đó chẳng khác gì uống rượu. Sau khi uống xong, anh ta thậm chí còn “hà” một tiếng như thể đang tận hưởng.

Bộ dạng học đòi phong nhã thanh tao này của Nghiêm Lịch khiến cho Báo Đầu cảm thấy rất thú vị, gã cũng nâng tách trà lên nói: “Được, tôi uống cạn cùng anh!” Sau đó lại dốc toàn bộ nước trà vào trong miệng, mùi vị của loại trà Long Đỉnh rốt cuộc là gì thì chẳng thưởng thức ra nổi.

“Trà ngon lắm.” Nghiêm Lịch lúc lắc đầu, lớn tiếng khen ngợi.

“Sở thích của anh đã thay đổi từ khi nào vậy, vừa trồng hoa, vừa uống trà?” Báo Đầu hỏi vẻ đầy hứng thú, “Tôi nhớ trước đây anh chỉ thích uống rượu và chơi gái thôi mà.”

Nghiêm Lịch hình như chỉ đợi Báo Đầu hỏi câu này, anh ta lập tức khẽ

đặt tách trà trong tay xuống bàn, hạ giọng nói: “Sự việc này nói ra thì dài lắm, cần phải truy ngược lại khoảng thời gian cách đây nửa năm…”

“Ồ?” Báo Đầu thấy bộ dạng thần bí đó của đối phương, chợt nảy ra sự

hiếu kỳ. Gã bày ra tư thế rửa tai lắng nghe, hai người hình như đều đã vứt bỏ trạng thái đối lập.

Nghiêm Lịch rút ra một bao thuốc lá ở trong túi áo, tự châm một điếu cho mình, sau đó lại định ném một điếu cho Báo Đầu, Báo Đầu xua tay nói: “Không cần đâu, tôi vừa uống trà vừa nghe anh kể chuyện.”

Nghiêm Lịch hít sâu một hơi thuốc, sau khi nhả ra một vòng khói tròn, nói: “Nửa năm trước, tôi đã lại một lần nữa bị tổn thương trong thế giới tình cảm của mình, sự việc này chắc anh cũng biết nhỉ?”

Báo Đầu thấp thoáng có chút ấn tượng, lúc đó có một cô gái thường xuyên đến hộp đêm của Nghiêm Lịch, dần dà hai người quấn quýt lấy nhau, nhưng những sự việc này vốn dĩ đã không chắc chắn, không bao lâu thì hai người lại chia tay, mỗi người một ngả.

“Anh muốn nói đến cô gái mà ngày nào cũng đến hộp đêm đó à? Loại phụ nữ này có gì mà đáng để lưu luyến chứ? Chơi đùa chút là xong, anh vẫn thực sự để tâm sao?” Báo Đầu nhìn Nghiêm Lịch với vẻ khó hiểu.

Cần phải biết rằng anh ta là một kẻ chuyên đùa giỡn tình cảm, thay phụ

nữ chẳng khác gì thay áo.

“Đúng là như vậy nhưng con người tôi coi trọng tình nghĩa.” Nghiêm Lịch vắt chân chữ ngũ, cánh tay đặt lên đùi búng tàn thuốc, sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời, nói đầy ai oán, “Khi cô ấy nói với tôi hai chữ “chia tay”, thực sự là đã chạm vào nơi yếu đuối nhất trong sâu kín trái tim tôi.”

Báo Đầu rót một tách trà mới, vừa mới định uống, bèn lĩnh giáo sự biểu diễn tỉnh bơ như không này của Nghiêm Lịch. Gã không nín nhịn được,

bị sặc nước trà, ho liên tục không thể nào ngừng lại được.

“Sao vậy? Anh không tin à?” Nghiêm Lịch trừng mắt nhìn Báo Đầu, cảm giác như bị sỉ nhục nặng nề.

Báo Đầu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, chống đỡ: “Tôi tin, tôi tin… Được rồi, anh đừng nói với tôi về những điều này nữa. Mau nói chủ đề chính đi, sao anh lại chạy đến đây để trồng hoa?”

“Anh đừng nóng vội chứ, sự việc phải nói lần lượt từng chuyện một.”

Nghiêm Lịch lại hút một hơi thuốc, chậm rãi nói: “Tôi đây chẳng phải là bị tổn thương trong chuyện tình cảm sao? Trở nên đặc biệt ủ dột, chỉ dựa vào hơi men để sống qua ngày, ngay cả hộp đêm cũng không muốn trông coi nữa. Anh Hoa thấy thế không được, bèn cho tôi một số tiền, để tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi thấy cũng đúng là cần như vậy, Nghiêm Lịch tôi đây là một người đàn ông, không thể cứ như vậy mà bị hủy hoại được chứ nhỉ? Cho nên tôi quyết định nghe lời anh Hoa, đi du lịch, thế là tôi đã đến Vân Nam.”

Thấy mấy câu của đối phương như bị nhảy cóc, đề tài lại đến tận vùng Vân Nam cách hàng nghìn dặm xa xôi, trong lòng Báo Đầu than thầm.

Nhưng thấy bộ dạng thần thái đó của Nghiêm Lịch biết rằng có giục cũng chẳng có tác dụng gì, đành phải nhẫn nại tiếp tục lắng nghe anh ta kể.

“Đến Vân Nam, tôi muốn chơi thứ gì đó. Nhìn ngắm xung quanh, phát hiện ra ở đó rất nhiều núi, được rồi, thế thì leo núi đi. Tâm trạng của tôi không được tốt, không muốn chen chúc vào những chốn đông người, thế

nên bèn tìm một ngọn núi hoang dã không hề nổi tiếng ở khu vực ngoại ô Côn Minh, một mình leo quanh núi. Ngọn núi đó không cao lắm, nhưng cây cối trên núi rất rậm rạp, có nơi còn gần như không có đường.

Nếu là người khác chắc chắn không dám đi, nhưng tôi cũng không quan tâm, tâm trạng lúc đó của tôi chỉ là hận một nỗi không thể chết luôn ở

trên núi cho xong. Cho nên tôi cứ nhằm vào những nơi hoang vắng mà tiến bước, tôi cứ đi như vậy, đột nhiên đến được một khe núi.”

“Khe núi?” Báo Đầu đúng là dở khóc dở cười, không biết lời nói của đối phương sẽ vòng vo đi đến đâu nữa.

“Ừm, khe núi… Nhưng không phải là khe núi bình thường, là một khe núi rất đẹp.” Nghiêm Lịch nói vẻ rất nghiêm túc, “Trong khe núi đó nở

đầy hoa tươi, không chỉ rất đẹp mà còn thơm ngát, giống như là tiên cảnh chốn nhân gian.”

Báo Đầu không đưa ra lời bình luận nào, gã rất nghi ngờ thực sự tồn tại nơi này, nhưng lại nghĩ: Côn Minh được gọi là thành phố của mùa xuân, nhiều hoa cũng là việc rất bình thường. Lẽ nào Nghiêm Lịch chính là đã bị những bông hoa tươi ở khe núi làm cho lay động, cho nên bây giờ mới có những sở thích tao nhã này?

Báo Đầu nhanh chóng phát hiện ra suy nghĩ của mình quá đơn giản rồi, bởi vì câu chuyện của Nghiêm Lịch vẫn tiếp diễn.

“Lúc đó tôi hoàn toàn bị cảnh đẹp này làm cho mê mẩn, cứ thế chậm rãi bước đi trong khe núi để thưởng ngoạn, thậm chí đã quên luôn cả thời gian. Đến lúc hoàng hôn, tôi mới nhận ra cần phải quay trở về. Nhưng lúc đó tôi lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng: Tôi đã không tìm được đường ra nữa rồi.”

“Ồ?”

Nghiêm Lịch nhận ra Báo Đầu có vẻ không tin, bèn giải thích: “Chắc anh không biết được khe núi đó như thế nào: Nó được kẹp giữa hai ngọn núi, bốn phía xung quanh đều là cây cối rất rậm rạp, không nhìn rõ phương hướng. Thực ra con đường khi tôi đến cũng không phải là đường đi hẳn hoi, ở đó vốn không có đường, chính là một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.”

Báo Đầu “ừm” một tiếng, cũng không suy nghĩ gì cả, mà nhìn đối phương xem có thể nói linh tinh để ra chuyện gì.

Lại nghe thấy Nghiêm Lịch nói tiếp: “Tôi đi đi lại lại mãi ở trong khe núi, càng đi càng trở nên mơ hồ. Mặt trời càng lúc càng xuống thấp, trong lòng tôi cũng thấy hơi lo lắng: Nếu mà trời tối, những con rắn độc mãnh thú ở trong núi này, ai có thể chịu nổi chứ? Cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì mới được! Đúng trong lúc này, tôi liền nghe thấy ở đằng xa có tiếng nước chảy, trong lòng đã nghĩ ra cách: Có rồi! Tiếng nước chảy đó chắc chắn là một khe suối, tôi chỉ cần đi men theo dòng chảy của khe suối, chắc chắn có thể đi xuyên ra khỏi sơn cốc. Thế là tôi liền lần theo hướng có tiếng nước chảy, đi khoảng ba, bốn mươi mét, quả

nhiên nhìn thấy một con suối nhỏ. Điều càng khiến tôi vui mừng hơn chính là: Bên cạnh con suối thật không ngờ còn có một người!”

“Ha.” Báo Đầu giả vờ phụ họa lên tiếng hỏi: “Người nào thế?”

“Là một ông lão. Nhưng sau khi tôi đến gần, niềm vui mừng đó của tôi lại trở thành sự lo lắng. Bởi vì ông lão đó nằm bên con suối không hề

nhúc nhích, trông như là đã chết rồi.”

Báo Đầu chau mày: “Là người chết à?”

“Nếu như là người chết, tôi sẽ không nói “giống như là người chết”

chứ.” Nghiêm Lịch bất mãn chỉnh sửa lại tư duy logic của Báo Đầu, “…

Ông lão đó chưa chết, chỉ là bị ngất thôi. Hơn nữa, tôi nhanh chóng biết được nguyên nhân khiến ông ta bị ngất: Trên tay trái của ông ta có một mảng thâm đen, mu bàn tay ở vị trí gần hổ khẩu còn có hai vết răng rất nhỏ.”

“Bị rắn cắn à?”

Nghiêm Lịch gật đầu: “Lúc đó tôi không dám chậm trễ lập tức dùng miệng hút chất độc cho ông ta. Ban đầu lúc hút ra toàn là máu tanh đen sì, tanh kinh khủng khiếp. Nhưng dần dần sắc máu đó càng lúc càng nhạt, mùi vị cũng dần trở lại bình thường.”

“Vậy thì anh đã cứu ông già đó một mạng rồi?”

“Nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, tôi chỉ là cứu ông ta nửa mạng, còn nửa mạng còn lại là do ông ta tự cứu.”

Báo Đầu lộ ra bộ dạng không thực sự hiểu: “Sao lại gọi là cứu nửa mạng chứ?”

Nghiêm Lịch nói: “Sau khi tôi giúp ông lão hút chất độc, ông ta từ từ

tỉnh lại. Nhưng tay trái của ông ta vẫn sưng vù, cả cơ thể cũng không nhúc nhích được. Nhìn thấy tôi bên cạnh, ông lão ban đầu còn cảm thấy rất kỳ lạ, tôi kể cho ông ta nghe việc vừa xảy ra, ông ta liền nói: May mắn, may mắn. Sau đó ông ta lại dặn dò tôi mau giúp ông ta hái mấy loại thuốc đến để giải trừ chất độc của rắn trong cơ thể. Nhưng tôi vốn không hề biết gì về các loại thảo dược! Thế là ông lão bèn miêu tả cho tôi về

hình dạng các loại thảo dược cần thiết, tôi bèn tìm kiếm ở trong đám cỏ

gần đó. Lúc này trời đã tối, tôi nhờ vào chức năng chiếu sáng của di động, cuối cùng cũng đã tìm hết được mấy loại thảo dược đó. Ông lão có loại thì ăn sống, có loại thì nhai nát và đắp lên vết thương. Ôi, hiệu quả

nhanh lắm, nhìn bằng mắt cũng có thể nhận ra bàn tay trái dần dần bớt sưng. Tôi lại múc cho ông ta một ít nước suối để uống, ông lão cuối cùng có thể tự mình đứng dậy. Có thể nói ông ta sống được, một là nhờ có tôi hút chất độc giúp ông ta, hai là tự ông ta biết làm thế nào để hái được thuốc giải độc, cả hai người chúng tôi mỗi người có tác dụng một nửa.”

“Vậy thì ông lão này đã dẫn anh ra khỏi khe núi à?” Báo Đầu hỏi vẻ suy đoán.

“Sau khi ông lão có thể đi được, tôi bèn nhờ ông ta dẫn tôi ra khỏi khe núi. Nhưng ông lão lại nói với tôi, tôi lúc này đã cách quá xa lối ra duy nhất, hôm nay chắc chắn không thể đi được rồi, chỉ có thể tạm ở lại một đêm trong nhà ông ta. Ngày mai ông ta sẽ đưa tôi ra khỏi núi.”

“Ông ta ở ngay trong khe núi à?” Báo Đầu hơi kinh ngạc, gã nhớ

Nghiêm Lịch vừa nói: Khe núi này gần như là hoàn toàn tách biệt với thế

giới bên ngoài.

“Đúng vậy. Lúc đó tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì khe núi này vốn không giống một nơi có người sinh sống. Nhưng lúc đó tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, đành đi theo ông lão đó. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, lúc này tôi mới biết, thì ra ông lão đã ẩn cư hơn mười năm nay, ở trong sơn cốc này, ngoài ông ta ra, quả thực không có người nào khác nữa.”

Báo Đầu cảm thấy câu chuyện càng lúc càng ly kỳ: “Một mình ông ta sống ở trong sơn cốc làm gì?”

“Làm gì?” Nghiêm Lịch cười hi ha, “Chính là làm cái việc giống như tôi đang làm ở trong mảnh sân này.”

“Trồng hoa?” Báo Đầu khẽ giật mình, đi cả một vòng như vậy, cuối cùng cũng đã vòng trở lại rồi!

“Đúng vậy. Ông lão này không có con cái, một thân một mình. Hơn mười năm trước đã nhìn thấu được sự đời, cho nên mới tìm thấy một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài để chuyên tâm trồng hoa. Chập tối hôm đó, ông ta tìm kiếm trong sơn cốc xem có loại hoa nào mới không, không ngờ lại bị rắn độc cắn, vì vậy mới có cuộc gặp gỡ với tôi.”

“Vậy thì bây giờ anh cũng là chịu ảnh hưởng của ông ấy thích trồng hoa à?”

“Cũng không thể nói là thích. Tôi trồng hoa không được cao nhã giống như ông lão đó, mục đích của tôi thực ra rất là tầm thường…” Nói đến đây, Nghiêm Lịch lại giơ tay ra chỉ vào trong vườn hoa, hỏi Báo Đầu,

“Ôi, anh xem mấy loại cây hoa tôi trồng, có biết là loại nào không?”

Báo Đầu lắc đầu, gã vốn không hề biết gì về các loại hoa cỏ. Càng huống hồ mấy cây Nghiêm Lịch chỉ vẫn chỉ là những cây non nhỏ xíu, hoàn toàn không nhận ra được loại nào.

Nghiêm Lịch cười đắc ý: “Tôi biết ngay là anh không hiểu, thực ra ban đầu tôi cũng không hiểu… Nhưng tôi có thể nói với anh, mấy cây hoa này đều là do ông lão đó tặng cho tôi.”

“Ừm, anh đã cứu mạng cho ông ấy, cho nên ông ấy tặng anh mấy cây hoa để coi như là báo đáp nhỉ?”

“Cũng có ý này. Nhưng lúc đó tôi cứu người thuần túy là vì nhân nghĩa, vốn không mong nhận được báo đáp gì cả. Thậm chí ông lão đó chịu cho tôi ở lại một đêm, tôi đã cảm kích không hết rồi.” Một điếu thuốc của Nghiêm Lịch đã hút xong từ lâu, lúc này cảm thấy khát nước, bèn cầm ấm trà trên bàn đưa lên miệng rót, một ấm trà Long Đỉnh ngon thế mà lại bị anh ta vùi dập như vậy, sau khi uống xong, anh ta lau miệng, lại nói tiếp: “Nhà của ông lão là một ngôi nhà được dựng bằng những mảnh gỗ, xung quanh hàng rào vây quanh một cái sân, trong sân trồng đủ các loại hoa. Khi tôi đến nhà ông ấy đã là buổi tối, còn chưa nhìn rõ, chỉ ngửi thấy mùi hương hoa thơm ngào ngạt. Đến sáng hôm sau khi mặt trời chiếu rọi, thực sự đã nhìn không chớp mắt. Tôi nói với anh nhé, đó thực sự là một cảnh đẹp mà cả cuộc đời này anh chưa từng nhìn thấy. Tôi mãi mãi cũng không thể nào quên được, hơn nữa cũng không thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lúc đó tôi cứ ngẩn người đứng ở trong sân, thứ

cảm giác đó giống như là một người nam giới lần đầu tiên nhìn thấy được cơ thể trần truồng của người phụ nữ.”

Báo Đầu liếc nhìn Nghiêm Lịch, nghĩ thầm: Mẹ kiếp, cách ví von của thằng cha này mặc dù thô tục, nhưng lại rất thiết thực.

Nghiêm Lịch hào hứng châm điếu thuốc thứ hai, vừa hút vừa nói: “Tôi không biết mình đã ngẩn người xem bao lâu ông lão đến ngay bên cạnh tôi mà tôi cũng không phát hiện ra. Cho đến khi ông lão hỏi tôi: “Ôi, chàng trai, anh cũng thích trồng hoa à?” Tôi tỉnh lại, trả lời một cách ngốc nghếch: “Những bông hoa này đẹp quá.” Ông lão bật cười ha ha, xem ra rất vui vẻ, sau đó ông lại nói với tôi: “Chàng trai, tôi thấy bản tính cậu không xấu, hai người chúng ta lại có duyên với nhau. Thế này đi, cậu thích loại hoa nào nhất trong số hoa này? Tôi tặng cậu!” Tôi nào biết trồng hoa chứ? Vội vàng xua tay khéo léo từ chối, ông lão thì rất hào hứng, nhất định bảo tôi chọn, cuối cùng hình như sợ tôi không chọn sẽ

không nể mặt ông vậy. Tôi không có cách nào khác, nghĩ thầm: Vậy thì cứ chọn bừa mấy cây đi. Nhưng tôi lại không muốn tranh giành cái đẹp của người khác, thế là tôi cố ý chọn lựa những cây hoa bình thường nhất.

Tôi xem lướt qua một lượt cảm thấy mấy cây hoa ở góc phía đông trông tầm thường nhất, lá cây mảnh dài, bông hoa cũng rất nhỏ, màu sắc không rực rỡ, trông rất giống hoa dại. Tôi bèn giơ tay ra chỉ, nói: “Được rồi, cháu lấy mấy cây đó.”

Ông lão đó vừa nghe đã ngẩn người, hỏi tôi: “Chàng trai, cậu hiểu về hoa à?” Tôi nói tôi là một người thô lỗ thì hiểu được gì chứ. Ông lão lại hỏi:

“Trong vườn có bao nhiêu hoa như vậy, tại sao cậu lại chỉ chọn mấy cây đó?” Tôi nói thật lòng: “Cháu thấy bông hoa này rất bé, chắc chắn không phải là cây đẹp, bị cháu trồng có vùi dập thì cũng không đáng tiếc.” Ông lão vừa nghe thấy vậy liền bật cười ha ha, cười đến độ sắp ho sặc sụa.

Sau khi cười xong, ông nói: “Chàng trai, chúng ta đúng là có duyên đấy.

Cậu chọn lựa hay lắm, chọn tốt lắm! Nhưng mấy cây hoa này hiện thời đã là loại cây tuyệt chủng ở trong sơn cốc này, tôi còn không nỡ cho cậu đấy.” Tôi cảm thấy không được vui lắm, nghĩ thầm: Ông bảo cháu chọn, chọn xong thì ông lại không nỡ cho, đây chẳng phải là đùa bỡn cháu sao?

Ông lão nhận ra sự bất mãn của tôi, vội vàng nói: “Chàng trai, cậu đừng giận. Hôm nay cậu đến rất đúng lúc, vừa vặn mấy cây hoa này đang mọc

ra hạt giống, tôi tặng cho cậu những hạt giống này nhé. Cậu đem về

trồng, cũng có thể mọc ra được những bông hoa như vậy.” Tôi nói được, hạt giống cũng được cho vào túi là đem đi được, nếu là cây hoa thì tôi còn phải nghĩ xem làm thế nào đưa nó về nhà.

Thế là ông lão bèn quay trở lại phòng gỗ, lát sau bước ra trong tay cầm thêm một túi vải nhỏ, mở túi vải nhỏ ra, bên trong có năm túi giấy dầu bé xíu. Trong túi giấy dầu chính là hạt giống hoa. Ở trên mỗi túi giấy đó còn viết chữ, cụ thể là: Mãn Hồng Hồng, Thiên Vũ Lưu Hương, Đại Đường Phượng Vũ, hoa Cúc Kim Sa, Hà Chi Quan.”

Báo Đầu nhân lúc Nghiêm Lịch dừng lại hút thuốc, hỏi xen vào: “Đây đều là tên của các loại hoa sao?”

Nghiêm Lịch nhả ra một vòng khói thuốc: “Đúng rồi. Lúc đó ông lão chỉ

vào mấy cây hoa mà tôi đã chọn, bảo tôi lần lượt ghi nhớ. Tôi làm gì có tâm tư để nhớ được những thứ này chứ? Bèn nghĩ ra một cách: dùng di động để chụp những cây hoa lại, sau đó đặt tên bức ảnh theo như những cái tên mà ông lão đã chỉ cho tôi. Tôi nghĩ, sau này, những cây hoa tôi trồng ra, đối chiếu với bức ảnh, chẳng phải là sẽ biết tên của chúng sao?”

Báo Đầu cười: “Ha, cách này cũng khá ổn đấy chứ.”

“Nhưng ông lão đó vẫn chưa nói xong, lại giảng giải cho tôi cần phải trồng các loại hoa này như thế nào. Nói râm ran một hồi lâu, còn ép tôi bắt buộc phải học thuộc. Tôi không chịu học thuộc, ông lão chẳng có cách nào khác, bèn viết cho tôi một tờ giấy, dặn dò tôi nhất định phải giữ

kỹ, hơn nữa cần phải thao tác theo từng bước đã được viết trên giấy, quyết không được làm sai.” Nghiêm Lịch vừa nói, vừa rút ra một tờ giấy đưa cho Báo Đầu, “Này, chính là tờ giấy này, anh xem xem, có phải là rất phiền phức không.”

Báo Đầu nhận lấy, nhìn thấy trên tờ giấy đó viết:

“Các bước trồng hoa:

Trong vòng một tháng cho hạt giống hoa vào trong chậu, đất ở trong chậu hoa gồm có đất đỏ vàng bốn phần, mùn cưa gỗ bốn phần, đất phù sa hai phần cùng trộn với nhau, trồng ở trong nhà kính nhiệt độ 20 độ, giữ

độ ẩm 60%, như vậy sau một tháng, cây non sẽ nảy lên khỏi mặt đất.

Sau khi cây non lên khỏi mặt đất thì đổi đất trong chậu hoa thành bùn trong đầm nuôi cá. Tức là vớt bùn trong đầm nuôi cá, phơi khô, sau đó bóp vụn để trồng cây. Tiến hành chăm sóc vẫn giữ ở nhiệt độ và độ ẩm tương đồng, sau khi thêm một tháng nữa, mầm cây non sẽ mọc cao chừng 10 cm.

Sau khi trồng cây non cao đến 10 cm, thì cần phải rời khỏi nhà kính, chuyển ra trồng ở trong môi trường tự nhiên. Lúc này môi trường tự

nhiên bắt buộc là đất có gốc của tre trúc. Tức là cần phải chuyển những cây non này đến vùng đất đã từng mọc lên rất nhiều các khóm trúc. Để

ánh nắng và sương đêm nuôi dưỡng nó, không được để bất cứ thuốc sâu hay phân bón làm thay đổi tính chất thổ nhưỡng. Cứ như vậy ba năm sau, cây non có thể trưởng thành, có thể nở hoa. Trong quá trình này đặc biệt phải hết sức tỉ mỉ bảo vệ nó, trước khi hoa nở ra nhất định không được di chuyển cây non, nếu không cây non sẽ không thể nào thích ứng được với sự thay đổi của chất đất, tất cả những công sức lúc trước đều tiêu tan cả.”

Đúng là rất phiền phức – Báo Đầu nhìn lướt qua một lượt, nghĩ thầm.

Hơn nữa cần phải ba năm sau mới có thể nở hoa, mất bao nhiêu công sức như thế làm gì chứ?

“Anh quay lại liền làm theo từng bước này à?” Báo Đầu hỏi vẻ nghi hoặc. Theo như sự hiểu biết của gã về Nghiêm Lịch, đối phương không phải là người có sự nhẫn nại như thế này. Nhưng mấy cây non đó đang xuất hiện trước mặt mình, Nghiêm Lịch mất bao công sức để trồng hoa, e rằng là có dụng ý khác.

“Ban đầu tôi cũng chẳng có nhã hứng này.” Nghiêm Lịch quả nhiên lắc đầu nói: “Sau khi tôi rời khỏi khe núi đó, lại chơi mấy ngày ở thành phố

Côn Minh, tâm trạng u uất cũng đã vơi bớt đi nhiều. Thế là tôi bèn quay về tỉnh thành, uống mấy trận với các anh em, về cơ bản cuộc sống đã trở

về trạng thái bình thường. Túi hoa đó đã bị tôi nhét bừa vào trong ngăn kéo, sự việc trồng hoa cũng đã quên bẵng từ lâu rồi.”

Báo Đầu biết sau đó bắt buộc đã xảy ra sự thay đổi, chủ động hỏi: “Về

sau thì sao?”

“Về sau…” Nghiêm Lịch vứt đầu mẩu thuốc xuống dưới chân giẫm bẹp, định nói nhưng lại ngừng, giây lát sau, anh ta nở nụ cười quái dị, nói:

“Tôi lấy cho anh cái này xem nhé.”

Nói xong Nghiêm Lịch đứng dậy đi vào trong ngôi nhà mái bằng ở phía tây, một lúc sau lại bước ra ngoài, trong tay cầm mấy tờ báo. Anh ta đưa một tờ báo trong số đó đến trước mặt Báo Đầu, dùng đầu ngón tay ấn mạnh lên bên trên.

Báo Đầu chăm chú nhìn, thì thấy vị trí Nghiêm Lịch chỉ tay là một bản tin có cả hình minh họa, tiêu đề là “Hoa lan giá trên trời – một cây hàng nghìn vạn tệ, năm người bảo vệ”, dưới tiêu đề là tin tức: Sáng hôm qua, Cuộc triển lãm hoa lan lần thứ 8 của khu vực Châu Á Thái Bình Dương chính thức mở màn, trong đó, một cây hoa đến từ Đại Lý tỉnh Vân Nam có tên là Tố Quan Hà Đỉnh được định giá là mười lăm triệu nhân dân tệ, trở thành một cây hoa lan đắt giá nhất trong cả cuộc triển lãm. Cây hoa lan đắt giá này không chỉ được bảo vệ ở trong tủ kính trong suốt, mà có tới năm người bảo vệ vây xung quanh. Năm ngoái đã từng có một người đưa ra giá mười triệu nhân dân tệ, chủ nhân không nỡ bán.

Một cây hoa lan giá mười lăm triệu nhân dân tệ? Báo Đầu thoạt tiên cảm thấy không thể nào hiểu nổi, sau đó gã lại ngẩn người, liếc mắt nhìn Nghiêm Lịch: “Anh có ý gì?”

Nghiêm Lịch thò tay vào phía thắt lưng, lôi ra chiếc di động và thực hiện chút thao tác, đồng thời nói vẻ hưng phấn: “Hôm đó tôi vô tình đọc được bản tin này, tim của tôi gần như sắp nhảy bật ra ngoài! Anh nhìn xem những bức ảnh tôi chụp ở nhà ông lão đó đi, đem so với bức ảnh minh họa trong tờ bản tin này, thì anh sẽ hiểu cả thôi!”

Nghiêm Lịch sau khi giở ra bức ảnh đó, bèn đặt di động đè lên tờ báo đó, đem so sánh hình ảnh minh họa trên bản tin đó với bức ảnh trong di động, kết quả đã quá rõ ràng.

Đó là hai bông hoa giống y hệt nhau, đều là bông hoa có màu sắc nhàn nhạt và thân cành thon nhỏ, và bức ảnh trong di động của Nghiêm Lịch còn có thêm cả tên hoa mà lúc đó ông lão nói với anh ta: Hà Chi Đỉnh.

“Việc này…” Đầu óc Báo Đầu nhất thời cũng không kịp vận chuyển,

“Điều này không thể nào chứ?”

“Tôi ban đầu cũng cảm thấy là không thể nào. Mấy cây hoa nhỏ mà tôi nhìn thấy ở trong khe núi sao có thể đem ra so sánh được với cây hoa lan đắt giá nhất ở trong cuộc triển lãm Châu Á Thái Bình Dương chứ?

Nhưng hai bức ảnh này thực sự quá giống. Thế là tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm, đặc biệt đi đến gặp vị đại sư chuyên giám định thưởng thức hoa lan nổi tiếng ở trong nước, tôi đưa bức ảnh ở trong di động cho ông ấy xem, anh đoán xem ông ấy nói thế nào?”

Báo Đầu gần như cũng hỏi luôn “Nói thế nào?”

Nghiêm Lịch rướn người về phía trước, hạ thật thấp giọng: “Vị chuyên gia nói: Những bông hoa trong năm bức ảnh này, chính là năm tuyệt phẩm nổi bật nhất trong các loại hoa! Cầm bất cứ một cây nào trong số

đó ra bán trên thị trường, giá của nó đều không hề thấp hơn cây hoa lan cánh sen ở cuộc triển lãm Châu Á Thái Bình Dương đó.”

Báo Đầu đã không thể thốt lên được thành lời, gã quay đầu nhìn về mấy cây non ở gần đó, thực sự không dám tin bọn chúng thật không ngờ đều là những báu vật có giá hàng nghìn vạn tệ.

“Bây giờ anh nhìn những cây hoa đó thì có thể nhận ra được gì chứ? Ba năm sau mới nở hoa kia mà.” Nghiêm Lịch xua tay, kéo tư duy của đối phương quay trở lại, nói tiếp, “Sau khi tôi từ chỗ vị chuyên gia đó bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà, mở ngăn kéo ra xem: May quá, hạt giống vẫn còn ở đó. Lúc đó thời gian mà tôi chia tay với ông lão đó đã gần bốn tuần rồi, nhưng may mà vẫn chưa đầy một tháng. Thế là tôi vội vàng làm theo các bước mà ông lão ghi rõ để tiến hành trồng cây.

Một tháng sau, năm mầm non cuối cùng cũng đã mọc ra khỏi đất ở trong chậu hoa, anh có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của tôi không?

Tôi nhìn những mầm cây non này, đúng là còn thấy đáng yêu hơn cả con trai đẻ của mình!”

Báo Đầu nhìn thần thái khoa trương của Nghiêm Lịch, dần dần trở nên bình tĩnh hơn sau những giây phút kinh ngạc ban đầu. Gã càng nghĩ càng thấy sự việc này quá khả nghi, nhưng đối phương kể từ đầu đến giờ vẫn chưa lật giở quân bài, thế là gã cố kiên nhẫn, hỏi vẻ phối hợp: “Sau đó thì sao chứ?”

“Còn có thể thế nào? Tôi đã trồng những bảo bối này giống như nuôi con trai vậy! Lại qua một tháng, lại cần phải di chuyển cây non rồi, tôi làm theo lời dặn dò của ông lão, tôi phải tìm được một môi trường thiên nhiên đã trồng bụi trúc trong nhiều năm, di chuyển mấy cây non này đến đó. Đất như này bởi vì có rễ trúc uốn lượn nên tơi xốp, khả năng thoát nước cũng rất tốt; lại bởi vì có sự phân hủy của lá trúc và măng trúc, rất phù hợp để làm phân bón, có lợi cho sự phát triển của hoa lan. Tôi tìm tới tìm lui, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi này. Chủ nhà ban đầu của ngôi nhà này cũng rất thích trồng trúc, bụi trúc trong vườn này cũng trồng được bảy tám năm rồi. Tôi lập tức đưa ra giá cao và mua lại ngôi nhà. Nhổ sạch bụi trúc và để dành ra chỗ trồng năm cây non bảo bối của tôi. Từ ngày hôm đó tôi chỉ sống ở đây, toàn tâm toàn ý để canh giữ mấy

cây non này.” Sau khi Nghiêm Lịch nói xong, thở phào nhẹ nhõm, giống như đã thành công việc lớn.

Báo Đầu cuối cùng cũng đã hiểu ra được ý tứ trong đó, gã nhìn chằm chằm Nghiêm Lịch hồi lâu, sau đó lạnh lùng hỏi: “Vậy anh còn muốn sống ở đây bao lâu?”

“Ít nhất ba năm.” Nghiêm Lịch giơ hai tay ra, tỏ rõ sự bất lực, “Ông lão đó nói rồi, trước khi hoa nở ra quyết không được di chuyển nữa, nếu không thì tất cả những công lao lúc trước đều vô ích.”

“Ồ.” Báo Đầu cầm chiếc di động của Nghiêm Lịch lên nghịch một lát rồi đặt xuống, nói: “Cũng chưa chắc phải tuyệt đối như vậy chứ? Anh có thể

hỏi ông lão đó, cùng chuyển đất trong vườn đi được không?”

“Cũng có thể là được, ai biết được chứ?” Nghiêm Lịch ngước mắt nhìn bầu trời, “Điều then chốt là tôi không thể nào tìm thấy được ông già đó nữa, lúc đó tôi cứ thế đi vào trong núi, vốn không hề có đường mà. Cho nên tôi không dám mạo hiểm, chỉ có thể làm đúng theo phương pháp mà ông lão đã dặn dò. Anh cần phải biết rằng, ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì, đối với tôi mà nói đó là sự tổn thất mấy nghìn vạn tệ kia đấy.”

Báo Đầu đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười đó lại vô cùng kỳ quái: “Vừa rồi anh nói nhiều như vậy, tôi giúp anh tổng kết lại chút nhé.” Gã rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào Nghiêm Lịch, nói: “Ở một nơi không thể nào tìm thấy được, anh đã gặp được một ông lão mà ai cũng chưa từng gặp, ông lão ấy đưa cho anh năm hạt giống ba năm sau mới nở

hoa, bây giờ anh trồng năm hạt giống này ở trong vườn này, sau đó nói với tôi, mỗi hạt giống đều có giá hàng nghìn vạn tệ, hơn nữa quyết không được phép di chuyển?”

Nghiêm Lịch giơ tay lên gãi đầu, nheo mắt lại, nói: “Nghe ra đúng là có chút hơi hoang đường nhỉ? Nhưng đời người luôn là như vậy mà, những

chuyện hoang đường ngày nào cũng xảy ra. Anh chớ có nghi ngờ, sự

việc này đã được lên báo rồi đấy.”

Sự việc này cũng lên báo rồi sao? Báo Đầu còn chưa kịp nghi ngờ, Nghiêm Lịch đã ném ra một tờ báo: “Anh cũng nên thay đổi thói quen đi, thỉnh thoảng cũng chịu khó đọc báo, biết đâu cũng có thể giống như

tôi, cuộc đời vì thế mà thay đổi.”

Lần này là một tờ báo chiều của tỉnh thành vừa mới xuất bản, trên đó in một tiêu đề lớn “Một người đàn ông trong thành phố chúng ta đi vào trong núi sâu kỳ ngộ ngôi nhà trồng toàn loại lan quý hiếm”, bên dưới tiêu đề này, người phóng viên với bút pháp sinh động đã dùng nửa trang báo để miêu tả với đọc giả câu chuyện ly kỳ mà Nghiêm Lịch vừa mới kể.

Báo Đầu chợt nảy sinh cảm giác dở khóc dở cười. Gã biết việc lên báo vốn chẳng đại diện cho bất cứ việc gì. Với năng lực của A Hoa, nhờ một phóng viên viết bài dễ như trở bàn tay, hơn nữa chính phóng viên cũng rất hứng thú đối với những tin tức kỳ lạ này, họ sẽ không mất nhiều tâm sức để xác minh độ chân thực của câu chuyện, họ chỉ quan tâm đến thị

hiếu của độc giả.

Nhưng đối với phần lớn những người dân thành phố có hiểu biết nông cạn, thì báo chí lại đại diện cho thứ quyền uy đang được thịnh hành trong thành phố. Một câu chuyện như thế này sau khi được đăng báo, sẽ được mọi người truyền miệng với tốc độ đáng kinh ngạc, trở thành nguồn đề

tài hấp dẫn để mọi người bàn luận.

Câu chuyện mà Nghiêm Lịch nói có thể chứng thực được hay không, không hề quan trọng, quan trọng là không ai có thể chứng thực được câu chuyện này là bịa đặt. Trong xã hội hời hợt này, mọi người đều rất thích thú những truyền kỳ kiểu sau một đêm đã trở thành triệu phú, trong tình huống không thể nào chứng thực được là thật hay giả, họ sẽ có xu hướng tin tưởng câu chuyện được báo chí đăng tải. Thế nên trong cuộc chiến

tranh giành mảnh đất trong tương lai, mấy cây hoa lan đó đã trở thành sự

ủng hộ về mặt tâm lý của dân chúng đối với chủ nhà, cũng sẽ chiếm được ưu thế khó có thể nắm bắt được nhưng lại vô cùng quan trọng.

Đây đúng là một nước cờ hay, vô cùng tuyệt diệu vượt ra khỏi lẽ thường.

Báo Đầu cầm tách trà lên khẽ uống một ngụm, hương thơm của Long Đỉnh này đây lại tỏa ra cảm giác đắng chát.

Hồi lâu sau, Báo Đầu quyết định lấy hết dũng khí để đánh ván bài cuối cùng.

“Đúng là loại hoa tốt.” Gã nhìn mấy cây non bé xíu mảnh khảnh đó, nghiến răng nói, “Nhưng anh không cảm thấy trồng loại cây này quá nguy hiểm sao? Sẽ có bao nhiêu người nóng mắt? Có bao nhiêu người đố

kị? E rằng chả được mấy hôm, là sẽ bị người ta lao vào để đập phá cướp bóc!”

“Vấn đề này đề cập đến rất hay! Tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi…”

Nghiêm Lịch hào hứng bật ngón tay, sau đó chỉ về mái nhà chếch bên phải phía trước, “Anh nhìn xem…”

Báo Đầu thầm than thở, gã nhìn thấy chiếc đầu quay camera lắp ở trên nóc nhà.

Nghiêm Lịch cười hi hi giải thích: “Theo dõi hai mươi tư tiếng đồng hồ, dung lượng lưu trữ video cực lớn. Ai dám đến đây phá hoại, ngay lập tức tôi sẽ đưa đoạn video quay được đến cho giới truyền thông, để cho nhân dân toàn thành phố lấy lại công bằng cho tôi. Đương nhiên rồi, chính bản thân tôi cũng tự phòng ngừa, có nhìn thấy mấy căn nhà ngói này không, sau này tôi sẽ dẫn anh em của tôi đến sống cùng tôi, giúp tôi trông hoa.”

Cả văn cả võ đều có, phía trong ngoài đều chiếm cứ – Đây gần như là cách phòng ngự kín kẽ không lọt một giọt nước. Báo Đầu suy nghĩ mãi, thực sự không có được kế sách nào khả thi. Cuối cùng, gã không thể

không quay trở lại hướng tư duy “thương nhân” mà hắn đã đặt ra lúc ban đầu, gắng hỏi: “Người anh em, tôi cũng không muốn vòng vo với anh nữa. Anh biết vì sao tôi đến đây, anh hãy đưa ra giá đi muốn động đến ngôi nhà và sân vườn này thì cần bao nhiêu tiền?”

“Tổng giám đốc Tiền ơi, anh nói câu này đúng là không có ý nghĩa gì rồi.” Nghiêm Lịch chợt trở nên nghiêm nghị, “Anh tưởng rằng tôi ở đây là để thương lượng về tiền với anh sao? Thương lượng về tiền có ý nghĩa gì sao? Năm cây hoa lan ở đây, mỗi cây mười triệu tệ, thương lượng thế

nào đây?”

Báo Đầu không biết nói gì, gã thậm chí hơi hối hận đã đưa ra câu nói ngu ngốc này. Bởi vì đối phương vốn không phải là thương nhân, điều anh ta muốn đương nhiên cũng không phải là kết quả cả hai bên cùng thắng lợi, mục đích của anh ta chính là muốn làm cho đối phương bị bại trận một cách thê thảm, cho dù là giết kẻ địch được một nghìn tên, chính mình cũng tổn hại mất tám trăm người.

Thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngạo, Nghiêm Lịch lại chuyển sang khuôn mặt tươi cười của người chủ nhà. Anh ta vừa nâng bình trà lên rót đầy trà Long Đỉnh cho Báo Đầu, vừa nói: “Thực ra tôi cũng không muốn gây khó dễ cho Tổng giám đốc Tiền. Dù sao thì đằng sau anh vẫn còn có thể diện của ông chủ Cao nữa. Tôi đảm bảo, tôi chỉ dùng ngôi nhà và mảnh vườn này ba năm, ba năm sau sẽ đem tặng miễn phí. Không chỉ

như vậy, đến lúc đó năm cây hoa bảo bối của tôi nở ra, ông chủ Cao có thể tùy ý lựa chọn một cây đem đi coi như là tôi tạ lễ. Anh thấy thế nào?”

Khẩu khí của Nghiêm Lịch vô cùng chân thành, nhưng từng câu nói đều giống như mũi dùi đâm vào lỗ tai Báo Đầu khiến gã đau nhức. Gã liếc mắt nhìn mấy mầm cây đáng giá “nghìn vạn tệ”, hận một nỗi bây giờ

không thể lao đến giẫm cho nát bét. Nhưng gã vẫn cứ kiềm chế được.

Gã biết kẻ địch mà mình đang phải đối diện hùng mạnh nhường nào, bất cứ sự kích động nào cũng đều có thể gây ra kết quả đau đớn thê thảm

nhất. Vấn đề tương tự này đã có tấm gương của anh Long, Báo Đầu gã quyết không thể nào đi vào vết xe đổ.

Mọi thứ vẫn cần phải lên kế hoạch lâu dài…

Khi Nghiêm Lịch và Báo Đầu đang ngồi ở vườn hoa nhỏ trồng mấy cây hoa lan giao đấu với nhau, A Hoa đang ngồi ở trong đại sảnh tầng 1 của đội Điều tra kinh tế Sở Công an tỉnh thành. Anh ta trầm mặc chăm chú nhìn quốc hiệu được treo ở chính giữa sảnh, thần sắc lộ ra sự cô độc và bất lực.

Với vai trò là tâm phúc đắc lực nhất của Đặng Hoa lúc sinh thời, A Hoa đã từng tận mắt chứng kiến sự thịnh vượng và huy hoàng của Tập đoàn Long Vũ, lúc đó anh ta tin tưởng sâu sắc rằng: Vinh quang to lớn thuộc về gia tộc Đặng thị sẽ vĩnh viễn được duy trì mãi trong chốn tỉnh thành này.

Thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, tất cả

mọi thứ đều đã thay đổi. Giống như là con tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi, cơ thể càng to lớn, khi nó chìm xuống, thì càng không có cách nào thay đổi được.

Và điều khiến cho cục diện thay đổi lại chính là do Đặng Hoa bị thích sát, Tập đoàn Long Vũ từ đó mất đi cột chống. Trong những ngày tháng tiếp theo, thù trong giặc ngoài lần lượt kéo tới, gần như khiến A Hoa không có cơ hội để mà hít thở.

Trước tiên là hai vị phó tổng giám đốc lộ ra dã tâm lang sói, để bảo toàn cho sản nghiệp của Đặng thị, A Hoa không thể không dùng phương thức cực đoan nhất để tiến hành giải quyết. Sự việc đó được triển khai mặc dù rất thuận lợi nhưng vẫn bị La Phi ngửi thấy được mùi vị khác thường. A Hoa biết rất rõ, người đội trưởng đội Cảnh sát hình sự nhanh nhạy như

chú chó săn này một khi đã theo dõi con mồi thì nhất định không dễ dàng

từ bỏ. Bản thân mình cũng được định sẵn là lúc nào cũng phải đối điện với một đối thủ vô cùng đáng sợ.

Thù trong vừa dứt, cơn mưa giông bão tố thực sự lại ùn ùn kéo tới. Trận đả kích này không chỉ đột ngột hơn nữa còn được tấn công trên tất cả

mọi phương diện, khí thế hung dữ tàn bạo vô cùng. Đội Điều tra kinh tế

của Sở Công an ra tay tiến hành điều tra xử lý món nợ cũ của Tập đoàn Long Vũ, tài sản của Tập đoàn Long Vũ bị phong tỏa; Đồng thời Cao Đức Sâm – Con hổ dữ chiếm cứ vùng Nam Thành nhân đà xông tới, bắt đầu tiến hành tấn công thế lực của Đặng Hoa trên mọi lĩnh vực.

Thế tấn công của Cao Đức Sâm rõ ràng đã trải qua sự trù bị và kế hoạch rất chu đáo cẩn mật, bất luận là trọng điểm tấn công hay là thời cơ tấn công đều đạt được hiệu quả tốt nhất. A Hoa có phần trở tay không kịp, trong mấy hiệp giao đấu đầu thể hiện ra xu thế thất bại. Nhưng anh ta nhanh chóng thể hiện ra thực lực của mình, anh ta thoáng lùi lại mấy bước để đứng vững, sau đó bắt đầu tổ chức phản công. Đặng Hoa mặc dù đã chết, nhưng những vị tướng tài nhiều năm ở tỉnh thành vẫn tập trung ở

xung quanh A Hoa. Khi họ bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ phát ra được sức mạnh vô cùng kinh ngạc. Thế tấn công của Cao Đức Sâm bị

kiềm lại, thậm chí ở trong một vài thế trận đã hình thành nên thế trận đảo ngược. Và hôm nay nước cờ được đạo diễn cho Nghiêm Lịch thể hiện khiến A Hoa cảm thấy hài lòng nhất. Anh ta tin tưởng mấy cây hoa lan đó chắc chắn sẽ trở thành một chiếc xương cá mắc ở cổ họng Cao Đức Sâm, khiến hắn lấy ra không được mà nuốt xuống cũng không trôi. Chỉ

cần kéo dài thời gian khởi công miếng đất đó, chỉ riêng tiền nợ ngân hàng đã đủ để khiến cho đối thủ như kiến nằm trên chảo nóng.

Điều khiến A Hoa thực sự khó có thể chống đỡ được bắt nguồn từ áp lực to lớn của đội Điều tra kinh tế phía cảnh sát. Bởi vì Đặng Hoa lúc sinh thời gần như không để cho A Hoa nhúng tay quản lý công việc trong nội bộ của tập đoàn cho nên anh ta không hề biết rõ rất nhiều bí mật trong việc kinh doanh công ty. Chính vì như vậy cho nên khi đội Điều tra kinh tế triển khai điều tra, anh ta đương nhiên cũng không có cách nào để tổ

chức được sự phòng ngự có hiệu quả. A Hoa chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đội Cảnh sát điều tra kinh tế từng bước thâm nhập vào trung tâm ẩn mật nhất của Tập đoàn Long Vũ, khiến anh ta bị rơi vào cảm giác bất lực không thể nào có thể chống đỡ được sự sụp đổ của tập đoàn.

Nếu như Đặng tổng vẫn còn sống, sự việc chắc chắn sẽ không như vậy –

Những người cảnh sát đó thậm chí không có cách nào để tiến vào trong tòa nhà Long Vũ một bước! Mỗi lần A Hoa nghĩ đến đây, đều căm hận sâu sắc đối với một kẻ nào đó. Anh ta chắc chắn phải bắt tên đó tùy táng cùng với Đặng tổng, chắc chắn!

Tư duy của A Hoa chìm đắm mãi cho đến khi một người phụ nữ trung niên vịn vào tay vịn cầu thang bước xuống mới bị ngắt quãng. Người phụ nữ đó gương mặt xinh đẹp thanh tú, thân hình yếu ớt, cô nhíu chặt lông mày, khuôn mặt u sầu. Phía sau lưng cô có một người đàn ông luống tuổi đeo kính, người đàn ông đó khí chất trầm tĩnh, trên mặt không nhận ra bất cứ biểu cảm gì.

A Hoa đứng dậy, bước nhanh về phía hai người nam nữ đó. Khi đi đến gần, anh ta dừng lại ở phía trước chếch về bên phải của người phụ nữ, hỏi vẻ thân thiết nhưng lại rất cung kính: “Phu nhân, không có việc gì chứ?”

Người phụ nữ đó chính là vợ của Đặng Hoa, cũng chính là chủ nhân của A Hoa. Năm ngoái sau khi A Hoa loại trừ được nội loạn trong Tập đoàn Long Vũ, vợ của Đặng Hoa trở thành cổ đông lớn nhất trong tập đoàn.

Lần này cảnh sát điều tra tất cả các sổ sách của Tập đoàn Long Vũ, vợ

Đặng Hoa không thể tránh được việc cũng bị gọi đến để tra hỏi.

Vợ Đặng Hoa không nói gì, cô chỉ khẽ xua tay, xem ra vô cùng mỏi mệt.

A Hoa lập tức biết ý nghiêng người: “Phu nhân, chị hãy lên xe nghỉ ngơi đi.” Nói xong, anh ta đi trước dẫn đường, dẫn vợ Đặng Hoa đến trước cổng của Sở Công an.

Có một tiểu đệ nhanh nhẹn đã lái xe tới, A Hoa đi đến mở cánh cửa hàng ghế sau xe, bảo vệ nữ chủ nhân lên xe. Đứa tiểu đệ thì lại bước ra khỏi ghế lái, cúi chào A Hoa, nói: “Anh Hoa.”

A Hoa gật đầu: “Mày tự gọi taxi mà về nhé.” Chỉ cần có chủ nhân ở

trong xe, A Hoa bắt buộc phải tự mình lái xe, đây chính là biểu hiện trung thành cơ bản nhất về việc anh ta là nô bộc.

Tiểu đệ nghe lời rời khỏi đó, A Hoa không lập tức lên xe ngay, anh ta quay lại nhìn người đàn ông luống tuổi đeo kính đó, nói một câu: “Luật sư Phùng, vất vả cho ông rồi.”

Luật sư Phùng khẽ mỉm cười kiểu xã giao: “Cần phải như vậy, đây là công việc của tôi.”

A Hoa cũng không hàn huyên thêm, hỏi luôn vào chủ đề chính: “Tình hình thế nào rồi?”

“Có rất nhiều vấn đề…” Luật sư Phùng nói thẳng, “Hơn nữa những chứng cứ mà phía cảnh sát nắm được cũng vô cùng đầy đủ, cho nên tình hình không được lạc quan. Tập đoàn có thể sẽ bị tịch thu, đồng thời còn phải đối diện với số tiền phạt khổng lồ. Một bộ phận quản lý cấp cao của công ty sẽ cần phải bị gánh vác tránh nhiệm hình sự.”

Trái tim A Hoa càng lúc càng nặng nề, đặc biệt là khi nghe đến câu nói cuối cùng, anh ta lập tức truy hỏi đầy mẫn cảm: “Liệu có liên lụy đến phu nhân không?”

Luật sư Phùng lắc đầu: “Không đâu, phu nhân không phải là người quản lý thực tế của công ty. Còn điều này nữa anh cũng không cần phải lo lắng, phạt tiền chỉ giới hạn trong nội bộ công ty, sau khi công ty bị phá sản, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của phu nhân.”

A Hoa không nói thêm gì nữa, anh ta giơ tay ra bắt tay đối phương, tỏ ý chia tay.

Lúc Đặng Hoa còn sống, luật sư Phùng chính là cố vấn pháp luật của Tập đoàn Long Vũ, A Hoa tin vào năng lực của ông ta, cũng tin tưởng vào lòng trung thành của ông ta. Nhưng tình hình phát triển đến lúc này thì đã không còn làm gì được nữa, Tập đoàn Long Vũ và luật sư Phùng đã đến lúc cần phải chia tay rồi.

Luật sư Phùng hiểu được tình cảm của A Hoa, ông ta khẽ thở dài vỗ vai A Hoa, nói lời khích lệ động viên: “Chớ nên ủ dột, con đường phía trước của cậu vẫn còn dài lắm… còn nhiều cơ hội mà.” A Hoa siết mạnh tay hơn coi như sự hồi đáp, sau đó hai người lặng lẽ chia tay.

A Hoa mở cửa xe bước vào trong buồng lái, anh ta đặt hai tay lên vô lăng, nhưng lại không lập tức khởi động xe. Sau giây phút trầm mặc, người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau nghe thấy giọng nói A Hoa hơi nghẹn ngào: “Phu nhân, A Hoa vô dụng, Tập đoàn Long Vũ… không giữ được rồi.”

Vợ Đặng Hoa cười chua xót: “Việc này thì có liên quan gì đến cậu chứ?

Điều gì phải đến thì sẽ đến thôi…”

Bàn tay A Hoa đặt trên vô lăng chợt nắm chặt lại: “Tôi quyết không tha cho bọn chúng!”

“Ai cơ?” Vợ Đặng Hoa ngẩng đầu lên hỏi. Cô nhìn thấy cổ tay phải của A Hoa đeo tràng hạt, từng hạt màu đỏ thẫm và đường gân xanh nổi lên do sự phẫn nộ hình thành nên hai màu sắc tương phản rõ nét. Người phụ

nữ nhớ đến tràng hạt này chính là do mình tặng A Hoa, cậu ta vẫn luôn mang theo bên người, nhưng cậu ta tại sao lại không thể nào lĩnh hội được hàm ý từ bi ẩn chứa ở trong tràng hạt này chứ?

A Hoa không cảm nhận được ánh mắt mà vợ Đặng Hoa hướng tới, hằn học nói: “Những người đã hại chết Đặng tổng, những kẻ muốn làm sụp đổ Tập đoàn Long Vũ, món nợ của chúng, tôi nhất định phải bắt chúng dùng máu để trả!”

“Trả nợ?” Vợ Đặng Hoa khẽ vặn lại, “Vậy thì cậu có bao giờ từng nghĩ

tới, cái chết của Đặng Hoa thực ra cũng là đang trả nợ?”

A Hoa rõ ràng không có sự chuẩn bị đối với câu hỏi này, anh ta ngẩn người.

Vợ Đặng Hoa thở dài, không muốn nói tiếp về đề tài này: “Lái xe đi, cần phải đi đón Đặng Tiễn rồi.”

Đặng Tiễn là con trai của Đặng Hoa, cũng chính là cậu chủ nhỏ của A Hoa. Bây giờ đã gần đến giờ tan học buổi chiều, đúng là cần phải đi đến trường rồi.

A Hoa khởi động xe, lúc này cũng chưa phải là giờ cao điểm, cả chặng đường lái xe cũng khá thuận lợi. Khi đến được cổng trường học, học sinh vẫn chưa tan học. Nhà trường quy định phụ huynh đưa đón học sinh không được phép tiến vào trong trường, cho nên A Hoa phải dừng xe ở

bên đường, kiên nhẫn chờ đợi.

Trước cổng trường học đã tập trung không ít các vị phụ huynh đến đón con. Trong đó có hai người đàn ông mặc bộ đồ đen khiến cho người ta đều chú ý tới, cơ thể họ to khỏe vạm vỡ, độ tuổi không quá 20, vừa nhìn là đã đoán ngay ra không phải là những bậc phụ huynh. Hai người thanh niên này nhìn thấy xe của A Hoa đi đến, bèn đi lên đón, đồng thời cúi chào.

Vợ Đặng Hoa chú ý thấy chi tiết này, bèn hỏi A Hoa: “Họ là người của cậu à?”

A Hoa gật đầu nói: “Mấy hôm nay chúng tôi đàn áp kẻ địch khá mạnh tay. Tôi e là bọn chúng chó cùng cắn giậu, cho nên tăng cường bảo hộ

công tử.”

Vừa nghe nói con trai rất có khả năng rơi vào cảnh nguy hiểm, trên mặt vợ Đặng Hoa lập tức hiện lên sự lo lắng: “Các người nhất định cứ phải đánh đi đánh lại mãi thế này sao?”

A Hoa biết tâm tư của nữ chủ nhân, rất nhiều sự việc đúng là rất khó giải thích đối với phụ nữ. Sau khi cân nhắc một lúc, anh ta nói: “Nguy hiểm thì chắc chắn là có, nhưng tôi cũng là vì lo nghĩ cho tương lai của Đặng Tiễn. Hiện giờ Tập đoàn Long Vũ mặc dù đã bị sụp đổ, nhưng chúng ta vẫn còn sản nghiệp của mấy nơi ngoài tập đoàn, chỉ cần có thể dập tắt được thế tấn công lần này của kẻ địch, thì sẽ có cơ hội để gây dựng lại sự

nghiệp.”

“Đúng vậy, tôi tin là cậu có khả năng này. Cậu có thể đánh bại kẻ địch, cậu có thể chấn hưng lại được thế lực của Đặng gia, có cậu, Đặng Tiễn thậm chí rất có khả năng trở thành “Thị trưởng Đặng” thứ hai…” Vợ

Đặng Hoa nói liền một mạch những câu này, sau đó cô hít thở một hơi thật sâu, hỏi ngược lại, “Nhưng cậu tưởng rằng đây chính là thứ mà chúng tôi muốn sao?”

A Hoa cảm thấy hơi băn khoăn, anh ta nhìn bà chủ của mình qua gương chiếu hậu, lẽ nào những thứ này còn chưa đủ sao?

Vợ Đặng Hoa không nhìn A Hoa nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

xe. Lúc này đã đến giờ tan học, bọn trẻ vui vẻ hân hoan bước ra khỏi cổng trường, hoặc là hai ba đứa đi về cùng nhau, hoặc là thân mật lao về

phía bố mẹ đang đứng chờ ở ngoài cổng trường.

“Cậu biết điều chúng tôi muốn là gì không?” Vợ Đặng Hoa lại một lần nữa lên tiếng hỏi.

A Hoa không biết cần phải trả lời thế nào, anh ta lắc đầu, sau đó cũng hướng ánh mắt về phía cổng trường học đang dần ồn ào huyên náo. Đoàn người qua lại, anh ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Đặng Tiễn.

“Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, tôi muốn để cho Đặng Tiễn có thể giống như những đứa trẻ khác, vui vẻ nô đùa, tự do tự tại đi học, tan học. Cậu có thể giúp tôi làm được không?” Vợ Đặng Hoa cười đau khổ, dùng giọng điệu như thể cầu xin nói với A Hoa.

A Hoa quay đầu lại, ngẩn người nhìn nữ chủ nhân của mình. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến đối phương lại đưa ra yêu cầu như thế này, yêu cầu này xem ra có vẻ rất bình thường nhưng lại vô cùng khó khăn.

Vợ Đặng Hoa và A Hoa nhìn nhau, những sóng gió gập ghềnh trắc trở

trong nửa năm nay đã khiến cho cơ thể và tinh thần cô mệt mỏi rã rời, cô biết những lời nói vừa rồi của mình chắc chắn sẽ khiến cho A Hoa cảm thấy đau lòng và bồn chồn, nhưng cô vẫn không thể nào kìm nén được nên đã nói ra. Nhìn khuôn mặt trung thành và mơ màng của đối phương, tâm trạng trào dâng trong lòng người phụ nữ cuối cùng cũng không thể

nào kìm nén được, nước mắt dần dần trào ra khỏi mắt cô.

Bên ngoài xe, Đặng Tiễn mà họ chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng trường. Hai cậu chàng mặc bộ đồ đen lập tức bước tới, ngăn cách cậu công tử nhà Đặng gia với những người bạn nhỏ bên cạnh cậu.

Sau đó bọn họ mỗi người một bên bảo vệ bên cạnh Đặng Tiễn, đưa Đặng Tiễn đi về phía chiếc ô tô đỗ ở gần đó. Họ thực sự đã quá cảnh giác, bước chân cũng quá nhanh, khiến cho động tác của đứa trẻ rõ ràng là không được như ý, trông lại giống như bị chính người của nhà mình “bắt cóc” vậy.

Sau khi Đặng Tiễn bị “áp tải” vội vàng lên xe, cậu bé vẫn chưa khôi phục lại được tâm trạng hoảng sợ. Cho đến tận khi bàn tay mẹ khẽ vuốt lên trán cậu, cậu bé mới gọi một tiếng “Mẹ” như trút được gánh nặng ngàn cân.

Vợ Đặng Hoa ôm con trai vào lòng, không để cho con nhìn thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

A Hoa ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lồng ngực như thể

bị một tảng đá đè nặng, cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Anh ta vốn không cần trả lời, nét mặt kinh hoàng của hai mẹ con đã khiến cho đáp án được thể hiện ra rõ ràng. Cuộc sống yên ổn… Điều này e rằng là ước vọng xa xỉ khó có thể đạt được của những người sống trong chốn giang hồ. Cho dù trong khoảng thời gian Đặng Hoa vẫn còn thế lực hùng mạnh, ông ta cũng phải trốn trong hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt của tòa nhà Long Vũ, vốn không thể nào được tận hưởng ánh mặt trời yên tĩnh và bầu không khí tự do giống như những người bình thường khác.

Bây giờ tòa nhà Đặng thị đã lung lay sắp đổ, cuộc chiến đấu với đối phương cũng đang ở vào thời khắc thảm khốc nhất, người ở vị trí trung tâm của xoáy nước sao có thể yên ổn được chứ?

Ba người ngồi trong xe vẫn giữ sự trầm mặc ngột ngạt, giây lát sau, vợ

Đặng Hoa tự khống chế được tâm trạng của mình trước, cô giơ tay lên lau khóe mắt, khẽ nói: “Thôi, tôi cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi… Cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, đưa chúng tôi về nhà đi.”

A Hoa lặng lẽ quay đầu, khởi động xe và lái đi. Cả đoạn đường này anh ta lái rất chậm, như thể mang theo tâm tư vô cùng nặng nề. Những người đi bộ và các tòa kiến trúc ở hai bên đường lần lượt lướt qua cửa sổ xe, hiện ra thứ cảm giác lạ lẫm vô cớ. A Hoa cảm thấy như không nhìn rõ được con đường phía trước, anh ta chỉ biết rằng rất nhiều sự việc đang thay đổi, bằng phương thức khiến cho người ta không thể nào xoay chuyển được.

Sau khi đưa chủ nhân về nhà, A Hoa lái xe đến Mộng Hương Lầu. Khi anh ta tiến vào căn phòng ẩn mật phía sâu nhất, Nghiêm Lịch và Mã Lượng đã đợi anh ta từ trước.

“Có tình hình gì không?” A Hoa ngồi xuống đồng thời lên tiếng hỏi. Lúc trước Nghiêm Lịch đã hội báo với anh ta cả quá trình giao đấu với Báo Đầu, bây giờ anh ta hỏi như vậy, là muốn biết đối phương liệu có đưa ra chiêu gì mới để ứng phó hay không.

“Đối phương mềm nhũn rồi.” Nghiêm Lịch cười vẻ khinh mạn, nói:

“Vừa rồi Báo Đầu lại gọi điện thoại đến, nói Cao Đức Sâm muốn hẹn gặp mặt anh, để cùng trò chuyện.”

“Ồ? Nói cái gì?”

“Nói về chuyện hợp tác. Cao Đức Sâm còn nói một câu của khỉ gì đó, nói là muốn tặng cho anh.”

A Hoa mặt tỉnh bơ truy hỏi: “Nói câu gì?”

“Anh ta nói: Trên đời này không có ai mãi mãi là kẻ địch, cũng không có ai mãi mãi là bạn bè, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm cái việc không mang lại ích lợi gì.”

“Mẹ kiếp!” Mã Lượng ngồi cạnh nhổ bãi nước bọt, “Bây giờ lại nói những câu thừa thãi này à? Tập đoàn Long Vũ đã bị hắn làm cho điêu đứng ra nông nỗi này, còn hợp tác gì chứ?”

A Hoa trầm mặc một lúc, lại hỏi Nghiêm Lịch: “Vậy anh trả lời anh ta như thế nào?”

“Thế thì còn có thể run sợ được sao?” Nghiêm Lịch đảo mắt, nói: “Tôi nói chúng tôi hiện giờ không còn tiền để hợp tác, chỉ có mấy cái mạng hèn này thôi, chuẩn bị đặt cược hết để chơi đến cùng!”

“Phải rồi, cùng lắm là gây ra kết quả cá chết lưới rách!” Mã Lượng vừa phụ họa vừa nghiến răng trừng mắt, như là muốn được thử sức.

Biểu hiện của hai người anh em thuộc hạ này vốn là trạng thái tinh thần mà A Hoa khen ngợi nhất, nhưng lúc này đây, tâm trạng của anh ta lại chợt co rụt lại cùng với bốn chữ “cá chết lưới rách”.

Đúng vậy, họ từ lâu đã quá quen với trạng thái này rồi, trong những cuộc tàn sát đầy máu tanh, thà chết cũng quyết không cúi đầu trước mặt đối thủ. Nhưng bọn họ liệu đã từng thực sự suy ngẫm: Cuộc chiến đấu này rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như người chủ nhân mà họ muốn bảo vệ ngay cả một phút yên tĩnh cũng không thể nào hưởng thụ được, vậy thì ý nghĩa hành vi của bọn họ ở đâu chứ? Bọn họ rốt cuộc là kẻ hầu trung thành hay là nỗi mệt nhọc thừa thãi?

Nghiêm Lịch nhận ra trong lòng A Hoa có gì đó đang lấn cấn, anh ta xua tay ra hiệu cho Mã Lượng tạm thời không nên kích động, sau đó nhìn A Hoa hỏi thăm dò: “Anh Hoa, anh nghĩ thế nào?”

A Hoa lắc đầu không nói. Sự việc này chính anh ta cũng chưa nghĩ cho thông suốt được, anh ta có thể nói được gì với mấy người anh em thuộc hạ đây? Lẽ nào anh ta lại nói: Chủ nhân của chúng ta không muốn chúng ta cứ đánh đánh giết giết mãi, cô chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn.

Vậy thì những người anh em chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được, họ

vốn không biết cuộc sống yên ổn là gì, càng không biết loại cuộc sống yên ổn này thì có giá trị như thế nào.

Ngay cả chính A Hoa cũng không biết. Cuộc sống của anh ta trong hơn mười năm ở chốn giang hồ, anh ta chưa bao giờ được yên ổn. Anh ta chỉ

biết đấm đá tranh đấu, chỉ biết có kẻ địch thì cần phải chiến đấu.

“Việc này còn có gì đáng để nghĩ chứ? Chúng ta đã bóp được vào cổ của kẻ địch rồi, nào còn có lý do để buông tay sao?” Mã Lượng vẫn lên tiếng, chỉ mải bày tỏ suy nghĩ của mình, sau đó cậu ta đứng bật dậy với vẻ nôn nóng, “Được rồi, đừng có mất công về bọn đó nữa, em đi bảo nhà bếp làm mấy đồ ăn đưa lên, chúng ta phải uống với anh Hoa một chút.”

“Được.” A Hoa cũng muốn thoát ra khỏi sự suy nghĩ khổ não này, bèn gật đầu biểu thị tán thành, tiếp đến anh ta lại bổ sung thêm một câu, “Lấy chút bia thôi, bây giờ là thời khắc then chốt, không ai được uống nhiều.”

“Đã rõ.” Mã Lượng đi ra ngoài dặn dò một hồi, một lúc sau bèn có nhân viên phục vụ đưa đồ ăn và bia vào trong phòng. A Hoa cũng cảm thấy thực sự đói, bèn bắt đầu ăn uống luôn.

Ăn được một lúc, Mã Lượng như thể chợt nhớ ra điều gì, nói: “Ôi, anh Hoa, mấy hôm trước em vừa liên hệ được một người kéo đàn violin, hay là gọi đến đây để tạo chút hứng thú?”

“Ừm?” A Hoa ngẩn người, nhất thời không hiểu được cậu ta muốn làm gì.

Mã Lượng giải thích: “Dạo trước chẳng phải là anh rất thích nghe nhạc violin sao? Em cũng tìm được một người, học ở Học viện âm nhạc, chắc chắn không thua kém gì cô gái mù đó. Sau này anh muốn nghe, cứ đến thẳng chỗ em, không cần phải đi đến “Lục Dương Xuân” nữa.”

A Hoa đã hiểu. Mã Lượng đúng là có ý tốt: Cô gái mù Trịnh Giai kéo đàn violin đó bây giờ đang đi Mỹ để chữa trị, cậu ta sợ A Hoa không nghe được bản nhạc ưng ý, cho nên đã đặc biệt đi đến Học viện âm nhạc để tìm một người thay thế.

Nhưng Mã Lượng sao có thể biết được bối cảnh thần bí của cô gái mù đó chứ? Thứ âm nhạc thuần khiết đó, người bình thường sao có thể thay thế

được?

A Hoa không tiện giải thích nhiều, lại không muốn làm cụt hứng sự nhiệt tình của Mã Lượng, bèn khẽ cười, nói: “Được đấy. Nhưng để lần sau đi, hôm nay mấy anh em chúng ta uống với nhau, đừng để cho người khác làm mất hứng.”

“Cũng được.” Mã Lượng vui vẻ nâng ly lên, hô hào mọi người, “Nào, cạn ly!”

Nghiêm Lịch cũng nâng ly lên, nói: “Mã Lượng ơi, cậu chẳng hiểu biết chút gì về âm nhạc cả. Có hai kẻ thô tục chúng ta đây ngồi ở bên cạnh, âm nhạc có hay hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Mã Lượng lườm một cái: “Tôi không hiểu, anh hiểu chắc?”

Nghiêm Lịch nói vẻ rất nghiêm túc: “Trước đây chúng ta đều không hiểu, nhưng mấy ngày vừa rồi tôi trồng hoa uống trà, trình độ đã vượt xa được cảnh giới của cậu rồi.”

Mã Lượng “xì” một tiếng, có vẻ không phục. Nhưng cậu ta lại nói với A Hoa: “Anh Hoa, lát nữa em sẽ đặt riêng một phòng đơn cho anh bố trí.

Lúc nào anh muốn nghe nhạc, thì em sẽ gọi người kéo đàn tới, các anh ở

riêng biệt trong phòng, không ai được làm phiền.”

A Hoa cười nói: “Đừng có mất công thế, Nghiêm Lịch đang trêu đùa với cậu thôi.” Nói xong liền nâng ly lên: “Uống nào!” Ba người cùng uống một hơi hết sạch.

Mặc dù đã nói trước là không được uống nhiều, nhưng mấy người anh em ngồi uống cùng nhau cũng phải uống hết mình, hai giờ đồng hồ sau, mỗi người cũng đều uống mấy chai liền. May mà tửu lượng của ba người đều rất khá, nồng độ bia lại nhẹ, đi tiểu vài lần cũng coi như hết.

Đang lúc uống ngon, di động A Hoa chợt kêu lên. Anh ta lôi điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị, có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Ai đấy?” Nghiêm Lịch hỏi vẻ cảnh giác.

Mã Lượng thì lại chửi một câu: “Không phải lại là Báo Đầu chứ? Mẹ

kiếp, huynh đệ không thành rồi còn cứ đến làm tụt hứng của anh em

chúng ta.”

A Hoa xua tay, xem ra tình hình không giống như Mã Lượng suy đoán.

Anh ta do dự giây lát, cuối cùng cũng ấn nút nghe. Anh ta gí sát máy vào tai, như thể không muốn để cho người khác nghe thấy đối phương nói.

Nghiêm Lịch và Mã Lượng cũng ngoan ngoãn, chỉ mải uống rượu, không dỏng tai lên nghe ngóng.

A Hoa chỉ lắng nghe đối phương nói, còn mình chỉ thỉnh thoảng thốt ra tiếng “ừm ừm”, “ừ”, mấy phút sau kết thúc cuộc nói chuyện, anh ta nắm chặt di động, lẩm nhẩm nói với mình: “Hôm nay là sinh nhật của tôi sao?”

Nghiêm Lịch và Mã Lượng cùng nhìn nhau, nghĩ thầm: Có phải là sinh nhật của anh không mà anh còn không biết, còn hỏi bọn tôi?

Lúc này A Hoa lại tự gật đầu. Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật của anh ta. Nhưng người ở trong chốn giang hồ như anh ta, vốn không hề để

ý đến ngày sinh nhật, dạo này có quá nhiều việc xảy ra, càng chẳng nhớ

đến ý nghĩa của cái ngày này nữa.

Qua biểu hiện của A Hoa, Nghiêm Lịch đoán ra được cuộc điện thoại đó không phải là việc gì bí mật cả, bèn lên tiếng hỏi: “Ai vậy?”

A Hoa trả lời: “Minh Minh.” Anh ta há miệng, trong lời nói mang theo chút cảm giác ấm áp.

“Minh Minh?” Nghiêm Lịch cảm thấy vui, “Cô em này đúng là có lương tâm, thật không ngờ còn nhớ được sinh nhật của anh cơ à?”

“Minh Minh là một cô gái tốt.” Mã Lượng đung đưa ngón tay, như thể

đang đưa ra một định nghĩa nào đó, “Lần đó em tiễn cô ấy đi, cô ấy không chịu nhận số tiền hai vạn tệ, rất trượng nghĩa! Em thấy cô ấy thật lòng đối với anh Hoa.”

Nghiêm Lịch cũng gật đầu: “Chỉ đáng tiếc cô ấy không ở trong tỉnh thành nữa, nếu không sẽ gọi đến đây để cùng uống một bữa.”

A Hoa tắt di động, nói: “Cô ấy trở về rồi.”

“Trở về rồi? Trở về từ khi nào?” Mã Lượng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sự

việc đưa Minh Minh đi là do cậu ta phụ trách, đối phương quay trở lại cũng không báo cho mình một tiếng sao?

“Chính là hôm nay, vừa mới đến.”

Nghiêm Lịch vẫy tay: “Ở đâu vậy? Mau gọi đến đây đi.”

A Hoa cười có chút ngượng ngạo, do dự giây lát, nói: “Cô ấy đang ở nhà tôi đợi tôi.”

“Ồ…” Nghiêm Lịch kéo dài giọng, liếc mắt nhìn Mã Lượng. Mã Lượng hiểu ý, cứ cắm đầu uống.

“Được rồi. A Hoa khẽ hắng giọng, nói: “Hôm nay cũng uống kha khá rồi, thế này là được rồi nhé?”

Mã Lượng lập tức mặt mày ủ rũ: “Đừng chứ… Lúc trước em đã thương lượng với Nghiêm Lịch rồi, sau khi ăn cơm xong thì cùng đến chỗ anh ấy…” Lời của cậu ta chưa dứt, đã bị Nghiêm Lịch tát bốp một cái vào đầu: “Đi cái con khỉ, ai thương lượng với mày chứ? Lát nữa tao còn phải lên mạng tìm em gái để trò chuyện đấy.”

“Được rồi được rồi, các anh ai cũng có hoạt động riêng, chỉ có mình tôi, để tôi uống chết cho xong.” Mã Lượng cầm chai bia lên tu ừng ực.

A Hoa biết mình không nói lại với hai tên này, bèn không nói thêm gì nữa. Chỉ thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi đó.

Suốt cả dọc đường anh ta mở cửa sổ xe ô tô, cơn gió mát lạnh thổi tới, men rượu cũng đã vơi đi quá nửa. Sau khi tiến vào tiểu khu dân cư bèn đỗ xe, sau khi ra khỏi xe liền ngước nhìn lên tòa lầu, đột nhiên cảm nhận được một thứ cảm giác chưa từng có bao giờ.

Nhìn thấy căn hộ chung cư độc thân của mình ở tầng 14 sáng đèn, ánh sáng đó chiếu qua rèm cửa màu vàng rọi ra ngoài, trong màn đêm toát ra thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

A Hoa ngẩn người đứng ở dưới tầng trệt cứ thế ngắm nhìn ánh đèn ấm áp đó. Trong lòng anh ta hình như có một dòng suối trong lành từ từ tuôn chảy, rửa sạch những gân cốt cứng đờ.

Có một người phụ nữ đang ở trong nhà mình, cô ấy bật đèn, giữa đêm khuya đang chờ đợi mình trở về.

Mắt A Hoa dần dần trở nên hơi mơ hồ, anh ta cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào gọi là cảm giác “yên ổn”, anh ta cũng hiểu được vì sao có người lại khao khát cảm giác này như vậy.

Anh ta cứ đứng như vậy, như được tắm gội trong luồng ánh sáng đèn ấm áp đó, khoảnh khắc này đã trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời anh ta, in sâu vào trong tâm trí.

Cho đến khi tiếng chuông di động lại một lần nữa vang lên mới kéo A Hoa bừng tỉnh thoát ra khỏi tâm trạng này.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến chính là cái tên đem lại sự ấm áp cho anh ta.

A Hoa nghe điện thoại, anh ta cố gắng dùng giọng nói bình thản nhất để

che giấu tâm trạng của mình “A lô!”

“Anh đang ở đâu vậy? Sao anh vẫn chưa về chứ?” Minh Minh ở đầu dây bên kia dùng giọng nói hơi bực bội trách móc.

“Về ngay đây rồi… Đang đỗ xe ở dưới lầu.” Nụ cười của A Hoa lặng lẽ

thấm vào trong giọng nói của anh ta.

“Vậy thì được.” Minh Minh dễ dàng tha thứ cho anh, “Vậy thì em chuẩn bị thắp nến sinh nhật nhé, nếu như nến cháy hết mà anh vẫn chưa về nhà, thì em sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa.”

A Hoa đợi đối phương tắt máy trước, anh ta không lên trên lầu ngay, mà tiếp tục đứng ở dưới lầu không biết đang nghĩ gì. Thế nhưng ánh đèn ở

căn phòng nhỏ trên lầu lúc này chợt vụt tắt, rõ ràng Minh Minh đã chuẩn bị xong xuôi cho việc thắp nến.

A Hoa trầm ngâm suy nghĩ giây lát, sau đó anh ta cầm máy lên gọi một số điện thoại khác.

Sau khi tiếng chuông vang lên vài hồi, trong ống nghe truyền tới giọng nói của Nghiêm Lịch: “Anh Hoa? Có chuyện gì à?”

“Gọi lại cho Báo Đầu một cuộc điện thoại.” A Hoa nói, “Tôi muốn gặp mặt Cao Đức Sâm để trò chuyện.”

“Cái gì?” Nghiêm Lịch rõ ràng không thể hiểu nổi, “… Có gì đáng để

nói chuyện với hắn chứ?”

“Hãy làm theo lời tôi nói đi.” Giọng nói A Hoa bình tĩnh đến lạ thường nhưng lại không thể nào kháng cự được.

“Vậy được…” Nghiêm Lịch chỉ có thể làm theo, sau đó lại hỏi: “Anh Hoa, còn có việc gì nữa không?”

“Hết rồi.” A Hoa vội vàng tắt máy, bởi vì anh ta nhìn thấy ba người đàn ông đang đi qua phía trước mặt mình, một người trong số đó mặc bộ

trang phục của ban quản lý, còn hai người khác thì lại xách hộp dụng cụ, ăn mặc trông giống như người sửa chữa đồ điện.

“Sao vậy? Cầu thang máy lại hỏng rồi à?” A Hoa thoáng chau mày hỏi một câu – Cầu thang máy của đơn nguyên này đã mấy lần xảy ra sự cố, nếu như phải leo bộ lên tầng 14 thực sự là một việc rất mệt nhọc.

Người ở ban quản lý vội vàng giải thích: “Không phải… là đầu quay camera trong đơn nguyên bị hỏng, cần phải thay mới.”

A Hoa trước nay vẫn luôn phụ trách công tác bảo vệ của tòa nhà Long Vũ, cũng hiểu khá rõ về hệ thống máy quay camera, thế nên bèn hỏi kỹ

hơn: “Có chuyện gì vậy? Đường điện xảy ra sự cố à?”

“Không phải là vấn đề về đường điện, là đầu quay camera bị ai đó cố ý làm hỏng – cũng không biết tên khốn nào gây ra.” Người ở ban quản lý lên tiếng oán thán.

Bị người ta cố ý làm hỏng? A Hoa thấp thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn: “Tất cả hỏng mấy cái?”

Người ở ban quản lý hậm hực trả lời: “Từ tầng 1 đến tầng 14, tất cả đều hỏng!”

A Hoa chợt giật nảy mình, anh ta không hề do dự, vội vàng lao về phía cầu thang máy. Thế nhưng cầu thang máy vừa vặn lại vừa mới đi lên, muốn chờ nó quay trở lại tầng 1 ít nhất cũng phải mất vài ba phút.

A Hoa lôi di động ra, vừa gọi lại số máy của Minh Minh vừa lao ra khỏi tòa nhà, anh ta nhìn lên ô cửa sổ đen sì ở tầng 14, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực! Cho đến thời khắc Minh Minh nghe điện thoại, nhịp tim của anh ta mới dần giảm xuống.

“A lô?” Minh Minh vừa mới lên tiếng đã bị A Hoa ở đầu bên kia điện thoại tranh lời: “Mau chạy ra ngoài, rời khỏi căn phòng ngay!”

“Sao thế?” Minh Minh giật nảy mình bởi ngữ khí của đối phương, “Em đang chuẩn bị châm nến sinh nhật mà!”

“Mặc kệ đi, mau…” Lời của A Hoa đột nhiên bị ngừng lại, cắt ngang lời của anh ta chính là tiếng kêu thét thất thanh kinh hãi của Minh Minh:

“A…!” Gần như đồng thời ô cửa sổ tầng 14 “choang” vỡ tung ra, ngọn lửa từ ô cửa sổ phụt ra ngoài, đỏ au giống như chiếc lưỡi của con chó săn chốn địa ngục vừa đỏ au vừa tàn ác. Rèm cửa màu vàng trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành những mảng bụi bay lả tả

giữa màn đêm.

…

A Hoa đợi đúng ba ngày ba đêm ở bên ngoài phòng dành cho bệnh nhân hiểm nghèo ở Bệnh viện Nhân Dân. Anh ta gần như không ăn bất cứ thứ

gì, chỉ dựa vào chút nước uống để duy trì sự sống của mình. Đến sáng sớm ngày thứ ba, bác sĩ cuối cùng đã đem tới tin tức mà anh ta ngóng trông bấy lâu.

“Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.”

“Tỉnh lại rồi?” A Hoa nhất thời không dám tin ngay, khi anh ta liều mình lao vào giữa ngọn lửa để cõng Minh Minh ra, anh ta nhớ đó đã là một cơ

thể không còn chút dấu vết nào của sự sống nữa.

“Đúng vậy.” Bác sĩ lại lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định, “Khát vọng sinh tồn của bệnh nhân rất mạnh mẽ… Nhưng tình hình của cô ấy không được lạc quan.”

Không biết là do kích động hay là do thứ tâm trạng mãnh liệt nào khác đang trào dâng trong lồng ngực A Hoa, khiến cơ thể anh ta hơi run rẩy.

“Anh hãy vào xem đi.” Bác sĩ đi đến cạnh A Hoa, động viên đối phương,

“Bệnh nhân rất hy vọng có thể nhìn thấy anh, biết đâu anh có thể giúp cô ấy tiếp tục kiên trì chống chọi.”

A Hoa hít thở một hơi thật sâu, anh ta hiểu ý của bác sĩ, anh ta biết trước tiên mình cần phải xuất hiện trước mặt bệnh nhân với tư thế kiên cường nhất.

Sau khi A Hoa chuẩn bị xong, anh ta bèn bước nhanh vào trong phòng bệnh. Mặc dù anh ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nhưng thảm cảnh xuất hiện trước mặt anh ta vẫn khiến anh ta không thể nào chịu đựng nổi.

Cô gái xinh đẹp yếu đuối giờ đã trở thành một con quái vật xấu xí. Nước da trắng ngần đã bị bỏng đen nham nhở, mái tóc dài đen bóng đã bị cháy trụi, chỏm mũi tàn khuyết, môi méo xệch, bàn tay bàn chân vốn thon thả

lúc này đây đã trở nên phù thũng.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt đó, vẫn cứ sáng long lanh, nhưng đặt trên khuôn mặt đáng sợ đó ngược lại lại càng trở nên quái dị.

Đôi mắt đó đang cố gắng chuyển động, chăm chú nhìn vào A Hoa đang bước lại gần.

A Hoa không biết nên nói gì, anh ta chỉ cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không để cho nỗi đau đớn và sự phẫn nộ thể hiện ra trên nét mặt mình.

“Anh Hoa…” Giọng cô gái yếu ớt và khàn khàn.

A Hoa xua tay ngăn cản đối phương: “Em hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói gì.”

Nhưng cô gái lại không chịu nghe lời, cô chỉ nghỉ một lát, lại gắng gượng lên tiếng: “Có phải là em đã gây ra tai họa rồi không?”

“Không… không phải là em.” Bàn tay phải của A Hoa để phía sau lưng đang nắm chặt, “Là bọn chúng…”

Cô gái chớp mắt, cô đã hiểu rồi. Không cần A Hoa nói quá kỹ, cô đương nhiên hiểu “bọn chúng” là chỉ những người nào.

“Em… em không nên quay lại.” Giây lát sau, cô gái nhấp nháy mắt để

thể hiện ra sự sợ hãi và áy náy của mình, “Em lẽ ra phải nghe lời của anh.”

Nhìn thấy ánh mắt này của cô gái, trong lòng A Hoa vô cùng đau xót, anh ta bắt buộc phải nói sự thực với đối phương: “Không, anh đã nói rồi, không liên quan gì đến em. Người bọn họ muốn lấy mạng, vốn là anh.

Chỉ là em vừa vặn lại đến đó trước.”

Cô gái “ồ” một tiếng như đã bừng hiểu ra, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm, như thể tảng đá lớn ở trong lòng đã được đặt xuống. Sau khi trầm mặc một lúc, cô lại nghe thấy tiếng A Hoa: “Là anh đã làm liên lụy đến em.”

Cô gái nhìn A Hoa, ánh mắt hơi mỏi mệt, nhưng cô vẫn dồn sức nói:

“Anh Hoa… anh đừng buồn… Em… em rất vui.”

Cái gì? Vui ư? A Hoa không thể nào hiểu nổi. Anh ta nghi ngờ đối phương liệu có phải là bị thương nặng quá nên đã hồ đồ, nhưng nét mặt của cô gái lúc nói lại rất chân thành.

“Em rất vui.” Cô gái nói lại lần nữa, sau đó cô giải thích: “Bởi vì… nếu em không ở đó, bọn chúng… bọn chúng sẽ hại được anh.”

Sau khi hiểu rõ được ý nghĩa trong câu nói của đối phương, cơ thể A Hoa rùng mình một cái không thể khống chế nổi. Anh ta biết rằng đó là một câu nói chân thực nhất của một người đang ở trong cơn hiểm nghèo, tấm chân tình này nặng trình trịch như một tảng đá lớn, chèn ép anh ta đến độ không thể nào thở nổi.

“Được rồi.” Bác sĩ không biết đã đến phía sau A Hoa từ lúc nào, “Đừng nói chuyện với cô ấy quá nhiều, hãy để cô ấy nghỉ ngơi trước đã.”

Gần như phối hợp với bác sĩ, mí mắt cô gái từ từ rủ xuống, cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mê man.

A Hoa ra khỏi phòng bệnh, anh ta há miệng thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nghiêm Lịch và Mã Lượng cũng chờ đợi ở ngoài phòng bệnh, nhìn thấy A Hoa bước ra, họ vội vàng đi lên: “Anh Hoa, Minh Minh thế nào rồi?”

“Không chết được.” A Hoa nói rất chắc chắn: “Tôi không để cho cô ấy chết được đâu!”

Nghiêm Lịch và Mã Lượng ai nấy đều thở phào, họ rất tin tưởng A Hoa, hơn nữa ngữ khí của đối phương kiên định như vậy, tin rằng cho dù là Diêm vương cũng không dám kháng cự.

Nghiêm Lịch hình như vẫn còn chuyện khác, đợi hơi thở của A Hoa dần bình phục lại, anh ta mới ấp a ấp úng nói: “Anh Hoa… có một sự việc, em nghĩ.. em nghĩ tốt nhất anh nên biết.”

Ánh mắt A Hoa chợt ngưng lại: “Nói đi!”

“Tối hôm đó anh bảo em gọi điện cho Báo Đầu, em đã gọi rồi. Mấy hôm nay Cao Đức Sâm đã gọi mấy cuộc điện thoại tìm anh, nói là muốn hẹn thời gian với anh…”

Nghe thấy cái tên Cao Đức Sâm, ánh mắt A Hoa đột nhiên trở nên sắc nhọn một cách đáng sợ, Nghiêm Lịch cũng tự biết lùi lại phía sau.

Nhưng nằm ngoài dự liệu của anh ta, A Hoa chợt giơ tay ra nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Nghiêm Lịch vội vàng lôi di động đưa ra.

A Hoa ấn mấy số, là số điện thoại của Cao Đức Sâm.

“A lô?” Trong ống nghe vang lên giọng nói trầm tĩnh đến độ hơi ngông cuồng.

A Hoa đã khôi phục lại được trạng thái vốn có của anh ta, giọng nói lạnh tanh: “Tôi là A Hoa.”

“Người anh em A Hoa đấy à?” Cao Đức Sâm ở phía bên kia nhiệt tình tươi cười, “Sao giờ mới gọi lại cho tôi chứ? Chúng ta cần phải nói chuyện từ lâu rồi mới phải.”

“Mày đã là một người chết rồi!” A Hoa vẫn nói giọng lạnh tanh.

“Gì cơ?” Cao Đức Sâm hình như chưa hiểu được câu nói của A Hoa.

A Hoa tắt máy, anh ta tin là đối phương đã nghe thấy câu nói của mình, như thế là đủ rồi. Anh ta không cần phải giải thích gì cả, trong suy nghĩ

của anh ta, anh ta chỉ là đang trần thuật một sự thật vô cùng đơn giản mà thôi.

Chương 7: Cái chết của Tiểu Thuận Trận sóng gió của việc chiếc bút chì bị mất đã gây nên sự chấn động trong khu trại giam số 4. Tất cả các phạm nhân trong khu trại giam đều bị liên lụy, vất vả làm thêm cả đêm. Ngoài sự phẫn nộ của mọi người, ai cũng muốn nhanh chóng và chính xác lôi cổ được “tên đầu sỏ” ra, đến lúc đó tên này không chỉ nhận được sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc của “Quỷ Kiến Sầu” Trương Hải Phong, tất cả những nỗi khổ cực mà các phạm nhân khác phải chịu đựng cũng bắt hắn hoàn trả hết.

Nhưng kết cục của sự việc lại khiến mọi người hơi thất vọng: Mãi vẫn không tìm thấy chiếc bút chì mất tích đó, điều này khiến cho việc xác định kẻ gây án mất đi chứng cứ then chốt nhất. Cuối cùng Trương Hải Phong chỉ có thể làm qua loa, xử phạt nhốt phòng kín đối với Hắc Tử và Tiểu Thuận mười ngày. Hai người này đều gào thét oan uổng, đau khổ

như nàng Đậu Nga. Nhưng mệnh lệnh của Trương Hải Phong thì ai dám vi phạm chứ? Có thể miễn được việc hứng chịu một trận dùi cui điện đã là may mắn lắm rồi.

Đối với Hắc Tử thì việc bị chịu phạt cũng rất dễ hiểu, dù sao thì chiếc bút chì cũng là do gã làm mất, bất luận thế nào thì gã cũng đều có trách nhiệm; Thế nhưng Tiểu Thuận vô duyên vô cớ cũng lại bị nhốt vào, những người có suy nghĩ nhanh nhạy cũng có thể đoán ra được, sự việc này chắc là có liên quan đến mâu thuẫn giữa Hắc Tử và Tiểu Thuận, Trương Hải Phong bây giờ không tìm được chứng cứ, phạt mỗi người như nhau, cũng coi như là hành động công bằng, ngoài mặt thì hồ đồ

nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ.

Trong sự việc này, một người gây nên sự quan tâm chú ý của mọi người chính là Hàng Văn Trị. Anh ta bị Trương Hải Phong gọi đến gặp mặt riêng, sau đó Tiểu Thuận và Hắc Tử bèn bị xử phạt, anh ta khó tránh khỏi bị nghi ngờ là “điệp báo”. Nhưng theo như Hàng Văn Trị nói, Trương Hải Phong chỉ là muốn anh ta giúp giải mấy đề toán Olympic.

Điều này cũng có căn cứ: Khi Hàng Văn Trị quay trở lại khu vực trại giam thì đúng là trên tay cầm một đề toán Olympic, hơn nữa người quản giáo đi cùng cũng đặc biệt dặn dò anh Bình, cần phải tạo cho Hàng Văn Trị được không gian tốt, để anh ta tĩnh tâm nghiên cứu giải những đề bài đó.

Có sự nhắc nhở của quản giáo, huống hồ còn là việc mà lão Trương giao cho, anh Bình đương nhiên không dám chậm trễ. Lúc làm thêm tối hôm đó, anh Bình liền phân chia nhiệm vụ của Hàng Văn Trị cho Đỗ Minh Cường và A Sơn.

Hàng Văn Trị ban đầu cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, nói khách sáo quản giáo câu, kết quả là bị anh Bình trừng mắt lên nói vẻ khó chịu: “Tao phân chia công việc thế nào thì chúng mày cứ làm như thế! Lằng nhằng cái gì? Mày mau giải xong các bài tập này, thì cũng có thể lấy lại được chút thể diện cho phòng giam của chúng ta!”

Anh Bình nói xong câu này, A Sơn và Đỗ Minh Cường lập tức đều thể

hiện sự tán đồng. Cần phải biết rằng, lần này Hắc Tử và Tiểu Thuận xảy ra chuyện, những người khác, đặc biệt là anh Bình – đại ca trong phòng ít nhiều cũng phải gánh chịu một chút trách nhiệm. Bây giờ Trương Hải Phong nhờ Hàng Văn Trị giải đề, điều này đối với mọi người mà nói thì chính là cơ hội lý tưởng nhất để có thể lấy lòng đối phương. Chỉ cần Hàng Văn Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ này, liền có thể giảm bớt được áp lực mà mọi người sắp sửa phải đối diện.

Thấy những người cùng phòng đều nói như vậy, hơn nữa thái độ đúng là rất chân thành, Hàng Văn Trị cũng không thoái thác nữa, bèn tĩnh tâm nghiên cứu giải đề giữa nhà xưởng huyên náo này. Chiếc bút chì dùng để

vẽ trên túi giấy vừa vặn lại trở thành công cụ để giải đề trong tay anh ta.

Những đề toán Olympic dành cho học sinh tiểu học đối với Hàng Văn Trị thì không có gì khó cả, nhưng lại phải dùng những kiến thức mà học sinh tiểu học nắm vững để giải bài thì cũng phải mất thêm chút công sức.

Anh ta vừa nghĩ vừa tính toán vừa viết, mất hết hơn ba giờ đồng hồ mới

giải xong toàn bộ các bài tập. Sau đó anh ta lại suy nghĩ xem cần phải giảng giải như thế nào, cho đến tận khi tất cả mọi chi tiết đều được suy nghĩ thấu đáo kín kẽ, anh ta bèn ngậm bút vào trong miệng theo thói quen, hai tay đan vào nhau vươn vai để co giãn xương cốt đang tê dại.

“Làm xong rồi à?” Anh Bình chú ý thấy hành động của anh ta, liếc mắt hỏi một câu.

Hàng Văn Trị mỉm cười gật đầu, có phần tự đắc.

Đỗ Minh Cường và A Sơn cũng nhìn về phía này. A Sơn vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, Đỗ Minh Cường thì lại trêu đùa, nói: “Được rồi, những chiếc bút chì hôm nay đã gây sự với ai không biết? Nếu không bị mất tích thì lại bị người ta gặm đít cho nát bét.”

Hàng Văn Trị nghe vậy tỏ ra hơi ngượng ngùng, vội vàng lấy chiếc bút từ hai hàm răng ra, nhìn thấy phần đuôi của chiếc bút chì đó quả nhiên đã bị anh ta cắn nát bét. Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường cười khổ

não, sau đó lại lắc đầu tự trào – Cắn đuôi bút chì là thói quen của anh ta nhiều năm nay, càng chuyên tâm chú ý thì lại càng cắn mạnh. Giải xong những đề bài này, nỗi khổ nạn mà nửa chiếc bút chì chịu đựng thì có thể

gọi là nhiều không kể xiết.

Anh Bình rất thực tế. “Làm xong rồi thì làm chút việc đi.”

“Được!” Hàng Văn Trị thoải mái đáp lời. Đứng dậy đi đến bàn làm việc của Đỗ Minh Cường và A Sơn để lấy lại những nguyên liệu chưa được gia công. Nhiệm vụ của anh Bình vốn dĩ không nhiều, cứ thế ung dung mà làm, cũng chẳng cần anh ta đến giúp đỡ.

Buổi làm thêm lần này kéo dài đến tận 6 giờ sáng hôm sau, tất cả phạm nhân mới được cho phép quay trở lại phòng giam nghỉ ngơi. Hôm nay là thứ bảy, vốn là khoảng thời gian mà mọi người được thư giãn giải trí, nhưng sau cả một đêm lao động vất vả như vậy thì ai còn có sức lực nữa

chứ? Ngoài những người đã được bố trí sẵn có người thân bạn bè đến thăm, cố gắng giương đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ chờ đợi, những phạm nhân khác đều ngủ vùi trong phòng giam, cho đến tận trưa có người đến đưa cơm mới lục đục tỉnh dậy.

Đến hơn 2 giờ chiều, có quản giáo đến cửa phòng giam 424, hét gọi vào trong phòng: “Hàng Văn Trị!”

Hàng Văn Trị đang nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bèn nhảy xuống giường, lao ra phía cửa, đứng thẳng: “Có mặt!”

Cách cánh cửa, quản giáo lên tiếng hỏi: “Anh Trương hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa?”

Hàng Văn Trị vội trả lời: “Chuẩn bị xong rồi!”

“Chuẩn bị xong rồi thì đi theo tôi.” Quản giáo vừa nói vừa mở cánh cửa sắt phòng giam. Hàng Văn Trị lấy tập bài giải, bước ra khỏi cửa đi theo quản giáo.

Đợi đến khi bóng lưng của hai người đó khuất khỏi tầm nhìn, Đỗ Minh Cường cảm thán một câu: “Hi, lão Trương này đúng là vội thật.”

“Việc của con trai mình, có thể không nóng vội được sao? Tao thấy mày ở độ tuổi này cũng chưa lập gia đình, có một số việc vẫn còn chưa hiểu hết đâu.” Anh Bình nằm trên giường đung đưa bàn chân, nói với giọng điệu của người từng trải. Đồng thời trong lòng anh ta cũng thầm lấy làm may mắn, may mà mình biết nhìn xa trông rộng, tối qua bảo Hàng Văn Trị làm cho xong các bài tập đó. Nếu bởi vì công việc của đêm qua mà làm nhỡ sự việc này, “Quỷ Kiến Sầu” chắc chắn sẽ lại trách tội mình không biết phân biệt nặng nhẹ.

Chuyến đi của Hàng Văn Trị này kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, đến tận khoảng 7 giờ tối mới quay trở lại. Qua biểu hiện trên nét mặt của anh ta,

có thể nhận ra chuyến đi lần này có lẽ là rất thuận lợi.

Anh Bình lại tỏ rõ uy thế, cố tình hỏi: “Thế nào? Có vì ngu dốt mà xảy ra sai sót gì không đấy?”

Hàng Văn Trị cười “hi” một tiếng, hỏi ngược lại: “Sao có thể như vậy được chứ?” Kể từ khi vào trong trại giam đến nay, anh ta vẫn luôn sống rất bí bách cam chịu, hôm nay cuối cùng cũng lộ ra được thần sắc tự tin.

“Không sai sót thì được, mày đừng có làm cho tao mất mặt.” Trong giọng nói của anh Bình đang nhấn mạnh địa vị anh cả của mình.

Đỗ Minh Cường lúc này cũng thò đầu ra khỏi góc bàn, gọi Hàng Văn Trị: “Mau đến ăn cơm đi, để dành cơm tối lại cho anh đây này.” Lúc này đã qua giờ lấy cơm của trại giam, những người khác đều đã ăn xong.

Không ngờ Hàng Văn Trị lại nói: “Không cần đâu, tôi đã ăn rồi.” Thấy thần sắc kinh ngạc của mọi người, anh ta lại giải thích thêm: “Ăn ở văn phòng làm việc của đội trưởng Trương, đội trưởng Trương đặt cơm hộp.”

“Đãi ngộ tốt đấy chứ!” Giọng điệu anh Bình nói câu này rất kỳ lạ, không nhận ra là vui mừng hay tức giận.

Đỗ Minh Cường thì lại vui mừng, hắn cầm hộp cơm vốn để phần lại cho Hàng Văn Trị ở trong tay, nói: “Anh thực sự không ăn nữa à? Thế thì chúng tôi lại được lợi phần cơm này rồi.”

Hàng Văn Trị chẳng nghĩ gì, cười nói: “Các anh ăn đi.”

Đỗ Minh Cường bèn giơ hộp cơm lên, hào hứng nói: “Ha ha, hôm nay đúng là được phát phúc lợi rồi, mọi người đều có phần. Ôi, anh Bình, anh ăn trước nhé?”

“Phì!” Anh Bình lừ mắt nhìn Đỗ Minh Cường một cái, “Đồ mà thằng Mắt Kiếng không muốn ăn, mày lại cho tao ăn à?”

Đỗ Minh Cường hậm hực nhe miệng, quay sang nói với A Sơn: “Anh Bình không thích ăn, hai người chúng ta chia nhau nhé?”

A Sơn vốn dĩ định ăn mấy miếng, bây giờ thấy thái độ của anh Bình như

vậy, bèn lắc đầu thể hiện lập trường của mình.

Đỗ Minh Cường thì chẳng buồn để ý nhiều như vậy, những người khác đều không ăn, hắn càng thích thú được tận hưởng một mình. Lúc ăn còn lúc lắc đầu, bộ dạng rất hài lòng.

Anh Bình liếc nhìn Đỗ Minh Cường, mặc dù trong lòng hơi bực nhưng lại cũng bất lực. Y biết cái tên đáng ghét này không chỉ có thân thủ giỏi, mà còn là kẻ thâm sâu khó lường. Mình mặc dù cũng có thể coi như là người hùng bá một phương, nhưng tốt nhất vẫn ít gây chuyện với kẻ này thì hơn.

Để giảm bớt đi bầu không khí sượng sùng của mình, anh Bình vẫy tay với Hàng Văn Trị: “Mắt Kiếng, mày lại đây.”

Hàng Văn Trị cũng biết mình vô tình đã mạo phạm anh Bình, vội vàng bước đến trước mặt đối phương, bày ra tư thế hiền lành ngoan ngoãn.

Sắc mặt anh Bình cũng dễ chịu hơn nhiều, y chỉ vào quyển vở màu xanh Hàng Văn Trị đang cầm trong tay hỏi: “Đây là cái gì?”

“Vở bài tập của con trai đội trưởng Trương.” Hàng Văn Trị mỉm cười trả

lời, “Chiều hôm nay đã giảng bài cho đứa bé đó xong rồi, đội trưởng Trương lại giao cho nhiệm vụ mới: Bảo tôi kiểm tra vở bài tập của thằng bé.”

Anh Bình giơ tay ra lấy cuốn vở bài tập đó, giả vờ lật giở mấy trang, nhưng cũng không tìm ra được manh mối nào. Thế là y gấp quyển vở lại,

đọc họ tên: “Trương Thiên Dương – Mẹ kiếp, tên của hai bố con nhà này đúng là huênh hoang.”

Đỗ Minh Cường cũng nghiêng đầu liếc nhìn, nhìn thấy ở bìa quyển vở

quả nhiên viết: “Trương Thiên Dương, lớp 5B Tiểu học Phan Hà, tầng 2

phòng 203 tòa nhà số 2”.

“Hi, sao lại viết cả địa chỉ nhà lên vở bài tập thế? Để cho thầy cô tiện đến nhà à?” Đỗ Minh Cường miệng vẫn đầy cơm, nói ngồm ngoàm.

“Đây không phải là địa chỉ nhà, là số phòng học của ký túc xá trường.”

Hàng Văn Trị giải thích: “Tiểu học Phấn Hà là trường học quý tộc tốt nhất trong thành phố, từ lớp 3 bắt đầu thực hành chế độ ở lại ký túc xá.

Bình thường học sinh đều ở trong trường, chỉ có cuối tuần mới được về

nhà.”

“Ồ.” Đỗ Minh Cường lại nhìn thật kỹ hàng chữ đó, như thể muốn ghi nhớ.

Anh Bình thì lại chẳng buồn để tâm đến những chi tiết này, y vung tay trả cuốn vở bài tập lại cho Hàng Văn Trị: “Được rồi, hãy chuẩn bị thật tốt đi.”

Hàng Văn Trị cầm lấy quyển vở bài tập ngồi vào giường của mình và bắt đầu lật giở, bộ dạng chuyên tâm chú ý của anh ta thực giống như một người gia sư chuyên nghiệp.

Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm Hàng Văn Trị đã bị quản giáo đưa đi, không cần nói, đương nhiên là đi phụ đạo bài tập cho con trai Trương Hải Phong rồi. Những phạm nhân khác thì đều có được cơ hội để vui chơi giải trí trên sân vận động. Bởi vì Hắc Tử và Tiểu Thuận đều bị nhốt, bầu không khí trong phòng giam 424 vắng vẻ hơn nhiều, cộng thêm với việc Hàng Văn Trị không ở bên cạnh mình, Đỗ Minh Cường tự tìm một

góc, vừa sưởi nắng vừa nghe nhạc, rất vui mừng vì không có ai làm phiền, yên tĩnh tự tại.

Hàng Văn Trị đến buổi trưa mới quay lại phòng, ăn cơm trưa cùng với mọi người. Buổi chiều trong khu trại giam tổ chức tiến hành bồi dưỡng tư tưởng cho phạm nhân, nội dung khô khan, không cần kể lể nhiều.

Hai ngày nghỉ trôi đi nhanh chóng, đến sáng thứ hai, lại kéo màn cho một tuần lao động cải tạo mới. Các phạm nhân ăn sáng trong nhà ăn, đứng xếp hàng ở cửa nhà xưởng, chuẩn bị nhận công cụ cần thiết cho lao động.

Người phụ trách công việc phát công cụ vẫn là “Bánh màn thầu”. Trong tay anh ta cầm một bảng danh sách những phạm nhân, sắp xếp theo alphabet, mỗi lần gọi đến tên phạm nhân, phạm nhân đó bèn tự mình đi đến lấy một bộ công cụ: Một cái kéo, một chiếc gọt bút chì, một lọ keo dán, một cục tẩy, một chiếc thước gỗ, một chiếc bút chì.

Kéo là loại kéo dùng cho trẻ em có miếng nhựa bao quanh viền, độ sắc chỉ có thể dùng để cắt giấy; Lưỡi gọt bút chì thì lại ở sâu bên trong hình đồ chơi búp bê; Chất liệu thước gỗ thì rất lỏng lẻo, khó có thể làm người khác bị thương… Trong bộ dụng cụ này, thứ duy nhất có thể gây ra chuyện chính là chiếc bút chì nhọn đầu. Do nguyên nhân này, việc quản lý bút chì ở khu vực trại giam vô cùng nghiêm ngặt, hành vi đem bút chì ra khỏi nhà xưởng bị tuyệt đối ngăn cấm, hơn nữa mỗi chiếc bút chì khi nhận đều phải ghi rõ độ dài, để tránh trường hợp có người bẻ đôi chiếc bút chì và đem một nửa ra khỏi nhà xưởng.

Việc ghi chép lại độ dài cũng rất đơn giản. Phạm nhân sau khi lấy được chiếc bút chì từ trong thùng giấy ra thì giao cho “Bánh màn thầu”, sau đó anh ta sẽ đặt phần đuôi bút chì vào đúng tên của phạm nhân đó ở trong danh sách rồi đo dài ra, sau đó thuận đà ấn đầu bút chì xuống, ở trên danh sách liền hiện ra một ký hiệu. Như vậy thì khi phạm nhân giao nộp

lại bút chì, cũng có thể đo xem đã bị ngắn đi bao nhiêu so với ký hiệu này, chỉ có sụt đi trong khoảng hai cen-ti-mét mới được coi là hợp lệ.

Quy trình này đã thực hiện khá lâu rồi, “Bánh màn thầu” khi thực hiện thao tác này cũng rất mau lẹ thành thục. Cho nên phạm nhân mặc dù nhiều, nhưng tốc độ nhích dần lên của cả hàng cũng không hề chậm. Sau ba đến năm phút mấy thành viên của phòng giam 424 cũng đã được lên đến đầu hàng theo thứ tự.

Theo như thứ tự vào ngục, anh Bình là người đầu tiên ở phòng giam, tiếp theo đó lần lượt là A Sơn, Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị. Ba người phía trước đều thuận lợi nhận được công cụ của mình, đến Hàng Văn Trị

thì lại xuất hiện một chút trở ngại.

Những người phạm nhân khác khi nhận bút chì thì ít nhiều cũng đều chọn lựa một chút ở trong thùng, tìm những chiếc bút khá dài khá mới, như vậy khi sử dụng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng “Bánh màn thầu” thấy đến lượt Hàng Văn Trị thì bèn chặn không cho đối phương lựa chọn, sau đó anh ta lục tìm một lúc, lấy một chiếc bút chì cũ nát nhất đưa cho đối phương.

Hàng Văn Trị cầm chiếc bút chì đó do dự một lát, nói với “Bánh màn thầu”: “Chiếc bút này khó sử dụng lắm, đổi chiếc khác cho tôi đi.”

“Bánh màn thầu” bĩu môi cười khẩy: “Đổi gì mà đổi, đây vốn dĩ là do chính anh cắn đấy!”

Đỗ Minh Cường vốn dĩ đã nhận xong công cụ của mình đang chuẩn bị

bước về bàn làm việc, nghe thấy tiếng tranh luận phía sau, bèn dừng bước quay người lại nhìn. Chỉ cần vừa liếc nhìn qua, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc: Chiếc bút chì Hàng Văn Trị đang cầm trong tay chính là chiếc bút mà anh ta đã dùng vào lúc làm tăng ca buổi tối tuần trước. Hàng Văn Trị vẫn luôn có thói quen cắn đuôi bút chì, hôm đó bởi vì nghiên cứu đề toán Olympic, do phải tập trung suy nghĩ nên đã cắn rất

mạnh. Bây giờ cả phần đuôi bút chì đều đầy những vết răng, thậm chí ngay cả phần thân bút gần đó cũng xuất hiện những vết nứt.

Thực ra đối với sự việc cắn bút chì, trước đây “Bánh màn thầu” đã trách mắng Hàng Văn Trị rồi. Lúc đó may mà có Đỗ Minh Cường giải nguy cho anh ta. Từ đó về sau, lần nào Hàng Văn Trị cũng đều sử dụng chiếc bút chì đã bị mình cắn, mặc dù thói quen này rất phản cảm, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người khác. Không biết tại sao hôm nay anh ta lại đưa ra yêu cầu cần phải đổi một chiếc bút chì khác?

Hàng Văn Trị giơ chiếc bút về phía “Bánh màn thầu”, giải thích: “Phần gỗ ở chiếc bút chì này đã bị nứt rồi, nếu còn sử dụng nữa thì không ấn xuống được, ruột bút chì rất dễ bị đứt gãy.”

“Bánh màn thầu” liếc mắt một cái, trên bút chì đúng là đã có vết nứt rất dài, nhưng anh ta không muốn nhường đối phương, ngược lại lại nói vẻ

châm chọc: “Có nứt cũng không đổi được! Cái miệng chó này của anh, đổi một trăm chiếc bút mới cũng sẽ bị cắn nát hết!”

Hàng Văn Trị bực bội, chau mày nói: “Anh không đổi thì thôi, sao phải chửi người ta thế!”

“Hi, tao chửi mày gì chứ?! Mày không phải là miệng chó thì mày mài răng làm gì chứ?” “Bánh màn thầu” đập bàn đứng đậy, khí thế hung hãn.

Trong suy nghĩ của anh ta, Hàng Văn Trị chỉ là một tên tội phạm yếu đuối mới vào tù, dựa vào gì mà đám đôi co với mình chứ?

“Ồn ào gì thế?” Cùng với tiếng trách mắng ở bên ngoài, quản giáo Hoàng bước từ cửa nhà xưởng lại. Ông ta sa sầm mặt, có lẽ là do sự việc chiếc bút chì mất tích tuần trước vẫn còn để lại nỗi bực bội khó chịu thì phải.

“Báo cáo quản giáo.” “Bánh màn thầu” tranh kể tội trước: “Tên phạm nhân này tự cắn hỏng bút chì, bây giờ lại đòi đổi cái mới. Tôi không đổi

thì anh ta bèn bực bội với tôi.”

Ông Hoàng bước lại nhìn, cũng cảm thấy thật chẳng ra gì: “Sao lại cắn thành ra như thế này chứ?”

“Anh ta cố ý đấy. Anh ta làm như vậy là phá hoại công cụ lao động, chống đối cải tạo!” “Bánh màn thầu” nhân đà đổ oan cho Hàng Văn Trị.

“Không, tôi không có!” Hàng Văn Trị vội vàng giải thích: “Đây chỉ là thói quen từ trước của tôi mà thôi.”

“Thói quen từ trước có thể đem vào tận trong trại giam sao? Đây là nơi nào, đến đây chính là cần phải thay đổi thói quen xấu, anh nói xem anh có thái độ gì vậy?” “Bánh màn thầu” là tội phạm kinh tế, trước khi vào ngục đã từng làm lãnh đạo, khi nói ra quả nhiên là rất hùng hồn.

Ông Hoàng nghe “Bánh màn thầu” nói vậy, cũng phụ họa theo: “Ừm, là thói quen xấu thì cần phải thay đổi, nếu đều giống như anh, thì có bao nhiêu chiếc bút mới đủ để dùng cho các anh chứ?”

“Tôi sẽ sửa.” Hàng Văn Trị biết điều thể hiện thái độ tích cực, “Chỉ là chiếc bút này thực sự không thể dùng được nữa, hãy đổi cho tôi một chiếc bút khác, tôi đảm bảo sẽ không cắn nữa.”

“Anh nói đổi là đổi, khu trại giam số 4 của chúng ta có cần quy định nữa hay không?” “Bánh màn thầu” vẫn cứ nói giọng quan chức.

Hàng Văn Trị cái khó ló cái khôn, cũng học theo giọng nói của đối phương: “Anh không đổi cho tôi, chiếc bút chì này không dùng được, việc sản xuất của khu trại giam số 4 chúng ta có cần đến hiệu suất hay không?”

“Bánh màn thầu” không ngờ Hàng Văn Trị lại nói câu này, nhất thời không nghĩ ra nên trả lời thế nào, chợt cứng họng. Đúng lúc này có một

người đứng bên cạnh nhân cơ hội lên tiếng, người này chính là Đỗ Minh Cường. Hắn đã đứng bên cạnh quan sát rất lâu, lời nói ra đương nhiên là giúp Hàng Văn Trị.

“Nếu nói đến hiệu suất công việc, người trong cả khu vực trại giam chúng ta không có ai so được với Hàng Văn Trị. Đừng có để cho công cụ

không thuận lợi đả kích vào sự tích cực của anh ấy chứ.” Đỗ Minh Cường vừa nói vừa quan sát phản ứng của ông Hoàng, gương mặt căng thẳng của ông có vẻ thả lỏng ra đôi chút. Bất luận thế nào, thái độ làm việc của Hàng Văn Trị đúng là không thể nào chê trách được.

Đỗ Minh Cường bèn nhân đà, nói thẳng luôn với ông Hoàng: “Báo cáo quản giáo, thực ra việc Hàng Văn Trị cắn đuôi bút thành như thế này là cũng có nguyên nhân: Cuối tuần trước anh ấy giúp cho đội trưởng Trương giải đề bài, là do suy nghĩ quá căng thẳng, cho nên mới gây nên việc thiếu kiểm soát trong hành động…”

Ông Hoàng khẽ giật mình, ông ta đương nhiên cũng có nghe qua việc Hàng Văn Trị giúp con trai của Trương Hải Phong phụ đạo bài tập. Nếu như Hàng Văn Trị đúng là vì nguyên nhân này mà đã cắn hỏng chiếc bút chì, vậy thì mình đương nhiên cũng cần phải nể mặt một chút. Nhưng cũng nhất định phải bảo vệ quyền uy lớp trưởng của “Bánh màn thầu”, nếu không thì sau này sao có thể còn triển khai công việc được với đám tù nhân ngang ngược này chứ? Sau khi cân nhắc, ông Hoàng nghĩ ra được một cách chu toàn.

“Thế này đi.” Ông nói với “Bánh màn thầu”, “Lần này anh hãy đổi cho anh ta một chiếc bút chì ngắn một chút, xem anh ta có còn cắn nữa hay không. Không cắn nữa thì là tốt nhất, nếu như còn cắn nữa, vậy thì lần sau sẽ không có ngoại lệ.”

“Bánh màn thầu” vẫn có vẻ không phục, nhưng quản giáo đã nói như

vậy, anh ta cũng không dám trái lời, chỉ có thể đáp một tiếng “được”.

Sau đó anh ta cúi đầu lục lọi ở trong thùng để bút chì hồi lâu, cuối cùng lôi ra một đầu mẩu bút chì: “Này, cầm đi.”

Đỗ Minh Cường vừa nhìn đã không thể nhịn nổi – bởi vì đầu mẩu bút chì đó thực sự quá ngắn, chắc là cũng chỉ dài được 4cm. Đây rõ ràng là mẩu bút chì bị những phạm nhân khác sử dụng ngắn đến độ không thể nào dùng được nữa, đưa cho Hàng Văn Trị đầu mẩu bút chì này, chẳng phải là cố tình gây khó dễ cho người ta sao?

Nhưng Hàng Văn Trị hình như lại chẳng để tâm, anh ta cầm đầu mẩu bút chì đó ở trong tay, vẫn nói: “Cảm ơn quản giáo!”

Ông Hoàng cũng chẳng buồn nói nhiều lời thêm, xua tay nói: “Được rồi, mau đi làm việc đi.”

Hàng Văn Trị bèn cầm công cụ của mình, cùng với Đỗ Minh Cường đi về phía bàn làm việc. Đỗ Minh Cường vẫn có vẻ không yên tâm, đi được nửa đường bèn nhắc nhở đối phương: “Anh cầm chiếc bút chì ngắn ngủn như vậy, có làm được không?”

Hàng Văn Trị cười “hi” một tiếng, nói: “Không sao. Tôi đã dùng bút chì bao nhiêu năm rồi chứ? Chiếc bút chì ngắn hơn đây, tôi cũng vẫn dùng được mà.”

Đỗ Minh Cường biết Hàng Văn Trị là người thật thà, đối phương đã nói như vậy, thế thì chắc chắn là dùng được. Thế nên hắn cũng không quá lo lắng nữa. Hai người trở về vị trí của mình, anh Bình phân chia trách nhiệm công việc, mỗi người tự làm phần việc của mình.

Đến gần giờ ăn trưa, tất cả mọi người ngừng làm việc, lại bắt đầu xếp hàng giao nộp tất cả những công cụ lao động đã nhận lúc sáng. Đỗ Minh Cường vẫn xếp ở trước Hàng Văn Trị, hắn vẫn nói chuyện phiếm với đối phương mấy câu, sau đó chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Ơ, hôm nay anh có còn cắn bút chì nữa không?”

Hàng Văn Trị không nói gì, giơ tay phải lên vẻ hơi đắc ý, thấy giữa ngón tay anh ta kẹp một mẩu bút chì, phía đuôi bút chì đó hướng ra ngoài, không hề có lấy một vết răng nào.

Đỗ Minh Cường khen ngợi: “Được đấy, thói quen này đúng là nói sửa là sửa luôn được rồi.” Câu nói vừa dứt, hắn lại chợt “ơ” một tiếng đầy vẻ

ngạc nhiên.

Tiếng “ơ” này rất vang, khiến cho mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn lại. Sau khi Đỗ Minh Cường “ơ” xong một tiếng, lấy chiếc bút chì đó ra khỏi tay Hàng Văn Trị, giơ lên trước mắt, vừa nhìn vừa cảm khái:

“Giỏi quá, siêu quá rồi!”

Mọi người xung quanh đều hiểu câu cảm thán của Đỗ Minh Cường: Đầu mẩu bút chì đó thật sự là ngắn nhất kể từ khi họ sinh ra, từ phần đầu nhọn bút cho đến đuôi bút tất cả tính ra chắc cũng không quá 2cm.

“Đầu bút chì này anh vẫn có thể sử dụng sao?” Đỗ Minh Cường nhìn bút chì xong rồi lại nhìn Hàng Văn Trị, nét mặt vô cùng khâm phục.

“Không dùng thì cũng phải dùng thôi.” Hàng Văn Trị thoáng cười khổ

não. Bút chì “Bánh màn thầu” phát cho anh ta cũng chỉ có 4cm, sau một buổi sáng sử dụng, đương nhiên phải ngắn hơn nữa rồi.

“Mẹ kiếp!” Có người cảm thán theo, “Mẩu bút chì ngắn thế này, để gọt còn không gọt nổi nữa.”

Đúng vậy, chiếc bút chì ngắn như vậy khiến cho phần nhọn của bút chì thậm chí còn dài hơn cả phần thân bút, chiếc bút chì như vậy đừng nói là còn có thể sử dụng được, làm thế nào để dùng gọt bút chì để gọt cũng là một việc khó. Bởi vì anh vốn không có chỗ nắm để dồn sức.

Chiếc bút chì như vậy mà Hàng Văn Trị vẫn có thể dùng, hơn nữa lượng công việc anh ta hoàn thành trong cả buổi sáng không hề kém hơn bất kỳ

ai, điều này chẳng đáng để khiến cho người khác phải kinh ngạc sao?

Người duy nhất vẫn thể hiện thái độ thản nhiên chính là Hàng Văn Trị, anh ta nhìn mọi người mỉm cười, sau đó lại nói câu nói lúc sáng anh ta đã nói: “Tôi đã dùng bút chì bao nhiêu năm rồi chứ?”

Đỗ Minh Cường cầm lấy chiếc bút chì ngắn đến độ không thể ngắn hơn được nữa nghịch trong tay hồi lâu, đợi đến lúc xếp hàng đến lượt mình mới trả lại cho Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị giao cho “Bánh màn thầu”

người phụ trách thu nhận công cụ. “Bánh màn thầu” cầm lấy mẩu bút chì đó ngắm nghía một hồi, nói: “Anh được đấy!”

Hàng Văn Trị đã có thể kiểm soát được thói quen của mình, từ nay về

sau khi nhận bút anh ta cũng không cần phải hứng chịu cái nhìn khinh miệt của “Bánh màn thầu”. Và việc Hàng Văn Trị có thể dùng chiếc bút chì đến độ cực ngắn cũng được mọi người thi nhau truyền miệng, trở

thành đề tài cho mọi người trò chuyện rôm rả lúc nhàn rỗi. Không biết là có phải cố tình muốn thể hiện sở trường của mình hay không, mấy ngày hôm sau khi nhận công cụ, Hàng Văn Trị không giống như những người khác cố tình chọn lựa những chiếc bút chì vừa dài vừa mới, anh ta luôn cầm bừa một cái lên, không hề để ý đến độ ngắn dài. Và hiệu suất công việc của anh ta cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng cả.

Mọi việc cứ thế trôi qua mấy ngày, loáng cái lại đến ngày thứ sáu. Sau khi ăn xong, ông Hoàng bước vào giữa nhà xưởng hét lên: “Phòng giam 424, Đỗ Minh Cường, Hàng Văn Trị, hai người các anh hôm nay phụ

trách xếp hàng hóa.”

“Tại sao lại là phòng giam của chúng tôi chứ?” Anh Bình nhìn ông Hoàng hỏi. Vào thứ sáu hàng tuần chính là ngày mà phía nhà xưởng đến lấy hàng, theo như thông lệ, công việc xếp hàng hóa mệt nhọc này sẽ do các phòng giam luân phiên gánh vác. Tuần trước Đỗ Minh Cường và

Tiểu Thuận vừa mới xếp hàng hóa xong, tuần này cần phải đến lượt phòng 425 mới phải. Mặc dù anh Bình không bị gọi đi, nhưng với vai trò là người đứng đầu trong phòng giam, trong tình huống này thì cũng bắt buộc phải đứng ra nói mấy câu, nếu không thì sẽ bị “mất điểm”.

“Đây là người do phía công xưởng chỉ định, nói là người của phòng giam các anh làm việc tốt.” Ông Hoàng cũng biết sự việc này không hợp với quy định, bèn tốn công giải thích mấy câu. Thực ra người ở phía công xưởng chỉ nêu tên một mình Đỗ Minh Cường, nguyên nhân ông Hoàng gọi Hàng Văn Trị đi cùng là bởi vì cảm thấy anh ta cũng khá thật thà và có năng lực, cùng sai phái hai người này đi làm chắc chắn sẽ

không làm xấu mặt khu trại giam.

“Phòng giam của chúng tôi sao lại toàn xuất hiện hình mẫu lao động thế.” Anh Bình như muốn dát vàng lên mặt mình, sau đó quay lại, hỏi Đỗ

Minh Cường và Hàng Văn Trị với giọng điệu đại ca: “Các anh thấy thế

nào? Nếu như không muốn đi, tôi có thể nói thêm.”

Đỗ Minh Cường tỏ ra không chút do dự: “Tôi đi! Tôi thích được ra ngoài hít thở không khí.” Thực ra lần trước khi hắn xếp hàng hóa đã có hẹn trước với sư phụ Thiệu của phía công xưởng, sau này có việc gì thì cứ

gọi hắn. Nhưng sự việc này không thể nói rõ, nếu không rất có thể sẽ gây nên những sự nghi ngờ vô căn cứ của anh Bình và quản giáo.

Hàng Văn Trị thấy Đỗ Minh Cường muốn đi, bèn nói theo: “Tôi cũng đi.”

Anh Bình đã có đủ thể diện, xua tay nói: “Đi đi, làm thật tốt vào.” Bộ

dạng đó cứ như thể sự việc do mình anh ta quyết định vậy.

Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị đứng dậy bước về phía nhà kho. Công việc này Đỗ Minh Cường đã làm một lần, cũng đã hiểu trình tự, Hàng Văn Trị chỉ cần đứng phía sau hắn và cùng dốc sức là được rồi. Trước tiên hai người bê thùng hàng từ nhà kho chuyển lên chiếc xe đẩy để ở

cửa nhà xưởng, đợi sau khi xếp đầy xe, có người quản giáo giám sát dẫn họ đi đến khu vực ngoài trại giam để bốc hàng lên xe. Quãng đường này vẫn lần lượt đi qua khu nông trường và khu văn phòng làm việc, cuối cùng đến được trước bãi đỗ xe gần cổng lớn của trại giam.

Người nhận hàng do công xưởng phái đến đã đỗ chiếc xe tải chở hàng vào vị trí, Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị đẩy chiếc xe đến gần đó, người nhận hàng đứng ở đuôi xe vẫy tay chào Đỗ Minh Cường.

Đỗ Minh Cường tươi cười đáp lại, sau đó giới thiệu với Hàng Văn Trị:

“Đây là sư phụ Thiệu, tuần trước chúng tôi đã làm cùng nhau.”

“Chào chú.” Hàng Văn Trị đẩy gọng kính, có phần hơi e dè khi ở trước mặt người lạ.

Sư phụ Thiệu hồn hậu gật đầu: “Chào cậu!” Sau đó ông giơ bàn tay to bản ra vỗ vào vai Đỗ Minh Cường, mang theo chút ái ngại: “Tôi lại bảo quản giáo gọi cậu đến đây làm, hi, vất vả cho cậu rồi.”

Đỗ Minh Cường tỉnh bơ cười “ha” một tiếng: “Chú khách sáo gì thế?

Đây là chú đã nể mặt cháu lắm rồi!”

Sư phụ Thiệu lại liếc nhìn Hàng Văn Trị, lên tiếng hỏi: “Cậu chàng lần trước đổi người rồi à?”

Đỗ Minh Cường còn chưa kịp lên tiếng, người quản giáo đứng bên cạnh bèn tiếp lời: “Ồ, cậu chàng đó làm việc không được, lần này tôi không gọi anh ta đến.”

Đỗ Minh Cường biết quản giáo không muốn để cho người ngoài biết được sự việc chiếc bút chì bị mất tích, bèn biết điều thuận đà phụ họa, hắn chỉ vào Hàng Văn Trị nói: “Đây là Tiểu Hàng, chú đừng nhìn anh ta trông yếu đuối, làm việc rất nghiêm túc đấy.”

Quản giáo lo họ nói nhiều thì sẽ xảy ra sai sót, bèn thúc giục: “Được rồi được rồi, đừng trò chuyện nhiều quá, mau làm việc đi.”

“Được, làm việc thôi!” Đỗ Minh Cường xắn ống tay áo lúc lắc đầu, bộ

dạng như muốn bắt tay vào làm luôn.

Sư phụ Thiệu nhìn Đỗ Minh Cường, rồi lại nhìn Hàng Văn Trị, nói:

“Hôm nay hai người các cậu phải bỏ nhiều công sức hơn rồi, tôi không được khỏe lắm.” Điều ông nói là sự thực. Thực ra lời hẹn của sư phụ

Thiệu với Đỗ Minh Cường tuần trước cũng chỉ là tiện miệng mà nói thôi, ông cũng không quá để tâm. Chỉ là hôm nay sức khỏe không được tốt lắm, ông mới đặc biệt yêu cầu trại giam gọi Đỗ Minh Cường đến để xếp hàng hóa. Ông biết cậu này làm việc rất tốt, không biết Hàng Văn Trị có ổn không? Điều này còn phải chờ đợi quan sát.

Nghe sư phụ Thiệu nói vậy, Đỗ Minh Cường chăm chú nhìn ông, phát hiện ra khí sắc của đối phương rõ ràng là rất kém, bèn hỏi vẻ quan tâm:

“Có chuyện gì vậy? Chú bị bệnh à?”

Sư phụ Thiệu bất lực xòe hai tay ra: “Ôi, căn bệnh mãn tính, cứ từng đợt từng đợt. Hôm nay không thể dốc sức được, những việc nặng đều do hai người các cậu gánh vác đấy.”

Đỗ Minh Cường vỗ vào lồng ngực, nói: “Không vấn đề gì, cứ để cháu lo.” Vừa nói xong bèn nhanh chóng nhảy lên trên thùng xe, sau đó hắn lại chỉ Hàng Văn Trị: “Anh hãy kéo xe đẩy lại đây, sau đó chuyển thùng hàng lên cho tôi, tôi sẽ phụ trách xếp hàng.”

Hàng Văn Trị cũng hiểu ý ngay, quay người kéo chiếc xe, chuyển từng thùng hàng từ trên xe cho Đỗ Minh Cường, động tác nhanh nhẹn, không hề tiếc sức lực. Sư phụ Thiệu là người trong ngành, chỉ nhìn một loáng là biết rõ ngay, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, biết rằng anh chàng mắt kiếng mới tới này đúng là còn hơn hẳn cậu chàng lần trước. Nhưng ông cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà cũng trực tiếp tham gia giúp Hàng

Văn Trị chuyển thùng hàng. Như vậy công việc nặng nề ở trên xe chỉ do một mình Đỗ Minh Cường gánh vác, công việc ở bên dưới xe chủ yếu do Hàng Văn Trị đảm nhận, sư phụ Thiệu thỉnh thoảng giúp đỡ, ba người phối hợp, tiến độ cũng không bị chậm.

Cũng chỉ khoảng hai, ba mươi phút sau, số thùng hàng ở trên chiếc xe đẩy đã sắp hết. Đúng lúc này, sư phụ Thiệu có vẻ như không thể chống đỡ nổi nữa, xua tay nói: “Ôi, không xong rồi, nghỉ một lát.”

Đỗ Minh Cường hiểu rõ: Sư phụ Thiệu có cố thêm chút nữa thực ra cũng không vấn đề gì cả, đợi sau khi chuyển hết số hàng ở chiếc xe đẩy lên xe tải, ông đương nhiên là có thể nghỉ ngơi, nhưng đến lúc đó mình và Hàng Văn Trị thì lại phải lập tức quay trở về trại giam để bốc hàng lên xe đẩy. Bây giờ sư phụ Thiệu đã lên tiếng đòi nghỉ ngơi, phần lớn là vì suy nghĩ đến hai người bọn họ.

Đỗ Minh Cường nhảy xuống xe, nói tiếng “cảm ơn” với sư phụ Thiệu, coi như là đã nhận lấy tấm lòng của đối phương. Ông mỉm cười, không nói thêm. Hàng Văn Trị thì đã ngồi bệt xuống xe đẩy, xoa bóp vai và cánh tay, xem ra đúng là cũng mệt lắm rồi.

Quản giáo lúc này cũng bước tới, đưa cho sư phụ Thiệu một điếu thuốc, nói: “Anh Thiệu, sức khỏe anh hôm nay đúng là không ổn rồi.”

Sư phụ Thiệu vỗ vào lồng ngực, than thở, nói: “Tim của tôi không được tốt, trước đây đã từng mắc viêm cơ tim. Bây giờ tuổi đã cao rồi, khi làm việc quá vất vả thì không chịu nổi.”

“Bệnh tim là chuyện lớn đấy…” Quản giáo vừa lấy bật lửa ra lần lượt châm thuốc cho hai người, vừa nói: “Anh phải đến bệnh viện khám xem sao.”

Sư phụ Thiệu miệng ngậm thuốc, giọng nói nghe không được rõ: “Khám rồi. Bác sĩ nói muốn giải quyết vấn đề thì phải làm phẫu thuật.”

“Vậy thì làm phẫu thuật sớm đi, việc này không thể kéo dài được đâu.”

Nét mặt quản giáo tỏ vẻ nghiêm túc.

Sư phụ Thiệu cười khổ não: “Nói làm là làm ngay được à? Sao mà đơn giản được thế? Lệ phí phẫu thuật phải mấy vạn tệ, con trai tôi đang ở Đại học Bắc Kinh, học phí còn chưa nộp đủ kìa. Hơn nữa, người làm việc thời vụ như tôi đây, làm một cuộc phẫu thuật thì cũng mất luôn cả công việc. Bây giờ tìm một công việc tốt không dễ dàng chút nào, có khổ hơn nữa mệt hơn nữa thì cũng phải gắng gượng thôi.”

Quản giáo chép miệng, bộ dạng vừa đồng tình nhưng lại cũng không thể

giúp đỡ được gì. Hàng Văn Trị ngồi nghỉ ở bên cạnh cũng bị cuốn theo cuộc đối thoại của hai người, anh ta nhìn khuôn mặt đen sì tang thương của sư phụ Thiệu, trong lòng chợt trào dâng nỗi chua xót. Rồi lại quay sang nhìn Đỗ Minh Cường, thấy hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, bộ

dạng uể oải lười nhác không biết đang nghĩ gì.

Quản giáo hút xong điếu thuốc lá trong tay, rồi lại bắt đầu thúc giục Đỗ

Minh Cường và Hàng Văn Trị làm việc.

Đỗ Minh Cường sau khi được nghỉ ngơi một lúc, làm việc càng hăng say, Hàng Văn Trị biết được bệnh tình của sư phụ Thiệu nên cũng càng gắng sức, mấy thùng hàng còn lại chỉ một loáng cái đã chuyển xong hết. Thế

là quản giáo lại dẫn hai người bọn họ quay trở về khu vực trại giam tiếp tục bốc hàng, cứ đi về mấy lượt như vậy, đến khoảng 4 giờ chiều thì đã xếp hết toàn bộ số hàng tích tụ trong một tuần lên xe tải, tiến độ còn nhanh hơn tuần trước một chút.

Sau khi đã xếp hàng xong hết, sư phụ Thiệu lấy từ trong buồng lái ra một quyển sổ và một chiếc bút nước, giao cho Hàng Văn Trị nói: “Chàng trai, tôi thấy cậu giống người có văn hóa, cậu giúp tôi đếm hàng, viết số

lượng giao nhận nhé.” Đây là một trong những quy trình cố định, lúc

trước đều là do sư phụ Thiệu tự mình làm, lần này đúng là ông đã quá mệt mỏi, thấy Hàng Văn Trị thật thà, bèn yên tâm giao cho đối phương.

Hàng Văn Trị nhận lấy cuốn sổ, chẳng cần đối phương giải thích, chỉ cần nhìn đã biết cần phải điền vào như thế nào. Thế là anh ta tay trái cầm cuốn sổ, tay phải cầm bút, đi một vòng quanh chiếc xe tải, vừa đếm vừa ghi chép. Quản giáo thì lại sợ anh ta điền sai, liền đến sát bên cạnh Hàng Văn Trị để đôn đốc kiểm tra giám sát.

Sư phụ Thiệu và Đỗ Minh Cường đứng ở đầu xe, lên tiếng trò chuyện.

Đỗ Minh Cường nhìn quản giáo và Hàng Văn Trị đi xa dần, đột nhiên hạ

giọng hỏi: “Sư phụ Thiệu, chú còn bút không?”

“Có.” Sư phụ Thiệu lôi ra một chiếc bút ở trong túi áo.

Đỗ Minh Cường nói khẽ: “Cháu đọc ra một số dãy số, chú hãy ghi lại.”

Sư phụ Thiệu ngẩn người, không biết đối phương có ý gì. Nhưng Đỗ

Minh Cường đã bắt đầu đọc số, thần thái rất nghiêm túc. Sư phụ Thiệu bèn ghi lại các con số mà đối phương đọc vào lòng bàn tay trái mình.

Dãy số càng lúc càng dài, đếm lướt qua, phải đến hơn hai mươi số.

Đỗ Minh Cường lướt nhìn vào tay sư phụ Thiệu, sau khi chắc chắn những con số đó không sai lệch, khẽ nói: “Được rồi.”

Sư phụ Thiệu quay sang nhìn Đỗ Minh Cường, trong ánh mắt tràn ngập nỗi băn khoăn.

Đỗ Minh Cường lúc này lại nói rất nhanh: “Mười chín số đầu là số tài khoản Ngân hàng Công thương của thành phố này, sáu con số sau chính là mật mã chuyển khoản của ngân hàng, số tiền còn ở trong thẻ có hơn sáu vạn tệ, chú hãy dùng để ứng phó việc cấp bách.”

“Cậu…” Sư phụ Thiệu kinh ngạc há to miệng, “Cậu đang làm gì vậy?”

“Cháu ở trong tù, để dành tiền cũng có tác dụng gì chứ? Đỗ Minh Cường sớm đoán được đối phương sẽ không dễ dàng đón nhận số tiền của mình, cho nên đã chuẩn bị sẵn lý do rồi.

Sư phụ Thiệu mắc bệnh mãn tính, điều kiện kinh tế trong nhà thì lại rất khó khăn, hơn sáu vạn tệ này đúng là vô cùng cấp bách. Nhưng mình và Đỗ Minh Cường không thân thích, nếu nhận số tiền này thì khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Hơn nữa đối phương mặc dù là phạm nhân không có tự do, nhưng sẽ có một ngày ra khỏi ngục, mình sao có thể cứ

thế tiêu tiền của cậu ta được chứ?

Đỗ Minh Cường nhận ra suy nghĩ của sư phụ Thiệu, nhằm thẳng vào vấn đề để hóa giải: “Đợi đến khi cháu ra khỏi tù thì con trai chú chắc cũng đã tốt nghiệp rồi nhỉ? Đến lúc đó nếu cậu ấy có thể kiếm được tiền, thì hãy trả lại cho cháu vậy.” Câu nói này vô cùng đắc dụng, vừa khơi gợi lên được sự kỳ vọng vào tương lai của sư phụ Thiệu, lại vừa giảm bớt sự lo lắng nhận ơn huệ mà không có cách nào báo đáp của ông. Người đàn ông thật thà chất phác này nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn Đỗ

Minh Cường, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm kích.

Quản giáo và Hàng Văn Trị lúc này cũng đã đi từ sau xe trở lại, họ đã đếm xong tất cả số hàng trên xe và điền vào biên bản giao nhận hàng. Đỗ

Minh Cường thấy tâm trạng của sư phụ Thiệu khó có thể điều chỉnh được, bèn cười ha ha vỗ vào vai đối phương, nói: “Sư phụ Thiệu, lần sau làm việc vẫn phải gọi cháu đấy, hai người chúng ta có duyên!”

“Đúng vậy, có duyên có duyên.” Sư phụ Thiệu vội vàng nở nụ cười, cố

gắng che giấu nỗi kích động trong lòng dưới khuôn mặt tang thương.

Ông đã sống quá nửa đời người, vẫn luôn khổ sở giãy giụa để sinh tồn, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được “quý nhân” của mình ở trong khu trại giam giam giữ trọng phạm này. Sự huyền diệu ở đây, e rằng thực sự chỉ có thể dùng hai chữ “duyên phận” để giải thích.

Sau khi tiễn sư phụ Thiệu lên xe tải, việc lao động cải tạo trong tuần này đã gần đến hồi kết thúc. Quản giáo dẫn Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị quay trở lại nhà xưởng, hai người lại giúp anh Bình và A Sơn làm túi giấy. Đến khoảng 5 giờ rưỡi, mọi người cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của mình, sau khi kiểm tra hợp lệ, bèn lục đục giao công cụ, xếp hàng đi đến nhà ăn ăn cơm.

Sau bữa cơm tối, quản giáo tổ chức cho các phạm nhân đến phòng giải trí để xem bản tin, sau đó đưa bọn họ trở về phòng giam nghỉ ngơi.

Thường thì, buổi tối thứ sáu đều là thời khắc náo nhiệt nhất trong từng phòng giam. Bởi vì ngày hôm sau không cần phải đi làm, mọi người đánh bài và trò chuyện phiếm, ai có trò của người nấy. Nhưng phòng giam 424 trước đây vốn huyên náo nhất hôm nay lại vô cùng vắng lặng.

Một mình anh Bình chơi trò xếp bài bằng tú lơ khơ, sau đó cảm thấy nhàm chán, bèn liệng sang một bên, càu nhàu: “Mẹ kiếp, hai thằng ôn này, nhìn thấy thì bực bội; Nhưng nó không có mặt nữa thì lại cảm thấy tẻ nhạt.”

“Hai thằng ôn này” đương nhiên là chỉ Hắc Tử và Tiểu Thuận, hai người bọn họ bị phạt cấm cửa mười ngày, giơ tay ra đếm, cũng phải đến thứ hai tuần sau mới được thả ra.

Lúc gần 8 giờ rưỡi tối, người quản giáo trực ban cầm cuốn sổ nhỏ đi đến từng phòng giam, để bố trí lịch trình thăm nom cho ngày mai. Khi đến phòng 424, quản giáo gọi tên Đỗ Minh Cường: “Đỗ Minh Cường, 10 giờ

sáng mai có người đến thăm.”

Quản giáo vừa đi, anh Bình liền trách hỏi Đỗ Minh Cường: “Thằng nhóc này, mày chẳng phải nói là bên ngoài chẳng có bạn bè gì sao? Sao lại hay có người đến thăm tù thế?”

Đỗ Minh Cường khịt mũi, nói vẻ hơi oan ức: “Người đến thăm tôi chẳng phải là bạn bè gì cả đâu.”

“Quản giáo không nói là ai, sao mày lại biết không phải là bạn bè?” Anh Bình thấy hào hứng, dù sao bây giờ cũng đang nhàn rỗi vô vị.

Đỗ Minh Cường lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Anh Bình cảm thấy mình đã làm cho đối phương cứng họng, vô cùng đắc ý, “ha” một tiếng, rồi lại bắt đầu chơi tú lơ khơ.

Thực ra Đỗ Minh Cường chỉ là không thể nào giải thích được với anh Bình mà thôi. Trong lòng hắn biết rất rõ, người đến đây tìm mình ngoài La Phi thì chỉ có A Hoa, hai người này đều là đối thủ của hắn. Chỉ không rõ ngày mai là ai đến? Nhưng bất luận thế nào, Đỗ Minh Cường thấy rằng mình không cần lo lắng gì cả, dù sao thì hắn cũng đã ở trong ngục rồi, hai người đó có lợi hại hơn nữa thì cũng có thể làm được gì chứ?

10 giờ sáng hôm sau, Đỗ Minh Cường bị quản giáo dẫn đến phòng thăm gặp. Không ngoài dự liệu của hắn, người hẹn gặp hắn đúng là A Hoa –

một trong hai đối thủ của hắn.

Đỗ Minh Cường ngồi xuống vị trí mà người quản giáo đã quy định sẵn, mặt đối mặt với A Hoa, ở giữa cách một chiếc bàn thật lớn.

Ánh mắt A Hoa nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Cường, nhưng lại không nói gì. Sau khi ngồi xuống, hắn cũng nhìn đối phương, sau đó mở miệng nói luôn: “Khí sắc của anh không được tốt 1ắm.” Khi hắn nói còn khẽ

mỉm cười, trông rất giống như bạn cũ hỏi thăm nhau.

“Thế à?” A Hoa xòe hai tay ra vuốt trán, không hề có ý che giấu sự mệt mỏi của mình.

“Có phải là La Phi đã theo dõi anh quá sát sao không?” Đỗ Minh Cường lại suy đoán. Mình đã ở trong tù, A Hoa đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu quan trọng nhất lúc này của La Phi nhỉ? Cũng chỉ có La Phi mới có thể khiến cho vị tướng lĩnh tài giỏi dưới tay Đặng Hoa trở nên nhếch nhác như vậy nhỉ?

Nhưng A Hoa lại lắc đầu: “Không, không phải là La Phi. Đã rất lâu rồi tôi không gặp anh ta.”

Đỗ Minh Cường thoáng trầm mặc, nói giọng nhắc nhở: “Vậy thì anh càng phải cẩn thận hơn một chút.” A Hoa giật mình, anh ta hiểu ý của đối phương. La Phi chắc chắn là sẽ không buông tha cho mình, con vật bị săn bắt đã lâu không nhìn thấy dấu vết của kẻ đi săn, đó chẳng phải là vừa vặn đã đến thời khắc nguy hiểm nhất sao?

Đạo lý này mặc dù rõ ràng dễ hiểu, nhưng hiện nay đúng là A Hoa không có tinh lực nào để đi đối phó với La Phi được nữa. Mấy ngày nay, thậm chí anh ta đã gần quên đi cái tên này. Bây giờ Đỗ Minh Cường nhắc đến, trong lồng ngực A Hoa lại cảm thấy rất nặng nề, thật không ngờ có cảm giác như nghẹt thở.

“Xem ra dạo này anh rất bận nhỉ?” Đỗ Minh Cường quan sát lời nói sắc mặt, sau đó hắn cười hi hi, lại biến thành tên phóng viên mồm mép tép nhảy trước khi vào ngục: “Bận như vậy vẫn đến thăm, tôi bị anh làm cho cảm động quá đi mất.”

A Hoa nhận ra bầu không khí lúc này đã gần rơi vào sự thao túng của đối phương, anh ta hít thở một hơi thật sâu, muốn điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi đến khi cảm giác khá hơn, anh ta bèn ngước đầu nhìn Đỗ

Minh Cường, lạnh lùng nói: “Khí sắc của anh thì lại rất khá, ở trong đây thoải mái lắm nhỉ?”

“Cũng không thể nói là thoải mái được.” Đỗ Minh Cường thản nhiên nói, “Nhưng cũng không cần lo lắng, rất nhàn nhã thảnh thơi.”

“Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể phải lo lắng chút rồi đấy.” Giọng nói của A Hoa rõ ràng là muốn cho đối phương không được thoải mái.

“Ồ?” Nét mặt Đỗ Minh Cường đông cứng lại, chờ đợi câu nói tiếp theo.

A Hoa quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó ở một nơi rất xa. Giây lát sau anh ta quay lại, nói với Đỗ Minh Cường: “Cô ấy ở Mỹ đã làm xong phẫu thuật rồi, cuộc phẫu thuật rất thành công.”

Cùng với câu nói của A Hoa, trái tim Đỗ Minh Cường cũng chợt lay động. Sự tôi luyện trong suốt mười tám năm qua đã luyện cho trái tim hắn trở thành tảng đá kiên cố vững chắc, nhưng trong nơi sâu kín của tảng đá này vẫn tồn tại một vị trí yếu mềm.

“Vậy thì cô ấy có thể nhìn thấy được rồi à?” Khi Đỗ Minh Cường đưa ra câu hỏi này, nét mặt thấp thỏm giống như một cậu bé.

A Hoa gật đầu: “Bây giờ vẫn ở trong giai đoạn phục hồi. Nghe bác sĩ

nói, chỉ cần không xảy ra sự cố gì, sau này chắc là có thể hoàn toàn giống như những người bình thường khác.”

Đỗ Minh Cường thở phào, dựa người vào ghế, bắt đầu tưởng tượng trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô gái đó cuối cùng cũng xuất hiện đôi mắt sáng trong. Đó sẽ là một cảnh tượng hoàn mỹ như thế nào nhỉ?

A Hoa lại nói: “Đợi cô ấy đã hồi phục kha khá, tôi sẽ phái người đi Mỹ

đón cô ấy về.”

“Tốt lắm.” Đỗ Minh Cường nhìn A Hoa, trong ánh mắt lộ ra sự khen ngợi thật lòng. Hắn biết mình đã không nhờ nhầm người, A Hoa vĩnh viễn là một người xử lý công việc đáng tin cậy nhất.

A Hoa lại không hề động lòng trước lời khen ngợi của Đỗ Minh Cường.

Anh ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như băng đá, sau đó anh ta chợt hỏi đối phương: “Sau khi cô ấy quay trở lại, anh đoán xem việc đầu tiên cô ấy muốn làm sẽ là gì?”

Đỗ Minh Cường ngẩn người. Hắn biết đây là câu hỏi cố tình dụ cho đối phương đặt ra câu hỏi, nên không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Khóe mép A Hoa khẽ nhếch lên, mang theo ý cười tàn nhẫn, sau đó anh ta thốt ra từng chữ: “Cô ấy muốn tìm anh.”

“Tìm tôi?” Trong lòng Đỗ Minh Cường thoạt tiên rất ấm áp, nhưng sau đó lại chìm sâu vào nỗi sợ hãi khôn cùng. Những xao động tình cảm của hắn đều bị A Hoa nhận ra, và anh ta vẫn muốn bồi thêm một cú đòn nặng nề hơn nữa.

“Đúng vậy, cô ấy muốn tìm anh.” A Hoa lại lặp lại lần nữa, nhưng lần này anh ta lại giải thích thêm: “Nhưng cô ấy muốn tìm không phải chàng thanh niên yêu thích nhạc violin, người cô ấy muốn tìm chính là hung thủ đã giết chết bố cô ấy.”

Trái tim Đỗ Minh Cường chìm hẳn xuống, như thể rơi xuống một vực sâu không đáy. Đúng vậy, nỗi thù hận của cô ấy đối với hung thủ giết chết bố cô ấy rõ ràng phải vượt xa sự nhung nhớ đối với một người bạn bí ẩn. Đây vốn là chuyện hết sức bình thường, hắn đã sớm nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng tại sao hắn lại không đủ sức để chịu đựng được sự thực này chứ?

Trong lúc mơ màng, Đỗ Minh Cường lại nghe thấy giọng A Hoa: “Thị

lực của cô ấy đã được hồi phục, tôi nghĩ cô ấy sẽ nhanh chóng có thể tìm được đến đây.”

Đỗ Minh Cường ngẩng đầu, thoát ra nụ cười đau khổ đầy bất lực. Cô gái đó nhanh nhạy như vậy, có lý do gì mà cô ấy không thể tìm thấy được chứ? Khi cô ấy đến tìm, mình cần phải ứng phó như thế nào đây?

Câu hỏi này khiến cho đầu Đỗ Minh Cường đau đớn như muốn nổ tung ra. Đột nhiên, hắn như thể đã hiểu ra chuyện gì, nhìn chằm chằm vào mắt A Hoa, hỏi: “Anh đang ép tôi phải không?”

“Không…” A Hoa chỉnh lại, “Tôi đang đợi anh. Anh cần phải biết rằng, sự việc giữa chúng ta bắt buộc phải giải quyết cho xong.”

Trong lúc Đỗ Minh Cường trầm mặc hồi lâu, A Hoa từ từ đứng dậy:

“Nhanh lên, anh không có quá nhiều thời gian đâu.” Sau khi nói xong câu này, anh ta cứ thế bước đi, không thèm quay đầu lại nhìn đối phương một cái.

Sau khi trở về từ phòng thăm gặp, Đỗ Minh Cường quả nhiên không còn tâm trạng ung dung nhàn nhã như trước, bữa trưa nhai nuốt thật vô vị, sau bữa cơm bèn thả mình xuống giường nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ được, mắt cứ mở trợn trừng nhìn lên trần nhà, tâm tư xao động khó có thể bình ổn lại được.

Sau 2 giờ chiều chính là khoảng thời gian các phạm nhân được vui chơi giải trí. Đỗ Minh Cường thì vẫn theo thói quen tìm một góc vắng người để nghe nhạc, hy vọng có thể tìm lại được cảm giác yên tĩnh giây lát giữa tiếng nhạc violin. Nhưng sau khi tiếng nhạc vang lên, Đỗ Minh Cường ngước nhìn từng đám mây trắng trên bầu trời, cơ thể hình như cũng đã bay theo những nốt nhạc đó vào giữa không trung, đó đúng là một sự trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, nhưng vẫn bị trộn lẫn chút cảm giác hụt hẫng.

Sau khi nghe hết cả đĩa CD, Đỗ Minh Cường bỏ tai nghe ra, chợt phát hiện thấy Hàng Văn Trị đã ngồi ở cạnh mình không biết từ lúc nào. Hắn đang định lên tiếng hỏi, Hàng Văn Trị đã cướp lời trước: “Hôm nay hình như anh có tâm sự phải không?”

Đỗ Minh Cường mỉm cười, coi như là mặc nhận.

“Anh có thể nói với tôi – giống như trước đây tôi nói với anh vậy.” Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường, thái độ rất chân thành.

Đỗ Minh Cường lắc đầu. Hắn đúng là muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, nhưng những thứ ở trong đáy lòng mình thì Hàng Văn Trị sao có thể hiểu được chứ?

Hàng Văn Trị thấy đối phương như vậy, bèn do dự một lát, lại nói: “Có thể anh chỉ muốn yên tĩnh một mình? Vậy thì tôi không làm phiền anh nữa.” Nói xong bèn tự giác đứng dậy định bước đi.

Đỗ Minh Cường đột nhiên kéo anh ta lại: “Đợi đã, tôi có việc muốn nói với anh.”

Hàng Văn Trị ngồi trở lại, mỉm cười nói: “Sao thế? Anh thay đổi ý kiến rồi à?”

Đỗ Minh Cường nhìn chăm chăm vào Hàng Văn Trị, thần sắc trịnh trọng, xem ra không giống như bộ dạng muốn dốc bầu tâm sự. Hàng Văn Trị bị nhìn đến độ thấy hơi hoảng, giơ tay lên gãi đầu, hỏi: “… Sao vậy?”

“Lần trước anh nói… anh muốn vượt ngục?” Đỗ Minh Cường hạ giọng hỏi ngược lại.

Đề tài này thay đổi nhanh quá, Hàng Văn Trị hình như hơi giật mình, len lén nhìn xung quanh một lượt.

“Đừng nhìn khắp nơi thế…” Đỗ Minh Cường nhắc nhở anh ta, “Cứ trò chuyện như bình thường là được.”

Hàng Văn Trị cố bình ổn lại tâm trạng, nói vẻ thấp thỏm: “Sao đột nhiên anh lại hỏi đến việc này?”

Đỗ Minh Cường đã đưa ra quyết định, nói thẳng: “Tôi thay đổi ý kiến rồi.”

“Ý anh là gì?” Hàng Văn Trị ghé người vào đối phương. Rõ ràng mặc dù đều là bốn chữ “thay đổi ý kiến”, nhưng lời nói của Đỗ Minh Cường và ý tứ vừa rồi của mình hoàn toàn khác nhau. Ngụ ý ẩn giấu ở trong đây khiến cho Hàng Văn Trị vô cùng kích động, giọng nói của anh ta cũng hơi run rẩy.

“Tôi cũng muốn ra ngoài…” Đỗ Minh Cường chứng thực sự suy đoán của Hàng Văn Trị, hắn nói giọng nghiêm túc: “Tôi sẽ vượt ngục cùng với anh.”

Trời ơi, đây đúng là tin tức mà Hàng Văn Trị đã chờ đợi từ lâu! Cần phải biết rằng lúc trước anh ta đã nhiều lần muốn thuyết phục Đỗ Minh Cường, nhưng đối phương vốn không cho anh ta cơ hội để mở miệng.

Thật không ngờ hôm nay Đỗ Minh Cường lại chủ động thay đổi thái độ, khó tránh khiến cho Hàng Văn Trị quá vui mừng. Ngoài việc hưng phấn, anh ta cũng khó có thể tránh được sự nghi ngờ về tính chân thực của sự

thay đổi này, thế là anh ta không kìm được nhắc nhở đối phương: “Anh đã nói, anh vốn dĩ cũng không cần ở đây quá lâu, vốn không cần phải vượt ngục mà.”

Câu trả lời của Đỗ Minh Cường rất ngắn gọn: “Tình hình bây giờ khác rồi.”

Hàng Văn Trị vẫn muốn hỏi cho đến cùng: “Vì sao?”

Đỗ Minh Cường không muốn dây dưa mãi vấn đề này, hắn lắc đầu nói:

“Vì sao không quan trọng, điều quan trọng là: Anh chuẩn bị làm thế

nào?”

“Ý anh hỏi là tôi có kế hoạch gì à?”

Đỗ Minh Cường nheo mắt: “Lần trước anh nói anh đã có một số suy nghĩ.”

Hàng Văn Trị tích cực trả lời: “Đúng vậy.” Sau đó anh ta lại một lần nữa nhìn xung quanh, thận trọng hỏi: “Chúng ta có cần phải chuyển chỗ khác không?”

Đúng vậy, đây không thể coi là nơi kín đáo… Thường xuyên có những người phạm nhân khác đi qua.

Đỗ Mình Cường thì lại không căng thẳng hoang mang giống như Hàng Văn Trị, hắn giơ tay ôm lấy vai Hàng Văn Trị, nói: “Cứ nói bình thường đi, không cần nhìn tôi, cũng không cần nhìn xung quanh, cứ thể hiện như

bình thường là được.” Sau khi nói xong, còn bật cười ha ha mấy tiếng, như thể họ đang vui đùa với nhau vậy.

Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Minh Cường, thần kinh Hàng Văn Trị cũng thả

lỏng ra. Anh ta tỏ vẻ lơ đễnh nhìn sân bóng rổ gần đó, hạ giọng nói:

“Theo như tôi thấy, muốn vượt ngục bắt buộc phải tiến hành theo hai bước. Bước thứ nhất: Phải nghĩ ra cách để đi ra khỏi khu trại giam số 4.”

Đỗ Minh Cường gật đầu, lời nói của đối phương hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của hắn. Khu trại giam số 4 là nơi tập trung nghỉ ngơi, hoạt động và lao động của các phạm nhân nhận hình phạt nặng, nơi đây đương nhiên là trở thành một nơi trọng điểm bị theo dõi khống chế sát sao nhất ở trong ngục. Ngoài việc khắp nơi đều lắp đầy máy quay camera giám sát, trên bốn chòi canh ở bốn phía còn có cả cảnh sát vũ

trang được trang bị đầy đủ súng đạn, các phạm nhân nếu có bất cứ hành vi khác thường nào đều sẽ lập tức bị phát hiện, cho nên muốn gây nên động tác gì ở trong khu vực này thì không được thực tế lắm. Thế nên việc rời khỏi khu trại giam số 4 đâu có dễ dàng gì?

“Đi như thế nào? Đi theo hướng nào?” Đỗ Minh Cường liền một lúc đưa ra hai câu hỏi.

“Bắt buộc phải đi theo hướng kia.” Hàng Văn Trị giơ tay ra chỉ, trả lời câu hỏi thứ hai trước. Và hướng chỉ của anh ta chính là nhằm vào quần

thể tòa nhà văn phòng được xây dựng giống như trận đồ bát quái.

Đỗ Minh Cường nhìn theo hướng tay chỉ của Hàng Văn Trị, trong miệng liền buông ra câu nói chẳng ăn khớp chút nào: “Thằng đấy à? Nó là thằng ngốc, anh cứ mặc kệ nó!”

Hàng Văn Trị thoáng ngẩn người, ngay sau đó liền nhìn thấy có phạm nhân đang đuổi theo quả bóng rổ chạy tới, cũng bèn hất tay phô trương thanh thế lên tiếng: “Nếu như nó còn dám gây chuyện với tôi nữa, tôi cũng chẳng phải dễ bắt nạt đâu.”

“Phì, Mắt Kiếng sắp ra oai rồi đấy!” Phạm nhân nhặt quả bóng rổ cười hi ha hét lên, có vẻ như sợ thiên hạ không đủ loạn.

Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị liếc nhìn đối phương một cái, chả

thèm để tâm đến gã. Phạm nhân đó cảm thấy tẻ nhạt bèn ôm bóng quay trở về. Đỗ Minh Cường nhìn theo thấy gã đi xa, bắt đầu phân tích theo hướng tư duy của Hàng Văn Trị: “Khu văn phòng làm việc đúng là nơi phòng bị lỏng nhất trong cả trại giam này, bởi vì phạm nhân thường thì không thể đến được chỗ đó. Ngược lại, nếu như có thể đến được chỗ đó, cơ hội vượt ngục sẽ tăng lên rất nhiều.”

“Cho nên điều then chốt chính là làm thế nào đến được chỗ đó.” Hàng Văn Trị đón lời, rồi lại quay trở lại câu hỏi đầu tiên mà Đỗ Minh Cường đưa ra, “Thực ra tôi đã nghĩ rồi, có hai cách, đi công khai hoặc là đi lén lút.”

“Ừm.” Đỗ Minh Cường cũng có thể tạm hiểu ý của Hàng Văn Trị, nhưng hắn vẫn khuyến khích đối phương: “Anh nói kỹ xem nào.”

“Đi công khai, chính là lợi dụng một số cơ hội hợp pháp để tiến vào khu văn phòng. Ví dụ như chiều hôm qua chúng ta cùng đi xếp hàng hóa, hoặc là có lúc bị quản giáo gọi đến để hỏi chuyện, vân vân.”

“Nếu mà đi công khai…” Đỗ Minh Cường trầm ngâm nói: “…Vượt ngục, thì phải dùng đến vũ lực.”

“Vũ lực?” Hàng Văn Trị ngẩn người, nói: “Việc này tôi vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ… Vũ lực có được từ đâu chứ?”

Đỗ Minh Cường nói: “Tôi cũng chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng nếu đã đi là đi công khai, vậy thì lén lút chạy trốn là điều không thể. Chỉ có thể dùng đến vũ lực, tìm cơ hội để xử lý quản giáo giám sát, hoặc là cướp chiếc xe tải chở hàng, cứ lao ra khỏi cổng.”

“Việc này quá mạo hiểm thì phải?” Hàng Văn Trị vội vàng lắc đầu, “Hơn nữa… hơn nữa như vậy khó tránh khỏi làm hại đến những người vô tội.”

Đỗ Minh Cường bật cười, bày tỏ thấu hiểu. Hàng Văn Trị dù sao cũng chỉ là một kẻ thư sinh, mặc dù anh ta có sự khao khát vượt ngục cháy bỏng, nhưng nếu thực sự bảo anh ta đi hành hung giết người, chắc chắn là gây khó dễ cho anh ta rồi.

Đỗ Minh Cường bèn hỏi: “Vậy anh nói xem, đi lén lút thì đi như thế

nào?”

“Nếu đi lén lút thì cần phải nghĩ cách để lén đi qua được khu nông trường phía trước mặt, tiến vào trong khu văn phòng. Như vậy thì sẽ

không có người quản giáo theo dõi, muốn làm việc gì đó thì cũng có không gian hơn.”

Đỗ Minh Cường trầm mặc giây lát, lắc đầu nói: “Lén lút đi đến đó? Tôi thì chả nghĩ ra được cách nào cả. Khu trại giam số 4 vốn dĩ là có cảnh vệ

canh giữ nghiêm ngặt, trên bốn bức tường xung quanh thì đều là chòi canh, cho dù chúng ta có thể đi xuyên qua nông trường, cũng chưa chắc đi được đến những tòa nhà văn phòng đó. Ở đó có cảnh vệ canh giữ, hơn nữa khu quần thể tòa nhà văn phòng được xây dựng giống như mê cung, không có quản giáo dẫn đường thì không thể nào đi thoát ra được.”

Hàng Văn Trị không vội đón lời, chỉ nhìn về phía xa, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Đỗ Minh Cường thấy bộ dạng này của đối phương, suy đoán: “Anh có cách gì hay à?”

“Đúng là có một cách… Tôi đã nghĩ rất lâu.” Hàng Văn Trị thoáng ngừng lại, nói: “Chúng ta có thể đi dưới đường ngầm.”

“Đường ngầm?” Đỗ Minh Cường thoáng đoán được ra điều gì đó, đầu óc nhanh chóng vận động.

“Đúng vậy. Nếu đi từ dưới đường ngầm, những vấn đề mà chúng ta vừa nhắc đến đều hoàn toàn không tồn tại nữa.” Ánh mắt Hàng Văn Trị toát ra tia sáng lấp lánh, “Chúng ta có thể đi vòng qua cảnh vệ để tiến vào tòa nhà văn phòng, thậm chí có thể đi qua được tòa nhà văn phòng, đến thẳng được bãi đỗ xe ở trước tòa nhà.”

“Ý của anh là… đi ống ngầm dưới đất?”

Hàng Văn Trị gật đầu, đồng thời lại nói: “Tôi làm về thiết kế thành phố, quá quen thuộc với những loại ống ngầm ở dưới đất này.”

Đỗ Minh Cường đã quên điều này, bây giờ nghe thấy Hàng Văn Trị nhắc đến, không kìm được lên tiếng khen ngợi: “Tốt!”

Hàng Văn Trị nhận được sự cổ vũ, nói luôn: “Theo như yêu cầu của thiết kế thành phố, ống ngầm ở dưới đất của khu trại giam ít nhất sẽ có mấy loại ống nước, ống nước thải, ống nước mưa và hệ thống ống phòng hỏa, nếu như chúng ta cần phải đi ở dưới lòng đất, ống nước mưa là sự chọn lựa đầu tiên. Bởi vì lượng mưa của thành phố này khá lớn, cho nên thiết kế của ống nước mưa thường khá rộng, chỉ cần không đi đúng vào ngày trời mưa, việc đi ở trong ống nước chắc chắn không có vấn đề gì.”

Đỗ Minh Cường cũng không đến nỗi không hiểu biết gì về những loại ống này, hắn đột nhiên hỏi vẻ đầy hy vọng: “Ống nước mưa thường sẽ

hướng ra con sông gần nhất phải không?”

Hàng Văn Trị lại một lần nữa gật đầu, đồng thời anh ta lại không thể

không phá hủy hy vọng đẹp đẽ của đối phương: “Anh muốn thông qua ống nước để trực tiếp trốn hẳn ra khỏi nhà giam là điều không thể. Bởi vì theo như quy phạm thiết kế, khi thiết kế mạng lưới ống nước ngầm dưới lòng đất của khu vực trại giam, ở cửa thông ra thế giới bên ngoài chắc chắn phải thiết kế song sắt chặn lại. Cho nên chúng ta có đi vòng vo thế

nào, cũng chỉ có thể đi loanh quanh ở dưới đường ngầm trong phạm vi khu vực trại giam mà thôi.”

“Là song sắt thế nào, có khóa không?”

“Là những song sắt rất to, đã hàn chết lại rồi, không thể mở ra được.”

Đỗ Minh Cường há miệng vẻ tiếc nuối, hắn vốn có bản lĩnh mở khóa cao siêu, đáng tiếc lại không có đất dụng võ. Sau khi suy nghĩ giây lát, hắn lại phân tích: “Anh nói phải lắm, mục tiêu hành động bước đầu tiên của chúng ta chính là rời khỏi khu vực trại giam số 4. Chúng ta có thể tìm một buổi tối nào đấy để chui vào tòa nhà văn phòng, sẽ thay bộ cảnh phục của quản giáo ở đó. Tiếp theo cần phải làm thế nào để trốn ra được khỏi trại giam… thì phải lên kế hoạch lâu dài và chắc chắn.”

“Đúng là như vậy. Trước mắt tôi cũng chỉ có thể nghĩ được đến bước thứ

nhất, tiếp theo đó cần phải làm thế nào thì hoàn toàn chưa có hướng nào cả, nhưng bây giờ anh chịu giúp tôi, sự tự tin của tôi đã tăng lên rất nhiều rồi.” Khi nói câu này, trong ánh mắt Hàng Văn Trị tràn ngập sự mong đợi.

Đỗ Minh Cường thì lại thầm lắc đầu. Mình chẳng qua chỉ là vừa mới nói muốn vượt ngục, Hàng Văn Trị đã hưng phấn như vậy, lẽ nào trong ánh

mắt anh ta, mình đã trở thành một nhân vật giỏi giang xuất chúng có thể

làm được tất cả mọi việc sao? Thực ra việc vượt ngục này bản thân Đỗ

Minh Cường cũng không hề dám chắc, nếu không phải là xuất phát từ

nguyên nhân đặc biệt đó, hắn vốn sẽ không bao giờ hành động mạo hiểm như vậy.

Trong khi lên kế hoạch cho sự việc liên quan đến chuyện sinh tử, quá hưng phấn tuyệt đối không phải là việc gì hay ho cả. Đỗ Minh Cường cảm thấy cần phải tạt gáo nước lạnh cho Hàng Văn Trị. Thế là hắn nghiêm mặt hỏi: “Anh đã nghĩ đến bước đầu tiên này, hơn nữa còn nghĩ

bao nhiêu ngày như vậy. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết: Chúng ta cần phải làm thế nào để chui từ ống nước mưa vào được tòa nhà văn phòng?”

“Ở trong khu trại giam số 4, tôi đã tìm thấy được hai nắp hố nước mưa, đây có thể trở thành lối vào dưới lòng đất. Nếu như may mắn, có thể tìm ra được một lối ra ở gần tòa nhà văn phòng…”

“Có thể?” Đỗ Minh Cường cười khẩy “hi” một tiếng, “Tôi không cần

“có thể”, điều tôi cần là một kế hoạch có khả năng thực hiện được 100%.

Tôi không cho phép tồn tại bất cứ khả năng thất bại nào, bởi vì chúng ta không có cơ hội để làm lại.”

Hàng Văn Trị ngẩn người, nói vẻ hơi ngượng ngùng: “Tôi vẫn còn chưa kịp nắm rõ được tình hình gần khu tòa nhà văn phòng. Hơn nữa, mỗi lần đến đó đều có người quản giáo theo sát không thể nào nhìn ngó lung tung được.”

Đỗ Minh Cường chỉ muốn làm cho Hàng Văn Trị bình tĩnh hơn, chứ

không phải là thực sự muốn đả kích đối phương. Nhìn thấy đã đạt được hiệu quả, ngữ khí của hắn cũng mềm mỏng hơn. Sau khi trầm ngâm giây lát, hắn bắt đầu đưa ra lời đề nghị của mình: “Bây giờ chẳng phải anh thường xuyên đến giảng bài cho con trai của Trương Hải Phong sao?

Đây là cơ hội tốt để nắm rõ được địa hình, hãy nghĩ cách để lợi dụng một chút.”

Hàng Văn Trị gật đầu nói: “Tôi hiểu.”

“Còn có một vấn đề nữa.” Đỗ Minh Cường lại nghĩ đến một chi tiết, lập tức nêu ra, “Lối ra của đường ống nước mưa chắc chắn là ở ngoài trời, cũng có nghĩa là: Chúng ta thông qua đường ống nước mưa nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp cận được quần thể tòa nhà văn phòng, nhưng không thể nào tiến hẳn vào được trong tòa nhà. Nếu như muốn lấy tòa nhà văn phòng làm trạm trung chuyển, cần phải suy xét đến vấn đề làm thế nào để vào được trong tòa nhà.”

Đương nhiên, lối ra vào của mỗi tòa nhà đều sẽ có cảnh vệ trực ban 24/24 giờ. Muốn lặng lẽ tiến được vào trong tòa nhà, muốn đi qua con đường chính thống thì chắc chắn là điều không thể. Hàng Văn Trị suy ngẫm một lúc, nói: “Nếu nhất định tiến vào trong tòa nhà, vẫn phải thông qua đường ống. Đường ống nước mưa sẽ không vào đến tận trong tòa nhà, phải đi đường ống thông gió tiến vào tòa nhà. Chúng ta có thể tìm một nắp cống thông gió cách đường ống nước mưa không xa mà lại ở

một vị trí kín đáo gần tòa nhà văn phòng, nó sẽ là cửa giao nhau khi chuyển tuyến đường.”

Đỗ Minh Cường đã hiểu. Muốn từ trong khu trại giam số 4 đi qua được khu vực nông trường đến được quần thể tòa nhà văn phòng, chỉ có duy nhất một con đường đi qua ống nước mưa. Và muốn vào trong tòa nhà văn phòng thì lại phải chuyển thành ống thông gió. Hắn ngước mắt nhìn tòa nhà cao tầng và nông trường ở phía xa, do dự một lát, nói: “Nếu là như vậy, việc chọn lựa điểm chuyển tiếp phù hợp vô cùng quan trọng.”

Hàng Văn Trị “ừm” một tiếng, nói: “Trước khi xác định hành động, tôi bắt buộc phải có được sơ đồ thiết kế đường ống của cả khu vực trại giam, như vậy tôi mới có thể biết được vị trí của những nắp cống ở đâu.

Hơn nữa khi xuống dưới lòng đất thì không thể nào phân biệt được hướng đông tây nam bắc, không có bản đồ tuyến đường ống ngầm,

chúng ta rất khó có thể nắm vững được đúng phương hướng để tiến bước.”

Đỗ Minh Cường chau mày: “Sơ đồ thiết kế đường ống? Đi đâu để lấy được thứ này chứ?”

Ánh mắt Hàng Văn Trị nhìn chếch về phía tây khu trại giam, chậm rãi nói: “Tôi có cách… nhưng vẫn phải chờ đợi cơ hội thích hợp.”

Đỗ Minh Cường giật mình, nhìn theo ánh mắt của Hàng Văn Trị. Phía tây chính là khu nấu ăn trong trại giam, ông mặt trời sau buổi trưa đang nhô lên khỏi ống khói cao sừng sững, ánh nắng chói chang khiến cho hai người đều bất giác nheo mắt lại…

Trong buổi chiều của ngày cuối xuân này, hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị lần đầu tiên bàn bạc sâu thêm về kế hoạch vượt ngục. Nếu xét từ lịch sử của Trại giam số 1 thành phố A này, họ hình như là đang làm một cuộc thử sức tự tìm kiếm con đường chết. Bởi vì đây là trại giam được phòng bị nghiêm ngặt nhất trong toàn tỉnh, gần hai mươi năm nay, chưa bao giờ xảy ra sự việc vượt ngục thành công. Chặn trước mặt họ không chỉ là máy giám sát được bố trí dày đặc và những người lính gác trang bị vũ trang đầy đủ, còn có bức tường vây quanh nhà ngục cao bằng hai tầng tòa nhà và lưới điện được bố trí dày đặc ở đầu tường.

Trong phạm vi xung quanh bức tường vây hơn mười mét đều là khu vực cấm đi lại, cho dù là buổi đêm, cũng có hàng chục chiếc đèn chiếu sáng liên tục quét đi quét lại ở phía chân tường, chỉ cần anh dám đến gần, lập tức sẽ bị cảnh sát vũ trang ở trên đài vọng gác nổ súng bắn chết.

Và cánh cổng lớn của trại giam tương tự cũng vô cùng chắc chắn: Cánh cổng sắt dày nặng giữ nguyên trạng thái đóng kín, chỉ có khi xe động cơ

đi qua mới được mở ra. Đương nhiên, trước khi mở cánh cổng sắt, bất cứ

chiếc xe động cơ nào cũng đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt, quy trình kiểm tra thậm chí còn bao gồm cả kỹ thuật công nghệ cao, nếu như phát hiện ra điều gì bất thường, người cảnh sát vũ trang đứng ở

trước cổng sẽ lập tức chĩa súng vào, vốn không để cho phạm nhân cớ bất cứ cơ hội nào để lẩn trốn ra ngoài.

Cánh cổng bên dành cho người bộ hành ra vào thì biện pháp kiểm tra an toàn lại càng nghiêm ngặt hơn: Cánh cổng bên được chia thành hai lối trước sau, toàn bộ được tạo thành từ kính chống đạn cường lực cao. Giữa hai cánh cổng hình thành một lối đi trong suốt dài khoảng năm mét rộng khoảng ba mét, lối đi này được gọi là khu vực trung gian. Các nhân viên nội bộ nhiều khi muốn ra khỏi trại giam qua cổng bên, trước tiên cần phải mở được cánh cửa đầu tiên bằng khóa nhận biết dấu vân tay, loại khóa này chỉ có tư liệu dấu vân tay của người quản giáo trại giam được nhập vào trước mới có thể điều khiển được. Việc thông qua được cánh cửa đầu tiên không có nghĩa là có thể rời khỏi trại giam, bởi vì phía trước vẫn còn cánh cửa thứ hai, là cánh cửa điện tử do con người thao tác đóng mở. Nhân viên đi ra khỏi trại giam sau khi đến được khu trung gian một cách an toàn, cánh cửa đầu tiên phía sau họ sẽ được đóng lại, lúc này họ

chính là bị khống chế giữa hai cánh cửa, tiến thoái đều không được.

Cảnh vệ trực ban ở bên ngoài cánh cửa thứ hai này sẽ thông qua cửa kính trong suốt để kiểm tra thân phận và giấy thông hành ra vào của từng người ở trong khu trung gian, sau khi xác định là không có gì bất thường mới mở cánh cửa này ra. Cho nên, nếu như thực sự có phạm nhân muốn thông qua việc bắt giữ quản giáo hoặc là đóng giả để trà trộn ra khỏi trại giam, vậy thì kết cục của hắn chỉ có thể là trở thành con cua trong rọ

trong khu trung gian mà thôi.

Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị có thảo luận rôm rả hơn nữa, kế hoạch chạy trốn ra ngoài của họ cũng chỉ đến được khu tòa nhà văn phòng ở

bên ngoài khu vực trại giam mà thôi. Họ dựa vào cái gì để có thể vượt qua được bức tường vây và cánh cổng sắt chứ? Vấn đề then chốt này lẽ

nào hai người chưa từng nghĩ đến sao? Hoặc là hai người đều ý thức được việc này quá khó khăn, cho nên tạm thời né tránh vấn đề này sao?

Hoặc có thể nói, bọn họ thực sự đều đang cất giấu những suy nghĩ khác?

Tất cả một loạt câu hỏi này chỉ có thể đợi đến buổi đêm kinh thiên động

địa mới có thể lần lượt được giải đáp…

Từ sau hôm đó, Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị chỉ cần có thời gian là lại túm tụm với nhau, mỗi người tự đưa ra suy nghĩ của mình để trao đổi một hồi. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai người này trước nay đều rất tốt, cho nên không ai nghi ngờ gì về sự tiếp xúc thường xuyên của họ.

Cứ giống như một vòng luân hồi khô khan, cuối tuần lại kết thúc, việc lao động cải tạo của tuần mới lại bắt đầu. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị đã có suy nghĩ vượt ngục, trong lúc làm việc thì lại càng chăm chỉ

nghiêm túc, không muốn lại xảy ra những việc thị phi rườm rà. Đến buổi chiều thứ hai, cả hai người đang chuyên tâm làm việc, đột nhiên ở cửa nhà xưởng vang lên những tiếng xao động, khi ngước mắt nhìn, thấy Tiểu Thuận và Hắc Tử bị quản giáo áp giải vào. Thì ra là đã đủ thời hạn nhốt phòng kín, hai người này được quay trở lại khu vực trại giam.

Trải qua cuộc sống bị nhốt trong phòng kín suốt mười ngày không nhìn thấy mặt trời, hai người này trông lại có vẻ béo trắng ra nhiều. Trắng ra đương nhiên là do không bị ánh nắng chiếu vào, còn béo ra thực ra là do nhiều ngày không được hoạt động, đồ ăn ở trong phòng kín rất tệ, do đó đã khiến cho cơ thể bị phù thũng. Nếu như quan sát kỹ, có thể nhận ra bước chân của hai người đó khi bước đi đều liêu xiêu, đây mới là biểu hiện chân thực của tình trạng thể chất.

Tuy nhiên, đối với sự trừng phạt nhốt phòng kín này, điều khủng khiếp hơn thực ra là sự giày vò về phương diện tinh thần đối với con người.

Thử tưởng tượng một chút, trong căn phòng tối đen chật chội khép kín, không tiếp xúc được đến bất cứ thông tin gì ở thế giới bên ngoài, không có bất cứ công việc gì, không có bất cứ sự tiêu khiển gì, thậm chí ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Ngày nào cũng chỉ khi có người đến đưa cơm mới được tận hưởng chút không khí và ánh nắng tươi mới, nếu không chỉ có thể chịu đựng sự cô độc và áp lực vô tận giữa màn đêm đen kịt. Bất cứ ai sống ở trong môi trường như vậy một ngày, thế giới nội

tâm của anh ta cũng sẽ đều hoang tàn hoặc mọc đầy cỏ dại, tinh thần cũng đứng ở bên bờ của sự sụp đổ.

Các phạm nhân dùng ánh mắt để đón tiếp hai phạm nhân đã chịu đủ nỗi khổ nạn này, mọi người đều đang cười thầm trước tai họa của người khác. Tiểu Thuận và Hắc Tử cũng không còn sự huênh hoang trước đây, cả hai đều cúi đầu, đờ đẫn bước theo quản giáo, bước chân di động một cách máy móc, như thể con rối gỗ đã mất đi linh hồn. Rõ ràng, vết thương tinh thần của họ vẫn đang hoành hành phát huy uy lực cuối cùng.

“Phân cho hai bọn họ chút công việc. Bị nhốt lâu như vậy đừng để cho kỹ năng sản xuất bị hoang phế.” Lão Hoàng đứng ở cửa, hét lên với

“Bánh màn thầu”. “Bánh màn thầu” hiểu ý, lập tức phát nguyên liệu và công cụ sản xuất cho Tiểu Thuận và Hắc Tử, khi phát bút chì, anh ta còn đặc biệt chế giễu Hắc Tử một câu: “Lần này phải giữ thật kỹ đấy, đừng để làm mất nữa.”

Hắc Tử mơ màng nắm chặt lấy chiếc bút chì, giây lát sau, tư duy của gã từ từ khởi động, bèn quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Thuận một cái. Tiểu Thuận vốn cũng đang nhìn gã, ánh mắt hai người va vào nhau, lập tức có cảm giác như là bắn ra các đốm lửa.

Tiểu Thuận hằn học bĩu môi, lộ ra khẩu hình “hừ!”. Bởi vì quản giáo vẫn đứng ở gần đó, cậu ta không dám phát ra tiếng.

Quản giáo không chú ý đến chiêu trò của Tiểu Thuận, nhưng anh Bình đứng cạnh đó thì lại nhìn thấy rất rõ. Y lập tức đanh mặt lại trách: “Làm việc cẩn thận cho tao! Mẹ kiếp, còn lo chưa đủ ê mặt à?”

Trong con mắt của Tiểu Thuận và Hắc Tử, uy nghiêm của anh Bình không hề thấp kém so với Trương Hải Phong. Hai người vội vàng thu ánh mắt lại, cả hai đều ngoan ngoãn ngồi im. Chiều hôm nay cuối cùng cũng không xảy ra sự việc gì.

Sau khi kết thúc công việc của một ngày, quản giáo dẫn các phạm nhân đến ăn tối ở nhà ăn. Theo như yêu cầu, trên đường tiến vào nhà ăn thì bắt buộc phải xếp hàng, nhưng sau khi đã tiến vào nhà ăn thì các phạm nhân có thể tùy ý phân tán ra các vị trí. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị sau khi lấy cơm xong, tìm một góc ít người để ngồi, hai người đối diện với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện.

Vừa mới nói được mấy câu, Đỗ Minh Cường chợt ra hiệu bằng mắt với Hàng Văn Trị, Hàng Văn Trị cảnh giác quay đầu lại nhìn, thấy anh Bình đang bê khay cơm từ từ bước tới.

Hàng Văn Trị chủ động chào một tiếng: “Anh Bình.” Đỗ Minh Cường thì lại chỉ mải ăn cơm của mình, như thể không nhìn thấy gì cả. Anh Bình biết hắn trước nay vẫn như vậy, nên cũng không bực bội, chỉ hướng cằm về phía Hàng Văn Trị, nói: “Mày đi chỗ khác, tao nói chuyện với nó một lát.”

Hàng Văn Trị thu dọn hộp cơm của mình, nhường chỗ cho anh Bình.

Đồng thời nghĩ thầm: Anh Bình muốn làm gì nhỉ? Lẽ nào mấy hôm nay mình và Đỗ Minh Cường thân mật quá, khiến cho đối phương nghi kị?

Trong lòng cảm thấy thấp thỏm, anh ta cũng không vội rời đi ngay, chỉ

bê hộp cơm bước mấy bước, nhìn bộ dạng như đang tìm chỗ, thực ra là muốn nghe rốt cuộc anh Bình nói gì.

Anh Bình ngồi đối diện với Đỗ Minh Cường, cũng không hàn huyên, hỏi thẳng luôn: “Chiếc bút chì lần trước, có phải là mày lấy không?” Khi nói y lại quay sang liếc nhìn Hàng Văn Trị một cái, hình như rất không hài lòng đối với động tác lề mề chậm chạp của anh ta.

Hàng Văn Trị biết câu nói đầu của anh Bình không liên quan đến kế

hoạch vượt ngục của mình, lập tức yên tâm, thế nên liền bước nhanh đi đến một góc khác để ăn cơm.

Ở đằng này Đỗ Minh Cường đối diện với câu hỏi trực diện của anh Bình, trả lời cũng rất rõ ràng: “Không phải.”

Anh Bình lại nói: “Một chiếc bút chì mới dài như vậy, nói mất là mất luôn…” y vừa nói vừa giơ đũa trong tay để minh họa, “… Không tìm thấy được ở đâu cả, sự việc này thực sự quá kỳ lạ.”

Đỗ Minh Cường vẫn nhai ngồm ngoàm trong miệng, làu bàu phụ họa:

“Ừm, đúng là rất kỳ lạ.”

Anh Bình nhìn Đỗ Minh Cường, trong ánh mắt như thể mang theo quả

dọi nặng ngàn cân, tạo nên áp lực dồn nén. Nhưng Đỗ Minh Cường lại dùng ánh mắt vô tội để đón nhận, gắng hết sức để hóa giải thứ áp lực cuộn trào này.

Anh Bình nghịch ngợm đôi đũa trong tay, đột nhiên chĩa đầu đũa về phía Đỗ Minh Cường, cười khẩy nói:

“Người có thể gây ra sự việc kỳ quái này, không phải là mày thì là Tiểu Thuận.”

“Đúng vậy.” Lần này Đỗ Minh Cường không chỉ phụ họa, còn giúp anh Bình giải thích tỉ mỉ: “Hôm đó chỉ có hai người chúng tôi ra phía ngoài nhà xưởng, hơn nữa còn tiếp xúc với chiếc xe tải chở hàng. Nếu như

chiếc bút chì đó không thể nào tìm thấy được, khả năng lớn nhất chính là bị người nào đó trong hai người chúng tôi kẹp vào trong hàng hóa đưa ra khỏi trại giam rồi.”

Thấy Đỗ Minh Cường hợp tác như vậy, nét mặt của anh Bình cũng dịu đi phần nào, y thậm chí còn khen ngợi đối phương một câu: “Mày đúng là một kẻ thông minh.”

Đỗ Minh Cường nhai nhanh miếng cơm, sau khi nuốt vào trong bụng bèn nói: “Anh hãy đi hỏi thẳng Tiểu Thuận đi, sự việc này không liên

quan gì đến tôi.”

Anh Bình nheo mắt: “Mày không lừa tao chứ?”

Đỗ Minh Cường mỉm cười, hỏi ngược lại: “Tôi muốn xử lý Hắc Tử, cần phải mất công tốn sức như vậy sao?”

Anh Bình “ừm” một tiếng, hiểu ý đối phương. Chiếc bút chì đó đưa ra khỏi nhà tù, ngoài việc hãm hại Hắc Tử thì còn có ý nghĩa gì chứ? Đỗ

Minh Cường từ lâu đã túm được điểm yếu của Hắc Tử, hắn muốn xử lý Hắc Tử, vốn không cần phải đưa ra hạ sách này. Sau khi phân tích như

vậy, chiếc bút chì là do Tiểu Thuận lấy đi đã chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa.

“Sự việc này thực ra không hề khó đoán, chỉ là không ai có được chứng cứ. Tao cũng phải cẩn thận một chút.” Anh Bình điều chỉnh đôi đũa ở

trong tay mình, xem ra chuẩn bị ăn cơm.

“Tôi hiểu…” Đỗ Minh Cường rất thấu tình đạt lý, “Ở trong phòng giam anh là đại ca, có một số việc nhất định phải giải quyết ổn thỏa.”

Anh Bình gật đầu chọc đôi đũa vào trong hộp cơm, như đưa ra kết luận có tính tổng kết: “Mày nói không phải là mày làm, tao tin mày.”

“Cảm ơn anh Bình.” Đỗ Minh Cường dù có ngang ngược thế nào, lúc này đây cũng phải lên tiếng cảm ơn.

Anh Bình giơ tay trái lên, coi như là đáp lại lời cảm ơn, sau đó lại nói:

“Tối nay tao xử lý việc ở trong phòng, mày đừng có hỏi nhiều.”

Cái gọi là “việc trong phòng” đương nhiên là chỉ sự xích mích giữa Hắc Tử và Tiểu Thuận. Vốn dĩ việc mâu thuẫn giữa các phạm nhân không hề

hiếm gặp, anh Bình cũng không để ý. Nhưng bây giờ sự việc càng lúc càng lớn, nếu y không nhúng tay vào được, không biết ăn nói thế nào với

quản giáo, chính bản thân mình ở trong các phạm nhân cũng sẽ mất đi uy quyền. Cho nên mặc dù Hắc Tử và Tiểu Thuận đã bị xử phạt bằng việc nhốt phòng kín, anh Bình với vai trò là nhân vật đứng đầu, vẫn cần phải có lời với quản giáo. Bây giờ y đến tìm Đỗ Minh Cường, một là thân phận của hắn cũng có chút liên quan đến sự việc này, cần phải hỏi cho rõ, ngoài ra cũng là để nói trước một câu, dù sao tên này hành sự kỳ quái, ngộ nhỡ đến lúc đó nhúng tay vào gây loạn thì không được hay lắm.

Sự việc này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Đỗ Minh Cường, Tiểu Thuận và Hắc Tử lại cũng không phải là những kẻ hiền lành gì, hắn cũng chẳng buồn liên quan gì đến. Anh Bình đã đặc biệt đưa ra yêu cầu, Đỗ Minh Cường càng tiện thể lấy lòng, chỉ nói: “Anh cứ tự quyết đi, sự việc này không liên quan gì tới tôi.”

Anh Bình hài lòng nói một câu: “Tốt lắm!” Sau đó bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Đỗ Minh Cường thì đã ăn được kha khá rồi, trong lúc nhàn rỗi bèn hướng ánh mắt lướt khắp cả nhà ăn, nhìn thấy Hắc Tử và A Sơn đang ngồi với nhau, sắc mặt tối sầm, như thể vẫn đang rất buồn bực. Còn Tiểu Thuận thì lại ngồi ăn giữa một nhóm người, vừa ăn cơm vừa hoa chân múa tay mình họa gì đó. Mặc dù không nghe thấy lời nói của cậu ta, nhưng có thể đoán là trạng thái tinh thần của cậu chàng này đã hồi phục rồi, bây giờ đang khoác lác với người khác về “chiến tích huy hoàng” khi mình ở trong phòng tối.

Đỗ Minh Cường biết tối nay Tiểu Thuận chắc chắn sẽ không được yên thân. Không kìm nổi, cười hi một tiếng, thầm lắc đầu.

Sau bữa tối, phạm nhân giống như thường lệ đi đến phòng giải trí để xem bản tin, sau đó mỗi người tự quay trở về phòng giam của mình để nghỉ

ngơi. Tiểu Thuận và Hắc Tử sau khi tiến vào phòng vẫn cứ chau mày quắc mắt với nhau, chỉ vì có mặt anh Bình, cho nên không dám khinh suất. Anh Bình thấy thời gian vẫn còn sớm, cũng mặc kệ hai người bọn chúng, ngồi chơi tú lơ khơ một mình. A Sơn vẫn kiệm lời như cũ. Chỉ có Đỗ Minh Cường thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Hàng Văn Trị vài

câu, nhưng Hàng Văn Trị cứ luôn lơ đễnh, không biết là đang suy nghĩ

đến kế hoạch hay là đã ngửi thấy bầu không khí khác thường ở trong phòng giam?

Chín giờ tối, tiếng chuông báo hiệu tắt đèn vang lên. Tiểu Thuận đi đến trước giường anh Bình: “Anh Bình, anh đánh răng rửa mặt không? Em lấy nước lại cho anh.”

Anh Bình xua tay, lạnh lùng nói: “Hôm nay tạm thời không rửa, lát nữa còn có việc.”

Anh Bình nói không rửa, Tiểu Thuận, Hắc Tử, A Sơn cũng không dám rửa, nhà vệ sinh thường ngày lúc này đều chen chúc hôm nay chợt vắng vẻ. Đỗ Minh Cường bèn kéo Hàng Văn Trị: “Nào chúng ta đi rửa trước thôi.”

Hàng Văn Trị hơi do dự, liếc nhìn anh Bình khẽ hỏi: “Có được không ạ?”

Đỗ Minh Cường cười: “Nghe lời tôi, không sao đâu.”

Hàng Văn Trị thấy hắn nói thản nhiên như vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hai người đành bước vào trong nhà vệ sinh, mỗi người tự lấy kem đánh răng và nước, một người đứng ở bể nước, một người đứng ở bệ xí, đồng thời cùng đánh răng.

Bầu không khí bên ngoài phòng rất yên tĩnh, phát ra sự nặng nề ngưng tụ

trước khi mưa giông bão tố kéo đến. Đỗ Minh Cường đánh rất nhanh, xong việc lại đến bên bể nước để rửa cốc. Hàng Văn Trị đang nhét bàn chải đánh răng ở trong miệng, ngừng tay, hỏi đối phương: “Tối nay có chuyện gì vậy?”

“Tiểu Thuận rất có khả năng sẽ phải nếm chút trái đắng.” Đỗ Minh Cường khẽ nói, “Bất luận họ làm gì, anh đừng có nhúng tay vào.”

Hàng Văn Trị ngẩn người nói: “Tôi dính líu vào việc này làm gì chứ?”

Nói xong lại tiếp tục đánh răng.

“Đợt trước Tiểu Thuận đối xử với anh cũng không tệ.” Đỗ Minh Cường nói, “Tôi sợ anh mềm lòng. Vì tên này mà đắc tội với anh Bình thì thật không đáng chút nào.”

Đỗ Minh Cường không hề nói bừa. Tiểu Thuận cũng đã nịnh bợ Hàng Văn Trị được một khoảng thời gian rồi. Trong cả khu trại giam số 4, người gọi Hàng Văn Trị là “anh Trị”, chắc là cũng chỉ có một mình cậu ta mà thôi.

Hàng Văn Trị nhổ bọt kem đánh răng ra, lắc đầu nói: “Nói cái gì mà đối xử không tệ với tôi chứ? Chẳng qua đều là nể mặt anh mà thôi… Bọn chúng đều sợ anh.”

Đỗ Minh Cường cười hi hi, không có hứng thú để tiếp tục đề tài này.

Múc một chậu nước rồi quay đi rửa mặt.

Bởi vì không có ai thúc giục, hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị đều rất chậm rãi. Đợi đến khi họ lề mề đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa vặn cũng đến thời gian tắt điện. Căn phòng giam sau khi tắt điện, thì có ánh trăng từ ô cửa sổ chiếu vào. Thứ ánh sáng lờ mờ này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những hoạt động bình thường của mọi người trong phòng, nhưng chiếc camera giám sát được lắp ở góc tường thì lại hoàn toàn mất đi tác dụng.

“Hai đứa chúng mày lại đây!” Anh Bình ném bộ bài xuống phía dưới giường, hai chân vốn đang đặt ở trên giường chợt hạ xuống, quay người chuyển thành tư thế ngồi hướng ra ngoài.

Không cần gọi rõ tên, mọi người đều hiểu “hai đứa chúng mày” là chỉ ai.

Tiểu Thuận và Hắc Tử vội vàng đi lên trước, cúi đầu xuôi tay gọi một

tiếng: “Anh Bình.”

“Quỳ xuống. Anh Bình muốn hỏi chuyện.” A Sơn đứng bên cạnh chỉ

huy. Tiểu Thuận và Hắc Tử ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân anh Bình, cúi đầu không dám lên tiếng.

Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị lúc này cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, giường của bọn họ đối diện với anh Bình, thấy thế trận này không tiện tiến vào, bèn tạm ngồi ở trên giường của Hắc Tử, lặng lẽ quan sát biến cố.

Nghe thấy anh Bình cười khẩy, nói: “Được đấy, hai đứa chúng mày lần này nổi quá rồi nhỉ?”

Tiểu Thuận mặt rầu rĩ kêu khổ: “Đây gọi là nổi gì chứ? Em đã ở trong phòng tối sắp chết rồi đây.” Hắc Tử ở bên cạnh thì lại lõi đời hơn, gã biết lần này mình làm mất chiếc bút chì, đã gây ra chuyện lớn. Trong lòng anh Bình chắc chắn là rất bực bội, vào lúc này tốt nhất là nói ít, giả vờ

thật thà ngoan ngoãn là tốt nhất. Cho nên gã liếc mắt, chỉ hậm hực nhìn Tiểu Thuận, nhưng lại không lên tiếng.

Quả nhiên, Tiểu Thuận vừa mở miệng đã bị anh Bình tóm gọn: “Sắp chết rồi? Chiều nay sau khi mày được ra ngoài chả phải là rất hoạt bát sao, tao thấy mày không chết nổi đâu, tinh thần lại càng dồi dào đấy.”

Tiểu Thuận rụt cổ, không dám nói thêm gì nữa.

Anh Bình “hừ” một tiếng, bắt đầu tiến vào chủ đề chính: “Hai đứa chúng mày tự nói xem, chiếc bút chì đó là chuyện gì?”

Lần này Tiểu Thuận đã biết cách ngoan ngoãn hơn, không vội nói gì, mà nhìn Hắc Tử trước. Hắc Tử cũng rất trấn tĩnh, ngậm miệng không nói.

Thế nên Tiểu Thuận lại lén nhìn anh Bình, phát hiện ra anh Bình đang trừng mắt nhìn mình, cậu ta liền hoảng hốt, vội vàng biện giải cho mình:

“Em đâu biết là có chuyện gì chứ? Hắc Tử làm mất chiếc bút chì, thế mà em lại phải bị nhốt cùng, em thật sự không hiểu “Quỷ Kiến Sầu” nghĩ

như thế nào.”

Anh Bình tỉnh bơ “ồ” một tiếng, quay sang nhìn Hắc Tử: “Còn mày thì sao?”

Thấy anh Bình hỏi mình, Hắc Tử lúc này mới há miệng nói: “Em đúng là đã làm mất chiếc bút chì, việc này cũng chẳng có gì đáng nói cả, phạt em thì cũng không oan uổng. Chỉ là không biết cái thằng trộm nào đã ăn trộm chiếc bút chì của em, cầm về nhà mà đâm vào con mẹ nó đi.”

Câu chửi này thực sự quá bẩn thỉu, mặc dù không nói rõ họ tên, nhưng qua ánh mắt của Hắc Tử lúc nói câu này, rõ ràng là nhằm vào Tiểu Thuận. Cậu ta lập tức không nhẫn nhịn được: “Mẹ mày! Mày nhìn tao làm gì? Tao có lấy đâu!”

“Mày không cầm, chiếc bút chì biết bay à?” Hắc Tử chĩa mũi nhọn vào đối phương, “Hôm đó mày phụ trách xếp hàng hóa, đi đi lại lại qua bàn của tao không biết bao nhiêu lần. Ngoài mày ra, còn ai có thể đưa chiếc bút chì ra khỏi nhà xưởng được chứ?”

Tiểu Thuận lườm một cái: “Hừ, mày thích nói thế nào cứ nói, dù sao tao không cầm. Mày thích đâm vào con mẹ ai thì cứ đâm.”

“Tất cả im miệng!” Anh Bình hét lên cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người, “Nhìn bộ dạng của hai đứa chúng mày này, đúng là đứa nào đứa nấy rất mồm mép. Đứa nào không vừa mắt đứa nào, tìm chỗ nào đó để

tôi luyện. Giở ra những trò trộm gà bắt chó này để làm gì chứ?! Ông mày đây cũng bị hai đứa phế nhân chúng mày làm mất mặt lắm rồi!”

Tiểu Thuận vẫn muốn giải thích: “Anh Bình, sự việc này thực sự không hề liên quan đến em…”

“Không liên quan mà “Quỷ Kiến Sầu” lại có thể nhốt mày mười ngày?”

Anh Bình chỉ tay vào Tiểu Thuận, xém chút nữa là chạm vào đầu cậu ta,

“Chẳng có ai là thằng ngốc cả đâu. Chiếc bút chì đó không ở trong nhà xưởng, chắc chắn là bị ai đó đưa ra bên ngoài. Ngoài mày, còn có ai được chứ?”

Tiểu Thuận nuốt khan nước bọt, sự việc này đúng là khó giải thích. Cậu ta vốn muốn nói: Đỗ Minh Cường chẳng phải cũng ra ra vào vào để xếp hàng hóa sao? Nhưng nghĩ kỹ, tên đó đúng là không dễ dây vào, mình cũng chẳng cần thiết rước thêm một kẻ thù hùng mạnh. Huống hồ Đỗ

Minh Cường cũng đúng là không có lý do để lấy đi chiếc bút chì của Hắc Tử.

“Anh Bình, em thực sự không hề lấy chiếc bút chì của anh ta.” Tiểu Thuận vẫn kiên trì, nhưng giọng điệu đã không còn huênh hoang như

vừa rồi nữa.

Lúc này Hắc Tử nhận ra anh Bình hình như là đứng về phía mình, thái độ cũng cứng rắn hơn lúc trước mấy phần, gã bèn rướn thẳng người, dùng khí thế của kẻ bề trên hỏi Tiểu Thuận vẻ áp đảo: “Mày không lấy?

Vậy thì mày nói xem chiếc bút chì đó đi đâu rồi?”

“Bút chì của mày thì sao tao biết được đi đâu chứ?” Tiểu Thuận bị Hắc Tử nói vậy cho nên cảm thấy kích động, liếc mắt nói: “Mẹ mày hôm đó ngồi ở trong nhà xí nửa ngày trời, không khéo mày đã nhét vào trong đít rồi.”

Câu nói này thuần túy là câu nói hàm hồ càng khiến người ta nổi khùng.

Anh Bình thấy Tiểu Thuận trước mặt mình mà vẫn còn dám cứng miệng như vậy, sự bực bội trong lòng càng lúc càng dâng trào. Liền vẫy tay về

phía A Sơn: “Không nói gì nữa, xử lý nó!”

A Sơn hiểu ý, đi lên trước dùng cánh tay kẹp lấy cổ Tiểu Thuận mà kéo.

Tiểu Thuận vốn đang quỳ, bây giờ mông liền chạm đất tạo nên tư thế

ngửa nằm hướng lên trần nhà. Trong lòng cậu ta vừa cuống vừa sợ, vội vàng hét lên: “Anh Bình, anh làm gì vậy? Anh hãy nghe em nói trước đi.”

“Còn nói cái cục cứt! Hãy để cho nó câm miệng lại.” Anh Bình nổi giận đùng đùng, hét lên. Cánh tay của A Sơn càng dốc sức, cổ Tiểu Thuận bị

kẹp chặt, âm thanh cũng không thoát ra được nữa.

Anh Bình lại vẫy tay: “Đêm nay cho nó ngủ treo.”

Hàng Văn Trị không hiểu được ý tứ của câu nói này, anh ta lấy cùi chỏ

hích vào người Đỗ Minh Cường: “Ngủ treo là ý gì vậy?”

Đỗ Minh Cường thì lại nắm rất rõ các loại từ ngữ tiếng lóng ở trong ngục. Hắn giải thích cho đối phương: “Ngủ treo chính là dùng sợi dây buộc hai tay của một người lại, sau đó treo lên trên cao. Độ dài của sợi dây cần phải được khống chế tốt, để cho người bị treo khi kiễng chân lên vừa vặn có thể cố gắng chạm được tới đất. Sau một buổi tối như vậy, có thể khiến cho xương cốt khắp cơ thể rã rời.”

Trong lúc Đỗ Minh Cường nói, A Sơn đã kéo Tiểu Thuận vào được đến cửa nhà vệ sinh, lúc đang định kéo vào bên trong tiếp, thì bị đối phương giạng hai chân ra chặn lại ở khung cửa, nhất thời kiềm chặt lại.

Hắc Tử vẫn đang quỳ vui mừng nhìn cảnh tượng đó, không ngờ bị anh Bình đá cho ngã nhào: “Thằng khốn, mày cười cái gì? Còn không mau đến giúp một tay à?”

Hắc Tử mong còn chẳng được, liền nhanh nhẹn đứng bật dậy lao thẳng vào trong trận chiến. Anh Bình cũng đứng dậy, đủng đỉnh đi ở phía sau.

Chỉ có Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị vẫn bình thản ngồi ở bên giường, lạnh lùng quan sát.

Hắc Tử gỡ hai chân Tiểu Thuận chặn ở khung cửa ra, cùng với A Sơn một người khiêng đầu một người khiêng chân cả hai người dễ dàng khiêng Tiểu Thuận vào trong nhà vệ sinh. Tiểu Thuận ra sức giãy giụa, nhưng sao có thể giãy thoát được chứ? Hàng Văn Trị thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhớ đến nỗi nhục nhã mà mình phải chịu đựng vào ngày đầu tiên vào trại giam, trong lòng không nén nổi sự cảm khái và xót xa.

Anh Bình cũng bước vào nhà vệ sinh, tay phải y thò vào trong túi quần, lôi ra một đoạn dây. Đoạn dây này trông xơ xác lờm xờm, thì ra là được nối từ những đoạn khăn mặt cũ bị xé ra.

Một bên thì A Sơn và Hắc Tử cùng ấn chặt Tiểu Thuận, anh Bình lôi sợi dây ra buộc chặt hai tay của cậu ta. Tiểu Thuận vẫn giãy giụa, anh Bình sa sầm mặt: “Còn giãy giụa nữa tao xử lý mày luôn!”

Tiểu Thuận biết rõ anh Bình đã bực lên thì không phải chỉ nói suông, nên không dám phản kháng nữa, nhưng trong miệng vẫn u u, như thể vẫn muốn kêu oan, chỉ tiếc là cổ đã bị A Sơn siết chặt, có muốn nói cũng không nói ra nổi.

Anh Bình buộc chặt hai tay Tiểu Thuận, sau đó cầm lấy đầu sợi dây giẫm lên thành bể nước. A Sơn và Hắc Tử hiểu ý, ép Tiểu Thuận đứng dậy.

Anh Bình bước lên thành bể nước, kéo sợi dây lên trên cao, Tiểu Thuận bị ép buộc vào tư thế sượng sùng hai tay giơ cao lên trời.

Ở phía dưới trần nhà có một ống thoát nước từ phòng giam tầng trên, anh Bình lấy một đầu sợi dây vòng một vòng lên đó, sau đó y kéo mạnh, điều chỉnh chuẩn xác độ dài của sợi dây thừng, đợi đến khi hai chân của Tiểu Thuận gắng gượng kiễng nhón chân, bèn thắt nút vào đầu sợi dây.

Sau khi làm xong hết những việc này, anh Bình nhảy xuống khỏi thành bể nước, vỗ tay nói: “Được rồi, thả nó ra đi.” Hắc Tử và A Sơn thả Tiểu Thuận ra, lùi lại đến cạnh anh Bình. Cơ thể Tiểu Thuận mất đi sự chống đỡ, nhất thời không đứng vững, lảo đảo lúc lắc. Bởi vì hai tay bị treo ở

giữa không trung, cậu ta muốn ngã cũng không ngã được, chỉ có thể

kiễng chân và đung đưa, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác.

“Được đấy, luyện thêm chút nữa là có thể múa ba lê được rồi.” Hắc Tử ở

bên cạnh còn cố tình châm biếm.

Tiểu Thuận luôn miệng kêu than, nhưng không dám kêu to, chỉ có thể

cầu xin: “Anh Bình, anh tha cho em đi, em thực sự bị oan mà…”

“Cút mẹ mày đi, anh Bình còn có thể nghi oan cho mày à?” Hắc Tử đạp vào đùi Tiểu Thuận một cái, cậu ta vừa mới cố gắng giữ cân bằng, bây giờ lại bị tước đoạt mất sự chống đỡ của mũi chân, không thể không một lần nữa “múa ba lê”.

“Hắc Tử, mẹ mày!” Tiểu Thuận không dám chửi anh Bình, chỉ có thể

phát tiết tất cả những nỗi oán hận vào Hắc Tử, cậu ta vừa quay vòng vừa chất vấn đối phương: “Mày nói tao lấy bút của mày, mày có chứng cứ gì chứ?”

Tiểu Thuận còn chưa nói gì, anh Bình đã chửi luôn: “Con mẹ mày cần chứng cứ gì chứ? Không có chứng cứ ông mày không trị được mày à?!”

Tiểu Thuận nghe thấy những câu nói này trong lòng bỗng chốc chợt lạnh tê tái, biết rằng sự việc hôm nay anh Bình hoàn toàn không có ý bao che cho mình. Trong lúc tuyệt vọng, cậu ta chợt nhìn thấy hai người ngồi ở

trên giường phía đối diện nhà vệ sinh, bỗng chốc lại giống như phát hiện ra cọng cỏ cứu mạng.

“Anh Trị…” Tiểu Thuận thoát ra tên của Hàng Văn Trị, “Anh nói đỡ

giúp em vài câu đi, em bị oan mà!” Hàng Văn Trị đã thương lượng với Đỗ Minh Cường từ trước, không tham gia cuộc nổi loạn của nhóm người này. Nhưng thật không ngờ Tiểu Thuận lại chủ động đá quả bóng da về

phía anh ta. Hàng Văn Trị không nhúc nhích mà chỉ nói tỉnh bơ: “Cậu bị

oan hay không, tôi sao biết được chứ? Hơn nữa, chuyện giữa cậu và Hắc Tử có liên quan gì tới tôi chứ?”

“Anh Trị, em dạo này đối xử với anh rất chu đáo.” Tiểu Thuận mặt rầu rĩ

nắm chặt lấy cọng cỏ cuối cùng không chịu buông tay, “Anh ít nhiều cũng nói đỡ cho em mấy câu, anh Bình có thể nể mặt anh…”

“Con mẹ mày!” Anh Bình không nghe tiếp được nữa, giơ tay ra tát cho Tiểu Thuận một cái, “Mày bị nhốt lâu quá thành ra ngớ ngẩn rồi à? Anh Bình tao đây còn phải nể mặt nó?!”

Đỗ Minh Cường cũng chau mày. Tiểu Thuận ăn nói hàm hồ, đừng có để

cơn giận dữ của anh Bình lại bén sang hai người bọn họ. Đang nghĩ như

vậy, thì lại nhìn thấy Hàng Văn Trị đứng dậy. Đỗ Minh Cường kinh ngạc: Sao lại vẫn không nhịn được chứ? Đây chính là kết quả mà mình lo lắng. Hắn vội vàng kéo Hàng Văn Trị lại, nhân lúc đối phương hơi ngưng lại, lắc đầu ra hiệu bằng mắt. Nhưng Hàng Văn Trị lại khẽ gỡ tay hắn ra, sau đó tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Điều này không chỉ mình Đỗ Minh Cường không ngờ được, mà cũng vượt xa ngoài dự liệu của anh Bình. Lẽ nào cái tên thư sinh nho nhã yếu đuối này thực sự muốn đứng ra giúp cho Tiểu Thuận? Anh Bình quay người nhìn chằm chằm vào Hàng Văn Trị, sắc mặt dần sa sầm. Y đương nhiên không coi đối phương ra gì, nhưng phía sau Hàng Văn Trị còn có một tên Đỗ Minh Cường, nếu như hai người này liên kết hành động với nhau, thì hơi gay đấy.

Thấy Hàng Văn Trị đứng dậy, người kích động nhất lúc này chính là Tiểu Thuận. Cậu ta vặn vẹo người, hét nói: “Anh Trị, anh phải giúp đỡ

em. Lần trước em còn cứu anh một mạng đấy!”

Điều Tiểu Thuận nhắc đến chính là cơn sóng gió xảy ra vào ngày đầu tiên Hàng Văn Trị vào tù. Lúc đó Hàng Văn Trị không chịu đựng được sự sỉ nhục của bọn anh Bình, đã dùng mảnh mắt kính để cắt cổ tay tự sát trong nhà vệ sinh. Vừa vặn Tiểu Thuận nửa đêm dậy đi vệ sinh, phát hiện kịp thời, vì vậy mới giúp Hàng Văn Trị giữ lại được tính mạng. Sau đó địa vị của các phạm nhân ở trong trại giam đã xảy ra sự thay đổi lớn, Tiểu Thuận bèn thường xuyên nhắc đến sự việc này, để khoe khoang việc tốt của mình đối với Hàng Văn Trị. Bây giờ cậu ta dồn tất cả hy vọng được cứu thoát ký thác vào Hàng Văn Trị, trong lúc cuống thì lại lôi chuyện này ra.

Lúc này Hàng Văn Trị đã bước qua bậc thềm nhà vệ sinh. Hắc Tử hơi nổi giận, đi lên chặn, chỉ vào mũi anh ta nói vẻ uy hiếp: “Mắt Kiếng,

mày đừng có rỗi hơi rảnh chuyện!”

Hàng Văn Trị lắc đầu với Hắc Tử, có vẻ như đang nói: Anh hiểu nhầm tôi rồi. Hắc Tử ngẩn người, nhất thời không đoán được, bèn quay sang nhìn thái độ của anh Bình. Anh Bình thì lại điềm đạm hơn nhiều, y chỉ sa sầm mặt, nhưng vẫn đang chờ xem tiếp theo Hàng Văn Trị định làm gì.

Hàng Văn Trị đi thêm mấy bước, bước đến trước mặt Tiểu Thuận. Tiểu Thuận vội tươi cười gọi: “Anh Trị!”

“Mày còn nhớ mày đã cứu tao một mạng à?” Hàng Văn Trị nhìn đối phương, nói giọng lạnh lùng: “Sao mày không nhớ cái ngày đó ai đã lột quần của tao, sau đó dùng bàn chải đánh răng và bột xà phòng để giày vò tao?”

Tiểu Thuận chợt ngẩn người. Hôm đó khi giày vò Hàng Văn Trị, chính là cậu ta đã thể hiện hào hứng tích cực nhất. Nhưng sau khi việc đã xong thì chẳng ai nhắc đến nữa, cậu ta cứ tưởng Hàng Văn Trị không ghi thù kia đấy. Thật không ngờ, lúc này đây đối phương lại lôi việc này ra, đúng là khiến cho cậu ta có cảm giác càng tuyệt vọng hơn.

Hồi lâu sau, Tiểu Thuận miễn cưỡng ép ra nụ cười khổ não: “Anh Trị, đó đều là hiểu nhầm, anh đừng so đo với em…”

Hàng Văn Trị “ồ” vẻ tỉnh bơ, nói: “Tao đương nhiên không so đo với mày. Chỉ là mày cứ hét tới hét lui như vậy, mọi người không được nghỉ

ngơi đã đành, nhưng đừng có gọi quản giáo đến – Tao phải giữ mồm giữ

miệng mày lại.” Nói rồi anh ta lấy miếng giẻ hôi hám ở bên bể nước, vo tròn rồi nhét vào miệng Tiểu Thuận. Cậu ta bị treo hai tay nên không thể

né tránh được, sau khi bất lực kêu lên mấy tiếng “u u” thì liền bị giẻ lau nhét đầy miệng, không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

“Được đấy Mắt Kiếng, coi như mày biết điều.” Hắc Tử thấy cảnh tượng đó, tâm trạng thù địch ban đầu lập tức biến mất, gã vỗ vai Hàng Văn Trị,

rồi lại bồi thêm: “Cái loại ngu ngốc hai mặt này, nhất định không được dễ dãi với nó. Hôm nay anh nể mặt nó, ngày mai nó sẽ cưỡi ngay lên đầu anh mà ị.”

Sắc mặt căng thẳng của anh Bình cũng nới lỏng, nhưng y lập tức quay sang gật đầu với Đỗ Minh Cường. Theo sự suy đoán của y, biểu hiện này của Hàng Văn Trị chính là do Đỗ Minh Cường bố trí từ trước, có thể coi đây là thái độ tốt của hai người này đối với mình, cho nên y phải có chút hồi đáp.

Hàng Văn Trị sau khi bịt miệng Tiểu Thuận xong cũng không ở lại thêm, lập tức rời khỏi nhà vệ sinh và đi về giường mình. Đỗ Minh Cường đứng dậy bước theo, hạ giọng cười nói: “Người anh em, anh coi như cũng học được cách thích ứng với cuộc sống ở đây rồi.”

Hàng Văn Trị cũng không nói gì, thả mình xuống giường, sau đó bèn ngửa mặt lên không hề nhúc nhích. Việc nhét miếng vải vào miệng Tiểu Thuận hai tay đã bị trói chặt vốn là hành động vô cùng dễ dàng, nhưng Hàng Văn Trị lại có vẻ như vô cùng mệt mỏi. Đỗ Minh Cường thầm lắc đầu, đoán rằng đối phương mặc dù có thể ô hợp cùng với bọn anh Bình, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi sự mâu thuẫn. Sự việc này chỉ có thể để cho anh ta tự mình dần dần điều chỉnh mà thôi.

Bọn anh Bình đã khống chế được Tiểu Thuận, sự việc tối nay coi như là đã giải quyết xong. Hắc Tử lại bắt đầu ân cần lấy nước đánh răng rửa mặt cho anh Bình. Tiểu Thuận mặc dù đã mất đi sự tự do, miệng cũng bị

bịt chặt, nhưng mắt cậu ta lại không buông tha, vẫn luôn hằn học chằm chằm nhìn vào Hắc Tử, hận một nỗi không thể róc được thịt đối phương ra.

Hắc Tử ban đầu cũng coi như là không nhìn thấy, đợi sau khi phục vụ

anh Bình xong xuôi, hắn lại quay trở vào nhà vệ sinh cầm bàn chải đánh răng gí vào gần mắt Tiểu Thuận uy hiếp: “Con mẹ mày nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ông mày xử lý luôn hai con mắt chó của mày đấy.”

Để đề phòng việc gây thương tích giữa các phạm nhân, cán bàn chải dùng ở trong nhà tù rất ngắn, phần đầu cũng tròn tù. Nhưng Tiểu Thuận lúc này đây đã không thể nào nhúc nhích được, Hắc Tử nếu quả thực muốn dùng bàn chải đánh răng để chọc vào mắt cậu ta thì cũng chả tốn công tốn sức. Cho dù là như vậy, Tiểu Thuận cũng chẳng sợ hãi trước lời đe dọa của đối phương, mắt cậu ta còn trợn trừng to hơn, trong lòng thì lại dùng những lời thâm độc nhất để hỏi thăm khắp một lượt tất cả tám đời tổ tông nữ giới của nhà Hắc Tử.

“Con mẹ mày chui vào đấy làm gì chứ? Cũng muốn được ngủ treo có phải không?” Anh Bình thấy Hắc Tử mãi không ra, bèn chửi một câu.

Tối hôm nay, y xử lý Tiểu Thuận là để lập quy tắc trong phòng giam, chứ

không phải là giúp cá nhân Hắc Tử được hả dạ. Y cảm thấy Hắc Tử có phần đắc ý quá đà xem ra phải tìm cơ hội để răn đe thằng này.

Cảm nhận được anh Bình có phần bực bội, Hắc Tử cũng không dám ở lại thêm trong nhà vệ sinh nữa. Nhưng ánh mắt ngông cuồng đó của Tiểu Thuận thực sự khiến cho Hắc Tử nổi giận, trước khi rời đi, hắn vẫn cần ném lại câu nói đầy khí thế. “Thằng ôn, mày cứ đợi đấy, lần này tao nhất định phải để cho mày triệt để phục tao!”

Hắc Tử cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh, phòng giam 424 cũng khôi phục lại được sự tĩnh mịch của đêm khuya. Ngoài Tiểu Thuận, tất cả mọi người ai nấy đều trở về giường ngủ.

Trong phòng giam này có tất cả ba chiếc giường tầng, vừa tiến vào phòng thì có một chiếc giường đối diện với nhà vệ sinh, là có điều kiện kém nhất. Chiếc giường này Tiểu Thuận nằm ở giường trên, Hắc Tử nằm ở giường dưới; Chiếc giường lùi vào phía trong được phân cho Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị, Đỗ Minh Cường nằm ở giường trên còn Hàng Văn Trị nằm ở giường dưới; Còn chiếc giường còn lại nằm ở vị trí tốt nhất trong cả phòng giam, chiếc giường dưới đương nhiên thuộc về anh Bình, giường trên thì là A Sơn – kẻ tâm phúc nhất của y hiện thời.

Anh Bình nhắm mắt nằm được một lúc, vừa mới chuẩn bị ngủ, đột nhiên cảm thấy có tiếng động, mở mắt ra nhìn thì nhìn thấy Hắc Tử lại nhảy bật dậy, lao nhanh vào trong nhà vệ sinh, sau đó “bịch bịch” hai tiếng trầm đục, chắc là đạp cho Tiểu Thuận mấy đạp.

“Con mẹ mày đã xong chưa đấy?” Anh Bình đập giường ngồi dậy, bực bội chửi mắng.

Hắc Tử liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống giường của mình, vội vàng giải thích: “Không phải đâu, anh Bình… Tiểu Thuận ở nhà vệ sinh cứ trừng mắt nhìn em, làm cho em không ngủ được.”

Hắn không nói bừa, vị trí chiếc giường của gã đúng là đối diện với cửa nhà vệ sinh, Tiểu Thuận bị treo ở đó, tầm nhìn về phía Hắc Tử không hề

bị cản trở.

“Mày là bọn đàn bà à? Có người nhìn mày thì không ngủ được à?”

“Được rồi, anh Bình, em sai rồi.” Hắc Tử vội vàng nhận lỗi.

Anh Bình đang lúc buồn ngủ, chỉ chửi mấy câu rồi cũng chẳng buồn nói thêm, ngả lưng xuống ngủ tiếp. Hắc Tử cũng lặng lẽ nằm xuống, không dám phát ra bất cứ thanh âm nào nữa. Chỉ là Tiểu Thuận ở trong nhà vệ

sinh vẫn trừng mắt nhìn hắn, khiến trong lòng hắn lợn cợn cảm thấy rất không thoải mái. Cuối cùng hắn bị nhìn kinh quá, đành phải trở người, hướng mông ra ngoài về phía đối phương. Nhưng như vậy thì lại tỏ ra là mình có vẻ sợ hãi, vẫn cứ cảm thấy rất không thoải mái.

Trời dần vào khuya, mọi người lần lượt ngủ say. Trong đêm tối tĩnh mịch, đôi khi có người vào nhà vệ sinh lúc đêm cũng phải nhón tay nhón chân thật khẽ, sợ rằng lại đánh thức anh Bình dậy thì đúng là gặp vận xui.

Đối với những người ngủ say thì ban đêm luôn vô cùng ngắn ngủi. Thời gian cứ thế dần trôi, bên ngoài cửa sổ thoát khí của phòng giam đã ánh lên luồng sáng trắng. Anh Bình ngủ rất say giấc, cứ đến thời gian này thì tỉnh giấc, cơ thể cảm thấy rất thoải mái, nhưng chợt cảm thấy bàng quang hơi cứng, nên y bèn xuống giường và đi dép, uể oải bước vào nhà vệ sinh.

Khi bước vào nhà vệ sinh, chỉ nhìn thấy Tiểu Thuận vẫn ở trong tư thế bị

treo, chỉ là đầu gục xuống, phía dưới chân thì không có chút sức lực nào, như thể cũng đang ngủ say. Anh Bình bèn đá cho cậu ta một cái, chửi bới: “Thằng ôn này, mày ngủ ngon đấy.” Sau đó bèn đi vòng đến bên bệ

xí, sảng khoái xả ra.

Sau khi đi tiểu xong, lúc quay người định rời khỏi đó, thì nhìn thấy Tiểu Thuận vẫn mềm oặt cúi đầu, cả cơ thể khẽ lay động, rõ ràng là lực của cú đá vừa rồi vẫn chưa tan hết. Anh Bình hơi bực, túm lấy tóc Tiểu Thuận dựng lên, đồng thời lại chửi: “Ngủ say như chết, con mẹ mày tuổi lợn…”

Câu chửi này mới chỉ chửi được một nửa đã chợt im bặt. Không chỉ như

vậy, cả cơ thể anh Bình cũng đờ đẫn ngẩn người, như thể nhìn thấy một sự việc kỳ quái nào khó có thể tưởng tượng nổi. Giây lát sau, y dần hồi phục lại thần trí, vội vàng giơ một bàn tay khác lên, giơ ngón tay trỏ để

xuống dưới mũi Tiểu Thuận.

Vừa làm xong động tác này, trái tim anh Bình liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. Y thả tay ra và lùi lại một bước, thở dốc, trên trán cũng rịn ra từng giọt mồ hôi lớn. Đồng thời có một thứ tâm trạng nào đấy cũng trào dâng trong lồng ngực anh Bình và dâng cao đến đỉnh điểm, y vô cùng tức giận chửi bới: “Đ. mẹ!”

“Anh Bình, có chuyện gì à?” Ở bên ngoài A Sơn cũng tỉnh giấc, nghe giọng nói thấy có gì đó khác thường, bèn lên tiếng hỏi một câu.

Anh Bình không trả lời anh ta, lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, túm chặt lấy Hắc Tử đang nằm trên giường ở đối diện cửa nhà vệ sinh. Hắn chợt

bừng tỉnh giấc, hoảng hốt hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Anh Bình tay trái túm chặt lấy áo trước ngực Hắc Tử, tay phải đấm thẳng vào mặt hắn, cú đấm này quá mạnh giập sống mũi của Hắc Tử, đánh hắn ngã lộn nhào từ trên giường lăn xuống dưới đất.

Hắc Tử kêu rên “ối ối” thảm thiết, ôm lấy mũi mình đau đớn cùng cực.

Anh Bình vẫn không tha cho hắn, lại giơ chân lên đạp mạnh vào người hắn, dồn hết sức vào từng cú đạp, hận một nỗi không thể lấy ngay được tính mạng của đối phương. Hắc Tử lăn lộn né tránh, chỉ dám kêu la thảm thiết, không có cơ hội để lên tiếng.

A Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, cũng kinh ngạc không biết cần phải xử

trí ra sao. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị cũng bị tỉnh giấc, bởi vì không nhìn thấy sự việc diễn ra ban đầu, hai người này cũng hoàn toàn không hiểu gì cả.

Giây lát sau, Đỗ Minh Cường lên tiếng: “Anh Bình, anh cứ đánh như

vậy, thì sẽ làm kinh động đến quản giáo đấy.”

“Còn lo quản giáo gì chứ?” Anh Bình chỉ tay vào nhà vệ sinh, “Chúng mày xem xem việc hay ho mà nó gây ra kìa, nó sẽ làm liên lụy tất cả

chúng ta đến chết mất!” Khi nói câu này, chân y vẫn không ngừng lại, vẫn cứ đá mạnh khiến cho Hắc Tử khóc lóc kêu gào.

Đỗ Minh Cường giật mình, biết rằng đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng nhảy từ giường trên xuống đất. A Sơn và Hàng Văn Trị cũng lần lượt xuống giường, ba người chen vào trong nhà vệ sinh, vây quanh Tiểu Thuận đang đứng im bất động.

Đỗ Minh Cường giơ tay ra đỡ lấy má Tiểu Thuận, nâng đầu của cậu ta lên. Nhờ vào ánh sáng ban mai, ba người nhìn thấy con mắt của Tiểu Thuận giống như mắt con cá đã chết, đôi mắt đó trợn trừng. Và ở giữa

con ngươi mắt bên trái của cậu ta bị cắm một chiếc bút chì, cắm vào rất sâu, chỉ để lại một đoạn đuôi ngăn ngắn.

Ba người trợn trừng mắt hình như không ai có thể ngờ được đến tình hình này. Đồng thời bọn họ cũng hiểu vì sao anh Bình lại đánh đập Hắc Tử dã man như vậy: Tối qua trước khi ngủ, Hắc Tử đã cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị Tiểu Thuận trừng mắt nhìn hắn, hơn nữa còn buông lời phải xử lý đôi mắt của đối phương. Bây giờ trong mắt Tiểu Thuận bị cắm một chiếc bút chì, bất cứ ai cũng đều liệt Hắc Tử vào đối tượng tình nghi lớn nhất, và chiếc bút chì này rốt cuộc là từ đâu mà xuất hiện thì cũng chẳng kịp nghĩ nữa.

Lúc này những động thái ở trong phòng giam cuối cùng cũng đã gây ra sự chú ý của quản giáo trực ban, trong chiếc loa ở phía trên máy quay camera truyền ra giọng quát mắng nghiêm khắc: “Phòng giam 424, đang làm gì thế?!” Đồng thời kèm theo tiếng thúc giục: “Mau đến đó xem xem!”

Mọi người đều lạnh sống lưng, biết rằng quản giáo chỉ lát nữa sẽ đến ngay, và cảnh tượng này thì cần phải xử lý thế nào đây? Trong lúc đang bàng hoàng, anh Bình vốn đang là người điên cuồng nhất thì lại khôi phục được sự bình tĩnh, y thả Hắc Tử ra và lao trở lại nhà vệ sinh, nhảy lên thành bể nước và bắt đầu cởi dây trói tay Tiểu Thuận ra, vừa cởi vừa gọi: “Mau, mau thả nó xuống!” Ba người ở cạnh đó hiểu rất rõ: Anh Bình muốn tiêu hủy chứng cứ mà tối qua mọi người đã ngược đãi Tiểu Thuận, để tiện cho việc dồn toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Tiểu Thuận lên đầu kẻ hành hung cuối cùng, như vậy thì những người khác có cơ may thoát khỏi kiếp nạn này.

A Sơn cũng chẳng nghĩ được gì, lập tức đi đến giúp anh Bình. Hàng Văn Trị do dự một lát, đi đến lôi khăn bịt miệng Tiểu Thuận ra, còn muốn làm thêm việc gì đó, Đỗ Minh Cường liền kéo anh ta ra ngoài, nói: “Cứ

mặc kệ đi, ở đây không có việc của chúng ta!” Câu nói này đã quá rõ ràng: Việc giày vò Tiểu Thuận tối qua là do anh Bình cầm đầu huy động

A Sơn và Hắc Tử làm, bây giờ Tiểu Thuận chết một cách vô cớ, mặc dù vẫn chưa chắc chắn được hung thủ là ai, nhưng không liên quan gì đến hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị. Cho nên bọn họ không có lý do phải giúp đỡ bọn anh Bình – Việc này không khéo lại khiến cho mình bị vận xui dính vào!

Hàng Văn Trị quay đầu lại nhìn, bộ dạng có vẻ như đang lưỡng lự: Dù sao tối qua anh ta cũng đã nhét giẻ vào miệng Tiểu Thuận, sau này phía trại giam có điều tra thì cũng không thể hoàn toàn vô can giống như Đỗ

Minh Cường. Nhưng thấy Đỗ Minh Cường khuyên nhủ kiên quyết như

vậy, anh ta cuối cùng vẫn đi theo đối phương bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi ra ngoài nhìn thấy Hắc Tử đang gắng gượng đứng dậy, gã bị anh Bình đánh một trận no đòn, bây giờ mới hơi định thần lại. Đỗ Minh Cường cũng mặc kệ hắn, cứ thế kéo Hàng Văn Trị tránh xa.

Hắc Tử loạng quạng bước vào nhà vệ sinh, vừa vặn nhìn thấy anh Bình và A Sơn đang chung tay đặt Tiểu Thuận xuống dưới đất, cậu ta không hề nhúc nhích, cả người mềm nhũn giống như sợi bún. Nhưng đôi mắt đó vẫn trợn tròn giống như đêm qua, khiến cho gã cảm thấy bực bội.

Hắc Tử định thần lại, bước lên thêm mấy bước, run rẩy lên tiếng: “Việc này… việc này là thế nào vậy?”

Anh Bình cởi sợi dây trói ở cổ tay Tiểu Thuận ra và ném vào bệ xí, xả

nước, đồng thời hằn học chỉ vào Hắc Tử nói: “Mày giả vờ gì chứ? Tao nói cho mày biết, một thằng làm thì một thằng chịu, những việc gì không nên nói, con mẹ mày phải ngậm chặt miệng lại cho tao!”

Hắc Tử chớp mắt nhìn kỹ lại, hình như bây giờ mới phát hiện ra ở trên con ngươi mắt trái của Tiểu Thuận cắm chiếc bút chì đó. Gã kêu lên: “Ôi mẹ ơi!”

“Hừ!” Anh Bình nhổ bãi nước bọt về phía Hắc Tử tỏ ra khinh ghét.

Đúng lúc này nghe thấy tiếng leng keng ở cánh cửa sắt. Sau khi cửa được mở ra, một người quản giáo cầm dùi cui bước vào trong phòng giam, còn một người vẫn đứng ở cửa ra vào để làm công tác cảnh giới.

“Làm gì thế? Muốn tạo phản à?” Người quản giáo ở trong phòng vung vẩy chiếc dùi cui, quát hỏi, ánh mắt anh ta quan sát khắp một lượt, lúc này mới chú ý thấy phần lớn các phạm nhân đều chen chúc tập trung ở

trong nhà vệ sinh.

“Báo cáo quản giáo!” Anh Bình ở giữa đám người lên tiếng trả lời: “Hắc Tử đâm vào mắt Tiểu Thuận, chúng tôi đang cấp cứu!” Giọng của y rất vang, rất khí thế, tràn ngập sự phẫn nộ của chính nghĩa.

“Không phải…” Hắc Tử nhìn anh Bình, hoảng loạn giải thích, “Việc này… việc này không phải do tôi làm đâu.”

Quản giáo chợt kinh hãi, vội vàng đi đến dạt nhóm người sang bên. Quả

nhiên nhìn thấy Tiểu Thuận đang nằm mềm oặt dưới đất, mắt trái bị một chiếc bút chì đâm thẳng vào. Đến tận nơi để bắt mạch, chỉ cảm thấy làn da lạnh giá, rõ ràng đã chết được khá lâu rồi.

“Giờ còn cấp cứu gì nữa?!” Quản giáo vừa cuống vừa nổi giận, mở dùi cui điện và thọc bừa vào người bọn họ, “Ra ngoài quỳ xuống cho tôi!”

Anh Bình và A Sơn vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ngoan ngoãn tìm một góc ôm đầu quỳ xuống. Hắc Tử vừa bị đánh một trận tơi bời, động tác không được nhanh nhẹn lắm, chiếc dùi cui điện đó phần lớn đều chọc vào người gã. Luồng điện mạnh khiến cho gã kêu khóc thảm thiết.

Người quản giáo ở bên ngoài phòng nghe thấy động tĩnh khác thường ở

trong phòng giam, lên tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi, mau gọi điện thoại cho anh Trương đến đây!”

Đồng nghiệp của anh ta ở trong nhà vệ sinh hét vọng ra, hận một nỗi không thể dồn toàn bộ sức lực.

Bây giờ mới sáng sớm, khi gọi điện thoại đến, Trương Hải Phong cũng vừa mới tỉnh giấc. Quản giáo trực ban hội báo sơ qua tình hình với anh ta, Trương Hải Phong không kịp rửa mặt ăn sáng, trực tiếp lái xe, lao nhanh như bay đến trại giam số 1.

Mải miết lao nhanh suốt cả chặng đường đến được cửa phòng giam 424, nhìn thấy hai người quản giáo trẻ tên Khương Bình và Lý Minh thần sắc hoảng loạn đang đứng đó – đêm qua chính là hai người này trực ban.

Trương Hải Phong sa sầm mặt không nói, bước vào phòng giam và nhìn vào nhà vệ sinh, đồng thời hỏi: “Những phạm nhân khác đâu?”

“Đều đã nhốt vào phòng kín rồi – nhốt tách từng người.” Khương Bình vội bước theo Trương Hải Phong trả lời. Trong số những người quản giáo trẻ của khu trại giam số 4, anh ta được coi là một người khá nhanh nhẹn linh hoạt. Sau khi phát hiện ra Tiểu Thuận đã chết, anh ta lập tức đưa anh Bình và mọi người rời khỏi phòng giam và nhốt riêng từng người lại, như vậy thì vừa có thể bảo vệ được hiện trường, lại vừa có thể

tránh được việc các phạm nhân cùng hợp mưu để khai gian.

Trương Hải Phong “ừm” một tiếng, hình như cũng khá hài lòng đối với cách xử lý này của Khương Bình. Sau đó anh ta lại hỏi: “Cụ thể là chuyện gì? Cậu hãy nói tỉ mỉ cho tôi nghe xem nào?”

“Khoảng lúc gần 5 giờ sáng, qua máy quay camera giám sát, chúng tôi nhìn thấy Thẩm Kiến Bình đánh đập Hắc Tử, chúng tôi vội đến để xét hỏi, kết quả là phát hiện ra Tiểu Thuận đã chết trong nhà vệ sinh. Theo như lời Thẩm Kiến Bình nói, là Hắc Tử ra tay.” Câu trả lời của Khương Bình rõ ràng không thể nào xứng đáng với hai chữ “tỉ mỉ”, nhưng anh ta

cũng chẳng có cách nào khác, bởi vì chính anh ta cũng chỉ biết có ngần ấy thôi.

Lúc này Trương Hải Phong đã đến được trung tâm hiện trường xảy ra vụ

án trong nhà vệ sinh. Anh ta quỳ xổm xuống, thoáng kiểm tra thi thể của Tiểu Thuận, lập tức nảy sinh ra câu hỏi: “Người này chết ít nhất cũng đã hai giờ đồng hồ, sao 5 giờ các cậu mới phát hiện ra điều bất ổn?”

“Lúc trước thực sự không phát hiện ra gì cả.” Khương Bình thấp thỏm và nói vẻ bất lực, “Đêm tối trong phòng giam tối đen thui, máy quay camera giám sát không có tác dụng, chúng tôi ở trong phòng ở dưới lầu không nghe thấy tiếng động gì bất thường.”

“Người đã bị giết chết rồi, còn không thấy gì bất thường?!” Trương Hải Phong quay sang trừng mắt nhìn Khương Bình một cái. Khương Bình sợ

sệt cúi đầu, chính anh ta cũng cảm thấy nói thế không hợp lý. Một người đang sống sờ sờ trong nhà vệ sinh, dù thế nào cũng phải giãy giụa cầu cứu chứ. Nhưng hai người bọn họ trực ban, thật không ngờ lại không phát giác ra được.

Nhưng khi Trương Hải Phong tiếp tục kiểm tra thi thể, anh ta lại phát hiện ra rất có khả năng mình đã trách nhầm cấp dưới rồi, bởi vì ở hai cổ

tay của Tiểu Thuận đều xuất hiện vết thâm tím. Dựa vào kinh nghiệm để

phán đoán, đây chắc là vết tích để lại do bị dây buộc chặt. Lẽ nào nạn nhân sau khi bị trói mới bị giết hại? Nếu như vậy thì sẽ không gây ra được tiếng động gì lớn. Do có sự suy đoán như vậy, ánh mắt của Trương Hải Phong bèn tìm kiếm khắp trong phòng vệ sinh, giây lát sau, anh ta chú ý thấy ở trong bệ xí đọng một ít nước, hình như thoát nước hơi bị

tắc.

Trương Hải Phong thò tay vào trong lỗ thoát nước của bệ xí dò dẫm. Anh ta cảm thấy chỗ uốn cong bị mắc thứ gì đó mềm mềm, lôi ra nhìn, đúng là một nhúm dây được kết thành bởi mấy đoạn dây xé nhỏ từ chiếc khăn mặt cũ. Khương Bình đứng ở đằng sau nhìn thấy cảnh tượng này, không

kìm được, bất giác khẽ “ồ” lên một tiếng, vừa khâm phục vừa như bừng hiểu ra.

“Bọn khốn này!” Trương Hải Phong phẫn nộ chửi một câu, sau đó bèn ném nhúm dây dính đầy mùi hôi thối vào trong bể nước. Khương Bình hít thở sâu: “Xem ra không chỉ đơn giản là trận ẩu đả, là mưu sát được tính toán từ trước!”

“Cậu đã thẩm tra bọn họ chưa? Thẩm Kiến Bình nói thế nào?” Trương Hải Phong nhắc đến anh Bình đầu tiên, anh ta biết rằng, trong phòng giam xảy ra chuyện lớn như vậy, tên đầu sỏ đương nhiên cần phải gánh chịu trách nhiệm trước tiên.

Khương Bình nói: “Còn chưa kịp thẩm tra ạ.”

“Chưa thẩm tra cũng tốt.” Trương Hải Phong xua tay, “Tránh để cho bị

các cậu thẩm tra làm hỏng việc mất!” Anh Bình là nhân vật vô cùng gian xảo, trước khi giao đấu với y, bắt buộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu mà bị đối phương nhìn ra sơ hở thì thật không hay chút nào.

Trương Hải Phong lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào nạn nhân, lần này ánh mắt của anh ta nhìn chăm chăm vào chiếc bút chì cắm vào mắt trái của nạn nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đòn chí mạng gây nên cái chết của nạn nhân. Mặc dù ở bên ngoài không thể nhìn thấy hết độ dài của chiếc bút chì này, nhưng phán đoán theo lẽ thường đã có thể gây nên tử vong, chắc là đã cắm vào khu vực não bộ của Tiểu Thuận rồi. Lẽ nào đây chính là chiếc bút chì đã bị mất từ mười ngày trước? Trương Hải Phong đương nhiên đưa ra sự suy đoán này. Nhưng lúc đó bọn họ đã lục tìm vô cùng kỹ lưỡng khắp trong ngoài nhà xưởng của khu trại giam, chiếc bút chì dài như vậy, sao có thể tránh được sự lục soát toàn diện kỹ càng như vậy chứ?

Trương Hải Phong chau mày suy nghĩ hồi lâu, khó có thể hiểu nổi. Cuối cùng anh ta cảm thấy bắt buộc phải tiến hành điều tra tỉ mỉ hơn nữa, bèn

vẫy tay về phía Khương Bình: “Trước tiên hãy khiêng nạn nhân đến nhà xác của bệnh viện trại giam, tìm bác sĩ Lưu khoa Ngoại, lấy chiếc bút chì ra đưa đến phòng làm việc cho tôi.” Khương Bình gật đầu, gọi Lý Minh cùng đi đến bệnh viện để lấy túi bảo quản thi thể và cáng. Khi chuẩn bị

bước ra khỏi cửa phòng giam, anh ta lại hỏi thêm một câu: “Anh Trương, có cần thông báo cho người nhà nạn nhân không?”

“Bây giờ thông báo cho người nhà nạn nhân?” Trương Hải Phong cười khẩy một tiếng, “Vậy thì bộ cảnh phục của ba người chúng ta đừng có mơ mà mong mặc được thêm nữa.”

Khương Bình chặc lưỡi, biết đối phương không hề nói đùa, trong phòng giam xảy ra vụ án phạm nhân giết phạm nhân, nếu người nhà mà làm to chuyện, những người có trách nhiệm từ trên xuống dưới đều bị lột da! Bị

mất việc chỉ là chuyện nhỏ, nếu như truy cứu theo tội danh lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, e rằng còn phải bị ngồi tù!

Nhóm Khương Bình từ lâu đã biết được những điều thị phi trong chốn tù ngục, cứ nghĩ đến bản thân mình đang từ thân phận người quản giáo chuyển thành tù nhân trong trại giam, điều này khiến cho người ta không lạnh mà run. Anh ta quay sang nhìn Lý Minh, thấy cậu ta mặt xám ngoét, tuyệt vọng như thể chực khóc đến nơi rồi. Khương Bình lớn hơn Lý Minh vài tuổi, thấy tình cảnh này liền định thần lại, vỗ vai đối phương mấy cái, nói: “Không sao đâu, còn có anh Trương chống đỡ mà!” Lý Minh thoáng yên tâm, nhưng ngay lập tức bèn rầu rĩ nét mặt: “Đã như

thế này rồi, anh Trương liệu có thể chống đỡ được không?”

“Anh Trương chẳng phải là không cho chúng ta thông báo cho người nhà nạn nhân sao? Như vậy chứng tỏ là anh ấy vẫn còn có cách.” Khương Bình nói vẻ rất chắc chắn, vừa là an ủi đối phương, vừa chính là an ủi bản thân mình.

Lý Minh nghe thấy những lời này, thần sắc trên mặt cuối cùng cũng thả

lỏng ra. Trương Hải Phong – người đội trưởng lão luyện đã làm việc ở

khu trại giam số 4 này hơn mười năm rồi, bây giờ đương nhiên trở thành tia hy vọng cuối cùng giúp hai người quản giáo trẻ qua được cửa ải khó khăn này.

Còn Trương Hải Phong lúc này vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh ngẩn người nhìn thi thể Tiểu Thuận. Mặc dù vừa rồi anh ta khi ở trước mặt cấp dưới của mình đã thể hiện ra sự bình tĩnh cứng rắn kiên cường của mình, nhưng trong nơi sâu kín trái tim anh ta thì lại đang phải chịu đựng áp lực nặng nề vô cùng to lớn.

Đúng như lúc trước Trương Hải Phong nói với Hàng Văn Trị, chỉ cần nửa năm nữa là anh ta có thể được điều đến ngồi ở văn phòng Cục Quản lý trại giam, từ đó có thể xa rời tuyến đầu tiên của trại giam khiến người ta vô cùng áp lực đè nén này. Cho nên, nửa năm này vô cùng quan trọng đối với anh ta, khu trại giam số 4 mà anh ta quản hạt quyết không thể

xảy ra sự vụ gì, nếu không, cuộc sống yên ổn mà anh ta ngưỡng vọng từ

lâu sẽ bị tuột khỏi kẽ ngón tay.

Lần trước khi bị mất chiếc bút chì ở trong nhà xưởng, Trương Hải Phong đã huy động cả đội ngũ hùng hậu, hận một nỗi không thể lục tung cả khu trại giam lên, chính là lo sợ chiếc bút chì đó sẽ trở thành công cụ gây thương tích. Nhưng sau khi nói chuyện với Hàng Văn Trị, anh ta cảm thấy yên tâm hơn, anh ta tin rằng chiếc bút chì đó đã bị Tiểu Thuận lấy đi, hơn nữa đã bị nhét cùng xe hàng đưa ra ngoài trại giam rồi. Cho nên nguy cơ tiềm ẩn sẽ không còn tồn tại nữa. Anh ta nhốt Hắc Tử và Tiểu Thuận lại, mục đích chính là cảnh báo bọn họ không được gây ra chuyện gì nữa. Thật không thể nào ngờ được, sự việc đã xảy ra ngay ngày hôm sau khi hai người đó được thả ra, hơn nữa lại nghiêm trọng nhường này!

Từ khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiểu Thuận, Trương Hải Phong đã xót xa nhận ra: Mong ước được điều vào Cục Quản lý đã vụt tan biến mất rồi. Bất luận thế nào, trong khu trại giam xuất hiện cái chết khác thường của phạm nhân, anh ta với vai trò là trung đội trưởng thì không thể nào thoái thác trách nhiệm được. Bây giờ, điều anh ta lo lắng

nhất chính là, liệu mình có thể rút lui an toàn khỏi trận phong ba này không. Những ngày tháng hơn mười năm đều đã trải qua được rồi, lẽ nào đến cuối cùng lại bị gục ngã sao?

Đoán là Khương Bình và Lý Minh đã đi xa, Trương Hải Phong đứng dậy, đi đến bên bể nước. Sau khi đứng thẳng giây lát, anh ta mở vòi nước ra và ghé đầu mình lại. Nước lạnh chảy qua tóc của anh ta, thấm ướt da đầu đồng thời mang tới thứ cảm giác lạnh giá.

Trương Hải Phong lấy hai tay vò đầu mình, để cho nước lạnh có thể

thẩm thấu vào những vị trí khác. Đột nhiên, động tác của anh ta chợt ngưng lại, anh ta giơ tay phải ra trước mắt, ngẩn người nhìn thứ gì đó xuất hiện ở giữa kẽ ngón tay.

Đó là một sợi tóc bạc.

Đây là lần đầu tiên Trương Hải Phong nhìn thấy tóc bạc của mình, anh ta khó có thể kiềm chế được nỗi xót xa trong lòng. Hơn mười năm rồi, ở

trong trại giam này, anh ta từ một chàng trai tràn đầy nhựa sống trở thành một nhân vật “Quỷ Kiến Sầu” khiến cho phạm nhân hung dữ nhất cũng phải sợ hãi. Nào ai biết được anh ta đã phải hy sinh những gì chứ? Và lại có ai biết được anh ta đã mất đi những gì chứ? Đây là sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện ở trên đầu người đàn ông trung niên 38 tuổi, chỉ có chủ

nhân của sợi tóc bạc này mới có thể thấu hiểu được trong sợi tóc bạc này ẩn giấu bao nhiêu chuyện trong quá khứ, và lại gánh vác bao nhiêu niềm hy vọng. Hơi lâu sau, Trương Hải Phong giơ tay phải xuống phía dưới vòi nước, dòng nước chảy mạnh lập tức cuốn trôi sợi tóc bạc đó khỏi kẽ

tay anh ta. Trương Hải Phong cứ ngẩn người nhìn theo sợi tóc bạc đang cuộn tròn vào dòng nước xoáy, cuối cùng cũng chui vào trong đường ống nước, biến mất tăm. Lúc này đây anh ta cũng cắn răng, nói với mình: Hãy phấn chấn lên! Đây là địa bàn của ngươi, ngươi vẫn còn có cơ hội!

Khương Bình và Lý Minh sau khi khiêng xác Tiểu Thuận đi, Trương Hải Phong cũng quay trở về văn phòng của mình. Đoán chừng chiếc bút chì

đó muốn lấy ra khỏi khoang mắt của Tiểu Thuận vẫn cần một khoảng thời gian, Trương Hải Phong quyết định nhân khoảng thời gian này hãy cứ bắt một phạm nhân của phòng 424 đến để thẩm vấn.

Đối tượng đầu tiên được thẩm vấn thì lại không phải là nhân vật đại ca trong phòng – anh Bình, mà Trương Hải Phong lại chọn lựa gọi Hàng Văn Trị đến.

Trong cái nhìn của Trương Hải Phong, Hàng Văn Trị là một kiểu người khác ở trong phòng giam 424, hoặc là có thể nói, anh ta là một kiểu người khác trong cả khu vực trại giam số 4. Anh ta không giống những phạm nhân mắc trọng tội hung dữ độc ác gian xảo, mà lại giống như một người thầy giáo hiền lành nho nhã. Trương Hải Phong thích lột bỏ chiếc áo khoác “Quỷ Kiến Sầu” của mình trước mặt con người này, để có thể

tiến hành giao lưu bằng phương thức giống như những người bình thường.

Đồng thời theo như phán đoán của Trương Hải Phong: Hàng Văn Trị

cũng là nhân vật không có khả năng bị cuốn vào sự tranh chấp trong phòng giam nhất. Bởi vì anh ta thực sự quá yếu ớt, yếu ớt đến độ khó có thể gây tổn thương đến bất cứ ai. Cho nên trong sự việc này, Hàng Văn Trị nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ vô tội đứng quan sát mà thôi, hơn nữa chỉ có qua lời kể của người đứng quan sát thì anh mới có thể nhận được chân tướng sự việc chưa bị làm méo mó biến dạng đi.

Hàng Văn Trị sau khi bị áp giải vào văn phòng, Trương Hải Phong thoạt tiên không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn đối phương. Hàng Văn Trị bị nhìn cảm thấy hơi hoảng, đứng từ xa cúi đầu, tâm trạng hơi căng thẳng.

Cảm thấy áp lực đem đến cho đối phương đã tạm đủ, Trương Hải Phong lúc này mới ho khan một tiếng, lên tiếng hỏi: “Anh nói đi, là chuyện gì vậy?”

Hàng Văn Trị hoảng sợ trả lời: “Tôi… tôi không biết.” Câu nói này của anh ta rất hàm hồ, vừa nghe đã biết là câu nói dối hòng che mắt.

“Anh không biết?” Trương Hải Phong cười khẩy, “Anh là thằng ngốc à?

Hay anh cho rằng tôi là thằng ngốc?”

Hàng Văn Trị không biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Trương Hải Phong biết đối phương có điều e sợ, đồng thời cũng mong muốn có thể trốn tránh được trách nhiệm. Anh ta quyết định đập tan mộng tưởng của đối phương, thế là bèn nắm lấy một búi thứ gì đó ở trên bàn, ném xuống dưới chân Hàng Văn Trị, hỏi: “Đây là gì thì chắc anh phải biết chứ?”

Hàng Văn Trị nhìn rõ thứ đó chính là sợi dây vải anh Bình dùng để trói Tiểu Thuận, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi, ngẩng đầu lên ngẩn người nhìn Trương Hải Phong.

“Đây là cái gì?!” Trương Hải Phong nhấn mạnh ngữ khí hỏi lại lần nữa, ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn hơn.

Hàng Văn Trị thực sự không thể ngờ được Trương Hải Phong lại có thể

nhanh chóng tìm ra được sợi dây vải mà anh Bình đã giấu, anh ta lưỡng lự giây lát, biết rằng có một số sự việc không thể nào giấu nổi, chỉ có thể

thành thực trả lời: “Là sợi dây của anh Bình kết thành…”

Trương Hải Phong đập bàn: “Anh Bình nào? Nói cho cẩn thận! Là do ai làm?”

Hàng Văn Trị vội vàng thay đổi cách nói: “Là Thẩm Kiến Bình, tối hôm qua anh ta dùng sợi dây này để trói Tiểu Thuận…”

Trương Hải Phong “hừ” một tiếng: Quả nhiên không ngoài dự liệu của mình. Sau đó lại hỏi: “Tại sao lại trói Tiểu Thuận?”

“Thẩm Kiến Bình cho rằng Tiểu Thuận đã ăn trộm chiếc bút chì của Hắc Tử, làm liên lụy đến cả phòng giam… Còn nữa, anh ta với vai trò là đại ca, cho nên anh ta muốn trừng phạt Tiểu Thuận, bắt Tiểu Thuận ngủ

treo.”

“Sự việc này có những ai tham dự?”

Khi trả lời câu hỏi này, Hàng Văn Trị ấp a ấp úng: “Chủ yếu… chủ yếu là Thẩm Kiến Bình, còn có Hắc Tử và A Sơn.”

“Ồ” Trương Hải Phong nghe ra ý tứ trong câu nói này, lập tức truy hỏi,

“Thế không chủ yếu thì sao? Còn ai nữa?”

Hàng Văn Trị nuốt nước bọt, bộ dạng như muốn nói lại không dám nói.

Trong lòng Trương Hải Phong thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ bụng: Tìm cậu chàng này đến thẩm vấn quả thực đã tìm đúng người rồi – Anh ta thực sự không có chút kinh nghiệm nào để ứng phó với việc thẩm vấn, tất cả tâm tư đều thể hiện ra trên mặt. Thấy đối phương vẫn do dự, Trương Hải Phong liền hỏi thẳng luôn: “Còn anh thì sao? Có làm gì không?”

Hàng Văn Trị như thể không hề biết nói dối, nét mặt khổ não trả lời thành thật: “Tôi nhét một miếng giẻ vào trong miệng Tiểu Thuận, không để cho cậu ta nói…”

Trương Hải Phong liền châm biếm: “Anh được đấy! Mới có chút thời gian như thế, anh cũng đã học được cách ức hiếp người khác rồi à?”

“Tôi cũng là chẳng có cách nào khác.” Hàng Văn Trị biện hộ cho mình,

“Tiểu Thuận cứ cầu cứu tôi, tôi không thể hiện chút thái độ gì, bọn Thẩm Kiến Bình cũng sẽ xử lý tôi mất…”

Trương Hải Phong thực ra cũng biết những quy tắc ngầm trong chốn phòng giam: Đại ca ra tay để xử lý người khác, mọi người đều phải hưởng ứng theo, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ gì khác. Chỉ là không biết tại sao còn có một người khác mà Hàng Văn Trị không hề

nhắc tới, thế nên anh ta lại hỏi: “Đỗ Minh Cường làm gì?”

Lần này Hàng Văn Trị trả lời rất nhanh nhẹn: “Anh ta chẳng làm gì cả.”

“Thật à?” Trương Hải Phong tỏ ra nghi ngờ, mặc dù anh ta cũng biết Đỗ

Minh Cường là kiểu người khác, nhưng trong phòng giam xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta thực sự có thể đứng ngoài được sao?

“Đúng vậy!” Thái độ Hàng Văn Trị rất kiên định, “Anh ta chẳng giúp bên nào cả, khi tôi nhét miếng giẻ vào mồm Tiểu Thuận, anh ta còn kéo không cho tôi đi.”

“Đây mới là người thông minh đấy!” Trương Hải Phong gõ tay xuống bàn, nói vẻ cảm khái, “Anh nên học theo anh ta từ sớm mới phải!”

Hàng Văn Trị há miệng, tỏ vẻ rất hối hận.

Trương Hải Phong vốn dĩ còn muốn dạy bảo đối phương thêm, nhưng xét theo độ nặng nhẹ, hôm nay đã không còn thời gian để nói thêm nữa.

Thấy bước đệm đã chuẩn bị xong xuôi, anh ta liền nghiêm sắc mặt, bắt đầu nói thẳng vào phần then chốt nhất: “Là ai đã đâm chiếc bút chì vào mắt Tiểu Thuận?”

Hàng Văn Trị giật mình kinh hãi, rồi lập tức xua tay: “Việc này thì tôi thực sự không biết.”

Trương Hải Phong đương nhiên không tán thành câu trả lời của đối phương, sa sầm mặt hỏi vặn lại: “Anh bị mù à?”

“Tôi đi ngủ mà.” Hàng Văn Trị giải thích, “… Hơn nữa mọi người đều ngủ, sáng nay Thẩm Kiến Bình tỉnh giấc mới phát hiện ra Tiểu Thuận đã xảy ra chuyện.”

“Là như vậy à?” Trương Hải Phong cảm thấy hơi bất ngờ trước câu trả

lời này. Anh ta vốn cứ tưởng bọn anh Bình và Hắc Tử cấu kết với nhau cùng giày vò Tiểu Thuận, giữa chừng không biết đã có sự mâu thuẫn nào gây nên sự kích động, hoặc là người nào nhỡ tay mới gây nên cái chết của Tiểu Thuận. Bây giờ theo như lời Hàng Văn Trị nói, thì lại là có người nhân lúc mọi người đều ngủ say đã lén lút giết chết Tiểu Thuận.

“Vâng.” Hàng Văn Trị bèn nói tỉ mỉ thêm: “Tối hôm qua, bọn Thẩm Kiến Bình treo Tiểu Thuận ở trong nhà vệ sinh, sau đó mọi người ai về

giường người nấy đi ngủ. Tôi ngủ rất say, đến lúc sáng sớm bị Thẩm Kiến Bình gây ồn ào làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy anh ta đánh Hắc Tử tới tấp, sau đó mới biết Tiểu Thuận đã chết trong nhà vệ sinh rồi.”

Qua nét mặt của Hàng Văn Trị, Trương Hải Phong phán đoán đối phương không nói dối. Cuộc sống trong nhà tù thường phải dậy sớm, nhiệm vụ sản xuất cũng rất nặng nề, những phạm nhân buổi tối thường là ngủ rất say. Hơn nữa, hai tay Tiểu Thuận bị treo lên, trong miệng thì lại bị nhét giẻ, hoàn toàn không có khả năng để phản kháng kêu cứu. Lúc này, nếu có người nhân lúc đêm khuya lén lút hành hung, những người khác mặc dù ở cùng trong một phòng giam cũng khó có thể phát giác ra được.

Trương Hải Phong cảm thấy sự việc càng khó khăn hơn, anh ta trầm ngâm giây lát, lại hỏi tiếp: “Vậy thì các anh đều không biết là do ai làm phải không?”

“Dù sao thì tôi không biết.” Hàng Văn Trị nói, “Nhưng Thẩm Kiến Bình nói là Hắc Tử giết chết Tiểu Thuận. Có thể là anh ta nhìn thấy.”

Trương Hải Phong lắc đầu, cảm thấy điều này cũng chưa chắc. Thẩm Kiến Bình đánh đập Hắc Tử dã man như vậy, chứng tỏ anh ta vô cùng phẫn nộ trước cái chết của Tiểu Thuận. Nếu như vậy, anh ta sao có thể cứ

trơ mắt mà nhìn Hắc Tử giết chết Tiểu Thuận chứ? Cho nên lời nói của Thẩm Kiến Bình e rằng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng bất luận thế

nào, nếu như Tiểu Thuận chết, đối tượng hiềm nghi lớn nhất chính là Hắc Tử. Tạm thời không nói đến mối ân oán giữa hai người này trước đây. Hắc Tử bởi vì bị Tiểu Thuận ăn trộm chiếc bút chì nên đã bị nhốt mười ngày, sự căm phẫn này không dễ dàng tiêu tan đi được!

Nhưng nghĩ đến đây, Trương Hải Phong chợt nhận thức ra một kết luận trái ngược: Nếu như thực sự là Tiểu Thuận đã lấy trộm chiếc bút chì của Hắc Tử, vậy thì chiếc bút chì cắm vào mắt Tiểu Thuận từ đâu mà có?

Không thể nào cho rằng Tiểu Thuận đã lấy trộm chiếc bút chì rồi lại trả

lại cho Hắc Tử chứ? Huống hồ chiếc bút chì sau khi bị mất thì Tiểu Thuận đã bị liệt vào đối tượng trọng điểm điều tra, nhưng đã được loại trừ, cậu ta dùng cách thức gì để có thể giấu chiếc bút chì này trong vòng mười ngày, và sau khi hết hạn giam cầm thì lại lập tức xuất hiện chứ?

Nghĩ tiếp theo hướng tư duy này, Trương Hải Phong chợt giật mình, sự

nghi ngờ về một nhân vật khác chợt hiện lên.

Liệu có phải là Đỗ Minh Cường không? Trước đây đã từng phân tích, không thể nào tìm ra được chiếc bút chì bị mất đó, khả năng lớn nhất chính là đã bị đưa ra khỏi ngoài khu vực trại giam. Vào hôm đó người có thể hoàn thành việc này chỉ có hai người Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường. Bây giờ Tiểu Thuận đã bị chiếc bút chì đâm vào mắt dẫn đến tử

vong, nếu bây giờ tìm kiếm đối tượng khả nghi, Đỗ Minh Cường chẳng phải là nhân vật số một sao? Theo như Trương Hải Phong tìm hiểu, Đỗ

Minh Cường đã liên tục tham gia công việc bốc xếp hàng trong hai tuần liền, anh ta hoàn toàn có khả năng giấu chiếc bút chì đó ở góc nào đó bí mật trên chiếc xe ở tuần thứ nhất, sau đó nhân thời gian làm việc ở tuần thứ hai lấy lại!

Nghĩ kỹ thêm, khi Thẩm Kiến Bình giày vò Tiểu Thuận, ngay cả Hàng Văn Trị là người hiền lành thật thà như vậy cũng bị ép phải tham gia vào, chỉ riêng mình Đỗ Minh Cường là án binh bất động, lẽ nào hắn sớm biết sự việc này khó có thể thu xếp ổn thỏa, cho nên ngay từ đầu đã cố tình vạch rõ ranh giới liên quan đến mình sao?

Trương Hải Phong cảm thấy đã có chút manh mối, chỉ là khó có thể giải thích được nguyên nhân vì sao Đỗ Minh Cường lại phải giết chết Tiểu Thuận. Nhưng theo như lời La Phi đội trưởng đội Cảnh sát hình sự nói, tên này rất có khả năng là sát thủ Eumenides gây nên chấn động khắp tỉnh thành, nếu như lời nói này không sai, vậy thì hắn ở trong ngục giết chết một kẻ tội phạm thì cũng không có gì là lạ nhỉ? La Phi đã nhấn mạnh với mình cần phải trông coi thật kỹ tên này, lẽ nào là mình đã sơ ý, thực sự để cho hắn gây ra chuyện như thế này?

Trương Hải Phong suy ngẫm một lúc, hỏi Hàng Văn Trị: “Đỗ Minh Cường ngủ ở giường nào trong phòng giam?”

“Giường tầng trên ở góc phía tây trong phòng.” Hàng Văn Trị thoáng ngừng lại, bổ sung thêm: “Cùng giường tầng với tôi.”

Thì ra hai người bọn họ người nằm trên người nằm dưới, như vậy thì tốt quá! Trương Hải Phong nhủ thầm, lại hỏi: “Vậy thì tối hôm qua anh ta có xuống giường không?”

Hàng Văn Trị lập tức lắc đầu: “Không.”

Đối phương trả lời rõ ràng mạch lạc như vậy, Trương Hải Phong lại cảm thấy khó tin: “Anh có thể khẳng định chắc chắn như vậy sao? Chẳng phải anh nói mình ngủ rất say sao?”

Hàng Văn Trị bị hỏi như vậy, đành phải thay đổi ngữ khí: “Dù sao tôi cũng không cảm thấy là anh ta xuống giường. Khi tôi ngủ đầu chạm vào

cầu thang giường, trước đây khi anh ta đi xuống thì tôi đều có thể cảm nhận được.”

Trước đây có thể cảm nhận được, lần này chưa chắc cũng có thể cảm nhận được. Trương Hải Phong nghĩ thầm: Nếu như Đỗ Minh Cường cố

tình muốn giết chết Tiểu Thuận, chắc chắn sẽ nhón tay nhón chân rất khẽ

khàng, gắng hết sức để không phát ra âm thanh nào, cho dù giẫm ở vị trí gần ngay đầu anh, anh cũng chưa chắc đã phát hiện ra.

Trong lúc đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, hơn nữa còn có người đứng ngoài gọi vào: “Đội trưởng Trương?”

Trương Hải Phong nghe ra giọng nói của Khương Bình, bèn nói: “Vào đi!”

Khương Bình đẩy cửa bước vào trong phòng, trong tay cầm một túi nilon: “Đội trưởng Trương, chiếc bút chì đã lấy ra được rồi, bây giờ anh có xem không?”

Trương Hải Phong không do dự mà gật đầu luôn: “Xem!”

Khương Bình đi lên trước, đưa cho Trương Hải Phong túi nilon, anh ta nhận lấy cái túi, nhìn thấy một chiếc bút chì ở bên trong, trên thân bút vẫn dính não Tiểu Thuận.

Trương Hải Phong cắn răng, cảm thấy hơi ghê ghê. Khương Bình giải thích: “Sau khi lấy ra không lau rửa gì mà cho thẳng vào túi, tôi sợ phá hủy chứng cứ.”

Trương Hải Phong cũng không nói gì, cách lớp túi nilon xoay lật xem chiếc bút chì một lượt. Qua nét hoa văn trên thân bút chì có thể nhận ra đấy chính là loại mà nhà xưởng ở khu trại giam vẫn thường dùng, và độ

dài của chiếc bút chì thì là vừa mới sử dụng, điều này cũng vừa vặn nhất quán với chiếc bút chì mà Hắc Tử làm mất.

Trương Hải Phong đang định đào sâu suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra Hàng Văn Trị vẫn đang đứng ở trong phòng, bèn chỉ tay vào tên phạm nhân đó, nói với Khương Bình: “Cậu hãy dẫn anh ta đi.”

Khương Bình gật đầu, quay người đi về phía Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị đợi đối phương đi đến chỉ cách mình vài bước, bèn tự giác đi trước.

Hai người người trước kẻ sau hình thành tư thế áp giải, rời khỏi khu nhà văn phòng đi về hướng phòng giam phạt ở khu trại giam.

Chuyến đi này cả đi cả về mất hết mười phút. Khi Khương Bình lại một lần nữa quay trở lại văn phòng của đội trưởng, nhìn thấy Trương Hải Phong đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bút chì đang cầm trong tay.

Khương Bình lên tiếng chào: “Đội trưởng Trương.”

Trương Hải Phong quay sang nhìn Khương Bình, thần thái đó như thể đã chờ đợi anh ta rất lâu rồi: “Cậu đến đây, tôi có điều cần hỏi cậu.”

Khương Bình thấy sắc mặt của đối phương không tốt, lòng chợt nặng trĩu, đoán rằng sẽ không có việc gì hay ho cả. Nhưng vẫn cứ phải gắng gượng để đi đến đó, đứng ở trước mặt Trương Hải Phong cách một chiếc bàn làm việc.

“Lần trước ở nhà xưởng trại giam bị mất chiếc bút chì, tôi đã tổ chức mọi người tiến hành lục soát…” Trương Hải Phong nheo mắt, “Nhà vệ

sinh của nhà xưởng là do cậu phụ trách lục soát phải không?”

Khương Bình gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Trương Hải Phong lập tức hỏi vặn lại: “Cậu lục soát như thế nào?” Ngữ

khí rất không thiện chí.

“Tôi đã lục soát rất kỹ mà. Bao gồm cả bể nước, bệ xí, chỉ cần là chỗ có thể giấu được bút chì, tôi đều lục soát hai lượt.” Giọng nói của Khương Bình rất rành rọt, không giống và cũng không dám nói dối.

Trương Hải Phong vẫn truy hỏi: “Vậy thì lỗ thoát nước của bệ xí cậu có lục soát không?”

Nơi gọi là lỗ thoát nước của bệ xí, chính là lỗ để khi tiểu tiện nước chảy vào hệ thống thoát nước, đó là nơi bẩn thỉu nhất của cả nhà vệ sinh. Cho dù như vậy, hôm đó Khương Bình lúc lục soát cũng không hề ngần ngại.

“Tôi lục soát rồi.” Khương Bình còn giải thích thêm, “Tôi đã bật bật lửa xem xét từng lỗ thoát nước.”

Trương Hải Phong vẫn không hài lòng: “Có thò tay vào để sờ không?”

“Điều này…” Khương Bình lắc đầu, chỉ có thể trả lời đúng sự thực,

“Không.”

Trương Hải Phong thở dài não nề.

Ở đó nếu không phải là phân thì là nước tiểu, sao có thể cho tay để mò được chứ? Khương Bình không dám nói thẳng ra suy nghĩ này của mình, nhưng anh ta vẫn có lý do để giải thích: “Bật bật lửa thì có thể nhìn thấy được lỗ thoát nước rồi – ngay cả ở vị trí uốn cong cũng có thể nhìn thấy rõ. Một chiếc bút chì dài như vậy, nếu có thì chắc chắn sẽ phát hiện ra, cũng không nhất thiết phải thò hẳn tay vào để mò.”

Trương Hải Phong trầm mặc một lát, giơ tay chỉ vào bàn làm việc phía trước, nói: “Cậu hãy nhặt đống dây đó lại đây cho tôi.”

Khương Bình quay đầu nhìn thấy ở dưới đất đúng là có một đống dây.

Anh ta nhận ra sợi dây đó chính là thứ mà cách đây không lâu Trương Hải Phong mới lôi ra được từ trong lỗ thoát nước của bệ xí ở phòng giam

424, không cần nghĩ cũng biết được nó bẩn thỉu đến nhường nào. Nhưng cũng không thể nào trái lệnh của anh Trương được, anh ta đành phải bước tới, dùng hai ngón tay kẹp lấy giữa đoạn dây, miễn cưỡng nhấc lên rồi hỏi: “Đội trưởng Trương, đặt ở đâu ạ?”

Trương Hải Phong giơ một bàn tay ra: “Lại đây, đưa cho tôi.”

Khương Bình trở lại chiếc bàn làm việc, đặt sợi dây hôi thối vào giữa lòng bàn tay đang xòe ra của Trương Hải Phong. Trương Hải Phong không hề để tâm, nắm tay lại, khiến cho sợi dây đó bị vo lại, vừa nắm chặt vừa hỏi Khương Bình: “Đây là thứ lôi ra từ trong bệ xí, vừa bẩn vừa thối, có phải vậy không?”

Khương Bình không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười gượng.

Trương Hải Phong đột nhiên hất mạnh tay, ném thẳng búi dây đó vào khuôn mặt đang cười của đối phương. Khương Bình trở tay không kịp, ngẩn người kinh ngạc lên tiếng: “Đội trưởng Trương…”

“Tôi có thể mò bệ xí, tại sao cậu lại không thể mò chứ? Tôi có thể dùng cả bàn tay để nắm chặt, sao cậu chỉ có thể dùng hai ngón tay để kẹp? Cậu tự coi mình là gì chứ, cậu sinh ra đã cao quý hơn tôi sao?!” Trương Hải Phong đứng bật dậy, hét lên với Khương Bình.

Khương Bình sợ hãi lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng nhợt, không còn dám nói nửa lời biện hộ cho mình nữa.

Trương Hải Phong sau khi hét xong lại ngồi trở về ghế của mình.

Khương Bình run rẩy nhặt lấy đống dây rơi ở dưới đất đó lên, nhưng lần này dùng cả bàn tay để nắm lấy; Trên mặt anh ta dính bẩn, cũng không kịp lau đi.

Tâm trạng của Trương Hải Phong đã bình tĩnh hơn, anh ta đổi ngữ điệu hỏi Khương Bình: “Khi tôi mò sợi dây, cậu có chú ý thấy tay tôi thò vào trong lỗ thoát nước sâu thế nào không?”

Khương Bình có chút ấn tượng: “Cả bàn tay đều thò vào, hình như… còn có cả một phần nhỏ của cổ tay.”

“Cho đến chỗ này.” Trương Hải Phong ra hiệu, cũng gần giống với vị trí mà Khương Bình mô tả, “Tôi thò tay vào sâu như vậy mới mò ra được sợi dây đó. Cậu biết vì sao không?”

Khương Bình lắc đầu, đúng là hơi khó hiểu. Theo như suy nghĩ của anh ta, sợi dây này hoặc là bị tắc nghẽn lại ở chỗ thoát nước không xả được xuống dưới, hai là bị xả hẳn đi đến ống thoát nước, sao lại bị mắc lại ở vị

trí khá sâu như vậy chứ?

“Tất cả phía trước lỗ thoát nước đều có cửa van thủy lực cong hình chữ

U, đó gọi là cửa van chắn nước, có thể ngăn chặn mùi hôi thối ở trong đường ống xộc lên. Cậu tưởng rằng dùng mắt để nhìn, không nhìn thấy được gì thì là xong chuyện sao? Bất luận là búi dây hay là một chiếc bút chì, đều có thể mắc kẹt ở phần cuối cửa van thủy lực, cậu không thò tay vào để moi ra, thì sao biết được là có hay không?”

Nghe xong những lời giáo huấn trách móc này của Trương Hải Phong, Khương Bình ít nhiều cũng đã hiểu ra được một số việc, đồng thời trong lòng thầm băn khoăn: Lẽ nào chiếc bút chì mất tích lúc đó thực sự được giấu ở trong cửa van chắn nước bệ xí ở trong nhà vệ sinh sao?

Trương Hải Phong nhận ra suy nghĩ của Khương Bình, anh ta cũng không nói thêm nữa, trực tiếp cầm lấy chiếc bút chì để trước mặt giơ lên:

“Cậu tự ngửi xem.”

Chiếc túi nilon dùng để đựng chiếc bút chì đó đã bị mở ra, nửa đuôi bút chì thò ra ngoài miệng túi, Trương Hải Phong dùng tay nắm lấy phần đầu chiếc bút chì vẫn nằm trong túi nilon.

Khương Bình cúi người, ghé vào và hít thở sâu. Rõ ràng, anh ta ngửi thấy mùi hôi thối của cứt đái. Kết quả này khiến anh chàng không thể

nào nói được gì nữa, anh ta mặt mày thiểu não, vô cùng ủ dột và tự trách mình.

Nhìn thấy bộ dạng thuộc hạ như vậy, Trương Hải Phong cũng không muốn so đo thêm nữa. Anh ta xua tay nói: “Cậu hãy đi lấy cuộn băng video giám sát nhà xưởng trong khoảng thời gian chiếc bút chì bị biến mất đến đây, tôi muốn xem lại thật kỹ.”

“Vâng!” Khương Bình như thể được tha mạng lập tức lao ra ngoài. Anh ta nhanh chóng lấy một ổ cứng di động từ phòng giám sát trở về, trong đó lưu lại tất cả những tư liệu video mà Trương Hải Phong muốn xem.

Mở video ra xem xét thật kỹ lưỡng, thấy buổi chiều hôm đó vào lúc 3 giờ

35 phút Hắc Tử vào nhà vệ sinh, 3 giờ 57 phút mới ra. Trong khoảng thời gian này không hề có người thứ hai bước vào nhà vệ sinh. Mà Hắc Tử sau khi bước ra liền kêu lên là đã mất bút chì, tiếp đến quản giáo bèn khống chế tất cả mọi người ở trong nhà xưởng, mọi người cũng không thể nào tùy tiện di chuyển.

“Chính là Hắc Tử làm rồi!” Khương Bình nói như thể đưa ra kết luận,

“Ngày hôm đó ngoài hắn ta, không có ai bước vào nhà vệ sinh. Thảo nào hắn ở trong đó lâu như vậy, thì ra là ở trong đó để nghiên cứu làm thế

nào để giấu được chiếc bút chì!”

Trương Hải Phong gật đầu, về cơ bản tán thành lời phán đoán của Khương Bình. Vừa mới lúc trước, nghi điểm của anh ta tập trung vào Đỗ

Minh Cường, nhưng động cơ giết chết Tiểu Thuận của Đỗ Minh Cường thực sự quá khiên cưỡng, nguyên nhân nghi ngờ người này chỉ vì là anh ta có thể lấy trộm chiếc bút chì thành công. Nhưng khi Trương Hải Phong nghiên cứu tỉ mỉ chiếc bút chì đã gây ra tai họa lớn, tư duy của anh ta lại một lần nữa xảy ra sự thay đổi – Bởi vì anh ta rõ ràng đã ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ chiếc bút chì. Điều này thực sự đã đưa ra một

gợi ý rất rõ ràng: Chiếc bút chì đã từng bị giấu ở trong bệ xí. Thế nên anh ta bắt đầu lo lắng xem Khương Bình – người phụ trách lục soát nhà vệ sinh liệu có làm tròn trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ hay không. Sự

thực đã chứng minh anh ta không phải là lo lắng hão huyền: Khương Bình đúng là đã có sơ suất trong việc lục soát bệ xí, và sơ suất này rất có khả năng chính là điểm then chốt khiến cho chiếc bút đã biến mất lại xuất hiện.

Sau khi đem đối chiếu với video, tất cả mọi việc hình như càng rõ nét hơn: Ngày hôm đó Hắc Tử đã có tâm ý ăn trộm chiếc bút chì, anh ta mượn cớ vào nhà vệ sinh để có cơ hội giấu chiếc bút chì. Địa điểm để

giấu chiếc bút chì đó đã khiến anh ta phải suy nghĩ rất lâu, điều anh ta hy vọng chính là quản giáo sợ bẩn và lại không biết rõ về cấu tạo của ống thoát nước. Sau khi nước cờ nguy hiểm này đã thành công, mặc dù anh ta bị nhốt giam mười ngày, nhưng chiếc bút chì đó cuối cùng đã được giữ

lại. Hôm qua là kết thúc thời hạn bị phạt, Hắc Tử bèn lấy chiếc bút chì đó ra khỏi bệ xí, lặng lẽ mang về phòng giam. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, khi Tiểu Thuận không còn có sức lực phản kháng, Hắc Tử

bèn lấy chiếc bút chì đâm vào con ngươi mắt Tiểu Thuận, trực tiếp dẫn đến cái chết của cậu ta.

Hắc Tử vì sao lại lấy trộm chiếc bút chì? Hắc Tử sao lại giết chết Tiểu Thuận sau khi vừa được thả ra? Đáp án của hai câu hỏi này vốn rất thống nhất. Mọi người đều biết Hắc Tử và Tiểu Thuận từ trước đã có oán thù với nhau, chỉ là không biết được mối thù hận này lại sâu sắc như vậy. Sự

thù hận này khiến cho Hắc Tử nảy sinh tâm ý muốn giết chết Tiểu Thuận, anh ta tự đạo diễn nên vở kịch chiếc bút chì bị biến mất, nguyên nhân chính là như vậy. Một tội phạm mang án nặng mạo hiểm ăn trộm một chiếc bút chì, ngoài việc dùng để hành hung, còn có thể làm gì chứ?

Chỉ là do việc bị nhốt giam khiến kế hoạch của Hắc Tử không thể không lùi lại mười ngày, ngay cái đêm sau khi được thả ra, Hắc Tử bèn nôn nóng thực hiện kế hoạch giết chóc của mình. Và sự giày vò của Thẩm Kiến Bình đối với Tiểu Thuận vừa vặn lại giúp đỡ cho Hắc Tử, khiến

cho hành vi giết người của hắn lại càng dễ dàng hơn, hơn nữa còn thừa nước đục thả câu, có cơ hội che giấu được hành vi bạo hành của mình.

Khương Bình thấy Trương Hải Phong không phản đối sự suy đoán của mình, bèn vội xin chỉ thị: “Tôi sẽ đưa Hắc Tử đến đây luôn!”

Trương Hải Phong ngẩng đầu nhìn Khương Bình, hỏi: “Bây giờ cậu muốn làm thế nào?”

“Trước tiên cứ cho hắn ta ăn một trận dùi cui đã!” Khương Bình nghiến răng nói, “Sau đó sẽ lấy lời khai cho hắn ta, nhất định cần phải ép hắn ta vào tội chết.” Anh ta giờ đây đã vô cùng căm hận Hắc Tử, hận một nỗi không thể lôi đối phương ra bắn một phát chết luôn.

Trương Hải Phong lại lắc đầu: “Muốn trị tội Hắc Tử thì không khó nhưng sau khi trị tội hắn thì sao? Chúng ta phải làm thế nào?”

Câu nói này khiến Khương Bình giật mình kinh hãi. Đúng vậy, trong trại giam lại xảy ra vụ giết người nghiêm trọng thế này là việc không hề nhỏ, sau khi định tội cho kẻ hành hung, tiếp theo sẽ phải truy cứu trách nhiệm của những người quản giáo. Đến lúc đó cấp trên từ lãnh đạo trại giam đến cấp dưới cảnh sát trực ban, chắc chắn sẽ có cả một nhóm người bị

liên lụy, hơn nữa bản thân mình và Trương Hải Phong với vai trò là người có mối quan hệ trực tiếp, e là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội lơ là chức trách gây hậu quả nghiêm trọng.

Mình mới ngoài 20 tuổi, lẽ nào cuộc đời lại bị hủy hoại vì sự việc này sao? Khương Bình nghĩ đến cảnh tượng tương lai đáng sợ này, bất giác đầm đìa mồ hôi.

Ánh mắt Khương Bình mơ màng nhìn xung quanh, khi ánh mắt anh ta nhìn vào Trương Hải Phong, trong lòng lại trào dâng niềm hy vọng.

Đây là người đàn ông máu lạnh đã lăn lộn chốn này hơn mười năm, trước mặt anh ta chưa bao giờ có sự việc nào mà không giải quyết được.

Bây giờ có tai họa lớn ập xuống, ít nhiều thì vẫn có con người này chống đỡ. Huống hồ vị trí của anh ta còn cao hơn mình rất nhiều, anh ta mới thực sự là người không thể nào thua cuộc được.

Sau khi nghĩ đến điều này, tâm trạng của Khương Bình lại từ từ ổn định, anh ta chăm chú nhìn Trương Hải Phong, tràn đầy hy vọng.

Trương Hải Phong lúc này đang trầm mặc suy ngẫm, đôi lông mày anh ta chau lại. Hồi lâu sau, ánh mắt của anh ta mới khẽ lay động, sau đó anh ta quay sang nhìn Khương Bình.

Khương Bình chủ động ghé lại, chờ đợi đối phương dặn dò.

Trương Hải Phong nhìn vào mắt đối phương một lúc, nói trịnh trọng:

“Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi việc cậu đều phải làm theo lời dặn dò của tôi, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không được phép có bất cứ sự dao động và băn khoăn gì, cậu có hiểu không?”

Khương Bình gật đầu đầy kiên quyết, anh ta tin tưởng sâu sắc đối phương sẽ ném cho mình cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

“Tốt lắm.” Trương Hải Phong khen ngợi một câu, sau đó anh ta đưa ra mệnh lệnh đầu tiên trong cả kế hoạch của mình: “Cậu hãy dẫn Thẩm Kiến Bình đến đây!”

Khương Bình nhận lệnh đi ngay, một lúc sau bèn dẫn anh Bình đến văn phòng làm việc của Trương Hải Phong. Nếu so với Hàng Văn Trị, anh Bình đương nhiên lão luyện hơn nhiều. Lúc này đây mặc dù đối diện với

“Quỷ Kiến Sầu” mà ai nấy ở khu trại giam số 4 đều sợ hãi, hơn nữa bản thân mình còn gây ra tai họa lớn, nhưng trên mặt y vẫn giữ được bộ dạng rất thản nhiên.

Đối diện với nhân vật thế này, Trương Hải Phong cũng phải thay đổi sách lược. Anh ta hơi dựa người vào ghế, tâm trạng không căng thẳng giống như trước, chỉ uể oải nhìn đối phương.

Anh Bình thấy tình hình như vậy, chủ động bước đến trước bàn làm việc cúi chào Trương Hải Phong, hét to một tiếng: “Báo cáo!”

Trương Hải Phong lại nhìn đối phương một lúc, anh Bình đón nhận ánh mắt của anh ta, không hề né tránh.

“Thẩm Kiến Bình à…” Trương Hải Phong cuối cùng cũng lên tiếng,

“Anh làm đại ca cũng khá nhiều năm rồi, trước đây đều khá ổn, sao lần này lại gây ra chuyện lớn cho tôi như thế này?!”

Anh Bình toét miệng nói: “Là đã sơ suất rồi. Ai ngờ được Hắc Tử lại đem chiếc bút chì về phòng giam chứ? Hôm đó quản giáo các anh đã lục soát tung cả đất trời, tôi cứ tưởng không thể nào để lọt cơ.”

Câu nói này đúng là giấu kim trong đám bông, rõ ràng là muốn đẩy trách nhiệm về phía những người quản giáo trại giam. Trương Hải Phong hiểu ý, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ đón lời đối phương hỏi tiếp: “Anh có thể khẳng định như vậy sao? Chiếc bút chì đó chắc chắn là do Hắc Tử đem về?”

“Ngoài Hắc Tử, ai có thể ra tay giết chết Tiểu Thuận chứ?” Anh Bình tỏ

vẻ như thể đó là một việc rất hiển nhiên.

“Anh nhìn thấy Hắc Tử ra tay à?”

“Không… Nếu như tôi nhìn thấy, liệu có thể để cho hắn đạt được mục đích sao? Thằng ôn đó quá xấu xa, nhân lúc mọi người đều ngủ say liền ra tay.” Từng câu nói của anh Bình đều rất cẩn mật gắng hết sức để giũ

bỏ trách nhiệm của mình trong sự việc này.

“Ồ, các anh đều đã ngủ say…” Trương Hải Phong thoạt tiên gật đầu, sau đó lời nói lại chuyển hướng, “Nhưng Tiểu Thuận là một người đang sống sờ sờ như vậy, bị người ta đâm cả chiếc bút chì vào con ngươi mắt, vậy thì sẽ gây ra động tĩnh chắc không phải nhỏ chứ nhỉ? Thế nhưng ở hiện trường lại không hề có dấu vết giằng co giãy giụa, việc này kỳ lạ lắm.”

Anh Bình giật mình. Đối với y, hai câu hỏi mà Trương Hải Phong đưa ra vô cùng then chốt. Bản thân mình đã che giấu tình tiết trước khi đi ngủ

đã giày vò Tiểu Thuận, mục đích là muốn dồn toàn bộ trách nhiệm cái chết của Tiểu Thuận vào một mình Hắc Tử. Nhưng việc này cũng để lại một lỗ hỏng khó có thể bù đắp được: Dựa vào sức lực của một mình Hắc Tử, làm thế nào có thể đâm chiếc bút chì vào con ngươi mắt của Tiểu Thuận mà không gây ra một chút âm thanh nào chứ?

Nhưng anh Bình đã hạ quyết tâm từ trước: Bất luận thế nào cũng nhất định phải liều mình chối biến. Y định thần lại, giả vờ nói giọng đầy băn khoăn: “Tôi cũng rất lấy làm lạ… Không biết Hắc Tử đã ra tay như thế

nào. Rất có khả năng là nhân lúc Tiểu Thuận nửa đêm vào nhà vệ sinh, trong lúc mơ màng liền đánh lén thì phải?”

Trương Hải Phong đã biết rõ đầu đuôi sự tình qua lời kể của Hàng Văn Trị, lúc này đây nhìn anh Bình bịa chuyện trước mặt mình, anh ta bèn cười khẩy “hi” một tiếng, sau đó quay sang ra hiệu bằng mắt với Khương Bình đang đứng bên cạnh.

Khương Bình hiểu ý, bước lên trên ném đoạn dây ướt nhèm xuống bàn làm việc. Dù anh Bình có hung hãn xảo quyệt hơn nữa, nhìn thấy nhúm dây này, khóe mắt anh ta cũng không kìm được khẽ giật một cái.

“Đây là thứ tôi moi ra được từ trong bệ xí ở hiện trường.” Trương Hải Phong nhìn chăm chăm vào anh Bình, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

Anh Bình thầm kêu than, biết là sự việc đã bị bại lộ. Nhưng con người y đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, cho dù bị dồn đến hoàn cảnh này

cũng quyết không khai, ngược lại còn tỏ ra tư thế phòng ngự, chuẩn bị

dùng phương thức có chết cũng không thừa nhận để phản kháng.

“Đây là thứ gì vậy?” Y cố ép ra nụ cười trông thật khó coi hỏi, “E rằng cũng là thứ gì hay ho mà Hắc Tử bày ra.”

Trương Hải Phong đập bàn, hai mắt trợn tròn: “Anh đừng có cái gì cũng dồn cả lên người Hắc Tử, anh coi quản giáo chúng tôi đều là những thằng ngốc sao?!”

Sự việc đã đến lúc này, dù sao cũng không còn đường lui nữa. Anh Bình liền cắn răng, liều mình nói: “Tôi cũng không phải là cái gì cũng đều đẩy cho Hắc Tử, nhưng một người làm thì một người chịu, cứ đùn đẩy giằng co, anh đùn sang tôi, tôi đùn sang anh, khiến cho mọi người đều bị lôi vào thì hay ho sao?”

Câu nói này thấp thoáng ý tứ uy hiếp, như thể đang cảnh cáo Trương Hải Phong: Sự việc đã như thế này rồi, nếu anh cứ nhất định kéo tôi dính vào, vậy thì tôi cũng đành phải kéo mấy người vào để làm ghế đệm. Đến lúc đó chỉ e rằng mọi người chẳng ai được lợi gì cả.

Anh Bình dám nói ra những lời như vậy, đương nhiên đã hạ quyết tâm cá chết lưới rách. Nhưng nằm ngoài dự liệu của y, thật không ngờ Trương Hải Phong không hề tức giận, anh ta ngược lại lại thay đổi ánh mắt nhìn anh Bình – ánh mắt dồn nén đầy áp lực khiến người ta gần như nghẹt thở

dần tan biến, trong ánh mắt lại hiện lên sắc thái như mèo vờn chuột như

thể từng nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta vậy.

Anh Bình cảm thấy mơ màng và lo sợ, y đột nhiên nhận thức ra: Mình vốn không phải là đối thủ của Trương Hải Phong. Y bắt đầu hối hận vì đã đối chọi với đối phương.

Anh Bình từ từ cúi đầu, khí thế của y lúc này đây vô tình đã bị đối phương làm cho tan biến.

Trương Hải Phong rất hài lòng về kết quả của cuộc giao đấu, anh ta dùng tư thế của kẻ thắng lợi nói: “Thẩm Kiến Bình ơi là Thẩm Kiến Bình, anh hoàn toàn không hiểu được ý tứ của tôi.”

Anh Bình ngẩn người, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn với vẻ băn khoăn.

“Anh luôn nói là Hắc Tử giết chết Tiểu Thuận, nhưng từ đầu đến cuối lại không đưa ra được chứng cứ chân thực nào cả. Chỉ dựa vào sự suy đoán chủ quan của anh, hơn nữa còn có bao nhiêu sơ hở không thể nào nói cho xuôi được. Anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây?”

Ngữ khí của Trương Hải Phong không nghiêm khắc, ngược lại lại mang theo vài phần như muốn dẫn dắt đối phương. Anh Bình giật mình, cảm thấy cần phải thuận theo ý tứ của đối phương để thăm dò, thế nên bèn rướn người lại, hỏi: “Vậy anh cho rằng ai đã gây ra chuyện này?”

“Tiểu Thuận bị một chiếc bút chì đâm vào con ngươi mắt gây nên tử

vong, sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya, nhưng ở trong phòng giam thì không có ai nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác thường. Hơn nữa, ở

hiện trường cũng không có dấu vết của sự giằng co, như vậy thì, lẽ nào không phải là khả năng tự sát lớn hơn hẳn khả năng bị người khác giết sao?” Trương Hải Phong nhìn vào mắt anh Bình, ung dung nói.

Câu nói này giống như lời nói dẫn đường chỉ lối, khiến cho tư duy của anh Bình trong khoảnh khắc như được khai sáng. Y vội vàng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, có lẽ là tự sát!”

“Sợi dây này chắc là do Tiểu Thuận tự chuẩn bị cho mình.” Trương Hải Phong nói tiếp, “Cậu ta nửa đêm vào nhà vệ sinh, ban đầu có khả năng là muốn treo cổ tự tử, sau đó không biết vì lý do nào lại thay đổi chủ ý, thật không ngờ dùng chiếc bút chì đâm vào mắt mình.”

“Chắc là như vậy đấy!” Anh Bình ngoài việc tán đồng, còn bắt kịp sự

thay đổi, bổ sung thêm, “Chiếc bút chì dạo trước bị mất, chắc chắn là do Tiểu Thuận lấy trộm.”

“Tiểu Thuận nhân lúc Hắc Tử vào nhà vệ sinh liền lấy trộm chiếc bút chì, sau đó trước khi bị lục soát thì đã giấu chiếc bút chì đó vào trong chỗ thoát nước của bệ xí trong nhà vệ sinh. Hôm qua sau khi kết thúc việc bị bắt giam ở phòng kín, cậu ta liền lén lấy chiếc bút chì đưa trở về

phòng giam. Quá trình này mặc dù không có người làm chứng, nhưng thông qua nghiên cứu đoạn băng video của máy giám sát có thể suy đoán ra được.” Trương Hải Phong nói đến đây, quay sang trưng cầu cấp dưới của anh ta, “Có phải vậy không, Khương Bình?”

Khương Bình nói: “Phải rồi. Hắc Tử vào nhà vệ sinh không lâu, Tiểu Thuận cũng vào theo. Ngoài hai người bọn họ, trong khoảng thời gian đó không có ai vào nhà vệ sinh nữa cả. Đoạn video này mặc dù không được lưu lại, nhưng lúc đó tôi và đội trưởng Trương cùng xem, nhớ rất rõ.”

“Một điểm quan trọng nhất là…” Trương Hải Phong bổ sung thêm:

“Trên chiếc bút chì gây nên cái chết của Tiểu Thuận rõ ràng có mùi hôi thối của bệ xí, chứng minh chiếc bút chì này đúng là đã được giấu ở lỗ

thoát nước của bệ xí.” Nói xong anh ta còn cầm chiếc bút chì để ở trên bàn giơ lên, ra hiệu cho anh Bình cũng thử ngửi xem.

Anh Bình vẫn ghi nhớ quy tắc không dám trực tiếp bước lên, Khương Bình đón lấy đưa cho anh Bình. Anh Bình cầm chiếc bút chì đưa lên trên mũi ngửi, sau đó nói lớn: “Đúng là có mùi cứt đái… Thì ra Tiểu Thuận đã giấu chiếc bút chì này ở nơi bẩn thỉu như vậy, cũng chả trách mà các vị quản giáo không tìm được.” Khi nói câu nói này, trong lòng y lại nghĩ: Sao tôi không nhớ là Tiểu Thuận đi theo Hắc Tử vào trong nhà vệ sinh chứ? Chiếc bút chì này rõ ràng chính là do Hắc Tử tự giấu mà.

“Cho nên, sự việc rất đơn giản và cũng rất rõ ràng…” Trương Hải Phong gõ tay xuống bàn, đưa ra kết luận: “Tiểu Thuận muốn tự sát, vừa chuẩn bị sợi dây lại vừa chuẩn bị bút chì, người khác có muốn đề phòng, e rằng cũng không thể đề phòng nổi.”

“Đúng vậy.” Anh Bình lắc đầu thở dài, “Cũng thật là đáng tiếc, anh nói xem, Tiểu Thuận hãy còn trẻ tuổi như vậy, sao lại nghĩ quẩn như thế

được chứ?”

Trương Hải Phong nheo mắt: “Việc này thì tôi phải hỏi các anh rồi. Các anh ngày ngày ở bên cạnh Tiểu Thuận, trước đây chẳng lẽ không phát hiện ra dấu hiệu gì sao?”

“Anh nhắc đến, cũng đúng thật là có chút dấu hiệu.” Anh Bình đảo mắt ra vẻ như cố gắng nhớ lại, “Khoảng thời gian trước Tiểu Thuận cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, tâm trạng rất bất ổn, có lúc thì tính khí rất nóng nảy, có lúc thì lại đặc biệt ủ dột, cứ một mình rầu rầu không nói; Còn có một lần tôi nghe thấy cậu ta lẩm nhẩm, nói nếu đã vĩnh viễn không ra ngoài được, chẳng thà chết cho xong; Tôi lúc đó cũng không chú ý, nào ngờ

thực sự đã xảy ra chuyện.”

Trương Hải Phong “ừm” một tiếng, nói: “Anh hãy nghĩ lại thật kỹ, những sự việc này không thể nói bừa được. Phòng giam của các anh vẫn còn những người khác, cách nói của mọi người phải đủ chuẩn xác để

chứng thực cho nhau… Đợi suy nghĩ kỹ rồi, thì hãy tìm quản giáo Khương để ghi chép lấy lời khai.”

“Tôi hiểu rồi.” Anh Bình thăm dò thêm, “Có cần tôi phát động những người khác cùng suy nghĩ không?”

“Cũng được.” Trương Hải Phong nhìn Khương Bình, “Cậu hãy đi sắp xếp một chút, tranh thủ thời gian.”

Khương Bình hiểu ý, quay người bước ra ngoài cửa. Anh Bình vội hỏi:

“Tôi có cần đi theo không?”

Trương Hải Phong xua tay: “Anh không cần vội, tôi vẫn còn có sự việc cần hỏi anh.”

Anh Bình cung kính đáp: “Anh nói đi.”

Trương Hải Phong đợi Khương Bình đi ra ngoài và đóng cửa lại rồi mới lên tiếng hỏi: “Biểu hiện của Hắc Tử gần đây thế nào?”

Anh Bình trầm ngâm một lát, có vẻ như không hiểu ý tứ của câu nói này, bèn trả lời hàm hồ: “Những việc khác cũng chẳng có gì, chỉ là có chút mâu thuẫn với Tiểu Thuận.”

“Đây chính là vấn đề đấy. Tâm tư của anh ta không dồn vào việc học tập và cải tạo, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm.”

Lời nói này của Trương Hải Phong rõ ràng là đã chỉ rõ phương hướng cho anh Bình, y lập tức hiểu ý: “Thái độ tiếp nhận cải tạo của Hắc Tử từ

trước nay đều không được tốt, khi lao động thì cũng không tích cực. Tôi thấy anh ta vẫn có sự hoang tưởng, mong muốn chống đối chính phủ.”

“Biểu hiện của anh ta như vậy rất không bình thường. Tôi nghi ngờ anh ta còn gánh vụ án khác nữa.” Lúc nói Trương Hải Phong nhìn anh Bình, trong ánh mắt lộ ra hàn ý âm u lạnh lẽo.

Anh Bình giật mình, đã hiểu rõ dụng ý của đối phương. Trương Hải Phong xử lý cái chết của Tiểu Thuận thành tự sát, rõ ràng là có thể ít dính líu đến những người khác. Nhưng đối với Hắc Tử – kẻ gây ra sự

việc này thì quyết không thể nào tha thứ được. Mặc dù sự việc này không có cách nào để truy cứu, nhưng anh ta thông qua con đường khác cũng nhất định muốn dồn Hắc Tử vào chỗ chết. Đây chính là phong cách hành xử của “Quỷ Kiến Sầu” của khu trại giam số 4.

“Những vị đại ca như các anh đây hiểu biết nhiều nhất về bí mật của các phạm nhân. Cho nên muốn tiến hành đôn đốc quản giáo những người như Hắc Tử, nhiều khi còn phải nhờ vào sự phối hợp của các anh mới được.” Trương Hải Phong nói rõ thêm.

Anh Bình vỗ vào lồng ngực thể hiện thái độ: “Anh yên tâm đi. Lát nữa tôi sẽ hỏi thêm vài người, nếu như Hắc Tử thực sự đã phạm phải việc nào đó, chắc chắn không thể để anh ta thoát khỏi sự trừng trị.”

Trương Hải Phong gật đầu: “Được. Tôi tin tưởng vào khả năng này của anh.”

Anh Bình cười nói: “Anh Trương đã quá xem trọng tôi rồi. Tôi có năng lực gì chứ? Năng lực này của tôi chẳng phải đều do các anh ban cho sao?” Câu nói này rất xảo quyệt, nghe ra có vẻ rất khiêm nhường, trên thực tế lại ẩn chứa ý vị có trách nhiệm khác. Trương Hải Phong hiểu rõ, nhưng lúc này chính là lúc đang cùng lợi dụng nhau, nên cũng không tiện so đo.

Một lúc sau, Khương Bình quay trở lại văn phòng hội báo với Trương Hải Phong: “Đội trưởng Trương, đã sắp xếp xong rồi.” Trương Hải Phong bèn hất cằm về phía anh Bình: “Anh đi theo quản giáo Khương đi, tranh thủ thời gian để làm rõ chút việc.”

Anh Bình không nói thêm nữa, đi theo Khương Bình đến phòng nhốt riêng. Đây là nơi giam giữ tạm thời và trừng phạt phạm nhân của trại giam, sáng sớm sau khi xảy ra chuyện, tất cả các phạm nhân phòng 424

đều bị áp giải đến đây, mỗi người bị nhốt riêng vào một phòng để tránh cho bọn họ thông đồng đối phó với cuộc thẩm vấn sắp tới.

Nhưng lần này khi anh Bình bị áp giải về phòng, y liền nhìn thấy ba người A Sơn, Hàng Văn Trị, Đỗ Minh Cường đã cùng ở trong một

phòng, chỉ thiếu mỗi Hắc Tử – Đây đương nhiên chính là “sự bố trí” của Khương Bình.

“Mấy người các anh hãy suy nghĩ đi, lát nữa từng người đến để ghi chép lấy lời khai.” Khương Bình sau khi ném lại câu nói này, quay người bước ra khỏi phòng, đồng thời khóa trái cửa lại.

Trong phòng kín chỉ có một chiếc giường nhỏ. Ban đầu ba người trong phòng đều chen nhau ngồi ở trên giường, lúc này thấy anh Bình đến, A Sơn vội đứng dậy để nhường chỗ, đồng thời cũng hỏi vẻ băn khoăn:

“Anh Bình, là chuyện gì vậy?”

Hàng Văn Trị cũng đứng dậy tránh sang bên cạnh, Đỗ Minh Cường thì ngồi ở phía bên trong dựa sát vào tường không hề nhúc nhích. Lần này anh Bình cũng chẳng có tâm trí nào mà so đo đến chi tiết này, y ngồi vào giữa giường, cảm thán một câu: “Mẹ kiếp, tên “Quỷ Kiến Sầu” này quả

nhiên là cũng có chút tài cán.”

A Sơn mặt biến sắc, hỏi vẻ lo lắng: “Anh ta biết việc xảy ra tối qua rồi à?”

Anh Bình lườm A Sơn một cái, nói vẻ bực bội: “Đã lôi được cả sợi dây ra rồi, có thể không biết được sao?”

A Sơn rõ ràng là hơi căng thẳng: “Thế bây giờ phải làm thế nào?” Tối qua khi giày vò Tiểu Thuận, anh ta là người ra tay đầu tiên, lúc này đây không tránh khỏi được cảm giác bất an lo sợ.

Nhưng anh Bình lại cười “ha ha”: “Mày hoảng gì chứ? “Quỷ Kiến Sầu”

đã đưa ra kết luận rồi, Tiểu Thuận là tự sát.”

“Tự sát?” A Sơn ngẩn người, hình như không hiểu lắm. Hàng Văn Trị

đứng ở bên cạnh càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc: Chính mình đã nói với Trương Hải Phong Tiểu Thuận bị mọi người trói tay và nhét giẻ vào

miệng, sao có thể đưa ra được kết luận là tự sát chứ? Chỉ duy nhất mình Đỗ Minh Cường khẽ vỗ tay, nói thản nhiên vẻ châm biếm: “Tự sát, tự sát tốt quá đi! Lần này thì mọi người chẳng phải đều không sao cả à?”

Câu nói này vừa đơn giản vừa rõ ràng. A Sơn “ồ” một tiếng như thể trút được gánh nặng. Hàng Văn Trị thì lại chau mày cúi đầu, như thể đang suy ngẫm điều gì.

“Được rồi.” Anh Bình lên tiếng, “Mọi người mau bàn bạc xem, lúc nữa ghi biên bản cần phải thống nhất lời khai, đừng để xảy ra sơ hở gì.”

A Sơn hưởng ứng tích cực: “Anh Bình, anh nói đi, cần phải làm như thế

nào, bọn em đều nghe theo anh.”

Anh Bình quét ánh mắt một lượt về phía Hàng Văn Trị và Đỗ Minh Cường: “Hai đứa chúng mày thì sao?”

Từ sau khi nhét giẻ vào miệng Tiểu Thuận, Hàng Văn Trị bèn trở thành con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng với anh Bình và A Sơn, cho nên anh ta lúc này cũng gật đầu, không tỏ ra có ý kiến gì khác. Đỗ Minh Cường thì uể oải đảo con ngươi mắt: “Các anh thích nói gì thì cứ nói, có liên quan gì tới tôi chứ?”

Anh Bình biết Đỗ Minh Cường tính khí dửng dưng chả buồn để tâm đến ai. Hơn nữa anh ta vô can nhất đối với cái chết của Tiểu Thuận, cho nên anh ta có tư cách lật ngửa quân bài. Lúc trước anh Bình cũng từng lo lắng: Ngộ nhỡ Đỗ Minh Cường muốn chống đối thì sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nhưng bây giờ thái độ này của đối phương cũng vẫn còn được, ít ra cũng không có ý tứ muốn làm hỏng chuyện.

Thế nên anh Bình bèn tường thuật đầy đủ lại cuộc trò chuyện giữa anh ta và Trương Hải Phong lúc trước. Để mọi người nắm được. Trong đó vấn đề then chốt là chiếc bút chì và sợi dây được nhấn mạnh cần phải cố

gắng hết sức để dồn vào Tiểu Thuận, như vậy thì mọi người mới thực sự

bình yên vô sự.

Hàng Văn Trị và A Sơn vốn ngoan ngoãn nghe theo, anh Bình nói thế

nào thì họ nghe thế ấy. Nhưng Đỗ Minh Cường lúc này lại nói mấy câu xen vào: “Nói chiếc bút chì là do Tiểu Thuận lấy trộm không được hợp lý thì phải? Hôm đó tôi và Tiểu Thuận làm cùng nhau, giữa chừng cậu ta không hề vào nhà vệ sinh. Đến khi làm to chuyện, điều tra máy giám sát thì sẽ lộ ngay mà.”

“Video máy quay bọn lão Trương đương nhiên có thể xử lý được… Sự

việc này chỉ cần mày không lên tiếng thì sẽ không có vấn đề gì.” Anh Bình vừa nói vừa nhìn Đỗ Minh Cường bằng ánh mắt sắc nhọn.

“Tôi hiểu rồi.” Đỗ Minh Cường xua tay, có vẻ rất nể mặt, “Các anh nói tiếp đi.”

Anh Bình cười khan mấy tiếng, rồi nói tiếp: “Nếu đã nói Tiểu Thuận tự

sát, thì sự việc này không thể truy cứu quá sâu. Chúng ta cần phải suy nghĩ một số tình tiết, để có thể chứng minh Tiểu Thuận lúc trước đã có khuynh hướng tự sát, nhưng mọi người không để tâm nhiều về vấn đề

này.”

Hàng Văn Trị và A Sơn nghĩ giây lát, mỗi người đưa ra chút ý kiến của riêng mình. Anh Bình tổng kết quy nạp, sau đó lại phân công cho từng người cụ thể cần phải nói thế nào. Để có thể đạt được kết quả cùng trùng khớp chứng cứ với nhau đồng thời lại có vẻ như không giống như đã bàn bạc để đưa ra lời khai.

Vấn đề này sau khi được giải quyết, tiếp đến bèn bắt đầu thương lượng xem làm thế nào để xuyên tạc ra tội danh của Hắc Tử. Mọi người đều nhận định chính Hắc Tử đã giết chết Tiểu Thuận, đều rất căm hận gã.

Cho nên mặc dù là đang làm việc vu vạ đổ oan, nhưng trong lòng mọi người đều không hề có chút áy náy. Chỉ có điều muốn tìm được tội danh

xác thực thì đâu có dễ dàng gì? Hắc Tử bị bắt vào vì tội buôn bán thuốc phiện, ngoài việc này ra, người khác cũng thực sự không biết được hắn còn giấu vụ án nào nữa.

Cứ thế thảo luận hồi lâu mà cũng không đưa ra được tội danh nào đáng kể. Cuối cùng anh Bình đột nhiên đập tay xuống giường, nhìn A Sơn nói:

“Mày chẳng phải đang gánh một vụ án mạng sao? Cứ vu vạ cho Hắc Tử

là được rồi!”

Bỗng chốc sự việc này được lôi ra, A Sơn giật nảy mình, rụt cổ lại nói:

“Anh Bình, anh nhỏ tiếng một chút!”

Anh Bình tỉnh bơ: “Sợ gì chứ? Ở đây không có người ngoài.”

A Sơn chu môi hất về phía cửa, ý là Khương Bình vẫn còn đứng ở bên ngoài canh gác, không nên để anh ta nghe thấy.

Anh Bình “ồ” một tiếng: “Tên đó bây giờ đang ở cùng trên một chiếc thuyền với chúng ta.”

Mặt A Sơn rầu rĩ, nói: “Cứ cẩn thận một chút vẫn hơn.”

“Được rồi được rồi.” Anh Bình vẫn hạ bớt giọng, “Mày nghĩ cho kỹ, có làm hay không?”

A Sơn do dự khó đưa ra quyết định: “Sự việc này nếu làm tốt thì ổn. Em chỉ sợ làm không tốt, lại lôi kéo em vào.”

“Mày đúng là không có chút khí khái gì.” Anh Bình lườm A Sơn với vẻ

khinh bỉ, “Vụ án đó đã qua bao nhiêu năm rồi, còn sợ khỉ gì chứ? Mọi người đều cùng đổ tội cho Hắc Tử, sao lại kéo mày vào được chứ? Hơn nữa, bên trên chẳng phải vẫn còn lão Trương chống đỡ cho sao. Hắc Tử

cho dù có một trăm cái miệng cũng đừng mơ có thể nói cho rõ được.”

A Sơn trầm mặc một lúc, lẩm nhẩm: “Dù sao năm đó em chắc chắn cũng không để lại bất cứ chứng cứ gì. Nếu không về sau lúc cướp bóc bị bắt mấy vụ án cùng lôi ra xử lý, thì đã lôi vụ việc này ra rồi.”

“Đúng là không có chứng cứ.” Đỗ Minh Cường lúc này cũng tham gia vào, Đồng bọn của anh Phan Đại Bảo cũng chết rồi, đây thực sự gọi là

“chết không có đối chứng.”

Đỗ Minh Cường không hề nói bừa, bởi vì người giết chết Phan Đại Bảo chính là hắn. Năm đó hắn với thân phận là Eumenides đã lật giở điều tra lại vụ án tồn đọng này, dựa vào những manh mối tìm ra được Phan Đại Bảo, sau đó từ trong miệng Phan Đại Bảo biết được việc A Sơn dính líu đến vụ án. Nhưng nếu chỉ xét riêng từ manh mối vụ án, đúng là không hề

có chứng cứ trực tiếp nhằm vào A Sơn.

A Sơn nhìn Đỗ Minh Cường, mặc dù không rõ đối phương tại sao có thể

biết được những việc này, nhưng anh ta tin rằng những điều hắn nói có lẽ

đều là sự thực.

“Mày thấy chưa, sự việc này thuận lợi quá còn gì?” Anh Bình nhân đà bồi thêm, “Chỉ cần thành công, sau này mày không cần lo lắng nữa. Hơn nữa, sự việc này có lão Trương giúp đỡ, loại cơ hội này tìm được ở đâu cơ chứ? Mất cơ hội này là không có cơ hội khác nữa đâu.”

A Sơn mắt sáng rực, xem ra đã bị động lòng bởi mấy câu nói cuối cùng.

Đúng vậy, có Trương Hải Phong ở cùng mình trên một chiếc thuyền, việc này còn cần gì phải nghi ngại nữa chứ? Nghĩ đến đây, anh ta cuối cùng cũng cắn răng nói: “Được rồi anh Bình, tất cả đều làm theo lời anh nói.”

“Được. Vậy thì chúng ta cùng thống nhất lời khai, cứ nói là Hắc Tử lúc trước khoe khoang khoác lác đã nói đến vụ án này.” Anh Bình nghĩ một lát, lại triển khai một số chi tiết, “Ừm, nó và Tiểu Thuận chẳng phải là cùng không phục nhau sao? Tiểu Thuận lôi vụ án giết người để đè nén

Hắc Tử, Hắc Tử không vui bèn lôi sự việc này ra. Lúc đó mọi người đều có mặt, Hắc Tử nói rất rành rọt, không thể không tin được!”

“Đúng rồi!” A Sơn cảm thấy tình tiết này được dàn dựng quá khéo léo.

Anh Bình vẫy tay với A Sơn: “Bây giờ mày chính là Hắc Tử. Mày hãy kể cho chúng tao nghe về vụ án đấy đi.”

A Sơn biết được dụng ý của anh Bình, thế nên bèn kể lại một lượt cả quá trình cướp của giết người trong vụ án xảy ra năm 96 đó. Anh Bình và Hàng Văn Trị đều chăm chú lắng nghe, chỉ có Đỗ Minh Cường thì không hề hứng thú đối với việc này, hắn dựa người vào tường, nghiêng người chợp mắt.

Anh Bình không hài lòng, giơ chân ra đá Đỗ Minh Cường: “Này, mày cũng nghe đi, đừng để lát nữa khi ghi chép lấy lời khai thì lại nói không giống với bọn tao.”

“Được rồi.” Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nói, “Sự việc này tôi còn rõ hơn các anh nhiều.”

Anh Bình một mặt vừa thực sự không có cách nào đối với Đỗ Minh Cường, một mặt cũng tin tưởng hắn đúng là biết rất nhiều sự việc, cho nên cũng không đôi co thêm với con người này nữa, tiếp tục chăm chú lắng nghe A Sơn kể.

Đợi sau khi A Sơn kể xong, anh Bình sắp xếp lại manh mối, tổng kết hết tất cả những gì mà mọi người cần phải nắm vững. Sau khi xác định đã không còn vấn đề gì nữa, anh ta bèn đứng dậy đi đến trước cửa phòng kín gõ mạnh mấy tiếng vào cánh cửa.

Khương Bình đứng bên ngoài mở ô cửa sổ thoát khí, lộ ra nửa khuôn mặt, hỏi: “Thế nào? Đã nói cho rõ ràng chưa?”

Anh Bình trả lời với vẻ rất tự tin: “Báo cáo quản giáo, không còn vấn đề

gì nữa rồi!”

Khương Bình mở cánh cửa sắt ra, ánh mắt quét một lượt vào trong phòng kín, sau đó nói với anh Bình: “Thẩm Kiến Bình, anh ra trước đi.”

Anh Bình bèn bước ra khỏi phòng kín, đi theo Khương Bình lại đến văn phòng làm việc của Trương Hải Phong, nhìn thấy người quản giáo Lý Minh lúc này cũng đang chờ đợi ở trong văn phòng. Ở phía sau bàn làm việc xếp ba chiếc ghế, trên bàn thì chuẩn bị sẵn giấy bút rồi.

Khương Bình đi đến chiếc ghế trống ở bên tay phải Trương Hải Phong và ngồi xuống, ba người quản giáo kết thành một tổ điều tra tạm thời, chính thức triển khai thẩm vấn anh Bình. Đề tài cuộc nói chuyện đương nhiên chỉ tập trung vào hai sự việc là Tiểu Thuận tự sát và trình báo vụ

án bí mật của Hắc Tử.

Anh Bình sau khi kể xong, theo như thứ tự gọi A Sơn và Hàng Văn Trị

vào. Ba người này trả lời rành rọt đúng như nội dung vừa mới bàn bạc kỹ

lưỡng, ngôn từ cùng chứng thực cho nhau, đã khiến cho hai lời nói dối viển vông vô căn cứ đó được hòa trộn với nhau, kín kẽ không chút sơ hở.

Đã hỏi xong ba người này tiếp theo bèn đến lượt Đỗ Minh Cường. Người này khi bước vào văn phòng, thái độ rõ ràng không giống như với mấy người bạn tù của hắn. Hắn đứng uể oải, ánh mắt lướt đi lướt lại không hề

cố định, bộ dạng rất lơ đễnh.

Trương Hải Phong hắng giọng nói: “Đỗ Minh Cường, hôm nay gọi anh đến đây, chủ yếu là có một số sự việc muốn hỏi anh, hy vọng anh có thể

hợp tác.”

Đỗ Minh Cường liếc nhìn Trương Hải Phong, kéo dài giọng: “Còn hỏi tôi làm gì chứ? Các anh chẳng phải đã cầm biên bản ghi chép sao, muốn viết thế nào thì cứ viết thế đi.”

Lý Minh vốn dĩ đã cầm bút chuẩn bị viết, nghe thấy những lời này có vẻ

không ổn, bèn đặt bút xuống. Anh ta nhìn Trương Hải Phong bằng ánh mắt cầu trợ giúp, hơn nữa cũng đang chờ đợi đối phương nổi nóng như

thế nào.

Trương Hải Phong nhíu chặt lông mày, trách hỏi: “Đỗ Minh Cường, thái độ này của anh là gì vậy?”

Đỗ Minh Cường cười hi hi: “Thái độ hợp tác mà… Không cần biết các anh viết như thế nào, đến cuối cùng tôi vẫn ký tên chẳng phải là xong sao. Anh và tôi đều có thể bớt được chút việc.”

Trương Hải Phong trong lòng vô cùng bực bội. Mặc dù những người có mặt ở đây đều biết cuộc thẩm vấn ngày hôm nay chỉ là đang diễn kịch, nhưng anh cũng không thể nào bạo gan nói ra những lời như thế này chứ? Nếu là bình thường, anh ta đã lôi dùi cui điện ra rồi. Chỉ tiếc là sự

việc hôm nay rất đặc biệt, chỉ cầu mong có thể yên ổn vượt qua được cửa ải là tốt rồi, không cần xảy ra thêm những sự cố ngoài mong muốn. Thế

nên anh ta chỉ “hừ” một tiếng, nói: “Đã là thẩm vấn, đương nhiên là anh nói trước thì chúng tôi mới có thể ghi chép lại. Nếu theo như cách nói của anh thì chúng tôi viết trước, sau đó anh ký tên. Đây được coi là gì chứ? Anh coi anh là lãnh đạo, mời anh đến để phê duyệt văn kiện sao?”

Đỗ Minh Cường thở dài, bộ dạng có vẻ rất bất lực: “Các anh cứ nhất định ép tôi phải nói sao? Con người tôi đây nói ra không được hay, nếu như các anh không muốn nghe điều tôi nói, vậy thì rốt cuộc các anh có ghi chép hay không chứ?”

Những câu nói này thực sự quá huênh hoang, Khương Bình không kìm được, đập “bốp” xuống bàn: “Đỗ Minh Cường, anh…”

Trương Hải Phong xua tay, kịp thời ngăn chặn Khương Bình nổi nóng.

Cùng lúc đó anh ta cũng yên lặng nhìn Đỗ Minh Cường, trong ánh mắt

như thể mang theo chiếc dùi sắc nhọn.

Đỗ Minh Cường thản nhiên đón nhận ánh mắt của Trương Hải Phong không hề né tránh, trong ánh mắt tràn ngập thái độ tỉnh bơ bất cần. Hai người cứ nhìn nhau như vậy giây lát, tâm trạng Trương Hải Phong dần dần trở nên nặng nề.

Theo như cách nói của La Phi đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, nhân vật đang đứng trước mắt đây là một kẻ rất ghê gớm, cho nên hắn mới có may mắn trở thành phạm nhân bị xử giam thời gian ngắn hạn đầu tiên được giam ở trong khu trại giam số 4. Nhưng từ khi vào ngục, Đỗ Minh Cường chưa bao giờ thể hiện ra điều gì nổi bật, hắn không tham gia sự

tranh giành đấu đá giữa các phạm nhân, cũng chưa bao giờ gây phiền phức cho quản giáo. Hắn hình như chỉ muốn yên ổn để mãn hạn tù, sớm được ra khỏi ngục. Phạm nhân như thế này thực ra là kẻ thông minh sáng suốt nhất và cũng là người dễ quản lý nhất.

Nhưng hôm nay, đúng vào thời khắc then chốt như thế này, hắn tại sao lại đột nhiên gây sự thế này? Trong thời gian ngắn ngủi, Trương Hải Phong suy nghĩ một lát, hình như chỉ có một lý do có thể giải thích được.

Trong sự việc xảy ra ngoài mong muốn ngày hôm nay, Đỗ Minh Cường là kẻ duy nhất biết rõ nội tình nhưng lại không hề liên quan gì. Như vậy thì, khi những người khác bắt đầu lên kế hoạch, Đỗ Minh Cường đã được ở thế cao ngạo. Điều này e rằng chính là nguyên nhân khiến cho lúc này hắn có thể huênh hoang vênh váo được như vậy nhỉ?

Tên khốn! Cho dù bây giờ tao đang phải nhờ đến mày, mày nghĩ là như

vậy là có tư cách để có thể khiêu chiến được với uy quyền của tao sao?

Trương Hải Phong thầm chửi rủa trong lòng, đợi sau khi sự việc này trôi đi, tao sẽ cho mày nếm mùi vị của sự hối hận!

Nỗi hận trong lòng vẫn phải giữ ở trong lòng, lần này vẫn phải nể nang một chút. Trương Hải Phong sau khi nghĩ ra rõ nguyên nhân bèn thu ánh

mắt lại, sau đó nói với Lý Minh: “Cậu hãy kết hợp bản lời khai của những người khác rồi viết một chút đi, dù sao bọn họ cũng đều là ở trong một phòng giam, sự thực bây giờ rõ ràng như vậy, chắc là không xảy ra sai sót gì đâu.”

Lý Minh cũng đành phải làm theo lời dặn dò của Trương Hải Phong. Sau khi viết xong bản lời khai còn phải đưa cho Đỗ Minh Cường ký tên, đúng thật là giống như báo cáo công việc với lãnh đạo vậy.

Mặc dù phải chịu chút ấm ức, nhưng cuối cùng cả bốn bản ghi chép lấy lời khai cũng đều được viết ra thuận lợi. Hai sự việc Tiểu Thuận tự sát và Hắc Tử dính líu đến một vụ trọng án khác cũng đã có căn cứ. Sự việc này phát triển theo hướng tư duy của Trương Hải Phong, trở ngại trước mắt có lẽ là sẽ được trôi qua êm thấm.

Còn về món nợ giữa chúng ta, sau này sẽ có lúc tính sổ! Nhìn Đỗ Minh Cường bị đưa ra khỏi văn phòng làm việc, Trương Hải Phong nhìn chằm chằm vào lưng hắn, tự thề với lòng mình.

END.

Mời bạn ghé thăm Đào Tiểu Vũ eBook để tải nhiều ebooks hơn nữa.

Document Outline

- Tác giả : Chu Hạo Huy

- Giới thiệu:

- Phần Dẫn

- Chương 1 Vào Ngục

- Chương 2 Mưa Gió Bão Bùng

- Chương 3 Đối Đầu Trong Phòng Giam

- Chương 4 A Hoa Phản Đòn

- Chương 5: Chiếc bút chì mất tích

- Chương 6: Hoa lan kế

- Chương 7: Cái chết của Tiểu Thuận

Table of Contents

Tác giả : Chu Hạo Huy

Giới thiệu:

Phần Dẫn

Chương 1 Vào Ngục

Chương 2 Mưa Gió Bão Bùng

Chương 3 Đối Đầu Trong Phòng Giam

Chương 4 A Hoa Phản Đòn

Chương 5: Chiếc bút chì mất tích

Chương 6: Hoa lan kế

Chương 7: Cái chết của Tiểu Thuận